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 คํ า นํ า 

	 “บันทึกความจงรัก”	 ฉบับท่ีท่านอ่านอยู่นี้	 ได้บันทึกเรื่องราวความจงรักภักดีที่

แสดงออกในช่วง	 ๑๐๐	 วันแรกหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 ของประชาชนคนเล็กคนน้อยทุกเพศทุกวัย	 

หลากหลายอาชีพ		หลากหลายสถานการณ์		แต่มคีวามรู้สกึเดยีวกนั	คอื	รักพระองค์สดุหวัใจ 

อาลัยโศกาอาดูรต่อการจากไปของพระองค์ท่านอย่างสดุซึง้		ทกุคนล้วนจงรกัภกัดต่ีอพระองค์ 

ท่านอย่างไม่สัน่คลอน		และท่ีส�าคัญทีส่ดุ	คือ	ทุกคนล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่าน 

ในทางใดทางหนึ่งอันน�าไปสู่การท�าสิ่งดีๆ	เพื่อผู้อื่นตามก�าลังความสามารถของตน

	 อ่านหนังสือฉบับนี้แล้วท่านจะเกิดความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน 

ยิ่งขึ้นไปอีก	 มีเรื่องหนึ่งที่เล่าว่าคนไทยคนหนึ่งในต่างประเทศขอให้คนไทยคนหนึ่งในเมือง

ไทยเก็บเอาดินที่โรงพยาบาลศิริราชในวันที่	๑๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ไว้ให้ด้วยขณะที่ยัง 

ไม่ทราบจะเกดิอะไรขึน้	พร้อมบอกว่า	“อะไรจะเกดิไม่รู้	อยากเกบ็แผ่นดินน้ีไว้ก่อน”	เหตุการณ์ 

นี้คือหนึ่งตัวอย่างในอีกสิบ	ร้อย	พัน	หมื่น	แสน	ล้านตัวอย่างที่แสดงออกถึงความรู้สึกของ

คนไทยท่ีอยากอยู่ใกล้พระองค์ท่านตลอดไป	 ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็ได้ท�าหน้าที่เก็บดิน 

บนผืนแผ่นดินไทยในช่วงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่	๙	ไว้เช่นกัน	มันจะท�าหน้าที่ให้ท่าน 

ผู้อ่านได้สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน	 สัมผัสได้ถึงความจงรักภักดีที่คนไทยมี 

ต่อพระองค์ท่าน	 และขอให้มันเป็นส่วนหน่ึงของประวัติศาสตร์ที่จะท�าให้พระองค์ท่านได ้

อยูคู่่กบัเราไปตลอดกาล		ทกุครัง้ท่ีท่านหยิบหนงัสอืเล่มนีข้ึน้อ่านและทุกคร้ังท่ีท่านท�าสิง่ดีๆ 	

เพื่อผู้อื่นตามอย่างพระองค์ท่าน	พระองค์ท่านจะปรากฏขึ้นในใจของท่านทันที

	 ในนามของส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	ทีไ่ด้สนบัสนนุ

ให้เกิดงานชิ้นนี้	ขอขอบคุณคุณกาญจนา	พุ่มพวย	และทีมงานทุกคน	ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ

ในการท�างานหนกัเพ่ือให้หนงัสอืเล่มนีอ้อกมาส�าเร็จ		สสส.มคีวามหวงัว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะได้ 

สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผู้อ่านโดยเฉพาะอย่างย่ิงเยาวชนให้เกดิแรงบันดาลใจในการก้าวไป 

ท�าความดีเพือ่ผูอ้ืน่ตามรอยพระบาทของพระองค์ท่าน		และห่างไกลจากอบายมขุและปัจจัย

เสี่ยงต่างๆ	 ทั้งปวงที่มักเข้ามายั่วยวนให้เยาวชนหลงทางอยู่เสมอ	 เพื่อมีชีวิตที่เป็นกุศล 

แสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านตลอดไป	

ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
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ส า ร บั ญ 

บันทึกรัก “พ่อ”  อภิศักดิ์ เจือจาน       ๗

ความทรงจ�าของวันวาน  กาญจนา พ.     ๓๑

ตามรอย “ครู” ของแผ่นดิน  กาญจนา พ.     ๓๕

Mue Bon กราฟฟิตี้  กาญจนา พ.     ๔๑

ตามรอยพระบาท สู่ “บ้านหลังแรก” ของพ่อ  ตรีเดช ไชยหา     ๔๕

“ชะตาชีวิต”  ตรีเดช ไชยหา     ๔๙

ชีวิตที่เพียงพอของสุณีย์  กาญจนา พ.     ๕๓

ครูผู้ยึดมั่นในพระราชปณิธาน  ตรีเดช ไชยหา     ๕๗

จากใจลูก ถึง “พ่อ”  สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ ์    ๖๑

มูโข่ มู ส่งเสด็จสู่ชีวิตนิรันดร์  กาญจนา พ. / โยธิน เซ้ง    ๖๕

บ้านที่พ่อเกิด...ในวันที่ไม่มี “พ่อ”  ตรีเดช ไชยหา     ๖๙

อาสาสองล้อ  เอกจิต สว่างอารมย์     ๗๕

รักไม่มีเงื่อนไข  กาญจนา พ. / ชมพจน ์    ๘๑

เดินตามรอยพระราชา  กาญจนา พ.     ๘๕

2 สามี ภรรยา ข้าแผ่นดิน ณัฎฐมน - จักรินทร์  กาญจนา พ.     ๘๙

บ้านที่ขาดพ่อ  กาญจนา พ.     ๙๕

บุณิกา โยชิอิ ผู้อุทิศท�าความดีตามรอยพระราชา   กาญจนา พ. / ชมพจน ์    ๙๙

หญิงชราผู้มีหัวใจน�าทาง  กาญจนา พ. / ชมพจน ์  ๑๐๓

โครงการของเรา..พ่อ แม่ ลูก  กาญจนา พ.   ๑๐๗

King of Inspiration  ณัฐพงศ์ เสือด ี   ๑๑๓

รอยยิ้มบน Shuttle Bus  ทิพย์สุดา เกษตร   ๑๑๙

สุขเพราะเดินตามรอยพ่อ  กาญจนา พ.   ๑๒๗

อยู่อย่างพอเพียง  กาญจนา พ.   ๑๓๑
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ปั่นเพื่อพ่อ กาญจนา พ.    ๑๓๕

ในหลวงคือแบบอย่างชีวิต กาญจนา พ. / ชมพจน์   ๑๓๙

ธรรมน�าทาง กาญจนา พ.    ๑๔๓

จะเป็นครูที่ดีเพื่อในหลวง กาญจนา พ.    ๑๔๙

ไม่ท้อเพราะความเพียร กาญจนา พ.    ๑๕๓

ท�าเพื่อชาติ กาญจนา พ. / โยธิน เซ้ง   ๑๕๗

ภูมิใจได้เกิดเป็นคนไทย กาญจนา พ.    ๑๖๑

จิตอาสาเพื่อเพื่อน กาญจนา พ.    ๑๖๕

รักคือการให้ กาญจนา พ.    ๑๖๙

ความทรงจ�าที่ไม่เคยลืม กาญจนา พ.    ๑๗๓

ดาราจิตอาสา อรรถพร วงษ์ศร ี   ๑๗๗

การใส่กระโปรงครั้งสุดท้าย กาญจนา พ.    ๒๐๑

บันทึกเล็กๆ ถวายในหลวง คนในเครื่องแบบ ธนณัฎฐ์ อารยสมโพธิ ์   ๒๐๕

ส.ค.ส. พระราชทานที่หายไป กาญจนา พ.    ๒๑๓

ช้างเพนียดหลวง ถวายความอาลัย กาญจนา พ. / โยธิน เซ้ง   ๒๑๗

พลังแห่งความจงรัก พลังแห่งความภักดี ไกรภพ สาระกูล   ๒๒๓

พวกเขาเล่าให้ฉันฟังว่า... ณัฐวรรณ ล้วนใจบุญธรรม  ๒๔๕

ภาพที่ถ่ายยากที่สุด วสันต์ วณิชชากร   ๒๕๕

เปลี่ยนความเสียใจเป็นพลัง   กชณัฐ ทองเรือง   ๒๕๙

เมล็ดพันธุ์ของพระราชา ปารมี โปร่งเฉลยลาภ / ศุภกร ติยะวรากุล ๒๖๓

รัตติกาลแห่งความรัก เอกจิต สว่างอารมย ์   ๒๗๓

กว่าบัวจะพ้นน�้า กาญจนา พ.    ๒๘๑

โลกเสมือนจริง หลังแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ เอกจิต สว่างอารมย ์   ๒๘๕

เส้นสีจากความจงรักของ วิทยา ทรัพย์ธนะอุดม กาญจนา พ.    ๒๘๙

เสียงเล็กๆ ที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน พรพิรุณ วงษ์ละคร   ๒๙๓

อรุโณชา ภาณุพันธุ์  ผู้สานต่อพระราชปณิธาน กาญจนา พ.    ๒๙๗
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	 เหตกุารณ์ส�าคัญทีส่ดุในชวีติของคนไทยท่ีเกิดและเตบิโตในแผ่นดนิรัชกาลท่ี	๙	แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์คือการสวรรคตของ	“พ่อแห่งแผ่นดิน”	เมื่อวันที่	๑๓	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๕๙

	 ช่วง	๒-๓	วันก่อนหน้าเหตุการณ์ดังกล่าว	ได้มีเหตุการณ์ย่อยๆ	มากมายเกิดขึ้นใน 

หมู่คนไทยในยุคของการสื่อสารด้วย	 Social	 Media	 มีท้ังข่าวลือเรื่องพระอาการตั้งแต่ 

ก่อนสวรรคต		การทีค่นไทยพร้อมใจกนัไปรวมตวัท่ีพระบรมมหาราชวงัและท้องสนามหลวง			

เพื่อแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้าย	 การลุกขึ้นมาท�าความดีตามรอยพ่อของคนไทย

จ�านวนมาก	ฯลฯ

	 เหตุการณ์ดังกล่าว	 ผมได้บันทึกไว้บางส่วนในมุมของตัวเอง	 ผ่านความรู้สึกนึกคิด		

ผ่านการกระท�าของตนเองและเพื่อนพี่น้องที่มีหัวใจเดียวกัน

	 ต่อไปนี้คือบางช่วงบางตอนจาก	 Timeline	 บนหน้าเฟซบุ๊คส่วนตัวของผม	 (Hoy	

Apisak)	 ที่ได้บันทึกเรื่องราวส�าคัญและความรู้สึกต่างๆ	 เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ไว ้

ตั้งแต่วันที่	 ๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	แม้ในโพสต์จะไม่ได ้

ระบุเหตุการณ์ไว้	 แต่เช่ือว่าผู้อ่านท่ีมีชีวิตผ่านเหตุการณ์ส�าคัญมาด้วยกัน	 คงจะเดาจาก 

ภาพและค�าอธิบายได้ไม่ยากว่า	แต่ละโพสต์นั้นมาจากเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดบ้าง

	 แม้สิ่งนี้เป็นเหมือนบันทึกเล็กๆ	 ในหน้าประวัติศาสตร์ส่วนตัว	 แต่เช่ือว่าจะช่วย 

ย�้าเตือนให้ผู้อ่านได้ระลึกว่า	ในหัวใจคนไทยนั้นมี	“พ่อ”	อยู่เสมอมา	และจะมีอยู่ตลอดไป

ชั่วชีวิต

   

บันทึกรัก “พ่อ”

อภิศักดิ์ เจือจาน : บันทึก
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๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา	๑๗.๐๗	น.		 ก�าลังเดินทางไปศิริราช

เวลา	๑๙.๓๔	น.		  โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Hospital)
	 	 	 	 สมเด็จพระเทพฯ	เพิ่งเสด็จฯ	กลับไปเมื่อสักครู่

	 	 	 	 ผู้คนที่นี่ยังคงสวดมนต์กันอย่างต่อเนื่อง

    

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๑๐.๕๓	น.		 วิธีเดินทางไปโรงพยาบาลศิริราชที่สะดวกที่สุด	คือ

	 	 	 	 -	BTS	ลงสถานีสะพานตากสิน

	 	 	 	 -	นั่งเรือ	

	 	 	 	 ธงส้ม	 ราคา	 ๑๔	 บาท	 ช้าหน่อย	 คนแน่น	 จอดเกือบครบทุกท่า	 เราก็ลง 

	 	 	 	 ท่าวังหลัง	แล้วเดินเข้าศิริราช

	 	 	 	 ธงเหลือง	ราคา	๑๙	บาท	คนน้อยลงมานิด	จอดไม่ถี่เท่าธงส้ม	เรือล�าใหญ่ 

	 	 	 	 เหมือนธงฟ้า	แต่ไม่มีคนบรรยาย	เราก็ลงท่าวังหลัง	แล้วเดินเข้าศิริราช

	 	 	 	 แต่ถ้าจะชิลล์หน่อยก็	 Tourist	 Boat	 ธงฟ้า	 ราคา	 ๔๐	 บาท	 เรือใหญ่ 

	 	 	 	 ส่วนใหญ่มีแต่นักท่องเท่ียวต่างชาติ	 มีคนบรรยายตรงหัวเรือ	 อันนี้ลงท่า 

	 	 	 	 รถไฟ	 (ซึ่งก็ติดกับศิริราชนั่นแหละ)	 แล้วเดินเข้าศิริราช	 ตรงพิพิธภัณฑ์ของ 

	 	 	 	 โรงพยาบาล

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๑๒.๐๙	น.		  โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Hospital)
	 	 	 	 เวลาได้อยู่ในลานนี้	เราจะสัมผัสได้ถึงพลังของความรักอันมหาศาล

เวลา	๑๖.๕๔	น.		 น�้าใจหลั่งไหลมา

เวลา	๑๗.๔๕	น.	 สวดมนต์กันตามปกติ

เวลา	๑๘.๑๑	น.		 เพื่อนผู้จากบ้านไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ	ส่งข้อความส่วนตัวมา	ขอให้ผม 

	 	 	 	 เก็บดินบริเวณโรงพยาบาลศิริราชไว้ให้หน่อย	 พร้อมบอกว่า	 “อะไรจะเกิด 

	 	 	 	 ไม่รู้	 อยากเก็บแผ่นดินนี้ไว้ก่อน”	 นึกอะไรไม่ออก	 จึงฉวยเอากล่องขนมที่ 

	 	 	 	 เพิ่งกินเสร็จ	 เช็ดและเป่าให้สะอาดที่สุด	 แล้วใช้มือหยิบดินปนทรายตรง 

	 	 	 	 ข้างตึกศรีสังวาลย์บรรจุเก็บไว้ให้จ�านวนเท่าที่จะพอท�าได้ในตอนนั้น

	 	 	 	 ...	จะเก็บไว้อย่างดี	กลับมาแล้วแวะมาเอาแล้วกันนะ	...	
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เวลา	๑๙.๐๔	น.		 ...	ก้มกราบส่งเสด็จ	...

เวลา	๒๓.๑๓	น.	 เมื่อครู่นี้	ขากลับจากศิริราช	นั่งแท็กซี่ผ่านข้างรั้วพระราชวังสวนจิตรลดา

	 	 	 	 ช�าเลืองมองจากหน้าต่างรถออกไป	 ยังเห็นอาคารต่างๆ	 ที่เป็นโครงการ 

	 	 	 	 ส่วนพระองค์	เรียงรายอยู่ตลอดตั้งแต่ต้นจนสุดปลายรั้ว

	 	 	 	 	 หวนคดิถงึเมือ่หลายปีก่อน		มโีอกาสเข้าไปถ่ายสกูป๊เกีย่วกบัโครงการ 

	 	 	 	 ทดลองต่างๆ	 ตอนนั้นก็รู้สึกในใจว่า	 จะมีพระราชวังแห่งใดในโลกบ้างท่ีม ี

	 	 	 	 ผืนนาอยู่	 ในวังมีโรงสีข้าว	โรงท�าขี้ผึ้ง	โรงผลิตนมยูเอชที	โรงผลิตน�้าผลไม้	 

	 	 	 	 บ่อเลี้ยงสาหร่าย	โรงงานท�าข้าวเกรียบ	เตาเผาถ่าน	บ่อเลี้ยงปลานิล	ห้อง 

	 	 	 	 ทดลองน�้ามันแก๊สโซฮอล	 มีรถยนต์ท่ีทดลองวิ่งโดยเติมน�้ามันปาล์ม	 

	 	 	 	 ๑๐๐	%	 หรือแม้บ้านหลังทดลองที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหลัง...	 จะมี 

	 	 	 	 พระราชวังแห่งไหนในโลกบ้าง	ที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในวัง

	 	 	 	 	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ารติา่งๆ	ตั้งกี่ร้อยกี่พนัโครงการ	 

	 	 	 	 ล้วนเริม่ขึน้เป็นการส่วนพระองค์ในวงัสวนจิตรลดาก่อนท้ังนัน้		ลองผดิลองถกู	 

	 	 	 	 แก้ไขข้อผิดพลาดจนแน่พระทัยแล้ว	 จึงค่อยน�าออกเผยแพร่ให้ความรู้แก่ 

	 	 	 	 ประชาชนคนไทย

											 	 	 	 เป็นบญุของผมแท้ๆ	ท่ีได้เกดิและมชีวีติอยูใ่นแผ่นดนิของพระองค์

						 	 	 	 	 ...	ประนมมือแล้วยกทูนขึ้นเหนือหัวทั้งน�้าตาเลยครับ	...

    

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา	๑๑.๔๑	น.		  Grand Palace (พระบรมหาราชวัง)
	 	 	 	 คนแน่นมาก	แดดเปรี้ยง	แต่ไม่เห็นมีใครถอย

เวลา	๒๒.๐๓	น.		 กลับถึงห้องทั้งที่ร่างกายตัวเองก�าลังโรย	แต่พออาบน�้าเสร็จ	แทนที่จะนอน 

		 	 	 	 กลับมานั่งเปิดทีวีดูสารคดีในหลวงอยู่	 จนถึงตอนนี้ยังอยากเห็นในหลวง 

	 	 	 	 แบบภาพเคลื่อนไหวอยู่	เพราะท�าให้รู้สึกเหมือนพระองค์ไม่ได้จากไปไหน

	 	 	 	 	 สิ่งหนึ่งท่ีเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในภาพข่าวพระราชกรณียกิจ 

		 	 	 	 คือเวลาในหลวงมพีระราชปฏสินัถารกบัชาวบ้านท่ีมาเฝ้าฯ	รบัเสดจ็	ถ้าทรง 

	 	 	 	 ยืนอยู่	 พระองค์จะทรงโน้มพระวรกายลง	 จนพระพักตร์เกือบชิดชาวบ้าน	 

	 	 	 	 และทรงพูดคุยอย่างไม่ถือพระองค์เลย

	 	 	 	 	 แต่ถ้าต้องคุยเรื่องยาวๆ	เช่น	ตอนเสด็จฯ	ไปสอบถามรายละเอียด 
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	 	 	 	 ของพื้นที่จากชาวบ้าน	 เวลาที่มีพระราชด�าริจะท�าโครงการแก้ปัญหา 

	 	 	 	 ต่างๆ	 ให้ชุมชน	 พระองค์จะประทับพับเพียบลงกับพื้นดินตรงนั้นทันที	 

	 	 	 	 โดยไม่ทรงรังเกียจว่าจะเปรอะเปื้อน	 และจะประทับพับเพียบอยู่ท่าเดียว 

	 	 	 	 เป็นเวลานาน	โดยไม่เปลี่ยนพระอิริยาบถเลย	จนกว่าจะได้ข้อมูลเป็นที่พอ 

	 	 	 	 พระราชหฤทัย	จึงจะทรงลุกและทรงพระด�าเนินต่อ

	 	 	 	 	 ลองสังเกตดเูถดิครบั	ไม่ว่าจะเสดจ็ฯ	ไปทรงเยีย่มราษฎรท่ีไหนก็จะ 

	 	 	 	 ทรงท�าแบบนี้

	 	 	 	 	 ...	ยิ่งดู	ยิ่งรัก	ยิ่งคิดถึงในหลวง	...

    

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา	๒๑.๑๔	น.		 เปิดให้เข้าเฝ้าฯ	กราบถวายบังคมพระบรมศพ	ณ	พระท่ีนัง่ดสิุตมหาปราสาท	

																						 ตั้งแต่วันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป

    

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๐๙.๕๐	น.		 ท�างานกับฉัน	ฉันไม่มีอะไรจะให้	

	 	 	 	 นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น

	 	 	 	 (พระราชด�ารัส	ในหลวงรัชกาลที่	๙)

เวลา	๒๐.๒๘	น.	 เห็นข้อความนี้บนป้ายโฆษณาต่างๆ	 ก็น�้าตาร้ืนแล้ว	 แต่พอต้องเป็นคน 

	 	 	 	 อ่านออกเสียง	 ลูกต้องข่มใจอย่างหนัก	 กว่าจะเอ่ยออกมาเป็นค�าให้เสียง 

	 	 	 	 ไม่สั่นไม่พร่า

    

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๒๒.๓๖	น.	 หลังจากที่ทรงพระประชวรในช่วงเวลาหนึ่งนั้น	ก็เสด็จออกเป็นครั้งแรก	...

	 	 	 	 จ�าได้แม่นย�าว่าเป็นทีช่ะอ�า	ซึง่เป็นสถานทีต่ัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย 

	 	 	 	 ในวนันี	้ได้เสด็จออกทรงงานเป็นคร้ังแรก		หลงัจากว่างเว้นมานาน		หลงัจาก 

	 	 	 	 มีพระราชกระแสรับสั่ง	 พระราชทานแนวทางหลักๆ	 แล้วก็ได้หยุดขบวน 

			 	 	 	 เบื้องหน้าเป็นหุบเขาเรียกว่าหุบสบู่	 เวลานั้นตะวันหลบแล้ว	 แต่ยังมีแสง 

	 	 	 	 เรืองรองอยู่	นกบินกลับรังเป็นฝูงๆ
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	 	 	 	 	 ทรงฉายภาพวิวรอบๆ	อากาศร่ม	ลมพัดเย็นสบาย	มีสายฝนโปรย 

	 	 	 	 มาบางๆ	ชุ่มชื้น	แต่ไม่เปียก

	 	 	 	 	 วันนั้นทรงมีความสุขมาก	 รับสั่งขึ้นมาลอยๆ	 ว่า	 ไม่ได้เสด็จออก 

	 	 	 	 มานานแล้ว	 และเห็นชัดเจนว่าทรงพระเกษมส�าราญเหลือเกิน	 ที่มีโอกาส 

	 	 	 	 ท�างานให้พสกนิกรของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

	 	 	 	 	 หลงัจากนัน้	จงัหวะงานท่ีทรงอยู่กเ็ร่ิมต้นอย่างทรงพลงัอกีครัง้หนึง่ 

			 	 	 	 โครงการพระราชด�าร	ิ	โครงการแล้วโครงการเล่า		กไ็ด้จดัท�าขึน้มาทกุหัวระแหง 

	 	 	 	 ของแผ่นดิน

	 	 	 	 (ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา)

    

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา	๑๑.๕๔	น.		 ผ่านช่วงเวลาท่ีเศร้าโศกท่ีสดุในชวีติจนแทบไม่มเีรีย่วแรงจะท�าอะไรมาครบ 

		 	 	 	 ๗	 วัน	 วันนี้	 พลันระลึกได้ว่าแท้จริงแล้ว	 ในหลวงไม่ได้ทรงจากเราไปไหน 

			 	 	 	 แต่ทรงอยู่ในทุกๆ	 การท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 ทุกการให้	 การแบ่งปัน 

			 	 	 	 อยู่ในทุกๆ	ความเพียร	ความละเอียดถี่ถ้วน	ความอดทนอดกลั้น	ความรัก 

	 	 	 	 ความสามัคคี	 ความใส่ใจต่อหน้าที่การงาน	 ความซื่อสัตย์	 ความประหยัด 

	 	 	 	 อดออม	ความนอบน้อมคารวะ	ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

	 	 	 	 	 อยู่ในทุกๆ	 การสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมือง	 การศึกษาทุก 

	 	 	 	 อย่างให้รู้จริง	การลงมอืท�าแบบไม่ท้อถอยจนกว่าจะส�าเร็จ	การใช้ทรพัยากร 

	 	 	 	 ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด	ให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด

	 	 	 	 	 อยู่ในทุกๆ	คุณงามความดีที่เราท�า

	 	 	 	 	 เหนืออื่นใด	 ...ในหลวงยังทรงอยู่ในใจของเรา	 ตราบจนลมหายใจ 

	 	 	 	 สุดท้าย

    

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๑๔.๑๐	น.		 ก�าลังฝึกร้องเพลงที่พ่อแต่งเตรียมไปบันทึกการแสดงวันเสาร์นี้

เวลา	๑๔.๐๒	น.		 ...	อาชีพของในหลวง	...

	 	 	 	 (โดย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา)

	 	 	 	 	 ตอนท่ีรับสั่งให้ผมไปจดทะเบียนขอตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา	 ผมไปที ่
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	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร	เราไม่อยากใช้อภิสิทธิ์อะไร	เพราะยิ่งอยู่ใกล้เจ้านายก็ยิ่ง 

	 	 	 	 ต้องท�าตัวให้ธรรมดาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	 ก็ไปแจ้งเหมือนบุคคล 

	 	 	 	 ธรรมดาทั่วไป

	 	 	 	 	 มีเจ้าหน้าที่ของ	กทม.	เขามาสอบสวน

	 	 	 	 	 “ท�าไมนายกมูลนิธิ	ไม่มาเอง	?”

	 	 	 	 	 ผมก็บอกว่า	“นายกฯ	งานเยอะ	มาไม่ได้	เลยมอบฉันทะมา”

	 	 	 	 	 “บ้านอยู่อ�าเภออะไร	?”

	 	 	 	 	 “อยู่อ�าเภอดุสิต”

	 	 	 	 	 “บ้านเลขที่เท่าไหร่	?”

	 	 	 	 	 “ไม่รู้”

	 	 	 	 	 “เอ	อะไรกัน	บ้านไม่มีหลักแหล่งแล้วมาตั้งมูลนิธิได้อย่างไร	?”		

	 	 	 	 	 สอบสวนไล่ผมต่อ	ไล่ไปเรื่อย

			 	 	 	 	 “ท�าอาชีพอะไร	?”

				 	 	 	 	 “ไม่รู้จริงๆ	ว่าอาชีพอะไร	แต่เห็นท�าหลายอย่าง”

													 	 	 	 “อะไรกัน	บ้านไม่มีหลักแหล่ง	อาชีพก็ไม่มี”

																										 	 แล้วตาเหลือบไปเรื่อย	จนกระทั่งไปเห็นชื่อผู้ยื่นจริงๆ	และผมเป็น 

	 	 	 	 แค่ตัวแทนของ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มอบอ�านาจมา

				 	 	 	 	 “อุ๊ย	อย่าให้ท่านมานะ	มายุ่งตายเลย”	แล้วจัดการให้เสร็จ	ค่าจด 

	 	 	 	 ทะเบียน	๓๐	บาท

					 	 	 	 	 “ขอบริจาคเป็นคนแรกได้ไหม	?”

				 	 	 	 	 ตกลงวันนั้นฟรี	สามสิบบาท	แกควักออกมาด้วยความตกใจมาก

				 	 	 	 	 ผมกลับมากราบบงัคมทลู	“พอเขาถามว่า	อาชพีอะไร	ข้าพระพทุธเจ้า 

	 	 	 	 ตอบไม่ได้”															

	 	 	 	 	 พระองค์ท่านทรงตอบว่า	“คราวหลงัถ้าเขาถามว่าฉันท�าอาชพีอะไร	 

	 	 	 	 ให้ตอบว่า	‘ท�าราชการ’”

-	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	-

    

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๐๙.๕๐	น.		 ก�าลังเพลิดเพลินกับการเลือกรูปในหลวงไปอัดขยายและท�ากรอบส�าหรับ 

	 	 	 	 แขวนผนังบ้าน	และวางบนหิ้งพระ

	 	 	 	 เลือกไป	อมยิ้มไป
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																	 	 ...	เลือกไป	คิดถึงไป	...

	 	 	 	 ใครอยากได้ไฟล์	เขามีให้ดาวน์โหลดฟรี	ที่นี่ครับ

    https://www.facebook.com/groups/ArtisticalImage/files/

    

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๐๘.๕๖	น.	 เมื่อเกือบ	 ๒๐	 ปีก่อน	 นักข่าวคนหนึ่งทูลถาม	 (ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙)	 ว่า 

	 	 	 	 พระองค์ทรงปรารถนาจะเป็นที่จดจ�าอย่างไร	?

		 	 	 	 	 ค�าตอบของพระองค์นัน้	ทรงสนพระทัยน้อยมาก	ว่าประวตัศิาสตร์ 

	 	 	 	 จะจดจ�าพระองค์อย่างไร

											 	 	 	 ทรงตอบว่า	“ถ้าพวกเขาจะเขียนถึงในทางที่ดี	พวกเขาควรเขียนถึง 

	 	 	 	 ว่า	ได้ท�าอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์”

(ซาแมนธา	พาวเวอร์

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐอเมริกาประจ�าสหประชาชาติ	

																				ถอดความโดย	Noon	Somanas)

    

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา	๐๐.๓๐	น.	 	 สมเด็จย่า	ทรงเลี้ยงในหลวงของเรามาอย่างดีมาก

	 	 	 	 ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่สะท้อนเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน	...

    -	สมัยทรงพระเยาว์	ในหลวงทรงได้ค่าขนมจากสมเด็จย่าอาทิตย์ละครั้ง

    -	 แม้จะได้เงินค่าขนมทุกอาทิตย์	 แต่ยังทรงรับจ้างเก็บผักผลไม้ไปขาย	 

	 	 	 เมื่อได้เงินมาก็น�าไปซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม

    -	สมัยทรงพระเยาว์ทรงซนบ้าง	หากสมเด็จย่าจะลงโทษ	จะเจรจากันก่อน 

	 	 	 ว่า	โทษนี้ควรตีกี่ที	ซึ่งในหลวงก็จะทรงต่อรองว่า	“ทีเดียวก็พอ”

    -	ในบ้านที่ประทับ	สมเด็จย่าจะทรงตั้งกระป๋องออมสินเรียกว่า	“กระป๋อง 

	 	 	 คนจน”	 หากในหลวงทั้ง	 ๒	 พระองค์ทรงน�าเงินไปท�ากิจกรรมอะไรแล้วมีก�าไร		 

	 	 	 จะต้องถูก	 “เก็บภาษี”	 หยอดใส่กระปุกนี้	 ๑๐	%	 แล้วทุกสิ้นเดือน	 สมเด็จย่า 

	 	 	 จะเรียกประชุมเพื่อถามว่า	 จะเอาเงินในกระป๋องนี้ไปท�าอะไร	 เช่น	 มอบให้ 

	 	 	 โรงเรียนคนตาบอด	มอบให้เด็กก�าพร้า	หรือท�ากิจกรรมเพื่อคนยากจน

    -	 ครั้งหนึ่ง	 ในหลวงกราบทูลสมเด็จย่าว่า	 อยากได้จักรยาน	 เพราะเพ่ือน 
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	 	 	 คนอ่ืนๆ	 เขามีจักรยานกัน	 สมเด็จย่าตอบว่า	 “ลูกอยากได้จักรยาน	 ลูกก็ต้อง 

	 	 	 เก็บค่าขนมไว้สิ	หยอดกระป๋องวันละเหรียญ	ได้มากค่อยเอาไปซื้อจักรยาน”

    -	 และเพราะหากทรงอยากได้ของเล่นอะไร	 สมเด็จย่าจะสอนให้ต้องทรง 

	 	 	 เก็บสตางค์ซื้อเอง	 นี่แหละหลายครั้งที่ในหลวงทั้ง	 ๒	 พระองค์ก็ทรงประดิษฐ ์

	 	 	 ส่ิงทีอ่ยากได้ข้ึนมาเอง	คร้ังหนึง่ทรงหุน้ค่าขนมกนั	เพือ่ซือ้ชิน้ส่วนวทิยุทีละชิน้ๆ	 

	 	 	 แล้วทรงน�ามาประกอบเองเป็นวิทยุ	แล้วแบ่งกันฟัง

    -	 สมเด็จย่าทรงสอนให้ในหลวงรู้จักการใช้แผนที่	 โดยให้โรงเรียนเพาะช่าง 

	 	 	 ท�าแผนที่ประเทศไทยขึ้นมา	 แล้วเลื่อยเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ	 เพื่อให้ทรงเล่น 

	 	 	 เป็นจิ๊กซอว์

    -	 ในหลวงไม่โปรดสวมเครื่องประดับ	 เช่น	 แหวน	 สร้อยคอ	 ของมีค่า 

	 	 	 ต่างๆ	ยกเว้น	นาฬิกา

    -	ยาสีพระทนต์	ก็ทรงบีบใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ

    -	ปีหนึ่งๆ	ในหลวงจะทรงเบิกดินสอไว้ใช้แค่	๑๒	แท่ง	ใช้เดือนละแท่ง	ใช ้

	 	 	 จนกระทั่งกุด	 มือจับเขียนไม่ได้เมื่อไหร่ถึงจะทรงท้ิง	 และถ้าใครมาขนดินสอ 

	 	 	 กุดๆ	ที่ทรงเห็นว่ายังใช้ได้อยู่ไปทิ้งละก็จะกริ้วอย่างมาก

    -	๓	ตัวอย่างหลงันีม้าจากการท่ีสมเดจ็ย่าทรงปลกูฝังเร่ืองการประหยัด	และ 

	 	 	 ไม่ฟุ้งเฟ้อมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

																 	 ทุกครั้งที่ได้ยินได้อ่านเรื่องในหลวง	 นอกจากจะรักพระองค์ท่านแล้ว	 อีก 

	 	 	 ใจหนึ่งก็ยังนึกรักสมเด็จย่าตามไปด้วย

   

	(ตัดตอนและเรียบเรียงจากบทความ	“๘๑	เรื่องของในหลวง	ที่คนไทยควรรู้”	ของผู้จัดการออนไลน์)

    

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เวลา	๒๒.๑๔	น.		  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
	 	 	 	 ในที่สุดก็ได้เข้ากราบพระบรมศพ	หน้าพระบรมโกศ

	 	 	 	 ต้องกราบขอบพระคุณครูกี้เป็นอย่างสูงครับ	 เพราะโพสต์ของครูแท้ๆ	 ผม 

	 	 	 	 ถึงได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตนี้

	 	 	 	 ขอบคุณตุ้ย	ที่ยืนรอจนกระทั่งได้เข้าไปด้วยกัน

	 	 	 	 จากประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสมานะครับ	วันธรรมดา	(โดยเฉพาะ	อังคาร	 

	 	 	 	 พุธ	พฤหัสบดี)	ช่วงหลัง	๑๘.๐๐	น.	คิวต่อแถวจะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไร	ถ้า 

	 	 	 	 มีโอกาส	ลองหาจังหวะไปดูครับ
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๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เวลา	๐๙.๕๙	น.	 เมื่อวานตอนค�่า	ขณะแถวผู้รอกราบพระบรมศพด�าเนินมาจนถึงบันไดทาง 

	 	 	 	 ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	มีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งพสกนิกรทุกคนว่า	ท่าน 

	 	 	 	 ที่มีกระเป๋า	ขอให้เปลี่ยนจากการสะพายมาเป็นการถือด้วยมือแทน	ทั้งนี้ก็	

	 	 	 	 เพื่อความสุภาพ	ก่อนจะได้เข้าเฝ้าฯ	กราบในหลวงเป็นครั้งสุดท้าย

	 	 	 	 	 ข้างหลงัผมเป็นคณุป้าคนหนึง่	(จริงๆ	ควรเรียกว่าน้า	เพราะอายนุ่า 

	 	 	 	 จะน้อยกว่าแม่ผม	แต่แกเรียกแทนตัวเองอย่างนั้น)	ขอต่อรองกับเจ้าหน้าที่ 

	 	 	 	 ว่าจะขอสะพายเป้ใบนีไ้ปพลางก่อน		รอจนถงึจงัหวะขึน้บันได้แล้วค่อยปลด 

	 	 	 	 มาถือด้วยมือ

	 	 	 	 	 “ป้าใส่เหลก็ดามหลงัไว้”	แกบอกเจ้าหน้าท่ี	และเรากไ็ด้ยนิกนัทกุคน 

	 	 	 	 	 ต่อมา	ป้าอธิบายเพิ่มว่า	แกต้องขอสะพายไว้ก่อน	 เพราะถ้าปลด 

	 	 	 	 ลงมาถือ	 น�้าหนักเป้จะท�าให้หลังงอ	 เหล็กท่ีผ่าตัดดามหลังไว้จะทิ่มเนื้อ	 

	 	 	 	 ท�าให้เจ็บมาก

	 	 	 	 	 ผมอาสาช่วยถือเป้ให้ป้า	 พอแกส่งมาให้	 จึงได้รับรู้ถึงน�้าหนัก	 กะ 

	 	 	 	 คร่าวๆ	ไม่น่าต�่ากว่า	๗	–	๘	กก.	แกบอกเพิ่มว่า	“เป้นี้ใช้สะพายเพื่อช่วย 

	 	 	 	 ถ่วงให้หลังตึงตลอดเวลา	เหล็กดามหลังจะได้ไม่ทิ่มเนื้อ	ส่วนเข่าสองข้างก ็

	 	 	 	 ผ่าตัดมาเหมือนกัน	เดินเหินไม่ค่อยสะดวก”

	 	 	 	 	 แกหันไปเหมือนจะเล่าให้คนรอบๆ	แถวฟังต่อ

	 	 	 	 	 “ป้ามาหลายรอบแล้ว	 จะมาเอาถุงพันธุ์ข้าวพระราชทาน	 เพื่อน	 

	 	 	 	 ๒	คนเป็นมะเร็ง	อยากมา	แต่มาไม่ไหว	ป้ายังพอเดินไหว	ก็เลยมารับเผื่อ 

	 	 	 	 เพื่อน”	 แกพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉย...	 แต่พอได้ยินค�านี้	 ผมรู้สึกจุกมาถึง 

	 	 	 	 คอหอย

	 	 	 	 	 พอเดนิขึน้พระทีน่ัง่แล้ว		ป้าบอกเจ้าหน้าทีว่่าขอนัง่บนเก้าอีต้ดิประต ู

	 	 	 	 ทางขึน้		ซึง่เจ้าหน้าท่ีกอ็�านวยความสะดวกให้อย่างดมีาก		ผมวางคนืเป้ใบนัน้ 

	 	 	 	 ให้บนเก้าอีข้้างๆ	ป้า	ก่อนจะต้องไปนัง่พบัเพยีบตามล�าดบัแถวบรเิวณหน้า 

	 	 	 	 พระบรมโกศ	ห่างออกไปไกลพอสมควร

	 	 	 	 	 พอกราบพระบรมศพเสร็จ	 พวกเราก็ต้องทยอยเดินเรียงแถวตาม 

	 	 	 	 ล�าดับเพื่อลงบันไดออกไป	 ท�าให้คลาดกับป้าในที่สุด	 แต่เชื่อว่าน่าจะมีคน 

	 	 	 	 ช่วยป้าถอืเป้ลงบันไดมาให้แน่นอน	เพราะทุกคนต่างกไ็ด้ยินท่ีป้าเล่ากนัหมด

	 	 	 	 	 ...	หัวใจป้าช่างน่านับถือนัก	...

    



16  บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เวลา	๑๙.๓๙	น.	 ใครอยู่แถวสนามหลวง	นี่คือจังหวะที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่ง	

	 	 	 	 ที่จะได้เข้ากราบพระบรมศพ	

	 	 	 	 แถวสั้นมาก

	 	 	 	 ถ้าอยู่กรุงเทพ	ฯ	ตอนนี้ผมจะรีบตรงไปทันที	!!!

    

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เวลา	๐๗.๒๘	น.	 วันนี้เมื่อ	 ๑	 เดือนท่ีแล้ว	 ...เวลานี้ผมเพิ่งตื่นหลังจากเมื่อคืนเพิ่งกลับจาก 

	 	 	 	 ศิริราช	ทีแรกตั้งใจว่าจะกลับไปอีกครั้งตอนเย็นๆ	แต่ไม่รู้ยังไง	ผมเปลี่ยนใจ 

	 	 	 	 ออกเดินทางจากบ้านทันที	และอยู่ที่นั่นจนถึงเวลาราวๆ	สามทุ่มครึ่ง

							 	 	 	 ...	ผ่านเหตุการณ์ส�าคัญที่สุดในชีวิตด้วยน�้าตา	...

    #คิดถึงในหลวง

    

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา	๑๒.๓๒	น.		 ลูกชายหารูปในหลวงใส่กรอบมาให้	คุยฟุ้งไปสามบ้านเจ็ดบ้าน

    

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เวลา	๑๘.๑๙	น.	  ท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง
													 	 	 ตอนนี้แถวไม่ยาวมากนัก	ท้ายคิวอยู่หัวสนามหลวงด้านศาลหลักเมือง

	 	 	 	 เจ้าหน้าที่บอกว่า	ไม่ต้องกลัว	ได้เข้าทุกคน

เวลา	๒๓.๔๓	น.	 สรุปการเข้ากราบพระบรมศพ	วันพุธที่	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๙

																 	 เริ่มเข้าคิว	๑๘.๑๕	น.	แล้วเสร็จ	๒๒.๑๕	น.

																	 	 รวมเวลาทั้งสิ้น	๔	ชั่วโมงเป๊ะ

    

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา	๒๐.๒๗	น.	 ช่วงนี้	เวลามีเพื่อนพ้องน้องพี่โทรเข้ามา	มักเป็นค�าถามใน	๒	เรื่องนี้

	 	 	 	 ๑.	จะไปต่อคิวเข้ากราบในหลวง	ควรไปวันไหน	เวลาไหนดี?
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	 	 	 	 ๒.	จะขับรถไปย่านนั้น	ย่านนี้	มีร้านไหนอาหารอร่อยน่ากินบ้าง	?

				 	 	 	 	 ค�าถามแรก	ผมมกัตอบว่า	ให้คอยเชค็ความยาวแถวในแอพ	ZONE 

		 	 	 	 เมือ่เตรียมตวัแล้วกไ็ปให้ถงึสกัสีซ้่าห้าโมงเย็น		เพราะไม่ว่ายังไง		เวลาเย็นย�า่ 

	 	 	 	 ยามแดดร่มลมตกก็น่าจะดีกว่าการยืนต่อแถวในยามแดดเปรี้ยง	และถ้าได้ 

	 	 	 	 เข้าแถวในเต็นท์แล้ว	ยังไงก็ได้เข้ากราบแน่ๆ	ไม่มีการฟาล์ว	เพียงแต่จะได้ 

	 	 	 	 เข้าในพระที่นั่งฯ	เวลาไหนเท่านั้น

	 	 	 	 	 ส่วนค�าถามท่ีสอง	ตอบไปกท็รมานท้องไป	ค่าท่ีพอนกึถงึร้านนัน้ๆ 

		 	 	 	 ปุ๊บ	 น�้าย่อยในกระเพาะก็ท�างานทันที	 แล้วก็ได้แต่เปิดฝานมเปรี้ยวดื่ม 

	 	 	 	 ย้อมใจแก้หิวไปพลาง

    

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เวลา	๑๕.๔๑	น.		 ... เป็นอย่างท่ีพ่ีเก้งพูดไว้ในงานแถลงข่าวภาพยนตร์	พรจากฟ้า	จรงิๆ	ด้วย ... 

	 	 	 	 ได้ฟังและเห็นเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์	 “พรปีใหม่”	 มานาน	 แต่เพ่ิงได้ใช้ 

	 	 	 	 สมาธิคิดและตีความตามไปด้วยเป็นครั้งแรก	 ในวินาทีที่ได้ฟังพี่เก้งพูดนั่น 

	 	 	 	 แหละครับ	เนื้อเพลงในท่อน	Verse	2	มีดังนี้	...

									 	 	 	 	 ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า

	 	 	 	 ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี

	 	 	 	 โปรดประทานพรโดยปรานี

		 	 	 	 ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย

	 	 	 	 	 ค�าว่า	“ข้า”	ในเนื้อเพลง	หมายถึงในหลวงรัชกาลที่	๙

	 	 	 	 พระองค์ท่านได้ขอ	“พรจากฟ้า”	เพ่ือดลบันดาลให้ปวงชนชาวไทยทัง้ประเทศ 

	 	 	 	 มีความสุข	มีโชคมีชัย	ให้รุ่งเรือง	หมดสิ้นความทุกข์	มีความสวัสดีตลอดปี	 

	 	 	 	 ตลอดไป

	 	 	 	 	 นี่คือการ	 “แต่งเพลง”	 เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่พสกนิกร 

	 	 	 	 ของพระองค์อย่างแท้จริง
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๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๑๑.๑๗	น.		 บ่ายวันหนึ่ง	ช่วงกลางปี	๒๕๕๙	ในวินาทีที่น้องใหม่	ผู้ช่วยผู้ก�ากับโทรมา 

	 	 	 	 บอกว่า	 พี่เก้งอยากให้ไปร่วมเป็นนักแสดงในหนังเรื่องใหม่	 ผมพูดสวนไป 

	 	 	 	 ตั้งแต่น้องยังพูดไม่จบ

				 	 	 	 	 “เล่นครับ	 หนังพ่ีเก้ง	 ใครก็อยากเล่น”	 และยิ่งรู้สึกเย็นวาบไปถึง 

	 	 	 	 กลางกระหม่อม	เมื่อน้องใหม่บอกว่า

				 	 	 	 	 “เป็นหนังที่มีเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะพี่”	 	

					 	 	 	 	 เราถ่ายกันตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม	 ๒๕๕๙	 แล้วเสร็จในช่วง 

	 	 	 	 ปลายเดือน

																							 	 ผมชอบบรรยากาศในกองหนังเรื่องนี้มาก	 ทุกคนเป็นนักดนตร	ี 

	 	 	 	 หลายคนเป็นอาจารย์	 สอนดนตรีในมหิดล	 หลายคนเป็นนักดนตรีอาชีพ	 

	 	 	 	 หรือแม้แต่เป็นศิลปินชื่อดัง

	 	 	 	 	 คนที่เล่นดนตรีด้วยกัน	คือคนที่ต้องหายใจเป็นจังหวะเดียวกัน

	 	 	 	 	 เพราะเหตุผลนี้กระมัง	 นักแสดงสมทบในหนังตอนนี้ถึงได้สนิทกัน 

	 	 	 	 อย่างรวดเร็ว	 จนทุกวันนี้เราก็ยังคุยกันในกรุ๊ปไลน์	 คุยกันวันละเป็นร้อยๆ 

	 	 	 	 ข้อความ	ทุกวันตั้งแต่ถ่ายหนัง

	 	 	 	 เหนืออ่ืนใด	 ทุกคนรู้สึกดีใจเหลือเกินท่ีได้ร่วมเป็นส่วนเสี้ยวเล็กๆ	 ของ 

	 	 	 	 ภาพยนตร์	#พรจากฟ้า
	 	 	 	 	 เรารกัในหลวงสดุหวัใจ	แต่เลอืกท่ีจะไม่บอกออกมาเป็นค�าพดูตรงๆ 

	 	 	 	 	 ...	เราท�าให้เห็น	...

	 	 	 	 	 ในตัวหนัง	ไม่มีแม้แต่ค�าเดียวที่พูดถึงในหลวงรัชกาลที่	๙

	 	 	 	 	 แต่คนดูทุกคนจะสัมผัสได้เองว่า	 มวลความรักระหว่างในหลวง 

	 	 	 	 รัชกาลที่	๙	กับคนไทยทั้งปวง	อบอวลอยู่ในทุกวินาทีขณะชมหนังเรื่องนี้

	 	 	 	 	 ...	อยากให้คนไทยทุกคนได้ดู	...

    

๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๑๗.๑๑	น.		  ตึกศรีสังวาล โรงพยาบาลศิริราช
						 	 	 	 ตรงที่คุณป้ายืนนั่นแหละครับ	คืนวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	เวลาประมาณ 

		 	 	 	 ๑๘.๕๕	น.	ผมยืนอยู่ตรงนั้น	

	 	 	 	 	 อ่านทวิตเตอร์ของนักข่าวที่ติดตามอยู่

	 	 	 	 	 เห็นประกาศส�านักพระราชวัง
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	 	 	 	 	 ในหัวยังมึนๆ	เซ่อๆ	จับต้นชนปลายไม่ถูก

	 	 	 	 	 ไม่กี่วินาทีถัดมา	 ท่ามกลางผู้คนหลายพัน	 หรืออาจจะเรือนหมื่น 

			 	 	 	 มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนขึ้น	ด้วยประโยคแจ้งข่าวที่ไม่มีใครอยากได้ยิน

	 	 	 	 	 ...	พลันสายน�้าตาก็ไหลนองทั่วแผ่นดิน	...

    

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา	๑๖.๓๗	น.		  บ้านตากอากาศ
	 	 	 	 	 ตามประสาเด็ก	๕	ธันวาคม	ของทุกปี	นับเป็นช่วงเวลาแห่งความ 

	 	 	 	 สุขส�าหรับหัวเกรียน	 บ้านนอกอย่างผมเสียเหลือเกิน	 ที่หน้าอ�าเภอ	 เขา 

	 	 	 	 จะมีหนังกลางแปลงตั้งเรียงราย	๕	 -	 ๖	 จอ	 ไล่ตั้งแต่ในสนามหน้าอ�าเภอ 

		 	 	 	 ข้างรั้วอ�าเภอ	 หน้าศาลาประชาคม	 หน้าโรงพัก	 ไปจนถึงตีนสะพานข้าม 

	 	 	 	 น�้ายม	ฉายกันตั้งแต่หลังจุดเทียนชัยไปจนรุ่งสางของวันใหม่โน่นเลย

	 	 	 	 	 ตามหน้ารั้วบ้าน	คนเขาก็จะเอาไม้ไผ่มาปักเรียงรายตลอดรั้ว	เพื่อ 

	 	 	 	 ตัง้ตะเกยีงน�า้มนัก๊าดท่ีดัดแปลงมาจากกระป๋องนมข้นหวาน		จดุให้แสงสว่าง 

	 	 	 	 และสร้างบรรยากาศสวยงามไปตลอดทางท่ีจะมุ่งหน้าสู่อ�าเภอ	 สว่างไสว 

	 	 	 	 และดูสวยงามมากเหลือเกินส�าหรับเด็กตัวจิ๋วอย่างผม

	 	 	 	 	 พอโตขึ้นมาเรียนจบ	 เข้าสู่วัยท�างานในเมืองหลวง	 ๕	 ธันวาคม 

	 	 	 	 ของผม	เปลี่ยนมาเป็นการไปเตร่อยู่โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่สายๆ	เตรียม 

	 	 	 	 ซื้อโคมบังลมที่ตลาดวังหลัง	 รอเวลาเย็นย�่า	 จุดเทียนชัยพร้อมคณะแพทย์ 

		 	 	 	 พยาบาล	และพสกนิกร	ร้องเพลงถวายในหลวงที่ประทับอยู่ชั้นบน

	 	 	 	 	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 ปีนี้ไม่เหมือนเดิม	 กลางวันไปซ้อมดนตรี	 

	 	 	 	 ตอนน้ีมาร่วมงานแสดงดนตรขีองค่าย	Classy	Records	ณ	บ้านตากอากาศ			 

	 	 	 	 เราร่วมกันเล่นดนตรีถวายพ่อผู้สถิตอยู่บนชั้นฟ้า

	 	 	 	 	 ...	คิดถึงเหลือเกิน	...

    

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๑๒.๔๘	น.	 โปรดทราบ	ณ	นาทีนี้	แถวสั้นมาก	ตอนนี้ผมไม่มีงาน	ตอนนี้อยู่เดอะมอลล์ 

		 	 	 	 บางกะปิ	 ก�าลังจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้าน	 แล้วหาทางลงเรือไปทันทีที ่

	 	 	 	 ท�าได้

	 	 	 	 พบกันที่โน่นฮะ	!
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เวลา	๑๕.๐๘	น.		  ประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง
		 	 	 	 ตั้งแต่ขึ้นมอเตอร์ไซค์จิตอาสา	ที่สะพานผ่านฟ้า	จนถึงเดินออกประตูรั้ววัง 

			 	 	 	 ใช้เวลาทั้งสิ้น	๒๙	นาที

    #คิดถึงพ่อก็มากราบ

    

๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๒๓.๒๐	น.		 เสรจ็เรยีบร้อยในเวลา	๒	วนั	กบัการแพค็หนงัสอืนิทาน	ตามค�าพ่อ	เล่มท่ี	๒ 

	 	 	 	 เรื่อง	นิทานในสวน	พร้อมสีไม้และกบเหลาดินสอ	๓๐,๐๐๐	ชุด	เพื่อน�าไป 

	 	 	 	 ให้เด็กป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาล	และเด็กขาดโอกาสทั่วประเทศ	...

	 	 	 	 	 ขอบคุณพี่ๆ	เพื่อนๆ	น้องๆ	และญาติมิตรทุกท่านทั้งที่รู้จักกันมา 

	 	 	 	 เกือบทั้งชีวิตหรือเพิ่งรู้จักกันเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามา	 ส�าหรับแรงกายท่ี 

	 	 	 	 บอกได้เลยว่าไม่เบาจริงๆ	อยากบอกเลยว่าก�าลงักายกส็�าคญั		และท่ีส�าคญั 

	 	 	 	 กว่าคอืก�าลงัใจและเสยีงหัวเราะท่ีมรีะหว่างการท�างานโรงงานอนัหนกัหน่วง 

				 	 	 	 เรายังคงเดินหน้าต่อไป	อีก	๕	เดือนข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงนะ	แต่วันนี้มี 

	 	 	 	 ทุกคนมาช่วย	ช่างดีจริงๆ	#สานต่อที่พ่อท�า

    

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา	๒๒.๑๗	น.	 หลกัการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี	๙	โดยเฉพาะหลกัการแก้ปัญหาต่างๆ 

		 	 	 	 นั้น	 พระองค์ท่านจะทรงใช้วิธีที่เป็นธรรมชาติมาก	 คือทรงใช้ธรรมชาติแก ้

	 	 	 	 ปัญหาธรรมชาติ	มีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน	และใช้ได้ผลจริงอย่างที่สุด

						 	 	 	 	 ยกตัวอย่างเช่น	 การบ�าบัดน�้าเสียด้วยผักตบชวา	 ในโครงการบึง 

	 	 	 	 มักกะสัน	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 บึงมักกะสันเป็นบึงขุดขนาดใหญ่ 

		 	 	 	 ใจกลางกรุงเทพฯ	 อยู่ในพื้นที่ติดกับโรงงานรถไฟมักกะสัน	 ขุดขึ้นตั้งแต่ป ี

		 	 	 	 ๒๔๗๔	เพื่อใช้เป็นที่รองรับน�้าเสีย	รวมถึงพวกน�้ามันเครื่องเหลือใช้ในการ 

	 	 	 	 ซ่อมบ�ารุงรถไฟ

	 	 	 	 	 นานวนัเข้ากเ็กดิปัญหาการสะสมของสารพษิ	โลหะหนกัต่างๆ	บวก 

	 	 	 	 กับน�้าเสียและขยะครัวเรือนจากชุมชนแออัด	 ๓	 แห่งรอบบึง	 สุดท้ายน�้า 

	 	 	 	 ในบึงก็เลยเน่ารุนแรงมาก

	 	 	 	 	 ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 ได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาในเดือน 

	 	 	 	 เมษายน	 ๒๕๒๘	 โดยให้ปลูกผักตบชวาในบึง	 พระองค์ทรงบอกว่า	 แม ้



บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก  21

	 	 	 	 ผักตบชวาจะเป็นวัชพืชที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นคุณค่า	 แต่ความจริงแล้ว 

	 	 	 	 มีคุณสมบัติเป็นเหมือนตัวกรองน�้าธรรมชาติ	 มันจะช่วยดูดซับส่ิงสกปรก 

		 	 	 	 สารพิษ	รวมถึงโลหะหนักต่างๆ	มาไว้ในตัว

	 	 	 	 	 วิธีการก็คือ	เอาผักตบชวาลงมาเลี้ยงในบึง	แล้วทุกๆ	๑๐	วันก็ช้อน 

	 	 	 	 ออกไปจากบึงเสียรอบหนึ่ง	 เพื่อไม่ให้มันเติบโตจนไปบังแสงอาทิตย์ท่ีจะ 

	 	 	 	 ส่องลงไปในน�้า

	 	 	 	 	 ปรากฏว่าการแก้ไขปัญหาน�า้เน่าเสียในบงึมักกะสนัด้วยผกัตบชวา 

	 	 	 	 นั้นได้ผลดีมาก	 นี่คือการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดเหลือเกิน	 ไม่ซับซ้อนเลย 

				 	 	 	 เป็นวิธีธรรมชาติท่ีสุด	 แถมผักตบชวาท่ีช้อนออกนี้ก็เอาไปเป็นปุ๋ย	 เป็น 

	 	 	 	 เชื้อเพลิง	และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ	จากผักตบชวาได้อีกด้วย

											 	 	 	 น่าภูมิใจเหลอืเกนิท่ีได้เกิดและมีชีวติอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ท่าน

    

ในหลวงรัชกาลที ่๙  ทรงมทีานเป็นบารม ี พระองค์ 
ทรงมีพระราชหฤทัยแห่งการให้อยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นถ้าอยากด�เนินรอยตามพระองค์ จะต้อง 
เริ่มจากการมีใจแห่งการให้ เป็นอันดับแรก
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๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๐๐.๐๙	น.		 สิ่งที่อยากท�าที่สุดในชีวิตตอนนี้	คือ	 ...อยากเป็นโฆษกลงเสียงให้โครงการ 

	 	 	 	 หลวง	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ดอยค�า	หรือโครงการใดๆ	ที ่

	 	 	 	 เป็นของในหลวงรัชกาลที่	๙

	 	 	 	 	 จ�านวนชิ้นงานมากมายมหาศาลแค่ไหนก็ได้	 ท�าไปตลอดชีวิตเลย 

	 	 	 	 กไ็ด้	จะขอรบัค่าตวัแค่คร้ังแรก	คร้ังเดยีว	...	“เป็นเช็คประทับตราโครงการ	ฯ” 

	 	 	 	 ...	ระบุสั่งจ่ายสุทธิ	๙๘๙	บาท	แต่จะไม่เอาไปขึ้นเงิน	...	จะอัดกรอบแขวน 

	 	 	 	 ไว้เป็นสิริมงคล

	 	 	 	 	 อยากมีวาสนาได้ท�าจริง	ๆ

    #นี่ไม่ใช่การพูดลอยๆ #พี่น้องท่านใดพอมีหนทางโปรดนึกถึงกระผม

    

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เวลา	๒๓.๕๕	น.	 จากที่เคยเจอวิกฤตจนย�่าแย่ในช่วงฟองสบู่แตกยุคต้มย�ากุ้ง	 ต่อมาในปี 

		 	 	 	 ๒๕๔๒	คุณวริสร	รักษ์พันธุ์	เจ้าของชุมพรคาบาน่า	รีสอร์ต	มีโอกาสได้พบ 

	 	 	 	 กับ	 อ.ยักษ์-วิวัฒน์	 ศัลยก�าธร	 เพื่อขอค�าปรึกษาเรื่องการน้อมน�าเอาหลัก 

	 	 	 	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่	๙	มาใช้ในรีสอร์ต

	 	 	 	 	 อ.ยักษ์ได้กรุณาวาดแปลนออกแบบพื้นที่ในรีสอร์ตให้ว่า	 ตรงไหน 

	 	 	 	 ควรท�าอะไรบ้าง	เพื่อให้ได้ผลจริง	เสร็จปุ๊บ	คุณวริสรได้ถาม	อ.ยักษ์ว่า	จะ 

	 	 	 	 คิดค่าค�าปรึกษานี้เท่าไหร่	?	อ.ยักษ์ตอบว่า	วันหนึ่งเมื่อท�าจนเป็นผลส�าเร็จ 

	 	 	 	 แล้ว	 ให้เปิดพื้นท่ีน้ีเพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นเข้ามาเรียนรู้	 ...	 นี่คือค่าจ้างที ่

		 	 	 	 อ.ยักษ์ต้องการ	พร้อมบอกคุณวริสรว่า

	 	 	 	 	 “ในหลวงรชักาลที	่๙	ทรงม	ีทาน	เป็นบารม	ีพระองค์ทรงมพีระราช 

	 	 	 	 หฤทัยแห่งการให้อยู่ตลอดเวลา	 ดังนั้นถ้าอยากด�าเนินรอยตามพระองค์	 

	 	 	 	 จะต้องเริ่มจากการมีใจแห่งการให้	เป็นอันดับแรก”

	 	 	 	 	 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา	ชุมพรคาบาน่า	รีสอร์ต	ก็ได้กลายเป็นศูนย์ 

	 	 	 	 การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด	 ทั้งเจ้าของ 

	 	 	 	 อย่างคุณวรสิร	รวมถงึพนกังานทุกคน	ได้ค่อยๆ	ลงมอืท�าและเรยีนรูร่้วมกนั 

		 	 	 	 จนกลายเป็นผลส�าเร็จอย่างงดงาม

	 	 	 	 	 นอกจากชาวบ้านและผู้สนใจมากมายท่ีเข้าเย่ียมชมและเรียนรู้ 

	 	 	 	 กิจกรรมต่างๆ	แล้ว	แขกที่เข้าพักเอง	ถ้าสนใจ	ก็สามารถลงมาฝึกปฏิบัติไป 

	 	 	 	 พร้อมๆ	 กับพนักงานทุกคนได้	 ทั้งการผลิตไบโอดีเซล	 ท�าสบู่	 ท�าไม้กวาด 
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	 	 	 	 ถวายวัด	 ท�าน�้าหมักชีวภาพ	 สร้างขยะให้เป็นประโยชน์	 การท่องเท่ียวเชิง 

	 	 	 	 อนุรักษ์	ฯลฯ

	 	 	 	 	 ...	ผมนั่งดูรายการ	“ความทรงจ�าแห่งความสุข”	ในช่อง	Amarin	TV 

		 	 	 	 ช่อง	 ๓๔	 HD	 เห็นแบบนี้แล้วนึกอยากไปเที่ยวทะเลชุมพร	 แล้วเข้าพักท่ี 

	 	 	 	 ชุมพรคาบาน่าขึ้นมาทันที

    

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา	๑๙.๐๓	น.		 วันนี้ได้นั่งนิ่งๆ	อยู่กับตัวเองเป็นครั้งแรก	หลังจากที่ช่วงครึ่งหลังของเดือน 

	 	 	 	 ธันวาคมมีกิจกรรมและการงานค่อนข้างมาก

	 	 	 	 	 รู้สึกทันทีเลยว่า	...	คิดถึงในหลวงรัชกาลที่	๙	เหลือเกิน

	 	 	 	 	 จริงๆ	 แล้วไม่ว่าวันไหนก็คิดถึงทั้งน้ันแหละ	 คิดถึงเหมือนหิวข้าว 

		 	 	 	 คือวันละหลายๆ	รอบ	เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

	 	 	 	 	 เท่าที่สังเกตดูด้วยตัวเอง	ตามปกติแล้ว	ช่วง	๑	-	๒	วันหลังจากวัน 

	 	 	 	 หยุดยาว	คิวเข้ากราบพระบรมศพมักจะไม่ยาวนัก

	 	 	 	 	 เป็นแบบนี้มาหลายรอบ	 และผมเองก็ได้ไปต่อแถวโดยใช้เวลาไม่ 

	 	 	 	 นานก็ช่วงแบบนี้แหละ

	 	 	 	 	 ความจริงแล้ว	เร่ืองคิวยาวหรือไม่ยาวนี	้เป็นสิง่ท่ีคาดการณ์ล่วงหน้า 

	 	 	 	 ไม่ได้เลย	สถิติที่ผ่านมา	พอถึงเวลาอาจไม่เป็นอย่างที่คาด

	 	 	 	 	 ดังนั้น	วันที่	๔	-	๕	มกราคม	๒๕๖๐	ผมจะอยู่ในชุดที่พร้อมตลอด 

	 	 	 	 เวลา	และหมั่นเช็คข่าวในแอพ	ZONE

	 	 	 	 	 มีจังหวะที่ดีเมื่อไร	จะได้ออกเดินทางทันที

    

๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

เวลา	๑๒.๑๑	น.		 ภายในวัดญาณสังวราราม	จ.ชลบุรี	มีกุฏิร้างหลังเล็กอยู่หลังหนึ่ง

	 	 	 	 ...	ในหลวงรัชกาลที่	๙	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างไว้	...

	 ดร.วิวัฒน์	 ศัลยก�าธร	 (อ.ยักษ์)	 ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง	ประธานมูลนิธิกสิกรรม

ธรรมชาติ	 ผู้เคยถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเบ้ืองพระยุคลบาทมา	๒๐	 ปี	 ได้กรุณาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง	 ใน 

กจิกรรมเสวนา	“ตามรอยธรรมราชา”	ณ	หอจดหมายเหตพุทุธทาส	อนิทปัญโญ	(สวนโมกข์กรงุเทพฯ)	

คืนวันเสาร์ที่	 ๓๑	 ธันวาคม	๒๕๕๙	 โดยมี	 นพ.บัญชา	 พงษ์พานิช	 และคุณจิรา	 บุญประสพ	 เป็น 
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ผู้ด�าเนินรายการ

	 อาจารย์ออกตัวว่า	 ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีไม่ค่อยอยากเล่า	 เพราะสะเทือนใจมาก	 แต ่

ในเมื่อผู้ด�าเนินรายการถามมาแล้ว	จึงได้เล่าอีกครั้ง

	 ช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่	๙	ทรงมีพระชนมายุราว	๕๘	-	๕๙	พรรษา	ได้ตรัสกับคนใกล้ชิดว่า	

เมือ่ถงึแซยดิส�าหรบัพระองค์แล้ว	อยากจะทรงออกผนวช	เพือ่ปรนนบัิตริบัใช้สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ 

ในฐานะที่เคยเป็นพระพี่เลี้ยงเมื่อสมัยทรงผนวชในปี	๒๔๙๙	เป็นการตอบแทนพระคุณท่าน

	 รับสั่งให้คนท�างานใกล้ชิดช่วยสร้างกุฏิไว้ที่วัดญาณสังวราราม	 โดยได้สถาปนิกมือหนึ่งของ

กรมชลประทาน	 คือคุณทรงศักด์ิ	 ทวีเจริญ	 เป็นคนออกแบบ	 เมื่อแบบเสร็จ	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 

ทอดพระเนตรแล้วก็รับสั่งให้แก้ไข	 เพื่อให้แบบเรียบง่ายและประหยัดที่สุด	 หลังจากแก้จนเป็นที่พอ

พระทัยแล้ว	การก่อสร้างก็ด�าเนินไปจนกุฏิเสร็จสมบูรณ์

	 แต่จนถึงวันนี้	กุฏิหลังดังกล่าวก็ยังร้างอยู่	 ในหลวงรัชกาลที่	๙	ไม่ได้ทรงออกผนวชอย่างที่

ตั้งพระทัยไว้	 ซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับที่พระองค์ไม่เคยทรงเดินทางออกไปต่างประเทศเลย	นาน

ถึงเกือบครึ่งศตวรรษ	เพราะประชาชนในประเทศยังไม่ได้อยู่ดีกินดี	อย่างที่ทรงอยากให้เป็น

	 เมื่อประชาชนยังไม่อยู่ดีกินดีกันถ้วนหน้าแล้ว	 จะให้ทรงเที่ยวหาความส�าราญอยู่พระองค์

เดียวนั้น	ทรงท�าไม่ได้	จะให้พระองค์ทรงทิ้งประชาชนเพื่อออกผนวช	ก็ทรงท�าไม่ได้เช่นกัน	...

	 กุฏร้ิางหลงัทีว่่านีปั้จจบุนักย็งัคงตัง้อยู่ในวดัญาณสงัวราราม	ต.ห้วยใหญ่	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี		

ทัง้พืน้ทีใ่นเขตรัว้วดั	รวมถงึบรเิวณโดยรอบนัน้งดงามมาก	ท้ังภเูขา	ป่า	อ่างเกบ็น�า้	และการออกแบบ

ภูมิสถาปัตยกรรม	ผมเคยไปถ่ายคอลัมน์ลงนิตยสารของ	อพท.	อยู่เล่มหนึ่ง	ปั่นจักรยานในนั้นแล้ว

เย็นใจดีแท้	ใครมีโอกาสอย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมครับ

    

๔ มกราคม ๒๕๖๐

เวลา	๑๖.๓๒	น.		 วันนี้	๔	มกราคม	๒๕๖๐	เข้ากราบพระบรมศพ	ฯ	รวมใช้เวลา	๒	ชั่วโมง	 

	 	 	 	 ๕๐	 นาที	 (นับรวมท่ีติดพิธีสวดบนพระท่ีนั่งรอบ	 ๑๔.๓๐	 น.	 ซึ่งใช้เวลา	 

	 	 	 	 ๑	ชั่วโมง	๑๐	นาที)

	 	 	 	 ปล.	วันนี้การท่าเรือท�าถุงผ้ามาแจกด้วย	สีด�าล้วน	สกรีนเลข	๙	สีขาว

    

๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

เวลา	๒๓.๒๗	น.	 ประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง
						 	 	 	 	 ปกตก็ิเป็นคนอ่านหนงัสอืช้าอยู่แล้ว	ค่าท่ีชอบละเมยีดกบัการเลอืก 

	 	 	 	 ใช้ค�าของผู้เขียน	 ยิ่งเล่มนี้	 ยิ่งอ่านด้วยสปีดที่ช้าเข้าไปอีก	 –	 เป็นความช้า 
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	 	 	 	 ที่ตั้งใจให้ช้าเป็นพิเศษ	 อ่านทั้งฝั่งภาษาไทยและอังกฤษ	 สังเกตการใช้ค�า 

	 	 	 	 ของในหลวงรัชกาลที่	๙	พิจารณารายละเอียดของภาพประกอบทุกตาราง 

	 	 	 	 เซนติเมตรทั้งตัวหนังสือและภาพประกอบ	 งดงามอย่างยิ่ง	 จนถึงบางช่วง 

	 	 	 	 บางตอนก็ตะลึงกับการเลือกใช้ค�าของพระองค์

					 	 	 	 	 ส่วนภาพประกอบ	 ถ้าสังเกตดีๆ	 ก็คงคล้าย	 Photo	 Hunt	 เพราะ 

	 	 	 	 บางภาพ	 ศิลปินได้ซ่อนลูกเล่นเอาไว้อย่างแนบเนียน	 (แน่นอน	 ทรงตรวจ 

	 	 	 	 แก้งานด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอน	 และพระทัยกว้างมากที่อนุญาตให้ 

	 	 	 	 ศิลปินใส่ลูกเล่นเหล่านั้นลงไปได้)

						 	 	 	 	 ยังอ่านไปไม่ถึงครึ่งเล่ม	 แต่อยากเข้ามาบอกความรู้สึกก่อนว่า	 ยิ่ง 

	 	 	 	 อ่านยิง่ใจฟ	ูและคล้ายจะสมัผสัได้ถงึ	“ความหมายระหว่างบรรทัด”	ทีพ่ระองค์ 

	 	 	 	 ทรง	Imply	ไว้	ตั้งแต่บทพระราชปรารภ	อันท�าหน้าที่คล้ายค�าน�าจากผู้เขียน 

					 	 	 	 ซื้อมาอ่านกันเถิดครับ	หนังสืออ่านง่ายมาก	แต่ละบทสั้น	กระชับ	ภาพสวย

	 	 	 	 	 และถ้าจะอ่านแบบวิเคราะห์ตีความกันจริงๆ	จะพบว่ามีแรงดึงดูด 

	 	 	 	 ให้ยิ่งน่าสะกดรอยค้นหามากยิ่งขึ้นไปอีก

	 	 	 	 	 -	พระมหาชนก	ปกอ่อน	เล่มละ	๓๐๐	บาท	-

    

๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

เวลา	๑๓.๒๗	น.	 อ่านพระมหาชนกมาถึงตอนเรือแตก	ขณะก�าลังเพ่งพินิจภาพที่	อ.เฉลิมชัย 

	 	 	 	 โฆษิตพิพัฒน์	วาด	มโนส�านึกอีกด้านก็ย้อนไปนึกถึงสิ่งที่อาจารย์เคยเล่าไว ้

	 	 	 	 ในคลิป

											 	 	 	 อาจารย์เฉลมิชยัเล่าว่า	ช่วงท่ีก�าลงัท�างานรับใช้เบือ้งพระยคุลบาท 

	 	 	 	 อยู่งานหนึ่ง	(น่าจะเป็นคนละคราวกับงานพระมหาชนก)	วันหนึ่ง	ในหลวง 

	 	 	 	 รชักาลท่ี	๙	ทรงขบัรถมาหาอาจารย์ด้วยพระองค์เอง	มาเพยีงพระองค์เดียว 

			 	 	 	 หอบม้วนกระดาษชิ้นงานที่ได้ท�าถวายไปเป็นปึกๆ	ทรงกางแผ่นงานแต่ละ 

	 	 	 	 ชิ้น	 แล้วทรงคอมเม้นต์ละเอียดยิบ	 ชี้ให้แก้เป็นจุดๆ	 พร้อมทรงเขียน 

	 	 	 	 คอมเม้นต์เป็นลายพระหัตถ์ก�ากับไว้อย่างชัดเจน

	 	 	 	 	 อาจารย์เล่าว่า	 ทรงคอมเม้นต์อย่างคนที่มีความรู้ทางศิลปะขั้นสูง 

	 	 	 	 จริงๆ	แต่ละจุดที่รับสั่งให้แก้นั้น	ทรงอธิบายอย่างชัดเจนมาก	เรียกว่ารับสั่ง 

	 	 	 	 ทีเดียวก็เห็นภาพได้ตรงกันครบถ้วนมาก

	 	 	 	 ...	พอดีนึกเรื่องนี้ขึ้นได้	เลยรีบมาบันทึกไว้กันลืม	...

    



26  บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก 

๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ 

เวลา	๑๘.๓๔	น.	  ประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง
	 	 	 	 วันนี้ใช้เวลารวมทั้งสิ้น	๑ชั่วโมง	๒๐	นาที

เวลา	๑๙.๑๑	น.		  ท่าพระจันทร์
						 	 	 	 	 นั่งกินข้าวในตลาดท่าพระจันทร์	มองข้ามฝั่งเจ้าพระยาไป	เห็นตึก 

	 	 	 	 ที่ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เคยประทับ	 การเข้ากราบพระบรมศพในวันนี้	 รู้สึก 

	 	 	 	 ใจหายอย่างบอกไม่ถูก	โรงครวัรอบสนามหลวงไม่มแีล้ว	เหลอืแค่ข้าวกล่อง 

	 	 	 	 จาก	ปตท.	และพี่ๆ	ทหาร

					 	 	 	 	 จ�านวนเจ้าหน้าทีแ่ละอาสาสมคัรในวนันีด้บูางตาลงไป		และพสกนกิร 

	 	 	 	 ก็ไม่หนาแน่นด้วย	อาจเป็นเพราะเพิ่งผ่านช่วงพีคมาเมื่อวันก่อนก็เป็นได้

						 	 	 	 	 แต่เหนืออื่นใด	 การก่อสร้างพระเมรุมาศในท้องสนามหลวงฝั่งใต้ 

	 	 	 	 ที่เริ่มด�าเนินไปอย่างช้าๆ	 ช่วยย�้าเตือนเราว่า	 อีกไม่นานพระราชพิธีบน 

	 	 	 	 พระเมรุจะเริ่มขึ้นแล้ว

					 	 	 	 	 ระหว่างน้ี	ถ้ามจีงัหวะท่ีดีเมือ่ไร	จะพยายามเข้ากราบให้ได้มากท่ีสดุ

    

๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

เวลา	๒๓.๔๖	น.	 ...	ผมชอบไปต่อแถวเข้ากราบในหลวงรชักาลท่ี	๙	...เหตผุลแรกกค็งเหมอืน 

	 	 	 	 กับทุกคนนั่นแหละ	คืออยากอยู่ใกล้พ่อให้มากที่สุด	แม้จะเป็นเวลาแค่ไม่กี่ 

	 	 	 	 วนิาททีีไ่ด้นัง่อยู่หน้าพระบรมโกศ	แต่จะเป็นช่วงเวลาท่ีวเิศษท่ีสดุ	รู้สกึอุ่นใจ 

	 	 	 	 เหมือนทุกครั้งที่ได้ไปเฝ้าฯ	รับเสด็จที่ศิริราชอย่างไรอย่างนั้น

			 	 	 	 	 อีกเหตุผลท่ีท�าให้ต้องไปซ�้าแล้วซ�้าอีกก็คือ	 ผมชอบบรรยากาศ	 

	 	 	 	 ทุกคนที่มาต่อแถว	 ไม่ว่าจะยากดีมีจน	 จะเด็กจะหนุ่มจะสาวหรือจะเป็น 

	 	 	 	 คนแก่	 ทุกคนล้วนมาด้วยความรัก	 การได้พาตัวเองเข้ามาอยู่ในท่ามกลาง 

	 	 	 	 พลังความรกัทียิ่ง่ใหญ่แบบนี	้เราจะได้พลงับวกเข้ามาเตมิชวีติโดยอตัโนมตัิ

			 	 	 	 	 จริงอยู่	 ในแถวอาจจะมีมนุษย์ป้าที่ตีมึนเดินแทรกแถวหรือแซงคิว 

	 	 	 	 บ้าง	 แต่แกก็เดินน�าไปได้ไม่ไกลหรอก	 ให้แกแซงไปเถอะ	 สุดท้ายก็ได้เข้า 

	 	 	 	 กราบในรอบเดียวกะเรานี่แหละ

			 	 	 	 	 มองผ่านคณุป้าไป		เราจะได้เหน็คณุตาคณุยายทีเ่ดนิไม่ไหว		นัง่รถเขน็ 

	 	 	 	 โดยมีลูกหลานคอยดูแลไม่ห่าง	ครั้งหนึ่ง	ระหว่างเข้าแถวยืนรอก้าวขึ้นองค์ 

	 	 	 	 พระท่ีนั่งอยู่นั้น	 มีคุณตาทวดคนหนึ่งใส่เฝือกอ่อนที่คอ	 ที่หลัง	 นั่งหลังงุ้ม 
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	 	 	 	 มาในรถเข็น	มีลูกสาวเป็นคนเข็นมาที่เชิงบันไดขึ้นพระที่นั่ง	

			 	 	 	 	 เราแค่ยืนมองก็รู้ได้ทันทีว่าคุณตาทวดคงป่วยมาก	 ไม่มีกระทั่งแรง 

	 	 	 	 จะพยุงตัวนั่ง	 แต่พอจังหวะที่จะต้องขึ้นบันได	 คุณตาทวดก็ยันกายขึ้นได	้ 

	 	 	 	 แม้จะต้องใช้เวลาอยูน่านกต็ามท	ี	สองมอืเกาะทีร่าวเหลก็		โผเข้าหาเจ้าหน้าที ่

	 	 	 	 ส�านักพระราชวังที่อ้าแขนคอยรับอยู่

			 	 	 	 	 ลองคิดดูสิครับ	ในยามปกติ	คุณทวดไม่มีแม้แรงจะนั่ง	แต่วินาทีนั้น 

	 	 	 	 กลับใช้สองขายันตัวเอง	ก้าวสั่นเทาขึ้นบันไดไปจนถึงพระที่นั่งได้	นี่ถ้าไม่ใช่ 

	 	 	 	 เพราะรกัในหลวงรชักาลที	่๙		คงไม่ท�าถงึขนาดนีแ้น่ๆ		คณุตาทวดมเีจ้าหน้าที่ 

	 	 	 	 พาไปนัง่เก้าอีแ้ถวหน้า	ใกล้พระบรมโกศท่ีสดุ	และอนญุาตให้นัง่ได้นานเป็น 

	 	 	 	 พิเศษ	รอบก่อนผมผ่านไป	จนถึงรอบผมกราบเสร็จ	ขณะเดินค้อมตัวผ่าน 

	 	 	 	 เก้าอ้ีคุณตาทวด	ผมแอบหนัมอง	เหน็แววตาของแกจ้องท่ีพระบรมโกศอย่าง 

	 	 	 	 แน่วแน่	เหมือนจะจดจ�าทุกรายละเอียดให้ได้มากและนานที่สุด

	 	 	 	 	 ...	น�้าตาผมคลอเบ้า	...

					 	 	 	 	 นอกจากมารับพลังบวกแบบนี้แล้ว	ทุกครั้งที่กราบเสร็จ	ผมจะรู้สึก 

	 	 	 	 ว่ายังไม่อยากกลับ	บางครั้งก็จะเดินเข้าเขตตรวจอาวุธอีกรอบ	ไปนั่งกินน�้า 

	 	 	 	 กินขนมที่ร้านภูฟ้า	(ร้านศิลปากร	ตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี)	บางครั้งก็นั่ง 

	 	 	 	 โอบองแปง		บางคร้ังก็แค่เดินผ่านตึกแดงเพ่ือจะเหน็คนต่อแถว		หรอืบางครัง้ 

	 	 	 	 ก็เดินยื้ออยู่แถวท่าพระจันทร์	 ไม่รู้สิ	 รู้สึกว่าอยากอยู่ตรงนั้นนานๆ	 มัน 

	 	 	 	 อุ่นใจเหลือเกิน

	 	 	 	 	 สุดท้ายผมก็จะต้องเดินกลับออกมา	 แล้วก็เริ่มคิดทันทีว่า	 จะหา 

	 	 	 	 จังหวะมาอีกให้ได้

    

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

เวลา	๑๓.๒๖	น.		  ประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง
	 	 	 	 เข้ากราบพระบรมศพ	วันอังคารที่	๓๑	มกราคม	๒๕๖๐

	 	 	 	 เริ่ม	๑๒.๒๐	น.	/	เสร็จสิ้น	๑๓.๒๐	น.

	 	 	 	 รวม	๑	ชั่วโมงพอดี
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๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เวลา	๑๕.๔๑	น.		 นับเป็นวันเสาร์ท่ีแถวส้ันมาก	 ใครยังไม่เคยเข้ากราบ	 หรือใครท่ีสะดวก 

				 	 	 	 เสื้อผ้าพร้อม	เชิญครับ

    

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เวลา	๐๐.๓๙	น.		 อ่าน	#หนังสือของพ่อ	เล่มนี้อย่างช้าๆ	พยายามพิเคราะห์ว่าท�าไมในหลวง 
	 	 	 	 รัชกาลที่	๙	จึงชื่นชมผู้น�าผู้รวมชาติยูโกสลาเวียผู้นี้อย่างยิ่ง	สิ่งที่เป็นความ 

	 	 	 	 รู ้สึกร่วมระหว่างหนังสือเล่มนี้กับพระมหาชนกก็คือ	 ทั้งสองคนต่างก็มี 

		 	 	 	 “ความเพียร”	อันยิ่งยวด

			 	 	 	 	 ความเพียรของพระมหาชนกนั้น	 เราท่านคงได้ทราบกันบ้างแล้ว 

					 	 	 	 ส่วนความเพยีรของตโิตนัน้		ถอืว่าเป็นความเพยีรแบบ	Mission	Impossible 

		 	 	 	 ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

			 	 	 	 	 ในสภาวะท่ีคนในชาติของตนก�าลังแตกแยกกระจัดกระจายด้วย 

	 	 	 	 ภาวะสงครามโลก	 และในฐานะที่เป็นกองก�าลังนอกสายตาของทั้งโซเวียต 

	 	 	 	 และเยอรมัน	ติโตก็สามารถรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวได้ในที่สุด	ภายใต้ความ 

	 	 	 	 คิด	ความเชื่อในระบอบคอมมิวนิสต์

														 	 	 	 ใช่เพยีงแค่ความเพยีร	และการรวมพลงัสามคัคขีองคนในชาตเิท่านัน้ 

					 	 	 	 ติโตยังเห็นคุณค่าของการศึกษาอย่างยิ่งยวด	 เขาเชื่อว่าผู้คนท่ีจะร่วมขับ 

	 	 	 	 เคลื่อนการปฏิวัติไปสู่จุดหมายได้	 ต้องได้รับการศึกษาเป็นส�าคัญ	 และตัว 

	 	 	 	 เขาเองก็หมั่นศึกษาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด	 แม้กระทั่งเวลาที่ตัวเองโดนจับ 

	 	 	 	 ขังคุกในโซเวียต

	 	 	 	 	 นี่คือส่วนเสี้ยวหนึ่งท่ีผมกลั่นออกมาได้จากหนังสือเล่มนี้	 ใครมี 

	 	 	 	 โอกาสอย่าลืมหามาอ่าน	 หนังสือหนาแค่	 ๑๒๑	 หน้าเท่านั้น	 แต่บรรจุ 

	 	 	 	 ขุมพลังทางความคิดไว้อย่างล้นเหลือ

	 	 	 	 อ่าน	#หนังสือของพ่อ	อ่าน	#ความคิดของพ่อ	แล้วมาถกกันครับ	ผมรออยู่
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๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

เวลา	๑๑.๔๕๔	น.	  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
	 	 	 	 มงคลสูงสุดของชีวิต

	 	 	 	 ร่วมเป็นคณะเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่	๙

	 	 	 	 กราบขอบพระคุณ	สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 	 	 	 ผู้ให้โอกาสที่ดีงามที่สุด

 

    

 

	 	 	 	 กระดาษเล็กๆ	แผ่นนี้	บัดนี้ได้สถิตอยู่บนหิ้งพระแล้วเป็นที่เรียบร้อย

	 	 	 	 ...	มงคลสูงสุด	...

    #ดีใจที่ได้เปนชาวนิเทศศาสตร์ #สมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์
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	 “ทุกวันนี้ยังจ�าความรู้สึกตอนเป็นเด็ก	ตากแดดร้อนๆ	หลายชั่วโมง	เพียงแค่รอให้ 

มองเห็นรถในหลวงผ่านไปเพยีงแค่เสีย้วเวลาหนึง่ได้เสมอ	ไม่เคยลมื		แค่เหน็รถของพระองค์

แล่นผ่านเห็นเพียงเสี้ยวพระพักตร์น�้าตาก็ไหลพราก	 ถ้าใครไม่เคยไปรับเสด็จพระองค์ท่าน 

จะไม่รู้เลยว่าความรู้สึกแบบที่ฉันรู้สึกเป็นอย่างไร	 ช่างเป็นความรู้สึกตื้นตัน	 เต็มล้น	 และ 

เปี่ยมไปด้วยความรักและภักดีท่ีมีต่อพระองค์ท่าน	 ยามเมื่อรถของพระองค์ค่อยเคลื่อน 

ผ่านไป	ทกุคนทีร่ออยูต่่างเปล่งเสยีงให้ดงัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	เพราะอยากให้ท่านได้ยนิเสยีง

พวกเรา	เสียงทรงพระเจริญยิ่งดังแค่ไหน	หมายถึงเรารักพระองค์ท่านมากเพียงนั้น”

 กุลยา กาศสกุล	เจ้าของบริษัทประชาสัมพันธ์	วัย	๔๒	ปี	ย้อนร�าลึกถึงความทรงจ�า 

ในวัยเยาว์ที่เธอไม่เคยลืม

	 สมัยเรียนอยู ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๔	 กุลยาเคยเข้าเป็นสมาชิกชมรมโครงการ 

พระราชด�าริ	 ของโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม	 ครั้งนั้นเธอคิดเพียงว่าจะได้เข้าชมวัง 

สวนจิตรลดา	แต่ในที่สุดเธอกลับพบว่าวังที่ตนได้เข้าไปเห็นไม่เหมือนวังที่อยู่ในจินตนาการ 

ที่คิดไว้	เพราะวังแห่งนี้มีทั้งนาข้าว	กังหัน	โรงสีข้าว	และยังมีช้างอีกด้วย

	 ทุกคืนเวลามีข่าวในพระราชส�านักตอน	 ๒	 ทุ่มตรง	 เธอไม่เคยสนใจดูแม้แต่น้อย			

อยากให้จบไปเร็วๆ	 เพื่อจะได้ดูละคร	 แต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุให้เธอหันมาสนใจเร่ืองราว 

และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙

ความทรงจ�าของวันวาน

กาญจนา พ.



32  บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก 

	 ครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ท�างานกับอาจารย์วิวัฒน์	 ศัลยก�าธร	 ขณะนั้นอาจารย์ยักษ์ 

ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เพ่ือเปิดโรงเรียน 

สอนการท�านา	ในนามมูลนธิิกสิกรรมธรรมชาต	ิท่ีมาบเอือ้ง	จ.ชลบุรี	ท�าให้กลุยาได้เหน็พืน้ท่ี 

ที่มาบเอื้อง	ตั้งแต่ผืนดินยังแห้งแตกเป็นผลึกขาว	มีฝ้าบางๆ	อยู่บนหน้าดิน	ฝ้าขาวนั้นเกิด 

จากดินเค็มจนเป็นตะกอนของเกลือ	 อาจารย์ยักษ์บอกทุกคนท่ีอยู่ท่ีนั่นว่าจะน�าค�าสอน 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	และการแกล้งดินของในหลวงมาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ ์

ด้วยการท�าไร่นาสวนผสม	ตามหลักปรัชญาของพระองค์

	 ผ่านไป	 ๔-๕	 ปี	 เธอมีโอกาสกลับไปที่มาบเอื้องอีกครั้ง	 แทบไม่น่าเชื่อว่าผืนดินที ่

เคยแห้งแล้งและเค็มจนยากจะเยียวยา	มาบัดนี้เปลี่ยนเป็นแปลงปลูกข้าวสาธิตหลายแปลง 

ต้นไม้ใหญ่เติบโตเขียวชอุ่ม	 พืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด	 ดอกไม้นานาพันธุ์สดชื่น 

สวยงาม	 เพียงไม่ก่ีปีมาบเอื้องก็เปล่ียนแปลงจนเหมือนไม่ใช่ท่ีดินผืนเดิม	 ค�าสอนของ 

ในหลวงน�ามาใช้ปฏิบัติได้จริง	 เห็นผลเป็นรูปธรรม	 และใช้ระยะเวลาไม่นาน	 นั่นคือความ 

เป็นจริงที่ประจักษ์แจ้งแก่ตาของตนเอง

	 หลังจากวันนั้นกุลยาก็หันกลับมาดูข่าวในพระราชส�านัก	 และเร่ิมศึกษาโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจต่างๆ	 ที่พระองค์ทรงริเริ่มเพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

	 ค�าว่านักการเมืองยื่นปลา	พระราชายื่นเบ็ด	ที่มีคนเคยพูดไว้	ไม่ผิดจากสิ่งที่เธอได้

พบเห็นเลย	พระองค์ทรงสอนให้คนไทยได้ยืนบนล�าแข้งตวัเอง	พึง่พาตนเองได้	และพงึพอใจ

ในสิ่งที่มี

	 เธอเห็นพระองค์ท่านทรงงานหนัก	 พระบาทของพระองค์ย�่าไปแล้วทุกตารางนิ้ว 

บนผืนแผ่นดินไทย	 ตั้งแต่เธอยังไม่รู้ความ	 แม้อากาศจะร้อน	 แดดแรงจัดที่แผดเผา	 ฝนตก	

น�้าท่วม	พระองค์ก็ยังทรงงานอย่างสม�่าเสมอตลอด	๗๐	ปีแห่งการครองราชสมบัติ	ทรงใช้

เวลาทุกวินาทีทุ่มเทสร้างรากฐานให้กับประชาชนได้อยู่ดีกินดี

	 ในฐานะประชาชนธรรมดา	 ผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งคงจะตอบแทนความดีของ 

พระองค์ท่านได้ยากนัก	 นอกจากน�าหลักค�าสอนของพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

เธอชวนพ่อไปเรียนปลูกข้าว	เรียนการเผาถ่าน	บ้านเธอมีที่ดินที่เพชรบูรณ์	พ่อได้น�าความรู้ 

ทีศึ่กษามาไปท�าแปลงนาเล็กๆ	ปลกูผัก	เลีย้งปลา	มเีคร่ืองสข้ีาวเอง	ข้าวเปลอืกท่ีได้จากการ 

สีข้าวก็น�ามาเลี้ยงหมู	เลี้ยงปลา	ชีวิตของพ่อและแม่ที่เพชรบูรณ์สงบสุข	สบายขึ้นมาก	

	 ส่วนเธอทีอ่ยู่ในเมอืงใหญ่อย่างกรุงเทพฯ	กป็ฏิบัตตินง่ายๆ	คอืหมัน่ท�าความดี	สิง่ใด 

ที่ท�าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้	 เธอพร้อมเสมอ	 ตั้งใจว่าจะไม่ขอท�างานกับองค์กรท่ีต้อง 

จ่ายเงินใต้โต๊ะ	บ้านที่อยู่ก็ปลูกต้นไม้เอาไว้เป็นร่มเงา	ปลูกผักไว้ท�าอาหารกินเอง
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	 เมื่อวันที่	 ๔	 ธันวาคม	 ปีก่อน	 กุลยาใส่เสื้อสีเหลืองไปรอรับเสด็จพระองค์ท่าน 

เหมือนท่ีผ่านมา	 แต่เมื่อถึงวัดพระแก้ว	 ส�านักพระราชวังแถลงข่าวว่าในหลวงไม่เสด็จฯ 

ทรงพักรักษาพระวรกายอยู่	 ณ	 โรงพยาบาลศิริราช	 ฟังแล้วก็รู้สึกใจหาย	 จากนั้นเธอและ 

คนอื่นๆ	 ก็มุ่งตรงไปสวดมนต์ที่ลานสมเด็จพระราชบิดา	 โรงพยาบาลศิริราช	 หวังเพียงให ้

พระองค์ทรงรับรู้ว่าที่ผู้คนมารวมตัวกันมากมายก็เพราะความรักและเทิดทูนพระองค์ท่าน

	 วันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	๒๕๕๙	 เธอก็เหมือนกับคนไทยทุกคนในประเทศ	 รู้สึกเหมือน 

ใจจะขาด	 นอนไม่หลับ	 ร้องไห้อยู่หลายคืน	 ชีวิตเหมือนขาดสิ่งยึดเหนี่ยว	 อยากให้ความ 

เป็นจริงเรื่องนี้คือฝันร้าย	 แต่มันก็เป็นไปไม่ได้	 เมื่อเราทุกคนต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	

ชีวิตจึงต้องด�าเนินต่อไปให้ได้

	 เธอตัง้ใจว่าจะขอใช้ชวีติท่ีเหลอืเพือ่ท�าความด	ีให้สมกบัท่ีเกิดในแผ่นดนิรชักาลที	่๙
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	 ความทรงจ�าที	่	ผศ.ดร.ลาวณัย์  สงัขพันธานนท์		อาจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาไทย 

และภาษาตะวันออก	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 

ไม่เคยลืม	คือการได้เข้าเฝ้าฯ	ในหลวงรัชกาลที่	๙	ในหลายช่วงวัยของชีวิต

	 ครภูาษาไทยตาคม	ร่างเลก็บางคนนีเ้ข้าเฝ้าฯ	ในหลวงรชักาลที	่๙	ครัง้แรกขณะเรยีนท่ี

วทิยาลยัครพูบิลูสงคราม	(ปัจจบัุนคอืมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ	พษิณุโลก)	โดยวทิยาลยั

เกณฑ์นักศึกษาไปเฝ้าฯ	รับเสด็จ	ขณะนั้นเธออายุประมาณ	๑๗-๑๘	ปี	ในหลวงรัชกาลที่	๙	 

จะเสด็จฯ	 ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก	 ซึ่งอยู่คนละฝั่งกับที่เธอ 

เรียน	สถานที่นั่งรอรับเสด็จท�าเป็นปะร�าง่ายๆ	ใช้ไม้ไผ่มุงด้วยทางมะพร้าว	

	 “เราเป็นนักศึกษาตัวเล็กกว่าเพื่อน	 เขาเลยจัดให้นั่งข้างหน้า	 ในหลวง	 สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	สมเด็จพระเทพรัตนฯ	เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์	 เสด็จฯ	มา 

กันหลายพระองค์	 ส่วนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 เสด็จฯ	 ด้วยหรือเปล่า	 จ�าไม่ได	้ 

ตอนนั้นประมาณปี	 ๒๕๑๖	 หรือ	 ๒๕๑๗	 นี่แหละ	 เราเห็นในหลวงเสด็จฯ	 มาแต่ไกล	 

พระองค์ทรงทักทายผู้คนท่ีมารอเฝ้าฯ	 สองข้างทาง	 คนเฒ่าคนแก่ก็เอาผ้าเช็ดหน้าปูให้ 

ท่าน	เราถามเขาว่า	‘เอามาปูท�าไม	ยาย’	ยายตอบว่า	‘ปูให้ในหลวงเดิน	จะได้เป็นบุญ’	

	 “เราก็เลยท�าตามบ้าง	 เอาผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆ	 มาปู	 พอในหลวงทรงพระด�าเนิน 

มาใกล้	ห่างจากเราแค่	๕	เมตร	 เรารู้สึกบอกไม่ถูก	คงปีติ	ดีใจ	ตื้นตันใจ	มีแต่น�้าตาที่ไหล 

ออกมาชนิดที่ห้ามไม่ได้	 ร้องจนสะอื้น	 พระองค์ท่านทรงเห็นเด็กนั่งร้องไห้	 ท่านก็ทรง 

พระด�าเนินจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ที่เรานั่งอยู่	 ท่านมาถึงก็ประทับยืนอยู่ข้างหน้า	 ห่างกันแค	่ 

๖	นิ้ว	 แต่ท่านไม่เหยียบผ้าให้นะ	ท่านก็เอาพระหัตถ์วางบนหัว	แล้วบอกว่าไม่ต้องร้องนะ	

ตอนนั้นขนลุกไปทั้งตัว	นั่งพนมมือไหว้	มองท่าน	น�้าตาก็ไหล	แล้วท่านก็ทรงพระด�าเนินไป	

ตามรอย “ครู” ของแผ่นดิน

กาญจนา พ.
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	 “สมเด็จพระราชิน	ีสมเดจ็พระเทพรตันฯ	เจ้าฟ้าหญงิจฬุาภรณ์	ทรงพระด�าเนนิตาม 

มากท็รงมองเราทกุคน		เพราะตรงนัน้ไม่มใีครร้องไห้		มแีต่เราคนเดยีว		อาจจะเพราะดใีจเพราะ 

ในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อน	ท่านทรงพระด�าเนินไปเราก็มองจนลับตา	เพื่อนๆ	ก็เข้ามา 

พูดว่า	 ‘ต้อย	 เธอโชคดีมากเลยในหลวงจับหัวเธอด้วย’	 เป็นเร่ืองท่ีเราดีใจมาก	 กลับมา 

วันนั้นก็มาเล่าให้พ่อแม่	ให้ทุกคนฟัง	ทุกคนก็บอกว่าในหลวงท่านใจดี	เมตตามาก	แค่ท่าน 

บอกว่าไม่ต้องร้องนะ	เราก็ปลื้มใจจนขนลุกแล้ว	เสียดายยุคนั้นไม่มีใครถ่ายรูปไว้”

	 การเข้าเฝ้าฯ	ครั้งที่	๒	เป็นแค่ช่วงสั้นๆ	ตอนเธอรับพระราชทานปริญญาบัตรจาก 

พระหัตถ์	แต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีถัดมา	ครูลาวัณย์	นักศึกษาปริญาโท	จาก	มศว.	พิษณุโลก 

ก็ได้รับเสด็จใกล้ชิดในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งด้วยความบังเอิญ

	 “ปี	๒๕๒๕	 เราก�าลังเรียนปริญญาโท	 อาจารย์ให้นักศึกษามาหาซื้อหนังสือที ่

กรงุเทพฯ	พอวนัหยดุช่วงเข้าพรรษา		เรากล็ามาก่อน	๒	วนั		ตอนนัน้เรียนด้วยกนักับอาจารย์ 

ธัญญา	 (สังขพันธานนท์)	 เราก็มาเป็นเพื่อนกัน	 ๒	 คน	 เราเป็นคนใกล้วัด	 เพราะพ่อเป็น 

มหาเก่า	ตอนเป็นครู	ทุกเช้าวันพระเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปถวายข้าวพระก่อน	แล้วค่อยมา

สอน	 นี่เป็นวันเข้าพรรษา	 เราก็รู้สึกว่าต้องไปวัด	 เพราะเป็นวันท�าบุญใหญ่	 บอกเพื่อนว่า 

จะไปถวายสังฆทานที่วัดอินทร์

		 “เรามีความชอบวัดพระแก้วมาก	เพราะตอนเรียนปริญญาตรี	เราเรียนจากต�ารามา	 

รู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรในวัดพระแก้ว	แต่ยังไม่เคยไปดูของจริงเลย	ก็บอกเพื่อนว่าฉันจะไป 

วัดพระแก้ว	ถึงเราจะเรียนมาแล้ว	 แต่ก็ลืมไปว่าวันนั้นจะเป็นวันเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว 

มรกต		ตกบ่ายเราไปถงึเขากไ็ม่ให้เข้าไปข้างในแล้ว		แต่มคีนมาบอกว่าถ้าจะเข้าเฝ้าฯ	ให้ไปนัง่ 

รอที่ระเบียงแก้วได้	เราก็ไปนั่งรอ	เราไปก่อนก็ได้นั่งแถวหน้า	พอพระองค์ท่านเสด็จฯ	มาถึง 

ท่านกท็รงรดน�า้มนต์ให้เต็มหัวเลย	หอมมากๆ	ครัง้นีเ้ราได้กราบแทบพระบาทและถวายเงนิ 

ด้วย	เพราะทุกคนจะถือสตางค์ชูไว้	ในหลวงทรงรับเงินที่เราถวายไปใส่ถุง	ตอนนั้นถวายไป 

๑๐๐	บาท	พระองค์ท่านทรงน�าเงินนี้ไปบูรณะวัดพระแก้ว	เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เฝ้าฯ	ใกล้ชิด	 

หลังจากวันนั้นก็ได้เห็นพระองค์ทางโทรทัศน์เสมอ

	 “พอวนัทีพ่ระองค์ท่านสวรรคต	คดิอะไรไม่ออก	ไปไม่ถกูเลย	วนันัน้	อาจารย์ธญัญา	

(ไพฑรูย์	ธญัญา)	มางานสัปดาห์หนงัสอื	นกัเขยีน	๕-๖	คนก�าลงักนิข้าวอยูด้่วยกนั	พอนายก

รัฐมนตรีประกาศว่าในหลวงสวรรคต	 ก็นั่งเขียนกลอนกันที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์	 เราเขียนได	้

๔	 วรรคแค่นั้นก็ร้องไห้	 ที่เสียดายมากคือไม่ได้อยู่ดูการถ่ายทอดเชิญพระบรมศพกลับเข้า

พระบรมมหาราชวัง”
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						 อาจารย์ต้อยเรียนจบวรรณคดี	 มีความชอบวัด	 วัง	 เป็นพิเศษ	 เมื่อเป็นครูใน 

มหาวิทยาลัยจึงขอสอนวิชานี้เอง	 และเริ่มพานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมา 

ชมวัดและวังช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี	 ตั้งแต่	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากส�านัก 

พระราชวังพาเยี่ยมชม	ในปีนี้ก็เช่นกัน	แต่การชมวัดและวังคราวนี้ต่างไปจากเดิม	เพราะใน 

พระบรมมหาราชวังก�าลังมีพิธีจัดงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	รัชกาลที่	๙

	 “เริ่มพานักศึกษามาชมวัดและวัง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๙	เด็กๆ	ได้ดูถึงท้องพระโรง 

กลาง	 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	 หลังจากปีนั้นก็พาเด็กมาชมตลอดมา	 เปิดเทอมปีที ่

ผ่านมา	 เราก็จองรถจองอะไรไว้	 เพราะตั้งใจจะพาเด็กๆ	มาเยี่ยมชมวังกลางเดือนตุลาคม	 

แต่ในหลวงสวรรคตก่อน	 ทางส�านักพระราชวังก็บอกว่าถ้าจะพามาก็ได้	 แต่ทางส�านัก

พระราชวังวุ่นวายเรื่องพระบรมศพ	จะดูได้ก็แค่ตัวโบสถ์วัดพระแก้ว	ในพระบรมมหาราชวัง	

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยก็จะไม่ได้ดู	

...เราบอกเสมอว่าพวกเธอจะต้องออกไปเป็นครู 
ต้องไปสอนคน ถ้าสอนผิดก็ผิดไปตลอด นี่คือ 
สิ่งที่เราเน้นย�้า ครูต้องสอนคนทั่วไปให้เป็นคนด ี
ให้เป็นคนที่ท�ประโยชน์ ถ้าครูเลว ทุกอย่างก็เลว 
หมด  ถ้าแม่พมิพ์บดิเบีย้วงานท่ีออกมากบ็ดิเบีย้ว 
หมด เราจงึต้องพยายามสอน พยายามให้ลกูศษิย์ 
ได้ส�นึกในสิ่งเหล่านี้
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	 “ตัดสินใจบอกนักศึกษาว่า	 เราจะไม่ได้เข้าชมพระท่ีนั่งจักรีฯ	 แต่จะได้เข้ากราบ

พระบรมศพในพระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท		ช่วงไม่กีน่าทีท่ีอยู่ในนัน้ดูให้หมด		ท่ีจะได้เหน็แน่ๆ 

คอืเครือ่งราชกกธุภัณฑ์ทีเ่ขาเอามาตัง้		และท่ีส�าคญัท่ีสดุคอืเราได้กราบลาพระองค์		ได้ถวาย 

ความอาลัย	 แล้วก็จะได้ดูพระบรมโกศทองค�า	 ดอกไม้ไหว	 พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร	 

พระพธิธีรรมต่างๆ		แล้วกถ็ามเขาว่าล�าบากหน่อย		จะไปกนัไหม		ออกเดนิทางจากมหาวทิยาลยั 

๓	ทุ่ม	ตี	๔	ต้องไปเข้าคิวที่สนามหลวง	พวกเธอจะไหวไหม	 โชคดีที่รุ่นนี้ลงทะเบียนเรียน 

แค่	๑๗	คน	เด็กๆ	ก็บอกว่าไป	เราก็สั่งเด็กให้แต่งตัวให้เรียบร้อย”	

	 น่าแปลกใจที่นักศึกษาไม่บ่นเลย	มาถึงตี	๔	ก็เข้าแถวรอ	ได้ขึ้นกราบตอน	๑๐	โมง 

เช้า	 พอลงจากกราบแล้วเด็กๆ	 ก็ได้กินไข่ต้ม	 ๑	 ลูกท่ีทหารเอามาแจก	 เมื่อถามว่าไม่มีน�้า 

หรือ	เขาบอกให้ไปหาเอาข้างหน้า	วันนั้นเธอยังเห็นคนมาเป็นกลุ่มก็มี	บางคนยังนั่งร้องไห้ 

อยู่เลย	 นักศึกษาอดทนมาก	 เพราะวันนั้นเจอทั้งฝน	 ทั้งแดด	 พอลงมา	 นักศึกษาบอกว่า 

ชีวิตพวกหนูแค่นี้ก็พอแล้ว	ถ้าอาจารย์ไม่พามา	พวกหนูก็ไม่มีทางได้มา	

	 “พอได้ข่าวว่าในหลวงสวรรคต	 ก็ตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็ต้องไปกราบพระบรมศพ 

ให้ได้สักครั้งหนึ่ง	เพราะอาจเป็นครั้งสุดท้าย	เราไม่แน่ใจว่าวันถวายพระเพลิง	เราจะว่างมา

หรือเปล่า”

	 อาจารย์ท่านนี้เป็นครูด้วยหัวใจ	 มีพระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ที่ตรัส 

เกีย่วกบัครไูว้ว่า	“เป็นครหูรอื	ถ้าเป็นครกูฝ็ากเดก็ด้วยนะ	สอนให้เขาเป็นคนด”ี	เป็นแนวทาง

ที่ยึดถือมาตลอด	 และยังส่งต่อพระราชด�ารัสนี้ไปยังนักศึกษาที่จะจบออกไปเป็นครู	 เธอ

เคี่ยวเข็ญนักศึกษาเพื่อหวังให้ผู้ท่ีจะจบออกไปเป็นครูต้องเป็นครูท่ีมีคุณภาพ	 ไม่สอนสิ่ง 

ที่ผิดๆ	 ให้กับนักเรียนของตน	 เพราะครู	 ๑	 คน	 สอนเด็กปีละเป็นร้อยๆ	 คน	 ถ้าสอนผิด	

ประชากรของประเทศก็จะรับรู้ในสิ่งผิดๆ		

	 “เด็กสมัยนี้มักจะคิดว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลาง	 โลกหมุนรอบตัวเขา	 อย่างนี้เราต้อง 

คอยน�า	เราสอนเด็กที่จะจบไปเป็นครูว่า	‘เป็นครูผิดไม่ได้	ครูสอนผิด	๑	คน	สอนเด็ก	๔-๕ 

ห้องห้องละ	๔๐	คน		ปีหนึง่ครสูอนเด็กผดิปีละ	๒๐๐	คน		ใครจะตามไปแก้		ครจึูงต้องเคีย่วเขญ็ 

เธอมากกว่าเพื่อน’	 เด็กก็จะบ่นว่าท�าไมครูเคี่ยวจัง	 วิชาอื่นไม่เห็นครูเคี่ยวเข็ญเขาขนาดน้ี	 

เราบอกเสมอว่า	 ‘พวกเธอจะต้องออกไปเป็นครู	 ต้องไปสอนคน	ถ้าสอนผิดก็ผิดไปตลอด’	 

นี่คือสิ่งที่เราเน้นย�้า	 ครูต้องสอนคนทั่วไปให้เป็นคนดี	 ให้เป็นคนที่ท�าประโยชน์	 ถ้าครูเลว 

ทุกอย่างก็เลวหมด	 ถ้าแม่พิมพ์บิดเบี้ยว	 งานที่ออกมาก็บิดเบี้ยวหมด	 เราจึงต้องพยายาม

สอน	พยายามให้ลูกศิษย์ได้ส�านึกในสิ่งเหล่านี้”



บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก  39

	 ครูท่านนี้บอกนักศึกษาของเธอเสมอว่าให้ดูในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เป็นแบบอย่าง	

พระองค์ทรงท�าเพ่ือประชาชน	๗๐	 ล้านคน	 ดูแลประชาชนที่เดือดร้อน	 ดูแลทุกข์สุขของ 

พสกนกิร	ฝนตก	น�า้ท่วม	น�า้แล้ง	ฯลฯ	สารพดั		เมือ่เป็นครูกต้็องด�าเนนิรอยตามพระราชด�ารสั 

ของพระองค์ท่าน	คือต้องสอนเด็กให้เป็นคนดี
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บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก  41

	 ชายหนุ่มผู้นี้ให้เราเรียกเขาว่า	Mue	Bon	อันเป็นชื่อที่คนในแวดวงศิลปะรู้จัก

	 ศิลปินสตรทีอาร์ตชาวไทยวยั	๓๔	ปีผู้นีเ้ดนิทางไปพ่นสีสเปรย์มาแล้วหลายประเทศ		

ในช่วงแรกท่ีในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เสด็จสวรรคต	 เขาได้วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของ

พระองค์ท่านบนกระดาษสีขาว	น�าไปแปะติดบนสังกะสี	บ้านเช่าร้าง	ภาพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งยังทรงพระเยาว์	 ขณะทรงปั่นจักรยานที่ปะติดบน

ก�าแพงสังกะสีหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแป๊ะจั๊ว	ใกล้ตลาดคลองเจ็ด	จ.ปทุมธานี	เป็นจุดความ

สนใจให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาในแถบนั้นได้แวะเวียนมาชื่นชม	และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

	 “บ้านผมอยู่สลัม	 ฝั่งธนฯ	แถวเจริญนคร	ผมโตมาในละแวกนั้น	 ชีวิตเหมือนละคร		

ผมอยู่ในพื้นท่ีของคุณหมอคนหนึ่ง	 ผมรู้จักกับลูกคุณหมอ	 เขาชวนผมไปเล่นที่ห้อง	 เขามี

หนังสือเยอะ	ผมชอบหนังสือการ์ตูน	ตอนนั้นยังเด็กมากอ่านไม่ได้	ดูแต่รูป	อยากให้คนอื่น

อ่านก็ไม่มีใครอ่านให้ฟัง	แม่ก็เลยยื่นหนังสือ	ก	ไก่	ข	ไข่	ให้	ผมอ่านหนังสือเป็นตั้งแต่ตอน

นั้น	เพราะอยากเข้าใจการ์ตูน	

	 “ผมชอบวาดรูป	วาดจนเห็นกราฟฟิตี้	ก็เริ่มพ่นสีสเปรย์	ฮิตมาก	แม่ยกห้องแรกใน

ชีวิตให้ผม	สิ่งแรกที่ผมท�าก็คือเข้าไปพ่นสีสเปรย์	ทุกบ้านที่ผมย้ายเข้าจะมีสีสเปรย์ที่ผมพ่น

ไว้ตั้งแต่เด็ก	นั่นแหละคือชีวิตที่ผมเริ่มจับสีสเปรย์ครั้งแรก”	

	 ชายหนุม่เลือกเรยีนศลิปะทีอ่าชวีะศกึษาธนบรุ	ี	ท�าให้ได้อยูก่บัโลกศลิปะทีต่นชืน่ชอบ 

อย่างจริงจัง	ได้ค้นหาว่ากราฟฟิตี้คืออะไร	สมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ต	มีแต่ห้องสมุด	เมื่อ

ได้ศึกษาก็พบว่ากราฟฟิตี้ก็คืองานเด็กช่างบ้านเรานี่เอง	

	 “มนักค็อืการแสดงอัตตาตัวตนท่ีเกดิจากแรงกดดันของสงัคม		บริบทใกล้เคียงกนัมาก 

แต่ของเมืองนอกเขาสร้างสรรค์กว่า	เด็กไทยเราอาจจะไม่ครีเอทีฟเท่ากับเขา”

Mue Bon กราฟฟิตี้

กาญจนา พ.
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	 เจ้าตวับอกว่าทีว่าดพระบรมสาทิสลกัษณ์ของในหลวงในห้วงท่ีในหลวงเสด็จสวรรคต 

เป็นเพราะแม่รักในหลวง	ตนเรียนศิลปะวาดรูปมา	๑๐-๒๐	ปี	แม่ไม่เคยชื่นชอบผลงานของ 

ลกูชายขนาดนี	้	เม่ือแม่ได้เห็นภาพในหลวงท่ีตนวาด		แม่บอกให้ตนอดัรปูพระบรมสาทสิลกัษณ์ 

มาให้เดี๋ยวนั้น	คงเป็นเพราะในหลวงรัชกาลที่	๙	ทรงอยู่ในหัวใจคนทุกคน	ทุกชนชั้นวรรณะ		

กล่าวง่ายๆ	คือในหลวงเป็นเสมือนพ่อของทุกคน	

	 “ทีผ่มเลอืกแสดงงานในพืน้ท่ีตรงนี	้	เพราะว่าผมชืน่ชอบถนนนี	้	คนจะขบัโรลสรอยซ์ 

ราคาสัก	 ๗๐	 ล้าน	 หรือว่าจะขี่จักรยานคันละ	 ๗๐๐	 ก็ต้องผ่านถนนเส้นนี้	 ยืนมองอยู่จุด

เดียวกัน	 พื้นที่ตรงนี้สวยงามมาก	 ผมขับรถผ่าน	 เห็นสังกะสีผุ	 แล้วมาเจอก�าแพงสังกะสี 

ผมเลี้ยวรถจอดลงมาดูก�าแพงนี่แหละ	 มันใช่ทุกอย่าง	 ผมถ่ายรูป	 คิดงาน...หารูปก็เจอรูป

ในหลวงทรงจักรยาน	เลยวาง	Process	ล้ออยู่ที่พื้น	Reality	ดี	มีค�าว่ารักอยู่ในนั้นอีก	มันใช่

เลย	ผมไม่รู้ใครเป็นเจ้าของที่	ผมไม่สนใจ	ผมวาดภาพในหลวงตอนทรงพระเยาว์อยู่ตรงนั้น	

ก�าแพงตั้ง	๑๐๐	กว่าปี	พระองค์ท่านครองราชย์มาตั้ง	๗๐	ปี	แล้วตรงนั้นคือคลองที่รัชกาล 

ที่	๕	ตัดไว้ให้	ประวัติศาสตร์อยู่ตรงนั้น	ถ้าเราพ่นสเปรย์ลงสังกะสีไม่ได้	มันยาก	ผมก็คิดว่า

จะต้องวาดเป็นโปสเตอร์	แล้วเอาไปแปะ	ผมวาดอยู่	๒	วัน	แปะภายใน	๒	วัน”	



บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก  43

	 เจ้าตัวบอกว่าตนเป็นศิลปินข้างถนน	 ยืนยันในอุดมการณ์ว่าท�างานข้างถนน	 ใคร

จะมองว่ากระจอกงอกง่อย	 ไม่สนอยู่แล้วเพราะผมมีความสุขที่ได้นั่งคุยกับยาย	 ป้า	 ขาย

ก๋วยเตี๋ยว	ได้เห็นทุกคนเซอร์ไพรส์	สังคมที่เจอมันเพียว	ท�างานให้กับคนที่เขาเห็นค่า	ท�าให้

กับชุมชนให้เขารู้สึกว่าศิลปะมันเกี่ยวข้องกับเขาจริงๆ	แม้จะไม่มีค่าสักบาทเดียว	แต่เขาจะ

ดูแลรักษามันด้วยหัวใจ	 เพราะมันคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของเขา	 ผมพยายามท่ีจะ 

ให้สังคมไทยได้รับรู้ความรู้สึกนี้

	 พวกเขาเป็นเจ้าของแกลเลอรี	 เขาจะมีหน้าท่ีเป็นแกลเลอรีลิสต์	 เป็นคนแนะน�า

งานศิลปะเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่	เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของงาน	แล้วเขาก็จะภูมิใจที่

ได้อธิบายงานนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะท�าทุกพื้นที่ในประเทศไทย	ผมตระเวนตั้งแต่หาดใหญ่	 

ยันเชียงราย	ออกไปพม่า		

	 การท�าความดี	 ก็แค่เราท�าหน้าท่ีของเราให้ดีท่ีสุด	 ผมท�าหน้าท่ีของผมให้ดีที่สุด	

ซื่อตรง	 ซื่อสัตย์	 กับความคิด	 นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะแสดงออก	 ถึงแม้จะดูเป็นตัวตลก	

หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่	 ท�าไมต้องท�าให้ประหลาดกว่าคนอื่น	 ท�าไมต้องท�า...ก็เพราะผมมี

ความคิด	 ผมต้องซ่ือสัตย์ในความคิดของผม	 เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของผมคนแรกก่อนท่ีจะ

ให้คนอื่น	เชื่อความคิดผม

	 ผมคดิจะให้คนไทยรวมตวักนัวาดพระบรมฉายาลกัษณ์เป็นโปรเจคหนึง่ผมป๊ิงไอเดีย

ขึ้นมา	ผมจะท�าโปสเตอร์ในหลวงใหญ่ๆ	ไปติดสะพานหัวช้างที่เป็นตึกด�า	ที่มีงานของปลา

กับงานเล็กซ์เฟสโชว์อยู่	ที่มีสีด�าเป็นเลข	๙	อันนั้นรุ่นพี่ผมท�า	ส�าหรับคนท�างานศิลปะ	มัน

ยังไม่มีพลัง

	 ผมจะท�าโปสเตอร์ในหลวงไปแปะ	 แต่ผมจะท�าเป็นจิ๊กซอว์เป็นชิ้น	 ...สมมุติว่ารูป

ในหลวงเป็นสีเ่หลีย่ม		ผมจะตดั		สมมุตว่ิาม	ี๕๐	ส่วน		ผมจะร่างทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดินสอ 

แล้วผมก็จะส่งไปทุกที่ในประเทศไทยให้ทุกคนช่วยเขียนลงสีลงไปในนั้น	 เพราะจะมีแค่ขาว

กับด�า	เทา	ด�า	ขาว	ขาวไม่ต้องเขียน	เขียนแค่เทากับด�า		

	 แล้วผมก็จะเอากลับมาที่กรุงเทพฯ	เพื่อติดที่ก�าแพงนั้น	เพื่อเป็นภาพเขียนของคน

ทั้งประเทศ	 อยู่ที่ใจกลางประเทศไทย	 มันไม่ใช่ภาพเขียนของผม	 เป็นภาพวาดของทุกคน 

คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในก�าแพงนี้	ผมอยากจะท�าให้เสร็จสิ้นปีเป็นของขวัญปีใหม่

	 ชายหนุ่มคนนี้มีความคิดจะสร้างงานศิลปะที่เป็นของคนไทยทุกคนที่รักและระลึก

ถงึในหลวงรชักาลที	่๙	ให้ทกุคนได้มโีอกาสถวายความจงรกัภกัดผ่ีานภาพวาดสขีาวด�าทีเ่ขา

ร่างขึ้น	และจะจัดแสดงบนผนังอาคารบริเวณสะพานหัวช้าง	ในช่วงต้นปี	พ.ศ.	๒๕๖๐
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	 ฉันและเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช	 เป็นเหตุการณ์ท่ีหาได้ยากย่ิง	 โดยเฉพาะการเดินทางไปเยือนสถานท่ี 

ประสตูขิองพระองค์		โชคดทีีเ่ราท้ังคู่พ�านกัอยู่ในสหรัฐอเมริกา		การจดัตารางเดินทางไปเยอืน 

เมืองพระราชสมภพจึงเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เสด็จสวรรคต	 ซึ่งน�าความโศกเศร้าเสียใจมาสู่

พสกนกิรไทยอย่างมาก		โดยเฉพาะผูค้นท่ีย้ายถิน่ฐานมาสร้างครอบครัวอยู่ต่างแดน		เพราะ 

ไม่สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศไทยได้	ทั้งที่ในส่วนลึก	ทุกคนปรารถนาจะไปเข้าเฝ้าฯ

กราบพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้าย

		 คนไทยพลัดถิน่หลายคนเป็นแม่บ้าน	ท�าหน้าท่ีดแูลความเรยีบร้อยต่างๆ	ถ้าหากทิง้ 

หน้าที่หลักเพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย	 อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว		

สิ่งที่คนไทยในต่างแดนท�าได้ก็คือการส่งดวงใจร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่าน

	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่	 ๕	 เดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๗๐	ณ	 

โรงพยาบาลเม้าท์ออเบร์ิน	เมืองเคมบริดจ์	รัฐแมสซาชเูสตส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	หลงัจาก 

เสดจ็ขึน้ครองราชย์		พระองค์เสด็จฯ	เยอืนดินแดนมหาอ�านาจต่างๆ	ท้ังในสหรัฐอเมริกาและ 

ยโุรป	เพือ่เชือ่มสัมพนัธไมตรอีนัดี		ในการณ์นัน้	มพีระราชประสงค์ท่ีจะเสดจ็ฯ	เยอืนสถานที ่

ประสูติ	ในห้องพระราชสมภพของพระองค์เอง	

	 สามัญชนอย่างเราแค่คิดว่าจะไปเยี่ยมชมสถานที่ประสูติ	ก็ยังรู้สึกตื่นเต้น	พระองค์

ท่านครั้งเสด็จพระราชด�าเนินเยือนห้องที่ทรงมีพระประสูติกาล	ณ	 ตึก	 Parsons	พระองค์

ตรัสว่า	“เป็นความฝันที่เกิดขึ้นจริงแล้ว”		

ตามรอยพระบาท
สู่ “บ้านหลังแรก” ของพ่อ

ตรีเดช ไชยหา



46  บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก 

	 เป็นโอกาสอันดีที่ผู ้เขียนและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมอาคารที่พระองค์ท่านมี 

พระประสูติกาลในวันจันทร์ที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	นับเป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์

อย่างแท้จริง	 การเดินทางไปเยือนเมืองพระราชสมภพในครั้งนี้นับว่าเป็นโชคดีและโอกาส

พิเศษ	เนื่องจากมีพสกนิกรผู้จงรักภักดีสองคนร่วมเดินทางไปด้วยกัน	

	 ชุติมณฑน์	(ไชยฉอุ่ม)	แบล็คสมิธ	หรือมุก	คือหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้	เธอได้

ยึดหลักแนวทางการด�าเนินชีวิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 อย่างมาก			

รวมถึงการเล่นดนตรี	ในวันที่ตัวแทนคนไทยในวอชิงตันจัดพิธีถวายพวงมาลาเล็กๆ	เธอได้

ใช้ความสามารถด้านการดนตรีขับกล่อมผู้คนด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์

	 พีม่กุมภีาระหน้าทีท่ัง้ทางบ้านและการเรียน		แต่กต็ัง้ใจเดนิทางข้ามน�า้ข้ามทะเลกว่า

หลายพันไมล์	 เพ่ือมาร่วมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 การเดินทางคร้ังนี้จึงเป็นการเดินทางท่ีเรียกได้ว่าต้องใช้หัวใจแห่ง 

ความจงรักเป็นที่ตั้ง

	 ผูห้ญงิทีม่พีืน้เพเป็นคนจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีย้ายถิน่ฐานมาแต่งงานกับชายชาวอเมริกนั		 

อยู่กินกันมาหลายสิบปีแล้ว	 มีลูกชายวัยก�าลังซนสองคน	 มีหน้าที่หลักคือการดูแลความ

เรียบร้อยภายในบ้าน		การอยู่ดมีีสขุของคนทุกคน		เวลาท่ีเหลอืกส็มคัรลงเรียนวชิาการดนตรี		

เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านที่เธอมีความชอบและสนใจอยู่แล้ว	

	 ในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี	๙		บทเพลง

พระราชนพินธ์	“ชะตาชวีติ”	เป็นบทเพลงท่ีสามารถสะท้อนชวีติท่ีจ�าต้องจากบ้านมาแดนไกล	

พลัดถิ่นมายังประเทศที่ไม่คุ้นเคย	

		 พีม่กุและผูเ้ขยีนใช้เวลาร่วม		๖		ชัว่โมงบนิข้ามคนละฝ่ังประเทศ		มาเยอืนเมอืงเคมบรดิจ์ 

รัฐแมสซาชูเสตส์	 อันเป็นเมืองเล็กๆ	 ที่ติดกับเมืองใหญ่อย่างบอสตัน	 การเดินทางครั้งนี้

เป็นการเดินทางฉายเดี่ยวครั้งแรกของเราทั้งคู่	พี่มุกอายุ	๔๙	แล้ว	เป็นพี่สาวคนโตสุดของ

คณะเดินทางในครั้งนี้		

	 ในวัยเดก็เธอแทบจ�าพ่อบังเกดิเกล้าไม่ได้เลย		เพราะพ่อเสยีชวีติตัง้แต่เธออายุเพยีง	

๓	ขวบ	แม่จึงต้องรับบทเป็นทั้งแม่และพ่อในเวลาเดียวกัน	ทุกเย็นหลังเลิกเรียน	สมาชิกใน

บ้านทุกคนจะนั่งล้อมวงกินข้าวกันพร้อมหน้า

	 “ตอนเด็กๆ	 ที่บ้านเรามีโทรทัศน์ขาวด�า	 แม่ก็จะเป็นคนเปิดประเด็น	 เรียกความ 

สนใจจากลูกๆ	 ให้หันไปมองโทรทัศน์ตอนมีข่าวในพระราชส�านัก	 และยังสั่งสอนให้ลูก 

ทุกคนรักในหลวงให้มากๆ	 ...ข่าวพระราชวังมาแล้ว...เสียงแม่ยังก้องอยู่ในหัว	 ทุกคนใน 

บ้านก็จะดูอย่างสนใจว่าพระองค์ท่านไปไหน	ท�าอะไรบ้างในแต่ละวัน	 เราจึงเติบโตมาด้วย 

ความรูสึ้กเหมือนพระองค์ท่านเป็นส่วนหนึง่ของครอบครัว		ได้เหน็ภาพบรรยากาศแต่ละพ้ืนท่ี 

ในประเทศไทยที่พระองค์เสด็จฯ	ไปด้วย”	
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	 พี่มุกเล่าให้ฟังว่ามีพี่น้องทั้งหมด	๔	คน	 เมื่อพ่อเสียชีวิต	ทุกคนมีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่๙	เป็นแบบอย่างของความดีงาม		นอกจากค�าสอนเร่ืองการปฏิบัตติน 

ในฐานะลูกผู้หญิงที่เหมาะควรจากแม่แล้ว	 ในทุกปี	 หรือในวาระต่างๆ	 สื่อหลายแขนงจะ

ถ่ายทอด	ตีพิมพ์พระราชด�ารัส	พระบรมราโชวาทของในหลวงอยู่เสมอ	พระราชด�ารัสที่ยัง 

ตราตรึง	 เป็นหลักยึดปฏิบัติของเธอมาจนถึงทุกวันนี้คือ	 “ท�าสิ่งใดอย่าหวังผลตอบแทน		 

ขอเพียงได้ท�าแล้วมีความสุข”

	 เมื่อรู้ข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่	๙	เธอรู้สึกเศร้าโศกมาก	“ใจหล่น

ไปอยูท่ีต่าตุม่เลยค่ะ	เพราะเราไม่เคยคาดคดิมาก่อนว่าพระองค์จะจากไป”	น�า้เสยีงระหว่าง 

คั่นประโยคนั้นเริ่มสั่นเครือ	น�้าตาไหลเอ่ออาบสองแก้มอย่างหยุดไม่ได้	เสียงสะอื้นของเธอ 

ปลุกให้เราทั้งคู่รู้ว่าพระองค์ท่านทรงจากพวกเราไปแล้วจริงๆ	 แม้จะรับรู้ว่าการเกิด	 แก	่ 

เจ็บ	 ตายเป็นสัจธรรมชีวิตตามท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อ 

สองพันกว่าปี	แต่พี่มุกก็ยังท�าใจไม่ได้

		 เมือ่ได้ยนิข่าว	เธออยากบินกลบัประเทศไทยทันที	เพราะเชือ่แน่ๆ	ว่าพีน้่อง	รวมถงึ 

แม่ต้องเศร้าโศกมากๆ	แต่ก็ไม่อาจทิ้งหน้าที่	รวมถึงภาระการเลี้ยงดูลูกๆ	ไปได้	ต้องรอจน

สามผีูเ้ป็นนกัลงทนุด้านอสังหารมิทรพัย์ค่อยว่างภาระในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี	จงึจะได้

กลับมาเมืองไทย

		 เหตุการณ์เล็กๆ	ที่พี่มุกประทับใจมีอยู่ว่า	วันหนึ่งสามีเดินเข้ามาปลอบและถามว่า 

เธอจะต้องถอดสายรัดข้อมือที่จารึกถ้อยค�าว่า	 Long	 Live	 the	 King	 สีเหลืองที่ใส่ประจ�า

ออกไหม	 ในเมื่อในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เสด็จสวรรคตแล้ว	 แต่เธอยังคงยืนยันจะใส่ไว้ต่อไป		

เป็นการตอกย�้าว่า	 คุณความดีของพระองค์จะยังคงตราตรึงอยู่ในดวงใจของคนไทยเล็กๆ	

เช่นเธอไม่เสื่อมคลาย

	 “เรามีในหลวงเป็นแบบอย่างของหัวหน้าครอบครัวที่ดี	 ทรงมีรักเดียวใจเดียว	 และ

รักครอบครัว	 รักประชาชน	 รักทุกคน	 ไม่ว่าจะดีหรือร้าย	 ท่านรักหมด	 ทรงให้อภัยทุกคน	 

คนไทยเราอยู่ได้ด้วยดีทุกวันนี้ก็เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ดี	 มีพระปรีชาสามารถ	 เรา 

ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร	 อยากให้ทุกคนได้ศึกษาพระราชกรณียกิจพระองค์ท่าน	 ยึดมั่น

ในพระราชด�ารัสเรื่องความสุข	ความปรองดองของคนในชาติไว้”

	 เป็นค�ากล่าวจากใจคนไกลบ้าน	ที่ยังคงจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่	๙	อย่างไม่

เสื่อมคลาย
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นกนอยคลอยบินมาเดียวดาย
…คิดคิดมิวายกังวลใหหมนฤทัยหมอง

ขาดมวลมิตรไรคนสนิทคูเคียงครอง
หลงใหลหมายปองคนปรานี

…ขาดเรือนแหลงพักพาํนักนอน
ขาดญาติบิดรและนองพี่

บาปกรรมคงมี จาํทนระทม

…ทองฟาสายัณหตะวันเลือน
…แสงลับนับวันจะเตือนใหใจตองขื่นขม

หากเย็นลงฟาคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม
ชีวิตระทมเพราะรอมา

…จวบจันทรแจมฟานภาผอง
เฝามองใหเดือนชุบวิญญา
สักวันบุญมา ชะตาคงดี

นกนอยคลอยบินมาเดียวดาย
…คิดคิดมิวายกังวลใหหมนฤทัยหมอง

ขาดมวลมิตรไรคนสนิทคูเคียงครอง
หลงใหลหมายปองคนปรานี

…ขาดเรือนแหลงพักพาํนักนอน
ขาดญาติบิดรและนองพี่

บาปกรรมคงมี จาํทนระทม

…ทองฟาสายัณหตะวันเลือน
…แสงลับนับวันจะเตือนใหใจตองขื่นขม

หากเย็นลงฟาคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรม
ชีวิตระทมเพราะรอมา

…จวบจันทรแจมฟานภาผอง
เฝามองใหเดือนชุบวิญญา
สักวันบุญมา ชะตาคงดี

บทเพลงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ช ะ ต า ชี วิ ต
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	 ในวันฝนพร�า	 ทางฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ใจกลางเมืองหลวง	 กรุง

วอชิงตัน	ดี.ซี.	ผมได้พบกับพี่มณีฉัตร	คงผล	และสามีชาวอเมริกันของเธอ	เป็นการพบกัน

ในวันแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของคนไทยทั้งแผ่นดิน

	 พีม่ณีอยูใ่นวยั	๔๒		เธอเกดิมาในปีทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

รัชกาลที่	 ๙	 ยังมีพระพลานามัยสมบูรณ์	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยือนพสกนิกร 

ตามจังหวัดต่างๆ	 อยู่เสมอ	 เธอทราบข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์	 เช่นเดียวกับ

คนไทยทั่วไป

	 สาวใหญ่ผู้นี้เป็นลูกสาวคนสุดท้องจากพี่น้องหญิงล้วนทั้งหมด	๕	 คน	 ได้รับการ 

บ่มเพาะนิสัยรักการอ่านมาจากพ่อผู้รับราชการครูในโรงเรียนประจ�าอ�าเภอเหนือคลอง	

จังหวัดกระบี่	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	พ่อก็เสียชีวิต	นับเป็นความสูญเสียอันใหญ่หลวงครั้งแรก	

และเมื่อวันที่	๑๓	ตุลาคม	ในปีถัดมา	ความสูญเสียครั้งใหญ่ที่น�าความเศร้าโศกเสียใจมาสู่

เธอและคนไทยทั่วโลกก็เกิดขึ้น	

	 เราสองคนวางแผนเดินทางไปเยือนเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๙	ด้วยกนั		ก่อนวนัเดนิทาง	สามขีองพีม่ณเีกดิป่วยกะทันหนั	เธอจงึ 

บนิข้ามฝ่ังเกอืบ	๔,๐๐๐	กโิลเมตรมาเพียงล�าพัง		เพราะพลงัศรัทธาในพระองค์ท่าน		ก่อนหน้า 

การเดินทาง	พวกเราปรึกษาหารือกันหลายเรื่อง	เนื่องจากวันที่	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙		 

สมาคมคนไทยในเมืองบอสตัน	 รัฐแมสซาชูเสตส์	 จะจัดคอนเสิร์ตอัญเชิญบทเพลง 

พระราชนิพนธ์มาขับร้อง	 เป็นการสดุดีในหลวงรัชกาลที่	๙	และเย็นวันที่	๕	 ธันวาคม	จะ

ร่วมกันจุดเทียนถวายความอาลัย	 และร�าลึกถึงพระองค์	 ณ	 โรงพยาบาลท่ีประสูติและ 

จตุรัสคิงภูมิพล

“ชะตาชีวิต”

ตรีเดช ไชยหา
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	 พี่มณีเห็นความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่	๙	จากพ่อ	ตั้งแต่เธอจ�าความได้	พ่อ

จะสวดมนต์ถวายพระองค์ทกุคนื	ทัง้ยงัปลกูฝังให้ลกูตดิตามข่าวสารบ้านเมอืง	ทกุๆ	เช้าพ่อ

จะปลกุลูกสาวให้เตรยีมตัวไปโรงเรยีน	และฟังข่าวพระราชกรณยีกจิจากวทิยุ	ตกค�า่กฟั็งข่าว

ในพระราชส�านัก

	 “ตั้งแต่เด็ก	เราจะฟังวิทยุติดตามข่าวสาร	พอโตขึ้นมาหน่อยเริ่มมีโทรทัศน์	จะเห็น

ภาพข่าวในหลวงเสด็จฯ	ไปยังจังหวัดต่างๆ	มากมาย	พ่อก็จะสอนให้รักในหลวง	ให้เห็นใน

สิ่งที่พระองค์ท่านทรงท�าเพื่อราษฎร”	

	 ความเชื่อมโยงที่สะท้อนให้เห็นความบังเอิญคือเรื่องการศึกษา	 มณีจบปริญญาตรี 

คณะวทิยาการจัดการ	หรอืบรหิารธรุกจิ		สาขาคอมพวิเตอร์ธรุกจิ		มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 หรือเรียกกันสั้นๆ	 ว่า	 ม.อ.	 จบปริญญาโทจากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)		

	 ขณะศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในบริเวณมหาวิทยาลัยจะมีลานพระ-

บรมรูปพระบรมราชชนก	 จะเรียกกันติดปากว่า	 “ลานพระบิดา”	 เวลามีกิจกรรมนักศึกษา

ก็จะนัดรวมตัวท�ากิจกรรมร่วมกัน	 การเยือนเมืองบอสตัน	 รัฐแมสซาชูเสตส์ในครั้งนี้	 เธอ

รู้สึกปลาบปลื้มเป็นที่สุด	เพราะเท่ากับได้ย้อนรอยพระราชบิดาและในหลวงรัชกาลที่	๙	ไป

พร้อมๆ	กัน		

	 หลังเรียนจบ	พี่มณีมาท�างานในกรุงเทพฯ	การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ท�าให้รู้สึกว่าชีวิต

ขาดบางอย่างไป	 จึงมองหากิจกรรมอาสาสมัครท�า	 จนกระท่ังชะตาชีวิตชักน�าให้มาพบรัก 

กับหนุ่มอเมริกัน	 และย้ายถิ่นฐานติดตามสามีมายังสหรัฐอเมริกาในเบื้องต่อมา	 เหตุที่น�า 

พาชีวิตสาวไทยมาไกลถึงอเมริกา	 เริ่มมาจากการน�าพระราชด�ารัสมาปรับใช้ในชีวิตนั่นเอง	

เธอยดึถอืหลกัใจความส�าคญัของพระราชด�ารสัเกีย่วกบัการท�างานเพือ่สงัคมโดยไม่หวงัผล

ตอบแทนเสมอมา

		 “พี่ชอบท�ากิจกรรมเพื่อสังคม	 เพื่อส่วนรวม	 เวลาที่ท�างานมีกิจกรรมของบริษัทวัน

เสาร์อาทิตย์	และเขาต้องการจิตอาสา	เราจะยกมือก่อนเลย”	

	 ก่อนจะพบคู่ชีวิต	 พ่ีมณีอาสาสมัครเป็นวิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาของ

พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๗	เธอเป็นอาสาสมัครตลอด	๗	ปีจนกระทั่งได้

พบกับสามี	

	 “ชีวิตเราเปล่ียนไปในทางที่ดี	 เพราะการท�าเรื่องดีๆ	 ให้คนอื่น	 ท�าให้เรากลายเป็น

คนมีคุณค่า	คุณความดีที่ได้ท�า	จะจารึกอยู่ตรงนั้นตลอด”

	 เม่ือพดูถงึการท�าความดี		ท�าให้เธอนกึย้อนกลบัไปในวนัท่ีได้รับข่าวจากประเทศไทย		

สหีน้าเริม่บ่งบอกถงึความเศร้าอกีคร้ัง		แววตาเศร้า		น�า้เสียงเร่ิมส่ันเครือ		ในวนัก่อนหน้าท่ีจะ 

มปีระกาศจากส�านกัพระราชวงัอย่างเป็นทางการ		พีม่ณีได้ตดิต่อกบัพีส่าวท่ีเมอืงไทย		พีส่าว 
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รายงานความคืบหน้าจนวินาทีที่มีแถลงการณ์จากส�านักพระราชวัง	ท�าเอาเธอร้องไห้	

	 “พี่ขนลุกเมื่อได้ฟังแถลงการณ์ส�านักพระราชวัง	 ร้องไห้เสียใจที่สุด	 แม้เราจะท�าใจ

มานาน	เพราะพระองค์ท่านประชวร	แต่เราก็ยังท�าใจไม่ได้	ภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ	ที่

พระองค์ท่านทรงงาน		แม้แต่ภาพพระองค์ท่านประทับรถเขน็		ภาพต่างๆ	เหล่านัน้ฉายเข้ามา 

ในหัวอย่างรวดเร็ว	 น�้าตาก็ไหลพรั่งพรูยากจะหยุดได้	 พระองค์ท่านอยู่ในใจเราเสมอ”	 เธอ

กล่าวย�้า	

	 สิง่ทีพ่ีม่ณอียากจะตอบแทนพระองค์ท่านและเจริญรอยตามค�าสอนคือ		การเป็นคน

มจีติอาสา		เธออยากกลบัมาประเทศไทยในช่วงท่ีมีพระราชพิธพีระราชทานเพลงิพระบรมศพ 

ก่อนปลายปี	๒๕๖๐	และจะท�าหน้าที่มีส่วนร่วมแจกอาหาร	ในเต็นท์เสบียงที่จัดตั้งขึ้น	เพื่อ 

มีส่วนร่วมในพระราชพิธีในวาระสุดท้าย	เหมือนเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่	เธอ

ก็มักจะเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีในโอกาสส�าคัญ	

	 เธอได้กล่าวทิง้ท้ายแก่คนรุน่หลงัไว้ว่า		นอกจากจะให้ความส�าคญักบัสถาบนัครอบครวั 

แล้ว		อกีหนึง่สถาบนัทีค่นไทยควรศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและท�านบุ�ารุงคือ		สถาบันพระมหา- 

กษัตริย์	ใช้เวลาศึกษาสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่	๙	ทรงบ�าเพ็ญมาตลอดรัชกาล	จะได้พบแง่คิด	

ค�าสอนและแบบอย่างที่ดีมากมาย	

	 ตลอดระยะเวลาที่ได้คุยกับพี่มณี	เพลงพระราชนิพนธ์	“ชะตาชีวิต”	กังวานอยู่ในใจ 

ผู้เขียน	ชีวิตของเธอในช่วงวัยเกือบ	๔๐	ได้ย้ายถิ่นฐานมายังดินแดนแห่งใหม่ที่เกี่ยวพันกับ 

พระราชวงศ์โดยบังเอิญ	 เธอเกิดในรัชกาลที่	 ๙	 เรียนมหาวิทยาลัยที่ตั้งชื่อตามพระนาม 

ของพระบรมราชชนก	เคยท�างานเป็นวิทยากรอาสาสมัครในพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่	๗	และทั้ง

สามพระองค์ล้วนมีความเกี่ยวพันกับประเทศสหรัฐอเมริกา	 ขณะนี้เธอได้มายืนอยู่	ณ	ผืน

แผ่นดินที่ทั้งสามพระองค์เคยทรงใช้ชีวิตอยู่	 โชคชะตาน�าพาชีวิตเธอมาถึงจุดน้ี	 เหมือนดัง

บทเพลงพระราชนิพนธ์	“ชะตาชีวิต”

	 คนไทยคนหนึ่งจากไกลบ้านเกิดเมืองนอน	 แต่หัวใจก็ยังมั่นคงจงรักในรัชกาลที่	 ๙		

ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	วันนี้เธอมาเยือนสถานที่ประสูติของพระองค์	 เพื่อ

ร�าลึกถึงพระองค์	 แม้จะสวรรคตแล้ว	 แต่ความทรงจ�าที่มีต่อในหลวงของปวงชนชาวไทย 

ทุกชีวิตจะยังคงแจ่มกระจ่างอยู่กลางใจของเธอตลอดไปชั่วกาลนาน
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…การทาํความดีนั้น
จาํเปนที่เราจะตองทาํรวมกันและพรอมๆ กัน

เพราะเมื่อรวมกันทาํโดยประสานสอดคลองและสนับสนุนกันใหครบถวน
สิ่งที่ดีงามก็จะบังเกิดขึ้น ถาตางคนตางทาํ ก็ยากที่จะสาํเร็จผล

ซํ้าราย ถาตางคนตางหลีกเลี่ยง หรือปลอยปละละเวนไมทาํความดี
ก็เทากับรวมกันทาํความไมดี ซึ่งจะนาํพาสวนรวมไปสูความเสื่อม

และความสูญสลายแนนอน…

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแกวาที่รอยตํารวจตรีที่สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด

จากโรงเรียนนายรอยตํารวจ ประจําปการศึกษา ๒๕๒๒
ณ อาคารใหม สวนอัมพร

วันจันทรที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙
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	 แม้อยู่ไกลถึงเมืองน่าน	 แต่ความสลดเศร้าของข้าแผ่นดินคนหนึ่งก็ไม่ได้ต่างจาก 

คนไทยทัง้แผ่นดนิ		ทกุคนร่วมอยู่ในความโศกสลดใจใหญ่หลวงอย่างคนท่ีมหีวัใจดวงเดียวกนั 

ในวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙		เมื่อส�านักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องในหลวงรัชกาลที่	๙ 

เสด็จสวรรคต

		 “ตอนที่มีแถลงการณ์พิเศษจากส�านักพระราชวัง	ณีย์ก�าลังสอนโยคะ	วันนั้นตัวเอง

รู้สึกไม่สบาย	ปวดหัวมากๆ	แต่เรามีหน้าที่ต้องท�า	ก็เลยฝืนร่างกายสอน	ที่จริงวันนั้นเริ่มรู้

ข่าวแต่บ่ายๆ	แต่เราก็ไม่อยากเชื่อ	ขอรอฟังประกาศจากส�านักพระราชวังให้แน่ใจ	ระหว่าง

สอนโยคะ	เราเปิดข่าวจากมือถือไว้	พอประกาศมา	ก็ขอหยุดนั่งฟังกัน	ทั้งที่ตัวเองก็เริ่มฟัง

จะไม่ไหว	 อาการปวดหัวมันรุนแรงขึ้นจนเกือบทนไม่ได้	 ระหว่างฟังค�าประกาศความรู้สึก 

มันอึ้งๆ	น�้าตามันเอ่อ	แต่ไม่ไหลออกมา”	

 สุณีย์ โพธิ์ศิริ	เจ้าของร้าน	“พอดี”	ร้านกาแฟเล็กๆ	แบบพอเพียงที่เมืองน่าน	วัย	 

๔๔	ปี	บอกเล่าถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ของคนไทยทั้งแผ่นดินในวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙		

	 โยคะรอบนั้นมีนักเรียนเพียงคนเดียว	 ทั้งครูและนักเรียนต่างก็ไม่มีกะจิตกะใจจะ 

เรียนโยคะต่อแล้ว	 ฟังแถลงการณ์จบก็ไม่มีใครพูดอะไร	 ในความเงียบงันมีแต่ความเศร้า	

โหวงๆ	 หลังจากนักเรียนกลับ	 สุณีย์ก็ไม่ได้ฟังข่าวต่อ	 เป็นเพราะทั้งร่างกายและจิตใจเกิน 

จะรับข่าวร้ายครั้งใหญ่นี้ไหว	คืนนั้นเธอรีบเข้านอน	แต่ก็ยากจะข่มใจให้หลับลงได้

		 เช้าวันรุ่งขึ้น	 เธอออกไปท�างานตามปกติ	ที่ไม่ปกติคือเธอต้องใส่ชุดสีด�า	ผู้คนที่ได้

พบเจอในวันน้ันต่างตกอยู่ในความเงียบไม่ต่างจากกัน	 เมื่อมองหน้ากันก็รู้ว่าทุกคนเศร้า

เสียใจ	มีบ้างบางคนที่พูดถึงอดีตครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่	๙	ยังทรงพระชนม์อยู่ด้วยความรัก

และศรัทธาต่อพระองค์

ชีวิตที่เพียงพอของสุณีย์

กาญจนา พ.
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		 “จงัหวดัน่านปกติกเ็ป็นเมอืงเงยีบๆ	อยู่แล้ว		จดังานก็ไม่ได้ป่าวประกาศให้ชาวเมอืง

รู	้	เรามารู้อกีวนัว่าทีน่่านกม็พีธิทีีส่นามหน้าศาลากลาง		เพยีงแต่ไม่ค่อยมกีารประชาสมัพันธ์			

กว่าเราจะรู้ข่าวจากเฟซบุ๊ค	งานก็ผ่านไปแล้ว”

	 เมื่อเดือนมกราคม	 สุณีย์มีโอกาสเดินทางมากรุงเทพฯ	 เพราะต้องมางานแต่งงาน

เพือ่น		เธอนัง่รถตูอ้อกจากน่านประมาณ	๖	โมงเย็น		ถงึกรุงเทพฯ	เช้ามืด	ประมาณตี	๓	กว่าๆ 

หลังเสร็จจากงานแต่งงาน	 ก็ต้องไปงานอวมงคลท่ีวัดมกุฏกษัตริย์	 แถวราชด�าเนินนอก	 

จากนัน้กไ็ปกราบพระบรมศพต่อ	มเีพือ่นขบัรถไปจอดใกล้ๆ	สนามหลวง	จากนัน้กน็ัง่รถราง

ที่ไปส่งถึงพระบรมมหาราชวัง

	 “เราไปถึงสนามหลวงก็เกือบทุ่มแล้ว	 ช่วงนั้นคนเริ่มบางตา	 ด้านในคนไม่แน่นมาก		

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นคือเราก�าลังจะได้มีโอกาสเข้าไปกราบพ่อหลวงใกล้ๆ	 แล้ว		

บอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร	 เศร้าก็ไม่เชิง	 เพราะเหมือนว่าเวลานั้นมันผ่านไปแล้ว	 เหลือแต่

ความระลึกถึงพระองค์ท่าน

ช่วงที่ไปพิธีพระบรมศพอาจจะล่วงเลยมานาน 
เกือบ ๑๐๐ วันแล้ว บรรยากาศโดยรวมในวันนั้น 
อาจไม่ค่อยหลงเหลือความเศร้าโศกให้เห็น อาจ 
เป็นเพราะเวลาได้เปลีย่นความเศร้านัน้เป็นพลงัให้
ลูกทุกคนได้เดินต่อไปตามรอยเท้าพระองค์ท่าน 
น�้าตาของประชาชนแห้งแล้ว ที่เหลืออยู่คือความ
ระลกึถงึ  นกึถงึสิง่ทีพ่ระองค์ท่านทรงท�ให้พวกเรา 
ชาวไทยทุกคน
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	 “ช่วงที่ไปพิธีพระบรมศพอาจจะล่วงเลยมานานเกือบ	 ๑๐๐	 วันแล้ว	 บรรยากาศ 

โดยรวมในวนันัน้อาจไม่ค่อยหลงเหลอืความเศร้าโศกให้เหน็		อาจเป็นเพราะเวลาได้เปลีย่น 

ความเศร้านั้นเป็นพลังให้ลูกทุกคนได้เดินต่อไปตามรอยเท้าพระองค์ท่าน	 น�้าตาของ

ประชาชนแห้งแล้ว	 ที่เหลืออยู่คือความระลึกถึง	 นึกถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทรงท�าให้พวกเรา

ชาวไทยทุกคน”

	 ขณะเดินเข้าไปในพระบรมมหาราชวัง	 เธอยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากนัก	 แต่เมื่อจะเข้า

ถึงหน้าพระบรมโกศ	ก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้าง	ครั้นพอได้เข้าไปจริงๆ	กลับเป็นความรู้สึกนิ่ง 

สงบ	 ขณะก้มกราบลงหน้าพระบรมโกศ	 เป็นช่วงเวลาสั้นๆ	 ชั่วขณะ	 เมื่อเดินลงมายืนอยู ่

ด้านนอก	เธอบอกเพื่อนว่าขอยืนอยู่ตรงนี้อีกสักพัก	เธอยืนสงบนิ่ง	เงยหน้าไปยังจุดที่เป็น 

ที่ตั้งพระบรมโกศที่เพิ่งก้าวออกมา	 เพื่อซึมซับบรรยากาศของการกล่าวลา	วันนี้ข้าแผ่นดิน

คนหนึ่งได้ส่งเสด็จพระองค์ท่านต่อหน้าพระบรมโกศแล้ว

	 คืนนั้น	 หลังเสร็จจากกราบพระบรมศพท่ีพระบรมมหาราชวัง	 ครูสอนโยคะจาก 

เมืองน่านกล่าวขอบคุณเพื่อนๆ	ที่มาเป็นเพื่อน	พาเธอเข้าไปกราบพระองค์ท่าน	รู้สึกปีติที่

ได้มีโอกาสมาส่งเสด็จ	ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
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…การที่คนสมัยใหมบอกวา
คนสมัยเกามีความรูนอยก็อาจเปนจริง

แลวก็คนสมัยใหมดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเกาได มีสิทธิ์
แตถาพูดตามความจริงแลว

สิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุนเกาไมควรจะมี
ดวยเหตุวาคนรุนเกานี้เอง

ที่ทาํใหคนรุนใหมเกิดขึ้นมาได…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันอาทิตย ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑
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 ธญักมล (สดีอกไม้) แมนลี	่มชีือ่เล่นว่าพีน่ดิ	อยู่ในวยั	๕๘	ปี	ย้ายถิน่ฐานจากเมอืง

ไทยมาสหรัฐอเมริกานับถึงปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่สิบแล้ว

	 เช่นเดยีวกบัคนไทยท้ังประเทศ		เธอและครอบครัวโศกเศร้าเสยีใจเมือ่ได้รับรู้ข่าวการ 

เสด็จสวรรคตของในหลวงรชักาลท่ี	๙		ดวงหน้าท่ีแจ่มใสหลงัเพิง่เสร็จสิน้การท�าบุญท่ีวดัไทย

เริ่มเจือความหม่นหมอง	 เมื่อเจ้าตัวเล่าย้อนไปถึงชีวิตในอดีตครั้งยังอยู่ในเมืองไทยว่าเธอ

รับราชการครูได้ประมาณ	๒๕	ปี	 ต่อจากนั้นจึงย้ายไปอยู่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

ก่อนเกษียณอายุราชการท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 เพราะตัดสินใจ

ย้ายมาอยู่อเมริกากับสามี	

	 แม้เป็นการตดัสินใจทีท้่าทายทีส่ดุ		แต่เธอกด็มูคีวามสขุดกีบัชวีติครอบครวัในปัจจุบัน		

เป็นเพราะยึดหลักค�าสอนของในหลวงมาโดยตลอด	

	 พีน่ดิเล่าถึงอดีตทีน่่าภาคภมูใิจของบรรพบุรุษท่ีได้รับใช้ใต้เบ้ืองพระยุคลบาทมาโดย

ตลอด		คุณตาของพ่อรบัหน้าท่ีเป็นผูถ้อืกญุแจปราสาทพระเทพบิดร		ในพระบรมมหาราชวงั 

คุณพ่อของเธอจึงมีความผูกพันกับพระบรมมหาราชวังอย่างใกล้ชิด	 ชีวิตวัยเด็กของพ่อได ้

วิง่เล่น		และไล่อ่านมหากาพย์รามายณะ	หรอืท่ีรูจ้กักนัตดิปากว่า	“รามเกยีรติ”์	ท่ีผนงัก�าแพง 

วัดพระแก้วทุกบท	จนเรียกได้ว่ามีความแตกฉานและจดจ�าบทกลอนได้เป็นฉากๆ

ครูผู้ยึดมั่นใน
พระราชปณิธาน

ตรีเดช ไชยหา
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ผู้ทีต้่องการศกึษาเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
สามารถศกึษาหาข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นหนงัสอื หรอืวดีิโอ ทีเ่กีย่วกบั 
สาขาอาชพีต่างๆ  พระองค์ได้พระราชทานพระราช 
ด�รสัไว้หลากหลายมากมาย  ทุกสาขาอาชพีสามารถ 
ทีจ่ะน�มาปรบัใช้ได้อย่างดกีบัทุกคน

 เมือ่พ่ออายยุ่างเข้าวยัรุน่กไ็ด้รบัใช้ถวายงาน	ครัง้ทีท่างรฐับาล	โดยส�านกัช่างสบิหมูม่ ี

การบรูณะปฏสิงัขรณ์อาคารปราสาทต่างๆ	ภายในพระบรมมหาราชวงั	พ่อได้อาสาตดักระจก 

สเีชงิบนัไดรปูพญานาคหน้าทางขึน้ปราสาทพระเทพบิดร	นบัเป็นความภาคภูมใิจของตระกลู 

ที่เล่ากันมารุ่นต่อรุ่น	และด้วยสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่รับราชการเกือบทั้งหมด	ผู้ร่วม 

วงศ์สกลุนีจ้งึซาบซึง้ถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระราชวงศ์จกัร	ีและส�านกึถงึความเป็นไทย

	 “ความเป็นไทย	 หมายถึงเอกลักษณ์ต่างๆ	 ของประเทศ	 รวมถึงการท่ีคนไทยควร

น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรี”

	 เมือ่เทยีบกบัอายุครัง้ท่ีเธอเดินทางมาถงึอเมริกาใหม่ๆ		ซึง่เป็นช่วงวัยท่ีเลยกลางคน 

แล้ว	 การปรับตัวอาจจะค่อนข้างยาก	ด้วยต่างพื้นที่	 ต่างวัฒนธรรม	และผู้คนที่คุ้นชิน	 แต่

สิ่งหนึ่งที่ท�าให้เธอไม่รู้สึกล�าบากใจ	 เพราะเธอน้อมน�าพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มาใช้ในการปรับตัว	

	 พี่นิดมีทักษะภาษาอังกฤษดีมาก	 คนไทยที่นี่หากมีปัญหาก็มักจะขอค�าปรึกษาจาก

เธอได้	 ผมเองก็ได้อาศัยปรึกษาศัพท์ภาษาอังกฤษกับเธอหลายครั้งเมื่อต้องท�าหน้าที่เป็น
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พิธีกรในงานส�าคัญต่างๆ	ที่ทางวัดและชุมชนคนไทยจัดขึ้น	หลังว่างจากการดูแลธุรกิจของ

ครอบครัว	 เธอยังท�าหน้าที่ครูสอนภาษาไทยให้กับทหารประจ�าฐานทัพอเมริกันที่ก�าลังจะ 

เดนิทางไปประจ�าการทีป่ระเทศไทยและประเทศต่างๆ		ในภูมภิาคเอเชยี		นบัเป็นความภูมใิจ 

ที่ตนได้ท�าหน้าที่เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับคนต่างชาติต่างภาษา

	 บ่อยครั้งที่มีการอัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 มาเผยแพร่ใน

ห้องเรียน	 เธอสามารถอธิบายให้นักเรียนทหารซาบซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพด้านการใช้ภาษา

ไทยของพระองค์ท่าน	 ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่เต็มเปี่ยมผู้นี้กล่าวด้วยแววตาท่ี

เป็นประกายและมุ่งมั่น		

	 “เราก็มีความรู้สึกเลยว่าพระองค์ทรงกลั่นกรองค�าพูดในพระราชด�ารัสแต่ละครั้ง 

กินใจมาก”	

		 เธอยังมีความประทับใจในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี	 และเพลงพระราชนิพนธ์ 

ต่างๆ		เจ้าตวัเล่าว่าครัง้ทีศ่กึษาในระดับมธัยมศกึษาปีท่ี	๑		เธอได้รับคัดเลอืกจากครูสอนวชิา

ดนตรี	ให้เป็นคนอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาร้องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เพลงที ่

เธอเลือกร้องคือ	“สายฝน”	และ	“ใกล้รุ่ง”	เนื่องจากมีเนื้อหากินใจ	และยังสะท้อนถึงวิถีชีวิต

ของผู้คนในแถบประเทศเขตร้อน	 ทุกครั้งที่สายฝนโปรยปรายลงจากท้องฟ้า	 เป็นการเติม

ความสุข	ความสดชื่นแก่มวลมนุษย์	

	 “เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง	 บอกถึงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กชานเมือง	 เป็น

ตัวตนและสภาพแวดล้อมท่ีเราเติบโตมาอย่างชัดเจน	 หลายสิบปีก่อนนั้น	 ละแวกมีนบุรี	

บริเวณคลองสามวา	ทุกๆ	 เช้า	 เราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงหน้าต่างห้องนอนเป็นประจ�า		

บรรยากาศยังคงร่มรื่น	อากาศดี	ต่างจากสมัยนี้มาก”

		 จึงไม่น่าแปลกใจว่า	ท�าไมเวลาเธอร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์นี้	จึงเข้าถึงความสุข

ของบทเพลงได้ดี	 เมื่อพูดถึงบ้านเกิดและบทเพลงที่เคยร้องในสมัยเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ	 

คนหนึ่ง	รอยยิ้มแห่งความสุขความประทับใจก็ฉายชัดบนใบหน้าเรียวเล็กนั้น	

	 “ผูท้ีต้่องการศกึษาเกีย่วกับพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดช	 สามารถศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 ได้มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็น

หนังสือ	 หรือวีดิโอ	 ที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพต่างๆ	 พระองค์ได้พระราชทานพระราชด�ารัสไว้

หลากหลายมากมาย	ทุกสาขาอาชีพ	สามารถที่จะน�ามาปรับใช้ได้อย่างดีกับทุกคน”

	 ส่วนตัวเธอก็ได้ยึดถือและเจริญรอยตามมาโดยตลอด	 ในเรื่องของการปรับตัว	 

การปรับทัศนคติที่มีต่อเพื่อนมนุษย์	 และการรักษาด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย		

แม้วันนี้จะไม่มีพระองค์ท่านแล้ว	แต่เธอก็จะยึดมั่นในคุณความดีของพระองค์ตลอดไป
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	 หลังค�่าวันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 สถานการณ์ในประเทศไทยก็ไม่เหมือนเดิม	 

ทุกอย่างหยุดนิ่ง	 ทุกความรู้สึก	 ทุกความสนใจของประชาชนชาวไทยรวมเป็นหนึ่งอยู่ที่	

“ในหลวง	รัชกาลที่	๙”	เท่านั้น

	 ภารกจิปกตขิองผม		ในฐานะ	“บรรณาธกิารข่าวการเมือง”	แทบจะหยุดนิง่		นกัข่าวใน 

โต๊ะข่าวการเมอืงปรบัเปลีย่นไปท�าข่าว		“พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช” 

แทบทั้งหมด	รวมทั้งผมด้วย	แน่นอนว่านอกจากมีบทบาทหน้าที่เป็น	“นักข่าว”	อีกบทบาท

หนึ่งของเราคือ	“พสกนิกร”	ของพระองค์ท่าน

	 หลังวันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 ผมสังเกตเห็นบันทึกความรู้สึกของผู้คนท่ีมีต่อ	

“ในหลวง	รัชกาลที่๙”	ที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว	แม้ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้เห็นพระพักตร์

ของในหลวง	 ได้เห็นเพียงจากข่าวในพระราชส�านักเท่านั้น	 แต่ทุกคนก็สามารถเขียนบันทึก 

ได้อย่างกินใจ	 ขณะที่บางคนที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ	 ก็จะเล่าถึงความประทับใจไม่รู้ลืมนั้น	 

ท�าให้ผมเกิดความคิดว่าน่าจะหาช่องทางในการน�าเสนอข้อความ	ข้อมูล	ความรู้สึกเหล่านี้ 

ออกไปให้สังคมทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ให้มากที่สุด	 จนกลายเป็นคอลัมน์	 “จากใจลูก 

ถึงพ่อ”	ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

	 หลังจากกองบรรณาธิการคมชัดลึก	 ตกลงเปิดคอลัมน์	 “จากใจลูกถึงพ่อ”	 ให้เป็น

พื้นที่พิเศษเพื่อให้คนไทยได้แสดงความรู้สึกต่อ	 “พ่อหลวง”	 โดยมอบหมายให้ผมเป็นผู้ 

รับผิดชอบ	เมื่อประกาศออกไป	ปรากฏว่ามีผู้คนส่งเรื่องเข้ามาจ�านวนมาก	จากที่คิดว่าจะ

เปิดพื้นที่พิเศษนี้ประมาณ	๑	สัปดาห์	ท�าให้ขยายเวลาออกไปเป็น	๑	เดือนเต็ม	มีผู้ส่งเรื่อง

เข้ามานับร้อย

จากใจลูก ถึง “พ่อ”

สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์
บรรณาธิการข่าวการเมือง ส�านักข่าวเนชั่น
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	 เรือ่งราวท่ีส่งมาจากพสกนกิรของ	“พ่อหลวง”	มาจากทุกสารทิศ		ทุกภาคของประเทศ 

ไทย	 รวมถึงคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศท่ีบารมีของพระองค์ท่านปกแผ่ไปถึง	 นอกจาก

จะสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีท่ีชนชาวไทยมีต่อพระองค์ท่านแล้ว	 ยังสะท้อนถึง 

พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงท�าให้กับทุกหย่อมหญ้าของผืนแผ่นดินไทย	หลายเรื่องราว

เป็นเรื่องที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน

	 คุณยายผู้หนึ่งเป็นอดีตนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รุ่นปี	๒๕๐๐	ซึ่งเป็นปีแรกที่ 

ในหลวงรัชกาลที่	๙	เสด็จฯ	ไปทรงดนตรี	อดีตนิสิตจุฬาฯ	เขียนเล่าถึงความเป็นกันเองและ 

พระอารมณ์ขันของพระองค์	เช่น	ขณะที่เสด็จฯ	มาทรงปลูกต้นจามจุรีพระราชทาน	๕	ต้น 

ที่ทรงเพาะเองจากวังไกลกังวล	มาปลูกที่ข้างหน้าหอประชุมจุฬาฯ	เธอได้เข้าเฝ้าฯ	อยู่แถว

หน้าๆ	ก่อนน�าลงปลูก	พระองค์ทรงเล่าพระราชทานว่า	ต้นจามจุรีเหล่านี้	 ได้เพาะเมล็ดที่

วังไกลกังวลและเห็นว่าโตพอสมควรแล้วที่จะเข้ามหาวิทยาลัย	 และเห็นเหมาะสมที่จะพา 

มาเข้าจุฬาฯ	เลยพามาเข้าจุฬาฯ

	 ขณะที่คุณลุงท่านหนึ่ง	 เป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็นนักดนตรี

วงของมหาวิทยาลัยที่มีโอกาสเล่นดนตรีต่อหน้าพระพักตร์ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เล่าความ

ประทับใจว่า	พองานเลิก	ในหลวงเสด็จมาหานักดนตรี	แล้วตรัสว่า	“ขอบใจนะ	เล่นเพราะ

ดี”	คุณลุงเล่าว่าได้ยินแล้วหัวใจพองโตด้วยความปลื้มปีติ	แค่ได้ถวายงานในหลวงก็นับเป็น

บุญใหญ่หลวงในชีวิตแล้ว	ยิ่งพระองค์มาตรัส	๖	ค�านี้	ยิ่งหัวใจพองโต	หลังจากนั้นพระองค์

ยังให้คนน�ารูปที่ถ่ายในงานมาให้อีก	 แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความส�าคัญกับทุกคน	แม้ว่าจะ

เป็นแค่คนตัวเล็กตัวน้อย

การทีฝ่ิ่นต้นสดุท้ายหายไป  และเราได้ป่าต้นน�า้คืนมา 
เป็นทีส่ดุของทีส่ดุในการท�งานหนัก และพระองค์ท่าน 
ได้ท�งานเพือ่พวกเราชาวดอยอนิทนนท์
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	 อีกคนเป็นชาวไทยภูเขาจากดอยอินทนนท์	 เขียนเล่าถึงการที่	 “พ่อหลวง”	 ไปช่วย 

ให้	 “ฝิ่นต้นสุดท้าย”	 หมดไปจากดอย	 หลังจากฝิ่นมาท�าให้เกิดการท�าลายป่าเขาบนดอย 

จนหมด	เมื่อฝิ่นต้นสุดท้ายหายไป	พร้อมกับมีหญ้าคาขึ้นมาแทนที่	จากนั้นผืนป่าก็กลับมา	

พร้อมด้วยโครงการหลวงต่างๆ	

		 “การที่ฝิ่นต้นสุดท้ายหายไป	 และเราได้ป่าต้นน�้าคืนมา	 เป็นที่สุดของที่สุดในการ

ท�างานหนัก	และพระองค์ท่านได้ท�างานเพื่อพวกเราชาวดอยอินทนนท์”

	 ขณะที่อีกหลายคนเขียนถึง	 “ความย่ิงใหญ่”	 ของ	 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช”	 มีคนหนึ่งบอกว่า	 “ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ได้มาจากการทรง 

ครองราชย์ยาวนาน		แต่มาจากตรงท่ีในหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผูค้นลกุขึน้มาท�าความ 

ดีได้พร้อมๆ	กันทั้งประเทศ	 ผมคิดว่าตรงนี้แหละที่มหัศจรรย์	 ปลูกต้นไม้ก็ถวายในหลวง	

บรจิาคเลอืดกถ็วายในหลวง		ปล่อยปู		ปล่อยปลา		กถ็วายเป็นพระราชกศุล		ขนาดงดด่ืมเหล้า 

ก็ยังถวายในหลวง	เก็บขยะหน้าบ้านถวายในหลวงก็มี	ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ	“ท�าดี 

เพือ่ถวายในหลวง”	จะมกีีค่นในโลกทีป่ลกุให้ผูค้นท�าความดพีร้อมๆ	กนัเป็นล้านคนได้แบบ

ในหลวงของเรา	ส�าหรับผมแล้ว...ความยิ่งใหญ่ของพระองค์อยู่ตรงนี้นี่แหละ”

	 นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ฝังลึกอยู่ในความรู้สึกของปวงชนชาวไทย	ซึ่ง 

อีกด้านก็สะท้อนให้ชาวโลกได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่	 ตลอด	๗๐	 ปีแห่งการ 

ครองราชย์ของ	“ในหลวงรัชกาลที่	๙”	และวันนี้	แม้พระองค์ท่านจะสวรรคตไปหลายเดือน

แล้ว	 แต่ความรัก	 ความคิดถึง	 และความจงรักภักดีจากหัวใจของพสกนิกรยังคงมีอยู่อย่าง

เปี่ยมล้น
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 ชิ - สุวิชาน พัฒนาไพวัลย์	 อาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย	 สาขาการจัดการ 

ภูมิวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อ.แม่สอด	จ.ตาก	อยู่ในวัย	๓๗	ปี	เป็นคน 

ชนเผ่า	ค�าว่า	“ชิ”	เป็นภาษาปกาเกอะญอ	แปลว่า	“เล็ก”	นั่นเพราะเขาเป็นลูกชายคนเล็ก	

แต่เป็นคนที่	๓	ในจ�านวนพี่น้องทั้งหมด	๔	คนของพ่อ	“ส่าแด”	หรือ	พนา	พัฒนาไพรวัลย์	

และแม่เซเนพอ	พ่อของชิเป็นครูประชาบาล	 และยังเป็นผู้น�าชุมชนใหม่พัฒนา	 ชิแต่งงาน

แล้วกับหญิงชนเผ่าเดียวกัน

	 เขาเกิดและเติบโตในชุมชนคริสต์	ที่หมู่บ้านใหม่พัฒนา	อ.แม่แจ่ม	จ.เชียงใหม่	 ได้

รับการหล่อหลอมให้เป็นผู้น�าในการพัฒนาเด็กในรุ่นต่อไป	หนุ่มผู้นี้จบปริญญาตรีด้านการ

พฒันาชมุชนจากมหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่		จากนัน้ไปท�างานเป็นอาสาสมคัรอยู่พักหนึง่ 

แล้วจึงศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 “ผมเกิดปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	เป็นปีที่ในหลวงเสด็จฯ	ไปบ้านผมพอดี	พอปี	๒๕๒๕	เกิด

โครงการหลวงที่บ้านผม	ถ้าถามแม่ว่าผมเกิดปีไหน	แม่จะตอบว่าเกิดปีที่ในหลวงเสด็จฯ	ผม

คิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ร่วมในตัวผม	 และเป็นประวัติศาสตร์ในชุมชน	 ในเผ่าพันธุ์ของผม

ด้วย	พ่อผมก็มีโอกาสเป็นตัวแทนชุมชนรับถุงพระราชทานจากพระหัตถ์ของในหลวง	 รูปนี้

ยังติดอยู่ที่ฝาบ้านจนถึงวันนี้	เป็นความประทับใจแรกที่ผมมีต่อในหลวงรัชกาลที่	๙”

	 นอกจากชจิะเป็นนกัดนตรชีนเผ่าท่ีมชีือ่เสยีงแล้ว		เขายังเป็นอาจารย์คณะวทิยาลยั

โพธิวิชชาลัย	 สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 อ.แม่สอด		

จ.ตาก	 เขาพูดถึงวันที่พ่อหลวงของพวกเขาสวรรคตว่า	 คนในเครือข่ายกะเหร่ียง	 จ.ตาก	 

เมื่อทุกคนรู้ข่าวสวรรคต	พวกเขาช่วยกันจัดงานตามประเพณีพิธีกรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยง

ทันที

มูโข่ มู
ส่งเสด็จสู่ชีวิตนิรันดร์

กาญจนา พ. / โยธิน เซ้ง
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เราเชือ่ว่าสวรรค์ม ี๗ ชัน้  แต่ละชัน้ต้องใช้เวลาในการ 
กลบัคนืสูส่วรรค์  และเราเชือ่ว่าพระองค์ท่านกลบัไป 
สูส่วรรค์ชัน้ดาวดึงส์  ซ่ึงเป็นช้ันสูงสุด  ระหว่างทาง 
ต้องมีการเดนิทางกลับคืนสู ่ ระหว่างทางกระบอกไม้ไผ่ 
ทีเ่ราน้อมส่ง  จะน�ความร่มเยน็สูพ่ระองค์  เมลด็พนัธุ์ 
ที่เราใส่ในกระบุงจะหล่อเลี้ยงพระองค์ระหว่างทาง 
ไม่ให้ขาดแคลน หมากพลูที่ใส่ไปเพื่อว่าในระหว่าง 
ทางพระองค์จะได้ผ่อนคลาย  น่ีเป็นพธิกีารน้อมส่ง 
สู่สวรรคาลัยแบบปกาเกอะญอที่เราท�กันมา

	 “เรามีเครือข่ายกะเหรี่ยง	 จ.ตาก	 ศูนย์กลางอยู่ที่แม่สอด	 ไม่ว่าจะเป็นที่	 อ.กัลยา- 

ณิวัฒนา	 หรือ	 อ.แม่สอด	 พอทุกคนทราบข่าวเราจัดงาน	 เราบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการ 

สญูเสยี		แต่เป็นเรือ่งของการหลดุพ้น		เรามองว่าพ่อหลวงได้หลดุพ้นจากงานของทางโลกแล้ว 

พระองค์ท่านได้กลับคืนสู่ที่ที่จากมา	ตามความเชื่อของเราถือว่าที่ของพ่อไม่ใช่บนโลกนี้	

	 “คนปกาเกอะญอ	เรียกโลกนี้ว่า	ห่อโข่เคลอ	ห่อโข่	แปลว่าที่แห่งการร้องไห้	ที่แห่ง 

ความทุกข์	 ถ้าเทียบหลักพุทธ	 ชีวิตคือทุกข์	 เพราะฉะนั้น	พ่อต้องมาทนทุกข์	 ต้องผ่านบท 

ทดสอบ	และสร้างคะแนน	ผมคิดว่าเป็นคะแนนที่ยอดเยี่ยมในระดับที่เป็นมหาราชา	เพราะ 

ฉะนั้น	 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ท่ีเราควรจะแสดงความยินดีกับพ่อหลวง

ที่พระองค์ได้ผ่านและได้บรรลุ	 และสิ่งที่คนปกาเกอะญอท�า	 ก็คือ	 การน้อมส่งพระองค์สู่

สวรรคาลัย”	
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	 พธิกีรรมทีช่นเผ่าปกาเกอะญอร่วมกนัท�า		คอืเอากระบอกไม้ไผ่ใส่น�า้		เอากระบงุมาใส่ 

ข้าว	ใส่เมล็ดพันธุ์เผือก	ใส่เมล็ดพันธุ์ข้าว	แล้วเอาใส่ลงในย่าม	แล้วใส่หมากพลู	ชิเล่าว่าที่

ใส่เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์เผือก	เพราะต้องเก็บรักษาพันธุ์เผือกและพันธุ์ข้าวเอาไว้	๓๐	กระบุง		

ถึงแร้นแค้นก็ไม่กลัวอดตาย	 สิ่งนี้อยู่ในวิถีชนปกาเกอะญอมานานแล้ว	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่	๙

	 “เราเชื่อว่าสวรรค์มี	๗	ชั้น	แต่ละชั้นต้องใช้เวลาในการกลับคืนสู่สวรรค์	และเราเชื่อ

ว่าพระองค์ท่านกลับไปสู่สวรรค์ชัน้ดาวดึงส์		ซึง่เป็นชัน้สงูสดุ		ระหว่างทางต้องมกีารเดินทาง

กลับคืนสู่	 ระหว่างทางกระบอกไม้ไผ่ที่เราน้อมส่ง	จะน�าความร่มเย็นสู่พระองค์	 เมล็ดพันธุ์

ที่เราใส่ในกระบุงจะหล่อเลี้ยงพระองค์ระหว่างทางไม่ให้ขาดแคลน		หมากพลูที่ใส่ไปเพื่อว่า

ในระหว่างทางพระองค์จะได้ผ่อนคลาย	นีเ่ป็นพธิกีารน้อมส่งสูส่วรรคาลยัแบบปกาเกอะญอ 

ที่เราท�ากันมา

	 “ห่อโข่เคลอ	แปลว่าโลก	แต่ที่ที่พระองค์ไปประทับ	ณ	ตอนนี้เรียกว่า	มูโข่	มู	แปล

ว่าชีวิตนิรันดร์	คือนิพพาน	แปลว่าสวรรค์ก็ได้	โลกเป็นที่แห่งความทุกข์	ถ้าหลุดพ้นจากที่นี่		

บรรลุจากที่นี่ก็จะไปสู่ที่ที่จะมีชีวิตนิรันดร์”

	 ศรัทธาและความเชื่อของชนเผ่าปกาเกอะญอที่ว่า	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 ๙	 เสด็จสู่ชีวิตอันเป็นนิรันดร์นั้น	 ฉันคิดว่าไม่เกินความ 

จริงเลย
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	 คืนวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๕๙	ผมและเพื่อนเดินทางมาถึงเมืองพระราชสมภพของ

ในหลวงรัชกาลที่	๙	 เพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตดนตรีเทิดพระเกียรติ	มีพสกนิกรที่อาศัยในเมือง

บอสตัน	รฐัแมสซาชูเสตส์	มาร่วมงานเกอืบเตม็โรงละครขนาดกลาง	ซึง่มท่ีีนัง่สองพนักว่าคน 

ทีด่แูน่นขนดั	นกัร้องนกัดนตรีสากลมากคณุภาพ	อญัเชญิบทเพลงพระราชนิพนธ์หลายเพลง

มาขับกล่อมอย่างไพเราะ	งดงาม	เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าชมอย่างยิ่ง	

	 ช่วงสุดท้ายของการแสดง	ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีโอกาสร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี

ร่วมกัน	ต่างประสานเสียงอย่างสุดพลัง	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	น้อมร�าลึกถึงพระมหา 

กรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน	ขณะที่เสียงเพลงดังขึ้น	ผมรับรู้ได้ถึงความตื้นตันใจ	จนยืนนิ่ง

ท�าอะไรไม่ถูกอยู่ชั่วขณะ	เสียงนั้นบอกถึงพลังศรัทธาอันท่วมท้นยากจะบรรยาย	เพื่อนร่วม

เดินทางต่างประทับใจไปตามๆ	กัน

	 รุง่ขึน้		อากาศในวนัท่ี	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๙		หากชีน้ิว้ไล่เรียงบนปฏิทิน		กค็งจะเหมอืน 

วันธรรมดาทั่วไป	 แต่เช้าวันนี้ปุยหิมะขาวสะอาดค่อยๆ	 ลอยตัวลงมาอย่างต่อเนื่องจาก 

ฟากฟ้า	 ปกคลุมไปทั่วทั้งเมือง	 มองไปทางไหนก็ขาวโพลนไปทุกพื้นท่ี	 ท้ังหลังคาบ้าน	 

ริมทางเดินเท้า	 หรือแม้แต่บนกิ่งไม้	 พุ่มไม้สองข้างทาง	 เหมือนหิมะจากฟ้าจะพร้อมใจกัน

จ�าลองภาพบรรยากาศวันพระราชสมภพเมื่อ	 ๘๐	 กว่าปีก่อนให้ผมและเพื่อนร่วมทางได้

จนิตนาการย้อนกลบัไปยงัวนัคนืเก่าๆ		คร้ังท่ีสมเดจ็ย่าทรงมพีระประสตูกิารพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	

บ้านทีพ่่อเกดิ...ในวนัทีไ่ม่มีพ่อ

ตรีเดช ไชยหา
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	 อุณภูมิที่ติดลบ	เพิ่มระดับความหนาวเย็นจนสังเกตไอควันลอยออกจากลมหายใจ

เป็นระยะๆ		สร้างความประหลาดใจแกมประทับใจรอบท่ีสองแก่ผม		เพราะไม่คาดคิดมาก่อน 

ว่าหมิะจะตกในตอนเช้ามดื		ความหนาของหมิะเกอืบสองนิว้เห็นจะได้		รถเก๋งสดี�าท่ีผมเช่ามา 

จอดทิ้งไว้ข้างทางเมื่อคืน	ถูกหิมะปกคลุมไปทั่วทั้งคัน	มองดูคล้ายๆ	กับช็อคโกแลตแท่งโต

เคลอืบด้วยเกรด็น�า้ตาลอกีชัน้		พวกเรารีบนัง่รถออกจากท่ีพักไปยังโรงพยาบาลเม้าต์ออเบิร์น	 

(Mt.	Auburn	Hospital)	ใช้เวลาประมาณ	๑๕	นาที	

	 เมื่อไปถึง	เราเดินเข้าไปด้านใน	และลงลิฟต์เข้าสู่ตัวอาคารอย่างงงๆ	เพราะไม่เคย 

มากนัมาก่อน		เมือ่ถงึโถงลอ็บบีส่้วนหน้าภายในอาคาร		สิง่ท่ีปรากฏตรงหน้าสะกดสายตาเรา 

เข้าอย่างจงั		เมือ่พบว่าทางโรงพยาบาลจดัแสดงนทิรรศการประวตัขิองโรงพยาบาล		ไล่เรยีง

ตามปีทีก่่อต้ัง		และในโถงทางเดินนัน้มพีระบรมฉายาลกัษณ์จดัแสดงอยู่ภายในกรอบกระจก

เป็นพเิศษ		คณุมกุ	หนึง่ในคณะเดนิทาง		เห็นพระบรมฉายาลกัษณ์แล้วถงึกบัปล่อยโฮ		ร้องไห้ 

อย่างหยุดไม่อยู่	 บรรยากาศเช้านี้ท�าเอาหัวใจของคนไกลบ้านอย่างพวกเราเศร้าสร้อยด้วย

ความระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่	๙	จับใจ	

	 แม้จะเศร้าเพียงใด	 เราก็ยังปลื้มปีติเมื่อได้มาอยู่ในสถานท่ีประวัติศาสตร์แห่งนี้

อย่างใกล้ชิด	 กระเบื้องปูทางเดินเย็นเฉียบในตัวอาคารทรงเก่าแก่กึ่งไม้กึ่งปูน	 อิฐดินเผา

แบบโบราณสีแดงฉาบปูนแต่งขอบระเบียงหน้าต่างด้วยหินทรายแดงดูแข็งแรง	ตัดกับสีขาว

สะอาดตาของงานไม้เกลาเป็นเพดานชัน้บน		ลอดซุม้ทางเดนิเป็นตวัเสาขนาดใหญ่		โดดเด่น 

ด้วยสถาปัตยกรรมดินเผาสีแดง	 ด้านประตูทางเข้าทรงโรมัน	 บนระเบียงไม้มีป้ายโลหะติด

ข้างบน	บอกชื่ออาคารว่า	Parsons	Building	

	 หลังข้ึนครองราชย์	 ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 ได้เสด็จฯ	 เยือนโรงพยาบาลท่ีประสูติ	 

และพระราชทานของที่ระลึก	 คือพระบรมฉายาลักษณ์	 ท่ีปัจจุบันทางโรงพยาบาลน�ามา 

จัดแสดงไว้ให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้ชม	และยังมีภาพข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมื่อครั้งที ่

พระองค์เสด็จฯ	 เยือนโรงพยาบาลแสดงไว้ด้วย	 ถือเป็นความน่ายินดียิ่ง	 และเติมความฝัน 

ของผู้เดินทางให้เป็นจริง	

     

	 ย้อนกลับไปในระหว่างการวางแผนเดินทางเยือนโรงพยาบาลท่ีพระองค์ประสูติ			

ผมได้รวบรวมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตว่าในหลวงรัชกาลที่	๙	ประสูติในตึกอาคารเก่า

หลังไหน	 ระหว่างนั้นก็จองท่ีพัก	 ตั๋วเครื่องบิน	 และออกแบบพวงมาลาเพื่อถวายสักการะ

แด่พระองค์	รวมทั้งเพิ่มงานประดิษฐ์ร้อยพวงมาลัยกลมสองพวง	เพื่อถวายหน้าพระบรม-

ฉายาลักษณ์และแท่นแสดงพระราชประวัติ	 ณ	 อาคารที่ประสูติ	 เพื่อให้การเดินทางเยือน

สถานที่ส�าคัญในประวัติศาสตร์ในคร้ังนี้มีความหมาย	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เป็นล้นพ้น	
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	 ผมหวนนกึถงึค�ากล่าวของคณุชลธน	ี	แก้วโรจน์		ประธานมลูนธิสิถานทีพ่ระราชสมภพ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย	(The	King	of	Thailand	Birthplace	Foundation) 

ที่ได้กล่าวบนเวทีก่อนการจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติว่า	 “การสิ้นพระชนม์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙	เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนไทย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก	 โดยเฉพาะในรัฐแมสซาชูเสตส์	 ซึ่งเป็นสถานท่ี 

พระราชสมภพของพระองค์”	

	 จากค�ากล่าวข้างต้น		ท�าให้ผมรูส้กึว่าแม้ในความโศกเศร้าสญูเสยี		แต่พวกเราก็ยังปลืม้ 

ปีติใจท่วมท้น	 ที่ได้มาเยือนสถานท่ีส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในวันคล้ายวัน 

พระราชสมภพ		วนันีก้ลุม่คนเลก็ๆ		ไม่กีช่วีติท่ีพลดับ้านพลดัเมอืงมาไกลจากถิน่ฐานบ้านเกดิ 

ได้เดินทางจากรัฐวอชิงตัน	ที่อยู่ฟากหนึ่งของประเทศ	สู่เมืองที่พระองค์ลืมพระเนตรดูโลก

เป็นครั้งแรก	

	 ผมใช้เวลาเพยีรร้อยพวงมาลยัผ้าอยู่หลายวนั		ตดัผ้าเป็นกลบีเลก็ๆ	จากผ้าแต่ละชิน้

ค่อยๆ	ตดั	จบักลบี		ร้อยทบัทีละชิน้		จนเป็นพวงมาลยัสวยงามสองพวงนัน้		แม้จะมอุีปสรรค

ในการท�างานบ้าง	 เพราะการหาวัสดุช่างเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	 แต่เมื่อนึกถึงความ 

เสยีสละ		ทุม่เทพระวรกายในการทรงงานเพือ่ประชาชนของพระองค์กเ็กิดก�าลงัใจท่ีจะท�าต่อ 

ให้ส�าเร็จ	เพราะนี่คือสิ่งเล็กๆ	ที่ผมจะท�าเพื่อพระองค์ได้

	 ผมส�ารวจห้างขายผ้าใกล้บ้านเพื่อประยุกต์น�ามาใช้	 ผ้าที่ได้มาตอนแรกชายผ้ารุ่ย 

ไม่เป็นท่า	จึงหาวิธีเคลือบผ้าให้เนื้อผ้าเป็นแผ่นเดียวกัน	จากนั้นก็รอแห้ง	แล้วตัดให้ได้กลีบ

ตามความเหมาะสม	รอร้อยเข้าพวงต่อไป	สีผ้าที่ร่างไว้ในแบบคือสีด�า	และสีขาว	ผมจะท�า

เป็นพวงมาลัยกลมลายเกลียวขัน้บันได		เปรยีบเสมอืนการทอดสะพานส่งดวงพระวญิญาณ

ของพระองค์ขึน้สู่สรวงสวรรค์	และมาลยักลมยังหมายถงึความส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุ

อย่างหาที่สุดมิได้	ไม่มีที่สิ้นสุด	

	 ผมใช้เวลาว่างจากงานประจ�าเพยีงไม่กีช่ัว่โมงในตอนค�า่นัง่ร้อยพวงมาลยั		ท�าอย่าง

นี้เกือบสองสัปดาห์เต็ม	 ระหว่างนั้นก็ท�าการเย็บกลีบผ้า	 เพื่อท�าพวงมาลาขนาดใหญ่ไป 

พร้อมกัน

	 ส่วนของพวงมาลา	ผมออกแบบให้ส่วนบนเป็นเลข	๙	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในรัชสมัย

ของพระองค์	 “มีเวลาไม่ถึงเดือน”	ผมย�้าในใจเสมอ	เพื่อให้จิตใจจดจ่อกับงานประดิษฐ์ตรง

หน้า	 เวลาที่จ�ากัดท�าให้ต้องท�างานหามรุ่งหามค�่าไม่ลดละ	 ขณะใดที่ท้อ	 ก็เพียงละสายตา

ไปมองพระบรมฉายาลักษณ์ที่ตั้งบนหิ้งข้างโต๊ะท�างาน	 ในใจก็นึกย้อนว่า	 “พระองค์ท�างาน

เหนือ่ยกว่านีเ้ป็นล้านเท่า	ไม่เหน็พระองค์จะเคยบ่นให้ใครได้ยิน”	เพยีงเท่านี	้พลงัใจกบั็งเกดิ	

	 ตลอดเวลาทีป่ระดิษฐ์พวงมาลยัอยูข้่างบนบ้านเงยีบๆ	ในวนัหยดุสดุสปัดาห์	ความ

ส�านกึในพระราชกรณยีกจิของพระองค์ท่านยิง่กระจ่างชดัในความคิด		แม้จะเปิดวทิยฟัุงตลอด 
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การท�างาน		แต่ไม่มเีลยสกัขณะท่ีจะไม่คิดถงึในหลวง		แต่ละกลบีผ้าท่ีเรียงร้อย		เปรียบเสมือน 

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณจากสัปดาห์แรกที่เริ่มลงมือท�าจนถึงสัปดาห์สุดท้าย	 กลีบผ้า

กว่าพันกลีบร้อยเรียงเป็นพวงมาลัยส�าเร็จเข้าช่อ	 สวยงาม	 เตรียมจัดใส่หีบห่อให้แน่นหนา

พร้อมออกเดินทาง	

		 ส่วนงานประดิษฐ์ชิ้นต่อไปท่ีผมทุ่มแรงกายแรงใจในการเรียงร้อยคือพวงมาลา		

รวมผ้าที่ใช้ไปถึงสองม้วนใหญ่ๆ	 เป็นงานผ้าทั้งหมด	 และมีแซมดอกรักพลาสติกจากไทยที่ 

น้องสาวส่งมาให้ประดบัด้วย		นีเ่ป็นข้ันตอนในการเตรยีมพวงมาลา		และงานประดิษฐ์		ขณะท่ี 

การติดต่อโรงพยาบาลหรือสถานที่ราชการอื่นมีข้อจ�ากัด	 ด้วยความที่ระยะทางของเมือง

ที่จะไปอยู่ห่างเท่ากับการเดินทางจากไทยไปประเทศญ่ีปุ่น	 ต้องใช้เวลาอยู่บนเคร่ืองบิน

ประมาณ	๕	 ชั่วโมง	 ดังนั้นเวลาทางฝั่งตะวันออกจะเหลื่อมกว่าทางฝั่งเมืองในรัฐวอชิงตัน 

ที่ผมอยู่ถึง	 ๓	 ชั่วโมง	 เวลาจะโทรศัพท์ติดต่อประสานงานจึงต้องคอยดูว่าเป็นเวลาท�าการ

ของโรงพยาบาลหรือเปล่า

	 พอใกล้วันออกเดินทาง	 ผมท้ังรู้สึกประหม่าและตื่นเต้นดีใจไปพร้อมกัน	 เพราะ 

พวงมาลาขนาดใหญ่ยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์		เดมิเมือ่แรกคดิเอาไว้ว่าพอเดนิทางถงึเมอืงบอสตนั 

รับรถเช่าเสร็จก็จะเดินทางไปยังห้างขายของอุปกรณ์ช่าง	 ซื้อขาตั้งส�าหรับวางพวงมาลา	

แต่เพ่ือความไม่ประมาท	 ทั้งอุปกรณ์ไม้ที่บ้านก็ยังพอมี	 จึงประกอบไม้เป็นขาตั้ง	 ทาสีด�า 

โดยรอบ	 ปล่อยท้ิงไว้ให้แห้งสนิทอยู่หลายวัน	 เพราะฝนตกตลอดในช่วงนี้	 นี่ก็เป็นอีก 

อุปสรรคหนึ่งทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี	 จากนั้นก็วัดความ

ยาวของกระเป๋าสัมภาระที่จะบรรจุขาตั้ง	 แล้วตัดให้เป็นสองท่อน	 บรรจุใส่กระเป๋าได้พอดี		

เพื่อรอประกอบในที่พัก	

    

	 คณะเดินทางทัง้สามคน		มพีีม่กุ		พีม่ณ	ี	และผม		เดนิทางไปยงัสถานท่ีส�าคญัหลายจดุ 

อาทิโรงพยาบาลเม้าต์ออเบิร์น	 เพื่อถวายพวงมาลัยสักการะ	 และที่จตุรัสคิงภูมิพล	 พวก 

เราได้ถวายพวงมาลาตามที่ตั้งใจไว้	 เรายังได้ไปยังสถานที่รวมตัวของกลุ่มคนไทยในเมือง

เคมบริดจ์	ในตอนค�่าด้วย

	 ตกเยน็ท่ามกลางอากาศอันหนาวเหนบ็		ณ	บรเิวณจตรุสัคงิภมิูพล	ทีไ่ด้รบัการประดบั

ประดาด้วยดอกไม้หลากสสัีน		และมกีารจุดเทยีนในขวดแก้ว		จดัเรยีงเป็นรปูหวัใจ		เปลวเทียน 

สว่างวบัแวมอยู	่	ณ	จดุกลางด้านหน้าหลกัจารึก		ส่งให้สถานท่ีอันควรเคารพแห่งนี	้	ดูสวยงาม

สมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙		

	 สองด้านของหลักจารึกมีพวงมาลาทั้งจากคณะผู้จัดงานท้องถิ่นและจากของคณะ

เดนิทางของเรา		นบัเป็นความปลาบปลืม้ยินดท่ีีเราได้น�าพวงมาลาท่ีบรรจงท�าอย่างประณีต

เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้		แม้ความหนาวเย็นระดับอุณหภูมิติดลบจะท�าเอาขาชา	ต้องขยับ 
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ขาอยู่บ่อยๆ	เพื่อบรรเทาอาการปวด	แต่ผู้คนกลุ่มหนึ่งกว่า	๕๐	คน	ต่างยืนรวมตัวกันอย่าง

พร้อมเพรียง	 ไม่ย่อท้อหรือบ่นออกมาสักค�า	 ทุกคนล้วนตั้งใจมาร่วมร�าลึกและไว้อาลัยแด่

พระองค์ท่านด้วยความรัก	เป็นความอบอุ่นที่ออกมาจากหัวใจโดยแท้	

	 ระหว่างพธิกีารเริม่ขึน้		พธิกีรชายกล่าวด้วยเสยีงสัน่เครือเกร่ินถงึท่ีมาของการจดังาน 

ว่า	“ทุกๆ	ปีในวันเดียวกันนี้	เรามารวมตัวกัน	ณ	ที่เดิม	เพื่อสรรเสริญพระบารมี	แต่ในปีนี้

กลับต่างออกไป	 เนื่องจากเรามาด้วยหัวใจ	 เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่	๙”	

เพียงเท่านั้นหลังพูดจบประโยค	 หัวใจของผู้ฟังก็พลันหล่นวูบ	 สังเกตดูผู้เข้าร่วมงานทุกคน 

ต่างมีสีหน้าที่โศกเศร้าหมองหม่น	 แววตาของผู้สูญเสียหลายคู่มีน�้าตารื้นด้วยความอาลัย		

เป็นบรรยากาศที่วังเวง	 หัวใจของเราทุกคนเหมือนจะหลอมเป็นหนึ่งใจเดียวกัน...ใจแห่ง

ความจงรักในวันที่พระองค์เสด็จสู่สรวงสวรรค์

	 ในงานมีตัวแทนจากองค์กรต่างๆ	รวมทั้งกงสุลใหญ่	ณ	นครนิวยอร์ก	มาร่วมงาน 

ด้วย	ทุกคนต่างกล่าวสดุดีในหลวง	จากนั้นจึงร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัย	และร้องเพลง 

สรรเสริญพระบารมีร่วมกันอีกครั้ง	 ก่อนจะแยกย้ายมีการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก	 หลังจาก 

งานเลิกไม่นาน	 ผมเริ่มรับรู้ได้ว่าบัดนี้ความหนาวค่อยๆ	 เสียดแทงเข้าถึงกระดูกจนทรมาน 

ทั้งร่างชาจนแทบจะก้าวขาไม่ออก				

	 วันนี้กิจกรรมของวันที่	๕	ธันวาคม	ได้ส�าเร็จลุล่วงสมดังตั้งใจของเรา

	 ผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่	๙	 เรื่องเกี่ยวกับความเพียร		

เพื่อให้ผู้อ่านได้น้อมน�ามาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิต	

 “การท�างานใดๆ ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว ยาก 

ที่จะให้ส�าเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้ การฝึกฝนความเพียร ถึงหากแรกๆ จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อย 

ล�าบาก  แต่พอได้เพยีรจนเป็นนสิยัแล้ว  กจ็ะกลบัมาเป็นพลงัอย่างส�าคัญท่ีคอยกระตุน้เตอืน 

ให้ท�างานอย่างจริงจังด้วยใจร่าเริง และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิดขึ้น เมื่อนั้นการงาน

ทั้งหลายก็ส�าเร็จได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว...”

 (พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรผู้ส�าเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ	ณ	สวนอัมพร	วันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๒๒)

	 ในฐานะคนไทยไกลบ้านตัวเล็กๆ	คนหนึ่ง	เหตุการณ์ในวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๙		

ครั้งนี้จะตราตรึงอยู่ในความทรงจ�าของผมชั่วชีวิต
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 หากคณุเป็นคนหน่ึงทีเ่คยเดินทางมาท้องสนามหลวงในห้วงเวลาสกัการะพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙	เชื่อว่าคุณน่าจะเคยใช้บริการพวกเขา	หรืออย่าง

น้อยที่สุดก็ต้องเคยเห็น	 “รถมอเตอร์ไซค์จิตอาสา”	 สองล้อท่ีวิ่งรับ	-	ส่งประชาชน	 จากจุด

หนึ่ง	ไปจุดหนึ่งทั่วทั้งบริเวณท้องสนามหลวงและสถานที่ใกล้เคียง	โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใด	

นี่คือ	อีกกลุ่มคนหนึ่งที่อยู่ร่วมในงานพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลตลอดทุกวันที่ผ่านมา

จุ ด เ ริ่ ม ต้ น

	 ย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันแรกๆ	 ของการสูญเสียพระเจ้าแผ่นดิน	 รัชกาลที่	 ๙	 ผู้คน

เรือนแสนต่างหลั่งไหลจากท่ัวทุกทิศทาง	 มาที่จุดเดียวกันที่ท้องสนามหลวง	 ทุกพื้นที่เต็ม

ไปด้วยพสกนิกรผู้จงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	การจราจรถูกปิดโดยปริยาย	รถโดยสาร

ประจ�าทาง	และรถยนต์ส่วนบุคคลถกูกนัไว้บริเวณรอบนอก		หากจะเข้ามาในพืน้ท่ีท้องสนาม

หลวงและโดยรอบพระบรมมหาราชวัง	ถ้าไม่เดินเท้า	ก็ต้องอาศัยพาหนะสองล้อ	ที่เรียกว่า

มอเตอร์ไซค์

อาสาสองล้อ

เอกจิต สว่างอารมย์
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	 พี่อ๊อด	 ประดิษฐ์	 โสดาบัน	 หนุ่มใหญ่อารมณ์ดี	 หัวหน้ากลุ่มมอเตอร์ไซค์จิตอาสา	

บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ	 บอกเล่าเรื่องราวถึงการมาเป็นอาสาสมัครรับส่ง

ประชาชนว่า	“เห็นข่าวในโทรทัศน์สะพานปิด	ถนนปิด	ประชาชนต้องเดินข้ามสะพาน	ผม

นอนดูโทรทัศน์เฉยๆ	 ไม่มีประโยชน์	 ตัวเองก็มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่เลยตัดสินใจชวนเพื่อนๆ		

ออกมาขี่รับประชาชน	ตั้งทีแรก	โดนต�ารวจไล่	บอกเถื่อน	ไม่ลงทะเบียน	แต่พวกมอไซค์วิน 

ข่ีเกบ็เงนิให้วิง่”	แม้ในช่วงแรกจะมอีารมณ์หงดุหงดิและไม่เข้าใจในการท�างานของเจ้าหน้าท่ี

รัฐ	 แต่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นที่จะอาสาตอบแทนคุณแผ่นดิน	 รับส่งพี่น้องประชาชนให้ได้ร่วม

ไว้อาลัยในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ในที่สุด	 พี่อ๊อด	 ก็ได้ตั้งจุดมอเตอร์ไซค์อาสา	 โดยได้รับการ 

ช่วยเหลือประสานงานจาก	พี่ๆ	ทหาร	“ผมไปศูนย์ธรรมศาสตร์	ก็ให้ค�าตอบไม่ได้	ไปเต็นท์

กลางทีท้่องสนามหลวง	กใ็ห้ค�าตอบไม่ได้	จนผมวิง่วนไปวนมา	ไปผ่านหน้ากรม	รด.	(กรมการ 

รักษาดินแดน)	 ถามทหารยามว่าผมอยากวิ่งรถอาสารับส่งประชาชน	 ไปติดต่อใครได้บ้าง	 

จนได้พบกับ	พันโทชาญณรงค์	กลมเกลี้ยง	ท่านก็ไปประสานงานช่วยคุยกับต�ารวจ	ต�ารวจ 

ถึงยอม	วันเดียวจบ”	เช่นเดียวกับ	พี่เอ	สุจิตตรา	แซ่ลิ้ม	สาวหล่อรูปร่างท้วม	ที่ใบหน้าไหม้

แดงด้วยแสงแดดร้อนแรงยามบ่าย	เล่าให้ผมฟังถึงจุดเริ่มต้นที่เข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์จิตอาสา	

ตั้งแต่วันที่	 14	 ตุลาคม	 หลังจากวันสวรรคตในหลวงภูมิพลเพียงวันเดียว	 “เราเริ่มเห็นจาก

ข่าวว่า	มีมอไซค์อาสา	ชูป้ายรับส่งฟรี	พอเราเห็นปุ๊บ	เราก็นึกในใจว่ารถเราก็มี	ก็เลยเอารถ 

มาร่วมรับส่งประชาชน	 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา”	 เธอเว้นจังหวะพูด	 ก่อนจะย�้าถึงสิ่งที่ขับ

เคล่ือนในการมาเป็นจิตอาสาครัง้นีว่้า	“อย่างน้อยกม็มีอไซค์มาแบ่งเบาให้ประชาชนสะดวก	

ในการมากราบพระองค์ท่าน”	

	 ต่างคนต่างมา	 หลากที่มาที่ไป	 พี่สิทธิ	 ชัยยะสิทธิ์	 ศรีนิลนคต	 ชายหนุ่มอารมณ์ด	ี 

ผวิคล�า้		ผูม้บีิก๊ไบค์มอเตอร์ไซค์ความเร็วสงูแห่งยุคสมัย		กเ็ป็นอีกหนึง่ในมอเตอร์ไซค์จติอาสา 

ท่ีเข้ามาร่วมในกจิกรรมนีเ้พราะค�าบอกเล่าถงึปัญหาท่ีพบเจอในการมาสกัการะพระบรมศพ 

จากเพื่อนร่วมงาน	 “น้องที่ออฟฟิศมากราบพระบรมศพ	 โดนวินมอไซค์เรียกค่ารถเกือบ 

สองร้อยบาท		พวกผมกค็ยุกนัในกลุม่บ๊ิกไบค์นีล่่ะ		เพราะได้ยินว่า	มีอาสามาวิง่รถฟรี”	หนุม่ผูน้ี ้

ประจ�าอยู่จดุประตเูทวาพทิกัษ์		ทางออกหลักของประชาชนทุกคนท่ีเข้าสกัการะพระบรมศพ 

ยังเล่าต่ออีกว่า	เมื่อเริ่มแรกนั้นยังไม่ได้มีจุดประจ�าชัดเจนแบบนี้	เขาและเพื่อนๆ	ก็วิ่งวนไป 

วนมาระหว่างสนามหลวง	กับถนนราชด�าเนิน	 ใช้วิธีการถามไปเรื่อยๆ	ว่า	มีใครจะไปด้วย

กันไหม	ท�าอยู่วันสองวัน	ก็ไปจอดตรงพระแม่ธรณี	เพราะวิ่งวนเปลืองน�้ามัน	ก่อนที่จะมา

ประจ�าจุดน้ี	 เพราะเห็นว่า	 ตรงน้ีประชาชนที่เข้าไปกราบพระบรมศพจะต้องออกมา	 แล้ว	 

“จุดนี้เป็นจุดที่คนออกจากการสักการะพระบรมศพ	 เพราะฉะนั้นคนจะเยอะมาก	 เพราะ 

ออกมาทางนี้ทางเดียว	ออกมา	งง	ไปไม่ถูก	เราก็จะไปส่ง”	
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ร ะ ห ว่ า ง ท า ง

	 มอเตอร์ไซค์จิตอาสา	 ไม่ได้มีบทบาทแค่เพียงรับส่งผู้โดยสารที่เป็นประชาชนที่มา

ร่วมงานพระราชพิธีเท่านั้น	 แต่ด้วยใจอาสาเมื่อเห็นอะไรติดขัด	 ก็พร้อมเสมอที่จะเข้าไป

ช่วยเหลือ		พีเ่อ	สาวหล่อ	ทีม่กัจะมาประจ�าจดุหน้ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในช่วงพลบค�า่	

จนถึงช่วงเช้ามืด	เพราะในช่วงกลางวันติดงานนวด	ที่เป็นรายได้หลักในการหาเลี้ยง	เล่าว่า 

ภายหลังร้อยวัน	 ตรงหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงจุดท่ีพี่อยู่	 หลังสามทุ่ม	 จะเป็น 

หัวแถวของผู้คนที่มาพักค้างแรมเพื่อเข้าไปสักการะพระบรมศพ	 “กลางคืนไม่มีอาหาร	 

คนมาพักค้างเค้าก็หิว	 บางคนต้องกินยา	 เราก็หาซื้อกาแฟมาแจก	 กระติกน�้าร้อนก็ซื้อ 

กันเอง	ใบละสามสี่พัน	พรรคพวกเพื่อฝูงก็เอาแยม	เอาขนมปังมาให้	บางวันมีแต่แยมไม่มี

ขนมปัง	พวกเราก็ลงขันกันซื้อ	 ใครมีมากก็ลงมาก	ใครมีน้อย	ก็ลงน้อย	ช่วยๆ	กัน	 เราอยู่

ตรงนี้เหมือนพี่เหมือนน้อง”

ความทรงจ�ที่มีต่อพระองค์ท่านเยอะแยะ ผมดูทีว ี
เป็น กเ็หน็พระองค์ท่านแล้ว เหน็พระราชกรณียกิจ 
มากมาย เห็นอย่างนั้นมาโดยตลอด ถ้าเทียบกับ 
สิ่งที่ผมท�กับพระองค์ท่านท�มันเล็กน้อยมาก แต่
ความรูส้กึกบัตัวเองท่ีท�  ได้รูสึ้กทดแทนคุณแผ่นดนิ  
ได้ท�ทดแทนพระองค์ท่าน ถึงแม้ไม่มากมาย ก็เป็น
ความสุขที่ยิ่งใหญ่ของเราเหมือนกัน
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	 นอกจากนี	้พีเ่อ	ยงัเล่าต่อไปอกีว่า	“อย่าว่าแต่รบัส่งไปตามจดุต่างๆ	ให้เขาได้ต่อรถ 

หรือส่งไปรถห้องน�้าเลย	บางทีคนมาเสื้อผิดระเบียบ	เราก็พาเขาไปโบ๊เบ๊	ไปซื้อ	แล้วเราไป 

รับกลับ	 อะไรที่ท�าให้ประชาชนไปกราบพ่อหลวงได้	 เราก็ยินดีท่ีจะบริการ”	 เธอเล่าด้วย

ใบหน้ายิ้มแย้ม	

	 เช่นเดียวกันกับจุดเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ	 จุดนี้	 เป็นจุดที่เปิดโล่ง	 เพราะ 

อยู่บริเวณที่ตั้งป้ายรถเมล์ชั่วคราว	 ไม่มีแม้ร่มไม้	 หรือวัสดุกันแดดใดใด	 พี่อ๊อด	 หนุ่มใหญ ่

วัยห้าสิบกว่าอธิบายถึงความยากล�าบาก	ของมอเตอร์ไซค์อาสาจุดนี้ว่า	“กลางวันร้อนมาก	

พี่ต้องควักเงินส่วนตัว	 700	 มาซื้อร่มขายของ	 มาปักเพื่อให้พวกเรา	 (ได้นั่งหลบแดด)	 แล้ว 

ไปขอร่มจากคนรู้จัก	 ขอร่มที่เขาไม่ได้ใช้แล้ว	 มาคอยบริการให้คนท่ีมารอรถเมล์ตรงนี้”	 

ชายหนุ่มผิวคล�้าผู้นี้เล่าไปก็ข�าไปเมื่อย้อนเล่าถึงท่ีมาของร่มแต่ละคัน	 ก่อนจะเล่าต่อว่า	 

“บางคนมาไหว้พระบรมศพเข้ากรุงเทพฯ	 ครั้งแรก	 ไม่รู้จักรถประจ�าทางว่าสายไหนไปไหน	

เค้าจะกลับบ้าน	ก็นั่งรถกลับไม่ถูก	ผมก็จะคอยช่วยบอก	ช่วยแนะน�า		

	 “โทรโข่งนี่	พี่ก็ซื้อเอง	สี่พันเจ็ด	ตอนนั้นเห็นว่ารถมันติดมาก	ตรงเชิงสะพานพระปิ่น	

เราตะโกนช่วยจัดจราจร	 คนขับก็ไม่ได้ยิน	 พี่เลยขี่รถไปคลองหลอด	 ไปหาซื้อมา	 ก็มาช่วย

ต�ารวจจัดจราจร	อะไรช่วยได้พวกพี่ก็อยากช่วย	ช่วยแล้วสบายใจ”	 เขากล่าวด้วยรอยยิ้มที่

ผสมด้วยแววตาอันเปล่งประกาย

ค่ า โ ด ย ส า ร

	 	 “ถ้าเรารับเงินค่าโดยสาร	 เราก็ไม่ต่างอะไรจากมอเตอร์ไซค์รับจ้าง”	 พี่สิทธิ	 หนุ่ม

บิ๊กไบค์	 สะท้อนค�าตอบที่เป็นเสมือนหัวใจของเหล่ามอเตอร์ไซค์จิตอาสาที่มาร่วมกันท�า 

ความดีถวายเป็นราชสักการะ	 ก่อนจะบอกถึงสิ่งมีค่าที่สร้างให้ใจชุ่มชื่นทุกครั้งเมื่อส่ง 

ผู้โดยสารถึงที่หมาย	 “เหนื่อย	 เสียเงิน	 เสียเวลาด้วย	 แต่สิ่งที่ได้	 คือความสุขที่มันอิ่มอยู ่

ข้างใน	 เวลาท่ีคนลงรถแล้วเค้าให้พรเรา	 ผมจะชอบรับมากเลย	 มันมีความสุขกว่าที่เราไป 

ขี่รถเล่นกับเพื่อนตามต่างจังหวัด	ไปกินเหล้ากับเพื่อน	โคตรสุขใจเลยก็ว่าได้”	 เช่นเดียวกับ	 

พีเ่อ	สุจติตรา	ทีบ่อกเช่นกนัว่า	ค�าอวยพร	ค�าขอบคณุคอืพลงัใจท่ีดท่ีีสดุ	“เราประทับใจคนแก่ 

ท่านจะให้ศีลให้พร	ใจเราก็เบิกบาน	คนเราไม่ใช่เงินจะเป็นเครื่องตอบแทนเรานะ	บางทีแค่

ค�าพูดเล็กๆ	ก็ท�าให้เราสุขใจได้”	
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นํ้ า มั น

	 มอเตอร์ไซค์ขับเคลื่อนด้วยน�้ามัน	 แต่พลังงานของเหล่ามอเตอร์ไซค์จิตอาสาล่ะ	 

คืออะไร

	 “ผมเกดิมา	ผมใช้รปูพ่อหลวงแลกข้าว	แลกอาหาร	แต่ครัง้นี	้เป็นครัง้ทีผ่มจะต้องท�า

เพื่อพระองค์ท่านให้ได้	 ผมมาขี่รถที่นี่	 ก็เคยท้อนะ	 แต่พ่อหลวงเหนื่อยกว่าเรา	 เราเหนื่อย 

ปีเดียว	แต่ท่านเหนื่อยมากี่ปี	เพื่อประชาชน”	ประดิษฐ์	โสดาบัน

	 “ความทรงจ�าที่มีต่อพระองค์ท่านเยอะแยะ	 ผมดูทีวีเป็นก็เห็นพระองค์ท่านแล้ว	 

เห็นพระราชกรณียกิจมากมาย	 เห็นอย่างนั้นมาโดยตลอด	 ถ้าเทียบกับสิ่งที่ผมท�ากับ 

พระองค์ท่านท�ามันเล็กน้อยมาก	 แต่ความรู้สึกกับตัวเองที่ท�า	 ได้รู้สึกทดแทนคุณแผ่นดิน	 

ได้ท�าทดแทนพระองค์ท่าน	 ถึงแม้ไม่มากมาย	 ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของเราเหมือนกัน”	

ชัยยะสิทธิ์	ศรีนิลนคต	

	 “ความสุข	 คือการที่เรามาเจอคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน	 คือ	 ท�าเพื่อพ่อ	 เราก็อยู่ 

กนัได้		เราอยูก่นัเหมอืนพีน้่อง		แม้เราไม่ได้เข้าไปกราบพระองค์ท่าน		เพราะเราไม่ใส่กระโปรง 

แต่อย่างน้อยเราท�าตรงนี้	การที่ไปกราบ	มันไม่จ�าเป็นส�าหรับเรา	ท่านรู้ว่าเราก�าลังท�าอะไร 

เราอยู่ตรงนี้	ใกล้ชิดท่านตลอดอยู่แล้ว	ท่านอยู่ตรงนี้	อยู่ในใจ”	สุจิตตรา	แซ่ลิ้ม

 

ป ล า ย ท า ง

	 หากปลายทาง	 คือ	 ค�าตอบที่เกี่ยวพันกับระยะทาง	 มอเตอร์ไซค์จิตอาสาทั้งสาม

ต่างตอบตรงกันว่า	จะอยู่ให้ถึงวันสุดท้ายของพระราชพิธี	แต่เมื่อลงลึกถึงปลายทางที่อยู่ใน

ใจแล้ว	 ค�าตอบที่ได้น่าจะได้เฉลยไปแล้วระหว่างทางที่สองล้อได้ขับเคลื่อนอยู่บนถนนแห่ง

ความจงรักต่อในหลวงรัชกาลที่	๙	ด้วยการท�าความดีเล็กๆ	เพื่อถวายแด่พระองค์
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…ปญหาตางๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดลอม อันเนื่องมาจากมลพิษ
หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

ไมวาจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม ยอมสงผลกระทบตอเนื่อง
ไปถึงที่อื่นๆ ดวย เหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลก

จึงยอมมีสวนรับผิดชอบอยูดวยกัน ทั้งในการแก ไข ลดปญหา
และปรับปรุงสรางเสริมสภาวะแวดลอม

ใหกลับคืนมาสูสภาพอันจะเอื้อตอการมีชีวิตอยูอยางเปนสุข
ของตนเองและเพื่อนมนุษย…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือที่ระลึก

ในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบนํ้ามัน ซึ่งรัฐบาลเดนมารกนอมเกลาฯ ถวาย 
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
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 จิราวรรณ สุจาพันธ์	 เกิดในครอบครัวต�ารวจ	 แม่เป็นแม่บ้าน	 วัยเด็กเธอใช้ชีวิต

อยู่ในแฟลตต�ารวจ	สน.ปทุมวัน	เมื่อเรียนจบก็แต่งงาน	ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศหลายปี	 

หลังจากกลับมาก็เข้าท�างานกับบริษัทที่เพ่ือนเป็นเจ้าของกิจการ	 ถัดมาไม่นานเมื่อคุณแม ่

วัยชราเริ่มเดินเหินไม่สะดวก	 เธอจึงลาออกมาดูแลแม่มากว่า	๑๐	ปีแล้ว	 อดีตนักเรียน 

นาฎศิลป์ผูนี้เ้ล่าผ่านน�า้ใสๆ	ในดวงตาว่า	สมยัเป็นเด็กเคยนัง่รอรบัเสดจ็อยู่ข้างถนน	ได้เหน็

ในหลวงรัชกาลที่	๙	ประทับอยู่ในรถผ่านไปไกลๆ	ต่างจากเพื่อนที่เรียนร�าไทยที่ได้เข้าเฝ้าฯ

ถวายงานบ่อย	 เป็นเพราะเธอเลือกเรียนบัลเล่ต์	 ศิลปะแบบอินเตอร์	 ซึ่งเมื่อ	 ๔๐	ปีที่แล้ว 

ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก

 บ่ายวนัที	่๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๙		เธอก�าลังจ่ายกับข้าวอยู่ทีต่ลาดวชัรพล		ย่านรามอนิทรา 

ก็สังเกตเห็นว่าพ่อค้าแม่ขายก้มมองแต่โทรศัพท์มือถือ	 ไม่สนใจการค้าขาย	 ลูกค้าที่ก�าลัง

จับจ่ายใช้สอยบางคนถึงกับหยุดนิ่งอยู่กับท่ี	 สถานการณ์บ่ายวันนั้นช่างผิดปกติเกินกว่าจะ

ปล่อยเลยไป		สาวใหญ่วยั	๕๔	ผูน้ีจ้งึรีบตดิต่อหาน้องสาว		เพือ่สอบถามถงึเร่ืองราวท่ีเกดิขึน้ 

เมื่อทราบเรื่องว่าในหลวงรัชกาลที่	๙	 เสด็จสวรรคตก็ยังไม่อยากจะเชื่อ	จึงโทร.หาเพื่อนที่

ท�างานในวัง

	 “เพื่อนที่อยู่ในวังบอกว่าในหลวงสวรรคตแล้ว	 พอรู้ข่าวก็รีบกลับบ้านเพราะแม่อยู่

คนเดียว	 กลัวว่าใครจะมาบอกข่าวแล้วแม่จะตกใจ	พอถึงบ้านก็ไม่กล้าบอกแม่ตรงๆ	 ต้อง

ค่อยๆ	คุยค่อยๆ	เล่า	แม่ก็ร้องไห้น�้าตาไหล	พอถึงเวลามีข่าวประกาศเป็นทางการ	ตอนนั้น

ญาติๆ	อยู่กันเต็มบ้าน	ไม่รู้น�้าตามาจากไหน	ร้องไห้กันทุกคน

รักไม่มีเงื่อนไข

กาญจนา พ. / ชมพจน์
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	 “วันที่เราร้องไห้หนักๆ	ก็วันที่	๑๓-๑๔	ตุลาคม	ร้องไห้ทั้งวัน	หลังจากนั้นก็ค่อยๆ	 

ดีขึ้น	แค่น�้าตาไหล	แต่เวลาใครพูดถึงในหลวงหรือตอนดูโทรทัศน์	แม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังน�้าตา

ไหลอยู่	พี่อยู่บ้านทุกวัน	ได้ดูทีวี	ฟังเพลงพระราชนิพนธ์	มากกว่าคนอื่น	เราก็ทุกข์ใจ	พอคุย

กับเพื่อนๆ	ญาติๆ	เขาก็เหมือนเรา	คือถ้าได้ยิน	ได้เห็น	ก็ร้องไห้	ถึงตอนนี้เราก็ยังรู้สึกอยู่	

แค่น�้าตาไม่ไหลแล้วเท่านั้นเอง

	 “แต่มีเพลงหนึ่งได้ยินไม่ได้เลย	ที่ร้องว่า	...ถ้ามีใครถาม ท�าไมคนไทยถึงรักพระองค์

อย่างนี้ แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน�้าตา ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา คงต้องใช้เวลาเท่า

ชีวิตนี้...	พี่ร้องไห้หนักเลย”

	 ครอบครัวใหญ่ของเธอวางแผนท่ีจะเดินทางไปกราบพระบรมศพท่ีในพระบรม-

มหาราชวงั		จงึตกลงกนัว่าพระองค์ผูส้วรรคตเป็นรัชกาลท่ี	๙		พวกเขาจะต้องเข้ากราบรัชกาล 

ที่	๙	ในวันที่	๙	ธันวาคม	ก่อนเดินทางก็สอบถามเพื่อนฝูงที่เคยเข้ากราบหน้าพระบรมโกศ	

คนไทยทุกคนคงเหมอืนกนั  เมือ่สิน้ในหลวงกต้ั็งใจ
ว่าจะด�เนินตามรอยพระองค์ท่าน จะใช้ชีวิตอย่าง
พอเพยีง  พีก่ด็�เนนิชวีติตามพระราชด�รสัคอืคดิดี 
ท�ดี พูดดี และยึดหลักความพอเพียง ก่อนหน้านี้
เราขี้ใจร้อน หงุดหงิด พอในหลวงสวรรคตก็ต้ัง
ปณิธานไว้ว่าจะพยายามไม่โกรธ จะคิดดี ท�ดี ตื่น
เช้าขึน้มากค็ดิว่าวนันีจ้ะท�ความดีอะไรให้กับคนอ่ืน 
ได้บ้าง
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ถึงสถานการณ์ในสนามหลวงหน้าพระบรมมหาราชวัง	 ทุกเสียงพูดเหมือนกันว่าให้ไปเถอะ	

ที่นั่นมีแต่คนดี	

	 “เราก็ฟังข่าวจากเพือ่นฝงูท่ีบอกว่าคนเยอะ		แต่ตรงพ้ืนท่ีแถวนัน้เป็นเมอืงแห่งความ

ดี	ทุกคนยินดีช่วยเหลือกัน	ยิ้มแย้มแจ่มใส	จะเอาอะไรก็มาช่วยกัน	พอถึงวันที่เราไปจริงๆ	 

ก็เห็นว่าจริงอย่างที่เขาว่า	ตั้งแต่คนขับรถแท็กซี่	 คนในรถก็ยิ้มแย้ม	ช่วยเหลือกัน	 เราก็ดีใจ

มากที่ได้ไปกราบพระบรมศพพระองค์ท่าน	 แม้แต่คนไร้บ้านก็ยังมาช่วยเหลือแม่	 ร้านน�้า 

ก็ยังเอาเก้าอ้ีมาให้แม่นั่ง	 ทุกคนมาช่วยกันทักทายพูดคุย	 มาถามแม่ว่าอายุเท่าไร	 ทุกคน 

ยิ้มแย้ม	บรรยากาศเป็นอย่างที่เพื่อนเล่าให้ฟังเลย	

	 “คนไทยทุกคนคงเหมือนกัน	 เมื่อสิ้นในหลวงก็ตั้งใจว่าจะด�าเนินตามรอยพระองค์

ท่าน	จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	พี่ก็ด�าเนินชีวิตตามพระราชด�ารัสคือคิดดี	ท�าดี	พูดดี	และยึด

หลักความพอเพียง	ก่อนหน้านี้เราขี้ใจร้อน	หงุดหงิด	พอในหลวงสวรรคตก็ตั้งปณิธานไว้ว่า

จะพยายามไม่โกรธ	 จะคิดดี	 ท�าดี	 ตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดว่าวันนี้จะท�าความดีอะไรให้กับคนอื่น 

ได้บ้าง”

	 วันนี้	 ขณะที่เราพูดคุยกัน	 เธอไม่ได้ร้องไห้	มีเพียงน�้าใสๆ	คลออยู่ในเบ้าตา	ก่อน

จากกัน	 แม้กระนั้นแววตาคู่นั้นก็บอกถึงความมุ่งมั่น	 เป็นความมุ่งม่ันท่ีเกิดจากความรัก 

และศรัทธาต่อในหลวงรัชกาลที่	๙	ผู้จะประทับอยู่ในความทรงจ�าของเธอชั่วชีวิต
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…ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา
มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ

แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาทาํใหมีความสุข
ถาทาํไดก็สมควรที่จะทาํ สมควรที่จะปฏิบัติ
อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ

หรือระบบพอเพียง…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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	 เช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศที่รับรู้ถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต	 เมื่อในหลวง

รชักาลที	่๙		เสด็จสวรรคต		ผูค้นมากมายคดิจะทดแทนพระคณุของพระองค์ด้วยการท�าความดี 

ชัยวัฒน์	ว่องคงคากุล	รองผู้อ�านวยการฝ่ายธุรการ	บริษัท	มิตซูบิชิมอเตอร์ส	ประเทศไทย	

จ�ากัด	ก็เป็น	๑	ในจ�านวนผู้คนเหล่านั้น

	 หนุ่มใหญ่วัย	๔๕	ตั้งใจบวช	เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดช

	 “ปกติช่วงเดือนธันวาคม	 ผมวางแผนเข้าปฏิบัติธรรม	 แต่คอร์สท่ีผมลงทะเบียน 

สมัครไว้เปลี่ยนเป็นบวชพระ	๘๙	รูปในช่วงครบวาระ	๕๐	วันที่พระองค์ท่านสวรรคต	นี่เป็น 

โอกาสดใีนชวีติทีผ่มจะท�าสิง่ดีๆ	ถวายท่านได้	เพราะในหลวงย่ิงใหญ่มาก	พระองค์มทุีกอย่าง 

อยู่แล้ว	 เราเป็นแค่คนตัวเล็กๆ	 คนหนึ่งก็ท�าในสิ่งที่จะท�าให้พระองค์ท่านได้อย่างดีท่ีสุดใน

มุมของเรา

	 “ผมดขู่าวพระราชส�านกัมาตัง้แต่เด็ก		ได้เหน็พระราชกรณียกจิของพระองค์		พอวนันี้ 

ได้เห็นพระราชกรณียกิจที่น�ามาฉายหลังพระองค์สวรรคต	 ยิ่งกินใจลึกซ้ึงมาก	 นึกถึงท่าน

ทีไรก็อยากจะร้องไห้	 ผมเกิดในช่วงที่ทันเห็นท่านท�าอะไรต่างๆ	 เยอะมากให้ประเทศไทย

และคนไทย	

	 “พระองค์ท่านพระชนมายุ	๘๙	พรรษา	ครองราชย์มา	๗๐	ปี	ผมเกิดมาก็ได้ยินแต่

เรื่องของท่านแล้ว	ได้เจอแต่สิ่งดีๆ	เราคนไทยก็เหมือนๆ	กัน	ตอนที่พระองค์ท่านทรงงาน

อยูก่ร็ูสึ้กเหมอืนยงัมพ่ีอมแีม่อยู่กบัเรา		จนกระท่ังวนัท่ีรูว่้าท่านประชวรใกล้จะเสดจ็สวรรคต

แล้ว	ถึงเพิ่งรู้สึกถึงความสูญเสียสิ่งที่เรารักเราเคารพบูชา”	

เดินตามรอยพระราชา

กาญจนา พ.
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	 แม้จะยังงงงันอยู่กับความสูญเสีย	 แต่เมื่อมีเวลาว่าง	 ชัยวัฒน์กับภรรยาก็ไปกราบ

พระบรมศพพระองค์ท่าน	 เขาขับรถไปจอดไว้ที่ท่าน�้านนท์	 แล้วนั่งเรือไปลงที่สนามหลวง		

เพื่อกราบที่ก�าแพงพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แรกผู้คนแน่นขนัดมาก	 ครั้งนั้น

ทางส�านกัพระราชวงัยังไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปกราบพระบรมศพในพระท่ีน่ังจกัรีมหาปราสาท			

ต่อมาเม่ือเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบหน้าพระบรมศพได้	 ชัยวัฒน์ก็ยังไม่ได้เข้าไปกราบ 

ใกล้ชิด	เพราะทางบริษัทมีนโยบายจะเป็นเจ้าภาพงานพระบรมศพ	ตนจึงมีภารกิจเรื่องการ

ตระเตรยีมความพร้อม		นบัแต่การท�าจดหมายย่ืนต่อส�านกัพระราชวงั		ต้องเตรียมหาเสือ้ผ้า

ให้ผู้บริหารว่าจะต้องแต่งกายอย่างไรถึงจะถูกต้องตามระเบียบ	ฯลฯ

	 “วันที่พระองค์สวรรคต	ผมต้องอยู่ที่ท�างาน	เพื่อรอค�าสั่งจากผู้บริหารว่าทางบริษัท

จะมีวิธีการอย่างไรส�าหรับวันต่อไป	 ผมมีหน้าท่ีส่งข้อความแจ้งพนักงานบริษัท	 ขณะท่ี 

ก�าลังท�างานแม้จะรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างไรก็ต้องท�างานให้ดีท่ีสุด	 เพราะการสวรรคตของ

ผมก็เหมือนคนทั่วไป ตอนที่ในหลวงอยู่ พระองค ์
ท่านท�แต่สิ่งดีๆ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนไทย ทั้ง 
ขยัน ประหยัด มัธยัสถ์ แต่เราท�ตรงข้ามกับท่าน 
ทุกอย่าง พอท่านไม่อยู่แล้ว เราถึงเพิ่งนึกถึงและ
เริ่มจะท�ดี ท�ตามพระองค์ท่านที่เคยก้าวน�เราไว้ 
เราจะเดินตามรอยท่านในเรื่องความอดทน มีวินัย 
ประหยดั  จะน�วธิกีารของพระองค์มาใช้กับตนเอง
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
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พระองค์ท่านเป็นเรื่องใหญ่มาก	ค�าที่จะใช้ถวายความอาลัยก็ต้องใช้ให้เหมาะสม	ทั้งภาษา

ไทยและภาษาองักฤษ		กว่าจะเสร็จก	็๔-๕	ทุ่มแล้ว		จากนัน้ก็ขับรถกลบับ้าน		ฟังข่าวไปเร่ือยๆ 

ความรู้สึกเศร้านี่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้รับข่าวช่วงค�่าแล้ว	 แต่ด้วยหน้าที่การงาน	 เราจะแสดงออก

มากไม่ได้	แต่พออยู่ในรถคนเดียวผมก็ร้องไห้

	 “ผมก็เหมือนคนทั่วไป	 ตอนที่ในหลวงอยู่	 พระองค์ท่านท�าแต่สิ่งดีๆ	 เป็นตัวอย่าง

ที่ดีให้กับคนไทย	 ทั้งขยัน	 ประหยัด	 มัธยัสถ์	 แต่เราท�าตรงข้ามกับท่านทุกอย่าง	 พอท่าน 

ไม่อยู่แล้ว	 เราถึงเพิ่งนึกถึงและเริ่มจะท�าดี	 ท�าตามพระองค์ท่านที่เคยก้าวน�าเราไว้	 เราจะ

เดินตามรอยท่านในเรื่องความอดทน	มีวินัย	 ประหยัด	 จะน�าวิธีการของพระองค์มาใช้กับ

ตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

	 “ผมไม่มีลูก	 ก็อยากให้เด็กๆ	 ได้ศึกษาเรื่องราวของในหลวง	 เพื่อศึกษาว่าพระองค์ 

ท�าอะไรบ้าง		ตัง้แต่ข้ึนครองราชย์		ท่านเป็นกษตัรย์ิทีล่งเดนิลยุน�า้		เดนิทางไปในถิน่ทีท่รุกนัดาร 

ห่างไกลความเจริญ	เพื่อช่วยเหลือประชาชน	สร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคที่ดีให้กับคนที่อยู ่

ในพืน้ทีห่่างไกล		คนในเมอืงอาจจะน้อยใจว่าท�าไมท่านไปแต่ท่ีห่างไกล		อย่าน้อยใจท่านเลย 

ท่านท�าให้ความเจริญไปถึง	 ประชาชนจะได้อยู่สบายข้ึน”	 ผู้บริหารบริษัทรถยนต์ค่ายใหญ่

กล่าวปิดท้ายด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ
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…ทางที่เราจะชวยกันได
ก็คือการที่ทาํความคิดใหถูก และแนวแน

ในอันที่จะยึดถือประโยชนของบานเมืองเปนที่หมาย
ตองเพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว

และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลงให ได…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๓๗

วันศุกรที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๖
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 ณัฎฐมน หินอ่อน	 ผู้จัดการส่วนตรวจสอบบัญชีการเงินและภาษี	 บมจ.	 กสท.

โทรคมนาคม	เขตตะวันออก	วัย	๔๕	และ	จักรินทร์	สามีวัย	๕๒	ผู้จัดการส�านักงาน	บริการ

ลูกค้า	กสท.	 จังหวัดระยอง	 เดินทางมาเคารพพระบรมศพในหลวงรัชกาลท่ี	๙	 ท่ีริมรั้ว 

พระบรมมหาราชวัง	และเข้ากราบหน้าพระบรมโกศ	ในวันที่	๔	พฤศจิกายน

	 กลางดึกสงัด	แสงไฟภายในตัวอาคารดับสนิทหมดแล้ว	มีเพียงไฟทางเดินเท่านั้นที ่

เปิดบ้างในบางจุด	ภายในห้องพักขนาดสองห้องนอน	เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นตอนเที่ยงคืน 

พอดี	 จากน้ันไฟในห้องน้ันก็เปิดสว่าง	 สองสามีภรรยาก�าลังรีบอาบน�้าแต่งตัว	 และสวม 

เครื่องแต่งกายสีด�าสุภาพเรียบร้อย	เพื่อเตรียมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพฯ	

	 ณัฎฐมนย้อนเหตุการณ์ว่าวันที่ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 เสด็จสวรรคต	 วันนั้นเป็นวัน

ท�างานปกต	ิ	ส่ิงทีไ่ม่ปกตคืิอเธอท�างานและเชค็ความคบืหน้าพระอาการประชวรตลอดเวลา	

ใจคอไม่อยูก่บัเนือ้กบัตวั		ตกเย็นเธอเดนิร้องไห้กลบับ้าน		เปิดโทรทัศน์รอดขู่าวจากพระราช

ส�านัก

	 “ปกติหลังเลิกงานเราจะต้องอยู่ที่ท�างานต่อ	แต่วันนั้นเดินร้องไห้กลับบ้าน	รีบเปิด

ทีวี	จนกระทั่งส�านักพระราชวังออกแถลงการณ์	พอฟังข่าวเท่านั้นแหละก็ร้องไห้เหมือนคน

ไม่มีสติ	ร้องเหมือนตอนที่แม่เสีย	มันเวิ้งว้าง	คิดถึงในหลวง	เหมือนสิ่งที่เรารักมากๆ	ขาด

หายไป	 พอตั้งสติได้ก็บอกตัวเองว่าต้องท�าใจ	 เพราะความตายเป็นสัจธรรม	 ในหลวงท่าน

อายุมากแล้ว	แล้วท่านก็ป่วยมานาน”

	 คืนนั้นท้ังคืนเธอนอนไม่ค่อยหลับ	 ได้แต่นอนน�้าตาไหล	 ด้วยความรู้สึกที่เวิ้งว้าง		

คล้ายคนที่ขาดหลักใจในชีวิต

๒ สามี ภรรยา ข้าแผ่นดิน
ณัฎฐมน - จักรินทร์

กาญจนา พ.
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	 ขณะที่จักรินทร์	ผู้เป็นสามี	 เล่าว่าวันนั้นตนอยู่บ้านพักที่ระยอง	ในใจก็ไม่อยากให้

เรื่องที่ได้รับรู้มาเป็นความจริง	ทั้งกังวลและกระวนกระวายใจ	ครั้น	๖	โมงเย็นเข้าบ้านก็เปิด

โทรทศัน์รอฟังข่าว		ข้างหลงับ้านก�าลงัจดังานร่ืนเริงเฮฮา		พอข่าวจากส�านกัพระราชวงัออกมา 

กเ็กือบชอ็คไปพกัหนึง่		เฝ้าแต่ถามตนเองว่าจริงหรือ		เช่นเดียวกบัคนไทยท้ังประเทศ		ตนรู้สกึ 

สญูเสีย		เหมอืนขาดทีย่ดึเหนีย่วไป		เพราะทีผ่่านมาในหลวงเป็นหลกัใจให้กบัคนไทยมาตลอด 

ที่เคยมีเหตุการณ์ร้ายในบ้านเมืองก็ผ่อนคลายลงเพราะพระบารมีของพระองค์	

	 “คืนนั้นทั้งคืนผมนอนไม่หลับ	 ฟุ้งซ่าน	 คิดถึงค�าท่ีในหลวงเคยตรัสไว้ว่าจะอยู่ถึง	 

๑๒๐	ปี	ท�าไมพระองค์ท่านทรงด่วนจากไป		ย้อนคดิถึงว่าเป็นเพราะท่านทรงงานหนกั	ท�าให้ 

พระวรกายสู้ไม่ไหว	เพราะเราก็ยังเจ็บป่วยทั้งที่ท�างานน้อยกว่าท่านมาก”

	 ณัฎฐมน	 ผู้เป็นภรรยาพูดต่อว่าก่อนหน้านี้เราทุกคนได้เห็นในหลวงรัชกาลท่ี	๙	 

ทุกวัน	 พระองค์ท่านเสด็จฯ	 ไปทรงงานที่นั่นที่นี่	 จนเป็นเรื่องปกติ	 เหมือนคนทั่วไปที่ต้อง 

ออกไปท�างาน	 จนถึงวันที่พระองค์ท่านอายุมาก	 ออกไปท�างานข้างนอกไม่ไหว	 ท่านก็ยัง 

ทรงงานในพระราชวัง	จนกระทั่งพระองค์ประชวร	ต้องประทับที่โรงพยาบาล

	 ในวนัทีอ่ญัเชญิพระบรมศพกลบัพระบรมมหาราชวัง		หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 

ประกาศหยุดงานครึ่งวัน	เพื่อให้ข้าราชการ	และประชาชน	ได้เข้าเฝ้าฯ	ส่งเสด็จพระบรมศพ 

จากโรงพยาบาลศิริราชเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง	 สิ่งที่เธอรีบท�าในทันทีคือรีบกลับบ้านไป 

นั่งรอส่งเสด็จที่หน้าจอโทรทัศน์

	 “หน่วยงานประกาศให้หยุดงาน	หลังจากเราไปท�างานแล้ว	วันนั้นท�างานได้บ้างไม่

ได้บ้าง	วันนั้นเคลื่อนพระบรมศพเข้าพระบรมมหาราชวัง	ก็รีบกลับบ้านไปดูทีวี	นึกว่าท�าใจ

ได้บ้างแล้ว	แต่พอเห็นขบวนเคลื่อนพระบรมศพ	น�้าตาก็ไหลออกมา	ยิ่งเห็นรถตู้ที่ใช้เคลื่อน

พระบรมศพก็รู้สึกว่าท�าไมใช้รถคันนี้	 จนข่าวออกมาว่าเป็นรถท่ีพระองค์ท่านรักและใช้งาน

ประจ�า	เราก็รู้สึกว่าความพอเพียงคืออย่างนี้”

	 จักรินทร์	 ผู้สามีท�างานและพักอยู่ที่ระยอง	 ขณะที่ภรรยาท�างานและพักอยู่พัทยา			

เมือ่ภรรยาโทร.มาเล่าว่าร้องไห้ท้ังคืน		ตืน่มากยั็งร้องไห้		สามีกน็อนไม่หลบั		ท้ังสองได้พบกนั 

ในวันศุกร์	 พูดคุยปรึกษากันว่าจะไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่	๙	 ที่หน้าพระบรม

มหาราชวัง

	 แต่ขณะนั้นยังไม่มีประกาศให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพที่หน้าพระบรมโกศ				

ทั้งคู่จึงตัดสินใจไปรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ตอนค�่า	 แล้วเดินดูภาพวาด	 ดูคลื่นคนที่มา

ถวายความอาลัย	 บรรยากาศคืนนั้นอบอวลไปด้วยความเศร้า	 สองสามีภรรยาได้แต่มอง

พระบรมมหาราชวัง	 เพื่อน้อมใจส่งเสด็จด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง	 เหมือนประชาชน 

คนไทยที่หลั่งไหลไปกราบพระองค์ท่านตลอดทั้งคืน	 ตกดึกทั้งสองก็กลับพัทยา	 และตั้งใจ 

จะกลับมาเข้าเฝ้าฯ	อีกครั้ง
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	 สามสัปดาห์ผ่านไป	 วันศุกร์ที่	 ๔	 พฤศจิกายน	 ทั้งคู่นัดแนะกันว่าจะเดินทางเข้า

กรุงเทพฯ	เพื่อกราบพระบรมศพ	เขาและเธอสลับกันเล่าให้ฟังว่า	ได้นอนน้อยมาก	เพราะ

ต้องเดินทางไปให้ถึงกรุงเทพฯ	ก่อนตี	๓	เพื่อเข้าแถว	รอเข้าพระบรมมหาราชวัง

	 “วันที่ไปกราบพระบรมศพท่ีพระบรมมหาราชวัง	 เรานอน	 ๓	 ทุ่ม	 เพื่อจะได้ตื่น 

เทีย่งคืน		ออกจากบ้านต	ี๑		ถงึศริิราช	ต	ี๒	คร่ึง		ไปต่อควิตรงวดัมหาธาตตุอนต	ี๓		เราท�างาน 

รัฐวิสาหกิจ	 มีโควต้าเข้ามากราบพระบรมศพและฟังสวดพระอภิธรรมได้โดยไม่ต้องต่อคิว			

แต่สามีไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้	เราจึงสละสิทธิ์และมากันเอง

	 “ก่อนมาก็กังวล	แต่หาข้อมูลมาแล้วว่าถ้าไปช่วงเช้าจะดีกว่า	ระหว่างที่รอก็มองไป

รอบๆ	มีคนมาจากต่างจังหวัดเป็นกลุ่มๆ	ผู้สูงอายุก็เยอะ	เด็กๆ	ก็มากับพ่อแม่	นักเรียนมา

บรรยากาศตอนทีอ่ยู่ข้างหน้าพระบรมโกศ  มนัอมึครมึ 
เศร้า ผมมองพระบรมโกศช่วงยืนรอก่อนขึ้นกราบ 
ก็ยิ่งรู้สึกหดหู่ คิดถึงพระองค์ท่าน มีแต่เสียงสะอึก 
สะอืน้ คนทีเ่หน็กต็าแดงๆ เหน็ เจ้าหน้าทีแ่อบเชด็น�า้ตา 
เขาคงตื้นตันที่คนไทยมีความรักพระองค์ ผมอยาก 
อยู่นานๆ แต่อยูไ่ด้พกัเดียว เศร้ามาก มนัเป็นอารมณ์
สญูเสยีทีเ่หมอืนกบัผมเสยีแม่ แต่กบัในหลวงเหมอืน
ประเทศเราสญูเสียเสาหลกั พระองค์เป็นทีพ่ึง่พาของ
ประชาชน เป็นทุกอย่างของประเทศไทย ผมรู้สึกว่า
เมืองไทยต้องมีในหลวง ถึงจะสมบูรณ์
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เป็นกลุ่มก็มี	เรายืนรอจนได้กราบตอนตี	๕	ครึ่ง	ระหว่างรอก็เห็นว่าคนขาไม่ค่อยดีเขาก็มา	 

(เล่าไปร้องไห้ไป)	 รู้สึกว่าทุกคนอยากมาเพราะว่าคิดถึงพระองค์	 วินาทีท่ีซาบซึ้งมากคือ

ระหว่างรอขึ้นกราบพระบรมศพ	 ตรงนั้นคนเยอะมาก	 แต่เงียบ	 ความวุ่นวายที่เราก�าลังรอ

อยูข้่างนอกไม่มแีล้ว	มนัเงยีบมากท้ังท่ีคนเยอะ	มแีต่เสยีงเจ้าหน้าท่ีคอยบอกว่าให้ท�าอะไร”

	 ขณะยืนคอยน�้าตาก็รื้นแล้ว	 ครั้นพอขึ้นไปนั่ง	 เจ้าหน้าที่พูดอะไรก็แทบไม่ได้สนใจ			

ด้วยใจคอของเธอจดจ่อมุ่งแต่จะไปกราบพระบรมโกศ	 ภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท	 

อันเป็นที่ตั้งพระบรมศพมีแต่เสียงร้องไห้ของผู้คน	 สามีอยู่ข้างหลังต้องคอยตบไหล่เบาๆ		

เป็นเพราะเธอร้องไห้เสียงดัง	

	 “พอเจ้าหน้าทีบ่อกให้ลกุขึน้		กไ็ม่อยากลกุขึน้		เพิง่กราบพระบรมศพได้แป๊บเดียวเอง 

อยากอยูอี่กนดิ	แต่กไ็ม่ได้	เรากยั็งแอบเหน็เจ้าหน้าท่ีผูช้ายใส่เคร่ืองแบบสขีาวตวัโต	กยั็งปาด

น�้าตา	 คิดว่าเขาต้องรับรู้ความรู้สึกของประชาชน	 เขาคงท�าใจยากกว่าเรา	 พอเดินออกมา 

ก็ค่อยๆ	 คลายความเศร้าได้นิดหน่อย	 แต่พอกลับไปที่จอดรถที่ศิริราช	 ก็ย้อนคิดไปว่าเรา

ตั้งใจจะมากราบถวายพระพรท่านวันเสาร์ที่	๑๕	ตุลาคมเมื่อปีก่อน	แต่ก็มาไม่ทัน	ปีนี้ก็ขอ

แค่มาเห็นตึกที่พระองค์ท่านรักษาตัวอยู่ก็ยังดี”	ฝ่ายหญิงพูดด้วยแววตาเศร้าหมอง

	 “พอมีข่าวให้เข้ากราบ	ผมต้ังใจว่าจะไป	เพือ่นท่ีไปมาแล้วมาบอกว่าให้ไปเลย	เพราะ

คนยังน้อย	เราก็รีบลางานวันศุกร์	คืนนั้นได้งีบ	๒-๓	ชั่วโมง	แล้วก็รีบเข้ากรุงเทพฯ	ตี	๓	ถึง

สนามหลวง	คนเยอะแล้ว	แถวยาวเป็นกิโล	ผมก็ยังรู้สึกว่าเราโชคดีที่เรามารอตี	๓	ตี	๔	ได้

เข้ามารอในเต็นท์	ตี	๕	กว่าๆ	ก็ได้เข้ากราบแล้ว	อากาศก็ไม่ร้อน	ผมกับภรรยาตั้งใจว่าจะ

ไปกราบพระบรมศพอีก			

	 “บรรยากาศตอนที่อยู่ข้างหน้าพระบรมโกศ	มันอึมครึม	เศร้า	ผมมองพระบรมโกศ

ช่วงยืนรอก่อนขึ้นกราบ	ก็ยิ่งรู้สึกหดหู่	คิดถึงพระองค์ท่าน	มีแต่เสียงสะอึกสะอื้น	คนที่เห็น 

ก็ตาแดงๆ	เห็นเจ้าหน้าที่แอบเช็ดน�้าตา	เขาคงตื้นตันที่คนไทยมีความรักพระองค์	ผมอยาก

อยู่นานๆ	แต่อยู่ได้พักเดียว	เศร้ามาก	มันเป็นอารมณ์สูญเสียที่เหมือนกับผมเสียแม่	แต่กับ

ในหลวงเหมอืนประเทศเราสญูเสยีเสาหลกั	พระองค์เป็นท่ีพึง่พาของประชาชน	เป็นทุกอย่าง

ของประเทศไทย	ผมรู้สึกว่าเมืองไทยต้องมีในหลวง	ถึงจะสมบูรณ์”	

	 ครอบครัวเล็กๆ	 ครอบครัวนี้	 น�าพระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่	๙	 มาเป็น

ที่น้อมน�าใจ	 ผู้เป็นภรรยานึกถึงที่พระองค์ตรัสว่า	 “เราอย่าก่อให้เกิดความแตกแยก	 อย่า

ตัดสินเร็วเกินไป”	 ส่วนค�าว่าพอเพียงที่พระองค์ทรงเพียรสอนคนไทยมาตลอด	 เธอใช้เวลา

พอสมควรกว่าจะเข้าใจความหมายที่แท้จริง

	 ทางสาม	ี	จกัรนิทร์		ชอบร้องเพลง		เล่นดนตร	ี	จงึประทบัใจในหลวงด้านพระอจัฉรยิภาพ 

ทางด้านดนตรีด้วย	 หลังจากสวรรคตแล้ว	 เมื่อได้ดูเรื่องราวของในหลวงมากขึ้น	 รู ้จัก 

ทุกเพลงของพระองค์มากขึ้น	 จึงท�าให้ได้รู้ซึ้งถึงความหมายของทุกเพลงว่าในหลวงก�าลัง 
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สอนคนไทยผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์

	 สองสามีภรรยาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลท่ี	๙	 ตั้งแต่ช่วง

ที่ประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช	 หรือแม้แต่ช่วงท่ีพระองค์เสด็จฯ	 แปรพระราชฐานไป 

ประทับ	ณ	พระต�าหนักไกลกังวล	หัวหิน	ทั้งคู่มักตามไปเข้าเฝ้าฯ	อยู่ริมถนนทุกครั้งที่ไม่ติด

ภารกิจการงาน	

	 ในฐานะข้าแผ่นดนิ		ท้ังคู่รู้แล้วว่าสิง่ท่ีตนจะท�าเพ่ือในหลวงได้ดีท่ีสดุ		คือการท�าความ

ดี	เพื่อด�าเนินรอยตามคุณความดีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
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…คุณธรรมขอหนึ่ง ที่ยังมีอยูอยางบริบูรณในจิตใจของคนไทย
ก็คือ การให การใหนี้ ไมวาจะใหสิ่งใด แกผู ใด โดยสถานใดก็ตาม

ลวนเปนสิ่งที่พึงประสงคอยางยิ่ง
เพราะเปนเครื่องประสานไมตรีอยางสาํคัญระหวางบุคคลกับบุคคล
และทาํใหสังคมมีความมั่นคงเปนปกแผน ดวยสามัคคีธรรม…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๔๖

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
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	 แผ่นดินไทยในวันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	๒๕๕๙	 ช่างมืดหมอง	 เมื่อในหลวงรัชกาลท่ี	๙		

เสด็จสวรรคต	เหมือนร่มโพธิ์ไทรหักโค่น	ใจแผ่นดินสะท้านสะเทือน

	 หัวใจของข้าแผ่นดินอย่าง	ดวงรตัน์ พัชรกรีติกลุ พนกังานห้างตัง้ย่ีสุน่ธรุกจิท้องถิน่ 

จ.อุดรธานี	วัย	๕๑	ก็ไม่แตกต่างจากคนไทยทั้งประเทศ

	 ดวงรตัน์เกดิและเตบิโตท่ีกรงุเทพฯ		หลงัจากแต่งงานก็ย้ายตามสามมีาอยูม่หาสารคาม 

ต่อมาเมื่อแยกทางกันก็พาลูกชายคนเดียวมาอยู่กับพี่ชายที่อุดรฯ	 ปัจุบันพี่ชายกลับไปอยู่

กรุงเทพฯ	หลายปีแล้ว	ที่อุดรฯ	เธอท�างานที่ร้านตั้งยี่สุ่น	ซึ่งเป็นร้านขายส่งอันดับหนึ่งของ

ภาคอีสาน	 เจ้าตัวเล่าว่าหลังจากมีข่าวว่าในหลวงรัชกาลที่	๙	 เสด็จสวรรคต	 แม้จะมีการ 

ค้าขายอยู่	แต่ผู้คนก็อยู่ในสภาวะโศกเศร้า	ไม่คึกคักดังเดิม	โดยเฉพาะวันแรกที่รู้ข่าว	เมือง

ทัง้เมอืงเหมอืนจะเงยีบงนัไปหมด	พอวนัรุง่ขึน้เมือ่ตัง้ตวัได้	คนกอ็อกมาใส่ชุดด�ากนัท้ังเมอืง

	 “ตอนท่ีส�านักพระราชวังแถลงข่าวเป็นทางการ	 ทั้งพนักงานและลูกค้าที่มาซื้อของ 

ก็พูดคุยกันเบาๆ	 แต่ส่วนใหญ่ร้องไห้	 มีทั้งร้องไห้โฮ	 และร้องไห้เงียบๆ	น�้าตาไหล	 คนที่นี่ 

บางส่วนได้ท�างานใกล้ชิดในพระราชส�านักก็มี	 ชาวบ้านทั่วไปก็รักในหลวง	 เพราะพระองค์

ท�าเพื่อประชาชนไว้มาก	 โดยเฉพาะภาคอีสาน	 ในหลวงก็ท�าให้เกือบทุกอย่าง	 ท่านเสด็จฯ

มาตั้งแต่ก่อนเราเกิด	จากเมืองที่เคยแห้งแล้งก็เขียวขจี	

บ้านที่ขาดพ่อ

กาญจนา พ.
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	 “วันแรกๆ	ที่รู้ข่าว	คนที่มาซื้อของที่ร้านทุกคน	หน้าจะเศร้ามาก	พอหลังจากส�านัก

พระราชวังแถลงการณ์ว่าให้ท�าตัวตามปกติ	 ก็ค่อยดีขึ้น	 ส่วนฉันเองก็เป็นพักๆ	 ทุกวันนี้ป	ี

๒๕๖๐	 แล้ว	 ก็ยังร้องไห้อยู่	 อาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิดและโตที่กรุงเทพฯ	 บ้านก็อยู่ใกล้

พระราชวัง	 เรียนที่โรงเรียนอัมพรไพศาล	 เวลาในหลวงนั่งรถพระท่ีนั่งผ่านมา	 เราก็นั่งรอ 

เฝ้าฯ	ริมถนน	พอโตมาเรียนที่พาณิชยการพระนคร	ท่านก็เสด็จฯ	ผ่านบ่อยๆ	เวลาไปไหน 

มาไหนก็ต้องผ่านวังท่าน	ได้เห็นท่านบ่อยๆ”			

	 การสวรรคตของในหลวง	ท�าให้เธอรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง	เธอรู้สึกเช่นที่

คนไทยทั่วไปรู้สึกว่าพระองค์คือพ่อ	การสวรรคตของพระองค์เหมือนบ้านที่ขาดพ่อ	

	 “เราเกิดมาก็เห็นในหลวงแล้ว	 แม่ก็บอกว่านี่ในหลวงนะ	 ตอนเป็นเด็กเราไม่เข้าใจ 

ว่าในหลวงคืออะไร	รู้แต่ว่าเป็นเจ้าแผ่นดิน	พอโตมาก็เห็นพระองค์ท่านท�านั่นท�านี่	 ไม่เคย

ในหลวงทรงเน้นเรื่องความพอเพียงอยู่บ่อยๆ เรา 
กน็�มาใช้กบัตวัเอง อนัไหนทีเ่กนิตวักไ็ม่เอา เงินเดือน
เท่านี้ก็ใช้เท่าที่มี ไม่อยากได้ของที่เกินกว่าเงินเดือนที ่
เราได้รับ เราอยู่บ้านทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆ ก็ปลูกผัก 
สวนครัวใส่กระถางไว้กินบ้าง ช่วงหลังงานเยอะ พอ 
ไม่มีเวลาดู ก็ตายไปบ้าง เพราะเราท�งานหนัก ที่ต้อง 
ท�งานหนักเพราะมีลูกที่ต้องรับผิดชอบ บางทีเรา 
เหนื่อยก็อยากจะพัก ถึงวันหยุดก็นอนทั้งวัน แต่
ในหลวงท่านไม่เคยได้พักเลย
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เห็นท่านว่างสกัท	ีเดี๋ยวเสด็จไปนัน่ไปนี	่แตท่กุที่ทีท่่านไปกม็คีนไปรับเสดจ็เยอะแยะไปหมด 

ดูแล้วก็ปลื้มใจ

	 “ในหลวงทรงเน้นเรื่องความพอเพียงอยู่บ่อยๆ	 เราก็น�ามาใช้กับตัวเอง	 อันไหนท่ี 

เกินตัวก็ไม่เอา	 เงินเดือนเท่านี้ก็ใช้เท่าท่ีมี	 ไม่อยากได้ของที่เกินกว่าเงินเดือนที่เราได้รับ	 

เราอยู่บ้านทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆ	 ก็ปลูกผักสวนครัวใส่กระถางไว้กินบ้าง	 ช่วงหลังงานเยอะ		

พอไม่มีเวลาดู	 ก็ตายไปบ้าง	 เพราะเราท�างานหนัก	 ท่ีต้องท�างานหนักเพราะมีลูกท่ีต้อง 

รับผิดชอบ	บางทีเราเหนื่อยก็อยากจะพัก	ถึงวันหยุดก็นอนทั้งวัน	แต่ในหลวงท่านไม่เคยได้

พักเลย”	ดวงรัตน์น�้าตาไหล	เมื่อพูดมาถึงตรงนี้

	 หลักที่ในหลวงทรงสอนที่เธอน้อมน�ามาใช้อยู่ตั้งแต่เด็กคือการคิดดี	พูดดี	และท�าดี 

เหมือนเป็นสิงที่ซึมซับมาเอง	 เป็นเพราะเธอเติบโตมากับค�าสอนของพระองค์	 ทุกครั้งท่ี

เห็นในหลวงออกโทรทัศน์	 ทั้งข่าวพระราชส�านัก	 หรือวันพิเศษที่พระองค์มีพระราชด�ารัส 

ให้ประชาชนฟัง	เธอจะสนใจฟังเรื่องที่พระองค์ตรัสเสมอ		

	 “อยากไปกราบพระบรมศพพระองค์ท่านมาก	 แต่ยังหยุดงานไม่ได้	 ยังไม่มีเวลาจะ

ไป	การเดินทางแม้จะไปทางเครื่องบินก็ต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย	๒	วัน	ตอนนี้ก็ส่งใจ 

ไปกราบท่านก่อน	 ทุกครั้งท่ีท�าบุญก็จะกรวดน�้าอุทิศกุศลของเราถวายท่านทุกคร้ัง	 รู้สึก 

ผูกพันกับท่านเพราะเราเห็นท่านตั้งแต่เด็ก	 ถ้าเราอยู่กรุงเทพฯ	 คงได้ไปนั่งเฝ้าฯ	 ในหลวง 

ที่หน้าโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่เคลื่อนขบวนส่งเสด็จท่านเข้าวังแล้ว	

	 “ที่เห็นชัดคือคนอายุ	๔๐	ปีขึ้นไป	 เขาจะร้องไห้	 น�้าตาซึมทุกครั้งที่ได้ฟังเพลง 

พระราชนิพนธ์	 หรือดูข่าวพระราชกรณียกิจ	 คนที่อุดรฯ	 ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะกลับเข้า

สู่สภาวะปกติ	 หลังจากได้จุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันเมื่อเย็นวันที่	๒๗	

ตุลาคม	 มีการแปรอักษรที่สนามทุ่งศรีเมือง	 คนมาร่วมกันเยอะมาก	 หลังจากน้ันทุกอย่าง

ก็ค่อยๆ	ดีขึ้น	ธุรกิจการงานก็ด�าเนินไปตามปกติได้	ต่างจากช่วงสองอาทิตย์แรกที่พระองค์

ท่านสิ้น	ทั้งเมืองมันเหงา	 เหมือนคนขาดที่พึ่ง	 ขาดเสาหลัก	 ใจมันหวิวๆ	 เศรฐกิจการค้าก็

เฉื่อยๆ	เงียบเหงา	

	 “อยากจะพูด	 อยากจะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไร	 แต่มันบรรยายเป็นค�าพูดไม่ถูก	 

ความรู้สึกมันท่วมท้นอยู่ข้างใน	แต่ไม่สามารถพูดออกมาเป็นค�าพูดได้”

	 บางความรู้สึกของความอาลัยรักต่อพระผู้เสด็จนิราศไปเป็นเช่นนั้น...



98  บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก 

…วิถีชีวิตมนุษยนั้น จะใหมีแตความปรกติสุขอยางเดียวไมได
จะตองมีทุกข มีภัย มีอุปสรรค ผานเขามาดวยเสมอ
ยากจะหลีกเลี่ยงพน ขอสาํคัญอยูที่ ทุกๆ คนจะตอง

เตรียมกายเตรียมใจ และเตรียมการไวใหพรอมทุกเวลา
เพื่อเผชิญและแก ไขความไมปรกติเดือดรอน

ทั้งนั้นดวยความไมประมาท ดวยเหตุผล ดวยหลักวิชา
และดวยสามัคคีธรรม จึงจะผอนหนักใหเปนเบา

และกลับรายใหกลายเปนดีได…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๒๘

วันจันทรที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗
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	 “เราเป็นประชาชนตัวเล็กๆ	เป็นแม่บ้าน	ไม่ได้ท�างานอะไร	สิ่งที่เราท�าได้และท�าอยู่

ทกุวนัคอืท�าตามค�าสอนของพระองค์ท่าน	ท่ีเคยตรสัไว้ว่า	‘เมือ่ชาวพทุธรูธ้รรม	ปฏบิตัธิรรม

อย่างถูกต้องทั่วถึง	พระศาสนาก็จะมั่นคงขึ้นได้’	”

   บุณิกา โยอิชิ	ชาวนครปฐมวัย	๔๙	ปี	เกิดและเติบโตจากครอบครัวข้าราชการครู 

พบรักและแต่งงานกับชาวญี่ปุ่น	 ปัจจุบันลูกชายคนเดียวจบปริญญาตรี	 และท�างานแล้ว		 

ในช่วงเวลาท่ีคนไทยทกุคนรู้สกึถงึความสญูเสยีเมือ่รู้ข่าวการสวรรคตของในหลวงรัชกาลท่ี	๙				 

เธอบอกกบัสามชีาวญีปุ่่นทีไ่ม่เข้าใจภาษาไทยว่า		ในหลวงสวรรคตแล้ว		คนไทยต้องแต่งกาย 

สีด�า	หรือสีสุภาพ	เพื่อไว้ทุกข์	ชายชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น

อยู่ถึง	๒๙	ปี	ท�าตามภรรยาบอกอย่างเคร่งครัด

	 “เราคิดว่าสามีคงเฉยๆ	 กับเหตุการณ์ในหลวงสวรรคต	 เพราะเขาเป็นคนต่างชาติ		

ตอนที่รู้ข่าวว่าท่านสวรรคตแล้วก็บอกเขาว่าต้องแต่งชุดด�าหรือขาว	ปกติเขาจะใส่สีๆ	หลัง

จากทราบข่าวเขาก็เลือกใส่เสื้อผ้าสีขาว	ครีม	ทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่	ไม่ใส่เสื้อผ้ามีสีสันออกจาก

บ้าน	เขารู้ว่าประเทศไทยตอนนี้ก�าลังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ให้ในหลวง”

	 เธอเองรูข่้าวเศร้าตัง้แต่ช่วงบ่ายจากเพือ่นท่ีอยู่อเมรกิา	ท้ังท่ีใจยังไม่เชือ่ว่าเป็นเรือ่ง

จริง	 แต่เธอก็เริ่มชักชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงที่มีเวลาว่าง	 ให้เดินทางไปโรงพยาบาลศิริราช 

ด้วยกัน	แต่เมื่อไม่มีใครเห็นด้วยกับการเดินทางครั้งนั้น	เธอก็ได้แต่เฝ้ารอข่าวอยู่ที่บ้าน

บุณิกา โยชิอิ ผู้อุทิศท�าความดี
ตามรอยพระราชา

กาญจนา พ. / ชมพจน์
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	 “ข่าวพระองค์ท่านมีตั้งแต่บ่ายๆ	 แล้ว	 แต่เราไม่อยากจะเชื่อ	 เริ่มอยู่ไม่ติด	 โทรหา

เพื่อนๆ	 ชวนไปโรงพยาบาลศิริราช	 แต่เพื่อนก็เตือนสติว่าถึงเราจะไปก็ท�าอะไรไม่ได้	 อยู่

ฟังข่าวที่บ้านนี่แหละ	เพราะมีข่าวว่าจะมีแถลงการณ์ออกตอน	๖	โมงเย็น	พอได้เวลาเราก็

นั่งเฝ้าโทรทัศน์	จะแถลงการณ์อย่างไร	ใจก็ยอมรับแล้วว่าคงเป็นเรื่องจริง	พอไม่แถลงก็นั่ง 

ร้องไห้แล้ว	เพราะอยากรูว่้าความจริงคอือะไรกนัแน่	ไม่ใช่ให้เราอยู่อย่างนี	้ไม่รู้ความจริงสกัที

	 “มีเพื่อนอยู่ที่อเมริกา	ก�าลังออนไลน์อยู่	 ก็เลยถามว่าทางอเมริกาออกข่าวหรือยัง 

เขาก็บอกว่าที่อเมริกาออกข่าวแล้ว	 เป็นเรื่องจริง	 เราก็คิดว่าท�าไมต่างประเทศรู้แล้ว	 เรา 

เป็นคนไทยยังไม่รู้อะไรเลย	 ได้แต่นั่งรอดูข่าวในพระราชส�านักอยู่ที่บ้านกับแม่	 พอได้เห็น

แถลงการณ์ของส�านักพระราชวังก็ร้องไห้หนักอีกรอบ	 คืนนั้นเราก็ไม่รู้จะท�าอะไรให้ท่าน	 

เราเป็นแค่ประชาชนคนเล็กๆ	คงสร้างคณุประโยชน์อะไรให้พระองค์ท่านไม่ได้	กเ็ลยตดัสนิใจ 

...ถึงวันนี้ถ้าได้เห็นภาพท่านก็ยังร้องไห้อยู่ ท�ให้ 
ไม่อยากดูอะไร แต่เรากไ็ด้ดพูระราชกรณยีกจิทีฉ่าย 
ให้ดู พอดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าท�ไมเราไม่รู้เรื่องน้ี 
เลย ท�ไมเราไม่รู้จักในหลวงเลย หลายๆ อย่างที่
ท่านท�ไว้ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ เราแทบจะไม่รู้จัก
เลย รู้แต่โครงการที่เห็นบ่อยๆ ในหลวงทรงงาน
เยอะมาก จนเราไม่คิดว่าคนๆ หนึ่งจะสามารถท�ได้
มากอย่างนี้
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ท�าบุญ	 ตั้งสัจจะว่าจะนั่งสมาธิถวายท่านทุกคืนเป็นเวลา	 ๑	 เดือน	พอท�ามาเรื่อยๆ	 ก็เลย 

คิดว่าจะท�าต่อไปเรื่อยๆ”

	 แม่บ้านคนน้ีก็ไม่แตกต่างจากคนไทยส่วนใหญ่	 ท่ีถึงแม้จะพอท�าใจได้และเข้าใจ

สจัธรรมชวีติ		แต่หากมสีิง่ใดมาสะกดิ		ไม่ว่าจะเป็นเพลงพระราชนพินธ์		ภาพพระราชกรณียกจิ		 

หรือโซเชียลมีเดียที่โพสต์ข้อความระลึกถึงในหลวง	 หรือแม้แต่พระบรมฉายาลักษณ์ที่ได้

พบเห็นในที่ต่างๆ	ก็ท�าให้เธอร้องไห้ได้เสมอ	

	 “ช่วงแรกที่ในหลวงสวรรคต	 เพ่ือนๆ	 โพสต์ถึงท่านในเฟสบุ๊ค	 อ่านแล้วก็ร้องไห้	 

อ่านไม่ได้เลย	 ไม่อยากดู	 ข่าวในทีวีก็ดูไม่ได้	 ร้องไห้	 ถึงวันนี้ถ้าได้เห็นภาพท่านก็ยังร้องไห้

อยู่	 ท�าให้ไม่อยากดูอะไร	 แต่เราก็ได้ดูพระราชกรณียกิจที่ฉายให้ดู	 พอดูแล้วก็มีความรู้สึก 

ว่าท�าไมเราไม่รูเ้รือ่งนีเ้ลย	ท�าไมเราไม่รู้จกัในหลวงเลย	หลายๆ	อย่างท่ีท่านทรงท�าไว้	๔,๐๐๐	

กว่าโครงการ	 เราแทบจะไม่รู้จักเลย	 รู้แต่โครงการที่เห็นบ่อยๆ	 ในหลวงทรงงานเยอะมาก		

จนเราไม่คิดว่าคนคนหนึ่งจะสามารถท�าได้มากอย่างนี้	

	 “บางครั้งเรากลับมามองตัวเอง	ก็รู้สึกว่าเราแทบจะไม่รู้จักพระองค์เลย	ว่าท่านทรง

งานอะไรบ้าง	 ถ้าเรามีหลานก็จะสอนเขาให้รู้จักพระองค์ท่านไปพร้อมๆ	กับเรา	 เพราะเรา

ก็รู้จักท่านน้อยมาก	ตอนนี้ก�าลังจะรวบรวมค�าสอนของในหลวงเอาไว้สอนหลานไปเรื่อยๆ			

เราจะเรยีนรูไ้ปพร้อมกบัเขา	ทกุค�าสอนของท่านมคีนบอกเสมอว่าแทรกไว้ด้วยธรรมะ	ตอน

เราเป็นเด็ก	 เราได้ยินได้ฟังเร่ืองความเมตตาหาท่ีสุดไม่ได้ของพระโพธิสัตว์	 เราไม่เข้าใจ	 

รู้สึกว่าเป็นนามธรรม	แต่ในวันนี้เรารู้สึกลึกซึ้งกับค�านี้มาก	เรารู้ว่าพระโพธิสัตว์คือแบบไหน		 

เราโชคดีมากที่ได้เกิดมาในแผ่นดินนี้	 ได้มีพระองค์ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นรูปธรรมให้ 

เราได้เห็นจริงๆ	ได้รู้ว่าเมตตาหาประมาณไม่ได้คือแบบนี้	เรารู้สึกแบบนี้จริงๆ”

	 เธอเป็นอีกคนที่น้อมน�าค�าสอนของในหลวงรัชกาลท่ี	๙	 มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 

ในเรื่องของความอดทน	และการสอนให้คนไทยรู้จักธรรม	เข้าใจธรรม	เพื่อให้ศาสนามั่งคั่ง	

มั่นคง	 ตามพระราชด�ารัส	 ด้วยการสละเวลาที่พอมีของตนเองไปสอนธรรมให้กับผู้ต้องขัง 

ในเรือนจ�าจังหวัดนครปฐม	เป็นประจ�าทุกเดือน

	 แม้เธอจะยงัไม่ได้มโีอกาสเข้ากราบพระบรมศพหน้าพระบรมโกศ		แต่เธอกต็ัง้ใจไว้ว่า 

จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่		เป็นความดีเลก็น้อยท่ีพอจะท�าถวายเพือ่พระองค์ท่านได้
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	 บรรยากาศโรงละครแห่งชาติวันนี้วุ่นวาย	 ผู้คนมากมายเหมือนทุกวัน	 บ่ายวันนี้มี

ความพิเศษตรงที่คุณยายอารีย์ คชแก้ว	วัย	๙๑	พร้อมน้องๆ	ลูกๆ	ลูกสะใภ้	และหลาน

กว่า	๑๐	ชีวิต	ก�าลังงุนงง	มองหารถเข็นให้คุณยายนั่ง	ขณะที่ก�าลังคิดหาทางว่าจะติดต่อขอ

รถเข็นได้ตรงไหน	 แม่ค้าขายน�้าก็เอาเก้าอี้มาให้คุณยายนั่ง	 สุดท้ายคุณยายและลูกที่คอย 

เข็นรถก็ต้องต่อแท็กซี่ไปลงทะเบียนขอใช้รถเข็นด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ส่วนคนท่ี

เหลือที่มีก�าลังเดินไหวก็เข้าแถวรอเข้ากราบสักการะพระบรมศพ

	 “ลูกชวนไปวันที่	๙	ธันวาคม	อากาศร้อน	แต่ยายก็อดทนได้	 เพราะเราตั้งใจจะไป 

กราบพระบรมศพท่าน	 ถึงจะเหนื่อยก็ต้องทนให้ได้	 วันที่ไปยายแก่กว่าคนอื่น	 ข้างในวัง 

คนอื่นๆ	 นั่งพื้น	 ยายนั่งเก้าอี้	 นั่งรถเข็นอยู่ในเต็นท์ทหาร	 ชั่วโมงกว่าก็ได้เข้าข้างใน	 ที่เร็ว

เพราะเขาเห็นว่าเราแก่แล้ว	

	 “อยู่ในพระบรมมหาราชวัง	 นั่งรออยู่ข้างล่างนานมาก	 ไม่ได้ขึ้นไปสักที	 เขาให้คน 

หนุ่มสาวที่แข็งแรงข้ึนไปก่อน	 คนแก่อย่างยายขึ้นไปทีหลัง	 เพราะวันนั้นพระองค์โสมฯ	 

เสด็จพอดี	อยู่ในช่วงพิธี	เขาให้รอก่อน	ยายคิดแต่ว่าอยากจะขึ้นไปกราบในหลวงให้ได้	ถ้า 

เขาไม่ให้ขึ้นก็ต้องขอร้อง	ขอให้ได้ขึ้นไปกราบให้ได้	พอได้กราบแล้วรู้สึกสบายใจ	ไม่เหนื่อย

เลย	นั่งรอก็ไม่ปวดขาเลย	ทั้งที่ปกติจะปวดมาก

หญิงชรา ผู้มีหัวใจน�าทาง

กาญจนา พ. / ชมพจน์
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	 “เจ้าหน้าที่ก็ถามหลายครั้งว่านั่งกราบได้หรือเปล่า	ยายก็บอกว่าได้	แต่จริงๆ	ไม่ได้

หรอก	 แต่ยายดื้อบอกเขาว่าต้องช่วยจับตอนลุกข้ึนนะ	 เจ้าหน้าที่จะไม่ยอมให้ขึ้นไปกราบ 

หน้าพระบรมโกศ	พอพระองค์โสมฯ	ท่านเสด็จฯ	กลับแล้ว	ยายถึงได้ขึ้น	เจ้าหน้าที่บอกให้

นั่งกราบที่เก้าอี้	 ยายบอกว่าจะนั่งที่พื้น	 อยากกราบท่าน	 พอนั่งแล้วลุกไม่ไหว	 ลูกชายกับ

เจ้าหน้าที่ช่วยกันพยุงให้ลุกขึ้น	 วันนั้นมีก�าลังใจมาก	 นั่งพับเพียบกราบได้	 ปกตินั่งเก้าอี้ยัง

ต้องเหยียดขา”	

	 คุณยายและลูกหลานออกจากบ้านบ่ายสอง	กราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่	๙ 

เสร็จเรียบร้อยก็ออกจากพระบรมมหาราชวังตอน	๒	ทุ่ม	แม้จะไม่ได้ทานข้าวเย็น	แต่ความ

ปลื้มใจก็ท�าให้ลืมหิวไปได้	 ไม่หิวเลยดีใจ	 หญิงชราวัย	 ๙๑	 ปลื้มปีติมากถึงขนาดนั่งร้องไห้

ตลอดเวลา	เป็นทั้งความปีติที่ได้มากราบและเป็นทั้งความเศร้าอันว้าเหว่ใจในขณะเดียวกัน				

ยิง่เมือ่ได้เข้าไปเห็นพระบรมโกศย่ิงประจกัษ์แจ้งแก่ใจว่าพระองค์ได้จากไปแล้วจรงิๆ	ดวงตา

ยิ่งพร่ามัวด้วยหยาดน�้าตา	ถึงขนาดปิดหน้าร้องไห้

ตอนพ่อแม่เสีย เราก็เสียใจ แต่ไม่เหมือนกับคราว 
สูญสิ้นในหลวงท่ีเราเสียใจมากกว่า พอนึกถึงก็
น�้าตาไหล เพราะนึกถึงความดีของพระองค์ท่าน  
ทกุอย่างท่ีเราเห็น  ท่านกท็�แต่ความดี  ช่วยทกุอย่าง 
ซึง้ในน�า้ใจของท่าน  พอเหน็พระบรมโกศ  เรากใ็จหาย 
คิดถึงท่าน วันที่พระราชทานเพลิงพระบรมศพคง
ใจหายกว่านี้ แต่ยายก็ตั้งใจว่าจะไป
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	 “ตอนพ่อแม่เสีย		เรากเ็สยีใจ		แต่ไม่เหมอืนกบัคราวสญูสิน้ในหลวงทีเ่ราเสยีใจมากกว่า 

พอนึกถึงก็น�้าตาไหล	เพราะนึกถึงความดีของพระองค์ท่าน	ทุกอย่างที่เราเห็น	ท่านก็ท�าแต ่

ความดี	 ช่วยทุกอย่าง	 ซึ้งในน�้าใจของท่าน	 พอเห็นพระบรมโกศ	 เราก็ใจหาย	 คิดถึงท่าน			 

วันที่พระราชทานเพลิงพระบรมศพคงใจหายกว่านี้	แต่ยายก็ตั้งใจว่าจะไป”

	 คุณยายทิ้งท้ายว่าอยากให้คนแก่ๆ	 ที่ตั้งใจไปกราบพระบรมศพในหลวง	 ลองไป

ดูเถอะ	ไม่ล�าบากเลย	เพราะทุกคนที่นั่นคอยเอาใจใส่ช่วยเหลือดีมาก	ไม่ต้องกังวล
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…ทางที่เราจะชวยกันได ก็คือการทาํความคิดใหถูกและแนวแน
ในอันที่จะยึดถือชาติบานเมืองเปนที่หมาย
ตองเพลาการคิดถึงประโยชนเฉพาะตัว
และความขัดแยงกันในสิ่งที่มิใชสาระลง

ผู ใดมีภาระหนาที่อันใดอยู ก็เรงกระทาํใหสาํเร็จลุลวงไป
โดยเต็มกาํลังความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ ดวยความเมตตา

ดวยความปรองดองกัน และดวยความปรารถนาดีตอกัน
ที่สุด ผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเขาเปนความสาํเร็จ

และความวัฒนาถาวรของประเทศได ไมนานเกินคอย…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๒๐

วันศุกรที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๙
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สุทรินทร์ แสงชัย (ข้าวเหนียว) อายุ ๓๙ ปี

อรัญญา วงศ์เนียม (มิ้น) อายุ ๓๖ ปี

เด็กชายบุตรินทร์ แสงไชย (ลูกหนุน) อายุ ๕ ขวบ

ลูกสาวอยู่ในท้องชื่อลมหนาว จะคลอดวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

	 ไม่เพียงแต่พสกนิกรหลากวัย	นับแต่เด็กๆ	จนถึงคุณตาคุณยายวัยกว่า	๙๐	ที่เข้า

มากราบพระบรมศพที่ในพระบรมมหาราชวัง	 ทุกคนยอมเหนื่อย	 ยอมอดทนล�าบาก	 บ้าง

บางวันมีแดดเปรี้ยง	 บ้างบางวันมีสายฝนโปรยปราย	 แต่ดวงใจแห่งความจงรักต่อในหลวง 

ในพระบรมโกศก็ไม่เคยย่อท้อ	 บ้างเดินทางมาไกลจากเหนือสุด	 ใต้สุด	 บ้างมาจากต่าง 

ประเทศ	บ้างพิการทางร่างกาย	แต่หัวใจแห่งความรักอาลัยนั้นมั่นคงนัก

	 ครอบครัว	“แสงชัย”	เดินทางมาพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกสามชีวิต	ไม่นับลูกสาวในท้อง

ที่ใกล้จะลืมตาดูโลกในเร็วๆ	นี้

 สุทรินทร์ แสงชัย	หรือข้าวเหนียว	วัย	๓๙	ปี	กรรมการผู้จัดการบริษัทงอกงามดี	 

ผูเ้ป็นหวัหน้าครอบครวัปัจบัุนรบัผดิชอบกจิกรรมท้ังหมดของสโมสรบุรีรัมย์		และสนามแข่งรถ 

เติบโตมาในยุคข่าว	๒	ทุ่ม	บอกเล่าว่านับเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่ตนได้มีโอกาสท�างานถวาย 

ในโครงการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	 ท�าคอนเสิร์ตศิลปินแจ๊สให้ทอดพระเนตร	 และเมื่อป	ี 

๒๕๕๕		ได้มโีอกาสออกแบบงาน	“ทุ่งมะขามหย่อง		ผนืแผ่นดินทองแห่งพระมหากรุณาธคิณุ”	

ที่ทุ่งมะขามหย่อง	จ.อยุธยา	ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิตต์	พระบรมราชินีนาถ	และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราช- 

กุมารี	เสด็จฯ	ไปทอดพระเนตร

โครงการของเรา..พ่อ แม่ ลูก

กาญจนา พ.
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	 “ผมเติบโตมาในยุคข่าวสองทุ่ม	 ซึ่งเร่ิมด้วยเพลงมาร์ชราชวัลลภ	 ต่อด้วยข่าวใน 

พระราชส�านกั		ต่อมาเมือ่เป็นผูใ้หญ่ขึน้		กไ็ด้ท�างานรับใช้ถวายในหลวงหลายงาน		ตอนวยัรุ่น 

ได้ท�างานที่โครงการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	ได้ออกแบบงาน	‘ทุ่งมะขามหย่อง	ผืนแผ่นดินทอง 

แห่งพระมหากรุณาธิคุณ’	ที่ทุ่งมะขามหย่อง	ตอนที่หลายพระองค์จะเสด็จฯ	ต้องดูทุกอย่าง 

ทุกกระบวนการ	 ได้เห็นว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน	 เราเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งที่ได้ไปท�างาน 

อยู่ในงานใหญ่ๆ	ได้เห็นพระองค์ทรงพระด�าเนินผ่านห่างไม่ถึงสองเมตร	วันที่ได้ท�างานเรา 

ท�าเต็มที่ให้สมกับส่ิงที่ได้รับมอบหมาย	 เพราะคนท่ีมาดูคือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน	 ผมยังได้

ออกแบบไฟถวายในงานพระมหาชนก	ครอบครัวเราก็ไปทุกวัน	ดูทุกรอบตั้งแต่ซ้อม		

	 “ตอนเป็นวัยรุ่นท�าคอนเสิร์ตศิลปินแจ๊ส	 พอเสร็จก็ส่งเข้าไปท่ีวังไกลกังวล	 เมื่อ

พระองค์ทอดพระเนตรและมีรับสั่งชม	เราก็ภูมิใจ”

              

	 บ่ายวนันัน้ท้องฟ้าหม่น	ให้ความรู้สกึเงยีบเหงา		ข่าวการสวรรคตของในหลวงรัชกาล

ที	่๙	แพร่กระจ่ายในส่ือต่างๆ	ต้ังแต่พระอาทิตย์ยังไม่ผ่านกลางท้องฟ้า	ภาพจ�าช่วงค�า่วันนัน้ 

สุทรินทร์ก�าลังขับรถอยู่บนทางด่วน	 มุ่งหน้ากลับบ้าน	 ขณะที่รถติดอยู่บนทางลาดลงถนน

แจ้งวัฒนะ	 สิ้นเสียงประกาศทางวิทยุ	 เขารู้สึกตัวชา	 แต่ก็ได้แต่ทนทุกข์ใจอยู่ในรถคนเดียว 

หนักเข้าผู้ชายตัวโตคนนี้ต้องลงไปยืนร้องไห้อยู่ข้างรถ	 เมื่อมองผ่านม่านน�้าตาไปรอบกาย 

สิ่งที่เห็นคือคนในรถทุกคันเปิดกระจกร้องไห้	 เหตุการณ์ครั้งนี้คือความสูญเสียของแผ่นดิน	

ประชาชนทกุคนของพระองค์ไม่อายท่ีจะร้องไห้	ทุ่มตรงวนันัน้ท้ังแผ่นดินโศกเศร้า	บรรยากาศ

เงียบเหงา	ได้ยินแต่เสียงร�่าไห้

	 หากเขาเป็นชายโสด	 เช้าวันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 เขาคงอยู่ที่ใดที่หนึ่งจากสนามหลวง 

ถึงโรงพยาบาลศิริราช	 เพ่ือร่วมส่งเสด็จพระบรมศพ	 แต่ในวันนี้เขามีภรรยาท่ีก�าลังท้อง	 

๖	 เดือน	 มีลูกชายวัย	 ๕	 ขวบอีก	 ๑	 คน	 แต่เมื่ออยากไปอยู่ใกล้พระองค์ท่านให้มากที่สุด	 

เขาและครอบครัวจึงวางแผนร่วมกัน

	 “ถงึบ้านกคุ็ยกนัว่าเราจะท�ายังไงด	ีวนัที	่๑๔	จะมพีธิเีคลือ่นพระบรมศพ		ถ้าตวัคนเดยีว 

ผมคงอยูแ่ถวนัน้แล้ว	แต่เรามภีรรยาท้องแก่	๖	เดอืน	มลีกูน้อย	๕	ขวบ	เราอยากไปอยู่ใกล้ๆ	

พระองค์	เลยเริ่มท�าเป็นโครงการของเราพ่อแม่ลูก	ผมห่วงลมหนาว	ลูกที่ยังอยู่ในท้อง	กับ

ลูกชายคือลูกหนุน	 แต่เขาก็บอกว่าเขาอยากไปด้วย	 ผมสอนเขาเหมือนตอนผมเป็นเด็กท่ี 

ผู้ใหญ่สอนว่าประเทศต้องมีชาติ	 ศาสน์	 และกษัตริย์	 จึงจะสมบูรณ์	 เราวางแผนว่าจะไป 

กราบพระบรมศพให้ใกล้ที่สุด	ถ้าเราไปพร้อมคนอื่น	ภรรยาและลูกผมคงไม่ไหว”	

	 สายวนัต่อมาสทุรนิทร์	แสงชยั	และครอบครัวเร่ิมต้นชวีติท่ีมาบุญครอง	หาซือ้เสือ้ผ้า
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สีขาว	ด�า	ที่เหมาะแก่การไว้ทุกข์ให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน	๔-๕	ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยใส่เสื้อสีด�า

ด้วยความเชื่อส่วนตัว	แต่ครั้งนี้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าของตนเองเป็นสีด�า

	 หลงัเสร็จสิน้พธิทีางศาสนาทีพ่ระบรมมหาราชวัง		ผูค้นกท็ยอยกลบับ้าน		สทุรนิทร์และ 

ครอบครัวรอเวลานั้นอยู่อย่างจดจ่อ	 รีบเดินทางสวนเข้าไป	 หาที่จอดรถใกล้สนามหลวงให้

มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้		แล้ว	๓	คนพ่อแม่ลกูกน่ั็งรถตุก๊ๆ	และเดินต่อไปกลางท้องสนามหลวง 

มีเป้ใบเล็ก	ในนั้นมีน�้า	เสื่อ	พัดลม	ขนม	พร้อมสรรพ	ได้ที่นั่งเรียบร้อยครอบครัวเล็กๆ	ก็เริ่ม 

สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก	เขาและครอบครัวท�าอย่างนี้เป็นประจ�า	รวม	๑๐	วัน	หลังจากที่

เมื่อพระองค์ท่านยังทรงพระชนม์ เราไม่ค่อยนึกถึง
พระองค์ท่าน รู้ว่าท่านอยู่ แต่ไม่เคยรู้สึก จนวันท่ี 
สูญเสีย ขณะที่พระองค์ประชวร ประชาชนต่างก ็
ท�งานหาเลี้ยงตัวเองไป พอวันที่ข่าวกระพือออกมา 
มาก ถึงเพิ่งตระหนักรู้ ความเป็นห่วง วุ่นวายใจ จึง 
เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศ แม้พระราชด�รัสที่ตรัส 
ก็ผ่านหูผ่านตาพวกเราทุกคน แต่ไม่ได้น้อมน�มาใช ้
ต่อเมื่อในหลวงสวรรคต ได้กลับมาตีความ จึงเห็น 
ความหมายแท้จริงที่ซ่อนอยู่ พอได้ยินได้ฟังในวันท่ี 
ท่านไม่อยู่ จึงรู้ว่าค�ทุกค�มีความหมายอันลึกซึ้ง 
ซ่อนนัยยะอยู่มากมาย
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ผูค้นหลัง่ไหลเข้าสูท้่องสนามหลวงไม่ขาดสาย		ครอบครัวนีจ้งึหยุดเดินทางไปกราบพระบรม-

ศพและสวดมนต์อุทิศถวายพระองค์ท่าน

	 “ผมไม่เคยเข้าไปด้านในพระบรมมหาราชวัง	 ผมเป็นคนธรรมดา	 ที่ของผมคือท้อง

สนามหลวง	เราไปกันช่วงบ่าย	ช่วงค�่า	กราบพระองค์ท่านที่ริมก�าแพง	ได้รับเสด็จ	ส่งเสด็จ

พระราชวงศ์	เราสวดมนต์กลางท้องสนามหลวง	ไม่ได้ไปทุกวัน	เพราะบางวันฝนตก	แต่ก็ไป

ได้รวมประมาณ	๑๐	วัน

	 “ผมเป็นคนท�างานอีเวนท์	 ช่วงแรกที่ไป	 ผมโพสต์เรื่องจอแอลอีดีว่าน่าจะมี	 จะได้

ถ่ายทอดพระราชพิธีออกมาให้ประชาชนที่อยู่ข้างนอกได้เห็น	 ได้ฟังด้วย	 ก็มีคนที่เราเคย

ท�างานด้วยถามว่าจะเอากี่จอ	ผมก็ประสานงานให้ทางเขตกับเจ้าของจอได้คุยกัน	วันรุ่งขึ้น

ก็มีจอมาตั้ง	มีเครื่องเสียง	ผมก็ภูมิใจเล็กๆ	ที่เราได้เชื่อมประสานให้	พอหลังๆ	เริ่มรู้สึกว่า

คนไปถ่ายรูปสนุกกัน	 เราเริ่มสวดมนต์ไม่ค่อยได้	 พอดีเจ้านายบอกให้กลับมาท�างานถวาย

พระราชวงศ์บ้าง	เราก็กลับมาลุยท�างาน	ผมถูกส่งไปประเทศลาว	ท�างาน	๕๐	วัน	เรื่องของ		

‘เจ้าชีวิต’	ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน	ที่หอวัฒนธรรมเวียงจันทน์”

	 เขา	 ภรรยา	 และลูกเล็ก	 ใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตร่วมกันสวดมนต์อุทิศถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	อรัญญา วงศ์เนียม	 หรือมิ้น	 วัย	๓๖	

ปี	 คุณแม่ที่ท้องก�าลังโตใกล้คลอดบอกว่าเธอซาบซึ้งใจที่ได้ท�าเพื่อในหลวงเป็นครั้งสุดท้าย				

เธอจึงเดินทางไปพร้อมสามีและลูกเล็กอีกหนึ่งคน	 โดยไม่รู้สึกถึงความยากล�าบาก	 หรือ

เหนื่อย	ลูกน้อยที่อยู่ในท้องก็ไม่รบกวนให้แม่ต้องล�าบากกว่าปกติ	

	 “มิน้ได้ไปเฝ้ากซ็าบซึง้ใจ	อย่างน้อยกไ็ด้ท�าเพือ่ในหลวงบ้าง	รูส้กึว่านีค่อืครัง้สดุท้าย

ที่จะท�าเพ่ือพระองค์	 อยากไปแสดงความกตัญญูให้ได้มากที่สุด	 ลืมไปเลยว่าตัวเองก�าลัง 

ท้อง	ลูกในท้องเขาก็ไม่กวน	ไม่ท�าให้เรารู้สึกเหนื่อยที่จะไปตรงนั้น	วันที่เรามีภารกิจ	ฝนตก	

ไม่ได้ไปสนามหลวง	อยู่บ้านก็คอยติดตามดูข่าว	เพลงพระราชนิพนธ์	เราก็ซาบซึ้ง	น�้าตาซึม 

ตลอด		ยิง่ได้เหน็พระราชกรณยีกจิของพระองค์	ย่ิงดูกย่ิ็งซาบซึง้ใจ		เวลาท่ีเหน็พระองค์เสด็จฯ 

ไปตามพื้นที่ต่างๆ	ต้องสมบุกสมบัน	ท่านเหนื่อยมาก	พอได้ดูก็น�้าตาซึม	บอกไม่ถูกว่ารู้สึก

อย่างไร	 แต่พอเห็นพระองค์	 เรารู้ว่าต่อไปนี้ไม่มีในหลวงแล้ว	 บอกไม่ได้เลยว่าเราจะหยุด

ร้องไห้เสียใจเมื่อไร

	 “เมื่อพระองค์ท่านยังทรงพระชนม์	 เราไม่ค่อยนึกถึงพระองค์ท่าน	รู้ว่าท่านอยู่	แต่

ไม่เคยรูสึ้ก	จนวนัทีสู่ญเสีย	ขณะท่ีพระองค์ประชวร	ประชาชนต่างกท็�างานหาเลีย้งตวัเองไป	

พอวันที่ข่าวกระพือออกมามาก	ถึงเพิ่งตระหนักรู้	ความเป็นห่วง	วุ่นวายใจ	จึงเกิดขึ้นพร้อม 

กันทั้งประเทศ	 แม้พระราชด�ารัสที่ตรัสก็ผ่านหูผ่านตาพวกเราทุกคน	 แต่ไม่ได้น้อมน�า 

มาใช้	ต่อเมื่อในหลวงสวรรคต	ได้กลับมาตีความ	จึงเห็นความหมายแท้จริงที่ซ่อนอยู่	พอได้

ยินได้ฟังในวันที่ท่านไม่อยู่	จึงรู้ว่าค�าทุกค�ามีความหมายอันลึกซึ้งซ่อนนัยยะอยู่มากมาย”
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	 เพราะเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางที่ปลูกฝังให้รักพระเจ้าแผ่นดิน	 ผ่านค�าขวัญวัน

เด็ก	ว่าต้องรักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	พอมีครอบครัว	มีลูก	หัวหน้าครอบครัวแสงชัยจึงปลูกฝัง 

วนัละเล็ก	วนัละน้อย		ให้ลูกชายได้ตระหนกัถงึคณุค่าของสิง่นี	้	หวงัว่าวันหนึง่ลกูชายวยั	๕	ขวบ 

จะได้รู้ซึ้งว่าเขาเกิดในแผ่นเดินรัชกาลที่	๙	มีชีวิตและเติบโตขึ้นในร่มเงาของราชวงศ์จักรี

	 “ลูกหนุนรักในหลวงมากกว่าป๊า	มากกว่าม๊า	หนุนชอบร้องเพลงพระราชาในนิทาน

ด้วย”

	 ลูกชายวัย	๕	 ขวบหยุดเล่น	พูดเบาๆ	 ถึงความรู้สึกของตน	ท�าให้ฉันได้เห็นความ

รักงอกงามในใจของเด็กชายตัวน้อยที่พ่อแม่เฝ้ารดน�้าพรวนดิน	ให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างผู้ที่

ระลึกในพระคุณของในหลวงในพระบรมโกศและพระราชวงศ์จักรี
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…หนาที่แตละคน แตละคนก็มี
และมีความสามารถแตกตางกัน

จะตองอาศัยผูอื่นในสิ่งที่เรายังไมแตกฉาน เราไมชาํนาญ
ฉะนั้น แตละคนยอมตองอาศัยคนอื่น

ถาแตละคนอาศัยคนอื่นไดก็เปนบุญของแตละคน
เพื่อที่จะอาศัยกันไดก็ตองเมตตาซึ่งกันและกัน…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 
วันเสารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙
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ภ า พ ถ่ า ย สุ ด ท้ า ย ข อ ง พ่ อ 

	 ...ภายในร้านเครื่องด่ืมย่านลาดพร้าว	 บทเพลงจากแผ่นเสียงไวนิลดังคลอเคลีย	 

ชายหนุ่มผมยาว	 สวมแว่นสายตา	 รูปร่างสูงโปร่ง	 แต่งตัวตามสไตล์	 ในสมัยที่ผู้คนนิยม 

ขนานนามให้กบักลุ่มคนลกัษณะนีว่้า	ฮปิเตอร์ผูท่ี้มคีวามเป็นตวัเองสงู	รกัในอสิระ	และยาก

ที่จะลอกเลียนหรือคอยเดินตามแบบใคร...

	 มองผวิเผนิชายหนุม่วยั	๓๕	ปี	อย่างอานนท์ พนิจิด�า	อาจเป็นหนึง่ในผูค้นทีจ่ดัอยู่

ในหมวดค�าจ�ากัดความนั้น	 แต่เขากลับบอกว่า	 “อยากเรียกหรืออยากให้ผมเป็นอะไรก็เป็น	

แต่ผมไม่ใช่ศิลปิน	 ผมแค่ชอบถ่ายภาพเหมือนในหลวง”	 และคงเป็นประโยคทิ้งท้ายนี้เองที ่

ท�าให้เขาหยิบอุปกรณ์ท่ีใช้ท�ามาหากินในต�าแหน่งช่างภาพออกไปยังท้องสนามหลวงใน 

ค�่าคืนแรกๆ	หลังการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่	๙

	 “คืนที่รู้ข่าว	 คืนนั้นผมยังนั่งอยู่ในร้านเหล้ากับเพื่อนๆ	คุยกันสนุกสนาน	 แต่พอมี

เพื่อนในกลุ่มเงยหน้าขึ้นมาจากโทรศัพท์	 แล้วพูดประโยคหนึ่งสั้นๆ	 ทุกคนก็นิ่งเงียบ”	 เขา

เริ่มต้นเล่าในวินาทีแรกที่ทราบข่าวร้าย

	 ในวันถัดมาเขาก็ไม่รีรอที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังทันที	 เพราะ

สญัชาตญาณช่างภาพบอกกบัเขาว่า	ภาพประวตัศิาสตร์สดุท้ายของในหลวงผูท่ี้สะพายกล้อง

ไปทุกๆ	สถานที่ทั่วประเทศองค์นี้	ยังไงเขาก็ต้องถ่ายเก็บเอาไว้

	 “ตอนแรกที่ไป	ตั้งใจจะถ่ายแค่ภาพบรรยากาศ	พอไปถึงในช่วงคืนแรกๆ	คนเยอะ

มาก	และทุกคนก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปตัวเองกับพระบรมมหาราชวัง	เป็นภาพและ

อารมณ์ที่เราไม่ต้องสงสัยเลยว่าท�าไม	เพราะทุกคนในตอนนั้นคงรู้สึกไม่ต่างกัน

King of Inspiration

ณัฐพงศ์ เสือดี
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	 “ช่วงเวลานัน้		คนทีเ่หน็ว่าเราสะพายกล้องเดินไปเดินมา		กมั็กจะไหว้วานส่งโทรศัพท์

ให้เราช่วยถ่ายรูปให้	 จึงเป็นที่มาให้เราคิดที่จะยกกล้องตัวเองข้ึนมาอาสาถ่ายภาพให้	 ผม

เข้าใจนะ		คนทีม่าทีน่ี่ต้องการเกบ็ภาพตวัเองไว้เป็นท่ีระลกึว่าคร้ังหนึง่		เขาเคยมาร่วมไว้อาลยั 

ให้กับในหลวง	 รัชกาลท่ี	๙	 ผู้เป็นที่เคารพรักของพวกเขา	 ภาพที่เขาอยากได้ก็น่าจะเป็น

ภาพถ่ายที่มีคุณภาพ”	อานนท์	ผู้ยึดอาชีพการถ่ายภาพหาเลี้ยงตนเองเล่า

	 เม่ือมีโอกาสกลับมาทีท้่องสนามหลวงอกีครัง้		อานนท์จงึมาพร้อมกบัป้ายทีม่ข้ีอความ 

เขียนว่า	“ถ่ายภาพฟรี”

	 “ต้องใช้ป้ายช่วย		เพราะจะตะโกนบอกตลอดคงไม่ได้		วนัท่ีเราแขวนป้ายไปคนกม็อง 

แปลกๆ	แต่พอได้อ่าน	เขากจ็ะเดนิเข้ามาให้ช่วยถ่ายภาพให้อยูต่ลอด	ถ้าถามว่าเหนือ่ยไหม	

ท�าแบบนีแ้ล้วได้อะไร	ผมคงตอบไม่ได้หรอก	แต่สิง่ท่ีผมเหน็และรูส้กึได้ในช่วงเวลานัน้น่าจะ

คือค�าตอบที่ดีที่สุดแล้ว

	 “เราไม่ต้องเด่นดังหรือเป็นช่างภาพท่ีมีรายได้สูงๆ	 เพียงแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆ	

ธรรมดาที่สามารถท�าในสิ่งที่ตัวเองรัก	ยิ่งน�าสิ่งที่เรามีเราถนัดไปช่วยเหลือคนอื่นๆ	 ได้บ้าง		

ผมว่าเรื่องแบบนี้ล่ะที่พระองค์ท่านอยากให้เราช่วยกันท�า	 และทุกครั้งที่ผมกดปุ่มชัตเตอร์

เสร็จ	เสียงค�าขอบคุณก็จะดังต่อท้ายเสมอ”	ช่างภาพอาสาเล่าพร้อมรอยยิ้มอิ่มใจ

            

ท่ ว ง ทํ า น อ ง จ า ก ค ว า ม โ ศ ก เ ศ ร้ า

	 ...ในค�่าคืนที่เสียงแว่วร�่าไห้ถูกส่งต่อกันมานั้น	 ความเป็นกังวลที่เคยอยู่ภายในใจ	

ท�าให้เธอบอกกับเจ้าของร้านอาหารให้รีบเปิดทีวีทันที	ภาพแถลงการณ์ประกาศครั้งส�าคัญ

ในประวัติศาสตร์	 ที่เริ่มต้นท�าลายหัวใจคนไทยไปพร้อมๆ	 กัน	 ได้รับการบันทึกไว้ในเวลา

ราวๆ	หนึ่งทุ่มตรง...

	 “เรานัง่กนิข้าวอยูใ่นตลาด	กไ็ด้ยินเสยีงร้องไห้ดังต่อๆ	กนัมาเป็นทอดๆ	เหมอืนตอน 

ที่เราเคยอ่านนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน	แล้วน�้าตาเราก็ไหล”

	 หยดน�้าตาที่มาจากความเสียใจของ	ชนกพร พัวพัฒนกุล	 หรือ	 เมย์	 อดีตนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สมาชิกวงดนตรี	 CU	 Band	 ต�าแหน่งแซกโซโฟน	 ท่ีเธอมักมี

โอกาสเล่นเพลงพระราชนิพนธ์อยู่บ่อยๆ	แม้กระทั่งเมื่อเรียนจบแล้ว	เธอยังได้รับโอกาสให้

เข้าร่วมกับวงศิษย์เก่า	ซึ่งรุ่นพี่ๆ	สมาชิกมือเก๋าภายในวงหลายคนก็เป็นสมาชิกของวง	อส. 

ทีเ่คยได้เล่นดนตรกีบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	รชักาลท่ี	๙	จงึท�าให้เธอได้รบัรูเ้รือ่งราว

จากค�าบอกเล่าถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ท่านอยู่เสมอๆ

	 “ตอนทีท่ราบข่าว	เราเสยีใจมาก	ได้แต่ถามตัวเองอยู่ในใจว่า	เราจะสามารถท�าอะไร
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ได้บ้างที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนี้	 เมื่อนึกถึงพระองค์ท่าน	อย่างแรกเลยก็คือ	เพลง

พระราชนพินธ์ทีก่ลายมาเป็นแรงบันดาลใจ	และเราเลอืกจะเล่าผ่านเพลงพระราชนพินธ์ของ

พระองค์

	 “เพลงนี้	ตอนแรกตั้งใจจะแต่งเป็นกลอน	ไม่ได้คิดว่าจะท�าออกมาเป็นเพลง	ค�าแรก 

ที่เราแต่งออกมาจากความรู้สึกและนึกถึงในตอนนั้น	 เราได้ยินเสียงร้องไห้	 คือเสียงแว่ว	 

ซึ่งก็เป็นค�าแรกของเนื้อเพลงด้วย	 คือแว่วเสียงราษฎร์ร�่าไห้ในยามค�่า	 พอลองน�าชื่อเพลง

พระราชนิพนธ์มาเรียบเรียงต่อๆ	กัน	ก็มีความลงตัวอะไรหลายๆ	อย่าง	เช่น	พอถึงวันศุกร์	

วันรุ่งขึ้นเป็นวันท่ีมีพระราชพิธีเคลื่อนพระบรมศพก็ไปตรงกับชื่อเพลง	 “ศุกร์สัญลักษณ์”	 

ซึ่งปกติเราก็คงไม่รู ้ว่าจะน�าชื่อเพลงนี้มาใส่ลงในกลอนได้ยังไง	 แต่เป็นความบังเอิญที ่

พระราชพิธีตรงกับวันศุกร์พอดี”	ชนกพร	ที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย	

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เล่าถึงที่มาของแนวทางการแต่งบทเพลง

	 “พอมาตามแนวนี้	 เราก็กลับมานั่งไล่เรียงดูชื่อเพลงพระราชนิพนธ์	 พบว่าพอดีกับ

เรื่องราวที่เราอยากจะเล่า	จนกลายเป็นกลอนบทนี้ขึ้นมา”

	 เมื่อเธอน�าโพสต์ลงในเฟสบุ๊ค	ทางรุ่นน้องสมาชิกในวง	CU	Band	ชุดปัจจุบันได้พบ	

จึงบอกกับเธอถึงความสวยงามของถ้อยค�า	 และขออนุญาตน�ามาเรียบเรียงใส่ท่วงท�านอง

ดนตรี	 สุดท้ายก็กลายเป็นบทเพลงท่ีแสนไพเราะในชื่อ	 “รักในดวงใจนิรันดร์”	 โดยเป็นการ

อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์	 ๒๘	 ชื่อมาร้อยเรียงกัน	 เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙

	 “การแต่งเพลงนี	้	ใช้เวลาอยูห่นึง่คนื		ขณะนัง่รถจากกรงุเทพฯ		ไปท�างานทีอ่บุลราชธาน ี

นกึถงึพระองค์กย็งัร้องไห้อยูต่ลอด		หยุดร้องไห้ไม่ได้		เราจงึต้องหาอะไรท�า		เพือ่ให้เกดิสมาธ ิ

หลดุจากความโศกเศร้านัน้ไปให้ได้		ซึง่เรากพ็ยายามท�าได้จนส�าเร็จ		หวงัว่าบทเพลงนีจ้ะเป็น 

ส่วนหนึง่ทีท่�าให้เราระลึกถงึภาพท่ีพระองค์ทรงดนตรส่ีงความสขุให้กบัคนไทย		และระลกึถงึ 

สิ่งดีงามที่ทรงมอบไว้ให้กับเรา”

             

นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ห่ ง แ ร ง บั น ด า ล ใ จ

	 ดอกไม้นานาพันธุ์	หลากสีสันที่เธอและคนรักปลูกไว้รอบๆ	บริเวณบ้าน	ถูกเธอน�า

มาคัดลอกลงบนแผ่นกระดาษด้วยปลายพู่กันอย่างบรรจง	มั่นใจ	ตามทักษะที่ได้ร�่าเรียนมา

จากคณะจิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 การวาดภาพด้วยสีน�้าและการสร้างสรรค์งานศิลป์	คือหนึ่งในกิจวัตรที่มักจะเกิดขึ้น

ในสวนหลังบ้านของเธอ	แต่ภายหลงัการทราบข่าวร้ายพร้อมๆ	กบัคนไทย	ดอกไม้ท่ีเธอเคย
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วาดเหล่านั้นกลับดูไร้สีสัน	หมดสิ้นความงดงาม	และนี่คงท�าให้เกิดค�าถามเล็กๆ	ขึ้นภายใน

ใจเธอคนนี้

 ดวงแก้ว ศรีไชยวาน	 หรือพี่แก้ว	 เป็นคนกรุงเทพฯ	 โดยก�าเนิด	 ที่เบื่อการใช้ชีวิต

ในเมืองหลวง	 เมื่อ	 ๔-๕	 ปีก่อน	 จึงตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตบั้นปลายแถบเขื่อนล�าตะคอง		

อ.ปากช่อง	จ.นครราชสมีา		แม้จะเลอืกหลกีเลีย่งความวุน่วาย		แต่นอกเหนอืจากอาชพีศิลปิน 

อิสระแล้ว	 การเป็นอาจารย์คอยให้ความรู้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจเรียนรู้

งานศิลป์	ก็ยังเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่เธอต้องการท�า	เพื่อสานต่องานศิลปะให้คงอยู่	เมื่อ

มีสองความปรารถนาเช่นนี้	เธอจึงยังคงเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ	ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

	 “วนัทีเ่รานัง่รถเข้ามาในกรงุเทพฯ		รูส้กึได้ทนัทว่ีา		ทกุอย่างเปลีย่นไป		บรรยากาศดเูงยีบ 

และคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องมีการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนๆ	แล้วก็เป็นเช่นนั้น	เพราะทุก

คนในที่ประชุมของสมาคมศิษย์เก่าที่เราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษา

เก่าคณะจติรกรรมฯ	มหาวิทยาลยัศลิปากร		มคีวามเหน็ตรงกนัว่า		ควรจะต้องท�าอะไรสกัอย่าง 

เพื่อตอบแทนพระองค์ท่าน”	 พี่แก้ว	 เล่าถึงท่ีมาที่ไปในการเกิดกิจกรรมเล็กๆ	ที่จะท�าเพื่อ

ในหลวงรัชกาลที่	๙

	 จดุเริม่ต้นในการวาดภาพและจดัแสดงพระบรมสาทสิลกัษณ์รชักาลที	่๙	จากทีป่ระชมุ 

ท่ีมมีตจิะรวบรวมศิษย์เก่าให้มาร่วมน้อมถวายความอาลยัและส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ

แด่องค์พ่อหลวงรัชกาลที่	๙	โดยสื่อความหมายผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะในสาขาวิชาชีพที่ 

เล่าเรยีนมา	จงึมกีารชวนเพือ่นจติรกรรมฯ	รุน่	๓๓	ไปวาดภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์ด้วยกนั

	 หากใครได้เดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง	เพื่อเคารพพระบรมศพ	และมีโอกาส

เดนิผ่านรัว้ก�าแพงด้านหน้าของมหาวทิยาลยัศิลปากร	จะได้พบกบัภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์ 

รัชกาลที่	๙	ที่เป็นเสมือนแกลเลอรีขนาดย่อมๆ	แต่ทรงพลังทั้ง	๙	ภาพ	ซึ่งเป็นผลงานของ

รุ่นน้องๆ	นกัศกึษาศลิปากร	และหากเดนิเข้าไปภายในบรเิวณลานอนสุาวรย์ีรปูป้ันอาจารย์

ศลิป์	พรีะศร	ีจะได้พบกบัภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์อกีนบัร้อยท่ีเรยีงรายอยู่รอบทิศ	จนเกดิ

เป็นก�าแพงที่แสดงถึงความจงรักภักดีที่ใครๆ	มักจะมาถ่ายภาพเก็บไว้

	 ส�าหรับรูปที่พี่แก้วเลือกมาวาด	 คือรูปที่พระองค์แย้มพระสรวล	 เพราะเธอดูแล้ว

สบายใจ		ตรงกบัส่ิงท่ีต้องการแสดงออกถงึความรู้ส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุของพ่อหลวง

รัชกาลที่	๙	 ที่ทรงท�าให้พสกนิกรมีความร่มเย็นเป็นสุข	 โดยเธอถ่ายทอดผลงานออกมา 

ในรูปแบบของศิลปะสมัยใหม่	 ตามแบบฉบับงาน	Modern	 Art	 ใช้สีสดๆ	 แทนค่าลงบน 

พระบรมฉายาลักษณ์	 สีสันที่สดใสแสดงออกถึงความสุข	 ความทันสมัย	 ไม่หยุดนิ่งท่ีจะ 

พัฒนาความสามารถให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

	 บรรยากาศระหว่างการวาดภาพ	พี่แก้วเล่าให้ฟังว่า	เนื่องจากกิจกรรมการวาดภาพ	

“ในหลวงของประชาชน”	 ครั้งนี้	 เป็นการรวมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมฯ	 มหาวิทยาลัย
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ศิลปากรจากรุ่นต่างๆ	ได้มากมายที่สุดเท่าที่เคยท�ากิจกรรมมา	จึงเกิดบรรยากาศของความ

เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง	ความรัก	ความอบอุ่น	ความสามัคคี	ในหมู่คนที่รักศิลปะและเคยร่วมเรียน

มาด้วยกันอย่างไม่เคยมีมาก่อน

	 นอกจากนี้เหนือสิ่งอ่ืนใดคือ	 ทุกคนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วม

แสดงความอาลัยและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พ่อหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ที่ทรงมี

ความเป็นศิลปิน	ทุกๆ	คนที่มาจึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกลงไปในภาพวาดอย่างสุดฝีมือ

	 “เราได้เห็นความเป็นศิลปินของในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ตรงไหนบ้างนั้น	 ก็คงมาจาก 

ความประทับใจภาพเขียนฝีพระหัตถ์พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระ- 

บรมราชินีนาถหลายต่อหลายภาพที่เรียบง่าย	 แต่ก็สวยงามมาก	 และทรงท�าให้เราได้เห็น

ว่า	พระองค์เป็นอัครศิลปินอย่างแท้จริง	เพราะเราจะรู้ว่าคนที่จะสามารถท�างานศิลปะได้ดี		

ส่วนหนึ่งก็ต้องออกมาจากใจด้วยความรักเช่นเดียวกัน

	 “การเป็นนักวาดหรือท�างานด้านศิลปะที่ดีควรกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา		

ไม่เลียนแบบผู้อ่ืน	 ขยันหม่ันเพียรฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ	 เพราะศิลปะคือความดีงาม	 และ

เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่สามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้	ซึ่งจะช่วยสร้างแรง

บนัดาลใจและยกระดับจติใจของคนให้สงูขึน้		จนในท่ีสดุน�าไปสูก่ารท�าให้เราพร้อมท่ีจะมอบ

ความสุขให้	เราพร้อมที่จะท�าความดีเพื่อผู้อื่น”	ศิลปินหญิงเล่าถึงกลุ่มคนเล็กๆ	ที่พยายาม

ช่วยกันปรับพื้นฐานทางใจด้วยงานศิลป์	จากภาพพระบรมสาทิสลักษณ์	รัชกาลที่	๙	ผู้ทรง

เป็นแรงบันดาลใจในการท�าความดีของผู้คนทั้งประเทศ
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	 ช่วงเย็นของวันที่	 ๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	หมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณสวนสาธารณะ 

ใกล้บ้านของฉัน	บรรยากาศมืดครึ้มผิดปกติ	แทบไม่เหลือใครอีกในสวนนั้น	เหมือนทั้งโลก 

ก�าลังหยุดหมุน	ใบไม้นิ่งสนิท	เมื่อกลับถึงบ้าน	ส�านักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ในหลวงรัชกาลท่ี	๙	 เสด็จสวรรคต	ราวกับว่า	ต้นไม	้ 

อากาศ	ดนิ	น�า้	ในสวนนัน้จะรับรู้ได้ก่อนการประกาศของส�านกัพระราชวงัเสยีอีก	ดวงอาทติย์

ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยได้ลับขอบฟ้าไปแล้ว

	 ทุกส่ิงทุกอย่างในวันต่อๆ	 มาเป็นไปด้วยความสับสน	 ทั้งเรื่องการปฏิบัติตัว	 การ 

แต่งกาย	 หรือแม้กระทั่งการปรับใจ	 และการปรับอีกเรื่องที่มีผลต่อชีวิตประจ�าวันคือเร่ือง 

การเดินทาง		เพราะความสับสนต่างๆ	ท่ีต้องเผชญิท�าให้คนไทยต้องการท่ีพึง่ทางใจหลงัจาก 

การสูญเสีย	นั่นคือการได้ไปถวายความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่	๙	ที่พระบรมมหาราชวัง			

เนื่องจากมีประชาชนจ�านวนมากที่ต้องการเข้าไปกราบพระบรมศพ	 รัฐบาลจึงประกาศปิด 

ถนนรอบพระบรมมหาราชวังตั้งแต่รอบบริเวณท้องสนามหลวงเพื่ออ�านวยความสะดวก 

ให้ประชาชนเข้ามากราบพระบรมศพได้อย่างสะดวก	โดยปิดการจราจร	๘	เส้นทาง	ห้ามรถ

ทุกชนิดผ่านตลอด	๒๔ชั่วโมง	ได้แก่

	 ๑.	ถนนราชด�าเนินใน	ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา	-	แยกป้อมเผด็จดัสกร	

	 ๒.	ถนนสนามไชย	ตั้งแต่ป้อมเผด็จดัสกร	-	วงเวียน	รด.	

	 ๓.	ถนนหน้าพระลาน	ตั้งแต่ป้อมเผด็จดัสกร	-	ท่าช้าง	

	 ๔.	ถนนหน้าพระธาตุ	ตั้งแต่ประตูวิเศษไชยศรี	-	แยกตัดถนนพระจันทร์	

	 ๕.	ถนนหับเผย	

รอยยิ้มบน Shuttle Bus

ทิพย์สุดา เกษตร
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	 ๖.	ถนนหลักเมือง	

	 ๗.	ถนนกัลยาณไมตรี	-	แยกช้างโรงสี

	 ๘.	ซอยสราญรมย์	

	 มีการจัดระบบขนส่งมวลชนขึ้นมาอีกช่องทางเพื่ออ�านวยความสะดวก	 คือให้มีรถ

รับส่งประจ�าจุดที่เรียกว่า	Shuttle	Bus	ซึ่งเป็นรถที่ใช้รับส่งคนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง	โดย

ไม่มีการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางรัฐบาลจัด	 Shuttle	 Bus	 ขององค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ	 หรือ	 ขสมก.	 รถเมล์สีแดงครีมที่เราชาวกรุงเทพฯ	 ต่างก็คุ้ยเคยเป็นอย่างดีมาใช ้

รับ	-	ส่งประชาชนจากจุดต่างๆ	 เข้ามายังบริเวณท้องสนามหลวง	 มีการประชาสัมพันธ์ทั้ง 

ทางโทรทัศน์	 ทางเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคม	 เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าไปในพ้ืนท่ีอย่าง

สะดวก	โดยจะมีการรับส่งผู้โดยสารจาก	๑๖	เส้นทางในกรุงเทพฯ	คือ

	 ๑.	รถ	Shuttle	Bus	:	หมอชิต	๒	-	สนามหลวง

	 ๒.	รถ	Shuttle	Bus	:	สายใต้ใหม่	-	สนามหลวง

	 ๓.	รถ	Shuttle	Bus	:	หัวล�าโพง	-	สนามหลวง

	 ๔.	รถ	Shuttle	Bus	:	เอกมัย	-	สนามหลวง

	 ๕.	รถ	Shuttle	Bus	:	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	(เกาะพญาไท)	-	สนามหลวง

	 ๖.	รถ	Shuttle	Bus	:	วงเวียนใหญ่	-	สนามหลวง

	 ๗.	รถ	Shuttle	Bus	:	เซ็นทรัลเวสต์เกต	(บางใหญ่)	-	สนามหลวง

	 ๘.	รถ	Shuttle	Bus	:	เมืองทองธานี	-	สนามหลวง

	 ๙.	รถ	Shuttle	Bus	:	เซ็นทรัลพระราม	๒	-	สนามหลวง

	 ๑๐.	รถ	Shuttle	Bus	:	เซ็นทรัลศาลายา	-	สนามหลวง

	 ๑๑.	รถ	Shuttle	Bus	:	เมกาบางนา	-	สนามหลวง

	 ๑๒.	รถ	Shuttle	Bus	:	ลานพุทธมณฑลสาย	๔	-	สนามหลวง

	 ๑๓.	รถ	Shuttle	Bus	:	สโมสรต�ารวจ	-	สนามหลวง

	 ๑๔.	รถ	Shuttle	Bus	:	ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	-	สนามหลวง

	 ๑๕.	รถ	Shuttle	Bus	:	แอร์พอร์ตลิ้งค์มักกะสัน	-	สนามหลวง

	 ๑๖.	รถ	Shuttle	Bus	:	แฟชั่นไอส์แลนด์	-	สนามหลวง

	 ต่อมาได้ท�าการยกเลกิ	๕	สายในภายหลังคอื	เส้นทางเอกมยั	-	สนามหลวง,	เส้นทาง 

เมอืงทองธาน	ี-	สนามหลวง,	เส้นทางเซน็ทรลัศาลายา	-	สนามหลวง,	เส้นทางเมกาบางนา	-	

สนามหลวง	และเส้นทางแอร์พอร์ตลงิก์มักกะสนั	-	สนามหลวง	เนือ่งจากวิง่ให้บริการทับซ้อน 
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กับเส้นทางเดินรถโดยสารธรรมดา	ที่โดยปกติวิ่งผ่านท้องสนามหลวง	ขสมก.	อยู่แล้วเหลือ

เพียง	๑๑	สาย	เข้าสู่บริเวณรอบสนามหลวง	๔	จุด	ตั้งแต่เวลา	๐๕.๓๐	น.	-	๒๔.๐๐	น.	คือ

	 จุดจอดที่	๑	หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์	๔	(ร้านสกายไฮ)

	 จุดจอดที่	๒	หน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	(วงเวียน	รด.)

	 จุดจอดที่	๓	บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า	(ถนนพระอาทิตย์)	

	 จุดจอดที่	๔	หน้ากองสลาก	(เดิม)

  

	 Shuttle	 Bus	 สีแดงครีมที่ฉันนั่งเต็มไปด้วยผู้โดยสารร่วมจุดหมายของฉันที่ใส่ชุด 

สีด�าทั้งคัน	ข้างหน้าของฉัน	น้องแก้มบุ๋ม	หลานสาววัยอนุบาลร้องงอแงลั่นรถเพราะอากาศ

ร้อนและการจราจรแน่นขนัด	 คุณป้าสมใจ	 รักดีผล	 วัย	 ๖๐	 ปีพาน้องแก้มบุ๋มไปร่วมถวาย

ความอาลัยด้วยกนักบัหลานสาววยัประถมอกีคนหนึง่		เล่าให้ฟังว่า	ได้นัง่รถ	Shuttle	Bus	ไป 

๒-๓	รอบแล้ว	ทั้งของ	ขสมก.และ	AIS	ที่จอดอยู่ที่หัวล�าโพง	คุณป้าจะพาหลานสองคนไป

ด้วยทุกครั้ง	และได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระบรมศพข้างในครั้งหนึ่ง	และจะเข้าไปอีกเรื่อยๆ		

การที่มีรถ	Shuttle	Bus	ก็สะดวกและประหยัด	เนื่องจากตนไม่ได้มีรายได้มากนัก	แม้ว่ารถ

จะติดมาก	หลานงอแง	แต่ก็อดทนได้	เพราะอยากไปกราบพระบรมศพมากจริงๆ	

	 “ขอให้ได้ไปกราบ	 ได้เห็นแค่หน้าประตูก็ยังดี	 เห็นภาพพระองค์ในข่าวทุกวันก็รู้สึก

ผูกพัน	วันที่	๑๓	ป้ายังขอให้มีปาฏิหาริย์อยู่เลย	แต่ก็เป็นไปไม่ได้	 เพราะส�านักพระราชวัง

ประกาศออกมาว่าพระองค์สวรรคตแล้ว	ป้าก็ไม่อยากเชื่อ

	 “วันที่	๑๖	วันนั้นฝนตก	อยากจะรอเข้าไปกราบพระบรมศพ	แต่ก็เป็นห่วงหลาน	ป้า

แก่แล้วกไ็ม่เป็นไร	ไม่สบายกก็นิยาได้	แต่หลานยงัเดก็”	คณุป้าสมใจถอนหายใจอย่างเศร้าๆ	

	 Shuttle	 Bus	 ปล่อยให้ฉันลงหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์	 รวมกับคนอีกหลายๆ	 คน

ที่ชุลมุนอยู่บริเวณนั้น	 ฉันบอกลาคุณป้าสมใจและน้องแก้มบุ๋ม	 ทุกคนต่างมุ่งหน้าไปทาง

พระบรมมหาราชวัง	 แสงแดดและความร้อนในช่วงใกล้เที่ยงของวันที่	 ๒๒	 ตุลาคมไม่อาจ

สลายความตั้งใจของมวลชนกลุ่มใหญ่ที่รวมตัวอยู่ในที่แห่งนี้ได้เลย	ที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนที่

สวมใส่ชุดสีด�าสนิทมาจากหลายถิ่นหลายท่ี	 เหมือนเป็นมวลของความโศกเศร้ายามค�่าคืน

ที่แผ่คลุมไปทั่วทั้งบริเวณแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางแสงแดด

	 การเดินทางไปรอบๆ	บริเวณพื้นที่งาน	ทางกรุงเทพมหานครได้จัดรถ	Shuttle	Bus	

ให้บรกิารตามจดุจอดของ	ขสมก.	จ�านวน	๙	สถาน	ีเพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ในการเข้าไปยังพื้นที่งาน	ได้แก่	
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	 สถานีที่	๑	สวนสันติพร	

	 สถานีที่	๒	อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	(สตรีวิทยา)

	 สถานีที่	๓	ผ่านฟ้า

	 สถานีที่	๔	ร้านสกายไฮ

	 สถานีที่	๕	ศาลหลักเมือง

	 สถานีที่	๖	สวนเจ้าเชษฐ์

	 สถานีที่	๗	สนามหลวง

	 สถานีที่	๘	อนุสาวรีย์ทหารอาสา

	 สถานีที่	๙	กองการท่องเที่ยว	กทม.

	 นอกจาก	Shuttle	Bus	ของ	ขสมก.	แล้ว	ทีน่ีย่งัม	ีShuttle	Bus	อืน่ๆ	ทีค่อยให้บรกิาร

อีกด้วย	เช่น	Shuttle	Bus	ของทางกรุงเทพมหานคร	(กทม.)	โดยส�านักวัฒนธรรมฯ	ได้จัดรถ	

Shuttle	Bus	คือ	รถรางชั้นเดียว	๒	คัน	รถลอนดอนบัส	๒	ชั้น	๒	คันเพื่อรับส่งตามสถานี	 

๙	แห่งดังที่กล่าว	ตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐	น.	-	๑๗.๐๐	น.	

	 Shuttle	Bus	ของ	AIS	 เป็นรสบัสปรับอากาศ	๒	ชั้น	ที่รับส่งประชาชนจากสถานี

ขนส่ง	ได้แก่	หมอชิตใหม่	สายใต้ใหม่	หัวล�าโพง	และเอกมัย	ตั้งแต่วันที่	๑๕	-	๓๐	ตุลาคม	

๒๕๕๙

	 Shuttle	Bus	AOT	รบัส่งประชาชนจากสนามบินสวุรรณภมู	ิและสนามบินดอนเมอืง

เข้าสู่บริเวณท้องสนามหลวง	ตั้งแต่วันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๙	ถึง	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๙

	 ๒๒	ตุลาคม	เพลงสรรเสริญพระบารมีที่ท่านมุ้ย	หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล	ได้นัด

หมายเชิญชวนประชาชนมาขับร้องร่วมกันจบลงไปพร้อมด้วยน�้าตาของคนรอบๆ	ตัว	แสง

เทียนนับแสนยังคงส่องสว่าง	แต่แล้วก็ค่อยๆ	ดับลงทีละเล่มจนมืดสนิท

	 ฉันเดินจากบริเวณท้องสนามหลวงมาที่จุดจอดรถหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์	 เพ่ือ

โดยสาร	Shuttle	 Bus	กลับบ้าน	 เจ้าหน้าท่ี	ขสมก.	วัย	๓๐	ปลายๆ	คอยประกาศบอก 

เส้นทางเดินรถและโบกรถโดยสารให้เข้ามาจอดตรงป้ายขณะท่ีฝนก็ยังคงตกลงมาเบาๆ 

เป็นระยะ

	 “ใครจะไปประตูน�้า	ขึ้นเลยครับ”	

		 “อนุสาวรีย์มาอีกคันแล้ว	ใครจะไปอนุเสาวรีย์ขึ้นคันนี้เลยครับ”	

	 เสียงของพี่สุชาติ	พลายงาม	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	ขสมก.	คอยบอกเส้นทาง 
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รถ	Shuttle	Bus	และรถเมล์สายอืน่ๆ	อย่างแขง็ขนัแก่ประชาชนท่ีทยอยกนักลบับ้าน	และบาง

คนที่เข้ามาถามวิธีเดินทางไปยังจุดต่างๆ	รถหลายๆ	คันต่างก็อัดแน่นไปด้วยผู้โดยสาร	จน

บางครัง้กต้็องรอคันถดัไป	หรอืบางคนท่ีรอนานแล้วยังไม่ได้กลบับ้าน	พีส่ชุาตกิจ็ะเดนิเข้าไป 

ถามเพื่อแนะน�าเส้นทาง

	 “ผมจะอยู่เป็นเพื่อนประชาชนตรงนี้แหละ	จนกว่าทุกคนจะได้กลับบ้าน	จนกว่าคน

จะหมดสนามหลวง”

	 เขายงับอกอกีว่าประชาชนคือคนท่ีเราต้องดูแล	ช่วงนีค้นมากและค่อนข้างยุ่ง	“แม้ว่า

ผมจะเหนื่อย	หิวน�้าบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก	พอคิดว่าท�าเพื่อในหลวง	ผมก็หายเหนื่อยแล้ว”	

	 “วันนี้น้องๆ	 อาสาสมัครเขาก็เอาน�้ามาให้	 ก็ดีใจที่ได้เห็นคนไทยแสดงน�้าจิตน�้าใจ 

ต่อกนั”		เจ้าตัวชูขวดน�า้ทีอ่ยู่ในมอืให้ฉันดแูล้วเปิดฝายกขึน้มาดืม่		ขณะเดยีวกันกม็นีกัศกึษา 

หญิง	๒	คนห้ิวถงุใบใหญ่คนละข้าง		เดนิเข้ามาหาฉนัและพีส่ชุาต	ิ	เธอย่ืนกล่องแซนวชิท�าเอง 

มาให้ด้วยรอยยิ้ม	ข้างในเป็นแซนวิชชิ้นเล็กๆ	๒	คู่	เรากล่าวขอบคุณ	แล้วเธอทั้งคู่ก็เดินไป

แจกคนอื่นๆ	ต่อ

	 รถ	 Shuttle	 Bus	 ขสมก.	 หลายคันผ่านหน้าฉันไปพร้อมบรรทุกผู้โดยสารชุดสีด�า 

เตม็คนั		ฉนัมองไปยงัป้าย	Shuttle	Bus	สขีาวท่ีพมิพ์ด้วยตวัอกัษรสดี�าอย่างง่ายๆ	“กระดาษ 

นี้ผมกับลูกน้องช่วยกันเอามาแปะแต่ละคัน	ปริ๊นท์จนเครื่องปริ๊นท์จะพังกันไปเลย”	พี่สุชาติ

บอกกับฉัน	และเดินจากไปบอกเส้นทางแก่ประชาชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

	 “เราท�างานหนกัมาก	เหนือ่ยมาก	แต่เรากม็กี�าลงัใจท่ีว่าในหลวงท�ามามากกว่าเราอกี 

เราท�าแค่นี้จะเหนื่อยได้ไง”

	 พี่ก้อง	 ณัฐพงษ์	 วัดครบุรี	 สายตรวจพิเศษ	 วัย	 ๔๒	 ปี	 บอกกับฉันหลังจากเก็บ 

กระบองไฟและโทรโข่งที่เพิ่งใช้โบกรถและประชาสัมพันธ์เรื่องการเดินทาง	 จนประชาชน

บางเบาลงไปบ้างแล้ว	 พี่ก้องบอกว่า	 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องคอยประสานงานให้ดี	 เพราะมี

ประชาชนทีม่าจากต่างจงัหวัดและต้องการใช้รถบัส		ส่วนประชาชนท่ีจะเดนิทางในกรุงเทพฯ	

ต้องดูว่ามีรถสายอะไรที่จะพอไปได้บ้าง	 เพราะบางคนจะรอสายเดียวที่รู้จัก	 ก็จะท�าให้คน 

รอคิวนาน	บางสายที่ผ่านที่เดียวกัน	แต่เขาไม่รู้จัก	ตนจึงต้องคอยบอกเส้นทาง	

	 “เราต้องท�าให้ดีที่สุด	 เพราะว่าเขาเป็นลูกหลานในหลวงรัชกาลที่	๙	นะ	 เราก็เป็น 

ลูกหลานในหลวงด้วยกัน	 เมื่อเขามากราบพระองค์	 เราจึงต้องท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด	 เหมือน 

เรามีใจเดียวกัน	เป็นลูกหลานของในหลวงด้วยกัน

	 “ท�ายังไงก็ได้ให้เขากลับบ้านให้เร็วและปลอดภัย	 เคลียร์คนให้หมดโดยต้องบอก 
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สายรถท่ีเขาจะกลับบ้านให้ถูกต้อง	 ย่ิงถ้าคนท่ีมาจากต่างจังหวัดย่ิงน่าเป็นห่วง	 หากเรา 

บอกผิดทางก็จะผิดยาวไปเลย”	

	 พี่ก้องขยับแว่นและเล่าให้ฉันฟังด้วยเสียงเครือๆ	 ถึงตอนท่ีรู้ข่าวจากทางวิทยุท่ี

ประกาศเรื่องในหลวงรัชกาลที่	๙	สวรรคตขณะที่ตนอยู่บนรถพร้อมกับเพื่อนๆ	และน้องๆ	

ที่กลับจากปฏิบัติงาน	

	 “พอรู้ข่าว	น�้าตามันก็ไหลออกมาเลย	ขนาดผมท�าใจไว้แล้วก็ยังซึมๆ	ไป	คิดอย่าง

เดียวว่าตัวเราต้องเข้มแข็งนะ	 แล้วก็คอยให้ก�าลังใจคนข้างๆ	 เพื่อนบางคนหลุดออกมาว่า

ท�าไมต้องเป็นแบบนี้	ตอนนั้นเงียบกันทั้งคันรถเลย

	 “ผมเสียใจนะตอนที่รู้ข่าว	 แต่ก็ภูมิใจท่ีได้มารับใช้พระองค์	 ถือเป็นมงคลแก่ชีวิต	 

ผมยังไม่ได้เข้าไปกราบสกัการะพระบรมศพเลย		แต่ว่าผมอยู่ใกล้พระองค์นะท่ีเหน็ผมท�างาน

อยู่อย่างนี้”	เจ้าตัวมองไปทางพระบรมมหาราชวัง	แล้วเงียบไปสักพัก

	 “ผมก็อยากเข้าไปกับพี่น้องกับพ่อแม่	 ต้องรอให้พร้อมกันสักวัน	 จะไม่เข้าไปได ้

ยังไงล่ะ	ใช่ไหม”

	 พ่ีก้องถอนหายใจเบาๆ	และบอกฉันว่าทุกวันนี้ก็ต้องบอกคนใกล้ตัวให้เข้มแข็ง	 

ต้องให้ก�าลังใจกนัต่อไป	เพราะแม้แต่พ่อแม่ของตนเองกยั็งร้องไห้อยู่ทุกคร้ังท่ีนกึถงึพระองค์

		 “แม่บอกว่ากร็ูน้ะว่าท่านไป	แต่ก็ท�าใจไม่ได้”	พร้อมกับท้ิงท้ายว่า	ถงึตนเองจะเหนือ่ย	

แต่ก็ไม่เป็นไร	อยากให้คนมากันมากๆ	เหมือนเดิมทุกวัน

	 “ทุกพระองค์ที่มาจะได้ไม่เหงา	ผมเห็นพระเทพฯ	ผ่านตรงนี้ทุกวัน	ท่านนั่งก้มหน้า 

อ่านหนงัสือแล้วเปิดไฟในรถเอาไว้		พอนกึถงึว่าเวลาทีท่่านเงยหน้าขึน้มาแล้วยงัเหน็ประชาชน 

อยู่	ท่านก็คงอุ่นใจว่าถึงในหลวงจะสวรรคตไปแล้ว	แต่ก็ยังมีประชาชนอยู่”

         

	 ฉันเองก็อุ ่นใจที่ได้มาที่นี่	 และถึงตอนนี้ก็ถึงเวลาท่ีฉันจะกลับบ้าน	 ทันใดนั้น	 

Shuttle	 Bus	 อนุสาวรีย์	 -	 สนามหลวงผ่านมาพอดี	 ฉันข้ึนไปบนรถพร้อมกับผู้โดยสาร 

อีกหลายคน	 อาสาสมัครคนหนึ่งถือแพ็คขวดน�้าขึ้นมาวางไว้ที่หน้ารถ	 และฝากแจกให้กับ 

ผู้โดยสาร	 พี่นวลตา	 ย่านวารี	 พนักงานเก็บค่าโดยสารวัยกลางคนที่ตอนนี้ไม่ต้องเก็บค่า

โดยสารกล่าวขอบคุณ	และหยิบขวดน�้าแจกจ่ายให้กับคนในรถ

	 “คนไม่หมด	รถไม่หยุด”	 เธอบอกกับฉันขณะที่เดินมาพักที่หน้ารถ	รถติดสัญญาณ

ไฟแดง	พี่พนักงานขับรถ	Shuttle	Bus	คันข้างๆ	ก็ทักทายเข้ามาในรถด้วยอารมณ์ยิ้มแย้ม		

“มีอะไรกินบ้าง”	 พี่นวลตาหันมามองที่หน้ารถตัวเอง	 ซึ่งเต็มไปด้วยขนม	 ข้าว	 น�้า	 แม้แต ่

เสื้อยืดสีด�าที่มีคนเอามาแจกจ่ายให้แล้วยิ้ม	 ส่วนพี่พนักงานขับรถคันของฉันก็ตอบกลับไป
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ว่า	“เพียบเลย”	

	 พี่นวลตาบอกว่าดีใจมากๆ	ที่ได้มาท�างานนี้	 เพราะมีการคัดคนดีๆ	ให้เข้ามา 

ท�างาน	 เลือกพนักงานดีเด่นของทั้งปี	 เลือกคนท่ีท�างานดีและเป็นคนที่อาสามาท�า	 เพื่อ

บริการประชาชน

	 “เราดูแลผู้โดยสารเต็มที่	เอาใจเขามาใส่ใจเรา	พอท�าดีเราก็สบายใจ	เหนื่อยมากนะ 

คนเยอะ	 แต่ก็สนุกมากที่ได้ท�างาน	 พี่ไม่ท้อเลย	 ดีใจท่ีได้ช่วยให้ประชาชนเข้าไปกราบ 

สักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่	๙	อย่างสะดวก”

	 เธอยิ้มให้ฉัน	 พลางมองไปทางผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถเพ่ือกลับบ้าน	 ช่วงเวลาใกล้ 

เที่ยงคืนรถไม่ติดเหมือนช่วงกลางวันแล้ว	 ฉันมองไปที่ผู้โดยสารที่เหน็ดเหนื่อยและดูผ่อน

คลายลงบ้างเมื่อมีลมเย็นๆ	พัดเข้ามา

	 พีน่วลตาหันมาคุยกับฉันด้วยเสยีงเครือและน�า้ตาท่ีร้ืนขึน้มา	“เรากเ็สยีใจท่ีพระองค์

สวรรคต	พูดไปก็น�้าตาจะไหล	แต่ก็ดีใจที่อย่างน้อยก็ได้รับใช้ประชาชนของพระองค์”

	 ส�าหรบัฉนั	ความสูญเสยีไม่ได้มเีพยีงความเศร้าโศก	เพราะการเดนิทางมาทีน่ีท่�าให้

ฉันได้สัมผัสกับความรัก	ความอาลัยที่อบอวลไปทั่วบริเวณ	

	 Shuttle	Bus	ส่งฉันกลับบ้านในยามค�่าคืนอย่างปลอดภัย	พร้อมรอยยิ้มอบอุ่นของ

พี่นวลตาและคนขับ	จากนี้ต่อไปจนครบ	๑	ปี		Shuttle	Bus	จะคอยรับส่งผู้คนจากทุกสารทิศ

เข้าสู่จุดรวมใจของคนไทยที่อยู่ในที่แห่งนี้อย่างไม่ย่อท้อ	 ความหวังที่มีต่อพระอาทิตย์ของ 

วันพรุ่งนี้ยังคงแจ่มชัด	แจ่มใสส�าหรับฉันเสมอ
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	 อาจเรียกได้ว่าสาววัยต้น	๓๐	จาก	จ.หนองบัวล�าภู	ผู้นี้ก�าลังมีชีวิตที่ดี	สงบอบอุ่น	

เพราะเธอได้ท�างานในบ้านเกิดท่ามกลางแวดล้อมของครอบครัว	ทั้งพ่อแม่	สามี	และลูกๆ

อีก	๓	คน

	 จะว่าไปคนชนบทท่ีอยู่ในวยัท�างาน	จะมชีวีติเช่นนีไ้ด้	ไม่ใช่เร่ืองง่าย	เพราะส่วนใหญ่

มักถูกระบบสังคมใหญ่ดูดกลืนเข้ามาท�างานในกรุงกันหมด	แต่ที่	อัญชนา นิยมเหลา	ก้าว

ออกจากค่านิยมดังกล่าวได้	 เพราะเธอมีพ่อแม่ที่เชื่อมั่นในวิถีชีวิต	 และท�าเกษตรพอเพียง

ตามแบบที่ในหลวงทรงสอนสั่งไว้

	 แต่ก่อนที่หญิงสาวจะลองถูก	 ก็เคยลองผิดมาก่อนเช่นกัน	 เพราะก่อนหน้านี้เธอ 

เคยเดนิทางมาท�างาน		ใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ	หลายปี		จนกระท่ังโรงแรมใหม่ในบ้านเกดิต้องการ 

พนกังานหญงิชายช่วยดแูลท่ีพักเลก็ๆ	อย่างละ	๑	คน		พ่อจงึช่วยเปิดทางสว่าง		ชกัชวนให้มา 

ท�างานใกล้บ้าน	เธอตัดสินใจกลับบ้านเกิดพร้อมสามีทันที	และเริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	

จนมีเงินเหลือให้เก็บออมตามค�าสอนของพ่อหลวง	

		 “การกลับมาอยูห่นองบัวล�าภ	ูท�าให้ชวีติดกีว่าอยูก่รงุเทพฯ	มาก	เพราะเราได้อยูก่บั

สามี	และลูก	แล้วยังได้กินข้าวกับพ่อแม่ทุกวัน

	 “อีกทัง้ยงัมีเงินเหลือ	เพราะปลูกผกักนิเอง	ท้ังพริก	หน่อไม้	สะระแหน่	ฯลฯ	รายจ่าย 

เลยลดลงมาก	ท�าให้มีเงินเหลือเก็บให้ตัวเอง	สามี	และลูกด้วย	

สุขเพราะเดินตามรอยพ่อ

กาญจนา พ.
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	 “พอเรารู้จักการออม	 ก็ท�าให้เห็นว่ามีเงินเก็บจริงๆ	 แม้จะน้อย	 แต่ก็ยังมีเงินเก็บ	 

ไม่เหมือนตอนอยู่กรุงเทพฯ	 ได้เงินเดือนเดือนละ	 ๑๒,๐๐๐	 บาท	 สองคนกับสามีรวมเป็น 

๒๔,๐๐๐	บาท	แต่ไม่พอใช้	 ไม่เคยมีเงินเหลือ	ต่างจากเมื่อกลับมาอยู่บ้าน	ท�างานโรงแรม 

เล็กๆ	นอกจากได้อยู่กับลูก	กับพ่อแม่แล้ว	ตอนนี้เรายังมีมอเตอร์ไซค์	๑	คัน	มีเงินเก็บใน

ธนาคาร	แถมยังให้แม่ใช้เดือนละ	๒,๐๐๐	บาท	ส่งให้แม่แฟนอีกเดือนละ	๑,๐๐๐	บาท	ถ้า

เดือนไหนแม่แฟนต้องไปโรงพยาบาลหรือต้องซื้อข้าว	ก็เพิ่มพิเศษเป็น	๑,๕๐๐	บาท	ผิดกับ

ตอนอยู่กรุงเทพฯ	ราวฟ้ากับดิน	ตอนนั้นเราไม่เคยมีเงินเหลือส่งให้ใครเลย”	

	 ความสุข	ความพึงพอใจที่ได้สัมผัสในวันนี้	คงเกิดขึ้นไม่ได้	ถ้าเธอไม่มีพ่อแม่ที่เดิน

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงของในหลวง		เพราะนอกจากท่านท้ังสองจะคอยให้ค�าปรึกษา 

แล้ว	ยังใช้ชีวิตให้ดูเป็นตัวอย่าง	โดยแม่ท�างานเป็น	อสม.	ส่วนพ่อเป็นเกษตรกร	

	 ทีส่�าคญัคนทัง้คู่รกัในหลวง		รวมถงึตวัเธอด้วย		ดงันัน้จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกทีท่ัง้ครอบครวั 

จะโศกเศร้าเสียใจ	อยากรีบเดินทางมาเคารพพระบรมศพตั้งแต่ทราบข่าวสวรรคต

	 เธอเล่าว่า	 ช่วงบ่ายวันที่	 ๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	ขณะก�าลังรีดผ้าบนดาดฟ้าโรงแรม			

เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดี	 เพราะการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด	 ท�าให้รู้ว่าในหลวงมีพระอาการ

ไม่สู้ดี	จนได้ฟังแถลงการณ์จากส�านักราชวัง	เมื่อเวลา	๑๙.๐๐	น.	

	 “พอถึงเวลาดูโทรทัศน์ก็ร้องไห้อีก	เพราะรับรู้ว่าพระองค์ท่านจากไปแล้วจริงๆ

	 “ดิฉนัอยากไปกราบพระบรมศพในหลวง	แต่กรุงเทพฯ	กไ็กลมาก	แล้วลกูคนเลก็เพิง่	

๔	ขวบ	รู้สึกเสียใจที่ไปกราบพระองค์ท่านด้วยตัวเองไม่ได้	เพราะมีหน้าที่ที่ต้องท�า	และไม่

สามารถท�าทั้งสองอย่างพร้อมกันได้”	

	 หญิงสาวผิวเข้ม	 ร่างอวบ	 ย้อนอดีตให้ฟังว่า	ได้ติดตามดูข่าวในพระราชส�านัก 

ทุกคืนมานานเกือบ	 ๓๐	 ปีแล้ว	 เพราะบ้านเธอเป็นบ้านหลังแรกในหมู่บ้านที่มีโทรทัศน ์

ขาวด�า	ท�าให้ได้เห็นพระราชกรณยีกจิท่ีในหลวงเสดจ็ฯ	ไปจงัหวัดนัน้	จงัหวดันี	้พ่อแม่	พีน้่อง

ก็นั่งดูด้วยกัน	ทุกคนในครอบครัวจึงรักในหลวง	

		 เมื่อพ่อแม่รู้ข่าวว่าในหลวงรัชกาลที่	๙	สวรรคต	ก็ได้แต่นั่งนิ่ง	น�้าตาไหล	พูดออก

มาเพียงว่า	

	 “เพิ่นไปแล้ว	พ่อไปแล้ว”

	 โชคดีทีแ่ม่ของเธอเป็น	อสม.	จงึมีโอกาสเข้ากรุงเทพฯ	มาเฝ้าฯ	ในหลวงท่ีโรงพยาบาล

ศริริาชหลายครัง้		และยังจะได้ไปกราบพระบรมศพทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลจดัให้เจ้าหน้าที่ 

ในขณะพ่อต้องท�าสวน	 ท�าไร่	 แทบหาเวลาว่างไม่ได้	 เพราะต้องปลูกผัก	 รดน�้า	 เลี้ยงปลา		

หมู	ไก่	และเลี้ยงวัว	๑๑	ตัวทุกวัน	โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนที่ในหลวงทรง

สอนไว้ทุกอย่าง

	 “พ่อจะเกบ็ผักทีป่ลูกเองกินทุกวนั		ส่วนท่ีเหลอืแม่กเ็กบ็ไปขายตลาดตอนเช้า		พอถงึ 
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หน้านาก็ท�านา	เก็บข้าวเข้ายุ้งไว้กินเอง		

	 “คนหนองบัวล�าภูส่วนใหญ่ท�าการเกษตรแบบพอเพียง	 พ่อปลูกพืชหมุนเวียนมาตั้งแต่ดิฉัน

จ�าความได้	ทั้งปลูกถั่วฝักยาวทุกฤดู	ปลูกมะละกอ	กล้วย	หน่อไม้	มีบ่อปลา	เลี้ยงเป็ด	เลี้ยงไก่	หมู	

วัว	ควายมาตลอด

	 “การที่พ่อต้องท�างานที่บ้านมาก	 ท�าให้ไม่มีโอกาสไปกราบพระบรมศพ	 ก็ได้แต่ท�าใจ	 และ

ด�าเนินชีวิตของตัวเองต่อไป”

	 ส่วนเธอ	 แม้จะไม่ได้กราบพระบรมศพอย่างที่ตั้งใจ	 เพราะเหตุปัจจัยหลายอย่าง	 แต่ความ

รักท่ีเธอมีต่อพระองค์ท่านจะยังคงอยู่	 และจะยิ่งมากข้ึน	 เธอตั้งใจว่าจะด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

ดังค�าสอนของในหลวงรัชกาลที่	๙	ต่อไปตราบนานเท่านาน
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…ความพอเพียงในความคิดก็คือ
แสดงความคิดของตัว ความเห็นของตัว และปลอยใหผูอื่นพูดบาง

และมาพิจารณาวาที่เขาพูด กับที่เราพูด
อันไหนพอเพียง อันไหนเขาเรื่อง ถาไมเขาเรื่องก็แก ไข

เพราะวาถาพูดกันโดยที่ไมรูเรื่องกัน
ก็จะกลายเปนการทะเลาะกัน…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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	 ส�าหรับคนในแวดวงแฟชั่นเมืองไทย	น้อยคนนักจะไม่รู้จัก	พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์   

หนุ่มใหญ่วัย	 ๔๖	 ที่ยืนหยัดใช้ชีวิตช่างภาพอิสระมานาน	 และเมื่อถึงวันแห่งความสูญเสีย

ครั้งใหญ่	 เขาก็เป็นหนึ่งในช่างภาพที่ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในขณะที่คนไทยทั้งประเทศ

พร้อมใจกันมาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ท้องสนามหลวง	ซึ่งจะกลายเป็นความทรงจ�า

แนบแน่นชั่วชีวิต

	 ช่างภาพหนุ่มใหญ่หน้าคมเข้มผู้นี้ก็เหมือนคนไทยส่วนใหญ่ที่เกิดในแผ่นดินรัชกาล 

ที่	๙	 เขาได้เห็นในหลวงมาตั้งแต่เล็กจนโต	 กลายเป็นภาพคุ้นตา	คุ้นใจ	และรู้สึกเหมือน

พระองค์ท่านเป็นสมมตุเิทพ		เป็นพระอรหนัต์ท่ีเคารพบูชามาตลอด		กระท่ังเคยคิดว่า	คงทน 

ไม่ได้	ถ้าถึงวันที่ในหลวงจะต้องจากไปจริงๆ

		 “ผมคงรู้สึกเหมือนคนใจจะขาด	คงอยู่บ้านไม่ได้	ต้องรีบไปโรงพยาบาลศิริราช	หรือ

ไม่กต้็องรบีไปวดัพระแก้วแน่ๆ	แต่พอถงึวนัท่ีพระองค์ท่านสวรรคต	ผมต้องไปถ่ายรปู	ท�าให้

ได้เห็นปฏิกิริยาของเพื่อนร่วมงาน	 บางคนร้องไห้	 บางคนสูดลมหายใจเข้าลึกๆ	 ส่วนผมก็

เสียใจ	 แต่กลับไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟาย	 เพราะคิดว่านี่คือความเป็นไปตามธรรมชาติ	 จึงไม่ได้

รู้สึกเหมือนใจจะขาดอย่างที่เคยคิด	เพราะยังรู้สึกว่าในหลวงไม่ได้จากไปไหน	ผมยังเห็นรูป

บนปฏิทิน	และในทีวีตลอดเวลา

	 “จนกระท่ังถงึวนัทีไ่ปช่วยคณุหญงิแมงมมุ	(หม่อมราชวงศ์ศรีค�ารุ้ง	ยุคล)	ถ่ายภาพนิง่ 

เบื้องหลังงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่สนามหลวง	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 ตุลาคมนั่นแหละ	 

ถึงได้ร้องไห้	เพราะรู้สึกว่าอยากร้องก็ร้องเลย	ไม่อั้นอีกต่อไปแล้ว”		

อยู่อย่างพอเพียง

กาญจนา พ.
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	 วันนั้นช่างภาพฝีมือเย่ียมผู้นี้ได้เห็นฝูงชนถือป้าย	 ถือรูปในหลวงมาจนเต็มท้อง 

สนามหลวง	ทุกคนร้องไห้กันหมด	ขณะที่เสียงดนตรียิ่งใหญ่มาก	น�้าตาก็ไหลออกมาเอง	

	 “วนันัน้ผมท�างานไปร้องไห้ไปอย่างไม่อาย		เพราะน�า้ตาไม่ได้ไหลมาจากความเสยีใจ			

แต่มาจากความรู้สึกที่รับรู้ได้ว่า	ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า	คือฝูงชนมากขนาดนี้	อารมณ์แบบนี้

จะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกแล้ว

	 ส่ิงทีเ่หน็วนันัน้	ท�าให้รูส้กึเลยว่าตวัเองมบุีญมาก	โชคดท่ีีได้เกดิมาเป็นมนษุย์	ได้พบ 

พระพทุธศาสนา		และได้เกดิใต้ร่มพระบารมีของในหลวงรัชกาลท่ี	๙		เพราะรู้ว่าการจะได้เจอ 

๓	สิ่งอันประเสริฐนี้	ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ง่ายๆ	กับชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้”	

	 พันธ์สิริเช่ือว่าหากไม่ได้เกิดในเมืองไทย	 ตนก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นคุณธรรม	 และ 

พระบารมีของพระองค์ท่าน	

...พระราชด�รัสของพระองค์ท่านไม่ใช่ค�พูดของ 
มนุษย์ธรรมดา แต่เป็นค�พูดของผู้ที่เข้าใจธรรมะ 
อย่างสูงส่ง ท่านจะเน้นอยู่เสมอว่าให้ท�ความคิด 
เห็นให้ตรง ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ค�สอนน้ีไม่ใช่ค� 
สอนของคนธรรมดา แต่เป็นค�สอนของคนที่มี
คุณธรรม เข้าใจธรรม และค�สอนเหล่านี้มีมาก่อน
ผมเกดิ  แสดงว่าท่านมคีณุธรรมสงูส่งมาตัง้แต่ตอน 
อายยัุงน้อยๆ และเป็นค�สอนทีท่นัสมัย ใช้ได้ตลอด 
กาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมาก
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	 “วันนั้นถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่ง	เพราะผมได้เห็นความพร้อมเพรียงของคนที่มา

ร่วมกันโดยไม่ได้นัดหมาย	เขามาเพราะอยากมีส่วนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	ทั้งๆ

ที่อากาศร้อนมาก	 ฝนตก	 แต่ทุกคนก็สู้	 โดยเฉพาะทีมงานซึ่งรู้แต่ว่าต้องท�างาน	 ถ่ายรูปด ี

หรือไม่ดี	สวยหรือไม่สวยยังไม่รู้	แต่ขอท�าหน้าที่ก่อน	อยู่กันตั้งแต่ตี	๔	ถึง	๔	ทุ่ม	พอจบงาน	

มีคนถามว่าวันนี้ท�างานมีความสุขไหม	ผมตอบว่า	ตอนงานเสร็จก็รู้สึกดีนะ	แต่นี่ไม่ใช่งาน

รื่นเริงที่เมื่องานเสร็จแล้วจะมีความสุข	เพราะยังรู้สึกหน่วงๆ	อยู่ข้างใน

		 “ผมมองในหลวงเป็นสมมตุเิทพ		พระองค์สงูส่งเกนิพวกเรา		อย่างเวลาได้ฟังพระราช 

ด�ารสั		จะรูส้กึเหมอืนท่านเป็นพระโพธสิตัว์		เพราะพระราชด�ารัสของพระองค์ท่านไม่ใช่ค�าพดู 

ของมนุษย์ธรรมดา	แต่เป็นค�าพูดของผู้ที่เข้าใจธรรมะอย่างสูงส่ง	ท่านจะเน้นอยู่เสมอว่าให้

ท�าความคิดเห็นให้ตรง	 ให้ถูกต้องอยู่เสมอ	 ค�าสอนนี้ไม่ใช่ค�าสอนของคนธรรมดา	 แต่เป็น 

ค�าสอนของคนที่มีคุณธรรม	 เข้าใจธรรม	และค�าสอนเหล่านี้มีมาก่อนผมเกิด	 แสดงว่าท่าน

มีคุณธรรมสูงส่งมาตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยๆ	และเป็นค�าสอนที่ทันสมัย	ใช้ได้ตลอดกาล	ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมาก		

	 “ถึงวันนี้จะไม่ได้พบเห็นพระองค์ท่านอีกแล้ว	แต่ผมเชื่อว่าในหลวงก็คงอยู่ในที่ของ

ท่านที่เราวางใจ	และพระองค์ท่านจะยังคงอยู่ในหัวใจผมตลอดไป”

	 และค�าสอนนี้เอง	 ที่ช่างภาพหนุ่มจะใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต	 โดยเฉพาะ

ในการก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางของความพอเพียง

	 “ก่อนพระองค์ท่านสวรรคต	 ผมชอบฮัมเพลงเพลงหนึ่งบ่อยๆ	 เพราะช่วงนั้น

เศรษฐกิจไม่ดี	ท�าให้คิดเลยว่าจะอยู่กันอย่างไร	ของก็ขายไม่ได้	งานก็ไม่ค่อยมี	ทุกอย่างแย่

ไปหมด	พอท่านไม่อยู่ยิ่งแย่ลงไปอีก	ผมเลยบอกน้องๆ	ให้ท�าใจไว้เลย	แล้วฮัมเพลงให้ฟัง 

ว่า	 ...อยู่อย่างพอเพียง ใกล้ตัวความสุขยังมี...อยู่อย่างพอดี ไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ ...  

แค่มีค�าว่าพอ ก็สุขเกินใคร...

	 “การอยู่อย่างพอเพียงนี่แหละที่พวกเราควรน�ามาปรับใช้กับชีวิต	 คือมีก็ใช้	 ไม่มีก ็

ไม่ใช้	 เหมือนที่ในเพลงบอกไว้	 แค่อยู่อย่างพอเพียง	 ไม่ต้องคิดอะไรมาก	 ผมจะคอยบอก

น้องๆ	 เสมอว่า	 มีปัญญาเท่าไหร่ท�าไป	 มีน้อยก็ใช้น้อย	 มาอยู่อย่างพอเพียงตามรอยเท้า

พ่อกันดีกว่า	 นี่คือหลักธรรมท่ีช่วยได้ในทุกยุคทุกสมัย	 และผมคิดว่าจะใช้ค�านี้น�าทางชีวิต

ไปเรื่อยๆ”	

	 พันธ์สิริกล่าวทิ้งท้ายก่อนจะกลับไปท�าหน้าที่ช่างภาพของตัวเองต่อไป
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…การศึกษาเปนเรื่องใหญและสาํคัญยิ่งของมนุษย
คนเราเมื่อเกิดมาก็ไดรับการสั่งสอน

จากบิดามารดา อันเปนความรูเบื้องตน
เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เปนหนาที่ของครูและอาจารย

สั่งสอนให ไดรับวิชาความรูสูง
และอบรมจิตใจใหถึงพรอมดวยคุณธรรม

เพื่อจะไดเปนพลเมืองดีของชาติสืบตอไป…

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕
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	 นับแต่วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นมา	 บริเวณพระบรมมหาราชวังหรือ 

วัดพระแก้วคลาคล�่าไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลไม่ขาดสายจากทั่วทุกสารทิศ	เพื่อมาถวายความ

อาลัย	และเคารพพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่	๙	อีกทั้งยังมีผู้คนจ�านวนไม่น้อยที่มาแล้ว

มาเล่า	 เพราะอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ที่ตนรัก	 เทิดทูนให้ได้มากที่สุด	 ก่อนจะไม่มีโอกาส 

อีกต่อไป	หากคนเคยมาช่วงสายๆ	สังเกตสักนิด	คงจะเห็นกลุ่มนักปั่นจักรยาน	ที่ใช้สองล้อ

เป็นพาหนะคู่ชีพ	 มาแสดงความเคารพพระบรมศพอยู่ริมรั้วพระบรมมหาราชวังด้วยความ

ตั้งใจ

	 “จริงๆ	 การถวายความอาลัย	 ท�าท่ีไหนก็ได้	 มีรูปในหลวงที่บ้านก็ซื้อพวงมาลัยมา			

น้อมใจระลึกถงึพระองค์ท่านกไ็ด้		เพราะความรกัอยูใ่นใจ		อยูท่ีไ่หนกส่็งความรูส้กึไปถงึท่านได้ 

แต่พอดีพวกเรามีทีมขี่จักรยานด้วยกันอยู่แล้ว	พอทราบข่าวพระองค์ท่านสวรรคต	พวกเรา 

กไ็ว้ทกุข์		และตดัสนิใจท�าเสือ้ขีจ่กัรยาน	‘ฉันเกดิในรัชกาลท่ี	๙’	ใส่กนัเป็นทีม		แล้วป่ันไปกราบ 

พระบรมศพที่ริมรั้ววัดพระแก้ว	 เพราะไม่อยากเข้าไปแย่งที่คนเฒ่าคนแก	่ คนต่างจังหวัดที่

เดินทางมาไกลๆ	แค่เราได้ไปกราบอยู่ริมรั้วและยืนไว้อาลัยท่านก็มีความสุขแล้ว

	 “พวกเราจะไปครั้งละประมาณ	๒๐	กว่าคน	ทุกคนจะแต่งตัวเรียบร้อย	ปั่นมาจาก 

ต่างที่	แต่มีจุดหมายเดียวกันคือไปกราบพระบรมศพในหลวง	ส�าหรับดิฉันจะขี่จักรยานจาก

บ้านแถวคลองสานตั้งแต่	 ๗	 โมงเช้า	 เพราะอากาศไม่ร้อนมาก	ปั่นข้ามสะพานพุทธ	 ผ่าน

สวนสราญรมย์	จนมาสุดที่สนามหลวง	รวมระยะทางประมาณ	๑๘	กิโลเมตร	และได้ปั่นไป

กราบพระองค์ท่านหลายครั้ง”

ปั่นเพื่อพ่อ

กาญจนา พ.
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 กิตติวรรณ แต้ไพสิฐพงศ์	 เจ้าของร้านดอกไม้	 วัย	๔๘	ปี	 เล่าเรื่องราวของเธอ	 

และเพ่ือนๆ	 ที่ตั้งใจมาถวายความอาลัยในหลวงเป็นคร้ังสุดท้ายด้วยความพยายามจะ

ยอมรับความจริงตามกฎธรรมชาติให้ได้	 เพราะก่อนหน้านั้นแม้จะได้ข่าวระแคะระคายว่า

พระองค์ท่านประชวรหนักมาเป็นอาทิตย์	 และหุ้นก็เริ่มตก	 เธอยังปลอบตัวเองว่า	คงไม่ใช่

เรื่องจริง	

	 สิ่งที่จะช่วยปลดปล่อยความคลุมเครือในหัวใจประชาชนตัวเล็กๆ	 อย่างเธอได้คือ	

การรอฟังประกาศจากส�านักพระราชวังเท่านั้น

	 และแล้ววันเวลาท่ีไม่ต้องการให้มาถงึกเ็กดิขึน้		เมือ่มแีถลงการณ์จากส�านกัพระราชวงั 

แจ้งให้ทราบว่าในหลวงสวรรคตแล้ว		เธอตกใจจนท�าอะไรไม่ถกู		ท้ังท่ีลกึๆ	กไ็ด้เตรียมใจไว้บ้าง 

เพราะรู้ว่าพระองค์ท่านประชวรหนักจากการติดตามข่าวสารทางทีวี	แต่เมื่อความจริงท่ี

ไม่อยากรับรู้มาถึงจริงๆ	เธอกลับท�าใจไม่ได้	 แรกๆ	เคยถึงขนาดโกรธเพื่อนที่ไม่ใส่ชุดด�า	 

เพราะอยากให้เขาแต่งกายไว้ทุกข์ให้ในหลวง		

	 แต่เมื่อสติค่อยๆ	 กลับคืนมา	 เธอก็บอกตัวเองว่า	 คนแต่ละคนมีการแสดงออกไม่

เหมือนกัน

	 “บางคนเราเห็นเขายังหัวเราะ	ยิ้มแย้ม	ไม่ใส่ชุดด�า	แต่เมื่ออยู่บ้านเขาอาจจะร้องไห้

คิดถึงในหลวงก็ได้	เพราะเขารัก	เคารพท่านด้วยหัวใจ	ไม่ใช่เสื้อผ้า

	 “เวลาเราอยูค่นเดียวกร้็องไห้คดิถงึพระองค์ท่านตลอด	ฟังเพลง	ดทีูวกีร้็องไห้	เพราะ

ซาบซึง้ในส่ิงทีใ่นหลวงท�าเอาไว้มาก	และท่านเป็นผูช้ายสมบูรณ์แบบจรงิๆ	คอื	ท้ังหล่อ	และ

เก่งทุกด้าน	 วิทยาศาสตร์ก็ดี	 แต่งเพลงก็ได้	 บริหารจัดการเป็นเลิศ	 แล้วยังรักเดียวใจเดียว	

เรียกว่า	ครบถ้วนแบบที่คงหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้”

	 ความรัก	 ความเทิดทูนที่เธอมีต่อในหลวง	 ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน	 แต่มาจาก

การค่อยๆ	 ซึมซับจากการได้เห็นพระองค์ท่านท�าสิ่งต่างๆ	 ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อความสุข	 

ความสบายของประชาชนคนไทย	ในวันที่ในหลวงยังทรงพระชนม์อยู่	 เธอกลับไม่ค่อยรู้สึก 

มากเท่ากับเม่ือท่านจากไปแล้ว	 เธอจึงอยากสานต่อในสิ่งที่พระองค์ได้ปูพื้น	 และท�าเป็น 

ตัวอย่างไว้ให้	 ด้วยการเริ่มท�าความดีเพื่อคนอื่น	 พยายามแบ่งปันโดยไม่หวังผลตอนแทน 

เมื่อในหลวงสวรรคตเธอจึงท�าสายรัดข้อมือ	‘เราเกิดในรัชกาลที่	๙’	แจกจ่ายให้คนไม่มีเงิน

ซื้อเข็มกลัดแพงๆ	ใส่	เช่น	แม่บ้าน	รปภ.	เขาจะได้ภูมิใจในการแสดงออกถึงความรัก	ความ

ระลึกถึงพระองค์ท่าน	

	 นอกจากนี้เธอยังคิดถึงเด็กรุ่นหลังๆ	ด้วยว่า	เขาควรจะได้รู้จักในหลวงรัชกาลที่	๙	

ต่อไปเรื่อยๆ	จากรุ่นสู่รุ่น...

	 “ดิฉันอยากให้ผู้ใหญ่สอนเด็กๆ	 ให้รู้จักพระองค์ท่าน	 ด้วยการให้ฟังเพลงที่ท่าน 

ทรงแต่ง	 สอนให้อ่านหนังสือ	 ซึ่งตอนนี้มีหนังสือเกี่ยวกับในหลวงออกมาเยอะ	 ในรูปแบบ 
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การ์ตูนก็มี	เด็กๆ	จะได้รู้	และเข้าใจว่ารัชกาลที่	๙	ทรงท�าอะไรไว้บ้าง	ความจริงดิฉันอยาก 

ให้เริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านเลยด้วยซ�้า	 เพราะพ่อแม่สามารถสอนลูก	 ปู่ย่าตายายก็สอนหลาน	 

ซึ่งถ้าเราพูดบ่อยๆ	เขาจะซึมซับไปเอง

	 “โดยเฉพาะการสอนเรื่องพระราชด�ารัสที่ได้ยินกันจนติดหูและเป็นความจริงอย่าง

ที่สุดคือเรื่องของความพอเพียง	 ถ้าคนเรายึดค�านี้ค�าเดียว	 ก็จะไม่มีความโลภ	 ไม่ท�าอะไร 

เกินตัว	และถ้ารู้จักพอ	เราก็จะมีเหลือไปเผื่อแผ่ให้คนอื่น

	 “ส่วนโครงการอื่นๆ	ที่พระองค์ทา่นท�าเพือ่ส่วนรวมมากมาย	เราอาจเอามาใช้ไม่ได้

แบบนี	้เพราะโครงการเหล่านัน้ไม่ได้ตอบโจทย์ข้างในของเรา	แต่เรือ่งความพอเพยีงเจาะลกึ

เข้าไปในใจ	เราสามารถท�าตามได้ด้วยตัวเอง	เอามาสอนเด็กๆ	ได้ง่าย	และมีตัวอย่างที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน	เช่น	ในหลวงใช้ยาสีฟัน	ยังบีบจนหมดหลอด	รองเท้าขาดก็ไม่ทิ้ง	แต่เอาไป

ซ่อม	 นาฬิกาเสียก็ยังซ่อม	 รถของท่านเก่ามากแล้วก็ยังใช้อยู่	 นี่คือท่านสอนให้เราเห็นว่า	

ของเสื่อมแล้ว	แต่ถ้ายังใช้ได้ก็ควรใช้ต่อไปจนกว่าจะผุพัง	ถ้าเราท�าตามอย่างท่านได้	โลกนี้

จะน่าอยู่ขึ้นเยอะ”

	 เธอจึงพยายามน้อมน�าพระราชด�ารัสมาใช้เป็นประจ�า	 และตั้งใจท�าความดีถวาย

พระองค์ท่านทกุวนั	เหมอืนท่ีพระองค์ท่านท�าให้ได้เหน็เป็นแบบอย่าง	ประโยชน์กต็กอยูก่บั

คนไทยทั่วประเทศ	

	 “เหตุการณ์ในครั้งนี้	 ท�าให้คิดเลยว่า	 ชีวิตคนเราสั้นมาก	 มาท�าความดีกันเถอะ	 มี

อะไรที่ให้คนอื่นได้ก็รีบให้	

	 “เพราะถงึทีสุ่ดคนท่ีได้รบัความสขุทันทีคอืตวัเราเอง”	เป็นค�าพดูท้ิงท้ายท่ีน่าคดิจาก

กิตติวรรณ
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…เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม
สองอยางนี้จะทาํความเจริญใหแกประเทศได

แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน
ตองไมใจรอน ตองไมพูดมาก ตองไมทะเลาะกัน

ถาทาํโดยเขาใจกัน
เชื่อวาทุกคนจะมีความพอใจได…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
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	 บางครั้งความรักท่ีถั่งท้นอยู่ภายในก็ไม่สามารถแสดงออกได้ง่าย	 เพราะเหตุผล 

หลายอย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก	พื้นนิสัยดั้งเดิม	หรือกระทั่งปัญหาสุขภาพกายไม่

แข็งแรง	

  สุนันท์ พูลสวัสดิ์	สาวใหญ่วัย	๔๓	ก็เช่นกันที่มีปัญหาสุขภาพ	จนไม่สามารถท�าใน

สิ่งที่ใจปรารถนา	ซึ่งในช่วงเวลาเช่นนี้	คงไม่มีความปรารถนาใดของคนไทยจะส�าคัญไปกว่า	

การได้ไปกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่	๙	สักครั้งในชีวิต

	 ความที่เธอมีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี	 จึงได้รับรู้ข่าวคราวท่ีในหลวงทรงท�า

โครงการต่างๆ	ให้คนเมืองเพชรฯ	มากมาย	โดยเฉพาะโครงการช่างหัวมัน	ที่พระองค์ท่าน

ได้แปรเปล่ียนพืน้ทีแ่ห้งแล้ง	กนัดาร	ดนิแตกระแหง	จนไม่สามารถปลกูพชื	ผกั	ท�าการเกษตร

ใดๆ	ให้กลายเป็นพื้นที่ดินด�า	น�้าชุ่ม	เขียวขจีไปด้วยต้นไม้	พืชพันธุ์นานาอยู่ในวันนี้

	 คนเมืองเพชรฯ	รวมถึงพ่อแม่ของเธอจึงรัก	และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ

ในหลวงรัชกาลที่	๙	มาก	และเธอได้รับรู้ความรู้สึกนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ	

	 “เวลาพ่อแม่เราดูข่าวพระราชกรณียกิจในโทรทัศน์ก็น่ังน�้าตาไหลด้วยความปลื้มใจ 

แล้วเราเป็นคนจงัหวดัเพชรบรุ	ี	ในหลวงท่านเสดจ็ฯ	ไปท�าโครงการไว้ทีน่ัน่เยอะมาก		สองสามปี 

ก่อน		ช่วงทีใ่นหลวงประชวร		ไปพกัผ่อนทีว่งัไกลกงัวล		พ่อแม่กไ็ปเฝ้าฯ	รบัเสดจ็ตอนท่านเสดจ็ฯ 

แก่งกระจาน		ทกุครัง้ท่ีรู้ข่าวว่าท่านจะเสดจ็ฯ	แถวนัน้		พ่อกบัแม่จะไปนัง่รอริมถนนหน้าบ้าน 

ทุกครั้ง	แม่อายุ	๘๖	ปีแล้ว	เคยเล่าให้เราฟังว่า	นั่งรอนานเหมือนกัน	แต่ก็รอ	เพราะอยาก

เห็น	อยากกราบ	เหมือนตอนนี้ที่แม่อยากมากราบพระบรมศพมาก	เพราะรู้ว่า	เหตุการณ์

แบบนี้มีแค่ครั้งเดียว	แต่ร่างกายไม่ไหวแล้ว”

ในหลวงคือแบบอย่างชีวิต

กาญจนา พ. / ชมพจน์
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	 คงไม่ใช่เพยีงแม่ทีม่วียั	และสภาพร่างกายเป็นอปุสรรคในการเดนิทาง	เพราะแม้แต่

เธอซึ่งเป็นลูก	 และใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯแท้ๆ	 ก็ยังไม่สามารถไปกราบพระบรมศพด้วย 

ตนเองเช่นกนั		เพราะสขุภาพไม่เอ้ืออ�านวยให้ยืนได้นานๆ		การจะไปรอคอยเข้าเฝ้าฯ	คนเดียว 

อาจไม่ใช่เพียงการสร้างปัญหาให้ตัวเอง	 แต่จะกระทบถึงคนอื่นๆ	 ให้ต้องล�าบากไปด้วย				

เธอจึงอดทนรอคอยวันเวลาที่หัวหน้าซึ่งท�างานด้วยกันบอกว่าจะอนุญาตให้ไปพร้อมกัน

ในวันที่บริษัทเป็นเจ้าภาพ	

	 “ตอนนั้นยังไม่รู้จะไปวันไหน	 แต่แค่เขาบอกอนุญาตให้ไปกราบพร้อมกัน	 ก็ดีใจ

มากแล้ว	เพราะตอนพระองค์ท่านมีชีวิตอยู่	ไม่เคยมีโอกาสอยู่ใกล้เลย	ตอนนี้พระองค์ท่าน

สวรรคตแล้ว	ก็อยากมีโอกาสสักครั้ง	ซึ่งนับเป็นครั้งแรก	และครั้งสุดท้ายในชีวิต	บางทีก็นึก

น้อยใจว่า	เราอยู่กรุงเทพฯ	ยังไม่มีโอกาสได้ไปกราบในหลวง	ในขณะญาติพี่น้องที่เพชรบุรี	

เขาขับรถออกจากบ้านตั้งแต่ตี	๒	วันที่	๒๓	พฤศจิกายน	มาถึงสนามหลวงเกือบตี	๕	 เข้า

แถวรอได้กราบตอน	๔	โมงเย็น	

	 “พวกเขาอยูไ่กลมโีอกาสมาแล้ว		เราอยูใ่กล้กว่า		ยงัไม่มโีอกาสไปกราบ		ทัง้ๆ	ทีเ่สือ้ผ้า 

ชุดด�าไม่ต้องห่วง	 เพราะเรามีอยู่	 และเตรียมไว้แล้ว	 จะไปวันหยุดเสาร์	 อาทิตย์	 ก็ไม่ไหว		

เพราะคนเยอะมาก	ก็ได้แต่เฝ้ารอวันที่จะได้ไปกับหัวหน้าที่ท�างานด้วยกัน”

ดูอย่างพระองค์ท่านสิ ท�แต่ความดีโดยไม่เคย 
บอกใคร พอสิ้นท่าน โครงการเยอะแยะที่เราไม ่
เคยรู้ก็เปิดเผยออกมาหมด จนท�ให้รู้สึกว่า เรา 
ไม่เคยท�อะไรถวายพระองค์ท่านเลย มีแต่ท่าน 
เป็นผู้ท�ให้เราทั้งนั้น
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	 ในช่วงของการรอคอยทุกวันนี้	 สุนันท์ยังร้องไห้ทุกครั้งที่ดูโทรทัศน์แล้วได้เห็นภาพ 

ของในหลวง	 เธอบอกว่า	 เป็นความรู้สึกของคนสูญเสียผู้ทรงเป็นท่ีรัก	 เคารพ	 ศรัทธา	 

เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นกษัตริย์ที่ไม่เคยหยุดท�างาน	 ทั้งท่ีสมควรจะสบาย	 ตลอดเวลา 

๗๐	ปีที่ทรงงานเพื่อประชาชน	เห็นใครเดือดร้อนก็ทรงช่วยเหลือ	ยิ่งหลังจากท่านสวรรคต 

โทรทัศน์ฉายภาพโครงการต่างๆ	ที่ทรงท�ามามากมาย	และมีไม่น้อยที่เธอไม่เคยรู้มาก่อน		

	 แต่ในเวลาที่ผ่านมา	 เธอก็ได้น�าพระราชด�ารัสที่ในหลวงทรงสอนให้ทุกคนอยู่อย่าง

พอเพียง	มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ท�าให้เธอรู้จักประหยัดขึ้นมาก	ทั้งการกินการใช้	และ

ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนข้างบ้านบ่อยๆ

	 “เขาบอกว่าจะประหยัดตามอย่างในหลวง	 เช่น	พอยาสีฟันหมด	จะตัดหลอดแล้ว 

บีบใช้จนไม่เหลือเหมือนท่าน	 แต่ของเราแค่รีดให้แบนท่ีสุด	 ไม่ถึงกับตัดหลอดมาบีบต่อ	

พอเห็นความประหยัดของเขาก็เห็นด้วย	 แต่เราไม่ได้ท�าถึงขนาดนั้น	 ตอนนี้ก็พยายามใช ้

ทุกอย่างแต่น้อย	 ยิ่งมาใส่ชุดสีด�าแบบนี้ยิ่งประหยัดมาก	 เพราะไม่ต้องซ้ือเสื้อผ้าบ่อยๆ	 ม ี

อยู่	3	ชุดก็ใส่เวียนไปได้ตลอดสัปดาห์	ไม่มีใครรู้ว่าใส่ซ�้าชุด	แต่ถ้าเป็นสีๆ	จะดูง่ายกว่า

	 “เวลาท�างาน	 ก็พยายามรับผิดชอบงานให้ดีท่ีสุดตามท่ีท่านทรงสอนไว้	 เวลาท�า 

ความดีก็ไม่โอ้อวด	ท�าบุญก็เลือกปิดทองหลังพระ	 เพราะด้านหลังของพระไม่ค่อยมีคนปิด

ทอง	เราก็อยากปิด	และอยากให้มีคนมาปิดด้านหลังองค์พระอีกมากๆ	ทองจะได้ล้นออก

มาข้างหน้า	เหมือนที่ท่านตรัสไว้ว่า	ให้ท�าความดีมากๆ	ไม่ต้องบอกใคร	สักวันคนก็จะเห็น

เองแหละ

	 “ดูอย่างพระองค์ท่านสิ	 ท�าแต่ความดีโดยไม่เคยบอกใคร	 พอสิ้นท่าน	 โครงการ 

เยอะแยะที่เราไม่เคยรู้ก็เปิดเผยออกมาหมด	 จนท�าให้รู ้สึกว่า	เราไม่เคยท�าอะไรถวาย 

พระองค์ท่านเลย	มีแต่ท่านเป็นผู้ท�าให้เราทั้งนั้น”

	 ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่	๙	 ทรงมีต่อประชาชน 

คนไทย	 เธอจึงคิดว่า	 แม้ตนเองไม่ใช่ข้าราชการ	 แต่ก็ยินดีท่ีจะแต่งด�าไว้ทุกข์ถวายแสดง 

ความอาลัยแด่ในหลวงเป็นเวลา	 ๑	 ปีเต็ม	 นอกเหนือจากความตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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	 ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ที่ยาวนานถึง	๗๐	ปีของแผ่นดินรัชกาลที่	๙	ถ้าเป็น

คนรุ่นก่อน	 คงได้พบ	 ได้สัมผัสเรื่องราวของพระองค์ท่านมามาก	 จนไม่ต้องถามหาเหตุผล 

ในความรักที่พวกเขามีต่อในหลวงพระองค์นี้	 เพราะทุกคนได้เห็นอยู่กับตา	 สัมผัสอยู่กับใจ 

มาตั้งแต่พระองค์ท่านยังทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง	 รอยพระบาทก้าวย่างไปบนเส้นทาง

ทุรกันดารเกือบทุกตารางเมตรของประเทศไทยด้วยความว่องไว

	 มีผู้คนจ�านวนไม่น้อยท่ีมีโอกาสได้กราบ	 ได้เข้าเฝ้าฯ	 พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด	 

โดยเฉพาะชาวบ้านในท้องถ่ินไกลปืนเท่ียงท่ีพระองค์เสด็จฯ	 ฝ่าความยากล�าบากไปพบ	 

หวังจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชายขอบให้ทุกข์ยากน้อยลง	และอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้น

	 แต่ส�าหรับคนหนุ่มสาวที่อายุเพ่ิงเลยวัยบรรลุนิติภาวะ	 คงยากจะได้พบ	 ได้สัมผัส

บรรยากาศเช่นนัน้	เพราะเกิดและเตบิโตมาในช่วงปลายรัชกาล	แต่โชคดท่ีียังมผีูค้น	มหีนังสอื			

มีข่าวคราวทางทีวี	ฯลฯ	ให้ได้ศึกษาเรียนรู้	

 ธนกร วรัญญูวัฒนา	หรือซัน	หนุ่มน้อยวัย	๒๒	ที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรี	วิชาเอก

บรหิารการโรงแรม	หลกัสตูรนานาชาต	ิจากมหาวทิยาลยัศิลปากรมาหมาดๆ	กเ็ป็นคนรุ่นใหม่ 

อีกคนหนึ่ง	 ที่รู้จักในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 จากการบอกเล่า	 ได้เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงท�าจาก 

สื่อต่างๆ	และเพิ่งมารับรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกมากหลังจากพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้ว

ธรรมน�าทาง

กาญจนา พ.
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	 “ผมเรียนโรงเรียนนานาชาติเป็นส่วนใหญ่	 จึงไม่ค่อยรู้เร่ืองของในหลวง	 จนเรียน

จบตั้งใจจะบวชให้คุณพ่อคุณแม่	 พอมีโครงการบรรพชาอุปสมบท	 เพื่อน้อมถวายเป็น 

พระราชกุศล	จ�านวน	๘๙	รูปที่วัดพระราม	๙	ก็สมัครบวช	แม้จะเป็นโครงการสั้นๆ	บวชแค่ 

๑๕	วัน	 แต่ได้ฟังการบรรยายจากพระ	 และคนที่เคยท�างานถวายในหลวง	 ท�าให้เริ่มรู้จัก 

เรื่องราวของพระองค์ท่านมากขึ้น

	 “หลังจบโครงการ	ผมเลยบวชต่อ	ตอนจ�าวดัท่ีวัดพระราม	๙	กไ็ด้สวดมนต์บทท่ีอทิุศ

ถวายในหลวงรัชกาลที่	๙	สม�่าเสมอ	 และยังได้ไปจ�าวัดที่วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร	 

จ.ชลบรุ	ีท�าให้มีโอกาสเดินลัดเลาะเข้าป่าเป็นระยะทาง	๖	กโิลเมตร	เพือ่ไปฉนัเช้าท่ีเขาชโีอน 

ซึ่งอดีตเป็นเขาหัวโล้น	ไม่มีต้นไม้เลย	แต่ในหลวงทรงท�าโครงการปลูกป่าจนสภาพสมบูรณ์

ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง”	

	 มพีระรปูหนึง่ทีวั่ดพระราม	๙	เล่าให้ชายหนุม่ฟังว่า	ท่านเกดิบนดอย		และเคยได้เห็น 

ในหลวงเสด็จฯ	 ข้ึนไปบนดอยที่ท่านอยู่ตอนเด็กๆ	 ก่อนจะเสด็จฯ	 กลับ	 ในหลวงบอกให ้

เจ้าหน้าที่ออกบัตรประชาชนให้ชาวเขา	เพื่อชาวเขาจะได้ลงมาท�างานในเมืองได้	ในขณะที ่

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถก็ทรงแจกข้าวกล่อง	 และทรงส่งเสริมให้ชาวเขาม ี

อาชีพ	 มีงานท�า	 สามารถน�ารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว	 ตนฟังแล้วยังรู้สึกว่าแม้แต่กลุ่มคน

เล็กๆ	พระองค์ท่านก็ยังใส่พระทัย			

	 “ผมรู้สึกถึงความเป็นคนเรียบง่ายของในหลวง	เวลาพระองค์ท่านเสด็จฯ	ไปท�างาน 

ต่างจังหวัด	 ไม่มีคนกางร่ม	 ท่านก็เดินตากแดดไปหาชาวบ้าน	 รถขึ้นเขาไม่ได้	 ก็เดินไปบน 

ทางที่ทั้งไกล	 ทั้งล�าบาก	 ความจริงพระองค์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน	 มีทุกอย่างพร้อมแล้ว	 

ไม่จ�าเป็นต้องล�าบาก	 ไม่ต้องท�าขนาดนี้ก็ได้	 แต่ท่านก็ยังทรงงานหนักเพื่อประชาชน	 เวลา

ไปหาประชาชน	ท่านไม่ได้ไปเพื่อให้ของ	แต่ไปเพื่อพัฒนา	สร้างงานให้คนสามารถเลี้ยงชีพ

ด้วยตัวเองได้	

	 “ในหลวงยงัสอนแนวทางการใช้ชวีติ		เพือ่ให้คนด�าเนนิชวีติด้วยตวัเองในทางทีถ่กูต้อง 

อย่างชาวเขาปลูกฝิ่นขาย	ถ้าเป็นคนอื่นคงจับเข้าคุก	แต่พระองค์ท�าโครงการขึ้นมาทดแทน	 

ให้เขาปลกูอย่างอืน่	และเลีย้งชพีได้แพ้การปลกูฝ่ิน	เพราะท่านเข้าใจว่า	ชาวเขาไม่รู้จะหาเลีย้ง

ชีพยังไงก็เลยปลูกฝิ่น	จึงทรงสร้างงานใหม่ให้ชาวเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างถูกต้อง”

	 มีพระอีกหลายๆ	รูปเล่าเรื่องราวของในหลวงให้ได้ฟัง	จนท�าให้ชายหนุ่มผู้นี้เชื่อว่า

พระองค์คงทรงเหยียบย่างไปบนผืนแผ่นดินไทยมาหมดทุกตารางนิ้วแล้ว	 นอกจากนี้พระ 

ที่วัดพระราม	 ๙	 ยังมอบหนังสือ	 ๑๐๐	 ค�าพ่อสอน	 มาให้ตนเปิดอ่าน	 ท�าให้ประทับใจ 

พระราชด�ารัสของในหลวง	 ที่ว่า	 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”	 มาก	 เพราะนัยยะของ 
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ประโยคนี้ได้บอกว่า	 ต่อให้พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ก็ต้องทรงใช้ธรรมในการ

ด�ารงชีวิต	 เพื่อด�าเนินไปในแนวทางที่ถูกที่ควร	 ท�าให้ตนใช้ธรรมน�าทางตามรอยในหลวง 

ไปด้วย

	 ตลอดชีวิตที่ผ่านมา	 ชายหนุ่มไม่เคยมีโอกาสได้เห็นพระพักตร์ในหลวง	 จะได้เห็น 

ท่านก็แต่ในทีวีทุกวันที่	๕	ธันวาคม	ปีละครั้ง	ขณะที่ข่าวในพระราชส�านักนั้น	ตนแทบไม่ได้

ใส่ใจดวู่าในหลวงทรงท�าอะไรมาบ้าง	เพราะจะเหน็กแ็ต่ภาพท่ีทรงแจกของ	หรือพระราชทาน

ปรญิญาบตัร	ส่วนโครงการต่างๆ	ท่ีพระองค์ท่านทรงท�านัน้กไ็ม่เคยรู	้จนกระท่ังได้บวชถงึได้

เริ่มรู้ว่าในหลวงทรงงานหนักมาก	

ผมรู้สึกถึงความเป็นคนเรียบง่ายของในหลวง 
เวลาพระองค์ท่านเสดจ็ฯ ไปท�งานต่างจงัหวดั ไม่มี 
คนกางร่ม ท่านก็เดินตากแดดไปหาชาวบ้าน รถ 
ขึ้นเขาไม่ได้ ก็เดินไปบนทางที่ท้ังไกล ท้ังล�บาก 
ความจริงพระองค์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ม ี
ทกุอย่างพร้อมแล้ว ไม่จ�เป็นต้องล�บาก ไม่ต้อง 
ท�ขนาดน้ีก็ได้ แต่ท่านก็ยังทรงงานหนักเพื่อ
ประชาชน เวลาไปหาประชาชน ท่านไม่ได้ไปเพือ่ให้
ของ แต่ไปเพื่อพัฒนา สร้างงานให้คนสามารถ
เลีย้งชพีด้วยตัวเองได้
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	 “ผมว่าคนทีรู่ว่้าท่านทรงงานเยอะยังมน้ีอยมาก	เพราะโครงการส่วนใหญ่	คนจะได้รู้	

ได้เหน็กเ็มือ่เสรจ็สมบรูณ์แล้ว	แต่เบือ้งหลงัทีก่ว่าจะมาเป็นโครงการได้	ไม่มใีครรูว่้าในหลวง

ต้องท�าการบ้าน	ต้องคิดค้นมากแค่ไหน	

	 “มีโครงการหนึ่งที่ผมชอบมาก	คือโครงการโรงเรียนพระดาบส	ที่พระองค์ท่านเป็น 

ผู้รเิริม่น�าเดก็ทีใ่ครๆ		ไม่เอาแล้วมาเรียน		มาสร้างอนาคตให้เดก็ได้กลบัไปท�างานเลีย้งตวัเอง 

เล้ียงครอบครวัได้	พระองค์ท่านต้องท�างานหนกัมากกว่าจะส�าเรจ็อย่างท่ีเหน็อยูน่ี	้ผมคดิว่า	

โครงการนี้สุดยอดมาก	เพราะคนส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างนี้	ครูในโรงเรียนพระดาบสก็เป็นครูที่

ตั้งใจสอนให้นักเรียนน�าทุกอย่างไปใช้ได้จริง”

	 การได้รู้จักโครงการต่างๆ	 ที่พระองค์ท่านทรงท�าขึ้นมา	 ส่งผลให้คนรุ่นใหม่อย่าง 

ธนกร	ค่อยๆ	ซึมซับความดีงาม	และเพิ่มพูนความประทับใจในตัวพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ		

	 “ผมไม่รู้จะบรรยายออกมาอย่างไร	 เพราะเป็นความรู้สึกลึกๆ	 ข้างใน	 บอกได้แค่

พระองค์ท่านท�าสิ่งดีๆ	ให้กับคนไทยเยอะ	และการจะบอกคนที่ไม่ได้เป็นคนไทย	ไม่อยู่ใน

เมืองไทยว่าท�าไมคนไทยถึงรักท่านมาก	ก็อธิบายยาก	เพราะเขาไม่รู้ว่าท่านท�าอะไรมาบ้าง		

จึงยากที่จะเข้าใจความรู้สึกของคนไทยได้

	 “ความจริง	 ผมก็เป็นคนรุ่นใหม่	 เกิดไม่ทันท่านทรงงานหนักด้วยซ�้า	 ไม่เคยได้รับรู้ 

มาก่อน	อาศัยจากการรับรู้ต่อๆ	มาจากคนนั้น	คนนี้	 ถ้าเป็นเรื่องราวของคนอื่นก็คงรู้แล้ว

ผ่านไป	แต่การฟังเรื่องในหลวงไม่ใช่อย่างนั้น	เพราะพอเรารับรู้แล้ว	กระทบใจมาก	เรื่องที่

ได้ฟังเข้าไปอยู่ในใจตลอดจนถึงวันนี้	ซึ่งแปลกมาก	เพราะถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ	ผ่านเข้ามา	เรา

อาจรู้สึกหนักใจ	ไม่สบายใจ	แล้วมันก็ผ่านไป	แต่เรื่องของพระองค์ท่าน	พอได้ฟัง	ได้รู้แล้ว

จะค้างอยู่ในใจ	เก็บจ�าไว้ตลอด”

	 แม้เจ้าตัวจะออกตัวว่า	 เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีไม่ค่อยรู้เรื่องในหลวงมากนัก	 แต่เมื่อ

พระองค์ท่านสวรรคต	 ประเทศไทยห่มคลุมด้วยคนสวมชุดสีด�า	 ชายหนุ่มกลับพบว่าชีวิต 

ขาดความมั่นคง	 เหมือนเสาหลักหักโค่นล้มลง	 จนกระทั่งต้องถามตัวเองว่า	 จะอยู่อย่างไร

ต่อไปในวันที่ไม่มีพระองค์ท่านแล้ว	หันไปมองเพื่อนคนไทยที่เรียนอินเตอร์ด้วยกัน	ทุกคน

ร้องไห้	แม้แต่เพื่อนชาวต่างชาติก็ซึม	ไม่ร่าเริงเหมือนเคย

	 “แม้พวกเราจะไม่ได้ใกล้ชดิพระองค์ท่านเหมอืนคนรุ่นก่อน		แต่ตัง้แต่เกดิมากไ็ด้เหน็

ภาพในหลวงจากทุกที่	เหมือนเป็นความเคยชิน	พอรู้ว่าจะไม่มีท่านแล้วก็รู้สึกเคว้งคว้าง	

	 “ช่วงที่พระองค์ท่านอยู่	เราก็รู้ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อคนไทย	แต่พอท่านสิ้น

แล้วจะมีเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้ออกมาให้ดู	 จนเห็นว่าทรงท�าสิ่งต่างๆ	 มากมายกว่าที่เรารู้

มากๆ	ผมจึงรู้สึกเสียใจ	เสียดายโอกาสที่ไม่เคยได้เห็นท่านเลย”
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	 แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชายหนุ่มจะท�าเพื่อทดแทนคุณของในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ได้	 คือการ 

หันมาเริ่มใช้ชีวิตตามหลักคิดของพระองค์	 ด้วยการก้าวเดินบนเส้นทางของความพอเพียง	

เขาตั้งใจว่าจะใช้เงินเท่าที่จ�าเป็น	และจะต้องแบ่งเก็บไว้บ้าง		

	 “เมื่อก่อน	ผมต้องมีเงินเยอะๆ	ถึงจะออกจากบ้านได้	แต่ตอนนี้มีเท่าไรก็ออกนอก

บ้านได้	เพราะจะไม่ใช้เงินเกินกว่าที่มี”

	 นี่คือการเรียนรู้บนเส้นทางสายใหม่ชื่อความพอเพียง
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…การตั้งใจใหถูกนั้น คือทาํใจใหสงบหนักแนน
ไมวูวาม ไมปลอยใหอคติตางๆ เขาครอบงาํได โดยงาย

ฝกหัดคิดพิจารณาเรื่องราวและปญหาทั้งปวง
ดวยความละเอียดรอบคอบ

และดวยใจบริสุทธิ์เปนกลางเสมอทุกครั้งใหเปนนิสัย
อันเปนวิธีที่จะชวยใหเกิดปญญา

สามารถคิดวินิจฉัยได โดยกระจางแจมแจง
และปฏิบัติแก ไขไดถูกตองเที่ยงตรง…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๒๔

วันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๓
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	 ภาพบ้านเล็กๆ	ในโอบล้อมของต้นไม้	พืชผักสวนครัวที่รอการเก็บไปปรุงอาหารใน

แต่ละวนั	มกัเป็นภาพชนิตาของคนหนองบัวล�าภ	ูเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกร	

และได้น้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางด�าเนินชีวิต

	 ครอบครัวของอาภากร สุโพธ์ิ	 สาวน้อยวัย	 ๒๔	 ก็ดูจะไม่แตกต่างจากเพื่อนร่วม

ชุมชน	 เพราะเธอมีพ่อแม่เป็นชาวนา	 อาศัยในบ้านหลังไม่ใหญ่	 แต่มีข้าว	 และอาหารกิน	 

โดยแทบไม่ต้องใช้เงินซื้อ	 เพราะบ้านมีองค์ประกอบครบตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่

ในหลวงทรงให้แนวทางไว้	คือบนที่ดินมีส่วนท�าเป็นบ้าน	มีที่นาปลูกข้าว	และพืชไร่	แล้วยัง 

มีสระน�้า	 ปลูกกล้วยไว้ตามชายขอบ	 ถัดจากนาก็ปลูกอ้อย	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการยังชีพ	

และยังเหลือเก็บจากการขายพืชผลที่เหลือจากการกินในบ้านด้วย

	 “คนในหมูบ้่านส่วนใหญ่จะมีกบัข้าวท่ีเอามาจากนา		อย่างช่วงด�านาเดือนพฤษภาคม	

มิถุนายน	ก็มีปลา	ถึงช่วงเกี่ยวข้าว	น�้าในนาแห้ง	ก็มีหนูนา	กบ	มีขัวหอยที่จ�าศีล	เราก็เอา

เสียมไปขุดมาท�าอ่อมกินกับผักที่ปลูกตามขอบสระ	 ทั้งกระเฉด	 ผักบุ้ง	 ปลาที่อยู่ในสระก็ 

ไม่ต้องให้อาหาร	ปล่อยให้กินผักในสระ	เราก็เลือกตัวที่โตแล้วมาท�าอาหาร		

	 “พริก	หอม	กระเทียม	ตะไคร้	กระเพรา	ผักสวนครัวมีครบ	นานๆ	ถึงจะซื้อเนื้อหมู

มากินสักที	เรายังแบ่งข่า	ตะไคร้ขายให้พ่อค้าที่มาจากข้างนอก	มัดละ	๑-๒	บาท	พอมีเงิน

เก็บไว้ซื้อของใช้นิดๆ	หน่อยๆ	อย่างน�้าปลา	แชมพู	ผงซักฟอก	ส่วนรายได้หลักคือการขาย

อ้อย	ถ้าไม่มีเงินจริงๆ	ถึงจะเอาข้าวไปขายบ้าง”	

จะเป็นครูที่ดีเพื่อในหลวง

กาญจนา พ.
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	 บ้านของอาภากรมีที่ดินแค่	 ๒๐	 ไร่	 พ่อแม่ช่วยกันท�า	 จากเมื่อก่อนที่ท�าแต่ไร่นา	 

เมื่อในหลวงมีพระราชด�ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	 ทางครอบครัวจึงท�าตาม	 โดยเปลี่ยน 

จากท�าไร่นาอย่างเดียวมาเป็นเกษตรผสมผสาน		จนครอบครัวเราเกดิความเปลีย่นแปลง	คอื

พอมี	พออยู่พอกิน	ท�าให้พ่อแม่สามารถส่งลูกเรียนปริญญาตรีได้	

	 “เมื่อก่อนเราต้องซื้อของกินเกือบทุกอย่าง	 แต่พอปลูกกินเองก็ไม่ต้องซื้อ	 ท�าให้มี

เงินเหลือเก็บและชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น”	

	 ความเป็นคนชนบทที่ชีวิตพลิกเปลี่ยนได้	เพราะแนวทางที่ในหลวงทรงคิดค้น	เป็น 

สิง่ทีช่าวบ้านหนองบวัล�าภูไม่เคยลมื		ทกุคนมกัสอนลกูสอนหลานเสมอ		เช่นเดยีวกบัสาวน้อย 

คนนี้ที่ได้ยินแม่บอกอยู่บ่อยๆ	ว่าในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน	แรกๆ	เธอไม่เข้าใจว่าพระเจ้า

แผ่นดินคืออะไร	 คิดว่าเป็นเจ้าของดิน	 พอโตขึ้นมาหน่อยจึงรู้ว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ 

ที่ทรงท�าโครงการต่างๆ	 มากมายท่ัวทุกภาคพื้นของประเทศไทย	 รวมถึงหมู่บ้านยางหลวง	

ถ่ินที่เธอเกิด	 ก็ได้แนวทางมาปรับใช้จนชีวิตมีความสุข	 คนที่นี่จึงเรียกในหลวงว่าพ่อหลวง

ของแผ่นดิน	

	 เมื่อถึงวันที่พระองค์ท่านสวรรคต	 เพียงแค่ได้ฟังแถลงการณ์จากส�านักพระราชวัง	

ทุกคนในหมู่บ้านก็ร้องไห้กันระงม	รวมถึงตัวเธอเองที่ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นความจริง

	 “วันนั้นกลางวันแดดแรง	 พอเย็นท้องฟ้าแปลกๆ	 เหมือนฝนจะตก	 ลมก็พัดแรง		

เราขี่มอเตอร์ไซค์ออกมากินข้าวเย็น	 ได้ยินเสียงคนร้องไห้ตลอดทางที่ขับรถผ่านบ้านคน	

บรรยากาศในเมืองมีแต่ความเศร้า	หดหู่	แม้แต่ร้านขายของข้างๆ	หนองบัวทุกร้าน	แม่ค้า

ก็ท�ากับข้าวไปร้องไห้ไป	 ต�าส้มต�าก็ร้องไห้	 สับหมูก็ร้องไห้	 คนมากินอาหารก็เงียบ	 ไม่พูด

คุยกัน	ปกติบรรยากาศริมหนองบัวจะชุลมุนวุ่นวาย	คนส่งเสียงดังสั่งอาหาร	พูดคุยกันบ้าง	 

แต่วันนั้นไม่มีเสียงเหล่านี้เลย	มอเตอร์ไซค์ที่เคยซิ่งเสียงดังก็เงียบ	 ไม่มาแว้น	ทั้งๆ	ที่ปกติ

วัยรุ่นจะต้องมาบิดมอร์เตอร์ไซค์เสียงดัง	แต่วันนั้นไม่รู้หายไปไหนหมด	บรรยากาศจึงเงียบ	

วังเวงมาก

	 “เราเองร้องไห้ตั้งแต่บ่าย	 เพื่อนก็ชี้ให้ดูท้องฟ้า	 ดูพระจันทร์	 เพราะตอนสมัยเรียน	

อาจารย์เคยสอนว่า	ถ้าผู้มีบุญบารมีจะเกิดหรือสวรรคต	จะมีเหตุการณ์ฝนตก	ท้องฟ้าเปิด	

พระจันทร์ทรงกลด	 และจะมีหมอกทุมเกตุ	 พวกเราก็สังเกตเห็นว่าท้องฟ้าเปิด	 พระจันทร์

ทรงกลด	 และมีหมอกทุมเกตุเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังจริงๆ	 นี่คือความเชื่อของคติชน	 

เป็นวิถีชาวบ้านแบบพวกเรา	 วันรุ่งขึ้นทุกคนสวมชุดด�า	 ใครไม่มีก็พยายามใส่สีที่ใกล้เคียง		

เพราะบางคนไม่มเีงนิ		และหมูบ้่านห่างไกลตลาดเกือบ	๒๐	กโิล		กเ็ลยมโีครงการของหมูบ้่าน

ซื้อเสื้อด�าแจกคนแก่ที่ไม่มีเงินซื้อ”

	 แน่นอนว่า	ชาวบ้านทุกคนอยากมาเคารพพระบรมศพที่กรุงเทพฯ	แต่ก็จนปัญญา

ด้วยเหตแุละปัจจยัหลายอย่าง	ส่วนอาภากรก็คดิเช่นกนัว่าจะนัง่รถไฟฟรีมากบัเพือ่น	เพราะ
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เธอยังเป็นแค่นักศึกษาฝึกงาน	จึงยังไม่มีเงินเดือนให้จับจ่ายใช้สอยมากนัก

	 ส�าหรับแม่แม้จะอยากมามาก	แต่ก็ต้องท�าใจ	เพราะสุขภาพไม่เอื้ออ�านวยให้นั่งรถ

ไกลๆ	จึงได้แต่ส่งใจมากราบ	และแต่งกายไว้ทุกข์เท่านั้น	พร้อมทั้งยังมีความหวังว่า	ลูกสาว

อย่างเธอจะเดินตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดินให้ได้ชื่นใจ	

	 “เราคิดไว้แล้วว่าถ้าเรียนจบครู	 จะสอบบรรจุสอนในหมู่บ้าน	 จะได้ดูแลพ่อแม่	 ได้

อยู่ในชุมชนของตนเอง	และจะพยายามเป็นครูที่ดี	คือจะท�างานด้วยความเต็มใจ	เต็มเวลา	 

เต็มความรู้	และเลือกท�าแต่สิ่งที่ถูกต้อง”

	 ขณะน้ีอาภากรก�าลังเรียนปีสุดท้ายท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 และเป็นครู

ฝึกสอนวชิาภาษาไทยให้นกัเรยีนชัน้มธัยมต้นท่ีโรงเรยีนหนองบัวพิทยาคาร	จ.หนองบัวล�าภ	ู	

ด้วยความตระหนักในหน้าที่ว่า	 จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน	 และสอนให้เด็กมี

ในหลวงเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต	 อีกทั้งยังต้องมีความส�านึกในบุญคุณที่พระองค์

ท่านทรงท�าเพื่อคนไทยตลอดมา		

	 “เราอยากเป็นครูที่ดี	เพื่อพระองค์”	

	 นี่คือความหวังของแม่พิมพ์คนหนึ่งในอนาคต
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…วิทยาการทุกสาขาทุกระดับมีความสาํคัญมาก
เปนดังเครื่องมือที่ใชทาํงาน

โบราณทานเปรียบกับอาวุธมีคม
ซึ่งมีทั้งคุณอนันตทั้งโทษมหันต

คือถาใชถูกใชเปนก็เกิดประโยชน
ถาใช ไมดีใช ไมเปนก็เกิดโทษ

ดังอาวุธประหารตนเอง…

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประจําปการศึกษา ๒๕๒๓
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วันเสารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๔
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	 บนเส้นทางชีวิตมนุษย์แต่ละคนมักมีภาพความทรงจ�าที่ประทับใจไม่รู้ลืม	 มากบ้าง

น้อยบ้างแตกต่างกันไป	 เหมือนเช่นคุณป้าไพบูลย์ กรีแสง	 หญิงชราร่างท้วม	 ท่าทางใจดี	 

วยั	๗๗	ปี	ทีม่ภีาพรชักาลที	่๘	และรัชกาลท่ี	๙	เสดจ็ฯ	ไปทรงเย่ียมเยียนพสกนกิรชาวแปดริว้

เมื่อเกือบ	๘๐	ปีก่อนประทับอยู่ในความทรงจ�าไม่รู้ลืม

	 คุณป้าย้อนอดีตวัยเยาว์ด้วยเสียงนุ ่มนวลว่า	 เกิด	 และเติบโตที่	 อ.บ้านใหม่	

จ.ฉะเชิงเทรา	 ได้ใช้ชีวิตริมแม่น�้าบางปะกงอย่างสนุกสนาน	 และเกือบจะได้เข้าเฝ้าฯ	 

ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๘	 และสมเด็จพระอนุชา	 (ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙)	 ขณะเสด็จฯ	 ไปทรง 

เย่ียมเยียนพสกนิกรชาวแปดร้ิว	 เมื่อวันท่ี	 ๒๔	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๙	 แต่ความท่ียัง 

เด็กมาก	พ่อแม่จึงไม่ได้พาไปรับเสด็จด้วย

	 “พอโตขึ้นได้เห็นรูปถ่ายตอนนั้น	ยังคิดว่าจังหวัดเรามีบุญมากที่พระองค์ท่านเสด็จ

มาเยี่ยมทั้งๆ	ที่ยังทรงมีพระชนมายุน้อยมาก”

	 การเสด็จพระราชด�าเนินในครั้งนั้น	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๘	ยังได้

ประทับเป็นองค์ประธานในการพิจารณาคดีในศาลที่จ�าเลยมีข้อหาขโมยพวงกุญแจต�ารวจ		

มีพระราชวินิจฉัยให้ลดโทษจ�าเลยจากจ�าคุก	 ๓	 เดือนเหลือแค่รอลงอาญา	 ด้วยเหตุผลว่า

จ�าเลยรับสารภาพ	และก�าลังตั้งท้อง		

	 เรื่องราวนี้เป็นความประทับใจของชาวแปดริ้ว	 รวมถึงคุณป้าซ่ึงแม้จะไม่เคยเห็น

พระองค์จรงิ		แต่ได้ชมข่าวในพระราชส�านกั		ได้เห็นการทรงงานหนกัของในหลวงรัชกาลที	่๙ 

ตั้งแต่จ�าความได้	 เมื่อเติบโตมาเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนสายปัญญา	 และเรียนต่อสาย

วชิาชพีท่ีวิทยาลยัครธูนบรุ	ี	กม็พีระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชวีติ		และการท�างาน

จนเกษียณอายุราชการ

ไม่ท้อเพราะความเพียร

กาญจนา พ.
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	 “ตอนสอนวิชาประวัติศาสตร์นักเรียนชั้นประถม	 ป้าจะสอนให้เด็กรู้จักกษัตริย์

ราชวงศ์จกัรทีกุพระองค์	ตัง้แต่รชักาลท่ี	๑	บอกเขาว่า	คนไทยมผีนืแผ่นดนิอยู่ได้เพราะบารมี

ของกษัตริย์	เราต้องรักท่าน	อย่างป้าเติบโตในสมัยรัชกาลที่	๙	ซึ่งแม้จะทรงขึ้นครองราชย์

ตั้งแต่อายุยังน้อย	แต่ท่านก็เก่ง	มีพระปรีชาสามารถ	พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

มาได้	 พวกเราทุกคนจึงต้องรู้จักรักและเคารพเทิดทูนท่าน	 นักเรียนที่ป้าสอนจึงรู้จักรัชกาล

ที่	๙	อย่างดีทุกคน”

	 การได้เห็นภาพในหลวงทรงงานหนักมาแต่เยาว์วัย	 ได้กลายเป็นแบบอย่าง	 และ

แรงบันดาลใจให้ครูผู้นี้ตั้งใจท�างานโดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกล

ไปสอนนักเรียนข้ามจังหวัด	

	 “ตอนนัน้ป้ามีครอบครวัอยู่นครปฐม		แต่ต้องนัง่รถเมล์ไปสอนท่ีโรงเรียนในกรุงเทพฯ	

ต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตี	๕	ไปถึงเวลาท�างานพอดี	ถึงฝนจะตก	ฟ้าจะร้องก็ต้องไปเพราะ 

เป็นหน้าที	่	ท�าอย่างนีท้กุวนั		บางครัง้รูส้กึเหนือ่ยมาก		แต่พอเห็นพระองค์ท่านทรงงานกท็�าให้ 

มีก�าลังใจท�างานต่อไปได้	 เพราะท่านเหนื่อยกว่าเราเยอะ	 ขนาดต้องบุกป่าฝ่าดง	 ในหลวง

ท่านยังไม่เคยท้อ	แล้วเราล�าบากน้อยกว่าท่านตั้งเยอะจะท้อท�าไม	

	 “แรกๆ		ป้ายังเป็นครชูัน้ผูน้้อย		เงนิเดือนนดิเดียว		ไม่คุ้มกบัการเดินทาง		กบ็อกตัวเอง 

ว่าท�าไปเถอะ	อย่าท้อถอย	พยายามท�าไปเรื่อยๆ	ก็จะก้าวหน้าไปเอง	ป้าต้องเดินทางจาก 

นครปฐมเข้ากรุงเทพฯ	ด้วยรถเมล์ที่คนแน่นมาก	จนถึงกรุงเทพฯ	ลูกยังไม่ทันตื่นก็ต้องออก

เดินทางแล้ว	ท�าอย่างนี้อยู่เกือบ	๔๐	ปี”

	 หลังเกษียณ	 คุณป้ายังติดตามข่าวในพระราชส�านักไม่เคยขาด	 จึงรับรู้เร่ืองราว

ของในหลวงอยู่เสมอ	และรู้สึกเป็นกังวลเมื่อรู้ว่าพระองค์ท่านต้องเสด็จฯ	มาประทับรักษา 

พระวรกายที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นเวลานาน

	 จนกระทั่งค�่าวันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	๒๕๕๙	 ขณะคุณป้าก�าลังพักผ่อนอยู่บ้านกับสาม ี

วยัใกล้เคยีงกนั		กไ็ด้รบัข่าวร้ายจากลกูสาวโทรมาบอกว่าในหลวงสวรรคตแล้ว		เหมือนสายฟ้า 

ฟาดลงกลางใจโดยไม่ทันได้ตั้งตัว	 คุณป้าได้แต่นั่งนิ่ง	 ไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็น 

ความจริง		

	 “ขนาดดูข่าวในพระราชส�านักก็ยังไม่อยากเชื่อ	 พูดไม่ออกบอกไม่ถูก	 รู้สึกเหมือน

ชีวิตสูญสิ้น	เพราะป้ารักท่านมาก	ได้เห็นภาพท่านทรงงาน	ได้ฟังเพลงที่คนแต่งให้ท่านแล้ว

ยิ่งสะท้อนใจ	คิดถึงท่านมาก	ทรงเป็นกษัตริย์ที่เหน็ดเหนื่อยจริงๆ

	 “ตอนลูกยังเล็ก	 ก็พยายามบอกเขาให้ดูข่าวในหลวงทรงงาน	ท่านทรงเหนื่อย	 แต่

ไม่เคยท้อ	 เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ลูกท�างานก็ต้องพยายาม	อย่าท้อ	 เพราะในหลวงเหนื่อย

กว่าเราเยอะ	พอมีหลานก็สอนหลานให้รู้จักรักในหลวง	บอกว่าเขาเกิดในรัชกาลที่	๙	ต้อง

เป็นเด็กดีนะ	พูดแล้วชี้รูปภาพในหลวงให้ดู	บอกว่านี่คือในหลวง	พอเพลงชาติขึ้น	รูปท่าน
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ขึ้นหน้าจอทีวี	เขาก็สนใจดู	ยืนฟัง	ตอนนี้เห็นรูปท่านที่ไหน	เขาก็ยกมือไหว้”

	 หลงัจากทราบข่าวสวรรคตของในหลวงรัชกาลท่ี	๙		คุณป้าอยากไปกราบถวายความ 

เคารพหน้าพระบรมศพ	แต่สขุภาพไม่ดี	จงึได้แต่คิดว่าต้องท�าอะไรสกัอย่างเพือ่ถวายพระองค์

ท่าน		จนเม่ือได้เห็นข่าวการปฏบัิตธิรรมอทิุศถวายแด่ในหลวงในวาระท่ีสวรรคตครบ	๑๕	วนั 

คุณป้าและครอบครัวอีก	 ๖	 ชีวิต	 จึงตัดสินใจเช่ารถตู้จากนครปฐม	 ไปปฏิบัติธรรมถวายท่ี 

หอธรรมพระบารมี	อ.บ้านโพธิ	จ.ฉะเชิงเทรา	ตั้งแต่เช้าจนค�่า	หลังจากได้ปฏิบัติธรรมอุทิศ

ถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว	 จึงรู้สึกสบายใจขึ้นมากที่ได้ตอบแทนพระคุณพระองค์ท่านบ้าง	

แม้เพียงเล็กน้อย

	 “ตลอดเวลาที่ผ่านมาพยายามหักห้ามใจ	 แต่ก็ยังคิดถึงท่านตลอด	 เพราะท่านท�า 

ความดีมามาก	 ทรงเหน็ดเหนื่อยเพ่ือพวกเรา	 พอเห็นภาพ	 หรือได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ ์

ของท่านก็อดน�้าตาไหลไม่ได้	ป้าชอบเพลงแสงเทียนมาก	เพราะบอกเรื่องเวรกรรม	ฟังทีไร

ก็ซึ้ง	

	 “ตอนนี้ยังคิดถึงท่านทุกวัน	คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะท�าใจได้	ทั้งๆ	ที่รู้ว่าท่าน

ไปสบายแล้ว”

	 คุณป้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทนความรู้สึกที่มีต่อในหลวงซึ่งตนทั้งรัก	 เทิดทูน

อย่างหาท่ีสดุมไิด้		จากนีไ้ปกจ็ะพยายามปฏิบัตติามค�าสอนของพระองค์		โดยมีพระราชด�ารสั 

ที่ยึดถือไว้น�าทางชีวิต

	 นั่นคือ	การอยู่อย่างพอเพียง



156  บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก 

…การ มีวินัย มีความสามัคคี และรูจักหนาที่
ถือกันวาเปนคุณสมบัติสาํคัญประจาํตัวของคนทุกคน
แตในการสรางเสริมคุณสมบัติสามขอนี้ จะตองไมลืมวา

วินัย สามัคคี และหนาที่นั้นเปนไดทั้งในทางบวกและทางลบ
ซึ่งยอมใหคุณหรือให โทษไดมากเทาๆ กัน ทั้งสองทาง

เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรมจาํเปนตองพิจารณา
ใหถองแทแนชัดกอนวาเปนวินัย สามัคคี และหนาที่ดี

คือปราศจากโทษ เปนประโยชน เปนธรรม…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ในโอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
 ณ ศาลาดุสิดาลัย

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖
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	 จะว่าไปในบรรดากลุ่มคนท�างานที่มีโอกาสถวายงานรับใช้ใกล้ชิดในหลวงมากที่สุด		

คงมีไม่กี่อาชีพ	 และทหารคืออันดับต้นๆ	 ซึ่งแน่นอนว่า	 นับเป็นอาชีพในฝันส�าหรับเด็ก 

ผู้ชายส่วนใหญ่ด้วยเช่นกัน

 พลเอกโฆษิต สมุทรผ่อง	วัย	๕๐	กว่าคือหนุ่มใหญ่อีกคนหนึ่งที่เริ่มมองหาทิศทาง

ชีวิตตัวเองตั้งแต่เพิ่งแรกรุ่น	และมีค�าค�าว่า	อยากท�างานเพื่อชาติบ้านเมือง	 เป็นเสมือนธง

น�าทาง	 เขาเดินตามธงนั้นมาตลอด	 โดยเริ่มต้นท�างานทหารในพื้นที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่	 

จนได้ด�ารงต�าแหน่งราชองครักษ์พิเศษในปัจจุบัน

	 นายทหารช้ันผู้ใหญ่ท่านนีเ้ล่าว่าการเกดิในครอบครัวคนไทย	ท�าให้ได้รับการปลกูฝัง 

และกล่อมเกลาให้รัก	เทิดทูนในหลวงรัชกาลท่ี	๙	 เพราะพระองค์ท่านช่วยให้ประชาชน 

คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 และท�าคุณงามความดีให้ชาติบ้านเมืองอย่างยากจะหาผู้ใด

เสมอเหมือน	ยิ่งเมื่อได้ถือก�าเนิดเป็นบุรุษเพศ	ตนก็รู้สึกอยากท�าหน้าที่ชายไทยให้สมบูรณ์	

	 “ตัง้แต่เรยีนจบทหาร	ผมกเ็ริม่ปฏบัิตหิน้าท่ี	และได้รบัการปลกูฝังมาตลอดว่า	เราจะ

ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด	 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	 โดยเฉพาะในหลวงรัชกาล 

ที่	๙	เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างของประชาชนคนไทย	และได้ทรงเสียสละเพื่อ

พสกนกิรมากมาย		เราต้องตอบสนองความรักท่ีพระองค์ท่านมีต่อพสกนกิรด้วยการท�าหน้าที ่

อย่างเต็มก�าลัง	และผมก็ถือว่าตนเองเป็นพสกนิกรคนหนึ่งที่ท่านดูแลเหมือนกัน	

ท�าเพื่อชาติ

กาญจนา พ. / โยธิน เซ้ง
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	 “การท�าหน้าทีข่องทหารองครักษ์		คือการถวายความปลอดภัย		และถวายพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 อย่างการแต่งกายในเครื่องแบบให้สวยงามก็ถือว่าเป็นการ

ถวายพระเกยีรต	ิ	ส่วนเรือ่งความปลอดภัยของพระองค์		พวกเราจะได้รับการฝึกอบรมมาเป็น 

อย่างดี	แต่ลึกๆ	ผมกลับรู้สึกว่า	ในหลวงทรงปกป้องเรามากกว่า	เพราะพระองค์ท่านเป็นผู้

มีบารมีสูงส่ง	ไม่มีใครกล้าท�าร้ายท่านหรอก		

	 “เม่ือผมรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปกป้องจากพระองค์	 ทั้งๆ	 ที่มีหน้าที่ต้องปกป้อง

พระองค์ท่าน	ยิ่งท�าให้ผมคิดว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด	 เพราะการเป็นทหารจะได้รับ

การปลูกฝังเรื่องการเสียสละที่ต้องสละได้แม้กระทั่งชีวิต	เพื่อชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์			

ส่วนแต่ละคนจะมีโอกาสได้แสดงออกให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมากขนาดไหน 

นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง	 และผมคือคนหน่ึงที่ได้รับโอกาสนั้น	 แต่ก็น้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับ

ความเสียสละที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรอย่างพวกเรา”

	 การท�างานส่วนใหญ่ท่ีวนเวยีนอยู่บริเวณภาคใต้ของไทย		เขาจงึมโีอกาสได้ถวายงาน 

ใกล้ชดิในหลวง		เพราะท่านเสด็จฯ	ไปทรงงานทีภ่าคใต้บ่อยครัง้		เริม่ตัง้แต่ครัง้ยงัด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้พันทหารช่างที่	๔๐๒	จ.พัทลุง	 เขาก็เป็นผู้บังคับหน่วยที่ต้องไปท�าหน้าที่เป็นองครักษ์เวร

ให้พระองค์ท่าน	และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	

	 เจ้าตวัยงัจ�าความรูส้กึท่ีได้เข้าเฝ้าฯ	ใกล้ชดิพระองค์ท่านคร้ังแรก		ขณะท�าหน้าท่ีผูพ้นั

ทหารช่าง	ดูแลการซ่อมแซมส่วนต่างๆ	ของพระต�าหนกัทักษณิราชนเิวศน์ได้ว่า	ตืน่เต้นมาก 

ยิ่งครั้งไปเข้าเวรที่วังสวนจิตรลดา	 ต้องยืนบริเวณข้างบันไดที่พระองค์จะเสด็จลง	 เพื่อรอ 

ถวายรายงาน	ยิ่งเป็นความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้	

	 “ความที่พระองค์ท่านทรงมีความสง่า	งดงาม	ทรงพระด�าเนินไปไหน	ผมจะคอยด ู

ตลอด	ความสง่างามมีสมาธิ	ความมุ่งมั่น	ของพระองค์ท่าน	จะหาใครเปรียบไม่ได้อีกแล้ว”

	 ยิง่เม่ือได้ท�างานคลุกคลอียู่ทางภาคใต้มาก		ย่ิงท�าให้เขามองเห็นความรักท่ีพระองค์

ทรงมีต่อพสกนิกร	เพราะในพื้นที่นี้ได้มีการน้อมน�าพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาใช้

ประโยชน์มาก	 โดยเฉพาะโครงการพระราชด�าริ	 ที่เขาได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่คือโครงการ

ลุ่มน�้าปากพนัง	

	 “ในหลวงทรงพระปรีชาสามารถในเร่ืองน�้ามาก	 ขนาดสภาพดินในพื้นท่ีเลี้ยงกุ้ง 

มีความเสื่อมโทรม	 พระองค์ท่านก็ทรงชุบพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์	 แล้วยังทรงจัดการ

แบ่งพื้นที่น�้าจืด	น�้าเค็มของลุ่มน�้าปากพนังให้ประชาชนยุคหลังๆ	สามารถท�าอาชีพเกษตร

ได้	 โดยการสร้างประตูน�้าอุทกวิภาสประสิทธิ์	 และท�าคันถนนกั้นแบ่งบริเวณน�้าจืด	น�้าเค็ม

ออกจากกัน

	 “ถ้าศึกษาอย่างลึกซึ้งจะรู้เลยว่าพระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถมาก	 ดูแลทั้ง

ชาวนากุ้ง	และชาวนาข้าว	แล้วยังพยายามเก็บน�้าจืดทุกหยดไม่ให้ไหลลงทะเล	เพื่อเลี้ยงดู
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ประชากรภาคเกษตรให้ได้มากที่สุด”

	 การได้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดในพื้นที่ขาดแคลนเช่นนี้	ท�าให้นายทหารท่านนี้ได้เห็น

ความยากล�าบาก	 และเหน็ดเหนื่อยของพระองค์	 ซึ่งทรงงานหนักกว่าพสกนิกรอย่างเราๆ

ไม่รู้กี่ร้อยเท่า	 และทรงเสียสละเพื่อประชาชน	 จนท�าให้เกิดเป็นพระบารมีแผ่ไพศาลในทุก

พื้นที่ที่ท่านเสด็จพระราชด�าเนิน		

	 “พื้นที่ไหนแดดร้อน	พอพระองค์ท่านจะเสด็จฯ	ฟ้าจะครึ้ม	พื้นที่ไหนกันดาร	 ด้วย 

พระบารมกีท็�าให้พืน้ทีน้ั่นอดุมสมบรูณ์ขึน้มา		ถงึแม้จะยากขนาดไหน		พระองค์ท่านกส็ามารถ 

ท�าให้เป็นพ้ืนที่ที่ชาวบ้านจะใช้ท�าประโยชน์ได้	 อย่างพ้ืนที่ภูโต๊ะแดง	 น�้าเปรี้ยว	 ท่านก็ทรง

แกล้งดิน	จนชาวบ้านสามารถปลูกพืชพันธุ์ได้

	 “ถ้าทุกคนเข้าใจ	และมีความรู้	ความตั้งใจในการศึกษาเรื่องชาติบ้านเมือง	จะพบว่า 

ทีเ่มืองไทยอยูร่อดมาจนถึงทกุวนันี	้	เพราะพระองค์ท่านท�าให้ทุกสิง่ทุกอย่าง		แม้แต่เยาวชน 

ถ้าเขาได้รับข้อมูลข่าวสาร	ได้รับรู้ในสิ่งที่พระองค์ท่านท�าจริงๆ	ผมเชื่อว่าเยาวชนทุกคนจะ

ต้องส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างแน่นอน”

	 ด้วยความรักภักดีเย่ียงนี้	 เขาจึงยากจะท�าใจได้เมื่อต้องพบกับวันท่ีต้องสูญเสีย

ในหลวงผู้เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งประเทศ	 แต่ที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับความจริง	

และใช้ชีวิตต่อไปภายใต้ความโศกเศร้าที่ทับถม	ซึ่งต้องรอวันเวลาช่วยคลี่คลาย			

	 แต่ส�าหรบัวนันีเ้ขาจะพยายามท�าหน้าท่ีให้ดท่ีีสดุ		เพือ่สบืสานปณธิานของพระองค์

ท่านให้เกิดการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป



160  บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก 

…เปนความจริงอยูโดยธรรมดา ที่บุคคลในสังคมนั้น
มีอัชฌาสัยจิตใจแตกตางเหลื่อมลํ้ากันเปนหลายระดับ

ขึ้นอยูกับพื้นฐานภูมิธรรมของตน บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง
มีความประพฤติดีงาม เปนคุณประโยชนอยูแลวเปนปรกติ

แตบางคนก็ไมสามารถจะทาํเชนนั้นได
เพราะยังไมเห็นคุณคาของการปฏิบัติดี

จึงมักกอปญหาใหเกิดแกสังคม
คนเรานั้น สาํคัญอยูที่ควรจะไดปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเอง
ใหดีขึ้นเปนลาํดับเพื่อใหชีวิตเปนสุขและเจริญรุงเรือง…

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๖

ณ วัดคีรีวงศ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
วันเสารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔
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	 “ดิฉนัภูมใิจท่ีได้เกดิเป็นคนไทย		เพราะไม่มปีระเทศใดจะมพีระราชาท่ีดพีร้อมอย่าง

ในหลวงรชักาลที	่๙		ของเรา”		ประภัสสร ฉายเพ่ิมศกัด์ิ	พยาบาลสาววยั	๒๔	บอกเล่าความ 

รู้สึกที่อัดแน่นอยู่ภายในใจด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ	 เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าบ้านเมืองจะ 

สูญเสียเสาหลักทีเ่ป็นเสมอืนศนูย์รวมดวงใจของคนไทยท้ังประเทศไปเมือ่วนัท่ี	๑๓	ตลุาคม	

๒๕๕๙																																									

	 การท�าหน้าที่พยาบาล	ท�าให้เธอรับทราบพระอาการของพระองค์ท่านเป็นระยะๆ 

แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าพระองค์ท่านจะยังคงอยู่เป็นขวัญก�าลังใจให้คนไทยไปอีกนาน	 จนกระท่ัง 

เริ่มมีข่าวว่าพระอาการทรุดลง	ท�าให้เธอเริ่มใจเสีย	คืนวันที่	๑๒	ถึงกับมีอาการนอนไม่หลับ 

กังวลว่าถ้าพระองค์ท่านจากไปจริงๆ	 ประเทศจะเป็นอย่างไร	 แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร	

เพราะในหลวงเป็นศูนย์รวมของคนท้ังประเทศ	 เธอจึงพยายามสงบจิตใจ	 พอวันรุ่งขึ้นม ี

เสียงร�่าลือกันว่าพระองค์ท่านสวรรคตแล้ว	 แม้แต่ต่างประเทศก็ออกข่าว	 เธอก็ยังไม่ปักใจ

เชื่อว่าเป็นความจริง	

	 จนบ่ายวันที่	๑๓	ตุลาคม	เห็นหมอกับพี่ที่ท�างานน�้าตาไหล	ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น			

แต่ยังไม่อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องในหลวงสวรรคต	จน	๕	โมงเย็น	ใจเริ่มเคว้งคว้าง	เพราะผู้คน

เริ่มพูดถึงข่าวการสวรรคตมากขึ้นตามล�าดับ		

	 “แม้จะเริ่มใจเสีย	 แต่ดิฉันยังไม่ปักใจเชื่อ	 เหมือนหลอกตัวเองว่าไม่จริง	 นั่งท�างาน 

ไปเรื่อยๆ	 เพื่อจะรอข่าวยืนยันเป็นทางการจากส�านักพระราชวัง	 ถ้าข่าวท่ีร�่าลือกันเป็น 

เรื่องจริงต้องมีแถลงการณ์บอกประชาชนวันนี้แน่นอน	

ภูมิใจได้เกิดเป็นคนไทย

กาญจนา พ.
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	 “ปกติเวลาท�างาน	เราไม่ดูทีวี	แต่บ่ายวันนั้นท�างานไป	ตาก็คอยมองทีวีตลอด	พอ	 

๖	โมงเย็นหน้าจอทีวีเปลี่ยนเป็นสีด�า	ทั้งที่ยังไม่มีประกาศอะไรเลย	แต่เราก็เริ่มท�างานไม่ได้

แล้ว	เจ้าหน้าที่และคนไข้ทุกคนต่างจับจ้องที่หน้าจอทีวี	สักพักนายกฯ	ก็ออกมาแถลงการณ์

ว่าพระองค์ท่านสวรรคตแล้ว”	

	 เธอเล่าพลางน�้าตาไหลเพราะความทุกข์จากการสูญเสียบุคคลท่ีเป็นเสมือนพ่อ	 

แม่จะเล่าเรื่องในหลวงให้ฟังบ่อยมากตั้งแต่เธอยังเด็กๆ	 ว่า	 เห็นพระองค์ท่านท�างานหนัก

ตั้งแต่แม่ยังเด็ก	 แม่ยังชอบให้เธอดูสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ	 จนเธอซึมซับถึง 

เรือ่งราวของในหลวง		เมือ่โตขึน้ก็เร่ิมเหน็ด้วยกบัแม่ว่า		พระองค์ท่านท�างานตลอดชวีติจริงๆ 

ขนาดอายุมาก	 และป่วยจนต้องนั่งรถเข็นก็ยังทรงงาน	 ทรงคิดสร้างสะพานพระราม	๘	 

ก็ขณะประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช

	 “ส่วนขณะประทับในวังไม่ต้องพูดถึง	เพราะวังคือที่ท�างานของท่าน

ตอนเรียนม.ปลาย ครูเคยพาไปดูวังสวนจิตรลดา 
เหน็ครัง้แรกงงว่า  ท�ไมวงัประเทศไทยถงึเป็นอย่างนี ้
เพราะตอนก่อนเข้าไปคิดว่าคงเป็นพระราชวังที่มี
สถาปัตยกรรมสวยงดงามมาก แต่พอผ่านประตู
เข้าไป ก็เริ่มมีนา มีอาคารที่เป็นห้องทดลอง ช่าง 
แตกต่างจากทีค่ดิไว้มาก
 ดิฉันคิดว่าคงเป็นวังของพระราชาที่หาที่ไหน 
ไม่ได้อกีแล้วในโลกนี.้..
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	 “ตอนเรยีนม.ปลาย	ครูเคยพาไปดูวงัสวนจิตรลดา	เหน็คร้ังแรกงงว่า	ท�าไมวงัประเทศ 

ไทยถึงเป็นอย่างนี้	 เพราะตอนก่อนเข้าไปคิดว่าคงเป็นพระราชวังท่ีมีสถาปัตยกรรมสวย

งดงามมาก	แต่พอผ่านประตูเข้าไป	ก็เริ่มมีนา	มีอาคารที่เป็นห้องทดลอง	ช่างแตกต่างจาก

ที่คิดไว้มาก

	 “ดิฉันคิดว่าคงเป็นวังของพระราชาที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้	

	 “เพราะฉะนั้นเมื่อทราบข่าวสวรรคต	 ในระยะหนึ่งเดือนแรก	 เรายังท�าใจยอมรับ 

ไม่ได้	คิดว่าไม่ใช่เรื่องจริง	หลังจากนั้นถึงเริ่มคิดได้ว่าคงถึงเวลาจริงๆ	แล้ว	ในหลวงท่านคง

ไปอยู่ในที่ที่ดีแล้ว	เพราะท่านได้ท�าความดี	ท่านทรงงานมาเยอะมาก	จนจาระไนไม่หมด	

	 “แต่มีสิ่งที่เห็นทุกวันคือพระราชกรณียกิจที่ท่านสอนให้พวกเรารู้จักพึ่งตนเอง	สอน

เรื่องการใช้ชีวิต	 เรื่องความซื่อสัตย์	 ซึ่งทุกอย่างที่ท่านเคยตรัสไว้สามารถน�ามาใช้ในชีวิตได้

จริงๆ”	

	 แต่แม้เธอจะบอกว่ายอมรับได้เพราะมองเห็นว่าความพลัดพรากเป็นเรื่องของ

สัจธรรม	 ไมว่าใครก็อาศัยอยู่บนโลกนี้เพียงชั่วคราว	 แต่ทุกวันนี้ถ้าได้เห็นภาพข่าวพระราช

กรณียกิจของพระองค์	 น�้าตาก็พร้อมจะไหลตลอดเวลา	 รวมถึงพ่อแม่ก็เช่นกัน	 ครอบครัว

ของเธอจงึพยายามเยยีวยาความโศกเศร้า		อาลยั		ด้วยการไปปฎบัิตธิรรมถวายเป็นพระราช 

กุศลแด่พระองค์

	 “พวกเราอยากท�าอะไรถวายพระองค์ท่านบ้าง	 เพราะท้ังชีวิตยังไม่เคยมีโอกาสท�า

อะไรถวายท่านเลย	 ตั้งใจว่าผลบุญที่ได้ปฏิบัติธรรมจะส่งถึงท่านได้	 นอกเหนือจากความ 

ต้ังใจที่จะเข้าไปกราบพระบรมศพในวังพร้อมกันทั้งครอบครัว	 เพราะพระองค์ท่านเปรียบ

เหมือนพ่อ	และเป็นแบบอย่างของคนดีที่แท้จริง	

	 “ดิฉันอยากบอกพระองค์ท่านว่า	 ‘รักพ่อที่สุด’	 ทุกอย่างที่ท่านท�าไว้ให้บ้านเมือง 

มากเกนิพอจนท่านไม่ต้องห่วงอะไรอกีแล้ว		และนบัจากนีป้ระชาชนคนไทยคงจะน�าค�าสอน

ของพระองค์ท่านมาปฏิบัติตามต่อไปอย่างแน่นอน”

	 เธอหวังและเชื่อเช่นนั้น	 เพราะคนไทยทั้งแผ่นดินมีในหลวงรัชกาลที่	๙	อยู่ในใจ 

ของทุกคน
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…คนเราอยูคนเดียวไมได จะตองอยูเปนหมูคณะ
และถาหมูคณะนั้นมีความสามัคคี

คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือในทุกเมื่อ
ชวยกันคิดวาสิ่งใดสมควร สิ่งใดไมสมควร

สิ่งใดที่จะทาํใหนาํมาสูความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ทาํ
สิ่งใดที่นาํมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เวน

และชวยกันปฏิบัติทั้งหนาที่ทางกายทั้งหนาที่ทางใจ…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจํารุนลูกเสือชาวบาน จังหวัดสระบุรี 

ณ วัดหนองเขื่อนชาง อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
วันศุกรที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙
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	 หลังจากวนัทีป่ระเทศไทยเหมือนถกูห่มคลมุด้วยเมฆหมอก	และท้องฟ้าสดี�า	นบัแต่

ทกุคนได้ทราบข่าวการสวรรคตของในหลวงรัชกาลท่ี	๙		คลืน่มหาชนจงึหลัง่ไหลไปรวมกนัอยู่

ทีบ่รเิวณหน้าพระบรมมหาราชวงั	ท้องสนามหลวง	วนัละเป็นหมืน่เป็นแสนทุกวนั	โดยเฉพาะ 

ช่วงเดือนแรกๆ	ที่ทุกคนยังท�าใจยอมรับความสูญเสียครั้งใหญ่นี้ไม่ได้

	 เมื่อคนมามาก	การดูแลในเรื่องต่างๆ	ย่อมเป็นเรื่องยาก	และต้องใช้คนท�างานมาก		

แต่เพราะเป็นงานของในหลวงรัชกาลท่ี	๙	 ทุกคนจึงพร้อมใจช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือ		 

ส่งผลให้เกิดกลุ่มจิตอาสาโดยอัตโนมัติ	เพราะทุกคนตั้งใจท�าความดีเพื่อพ่อเป็นครั้งสุดท้าย

 นิรันดร์ ธรรมผลิน	คือนักธุรกิจหนุ่มใหญ่วัย	๕๑	ที่พาตัวเองมาเป็นจิตอาสาตั้งแต่

ไปกราบในหลวงรัชกาลที่	๙	ครั้งแรกหลังวันสวรรคตเมื่อคืนวันที่	๑๔	ตุลาคม	เพราะได้เห็น 

ว่ามีจิตอาสามาแจกของสารพัด	 เขาเป็นคนหนึ่งท่ีจุดเทียนริมก�าแพง	 ดูไม่เป็นระเบียบ

สวยงาม	จึงคิดว่าถ้าพอจะท�าอะไรเพื่องานนี้ได้	ก็ตั้งใจจะท�า	จึงได้ชักชวนเพื่อนๆ	มาร่วม

ท�าโครงการท�าความดีถวายพ่อ	 ใครมีเงินก็ช่วยเงิน	 ใครมีเวลาก็มาร่วมลงแรงท�างานเพื่อ 

ผู้อื่น	และสิ่งที่เขาและเพื่อนเลือกท�าคือ	การแจกอาหารที่กินง่าย	พกพาสะดวกส�าหรับคน

ที่มาร่วมงาน	

	 “เมื่อเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ในคราวนี้	 ใครๆ	 ก็คงอยากออกมาเป็น

จิตอาสา	 ผมเองไม่เคยท�ามาก่อน	 ยังคิดเลย	 ครั้งแรกแจกของกิน	 เพราะเห็นคนมาจาก 

ต่างจังหวัดมาก	 บางคนก็ไม่มีอะไรมาเลย	 มีแต่ใจที่อยากมาถวายความอาลัยอยู่ใกล้ชิด

พระองค์ท่าน	คนมาวันละเป็นแสนคน	เอาของมาแจกเท่าไรก็ไม่พอ	

จิตอาสาเพื่อเพื่อน

กาญจนา พ.



166  บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก 

	 “ผมเลยคดิว่าจะท�าอะไรท่ีเขาเกบ็ใส่กระเป๋าไว้ได้	และกนิแล้วอ่ิม	กเ็ลยเลอืกบัตเตอร์

เค้ก	เพราะมีเพื่อนท�าเบเกอรี่อยู่	เขาก็มาช่วย	รวบรวมเงินจากเพื่อนๆ	ได้	๓	หมื่นกว่าบาท		

เอามาซื้อของ		และท�าเค้กไป	๓,๐๐๐	ชิ้น	ยืนแจกหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์	กับบนสะพาน

เชื่อมคลองที่ทหารท�าขึ้น		ไม่ถึงชั่วโมง	ของก็หมด”	

	 เมื่อไฟแห่งการเป็นจิตอาสาคุโชน	 หนุ่มผู้นี้ก็เกิดแรงใจที่อยากท�าเพื่อคนที่มีหัวใจ

เดียวกัน	และก่อนจะเอาขนมไปแจก	เขาได้พบเพื่อนที่ท�าธุรกิจของพรีเมี่ยม	สายรัดข้อมือ		

“เราเกิดในรัชกาลที่	๙”	จึงขอมาแจก	๒๐๐	 เส้น	และเกิดไอเดียอยากท�าบ้าง	จึงไปคุยกับ

เพื่อนๆ	ที่เรียนชั้นประถมด้วยกัน	ว่าจะท�าสายรัดข้อมือแจกเป็นของที่ระลึก	

	 “พอเห็นสายรัดข้อมือที่เพื่อนให้มาก็คิดว่าเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจ	 สังเกต 

จากที่เราขอเพื่อนไปแจกเด็กๆ	ที่พ่อแม่พามากราบพระองค์	พ่อแม่เห็นอยากได้	เราก็บอก 

ว่าขอให้น้องๆ	เป็นก�าลังใจในการท�าความดีก่อน	เด็กๆ	ดีใจ	แต่พ่อแม่ดีใจมากกว่า	วันนั้น

มีผู้ใหญ่อยากได้สายรัดข้อมือ	 มาต่อแถวยาวเลย	 แต่เรามีแค่	 ๒๐๐	 เส้น	 ก็แจกได้เฉพาะ 

ลูกหลานที่มากับผู้ปกครอง	

	 “พอท�างานเสร็จ	 เดินไปวัดพระแก้ว	 เห็นเด็กจิตอาสาเก็บขยะ	 ช่วยประกาศเรื่อง

ต่างๆ	 ก็ชื่นชมเขา	 เลยใส่ให้ที่ข้อมือ	 พอเด็กได้รับก็ดีใจมาก	 เราเองเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งดีใจ 

ไปด้วยที่ช่วยให้คนอื่นยิ้มได้ในวันอย่างนี้”	

	 การได้อยู่ในพื้นที่	สัมผัสผู้คนที่มาในงานอย่างใกล้ชิด	ท�าให้ได้รับข้อมูล	รับรู้ความ

ต้องการ		จนสามารถน�ามาต่อยอดการท�างานจติอาสา		เพราะหลงัจากแจกขนมแล้ว		ชายหนุม่ 

นกัธรุกจิจงึน�าทนุทีร่ะดมจากเพือ่นๆ		มาท�าสายรัดข้อมอืจ�านวน	๖,๕๐๐	เส้น		แบ่งให้เพือ่นท่ี 

ต่างจงัหวดัไปแจกบ้าง		ส่วนทีเ่หลือกน็�าไปแจกคนท่ีมาสกัการะพระบรมศพตรงประตทูางออก 

ของเย็นวันที่	๓	ธันวาคม	เพราะต้องการให้กับคนที่รักในหลวงจริงๆ	

	 “ผมอาจมองแคบไปนดิทีแ่จกเฉพาะคนมากราบพระองค์ท่าน		แต่เพราะมขีองจ�านวน 

จ�ากัด	จึงต้องเลือกว่าจะมอบให้ใครดี	ที่เลือกไปแจกหน้าประตูทางเข้าพระบรมมหาราชวัง		

เพราะคิดว่าถ้าคนไม่รกัท่านจรงิๆ	คงไม่มายืนรอ	๘-๑๐	ชัว่โมงอย่างนี	้เหมอืนเพือ่นคนหนึง่

ก็บอกว่า	เขายืนรอถึง	๑๓	ชั่วโมง	เพื่อจะได้เข้าไปกราบหน้าพระบรมศพ”

	 การยืนแจกของบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง	 ท�าให้ชายหนุ่มอดคิดถึงอดีตท่ี 

ผ่านมาไม่ได้	เพราะในวัยเด็ก	เขาเคยมีโอกาสถวายเงินกับพระหัตถ์ในหลวง	ขณะพระองค์

เสด็จฯ	ไปวัดพระแก้ว	และยังเคยมาเฝ้าฯ	รับเสด็จที่นี่อีกครั้งในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยด้วย

	 “การได้เข้าเฝ้าฯ	 ใกล้ชิดพระองค์ท่าน	 ท�าให้มีความสุขมาก	 ผมยังอยากให้ลูกได ้

เห็น	ได้เข้าเฝ้าฯ	ใกล้ชิดท่านบ้าง	รู้สึกเสียใจที่ไม่มีโอกาสพาลูกไปเข้าเฝ้าฯ	ท่านสักครั้ง

		 “แต่อย่างไรเสยี		ผมก็ได้น�าพระราชด�ารัสมาสอนลกู	และใช้กบัตวัเองด้วย		โดยเฉพาะ 

ในส่วนทีท่่านตรสัว่า	‘เราท�าให้ทกุคนเป็นคนดไีม่ได้	แต่เราต้องไม่ให้คนไม่ดมีอี�านาจ’	ซึง่ผม 
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น�ามาใช้กับการบริหารงาน	 ถ้าพนักงานคนไหนดีก็สนับสนุน	 ส่วนคนไม่ดีก็ไม่ให้ข้ึนมามี

อ�านาจ	 กับอีกเรื่องที่พระองค์ท่านสอนเรื่องปิดทองหลังพระก็เอามาสอนลูก	 ผมจะบอก

เขาเสมอว่าให้ท�าความดีไปเถอะ	ใครไม่เห็นก็ช่างเขา	และเราต้องซื่อสัตย์	อย่างถ้าเก็บเงิน

ได้ต้องเอาไปคืน	 ต้องเป็นคนดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 อะไรที่เราได้ประโยชน์แต่ต้องเอา

เปรียบคนอื่น	อย่าท�า

	 “ค�าสอนของในหลวงเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถน้อมน�ามาใช้กับชีวิตได้ไม่ยาก”

		 การรับรู้ข่าวการสวรรคตจึงเป็นความทรงจ�าที่ปวดร้าว	 เขายังจ�าภาพวันที่ได้เห็น

เพื่อนๆ	ร้องไห้	น�้าตาลูกผู้ชายมากมายหลั่งไหลอาลัยพ่อ	ไม่มีใครอยากเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น

จะเป็นความจริง	เพราะทุกครั้งที่มีข่าวในหลวงประชวร	พระอาการก็จะค่อยดีขึ้น	แต่ครั้งนี้

ไม่ใช่	และไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนอ้อนวอน	

	 จากนี้ไป	เขาจะมีภาพในหลวงรัชกาลที่	๙	ประทับอยู่ในใจเสมอ

	 “พระองค์ท่านคือต�านานที่ยิ่งใหญ่	 ผมคิดว่าตัวเองได้เห็นสิ่งที่เป็นที่สุดในชีวิตแล้ว			

ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังคงท�าใจไม่ได้	 ต้องใช้เวลาอีกยาวนานซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไร	 ท�าให้

ผมอดนกึถงึความรูสึ้กตอนดทีูวแีล้วเห็นคณุลงุจากจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีมาเฝ้าทุกวนั		นกัข่าว 

ทวีถีามว่า	“ลุงจะมานานแค่ไหน”	แกตอบว่าไม่รู	้แต่มาทุกครัง้รูส้กึอ่ิมใจท่ีได้อยูใ่กล้พระองค์			

ลุงเลยบอกว่าจะมาจนกว่าจะรู้สึกอิ่มใจจึงจะกลับบ้าน	และถ้าคิดถึงก็จะกลับมาใหม่	

	 “ผมไม่รูว่้าอกีนานแค่ไหนจงึจะท�าใจได้		เพราะตอนนีถ้้าเจอคลปิเรือ่งของพระองค์ท่าน 

กย็งัร้องไห้อยู	่	และยงัเคยคุยกบัเพือ่นๆ	ว่า		ยงัไม่อยากให้มงีานพระราชทานเพลงิพระบรมศพ 

เพราะยังท�าใจไม่ได้จริงๆ”	

	 แต่ในความทุกข์จากความสูญเสีย	 ก็ยังมีความรู้สึกดีๆ	 เกิดตามมาด้วย	 เพราะท�า 

ให้เขารู้ว่า	คนไทยรักในหลวงมากแค่ไหน	 จากการไปเดินหาซื้อเสื้อผ้าชุดด�า	 แล้วเห็นคน 

แต่งด�าแสดงความอาลัยกันเต็มห้างสรรพสินค้า	 และเสื้อผ้าสีด�าขายหมดทุกร้านจนหาซื้อ

แทบไม่ได้		จนชายหนุม่ต้องฝากเพือ่นซือ้จากต่างประเทศ	ท�าให้เกิดความคดิอยากท�าเสือ้ด�า 

แจกผู้มาร่วมงานที่ขาดแคลน	แต่ก็ต้องรอผ้านานนับเดือนกว่าจะได้มา

	 เมื่อรากฐานของความเป็นจิตอาสาได้ก่อเกิดในตัวแล้ว	 เขาจึงคิดจะท�างานแบบนี้ 

ต่อไปเรื่อยๆ	 ตามวัน	 เวลา	 และโอกาสที่เหมาะสม	 เพราะการท�าความดีเพื่อพ่อสามารถ

ท�าได้ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
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…ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอมเกิดมาจากประพฤติชอบ
และการหาเลี้ยงชีพชอบ เปนหลักสาํคัญ

ผูที่จะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบไดดวยนั้น
ยอมจะมีทั้งวิชาความรู ทั้งหลักธรรมทางศาสนา

เพราะสิ่งแรกเปนปจจัยสาํหรับใชกระทาํการทาํงาน
สิ่งหลังเปนปจจัยสาํหรับสงเสริมความประพฤติ

และการปฏิบัติงานใหชอบ คือใหถูกตองและเปนธรรม…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระราชแกคณะครูโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต 

ณ มัสยิดกลาง จังหวัดปตตานี 
วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙
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	 การให้โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนนบัเป็นแบบอย่างท่ีดีงามท่ีในหลวงรัชกาลท่ี	๙		ทรงท�า 

ให้ดูเป็นตัวอย่างเสมอมา	ขึ้นอยู่กับว่า	ใครจะน�าไปใช้	หรือท�าตามเมื่อไร	ที่ไหนเท่านั้น	และ

ในช่วงหลังจากในหลวงเสด็จสวรรคต	เราจะได้เห็นการให้แบบนี้มากขึ้น	แต่	หทัยกาญจน์ 

จึงวิเศษพงศ์	หญิงสาวเจ้าของกิจการเบเกอรี่โฮมเมดจาก	จ.หนองบัวล�าภูวัย	๔๒	กลับท�า

สิ่งนี้มาก่อนหน้านั้น	โดยใช้ความสามารถในการท�าขนมเป็นสะพานเชื่อมโยงการให้สู่ผู้คน

	 เริม่ต้ังแต่ปี	๒๕๕๘	ท่ีเธอชกัชวนเพือ่นๆ	กลุม่คนท�าขนม		ให้ช่วยกนัท�าคพัเค้กส่งใน 

งานฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ	๕	ธันวามหาราช	ที่ท้องสนามหลวง	เพื่อให้คนมางาน

อิ่มอร่อยโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อ	เพราะเธอเชื่อว่า	การสร้างความสุขให้คนอื่นมีค่ากว่าการได้

เงินทองมากมายนัก

	 แต่เพราะคนมางานมีจ�านวนมาก	 เธอจึงต้องเตรียมการ	 โดยเริ่มต้นสอนให้คนท่ี 

สนใจมาเรียนท�าคัพเค้กฟรีผ่านทางเพจชื่อ	 “คัพเค้กเพื่อพ่อหลวง”	บนสื่อออนไลน์	 เพราะ

เธอเป็น	admin	กลุ่มคนท�าขนมชื่อเบเกอรี่และขนมแสนอร่อยอยู่แล้ว	จากนั้นก็ได้กลุ่มคน

มาช่วยกันท�าคัพเค้กจ�านวน	๒๐,๐๐๐	ถ้วย	เพื่อแจกฟรีในงาน	๕	ธันวามหาราชได้ส�าเร็จ

	 “ปกติเรามีกลุ่มคนท�าขนมท่ีพูดคุยกันเป็นประจ�าอยู่แล้ว	 พอพวกเราคิดจะท�า	 ก็

ติดต่อส�านักพระราชวังเพื่อขออนุญาตท�าขนมไปแจกให้คนที่มาร่วมงาน	๕	ธันวามหาราช		

พอได้รบัอนญุาตกใ็ห้คนทีเ่ราเปิดเพจสอนไปแล้วมาช่วยกนัท�าคพัเค้ก	๒๐,๐๐๐	ถ้วย		โดยม ี

สปอนเซอร์จากบริษัทแป้ง	บริษัทถ้วยฟอยล์	 สนับสนุนส่งแป้ง	 ส่งถ้วยฟอยล์มาให้	พอท�า

เสรจ็กเ็อาไปรวมกนัท่ีกรงุเทพฯ	เพือ่ตคีรมีแต่งหน้า	แล้วส่งไปสนามหลวง	เพือ่ให้คนมาร่วม

งานจุดเทียนถวายพระพรได้กินกัน		

รักคือการให้

กาญจนา พ.
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	 “ความจริงปี	๒๕๕๙	ก็เริ่มวางแผนจะท�าคัพเค้กไปสนามหลวงอีก	แต่พระองค์ท่าน

ไม่อยู่แล้ว”

	 ทว่าเมือ่ถงึปีถดัมา		ทางส�านกัพระราชวงักลบัเป็นฝ่ายตดิต่อให้เธอและกลุม่เพือ่นท�า 

ขนม	 และของว่าง	 เพื่อให้คนได้ทานรองท้องก่อนเข้าไปเคารพพระบรมศพ	 ในระหว่างนั้น 

ภาคอีสานเกิดฝนตกหนัก	 น�้าท่วม	 นาข้าวล่ม	 ชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทัน	 ราคาข้าว 

ตกต�่าอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน	 เธอจึงต้องช่วยผลักดันเร่ืองดังกล่าวด้วย	 เพราะเธอเองก็ม ี

นาที่อยู่	 จ.สุรินทร์บ้านเกิด	 แม้ไม่ได้ประสบปัญหานาล่มเหมือนเพ่ือน	 แต่ก็เข้าใจในความ 

สูญเสีย	 และไม่อาจดูดายต่อชะตากรรมของเพื่อนร่วมชาติ	 จึงได้คุยกับเพื่อนที่เป็นภรรยา

ทหารเรือ	 ให้ช่วยติดต่อประสานงานซื้อข้าวชาวนามาใช้ที่เต็นท์ทหารเรือ	 เพื่อให้บริการ

ประชาชนที่มากราบพระบรมศพในหลวงได้กินกันอีกที

ถึงดิฉันจะเกิดไม่ทันในช่วงที่พระองค์ท่านต่อสู้กับ 
การปลกูฝ่ิน แต่กรู้็ว่าปัญหาเรือ่งฝ่ินหมดไปเพราะ 
ท่านเข้าไปช่วยสร้างอาชพีให้ชาวเขา  หรอือย่างตอน 
วยัรุน่ ดฉินัได้เห็นเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ น่ากลวั
มาก  คนไทยออกมาสู้รบกัน  ตอนน้ันเหมือนแผ่นดิน 
ร้อนเป็นไฟ  แต่อยู่ๆ  กเ็ยน็ลง  เพราะในหลวงออกมา 
ช่วยคล่ีคลายความขดัแย้ง 
 พวกเรารอดมาได้ก็เพราะพระบารมีของพระองค์
ท่านโดยแท้
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	 จะว่าไปหทัยกาญจน์ก็คือพสกนิกรคนหนึ่งที่พยายามท�าความดี	 เท่าที่โอกาสและ

ความสามารถจะเอื้ออ�านวย	แม้ในใจจะต้องแบกรับความสูญเสียใหญ่หลวง	และหากย้อน

กลับไปในวันวาน	เธอบอกว่า	สมัยก่อนตอนมีข่าวในพระราชส�านักไม่ค่อยได้สนใจ	ครั้นพอ

ไม่มีในหลวงแล้ว	กลับนั่งดูข่าวพระราชกรณียกิจทางทีวีได้ทั้งวัน	การเกิดและเติบโตในช่วง

ทีพ่ระองค์ท่านท�างานหนักก็ท�าให้เธอรับรู้ได้ว่าในหลวงทรงท�างานหนกัเพือ่ความผาสกุของ

ประชาชน	และเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งประเทศอย่างแท้จริง

	 “ถงึดิฉนัจะเกดิไม่ทนัในช่วงท่ีพระองค์ท่านต่อสูก้บัการปลกูฝ่ิน		แต่กรู้็ว่าปัญหาเรือ่ง 

ฝิ่นหมดไปเพราะท่านเข้าไปช่วยสร้างอาชีพให้ชาวเขา	หรืออย่างตอนวัยรุ่น	 ดิฉันได้เห็น

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ	 น่ากลัวมาก	 คนไทยออกมาสู้รบกัน	 ตอนนั้นเหมือนแผ่นดินร้อน

เป็นไฟ	แต่อยู่ๆ	ก็เย็นลง	เพราะในหลวงออกมาช่วยคลี่คลายความขัดแย้ง	

	 “พวกเรารอดมาได้ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่านโดยแท้”

	 ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง	 เมื่อทราบข่าวสวรรคตตอนค�่า 

วันที่	๑๓	ตุลาคม	เธอถึงกับป่วยจนท�าขนมไม่ไหว	แต่กลับชวนลูกสาววัย	๗	ขวบนั่งท�าโบว์ 

สีด�าทั้งคืน	 รุ่งเช้าก็เอาไปแจกพนักงานเซเว่น	 แจกลูกน้อง	 ลูกค้า	 คนขายของในตลาดสด	 

และแจกคนตามหมู่บ้านที่ไม่มีเงินซื้อเสื้อด�าซึ่งช่วงนั้นก�าลังราคาแพงมาก	

	 “ดิฉันนั่งท�าโบว์ไปก็ร้องไห้ไป	หลังจากวันนั้นท�าขนมไม่ได้ไปพักใหญ่	 ไม่มีจิตใจจะ

ท�าอะไร	เพราะบรรยากาศรอบๆ	ตัวเศร้าผิดปกติ	พอคิดว่า	จากนี้ไปไม่มีพระองค์ท่านแล้ว

น�้าตาก็ไหลตลอด	รู้สึกว่าทุกๆ	อย่างรอบตัวยังมีภาพของพระองค์ท่านอยู่กับเรา	 ไม่ว่าจะ

เป็นดนตรี	กีฬา	วิทยาศาสตร์	แม้กระทั่งงานรื่นเริงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ยังมีภาพของท่าน	เลย

ท�าใจยอมรับได้ยาก	แค่ขับรถติดไฟแดง	แล้วเห็นเขาก�าลังปลดภาพในหลวงรัชกาลที่	๙	ลง		

ก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น	เพราะกระทบจิตใจมาก	

	 “จริงๆ	ก็รู้อยู่ว่าเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	เป็นเรื่องธรรมดา	แต่ข้างในใจลึกๆ	รู้สึกเหมือน

ชีวิตขาดเสาหลัก	 ทุกวันนี้ถ้าได้นั่งกินข้าวกัน	 คุยกับเพื่อนแล้วพูดถึงพระองค์	 ทุกคนก็ยังมี

ความทุกข์อยู่	ขนาดผ่านไปหลายเดือนแล้วยังน�้าตาซึมบ่อยๆ

	 “ดิฉันอยากพาลูกสาวไปกราบพระบรมศพ	เพราะเขาโชคดีที่ได้เกิดในรัชกาลที่	๙”

	 ไม่ว่าเธอจะได้พาลกูสาววยั	๗	ขวบ	เข้าไปกราบหน้าพระบรมศพหรือไม่	คงไม่ส�าคญั

เท่ากับความรู้สึกรัก	เทิดทูนที่ท้วมท้นอยู่ในหัวใจของแม่คนนี้อย่างแน่นอน
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…ความเขมแข็งในจิตใจนี้เปนสิ่งที่สาํคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็ก
เพราะวาตอไป ถามีชีวิตที่ลาํบาก ไปประสบอุปสรรคใดๆ

ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นได
เพราะวาถาไมเจออุปสรรคอะไร ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราได

แตถามีความรู มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเขมแข็งในกาย ในใจ
ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรคตางๆ นั้นได…

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกรที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘
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	 จังหวัดปลายด้ามขวานไทยอย่างนราธิวาส	นับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่	๙ 

เสด็จฯ	ไปทรงเยี่ยมเยียนบ่อยครั้ง	 วันเวลาเหล่านั้นประทับอยู่ในความทรงจ�าของ	พรรณี  

วิริยะประดิษฐ์	 สาวใหญ่ชาวใต้วัย	 ๔๗	 ตลอดมา	 ค่าที่เธอมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ	 ในหลวง 

เป็นประจ�าตั้งแต่เด็ก	เพราะมีบ้านอยู่ใกล้พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์

	 ครัง้นัน้ด้วยความเป็นเด็กเธอยังไม่รู้หรอกว่าพระองค์ท่านเป็นใคร	ส�าคัญอย่างไร	แต่ 

เมื่อเห็นผู้ใหญ่ตื่นเต้น	ชวนกันไปเฝ้าฯ	รับเสด็จ	เธอจึงติดตามเขาไปด้วย	ต่อเมื่อเติบโตเริ่ม

รู้ความ	พรรณีจึงสัมผัสได้ว่า	ในหลวงพระองค์นี้ทรงท�างานหนักเพื่อบ้านเกิดของเธอจริงๆ

	 “สมัยก่อนพระองค์ท่านทรงแปรพระราชฐานไปอยู่นราธวิาสทุกปี		ดฉินักน็ัง่รอเฝ้าฯ 

รับเสด็จอยู่ริมถนนที่ท่านจะต้องเสด็จฯ	ผ่านเป็นประจ�า	ตั้งแต่เรียนประถมจนจบชั้นมัธยม	

ในแต่ละวันท่านไปทรงงานหลายท่ี	 ดิฉันก็นั่งรอรับเสด็จ	 คอยชะเง้อดูรถท่ีมีธง	 และมักจะ 

ได้เห็นในหลวง	 พระราชินี	 และเจ้าฟ้าทุกพระองค์โบกพระหัตถ์ให้ประชาชนเป็นประจ�า	 

เพราะบ้านดิฉันอยู่ติดป้อมต�ารวจก็จะรู้ข่าวก่อนว่าพระองค์ท่านจะเสด็จฯ	ไปไหน	เมื่อไร

	 “บางทีค�่าๆ	 มืดๆ	 ต�ารวจก็มาบอกว่าในหลวงจะเสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย 

สมเด็จพระเทพฯ		ดิฉนัได้ยนิกง็งว่าค�า่มดืแล้วจะไปไหน		ไม่เหน็ต�ารวจทหารมาตัง้แถวรอรบั 

ต�ารวจก็บอกว่าเป็นการเสด็จพระราชด�าเนินส่วนพระองค์	 หมู่บ้านเราเป็นต�าบลเล็กๆ	 ม ี

บ้านคนไทยพุทธแค่ไม่กี่หลัง	 ที่เหลือเป็นอิสลาม	 ดิฉันก็เห็นเพื่อนอิสลามออกมานั่งรอรับ 

เสด็จหน้าบ้านเหมือนกัน	 วันหนึ่งมีทั้งขาไปและกลับ	 เราก็ได้รอรับเสด็จสองรอบ	 แต่เวลา 

เสด็จฯ	ส่วนพระองค์	ไม่ค่อยได้เห็น	เพราะท่านจะเสด็จฯ	ไปตอนค�่าๆ	แค่ได้เห็นท่านโบก 

พระหัตถ์ผ่านหน้าไปแว้บเดียว	ดิฉันก็ปลื้มมากแล้ว”	

ความทรงจ�าที่ไม่เคยลืม

กาญจนา พ.
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	 พรรณีบอกว่า	ในเวลานั้นชาวบ้านทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข	 ไม่มีการแบ่งแยก

เชื้อชาติ	ศาสนา	จะเดินทางขับรถไปไหนไม่มีเรื่องให้ต้องกลัวเหมือนปัจจุบันนี้	นับเป็นช่วง

ชวีติทีม่คีวามสุขมาก	และภาพความทรงจ�าทีเ่ธอไม่เคยลมืคอืการเหน็ในหลวงทรงงานหนกั

มาก	ค�่าๆ	มืดๆ	ยังเสด็จฯ	ไปดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆ	

	 “พระองค์เสด็จฯ	ไปเพื่อจะดูว่า	เขาอยู่กันอย่างไร	มีอะไรที่ต้องให้ความช่วยเหลือ

ได้บ้าง	ท่านทรงงานหนัก	เพื่อให้พวกเราได้อยู่ดีกินดี	ซึ่งดิฉันคิดว่าท่านทรงงานหนักเกินไป		

ตอนเป็นเด็กอายุไม่กี่ขวบก็ยังไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ท่านทรงท�าคืออะไร	 แต่พอโตขึ้น	 ได้ดูข่าว 

พระราชกรณียกิจ	 ก็รู้ในใจว่าในหลวงท่านทรงท�างานจริงๆ	 ภาพตอนเด็กฉายชัดออกมา	 

จนท�าให้เข้าใจว่าท่านทรงงานเพื่อพวกเรามากเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะท�าได้	

พระองค์เสดจ็ฯ  ไปเพือ่จะดวู่า  เขาอยูก่นัอย่างไร  มอีะไร 
ที่ต้องให้ความช่วยเหลือได้บ้าง ท่านทรงงานหนัก 
เพือ่ให้พวกเราได้อยูดี่กินดี ซึง่ดิฉนัคิดว่าท่านทรง
งานหนกัเกนิไป ตอนเป็นเด็กอายไุม่ก่ีขวบก็ยงัไม่รู้
หรอกว่าสิง่ทีท่่านทรงท�คืออะไร แต่พอโตข้ึน ได้ดู
ข่าวพระราชกรณียกิจ ก็รูใ้นใจว่าในหลวงท่านทรง
ท�งานจริงๆ ภาพตอนเด็กฉายชัดออกมา จนท�ให้
เข้าใจว่าท่านทรงงานเพือ่พวกเรามากเกินกว่าทีค่น
คนหนึง่จะท�ได้
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	 “โครงการต่างๆ	 ในหมู่บ้านล้วนมาจากพระราชด�าริของในหลวง	 บางครั้งดิฉันเคย

อยากรู้ว่า	ท่านได้นอนบ้างไหม	ท่านเอาเวลามาจากไหน	เราเองท�างานแค่อย่างสองอย่าง

ก็คิดว่าฉันท�าเยอะแล้ว	ท�าไมต้องท�าเยอะมากอย่างนี้”

	 เธอเล่าด้วยน�้าเสียงสั่นเครือว่า	 เมื่อได้ข่าวพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต	 เธอเหมือน 

คนหัวใจแตกสลาย	 เพราะก่อนหน้าประกาศแถลงการณ์จากส�านักพระราชวังก็พอได้ข่าว

ระแคะระคาย		จติใจห่อเหีย่วจนแทบจะท�างานไม่ได้อยูแ่ล้ว		จงึตัง้ใจจะรบีไปกราบพระบรมศพ 

ในหลวงรชักาลท่ี	๙	แต่กฝ่็าฝงูชนเข้าไปไม่ถึง		ไปแล้วกต้็องกลบับ้าน		กว่าจะได้โอกาสไปกราบ 

จริงๆ	เวลาก็ผ่านไปนานนับเดือน

	 “วันนั้นดิฉันกับเพื่อนตื่นตั้งแต่ตี	๒	เพื่อจะไปให้ถึงสนามหลวงตอนตี	๔	ครึ่ง	ขนาด

เช้าอย่างนี้ยังหาที่จอดรถไม่ได้	 ขับวนไปวนมาจนมีมอเตอร์ไซค์จิตอาสามาเคาะกระจก	 

ช่วยพาไปจอดรถที่ปากคลองตลาด	 แล้วให้นั่งมอร์เตอร์ไซค์พวกเขาไปสนามหลวง	 ดิฉัน

ปลื้มใจมาก	 เพราะพวกเขาคือมอเตอร์ไซค์จิตอาสาท่ีมาช่วยรับส่งคนไปกราบพระบรมศพ

พระองค์ท่านตั้งแต่ตี	๒”

	 การยืนรอกว่า	 ๘	 ชั่วโมงก่อนจะได้เข้าไปกราบพระบรมศพในหลวง	 นับเป็นช่วง

เวลาทีม่คีณุค่า	เพราะเธอได้เหน็ภาพความรกั	ความอดทน	ความเอือ้อาทรทีทุ่กคนมต่ีอกนั

ในยามที่มีความทุกข์ที่สุด	 อีกทั้งเจ้าหน้าที่ก็พยายามท�าทุกอย่างเพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้ประชาชนอย่างเต็มที่เท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออ�านวย	 และแม้จะได้กราบพระบรมศพ 

สมความตั้งใจ	 เธอก็ยังรู้สึกเศร้า	 จึงพยายามบอกตัวเองว่า	 ชีวิตต้องด�าเนินต่อไป	 และจะ

ยังคงยึดพระราชด�ารัสเรื่องความเพียรเป็นธงน�าทางอย่างที่เคยใช้ตลอดมา	 เพราะการเป็น

เด็กต่างจงัหวดัท�าให้เธอต้องใช้ความพยายาม	และความอดทนท�าทุกอย่างเพือ่ให้ชวีติดขีึน้	

	 “ส่วนเรื่องการท�าบุญปิดทองหลังพระ	ช่วยเหลือคน	ดิฉันก็ท�าอยู่	และคิดเสมอว่า

อยากให้คนไทยหันมารักกัน	เพราะนึกถึงในหลวงที่ท่านทรงงานหนักเพื่อให้คนทั้งประเทศ

ได้อยู่ดีกินดี	 ไม่ยอมให้ต่างชาติมารังแก	แต่ถ้าเรามัวตีกัน	ฆ่ากัน	ทะเลาะกันเอง	จะท�าให้

ท่านเสียใจ	

	 “ดิฉันอยากให้ทุกคนกลับมาคิดว่า	เราจะทะเลาะกัน	แก่งแย่งชิงดีกันไปเพื่ออะไร”	

	 ทีม่ากไปกว่านัน้	เธอยังอยากให้ผูใ้หญ่ทุกคนช่วยกนัสอนเด็กๆ	ท่ีจะเตบิโตต่อไปใน 

วันข้างหน้าด้วยว่า	ใครคือคนที่ท�าเพื่อพ่อแม่	 ปู่ยาตายายของเขาจริงๆ	 ใครคือคนที่สร้าง

โครงการต่างๆ	ขึ้นให้เขาได้อยู่ดีกินดีเหมือนทุกวันนี้	

	 เธอปรารถนาให้คนไทยได้เดินตามรอยความดีของในหลวง	 เพราะพระองค์ท่าน 

ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด
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	 สปัดาห์แรกของการสญูเสยีอนัใหญ่หลวง	บรรดาคนบันเทิง	ท้ังชาย	หญงิ	เด็ก	ผูใ้หญ่	

หนุม่	สาว	ไม่ว่าเขาเหล่านัน้จะอยู่ในสงักดัใด	ล้วนพร้อมใจกนัเดนิทางมายังท้องสนามหลวง		

เพื่อเข้าเฝ้าฯ	ถวายงานในงานพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้าย		

	 บรรดาดาราเซเลบ	คนมีชื่อเสียงในวงการทั้งหน้าเก่า	หน้าใหม่	ทุกคนล้วนเป็นลูก

ของพระองค์ท่าน	พวกเขาใช้เวลาว่างจากงานมาเป็นจิตอาสา	ช่วยแจกของกิน	ของใช้	ทั้ง

ด้วยก�าลังทรัพย์ของตนและเพื่อนๆ	และด้วยก�าลังกาย	เดินเก็บขยะรอบๆ	สนามหลวง

 เด่นคุณ งามเนตร	 ร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสาพร้อมกับแฟนคลับ	 โดยได้น�าอาหาร	

ผลไม้	 ผ้าเย็น	 มาแจกให้ประชาชนที่มารอเข้ากราบพระบรมศพ	 และช่วยเก็บขยะบริเวณ

รอบสนามหลวง

	 “วันนี้นัดกับกลุ่มแฟนคลับมาร่วมกันแจกขนมปัง	 ส้ม	 ผ้าเย็น	 และของใช้ท่ัวไป	 

หลังจากแจกเสร็จก็ร่วมกันเดินเก็บขยะ	ผมมาเป็นครั้งที่	๓	แล้ว	พอดีวันนี้ผมว่าง	ปกติจะ 

ถ่ายละครอาทติย์ละ	๓	วนั		เวลาว่างทีม่กีเ็ลยอยากมาช่วยท�าประโยชน์		แต่ผมคิดว่าประชาชน 

ที่มาควรจะเตรียมตัวมาให้พร้อม	พกน�้า	ยาดมใส่ไว้ในกระเป๋า	และถุงเล็กๆ	ไว้ใส่ขยะ	ถ้า

แต่ละคนช่วยกันเก็บขยะร่วมกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี	 อยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมใน

เรื่องเหล่านี้ครับ

ดาราจิตอาสา

อรรถพร วงษ์ศรี
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	 “สมัยเรียนมัธยมต้น	 ผมมีโอกาสรับเสด็จในหลวง	 พระองค์เคยเสด็จฯ	 ไปจังหวัด

อุบลราชธานี	ผมเป็นนักดนตรีวงโยธวาธิต	เห็นพระพักตร์พระองค์ท่านใกล้ๆ	เป็นบุญของ

ผมมากๆ	คุณตาเคยเล่าเรือ่งฝนหลวงให้ฟังว่า	ถ้าเจอเฮลคิอปเตอร์ก่อนฝนตก	แสดงว่าเป็น

ฝนหลวง

	 “ส่ิงที่ผมประทับใจที่สุดเกี่ยวกับพระองค์ท่าน	 คือพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี	

กีฬา	 มีหลายสิ่งหลายอย่าง	 เช่น	 แนวทางที่ในหลวงทรงสอนที่เราสามารถน�ามาปรับใช้ใน 

ชวิีตประจ�าวนัได้	อย่างเช่นเรือ่งการเล่นดนตรี	เป่าทรัมเป็ต	เล่นกต้ีาร์	เปียโน	และเคร่ืองดนตรี 

ทุกอย่าง	 ผมยึดต้นแบบการเล่นดนตรีจากพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็ก	 เวลาเข้าห้องดนตรี

จะเห็นรูปพระองค์ทรงดนตรีตลอด	 ท่ีส�าคัญผมเคยมีโอกาสเล่นดนตรีกับค่ายเป่าจินจง 

ถวายพระองค์ตอนทีพ่ระองค์ประทับอยู่ท่ีโรงพยาบาลศิริราชด้วย		ถอืเป็นความภูมิใจอย่างย่ิง 

ของผม”	

	 ส�าหรบัความตัง้ใจต่อจากนีท่ี้ดาราหนุม่จะท�าเพือ่ถวายพระองค์ท่าน		คอืการด�าเนนิ

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นคนดี

 ปกรณ์ ฉัตรบรริกัษ์	นกัแสดงชายท่ีมงีานแสดงล้นมอืและธรุกิจส่วนตวัหลายอย่าง 

ต้องดแูล		แต่เมือ่ได้ข่าวการเสดจ็สวรรคต		เขาทิง้ทุกอย่างไว้เบือ้งหลงั		ดาราหนุม่นัง่มอเตอร์ไซค์ 

มาพร้อมเพื่อน	 ด้วยหัวใจที่ต้องการเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ได้ร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	สู่สวรรคาลัย

	 “เมื่อวานผมนั่งมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน	ลงแถวๆ	อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	แล้วก ็

เดินกันมาเรื่อยๆ	 จนเดินต่อแทบไม่ได้	 เพราะเมื่อวานมีคนมาส่งเสด็จพระองค์ท่านเยอะ

มากๆ	 เราเดินกันจนสุดทาง	จ�าได้ว่าตอนแรกทุกคนยืนกันอยู่	 แต่สักพักเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ 

นั่งลง	 จนขบวนพระบรมศพเสด็จฯ	 ผ่าน	 ผมเห็นไกลมากเหมือนกัน	 แต่จ�าได้ว่าระหว่างที ่

ขบวนขับผ่านเป็นช่วงเวลาที่เงียบมาก	ต่างจากตอนแรกทุกคนคุยกันจอแจ	หันไปทางซ้าย 

หรือขวาก็จะเห็นทุกคนนั่งพนมมือสวดมนต์	 ผมเองก็เป็นคนหนึ่งท่ีพนมมือและสวดมนต	์ 

นกึถงึแต่สิง่ดีๆ 		คอืรูส้กึว่าเราคดิถูกท่ีเราออกมาอยู่ตรงนี	้	และเราได้เหน็ว่าคนไทยรักในหลวง 

มากแค่ไหน”

	 หลังจากส่งเสด็จพระองค์ท่าน	บอยและน้องชาย	ภทัร ฉตัรบรริกัษ์		พร้อมเพือ่นๆ		

ก็มาแจกน�า้ดืม่ให้กบัประชาชนท่ีมากราบหน้าพระบรมมหาราชวงั		เขาเล่าว่าน้องชายมาแจก

น�า้ต้ังแต่วนัแรก		ส่วนตัวเองไม่ได้มาจนเย็นวนันี	้	เหตผุลกเ็พยีงอยากมาเคารพพระองค์ท่าน 
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ในฐานะลูกที่มาเคารพพ่อ	มาท�าหน้าที่ของลูกที่ดีในการช่วยเหลือคนอื่นซึ่งเป็นลูกของพ่อ

ด้วยกัน

	 แม้อากาศช่วงกลางวันจะร้อนอบอ้าว	 ที่ท้องสนามหลวงก็ยังมีคลื่นมนุษย์ไหลเข้า

และออกอย่างไม่หยุดหย่อน	 อากาศกลางคืนอาจจะไม่อบอ้าวเท่า	 แต่ผู้คนก็มากมายไม่

ต่างกัน	 ดารานักแสดงชายคนนี้เห็นความสามัคคีของคนหลากหลายอาชีพ	 จิตอาสาของ 

คนที่รายได้อาจจะต่างจากเขา	แต่ทุกหัวใจมีความคิดเดียวกันคือท�าเพื่อพ่อ

	 “ไม่ใช่แค่ผม	ยังมีอีกเยอะมากที่ผมเห็น	ตั้งแต่นั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้ามา	ทั้งกลุ่มขับ 

รถมอเตอร์ไซค์รับส่งฟรี	 และอีกหลายๆ	 กลุ่ม	 อย่างตอนนี้เราก็ยังได้ยินเสียงตะโกนเรียก 

แจกฟรีอยู่	 ทั้งข้าว	 ทั้งน�้า	 ทั้งขนม	 ผมคิดว่าวันน้ีทุกคนตั้งใจจะมาท�าหน้าที่ลูกที่ดีในการ 

ช่วยเหลือเพื่อนๆ	และเดินมาเคารพพ่อ”

	 วัยเด็กของเด็กชายปกรณ์	 ภาพความทรงจ�าเรื่องในหลวงของเขาได้รับการปลูกฝัง 

จากครอบครัวให้รู้จักกราบไหว้	 แสดงความเคารพ	 เมื่อเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง 

และพระราชินี	 พอโตขึ้น	 อ่านหนังสือ	 ดูโทรทัศน์	 เขาก็ย่ิงรับทราบเรื่องราวท่ีในหลวง 

รัชกาลที่	๙	ทรงท�าเพื่อประชาชน	ท�าให้เกิดความประทับใจมากขึ้น

	 “ผมโชคดีที่ได้มาท�างานตรงนี้	เพราะการที่ผมมาท�างานตรงนี้	ท�าให้ผมได้มีโอกาส

ท�าสกู๊ปรายการ	ท�าให้เราได้รับทราบสิ่งที่พระองค์ท่านทรงท�าไว้เยอะมาก	บางทีเราอาจจะ

เคยได้ยินแค่ชื่อโครงการ	 แต่ไม่เคยรับรู้ว่าคืออะไร	 พอได้มาท�างานตรงนี้ท�าให้เรามีโอกาส

ได้รับรู้ว่าโครงการนี้คือโครงการที่เกิดจากพระองค์ท่าน	 ซึ่งแต่ละอย่างอาจจะฟังดูแล้วเป็น

สิ่งที่ยากมาก	แต่พระองค์ท่านก็ทรงท�าเพื่อคนไทยและก็ผ่านมาได้ด้วยความยากล�าบาก”

	 เขามีค�าสอนของพระองค์ท่านที่ยึดไว้สอนตัวเองคือค�าว่าพอเพียง	 รู ้จักความ 

พอเหมาะพอดี	 เหมาะสมกับตนเอง	 ประมาณตัวเองได้	 แล้วจะท�าให้ก้าวเดินไปในชีวิตได้

อย่างม่ันคง	 ดาราหนุ่มผู้นี้เชื่อว่าด้วยค�าสอนที่พระองค์ท่านทิ้งไว้ให้คนไทย	หากได้น�าไป

ปฏิบัติ	จะช่วยให้ทุกคนผ่านปัญหาต่างๆ	ไปได้

 แจ๊ค - เฉลมิพล  ฑฆิมัพรธรีวงศ์		อยูห่น้าพระบรมมหาราชวงั		ตัง้แต่วนัที	่๑๓	ตลุาคม 

๒๕๕๙	 เขาเป็นหนึ่งในคลื่นประชาชนสองข้างถนนที่รวมตัวกันแน่นขนัดแทบหาพื้นที่ว่าง

ไม่ได้จากโรงพยาบาลศิริราชถึงพระบรมมหาราชวัง	 ทุกคนพร้อมใจกันเดินทางมาส่งเสด็จ

พระองค์ท่านในวันที่	๑๔	ตุลาคม	แม้เวลาจะผ่านมาแล้วหลายวัน	เขาก็ยังรู้สึกเศร้า

	 “ผมมาตั้งแต่วันที่	 ๑๓	 แล้วครับ	 วันนั้นก็อยู่ตรงสนามหลวง	 ทุกวันนี้ก็ยังเศร้าอยู	่ 
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ทุกเช้าทีต่ืน่มายังร้องไห้อยู	่	ผมเชือ่ว่าประชาชนหลายๆ	คนกค็งรูส้กึเช่นเดยีวกนั		สิง่ท่ีท�าได้

ก็คือต้องเข้มแข็งและผ่านไปให้ได้	 ตัวผมก็เหมือนกัน	 ปกติเป็นคนร่าเริง	 แต่ช่วงนี้ถ้าหาก 

ใครเจออาจจะไม่ค่อยยิ้ม	ไม่ค่อยข�า	ต้องขอโทษด้วยครับ

	 “วันท่ีเรามารอส่งเสด็จวันนั้น	 ความรู้สึกเหมือนกับไม่ใช่เรื่องจริง	 ในหัวคิดแต่ว่า

พระองค์ท่านยงัอยู	่	แต่สิง่หนึง่ทีผ่มเหน็ก็คือคนไทยรักในหลวงมากๆ		ผมภูมิใจมากท่ีสดุกคื็อ 

พระองค์ท่านทรงท�าแต่สิ่งที่ดี	ความดีของท่านคนไทยได้น�าไปเป็นแบบอย่าง	ผมรู้สึกว่าสิ่ง

ที่ผมท�าได้ก็คือท�าตามที่พระองค์ทรงสอนไว้”

	 แจ๊คเรียนรู้เรื่องของในหลวงจากครูและพ่อแม่ท่ีคอยปลูกฝังให้รักและศรัทธาใน

พระองค์	 ค�าสอนที่เขาน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันคือเรื่องของความกตัญญู	 ความพอเพียง		

และการเป็นคนดี

	 “ค�าสอนของในหลวงที่ผมน�ามาใช้คือความกตัญญู	ความพอเพียง	รวมถึงการเป็น

คนดี	เป็นแบบอย่างในการแยกแยะว่าสิง่ไหนท่ีไม่ด	ีเรากไ็ม่ไปท�า	สิง่ท่ีเราท�าเป็นแค่สิง่เลก็ๆ 

ไม่อาจจะน�าไปเปรียบเทียบกับคุณความดีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านได้แม้แต่น้อย

	 “ตัง้แต่เด็กๆ	มาแล้ว		แม่และพ่อจะบอกอยู่เสมอว่าท�าไมคนถงึรักในหลวง		ตอนเป็น 

เดก็เราอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจ		แต่เม่ือเราโตข้ึน		เราได้ศึกษา		เหน็ในหลวงท่านทรงเป็นแบบอย่าง 

ให้กบัประชาชน		ได้เห็นส่ิงดีๆ	ทีท่่านทรงท�าให้กบัคนไทยท้ังประเทศ		ซึง่นัน่กค็อืเหตผุลทีท่�าให้ 

ประชาชนรกัพระองค์		ผมตัง้ใจว่าผมจะมีท่านเป็นแบบอย่างรวมถงึบอกลกูของผมในอนาคต 

ด้วยว่า	สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้	รวมถึงเรื่องราวต่างๆ	ที่ท่านทรงท�าไว้	ผมจะเล่าให้เขาฟัง”

	 เป็นการสืบต่อความดีงามของในหลวงรัชกาลที่	๙	ในหัวใจของคนรุ่นหลังสืบต่อไป

 พันเอกวันชนะ สวัสดี	รองผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์	ส�านักงานเลขานุการ		

ส�านักงานปลัดกลาโหม	 มาร่วมแจกน�้าที่ซุ้มส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 และสมาคม

ภริยาข้าราชการ

	 “ผมย้ายมาอยู่ที่ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 ที่เห็นด้านหลังก็เป็นเต็นท์ของ

ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและสมาคมภริยาข้าราชการ	 เต็นท์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจาก

กระทรวงกลาโหม	 แต่เกิดขึ้นจากการร่วมไม้ร่วมมือของประชาชนทุกคน	 เต็นท์นี้เป็นแค ่

สือ่กลาง	ท่านทีอ่ยากเป็นจติอาสากม็าบรจิาคท่ีนีไ่ด้	เรามทีีมแพทย์ท่ีมาให้บรกิารประชาชน			

ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือ	เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของประชาชนชาวไทย	ใคร

อยากร่วมบริจาคก็สามารถมาที่นี่ได้	เต็นท์เปิดทุกวัน	เวลา	๙.๐๐-๑๖.๐๐	น.	เป็นสื่อกลาง
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อ�านวยความสะดวก	 ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน	 ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 ฉับไว	 ชัดเจน	 

เป็นสื่อในการชี้แจงข้อมูล”

	 ผู้พันเบิร์ด	 เล่าย้อนกลับไปว่าเมื่อวันที่	 ๓	 ธันวาคม	๒๕๔๔	 ครั้งที่เขาไปร่วมงาน 

สวนสนามวันที่	 ๓	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มีพระบรม- 

ราโชวาทกับทหารทุกนายท่ีอยู่ในที่นั้นว่า	 “ประเทศชาติประกอบด้วยผืนแผ่นดินและ 

ประชาชน การท่ีจะท�าให้ประชาชนมีความสุข ประเทศมีความสมบูรณ์ ไม่ได้อยู่ที่การใช้ 

ศักยภาพของกองทัพในเรื่องของยุทโธปกรณ์ แต่อยู่ท่ีทหารจะต้องถือเป็นหน้าท่ีในการ 

ที่จะท�าให้ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจว่าแผ่นดินที่เขาอยู่นั้นเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็น 

แผ่นดินที่รัก ทหารต้องทุ่มเทศักยภาพทุกอย่าง ยุทโธปกรณ์ทุกอย่าง ขีดความสามารถ 

ของคนทุกคนของกองทัพเป็นเอกภาพในการท่ีจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดิน ใน

การที่จะท�าให้ประชาชนอยู่ได้อย่างมีความสุข” เขาจึงถือว่าพระบรมราโชวาทนี้คือหน้าที่

ของทหารที่ต้องด�าเนินตาม

	 “ทุกวันน้ี	 พระราชด�ารัสเรื่องของความเพียร	 เป็นพระราชด�ารัสที่ผมน�ามาใช้และ

ประสบความส�าเร็จ	 ผมคิดว่าความเพียรอยู่กับทุกๆ	คน	 ไม่ว่าจะท�างานสาขาอาชีพใด	 ก็

ประสบความส�าเรจ็ได้	เพราะความเพยีรและความอดทนครับ		ผมเองกไ็ม่ได้ใกล้ชดิพระองค์

ท่านไปมากกว่าคนไทยคนอืน่เลย		ถงึแม้ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานคร	หรือว่าจะอยู่ในหน่วย

งานราชการทหารก็ตาม	 แต่ถ้าคนไหนได้น้อมน�าเอาแนวทางค�าสอนของพระองค์ท่านมา

ปฏิบัติ	ส�าหรับผมถือว่าคนนั้นได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านแล้วครับ”

 อาร์ต - พศตุฒ์ บานแย้ม	เล่าว่าตนชอบขีม่อเตอร์ไซค์	พอมพีรรคพวกอยู่กลุม่หนึง่ 

บวกกบัวนัแรกเหน็คนฉวยโอกาสกบัประชาชนท่ีมากราบในหลวง		ตนกบัเพือ่นจงึชวนกนัมา 

ที่นี่	เพราะอยากจะมาช่วยประชาชนที่มา	แต่ไม่มีเงิน	ซึ่งเพื่อนทุกคนก็เห็นด้วยหมด	เพราะ

ปกติกลุ่มตนเป็นกลุ่มที่ชอบไปท�าบุญกันอยู่แล้ว

	 “ผมมาบุกเบิกให้บริการมอเตอร์ไซค์จิตอาสาก่อน	วันแรกมีประมาณ	๖-๗	คัน	วัน

นี้รวมตัวกันได้ก็คาดว่าน่าจะมีมาเพิ่มอีกประมาณ	 ๑๐	 คันครับ	 ผมมาเมื่อสองวันที่แล้ว	 

เมือ่วานกต็ัง้ใจจะมา	แต่ตดิงาน	ถ้าวนัไหนว่างจากการท�างานจะมาทุกวนั	รออยูต่รงนี	้วนันี้

มีมอเตอร์ไซค์มาบริการหลายกลุ่มมาก	กระจายกันไป	คนส่วนใหญ่ไม่ได้มาคนเดียว	จะมา

กันเป็นคู่	เป็นกลุ่ม	เวลาเราออกกันเป็นคู่ก็จะมีคนช่วยระวังกัน”

	 อาร์ตเผยว่าการสูญเสียพระองค์ท่าน	 แม้จะเศร้า	 แต่ก็ดีใจท่ีเห็นคนไทยรักและ
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สามัคคีกัน	 ตอนนี้น�้าใจคนไทยดีมาก	 กับข้าวของกินท่ีมีคนมาแจกในงานพระบรมศพก็

เหลือเฟือ	 ตนเองก็ก�าลังจะท�าเสื้อแจกอยู่	 แต่ไม่ได้แจกในงาน	 ตั้งใจจะตระเวนแจกตาม

หัวล�าโพง	หมอชิต	รวมถึงแจกให้กับคนเร่ร่อน	ไม่มีที่อยู่	ตอนนี้ท�าไว้ได้ประมาณ	๑,๐๐๐	ตัว 

แล้ว	ราคาประมาณตัวละ	๘๐	บาท	คาดว่าน่าจะได้เริ่มแจกวันที่	๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๙

	 “เราท�าด้วยใจ	ไม่มใีครได้เงนิเลยสกับาท	แต่สาเหตท่ีุผมเปิดรบับรจิาคกเ็พราะมคีน

ส่งข้อความมาว่าอยากมีส่วนร่วมในการท�าความดีครั้งนี้ด้วย	 ผมเลยโพสต์ลงเม่ือเช้าเรื่อง 

การรบับรจิาคท�าเสือ้		ตอนนีย้อดโดยรวมจากการบริจาคน่าจะท�าเสือ้ได้ประมาณ	๒,๐๐๐	ตวั

	 “ผมมีโอกาสเล่นละครเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับดนตรีของพระองค์ท่านในเรื่อง	 

‘ลูกไม้ของพ่อ’	มีทั้งหมด	๕	ตอน	และเขาแคสท์บทพระเอกไปแล้ว	๔	ตอน	ผมภาวนาอยู่ 

ในใจว่าอยากเล่นมากๆ	สุดท้ายปรากฏว่าผมมีโอกาสได้เล่นเรื่องที่	๕	ตอนหัวใจใกล้รุ่ง	ผม

ดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้มาก	 บ้านผมอยู่ท่ีมหาชัย	 ที่นั่นจะมีเหตุการณ์น�้าขึ้น	 น�้าลงตลอด	 ก็ได้

พระองค์ท่านนี่แหละที่มาช่วยสร้างเขื่อนแก้มลิงไว้ให้”

	 เจ้าตัวเล่าว่าตอนที่แสดงละครเทิดกระเกียรติก็รู้สึกขนลุก	 เพราะละครทั้ง	๕	ตอน	

เป็นเรื่องพระราชกรณียกิจของในหลวงทั้งหมด	 พระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพจริงๆ		

สามารถท�าทุกอย่างได้ดีและเก่งทุกเรื่อง

	 “ทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตพอเพียง	 อย่างวันนี้คนเห็นและอาจสงสัยว่าท�าไมดาราถึงออก

มาขี่รถส่งฟรี	ผมมองว่า	คนอื่นก็ขี่กัน	ผมดีใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดินรัชกาลที่	๙	ดีใจที่ได้เห็น

พระบารมีของพระองค์ท่านด้วยตาตัวเอง”

 มิกค์ ทองระย้า	 นักแสดงร่างใหญ่มาดเข้ม	 สลัดความคมเข้ม	 ดุโหดในละคร	 มา

ช่วยเพือ่นนกัแสดงหญิงท�ารบิบิน้ด�า	หนุม่นกับู๊มหีน้าท่ีกะความยาวของริบบ้ินแล้วตดั	น�าไป 

ลนไฟให้ชายริบบิ้นไม่หลุดรุ่ย

	 “วันที่ท�าริบบิ้นก็มีเพื่อนๆ	นักแสดงช่อง	๗	หลายคนมาช่วยกันท�า	ก็แบ่งหน้าที่กัน	

ทุกคนก็ตั้งใจอยากท�าเพื่อถวายพ่อหลวงของเรา	 แล้วทุกคนก็ท�าด้วยใจจริงๆ	 ผมก็ช่วยตัด

ริบบิ้น	กะขนาดความยาวของริบบิ้นเพื่อจะไปม้วนเป็นโบว์	แล้วก็มีเอาริบบิ้นไปลนไฟไม่ให้ 

ลุ่ย	เพราะปกติผมจะบู๊ๆ	นี่ก็เป็นอีกกิจกรรมที่ได้ท�าร่วมกับพี่ๆ	นักแสดง	พี่ๆ	ทีมงาน	ผม

ว่าเป็นโอกาสที่นานๆ	เราจะได้มีโอกาสร่วมกันแบบนี้ครับ”

	 เขาบอกว่าอยากท�าความดีถวายพระองค์ท่าน	 อยากเป็นคนดี	 สิ่งที่ชายหนุ่มคนนี้

ได้ท�าไปแล้วคือการไปแจกน�้าดื่มที่สนามหลวง	แจกพัด	โบว์ด�า	และเก็บขยะ
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	 “ผมจะเป็นคนดีถวายพระองค์	ที่ได้แล้วก็ไปแจกน�้าดื่มที่สนามหลวง	เก็บขยะ	แจก

พดั	แจกโบว์ด�า	ให้กบัพี่ๆ 	ท่ีมาจากต่างจงัหวดั	กม็คีนเข้ามาทักเหมอืนกันว่าท่ีบ้านโบว์ราคา

แพง	เขาดีใจว่าทีน่ีม่แีจก	ผมปลืม้	และดใีจแทนพระองค์ท่านท่ีคนรกัท่านมาก	คนไทยทุกคน

พร้อมใจกันมากราบท่าน	มาส่งท่านสู่สวรรคาลัย	ตามข่าวที่บอกว่าวันหนึ่ง	๔-๕	หมื่นคน

ที่มาลงนาม”

	 วนัทีพ่ระองค์ท่านเสดจ็สวรรคต	นกัแสดงคนนีเ้พิง่เสรจ็งาน	ก�าลงัเดนิทางกลบับ้าน			

เขากเ็หมอืนคนไทยหลายคนท่ีเหน็ข่าวจากโซเชยีลมเีดยี	แล้วไม่เช่ือ	ต้องรอฟังประกาศจาก

ส�านักพระราชวังก่อน	จึงจะแน่ใจได้ว่าเป็นเรื่องจริง

	 “ผมท�างานอยู่	 เป็นช่วงที่เสร็จงาน	 ก�าลังจะกลับบ้านพอดีครับ	 ได้ข่าวมาบ้างแล้ว

ในโซเชียล	 เราก็ไม่เชื่อ	บอกกับตัวเองว่าผมจะเชื่อก็ต่อเมื่อมีประกาศจากส�านักพระราชวัง	

รอแถลงการณ์ดีกว่า	จนถึงหนึ่งทุ่ม	ได้ฟังประกาศก็เสียใจครับ	คนไทยทุกคนเสียใจ	มันรู้สึก

จุกอยู่ตรงหน้าอก	อยู่ตรงคอมากๆ	ครับ	คือจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้	ผมเชื่อว่าหลายคนรู้สึก

เหมือนกัน

	 “ในหลวงท่านทรงท�ามาตลอด	๗๐	 ปี	 เพื่อคนไทย	 ตั้งแต่ท่านสวรรคตไปจนถึง 

ตอนนี	้	ผมรูสึ้กว่าผมรูจ้กัพระองค์ท่านมากขึน้จากสือ่ในโซเชียลว่าท่านทรงท�าอะไรมากมาย

เพื่อคนไทยบ้าง	 มีอีกหลายพระราชกรณียกิจที่เราเพิ่งจะรู้เหมือนกัน	 อาจจะเป็นเพราะ

ยังเด็กอยู่	 หรือเราอาจจะท�างานจนไม่ได้มีโอกาสเห็นข่าวในพระราชส�านัก	 ว่าท่านทรงท�า 

อะไรบ้าง		ส่วนหนึง่ทีค่นไทยรกัท่านเพราะท่านไม่เคยท้อ	ท่านทรงท�าเพือ่คนไทย	ท�าด้วยใจ 

ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน	ท�าอย่างเต็มที่”	

	 เจ้าตวับอกว่าสิง่ทีต่นอยากจะท�าคือ		ท�าตามพระราชด�ารัสของพระองค์ท่านในเรือ่ง

ความพอเพียง	และมั่นใจว่าตนจะท�าได้

 บอย ตรัยภูมิรัตน์	 นักร้อง	 นักแต่งเพลงที่แต่งเพลง	 “บทเพลงของความสุข”	 ใน 

วาระที่ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ครองราชย์ครบ	๗๐	 ปี	 เมื่อปี	 ๒๕๕๙	 แต่เพลงเดียวกันนี้ถูก

เปลี่ยนชื่อเป็น	“บทเพลงของพ่อ”	และน�ามาร้องในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

	 “ผมแต่งเพลงชื่อ	 ‘บทเพลงของความสุข’	 เพื่อในหลวงครองราชย์ครบ	๗๐	ปี	 แต่

สุดท้ายแล้วเพลงนี้ก็ไม่ทันได้ใช้เมื่อปีที่แล้ว	 ไม่คิดว่าจะมาได้ใช้ในสถานการณ์นี้	 แต่ก็ไม่ได้ 

มีการปรับเนื้อหาอะไร	 แค่คนร้องที่ตอนแรกยกให้บุรินทร์ร้องคนเดียว	 ก็มีความคิดว่าเรา 

ควรจะร้องกันหลายๆ	คน	เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี	
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	 “ความตัง้ใจตอนท่ีท�าเพลงนีก้ค็ดิว่าอยากให้เป็นเพลงท่ีท�าให้เรานกึถงึพระองค์ท่าน

ที่เราประทับใจ	 เราได้ฟังเพลงของพระองค์ท่านเยอะมาก	 แต่ในเพลงนี้ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น	

“บทเพลงของพ่อ”	เราพูดถึงบทเพลงของพระองค์ท่าน	อยากจะให้เป็นบทเพลงที่ลูกร้องให้

พ่อ		โดยเปล่งเสยีงตะโกนบอกค�าว่ารัก		แทนความรู้สึกรักของคนไทย		อยากจะใช้เพลงนีแ้ทน 

ความรักจากพวกเรา”

	 วันนั้นบอยและภรรยาก�าลังเดินซื้อของในตลาด	 เมื่อมีกระแสข่าวออกมาว่า 

ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 สวรรคตแล้ว	 ท�าให้ผู้ชายคนนี้อ้ึงไปเหมือนกัน	 แต่เม่ือข่าวท่ีส่งมา 

ท�าให้ค่อนข้างแน่ใจแล้ว	 เขาบอกให้ภรรยาที่อยู่ไม่ไกลทราบ	 แค่พูดค�าว่าในหลวงสวรรคต

แล้ว	น�้าตาก็ไหลออกมาทั้งคู่

	 “เพื่อนโทรมาหลังจากวันนั้นว่าควรท�าเพลงนี้กันเถอะ	 แล้วทุกคนก็รวมตัวกันใน 

ห้องอัด	ความรู้สึกค่อนข้างเศร้า	เรารีบท�างาน	อยากจะให้เพลงนี้เสร็จออกมาเร็วๆ	เหมือน

แทนความรู้สึกของคนไทย	 การท่ีเราได้บอกรักในหลวงอาจจะท�าให้สบายใจขึ้นบ้างใน

สถานการณ์เช่นนี้”

	 ค�าสอนหรือพระบรมราโชวาท	ที่เขาได้น้อมน�ามาใช้	และรู้สึกทึ่งที่สุดคือเรื่องความ

พอเพียง	เขารับรู้ว่าค�าสอนนี้มาจากพระพุทธศาสนา	เป็นปรัชญาที่น�าไปปรับให้เข้ากับการ

ท�างานได้ทุกอาชีพ	

	 “ค�าสอนที่ผมรู ้สึกว่าน่าท่ึงที่สุดของในหลวงคือเรื่องความพอเพียง	 ซึ่งมาจาก

พระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงแตกฉานอย่างลึกซึ้ง	ไม่ว่าจะเรื่องการสามารถยืนบนล�าแข้ง

ของตวัเอง		หรอืการเดนิบนทางสายกลาง		คิดว่าเป็นปรัชญาท่ีเราน้อมน�ามาใช้ได้ในทุกสาขา 

อาชพี	ไม่ใช่แค่เกษตรกร	ไม่ว่าใครกยึ็ดหลกัเดนิทางสายกลาง		ดแูลตวัเองให้ได้เพือ่ท่ีจะดแูล 

คนอื่นได้	ผมคิดว่าเป็นปรัชญาที่มีค่ามากๆ”

 พล่ากุ้ง - วรชาติ ธรรมวิจินต์	คนบันเทิง	ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม	ประติมากรรม

และภาพพิมพ์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เข้าสู่วงการบันเทิงช่วงแรกในต�าแหน่งนักร้องน�าวง	

มาเจนต้า	ด้วยบุคลิกหน้าตาที่แตกต่าง	ผมหยิกฟู	ร่างผอมสูง	เขาจึงเป็นผู้ชายที่เรียกเสียง

เฮฮาได้ทุกครั้งที่เป็นแขกร่วมรายการเกมส์โชว์ต่างๆ	หรือการท�าหน้าที่พิธีกร

	 หลังจากวันที่เราทุกคนต้องสูญเสีย	 ผู้ชายคนนี้เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม		

ประติมากรรมและภาพพิมพ์รุ่น	 ๕๔	 ที่มารวมตัวกัน	 เพื่อวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร	หลังจากเสร็จ
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เรียบร้อยก็ตั้งโชว์ให้ชมที่คณะ

	 เขาเล่าว่าเมื่อวันที่	๑๔	ตุลาคมได้มาส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่	๙	สู่สวรรคาลัย	และ

มากราบพระบรมศพทีร่มิก�าแพงพระบรมมหาราชวงัหลายคร้ัง		และรู้สกึดีใจท่ีเกดิบนแผ่นดนิ 

ไทยในรัชสมัยของพระองค์

	 “ผมดีใจหาท่ีสุดมิได้ที่ได้เกิดในรัชกาลที่	 ๙	 ได้เป็นลูกของพ่อ	 ซาบซึ้งในพระมหา- 

กรุณาธิคุณเป็นที่สุด	 พระองค์ทรงงานเพื่อชาวไทยอย่างหนักมาเป็นเวลายาวนาน	 เพื่อให้

พวกเราได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

	 “เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้วผมได้กลบัไปในท่ีท่ีสร้างให้ผมเป็นพล่ากุง้ได้ในทุกวนันี	้	ไปวาดรปู 

พระองค์ร่วมกบัพี่ๆ 	น้องๆ	ศษิย์เก่าท่ีคณะจติรกรรมฯ	จรงิๆ	กม็ภีาพเขยีนจากรุน่พี	่รุน่น้อง	

ศิษย์เก่าแทบจะทุกรุ่น	เป็นภาพความประทับใจที่เราสร้างสรรค์เพื่อในหลวง	บรรยากาศใน

การวาดภาพเป็นสิ่งที่อบอุ่นมากครับ	ผมสัมผัสถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน	คือทุกคนมีความ

ตั้งใจเดียวกัน	 ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการศิลปะไทยใน

ช่วงเวลาส�าคัญแบบนี้”

	 พธิกีรอารมณ์ดคีนน้ีท�าดีเพ่ือพ่อ		ด้วยแรงกายท่ีคอยตวดัฝีแปรงลงผนืผ้าใบให้งดงาม 

ทีสุ่ด	เขาส่งแรงใจทัง้หมดไปในภาพพระบรมสาทิสลกัษณ์ของพระองค์ท่าน	เมือ่ผูช้มได้มอง

ภาพที่งดงามของพระองค์ท่าน	ภาพนั้นจะงดงามอยู่ในหัวใจตลอดไป

 สมจิตร จงจอหอ	 นักชกเหรียญทองโอลิมปิกปี	 ๒๐๐๘	 ขนชาชักจากบ้านเกิดท่ี	

จ.นครราชสีมา	๑,๐๐๐	กว่าแก้ว	มาแจกประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง	นักชกผู้ผันตัวมา

เป็นนักแสดง	ท�างานในวงการบันเทิง	และท�าธุรกิจส่วนตัวไปพร้อมๆ	กัน	บอกสิ่งที่อยู่ในใจ

แก่คนไทยที่เคยเชียร์ให้ก�าลังใจตนเองว่า

	 “พ่อหาอุปกรณ์หาปลาให้กับเรา	 พ่อสอนวิธีหาปลาให้กับเรา	 วันนี้พ่อไม่อยู่แล้ว			

เราต้องหาปลากินเอง	 เราต้องรู้จักวิธีท�ามาหากินเอง	 เพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกๆ	 คน

ว่า	สิ่งแรกคืออยากให้ทุกคนรักกันก่อน	คนไทยรักกัน	สามัคคีกัน	ร่วมมือกัน	ท�าในสิ่งดีๆ	

ให้กับพ่อ	

	 “โดยส่วนตัวผมเป็นนักกีฬาคนหนึ่งและเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย	 สิ่งท่ีเห็นก็คือ

พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของนักกีฬา	ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเล่นกีฬา	 เราเป็น

ประชาชน	ท�าไมจะไม่เล่น	พอผมเล่นกีฬา	สิ่งที่ผมได้รับ	คือเรื่องสุขภาพที่แข็งแรง	สมบูรณ์			

พอผมเล่นกฬีาเป็น	สามารถท�าชือ่เสยีงให้กบัประเทศชาตไิด้ด้วย	ถ้าหากเราท�าตามรอยพ่อ
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ที่พ่อสอนเรื่องความเพียร	เราก็สามารถจะส�าเร็จได้	ความพยายามอยู่ที่ไหน	ความส�าเร็จก็

อยู่ที่นั่น	ตรงนี้ผมเดินตามรอยพระองค์ท่าน	และผมก็ส�าเร็จ”

	 เจ้าตวัเผยว่าภมูใิจทีไ่ด้เกิดเป็นคนไทย		เกิดมาเป็นพสกนกิรของพระองค์ท่าน		ภมูใิจ

ที่ได้เกิดมาเป็นนักกีฬาของพระองค์ท่าน	 เกิดมาอีกก่ีชาติก็ไม่รู้จะได้มาเกิดเป็นคนไทยอีก

หรือเปล่า	เพราะฉะนั้นอยากจะบอกคนไทยว่าจงภูมิใจในผืนแผ่นดินที่เราเกิด	

	 “นับจากนี้ผมก็จะท�าตามค�าพ่อและอยากให้ทุกคนเดินตามรอยพ่อว่าท�าอะไรก็ได้

ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง	ท�าหน้าที่ของตัวเองให้ดี	 แล้วก็มีจิตใจเป็นสาธารณะ	จิตใจเป็น

กุศล	ก็จะมีความสุขเอง	จะประสบความสุข	ความเจริญกับตัวเราเอง”

 น้าโย่ง เชิญยิ้ม	หรือในชื่อจริง	พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา	วัย	๕๙	ปี	อดีตลิเกดาวร้าย

คณะศักดิ์นรินทร์	 ก่อนจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นตัวตลกและก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในคณะเชิญยิ้ม

ปัจจุบัน	โชว์ศิลปะเพลงฉ่อยในรายการคุณพระช่วยช่วงจ�าอวดหน้าม่าน	น้าโย่งมาร่วมเป็น

จิตอาสาที่สนามหลวงด้วยเช่นกัน	 เจ้าตัวเปิดเผยถึงความรู้สึกในใจท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ฟังว่า

	 “ความรู้สึกในตอนนี้และนาทีแรกที่รู้เรื่องการสวรรคต	 ก็เหมือนคนไทยทุกคนรู้สึก	

(เขานิ่งสะกดอารมณ์)	 คือใจสลาย	 วันแรกที่ทีวีจอด�า	 ที่บ้านก็มีเสียงร้องไห้	 เหมือนทุกคน	 

เรารู้สึกเหมือนกัน	 ตอนที่ยังไม่ได้มีแถลงการณ์ส�านักพระราชวัง	 เราสงสัยแล้ว	 เพราะว่า 

ก�าลังจะไปงาน	 แต่ทางงานสั่งหยุดชะงักกะทันหัน	 เลยคิดว่าน่าจะใช่แล้ว	 ใจตกวูบไปเลย	 

ไม่นานทีวีก็ขึ้นจอด�า	พอได้ทราบข่าวจริงๆ	ก็หัวใจสลาย

	 “เราอยากมากราบท่าน	คิดว่าเราจะท�าอะไรได้บ้างตอนนี้	วันนี้	 (๑๖	ต.ค.)	เอาน�้า

มาแจกคน	ท�าอะไรได้ก็อยากจะท�า	มาที่นี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกัน	รู้สึกดีมาก	และรู้สึก

ว่าเรารักกันมากยิ่งขึ้น	เรามีหัวใจเดียวกัน	และจุดมุ่งหมายเดียวกัน	ทุกคนมาด้วยความรู้สึก

เดียวกัน	มาเจอกัน	ไม่ต้องพูดคุยกัน	แต่รู้สึกเหมือนกัน”

	 น้าโย่งบอกว่าภูมิใจที่ได้เล่นละครเทิดพระเกียรติ	เรื่อง	“ลูกระนาด”	ดาราที่ร่วมเล่น

ด้วยกันเล่นกัน	เช่น	อาอี๊ด	สุประวัติ	ปัทมสูต	กุ้ง	สุทธิราช	เป็นผลงานการก�ากับของธงชัย	

ประสงค์สันติ

	 “เวลาที่น้านั่งอยู่หลังครัวในบ้าน	น้าจะเห็นปฏิทินรูปพ่อหลวงอยู่ทุกวัน	แต่เมื่อพ่อ

จากไปแล้ว	เรามองไปทีป่ฏิทนิใบเก่	า	น�า้ตากไ็หลออกมาเองโดยท่ีไม่ต้องพดู	ไม่มคี�าอธบิาย

เลย	มันพูดไม่ถูก	แต่ในอนาคตก็จะบอกกับลูกๆ	หลานๆ	ว่า	พ่อหลวงของเราท่านทรงงาน
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หนัก	เพื่อพวกเรา	

	 “ตั้งแต่น้าโย่งเกิดมาจ�าความได้	 ก็เห็นพ่อหลวงของเราท�างานเหน็ดเหนื่อยมาโดย

ตลอด	แล้วดูพ่อหลวงท�างาน	แต่ละภาพที่ออกมา	ท่านตั้งใจ	สนใจจริงๆ	เพื่อที่จะท�าให้ลูก

ของท่านภายในประเทศสบายกันทุกคน	เราซาบซึ้งมาก”

	 ค�าสอนของในหลวงที่น้าโย่งยึดถือคือความพอเพียง	

	 “เศรษฐกิจพอเพียงคือคุ้มที่สุดแล้ว	อยากจะบอกให้พ่อได้ยินว่า	พ่อยังอยู่ในใจเรา

เสมอ	และจะอยู่ในใจเช่นนี้ตลอดไป”

 เจี๊ยบ วรรธนา	นักร้อง	นักแต่งเพลง	เป็นคนบันเทิงที่ร่วมอยู่ในความโศกเศร้าเช่น

เดียวกับชาวไทยทั้งประเทศ			

	 “เราตามข่าวมาวันสองวันก่อนหน้านั้นแล้ว	พอมีกระแสข่าวมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆ	ว่า

อาการท่านทรุดลงมากก็ท�าอะไรไม่ได้จริงๆ	 ใจสั่น	 เหมือนใจไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น	 มัน

เป็นการรอคอยที่ทรมาน	 จนกระทั่งทุ่มหนึ่งที่ทางส�านักพระราชวังออกแถลงการณ์	 จาก

นั้นก็ท�าอะไรไม่ได้เลยทั้งคืน	เช้ามาก็ร้องไห้	ไม่นึกว่าจะเสียใจแบบนี้	มันเป็นความเสียใจที่

ไม่เคยรู้จักมาก่อน	เราเคยชินกับการสูญเสียมาหลายๆ	รูปแบบ	แต่ก็ไม่ใช่แบบนี้	

	 “ตอนทีใ่นหลวงยังอยู	่เจีย๊บไม่เคยไปรบัเสด็จท่านเลย	แล้วกม็านกึว่าท�าไมเราไม่ไป 

วันที่แห่พระบรมศพก็เลยตั้งใจไป	ขอให้ได้อยู่ตรงนั้น	เราไปอยู่แถวๆ	ถนนราชด�าเนิน	แล้ว 

ระหว่างที่ขบวนรถผ่าน	เจี๊ยบอยู่ไกลมาก	ไม่ได้เห็นขบวนเสด็จฯ	แต่ว่าตั้งจิตอธิษฐาน	บอก

ท่านว่าจะเป็นคนดี	 ปกติทุกครั้งที่มีถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆ	จะรู้สึกว่านั่งดูอยู่ที่บ้าน 

จะเห็นชัดกว่า	ไม่เคยคิดจะไปเลย	ไม่ว่าจะเป็นวันที่	๕	ธันวา	หรือพระองค์ท่านจะเสด็จฯ	 

ไปที่ไหนก็ตาม	ก็อยู่บ้านกับพ่อกับแม่	ดูทีวีด้วยกัน	นั่งไหว้อยู่ด้วยกัน	แต่ว่าวันนั้นบ่ายสอง 

แล้ว	ไม่ไหวแล้ว	ก็ลุกขึ้นแล้วก็ออกไปส่งเสด็จพระบรมศพ	

	 “วันที่ออกไปร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่สนามหลวง	 ตอนแรกเจี๊ยบตั้งใจ 

จะไปกลางวัน	เพราะเพิ่งกลับจากญี่ปุ่น	ไม่ค่อยได้นอน	กลัวว่าตัวเองจะไปเป็นลมเป็นที่น่า

อเนจอนาถ	มนัร้อนมากด้วย	แล้วใจจรงิกไ็ม่ได้จะไปถ่ายเอม็วหีรอืมวิสคิวดิีโอ	แต่จะไปร่วม

ร้องเพลงด้วย	จะร่วมเป็นเสยีงหนึง่ในนัน้	ไม่ได้ตัง้ใจว่าจะยืนตรงไหน	หรอืว่าใกล้ๆ	กเ็ลยคยุ

กับลูกว่าเราไปกลางคืนดีกว่า	อยากให้เขาได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยกัน	เราไปกัน

กลางคืน	 แล้วบรรยากาศก็เป็นอย่างที่รู้คือร้อน	 คนเยอะ	 เจี๊ยบอยู่ตรงประตูฝั่งตะวันออก	 

ซึง่ไม่ได้เข้าไปใกล้		แล้วก็พาลกูเข้าไปกราบตรงก�าแพงวงั		คิดว่าเด๋ียววันไหนว่างๆ	กจ็ะไปตอน 
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เช้ามืดหรือตอนค�่าๆ	เงียบๆ	ไปไหว้ของเรากันเอง”

	 เธอรู้จักค�าสอนของพระองค์มาโดยตลอด	 แต่เหมือนไม่ได้ตระหนักรู้อย่างแท้จริง	 

วันทีรู่ว่้าในหลวงสวรรคตแล้ว	กลบัรู้สกึว่าสิง่ท่ีพระองค์ท่านทรงท้ิงไว้ให้กบัคนไทยทุกคนคอื

การที่ท่านทรงท�าให้เห็นมาโดยตลอด	๗๐	 ปี	 ทุกอย่างประเดประดังเข้ามาจนรู้สึกว่าวันนี ้

เธอเติบโตขึ้นหลังจากที่พระองค์ท่านจากไป	

	 “ในมุมของเจี๊ยบ	จู่ๆ	 เราก็รู้สึกว่าเราจะประหยัดแล้ว	มันรู้สึกได้เอง	อย่างเมื่อเช้า 

มีข้าวอยู่ในหม้อ	ซึ่งปกติเราก็จะหุงอุ่นบ้าง	ทิ้งไปบ้าง	แต่เมื่อเช้าเราก็คิดโง่ๆ	เลย	คือลอง

ท�าอาหารพระราชทานคือไข่พระอาทิตย์	 ซึ่งเราไม่เคยท�ามาก่อนเลย	 ทอดเสร็จแล้วเราก ็

เอาขึ้นมาพร้อมกับเปิดคอมพ์จะท�างาน	กินข้าวไปด้วย	ท�างานไปด้วย	แล้วเราก็นึกได้ว่านี่

เป็นอาหารของคนท�างานตลอดเวลา	คือเป็นอาหารที่ไม่พิรี้พิไร	กินไปด้วย	ท�างานไปด้วย	

ไม่เสียเวลาในการท�างาน

	 “พอเรานกึถงึอันนีข้ึ้นมาเรากร้็องไห้อกี	เหมอืนอะไรกต็ามท่ีเราได้ยินมาตลอดเวลา

มาก่อนหน้านี้เพิ่งมาท�างานในตอนนี้	ทั้งๆ	ที่เราก็รู้สึกว่าเรารักในหลวงมากนะ	แต่เหมือน 

เป็นการตืน่รูจ้ากการทีพ่ระองค์ท่านจากไป	ไม่รูจ้ะอธบิายอย่างไร	คล้ายๆ	ว่าสิง่ท่ีท�างานกบั

เราตอนนี้คือสิ่งที่เราเห็นมาตลอด	 พอรู้ว่าท่านจากไป	 ท่านไม่อยู่กับเราแล้ว	 สิ่งที่จะท�าให้

ท่านยังอยู่กับเราคือการด�าเนินตามรอยท่าน	ด�าเนินตามค�าสอนของท่าน	เหมือนท่านเป็น

พระในใจ	แล้วเมื่อไรที่เราท�าตามที่ท่านท�าไว้ก็จะอุ่นใจว่าพระองค์ท่านยังอยู่กับเรา”

	 ส�าหรับเธอ	ในหลวงเป็นมากกว่ากษัตริย์	พระองค์เป็นทั้งพ่อ	เป็นความดีงาม	เธอ

รู้สึกว่าตนไม่ได้ร้องไห้เพราะสูญเสียกษัตริย์พระองค์หนึ่งไป	แต่ร้องไห้เพราะเสียผู้ที่ตนรับรู้

อยู่ว่าเป็นผู้ที่ดีงามที่สุดในโลกไป	และไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้

 หนิง - ปณิตา ธรรมวัฒนะ	 จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 เข้าวงการ

บันเทิงตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๕	 รับงานแสดงเต็มตัวกับต้นสังกัดช่อง	๗	

ตอนเรียนอยู่ปี	๓	ได้รับรางวัลเมขลาดาวร้ายหญิงปี	๒๕๔๔	จากเรื่อง	“แม่ค้า”	นางร้ายจาก

จอทีวีคนนี้ก็เป็นหนึ่งในดาราจิตอาสาหลายๆ	คนที่ท้องสนามหลง

	 “หนิงมาอยู่ตรงนี้กับน้องสาวตั้งแต่วันแรกๆ	 ของงานพระบรมศพแล้ว	 วันนี้ตอน 

เช้าหนิงกับเพื่อนๆ	จัดท�าบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน	พอตกเย็น	หนิง 

กับเพื่อนๆ	ก็รวบรวมของ	เช่น	ยาดม	พัด	ลูกอม	มาแจก	เพราะอาหารและน�้าดื่มเห็นว่า 

มีเยอะแล้ว	 บางทีคนมาจากต่างจังหวัดเจออากาศร้อนๆ	 เราก็เลยเตรียมตรงนี้มาช่วย	 
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ตอนแรก	อั้ม	(พัชราภา	ไชยเชื้อ)	เขาตั้งใจจะมาด้วย	แต่ว่าติดภารกิจด่วนกับทางครอบครัว	

ส่วนคนอื่นๆ	ก็ฝากสตางค์มาร่วมสมทบทุนในการซื้อของ”	

	 หนิงมาตอนกลางคืนได้	๒-๓	วันแล้ว	ความที่เป็นดาราจะรู้สึกว่าเวลาไปในที่ชุมชน

มกัจะถกูกลุม้รมุจากแฟนๆ	จนบางคร้ังอาจเหน่ือยบ้าง	แต่คร้ังนีเ้ธอกลบัเหน็แต่ความสามคัคี	

รอยยิ้ม	และความเอื้ออาทรของผู้คนที่ช่วยเหลือกัน	

	 “เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นดารา	 ทุกคนรู้ว่าเราเหนื่อย	 เขาก็จะพูดเองเลยว่าพอแล้ว	

ให้พี่เขาพักบ้าง	ทุกคนน่ารักมาก	ทุกคนมาเพื่อพระองค์ท่านจริงๆ	หนิงอยากให้ทุกคนน�า

เหตุการณ์ครั้งนี้มาระลึกได้ว่านี่คือความสามัคคีของคนไทยที่พระองค์ต้องการ	 และหนิงก็

เช่ืออีกว่ายังไงคนไทยเราก็ไม่ทิ้งกัน	 หากวันไหนที่เราทะเลาะหรือขัดแย้งกันก็อยากให้นึก 

ถึงวันนี้

	 “ค�าสอนที่เผ่านมาของในหลวงว่าให้เราท�าดี	คิดดี	ท�าสิ่งดีๆ	เราก็ท�ามาตลอด	แต่

พอเราได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆ	เราได้รู้อย่างแท้จริงว่าคิดด ี

ท�าดีคืออะไร	 ความพอเพียงคืออะไร	 ความพากเพียร	 การแบ่งปันคืออะไร	 เรารู้เราพูดได้

หมด	แต่เชื่อไหมว่าหนิงเพิ่งจะมาเข้าใจจริงๆ	ก็ตอนที่ท่านเสด็จสวรรคตไปแล้ว	ช่วงนี้พอมี

เวลาเราจะเปิดทีวีทุกช่อง	ดูเรื่องของท่าน	เพิ่งจะมาเข้าใจตอนนี้จริงๆ”

	 ดาราสาวเล่าด้วยน�า้เสยีงสัน่เครอื	เมือ่ถกูถามเรือ่งค�ามัน่สัญญาทีจ่ะท�าสิง่ใดถวาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	และถึงกับปล่อยโฮ	พูดไปร้องไห้ไป	พอ

จับใจความได้ว่า	 ในวันที่มีโอกาสมากราบพระองค์ที่หน้าประตูพระบรมมหาราชวัง	 เธอ

ตั้งจิตและอธิษฐานว่า	 วันนี้เธอท�างานเป็นคนของสื่อ	 ตั้งใจจะท�าตัวเป็นคนดี	 ปฏิบัติดีต่อ

สังคม	 และจะสอนส่ิงที่พระองค์ท่านเคยสอนประชาชนคนไทยไว้ให้กับลูกสาวตัวน้อยให้

รู้จักและรักพระองค์ท่าน	 น้องนิรินรู้ว่าต้องกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่าน	 ได้ดู 

พระราชกรณียกิจพร้อมกับแม่	เป็นจิตอาสากับแม่	เธอพยายามท�าตัวให้เป็นตัวอย่างแก่ลูก 

เพยีงหวงัว่าสักวนัเมือ่โตขึน้		ลกูจะภาคภมิูใจในสิง่ทีเ่คยท�าร่วมกบัแม่		แม้ยงัจ�าความไม่ได้ดนีกั 

	 “ที่ผ่านมาหนิงจะสอนน้องตลอดว่าพระองค์ท่านคือพระเจ้าอยู่หัว	 น้องนิรินต้อง 

ไหว้ท่าน	 เขาก็ไหว้ตามค�าสอนของเรา	 แต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น	 หนิงก็เปิดทีวีให้น้องดู	 

และหนิงก็พาลูกมาด้วยทุกครั้ง	 ถึงน้องจะเหนื่อยและงอแงบ้าง	 แต่หนิงก็อยากพาเขามา 

ให้เขาได้เห็น	 แล้วอธิบายสอนเขา	 เมื่อสักครู่นี้ก่อนท่ีเขาจะหลับไปเขาก็ยกมือขึ้นไหว้เอง 

โดยไม่ต้องบอก	 แล้วก็พูดว่า	 “หนูรักในหลวง”	 หนิงคิดว่าน้องโชคดีมากที่เกิดบนแผ่นดิน 

ของรัชกาลที่	๙	ถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ	แต่หนิงอยากให้เขามาเห็นเหตุการณ์แบบนี้	ถ่าย

รูปเก็บไว้ให้	เชื่อว่าถ้าหากเขาได้เห็นภาพนี้เขาต้องภูมิใจ

	 “หนิงสอนเขาเรื่องความกตัญญูและความไม่ถือตัว	อันนี้ส�าคัญมากๆ	หนิงเป็นคน

ของสื่อ	คนก็จะคาดหวังกับลูกเรา	บางทีเด็กก็รู้บ้าง	ไม่รู้บ้าง	แต่ที่หนิงต้องบอกเป็นประจ�า 
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คือไม่ว่าใครจะท�าอะไรให้เรา	 แม้เขาจะเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือแม่บ้านก็ต้องยกมือไหว้

ขอบคุณเขาเสมอ”

 ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่	ดาราสาวลูกครึ่ง	พ่อเป็นชาวเบลเยียม	แม่เป็นคนไทย	ได้ 

ช่ือเล่น	“ใหม่”	เหมอืนนกัร้องสาวเสียงแหบทุ้มท่ีแม่ชืน่ชม		เธอตามเพือ่นมาเข้าวงการบันเทิง			

เริ่มจากถ่ายแบบโฆษณาตั้งแต่วัย	๑๓	ขวบ	และเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง	๗	

	 ใหม่	 เป็นนักแสดงอีกคนที่ออกมาร่วมท�าจิตอาสาที่สนามหลวง	 แม้จะเป็นดาราที่

แทบจะหาเวลาว่างให้ตัวเองไม่ได้	แต่เธอก็รีบมาแจกเสื้อด�าและโบว์ทันทีหลังเสร็จจากงาน

	 “พอได้รู้ข่าวคืนนั้น	 วันรุ่งขึ้นใหม่ต้องบินไปถ่ายละครที่เชียงใหม่	 ๗	 วัน	 ซึ่งมันยิ่ง 

เศร้า		เพราะวนิาทนีัน้เราอยากไปกราบในหลวง		แต่ว่าต่ืนเช้ามาเรามีงานกต้็องท�า		ใหม่เสยีใจ 

มาก	 เราอยากไปอยู่ตรงนั้น	ขออยู่แค่รอบนอก	 ได้กราบพ่อใกล้ๆ	พอกลับจากเชียงใหม่ก็ 

ไปสนามหลวงเลย	ตอนนั้นรู้ว่าเสื้อด�าขาด	ราคาแพงขึ้น	ก็หาเสื้อด�ากับโบว์ไปแจก	เพื่อให้

คนที่ไม่มีเสื้อด�า	 อย่างน้อยติดโบว์ก็เป็นการร่วมแสดงถึงความไว้อาลัย	 วันนั้นเป็นวันที่ได้

เข้าใกล้พระองค์มากๆ	ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งคิดถึงพระองค์ท่าน”

	 เธอย้อนถงึวนัทีพ่ระองค์ท่านเสดจ็สวรรคตว่า	หลงัจากเสรจ็งาน	กลบับ้านกน็ัง่หน้า

ทวี	ี	รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการจากส�านกัพระราชวัง		ในใจกอ็ยากจะให้เป็นเพียงข่าวลอื 

แต่เมือ่มกีารออกแถลงการณ์แจ้งประชาชนว่าพระองค์ท่านจากไปแล้ว	ดาราสาวยอมรบัว่า	

น�้าตาไหล	ขยับตัวไม่ได้	นั่งนิ่งอยู่ที่เดิม	๓-๔	ชั่วโมง	เสียใจอย่างน่าแปลกใจ	ในชีวิตไม่เคย

เสียใจได้ขนาดนี้	เธอใช้เวลาตั้งสติอยู่พักใหญ่กว่าจะลุกขึ้นมาท�าอะไรๆ	เพื่อพระองค์ท่าน

	 “ตอนนี้ความรู้สึกก็ยังไม่ได้ดีขึ้น	 (วันที่	๓	พ.ย.)	แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราปรับตัวอะไร

ดีขึ้นเลย	ตอนนี้ก็ยังไม่ต่างจากช่วงแรก	เวลาเจอผู้คน	เวลาไปท�างานในที่ต่างๆ	ทุกคนยังมี

ความโศกเศร้า	ยงัมคีวามเสียใจ	ทุกคนพยายามท่ีจะเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ตามท่ีพ่ออยาก

ให้ประชาชนทุกคนมีความสุข	ทุกคนรับรู้	แต่ว่าใจมันยังไม่พร้อม	ต้องบอกตัวเองว่าต้องไป

ต่อไปให้ได้	เราต้องเดินไปข้างหน้า

	 “ในใจคิดว่าพระองค์ท่านไม่ไปไหน	 ท่านยังอยู่	 ค�าสอนต่างๆ	 ของท่านก็ยังอยู่	 

ใหม่เป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งท่ีได้รับการบอกต่อกันมา	 ใหม่จะรักษาความทรงจ�าและสิ่งท่ี 

พ่อได้ท�าไว้ถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆ	 ไปได้รับรู้	 ไม่ให้หายไป	 ทุกคนควรจะได้รับรู้ว่าเรามี 

พระมหากษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทและรักประชาชน	เราเป็นประเทศเล็ก	ๆ	แต่มีพระมหากษัตริย์

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก	 ซึ่งคนรุ่นต่อไปต้องรับรู้เร่ืองนี้	 ตอนนี้ก็มีเร่ืองต่างๆ	 ท่ีแชร์ในโลก 
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โซเชียลเยอะมาก	 บางอย่างเรายังไม่เคยทราบเลย	 ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกว่าในหลวงท่านท�าเพื่อ 

เรามากขนาดนี้	คือถ้าเราอ่านเยอะๆ	จะรับรู้เลยว่าท่านเหนื่อยมากขนาดไหน	ท่านท�าเพื่อ

เรามากขนาดไหน”

	 แม้เธอจะเป็นลูกครึ่ง	 แต่สนใจพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านไม่น้อย	 แม้ใน 

ช่วง	๑	เดือนของการไว้อาลัย	งานบันเทิงรื่นเริงถูกระงับ	๓๐	วัน	ใหม่	ดาวิกา	ดาราที่มีงาน

อีเวนท์ไม่เว้นวันกลับเห็นด้วยที่รัฐบาลสั่งงดงานรื่นเริงทั้งหมด

	 “ใหม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะ	 คืออย่าว่าแต่คนข้างนอกเลย	 คนบันเทิงอย่างใหม่ก ็

ไม่ได้มีจิตใจที่อยากจะไปบันเทิงใดๆ	ทั้งสิ้น	ช่วงนี้ส�าหรับใหม่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร	ใหม่รู้สึกว่า

มันไม่ควรจะมีด้วยซ�า้	ช่วงนีจ้ะมเีวลา	๓๐	วนั	ท่ีวงการบันเทิงต้องหยุดไปก่อน	อนันีเ้ป็นเรือ่ง

ที่ทุกคนต้องเข้าใจ	ใหม่มีหนังจะต้องฉายวันที่	๒๔	ตุลาคม	ใหม่ก็เข้าใจว่ามันเป็นงานรื่นเริง

	 “ตอนนี้อะไรไม่ส�าคัญเท่าในหลวงของเราแล้ว	 สิ่งที่เราท�ามันเล็กมากเมื่อเทียบกับ 

สิ่งที่ท่านท�า	ดังนั้นเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆ	ในประเทศนี้	พระองค์ท่านยิ่งใหญ่มาก	ท่านท�าให ้

เราเยอะแยะมาก	 ทุกคนอยู่ในช่วงโศกเศร้า	 พอถึงช่วงหนึ่งท่ีทางรัฐบาลได้ก�าหนดการ

ไว้อาลัย	งดการรืน่เรงิแล้ว	จะงด	๓๐	วนัหรอื	๑๐๐	วนั	ค่อยมาด�าเนนิชวีติตามปกตกินัต่อไป	

	 “ใหม่เป็นก�าลังใจให้ทุกคนว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไป	และท�าในสิ่งที่เราต้องท�าให้

เต็มที่	 ท�าในส่ิงที่ดีสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมได้	 ใหม่เชื่อว่าทุกคนก็จะเป็นก�าลังใจให้กัน 

และกัน	และจับมือกันไว้	เพราะสุดท้ายเราคือคนไทยด้วยกัน	ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราโศกเศร้า	

ก็ต้องส�ารวม	 ถ้าถึงช่วงที่แจ้งให้เรากลับสู่ภาวะปกติ	 เราก็เดินหน้าของเราไปได้	 เราก็ต้อง 

เข้มแขง็	ท�าให้ได้	แม้ว่าจะยาก	แม้ว่าจะเศร้าอยูใ่นใจ	แต่เรากต้็องจบัมอืและไปด้วยกนั	กลบั

มามีรอยยิ้มให้ได้อีกครั้ง”

	 นักแสดงสาวที่ไม่ใช่สวยแค่หน้าตารูปร่าง	 จิตใจก็งดงามไม่ต่างจากหน้าตาของเธอ

เลย	ฝากก�าลังใจหอบโตส่งท้ายการพูดคุยวันนี้ว่า

	 “ตอนนี้ใหม่เช่ือว่าทุกคนต้องการก�าลังใจ	 ใหม่เองก็ต้องการ	 และขอเป็นคนหน่ึงท่ี 

ส่งมอบก�าลังใจให้ทุกคนผ่านความโศกเศร้านี้ไปให้ได้	 เพราะใหม่เชื่อว่าพ่ออยากเห็น 

พวกเรารักกัน	และเราท�าให้พ่อมีความสุขได้ด้วยการที่เราท�าดี	ท�าตามที่พ่อสอน	แล้วพ่อที่

มองเราอยู่บนฟ้าจะได้มีความสุข”

 ใหม่ - สิริวิมล เจริญปุระ	 เป็นผู้หนึ่งที่น�าอาหาร	 น�้าดื่ม	 มาแจกที่หน้าโรงแรม

รัตนโกสินทร์	 นักร้องหญิงรุ่นใหญ่เสียงแหบเสน่ห์คนนี้เคยเข้าร้องเพลงถวายในพระราชวัง
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หลายครั้ง	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	เธอแสดงภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัย	รับบทท้าวศรีสุดาจันทร์		

ครั้งนั้นเธอได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิด

	 “เมือ่วนัครบรอบอภเิษกสมรส	ใหม่มีโอกาสได้เข้าไปร้องเพลงพระราชนพินธ์ถวายใน

วังให้กับทุกพระองค์	และอีกครั้งที่พระราชวังไกลกังวล	หัวหิน	ส่วนตอนที่เล่นหนังสุริโยทัย 

ตอนนั้นปิดถนนเลย	ท่านเสด็จฯ	ทุกพระองค์	นับเป็นความปลื้มปีติมาก	ในฐานะนักแสดง	

และเป็นประชาชนชาวไทย	เราได้เห็นทุกพระองค์ใกล้ๆ	นี่คือบุญของชีวิตเลย”

	 วันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	 เธอและครอบครัวหอบอาหารหลายชนิด	พร้อมน�้าแร่	

ใหม่	 เจริญปุระ	 ยืนตากแดด	อาบเหงื่อ	 ในวันที่ร้อนอบอ้าว	 เรียกคนที่เดินผ่านไปมาหน้า

โรงแรมรัตนโกสินทร์ให้ลองชิมฝีมืออาหารของครอบครัว

	 “ใหม่	 พี่ๆ	 ครอบครัว	 คุณแม่	 ท�าคั่วกลิ้ง	 หมู	 ไก่ทอด	 ข้าวเหนียว	 แล้วก็มีน�้าแร่ 

ใหม่	เจริญปุระ	มาแจก	แล้วก็เพื่อนชาวฮ่องกง	ก็น�าน�้าเต้าหู้	ไก่ทอด	มามอบให้กับผู้ที่มา

สนามหลวง	ท�ามา	๒-๓	ครั้งแล้ว

	 “ในหลวงท่านทรงพระปรีชาสามารถมากในทุกๆ	ด้าน	 ใหม่เองก็น�าเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในชีวิตแบบสามัญมากกว่า	 ใหม่ชอบอยู่กับธรรมชาติ	 นี่ก็ก�าลังคุยกับผู้ใหญ่

หลายๆ	ท่าน		หลายหน่วยงาน		อยากร่วมกนัปลกูป่า		อยากจะรวบรวมทุกคนมาท�าดีเพือ่พ่อ 

อยากจะชวนแฟนคลับของใหม่	 และประชาชนชาวไทยที่รักเคารพพระมหากษัตริย์ของเรา

มาร่วมท�าความดีเพื่อพ่อกัน”

	 ใหม่บอกว่าเธอจะใช้พืน้ท่ีทกุนาท	ีทกุตารางนิว้จากน้ีท�าดีต่อไป	ท�าดีเพือ่พ่อ	ในฐานะ 

ที่เธอเป็นคนของประชาชน	เป็นคนที่มีคนรู้จัก	

	 “ใหม่ขอสาบานตนว่าจะเป็นกระบอกเสียงในการท�าความดีให้ประชาชนชาวไทย		

ได้ส่งการท�าดีเพื่อพ่อให้แฟนๆ	 ของใหม่มาท�าด้วยกัน	 ให้สามัคคี	 มีความพร้อมในการให้

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”	เธอพูดด้วยรอยยิ้มที่บอกถึงความอิ่มใจ

 นรินทร ณ บางช้าง	นักร้องที่เคยโด่งดังเมื่อประมาณ	๒๐	กว่าปีที่แล้ว	ในวันนั้น

ไม่มีวัยรุ่นคนไหนไม่รู้จักเธอ	ร็อคเกอร์สาวใหญ่	มีความทรงจ�าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่	๙	

ที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของเธอหลายครั้ง

	 “ความทรงจ�าของเอ๋เกี่ยวกับพระองค์ท่านมีหลายครั้ง	 ครั้งแรกตอนเด็กประมาณ	

๘-๙	 ขวบ	 ช่วงนั้นอยู่กับคุณยาย	 บ้านคุณยายอยู่ติดคลองผดุงกรุงเกษมท่ีพระองค์ท่าน 

จะต้องเสด็จฯ	 ผ่านเพื่อกลับวัง	 พี่เอ๋ก็เด็กมาก	 พอกลับจากโรงเรียนก็จะไปรอรับเสด็จที่
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หน้าบ้านทุกวัน	 พอเห็นขบวนมาก็จะก้มกราบ	 แล้วเวลาเห็นท่านโบกพระหัตถ์เราก็จะคิด 

ว่าท่านโบกให้เราทุกครั้ง	

	 “ครั้งที่	 ๒	 ถือเป็นเกียรติครั้งสูงสุดในชีวิตของการเป็นนักร้อง	 และของวงศ์ตระกูล

ด้วย	เมื่อเดือนสิงหาคม	๒๕๓๕	มีงานคอนเสิร์ต	‘สิงหาประชารวมใจ’	ทุกพระองค์เสด็จฯ	 

ไปทอดพระเนตร	 พี่เอ๋ร้องเพลงกับพี่ไอ๋	 ดลชัย	 บุณยรัตเวช	 ทุกคนก็จะบอกว่าอย่ามอง

พระองค์ท่านนะ	มองแล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงไม่ได้	เพราะปีติใจ		

	 “เราก็ไม่เชื่อ	 ครั้งหนึ่งในชีวิต	 เรื่องอะไรฉันจะไม่มอง	 เวลาร้องเพลงเราก็สื่อสาร

กับพี่ไอ๋	 แต่ถ้าช่วงโซโล่	 เราก็มองแต่พระองค์ท่าน	จริงๆ	 เราก็มองไม่เห็นหรอกเพราะไกล

มาก	แต่เราเห็นท่านที่ใจเราชัดมาก	ที่ส�าคัญตอนจบงานก็จะมาส่งเสด็จกัน	ทั้งทีมงานและ 

นักแสดงทุกคน	 เป็นความโชคดีของพี่เอ๋ที่พระองค์ท่านทรงหยุดตรงหน้าเราพอดี	 แล้วก็ 

ตรัสถามทีมงานว่าเหนื่อยกันไหม	 แล้วสมเด็จพระราชินีก็ทรงชมว่าคอนเสิร์ตสนุกมาก	 ไม่

เบื่อเลย	เป็นความประทับใจของพี่เอ๋มากๆ

	 “ความทรงจ�าหนที่	๓	คือในวันที่ไปส่งเสด็จหลังสวรรคต	มันเหมือนวันที่เราไปรอ 

รับเสด็จเมื่อเด็กๆ	เลย	แต่เราไม่ได้เห็นพระองค์ท่านโบกพระหัตถ์แล้ว	(ร้องไห้)	ตั้งใจว่าจะ 

ไม่ร้องไห้	 ก่อนวันนั้นมีท่านลามะจากทิเบตมา	 เราก็ขอให้ท่านสวดมนต์ให้พระองค์ท่าน	 

วันที่ไปส่งเสด็จหลังสวรรคต	 เราก็คิดว่าท�าไมมันไม่เหมือนตอนเด็กท่ีวิ่งไปนั่งรอริมถนน 

รู้สึกได้ใกล้ชิดในหลวง”

	 แต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ	จากที่ตั้งใจจะไม่ร้องไห้	แต่พอหัวขบวนพระบรมศพ 

เคลื่อนผ่านมาเท่านั้นแหละ	 เธอร้องไห้ดังจนคนถัดไปอีก	 ๒-๓	 แถวต้องส่งทิชชู่มาให้	 สติ

เหมอืนจะหลุดลอย	ได้แต่สาบานในใจว่าจะขอท�าทุกอย่างให้ด	ีจะเป็นคนด	ีจะส่งต่อความด ี

ที่พระองค์ท่านทรงปลูกฝังไว้	 ไม่ว่าจะทางใด	 ไม่ว่าจะมีโอกาสแค่ไหน	 จะพยายามท�า 

ทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตคนคนหนึ่งท�าได้

	 “ตอนนีพ้ีเ่อ๋เชือ่ว่าไม่มคีนไทยคนไหนท่ีไม่โศกเศร้า		และกเ็ชือ่ว่าพระองค์คงไม่อยาก 

ให้คนไทยโศกเศร้าตลอดเวลา		เพราะฉะนัน้ต้องแปรความโศกเศร้านีเ่ป็นพลงัและขบัเคลือ่น

ตัวเอง	และตั้งใจว่าจะท�าให้พ่อ	ได้สักคนละอย่างก็พอแล้วในแบบของตัวเอง	อะไรก็ได้	ไม่

อย่างนั้นพระองค์ท่านคงไม่มีความสุขแน่ๆ	 ถ้าเห็นลูกๆ	 เอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนี้	 ให้แปร

ความโศกเศร้าเป็นพลังขับเคลื่อนแล้วท�าให้ชีวิตเราด�าเนินต่อไป		นึกถึงพระองค์ท่านเมื่อไร 

ก็ขอให้มีรอยยิ้ม	ให้มีความสุข	และเป็นแรงบันดาลใจส�าหรับทุกๆ	คน	

	 นรินทรฝากถึงคนที่จะเดินทางเข้ามากราบพระบรมศพว่า	ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม			

เพราะคนท่ีเดือดร้อนคือตัวท่านเอง	 ถ้าไม่สบายขึ้นมา	 มียาอะไรก็เตรียมมา	 แล้วส�าหรับ

ผู้คนไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่จะมาท่ีพระบรมมหาราชวัง	 ขอให้ค�านึงเรื่องความสะอาด	 และไม่

เป็นภาระแก่ผู้อื่น	ไม่อย่างนั้นคนท�าความสะอาดก็ท�าตาย	คนเก็บก็เก็บ	คนทิ้งก็ทิ้ง			
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	 “ถ้าอยากท�าอะไรถวายสักอย่างเป็นความดีเพื่อพระองค์ท่าน	ก็เอาแค่เร่ืองง่ายๆ 

ใกล้ตัว	 เห็นขยะแล้วเก็บ	 เข้าห้องน�้าให้เป็นที่เป็นทาง	 แค่ท�าสิ่งดีๆ	ง่ายๆ	แค่นี้ก็เป็นการ 

ท�าดีถวายพ่อหลวงแล้ว”

	 เธอเล่าถึงสาเหตุที่ต้องออกจากบ้านแต่เช้ามืด	 มายืนเป็นจิตอาสาตั้งแต่วันแรกๆ	 

กเ็พราะนกึสงสารคนต่างจงัหวดั		ท่ีเดนิทางมากราบถวายความเคารพพระบรมศพ		เป็นห่วง 

ว่าเขาจะกินอะไร	 นอนอย่างไร	 เพราะในช่วงแรกที่ยังไม่เปิดโรงทาน	 มีอาหาร	 น�้าดื่มแจก 

จนผู้รับทิ้งขว้าง	ท�าให้ขยะล้นสนามหลวง

	 “พี่เอ๋เป็นคนเห็นคนอื่นเดือดร้อนไม่ได้	ไม่ใช่แค่ครั้งนี้	ยิ่งครั้งนี้เหมือนเป็นการรวม 

คนที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านมารวมกันในที่เดียว	 สิ่งแรกที่พี่เอ๋คิดคือคนต่างจังหวัดเขา

นอนกันที่ไหน	 กินกันที่ไหน	 ตั้งแต่แรกที่ไม่มีโรงทาน	 ก็เลยคิดว่าเราต้องท�าอะไรได้บ้างกับ

เพือ่นกลุ่มเล็กๆ	ของเรา	ท�าอาหารไปแจกเขาดกีว่า	อย่างน้อยคนท่ีไปเข้าควิตหีนึง่	เท่ียงคนื 

น�้าสักหยดเขาก็ไม่ได้ด่ืม	 เพราะถ้าเขาออกไปหาน�้าด่ืมก็จะเสียคิว	 ซึ่งเขามารอกันตั้งแต ่

กลางคืน	พี่เอ๋จะไปถึงตอนตีสี่ทุกครั้ง	คิวก็ยาวมาก	ตั้งใจจะท�าไปเรื่อยๆ	จนกว่าหมดงาน

ตรงนั้นซึ่งก็คงอีกนานเพราะคนมากันไม่มีหมด”

	 ในวันที่เธออยู่ในท้องสนามหลวง	เธอเห็นวัยรุ่นออกมาท�ากิจกรรมดีๆ	มากันด้วย

ตัวเอง	 ไม่มีใครบังคับ	 บางคนออกมาถ่ายรูปให้ฟรี	 เด็กอีกคนก็ก�าลังเซลฟี่	 ไลฟ์ถึงที่บ้าน	 

ว่าเขาก�าลงัท�าอะไร		อยูท่ีไ่หน		เธอบอกว่านีค่อืสิง่ท่ีพระองค์ท่านท้ิงไว้เป็นมรดกแก่ลกูหลาน	

ทิ้งความคิดดี	อยากท�าดีไว้ให้กับคนทุกวัย	แต่ละคนก็ออกมาท�าดีในแบบที่ตนเองสามารถ

ท�าได้	หากเราเห็นเพียงผิวเผินและรีบตัดสินพวกเขาในทางไม่ดี	ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ

	 “พ่ีเอ๋เห็นเด็กวยัรุน่ออกมาท�ากจิกรรมดีๆ 	เขาออกมาเอง		โดยไม่มสีถาบนั		หรอืใคร 

บังคับ	นี่คือสิ่งที่พระองค์ทิ้งไว้ให้เรา	ปลูกฝังเข้าไปในหัวใจของคนทุกรุ่น	ทุกวัย	เห็นคนออก

มาถ่ายรูปฟรี	หรือคนที่มาเซลฟี่ไลฟ์ส่งให้คนทางบ้าน	ของที่เราบริจาค	เงินที่ส่งมาให้มันได้

เอามาใช้ประโยชน์นะ	 คือเขาก็ตั้งใจออกมาท�าความดีในแบบของเขา	 พี่รู้สึกว่าคนท้ังโลก

ต้องการการยอมรับจากผู้อื่น	ฉะนั้นเรื่องการท�าความดีในวิถีของเขา	ถ้ายอมรับ	ศรัทธาเขา 

เขาจะติดการท�าความดีเรื่อยๆ	แต่ถ้าเขาเริ่มท�าก็ไปตัดสินเขาแล้วว่านั่น	 เขาจะเอาก�าลังใจ 

มาจากไหน

	 “หรือคนที่มาเอาอาหารกลับบ้าน	ถ้าเขามีเขาไม่ท�าอย่างนั้นหรอก	ถ้าเราคิดจะให้		

ก็อย่าไปมองว่าหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร”

	 นรินทรบอกว่าเธอมีความสุขที่ได้มา	ณ	ที่แห่งนี้	 ที่ที่มีพ่ออยู่ใกล้ๆ	 มีคนไทยที่รัก

พระองค์มากมายเดินทางมาถวายความเคารพ	มาเพื่อใกล้ชิดพระองค์ที่สุดเป็นครั้งสุดท้าย
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 ดิว - อริสรา ทองบริสุทธิ์	 เป็นอีกคนที่เดินทางมากับเพื่อนๆ	หลายคน	 เพื่อน�า 

ของมาแจกให้กับผู้เดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมศพที่ท้องสนามหลวง	ในวันที่ฝนตก

	 “ดิวเอาน�า้	ผ้าเยน็	ไอตมิ	เฉาก๊วย	โดนทั	มาแจกคนท่ีมาส่งเสดจ็	วนันีม้ากบัเพือ่นๆ	

หลายคน	ตอนแรกนั่งอยู่บนรถกระบะ	พอฝนตกก็เอาชุดคลุมกันฝนมาใส่	 ตั้งใจจะมาแจก 

รอบๆ	 เริ่มจากธรรมศาสตร์	 และค่อยมาหยุดที่ตรงนี้	 ก่อนหน้านี้	 ดิวเห็นจากข่าวมาก่อน			

เห็นว่ามีคนแจกน�้าดื่มกันเยอะ	แจกข้าวก็เยอะ	บวกกับเราคิดเองว่าวันนี้อากาศน่าจะร้อน 

ก็เลยเลือกไอติมกับเฉาก๊วยมาแจก	แต่กลับกลายเป็นว่าฝนตก	ก็ดีค่ะไม่ร้อนเท่าไร	อาจจะ

อบอ้าวนิดหนึ่ง	แต่ก็ชื่นใจ”

	 ดิวกล่าวว่าเธอรูสึ้กตืน้ตนัใจ		ภาพทีป่ระทบัใจคอืเธอส่งของจากรถไปให้คนอกีคนหนึง่ 

เพื่อให้เขาส่งต่อให้กับรถคันที่ต้องการ	เป็นบรรยากาศที่บ่งบอกถึงความสามัคคีที่คนไทยมี

ให้กัน	 วันนี้ดิวมาเป็นวันแรก	 เพราะก่อนหน้านี้ติดถ่ายละคร	 แต่หลังจากน้ีก็ตั้งใจว่าจะมา

เรื่อยๆ	มีบางคนก็จ�าได้ว่าเธอเป็นดารา

	 “ค�าสอนที่ในหลวงท่านสอนไว้	 ดิวอาจจะพูดไม่ได้สละสลวยเหมือนท่าน	 แต่ว่าดิว

ชอบค�าสอนหนึ่งที่เคยบอกว่า	 เริ่มท�าดีจากตัวเราก่อน	 และเมื่อเราท�าดี	 ผลดีก็จะตามมา

จากตัวเรา	 เพราะทุกวันนี้	 ทุกคนจับจ้องไปที่คนอื่นว่าเขาจะต้องนั่นนู่นนี่	 ดิวเลยอยากให้

ทุกคนยึดค�าสอนที่ท่านว่าเราเริ่มจากตัวเราที่ท�าดี	และก็เผยแพร่ความดีของเรา	มาชวนคน

อื่นท�าความดี	สุดท้ายความดีก็จะกระจายไปในวงกว้างขึ้นไป”

 ปู - ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนเบิร์ก	 ดาราสาวผู้นี้เป็นลูกครึ่งไทย	-	สวีเดน	 เริ่มเข้า

วงการต้ังแต่ยงัเป็นวยัรุน่	และเดนิทางไปศกึษาต่อท่ีต่างประเทศ	หลงัจากจบการศกึษาระดบั

ปริญญาตรีจากประเทศอังกฤษ	 ก็กลับมารับงานแสดงที่สังกัดเดิมคือช่อง	๗	สีทีวีเพื่อคุณ	 

ในช่วงที่รัชกาลที่	๙	เสด็จสวรรคต	เธอมาช่วยแจกอาหารที่เต็นท์กองทัพบก

	 “วันนี้มาช่วยกองทัพบกค่ะ	 มาท�าเพ่ือพ่อ	 ท�าเพ่ือคนไทย	 ในฐานะดารา	 เราก็ให้

ก�าลังใจซึ่งกันและกันได้	และก็ให้ก�าลังใจพี่ๆ	ทหารที่เหนื่อยกันมาก	พอดีว่าเมื่อคืนคุณแม่

พี่โน้ต	(วิเศษ	รังษีสิงห์พิพัฒน์)	ชวนมา	แล้วพอดีเห็นข้างๆ	เป็นกองทัพบกก็เลยเดินไปถาม

ว่าอยากให้ช่วยไหม	ก็เลยมาช่วยค่ะ
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	 “จริงๆ	คนไทยเราต้องให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันนะคะ	ปูเชื่อเราคนไทยรักกัน	รักพ่อ	

และพ่อท�าเพื่อเรามาเยอะแล้ว	ตอนนี้เราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และดูแลกันเพื่อพ่อ		

วันที่	๑๔	ตุลา	ปูมานั่งที่สนามหลวง	มาส่งเสด็จพระบรมศพค่ะ	วันนั้นที่ถอดรองเท้า	เพราะ

ว่านั่งติดกันมากค่ะ	ก็เลยถอดรองเท้า	กลัวรองเท้าไปโดนคนข้างหลัง	พูดแล้วรู้สึกจุกอยู่ใน

ล�าคอเหมือนกับทุกคน	เป็นความรู้สึกที่พูดไม่ถูก	

	 “ค�าสอนพ่อหลวงมีหลายอย่าง	 เศรษฐกิจพอเพียง	 ท�าความดี	 หลายๆ	อย่างที่ 

ในหลวงพตรัส	 ปูก็ยึดเป็นแบบอย่าง	 จริงๆ	 ทุกอย่างที่พระองค์ท่านพูด	 เราสามารถใช้ใน

ทุกๆ	 วันได้	 ท่านเป็นเหมือนพ่อเรา	 เราเป็นลูกเราก็เชื่อฟังพ่อและท�าตามที่พ่อสอน	ปูรัก

ท่านมาก	จะท�าดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้	พูดแล้วน�้าตาจะไหล”

	 ดาราสาวทิ้งค�าพูดสุดท้ายไว้	พร้อมน�้าใสๆ	ที่เอ่อรื้นอยู่ในดวงตา

 ชมพู่ - อารยา เอ ฮาร์เก็ต	 นักแสดงสาวลูกครึ่งอีกคนท่ีท�าทุกวิถีทางเพื่อให้

ประชาชนของในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 ได้รับความสะดวกสบาย	 เมื่อกลางเดือนตุลาคม	 ปี	

๒๕๕๙	 ผ้าสีด�าขาดตลาด	 พ่อค้าแม่ค้าเอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อ	 เธอจึงออกมาเป็นหัวหอก	 

ก่อตัง้โครงการ	“ย้อมผ้าเพือ่เพ่ือน”	ถวายอาลยัแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิล-

อดุลยเดช	ณ	โรงย้อมผ้า	ตกึกรงุไทยแทรคเตอร์	ย่านคลองตนั	วนัท่ี	๑๗-๓๑	ตลุาคม	๒๕๕๙	

ตั้งแต่เวลา	๘.๓๐-๑๙.๐๐	น.	ทุกวัน	ไม่เว้นวันหยุดราชการ

	 ชมพู่ตั้งเพจ	“ย้อมผ้าเพื่อเพื่อน”	บนสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค	เพื่อเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า

ที่ไม่ใช้แล้วน�ามาย้อมสีด�า	 ก่อนจะน�าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไม่มีเสื้อผ้าสีด�าใส่ทั่วทั้ง

ประเทศ	 หรือจะมาใช้บริการย้อมเสื้อผ้าสีด�าเพื่อน�าไปใส่เองได้โดยไม่มีการคิดค่าบริการ				

ดาราน�้าใจงามเล่าเรื่องราวของโครงการให้ฟังว่า

	 “จดุเริม่ต้นกคื็อเห็นข่าวจากอนิเตอร์เนต็ท่ีมคุีณตาท่านหนึง่นัง่นบัเงนิท่ีมใีนกระเป๋า

สตางค์	เพ่ือซือ้เส้ือสีด�าใส่ร่วมไว้อาลยั	กค็ดิว่าน่าจะมปีระชาชนอีกจ�านวนมากท่ีอยากแสดง

ความจงรักภักดี	 แต่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อเสื้อสีด�ามาใส่ได้	 ครั้นจะไปซื้อเสื้อแจกก็คงไม่

เพียงพอ	ก็เลยขอรับบริจาคเสื้อที่ไม่ใช้แล้วของประชาชนมาย้อมด�าเพื่อแจก	แรกๆ	ก็จะมี

คนท้วงว่ามันล�าบากนะ	เพราะเสื้อบางทีก็ย้อมไม่ติด	หรือบางทีก็กระด�ากระด่าง	ก็ต้องให้

เพื่อนๆ	ช่วยกันหาคนที่มีความสามารถมาช่วยกันย้อม”

	 ตอนท�าเพจบนเฟสบุ๊ค	 เธอกังวลว่าจะมีใครมาร่วมบริจาคไหม	 แต่พอมาวันนี้มี

ประชาชนท่ีอยูบ่รเิวณใกล้เคยีงต่างน�าเสือ้ผ้ามาบริจาคกนัเป็นจ�านวนมาก		ประมาณ	๑,๐๐๐	
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ตัว	ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมาก	ชมพู่อยากให้ทุกคนน�าวิธีการดังกล่าวนี้ไปใช้ในจุดต่างๆ			

เชื่อว่าทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการท�าความดีถวายเป็นพระราชกุศลทั้งสิ้น

	 “นี่เป็นสิ่งเล็กน้อย	แต่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนอยากจะท�าอะไรก็ได้	เพื่อแสดงความ

จงรกัภกัดพีระองค์ท่าน		ชมว่าทุกคนอยากจะแสดงความอาลยั		อยากจะท�าให้สมพระเกยีรติ

ท่าน		แต่ว่าความพร้อมอาจไม่ม	ี	เราจะเหน็บางทีกม็กีระแสท่ีบอกว่าอย่าไปว่าคนท่ีเขาไม่ได้ 

ใส่เสื้อด�า	เขาอาจจะไม่มีจริงๆ	ก็ได้	

	 “ชมว่าในหลวงท่านต้องรับรู้	ท่านต้องเห็นว่าเราเต็มที่กันมาก	ไม่ใช่แค่คนไทยด้วย

นะ	 เราอยากให้คนทั้งโลกเลยรู้ว่าเรารักพระเจ้าอยู่หัวมากแค่ไหน	 ชมว่าต่างชาติงงกับการ

แสดงออกของคนไทยว่าโอ้โห	เราจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านขนาดนี้	

	 “หลายๆ	ค�าสอนของพระองค์ท่านดีมาก	 อย่างตอนนี้เยอะเลยในโซเชียลมีเดียที่ 

น�าหลักค�าสอนของท่าน	สิ่งที่ท่านเคยตรัสไว้	พระบรมราโชวาทต่างๆ	มาลง	ที่ผ่านมาเราก็ 

ฟังนะ	เราก็ชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระองค์	แต่กลายเป็นว่าพอไม่มีท่านแล้วเสียง

กลับดังกว่าเดิม	ยิ่งกลับรู้สึกว่าสิ่งที่พระองค์ท่านสอนแทงเข้าไปในใจมากกว่าเดิม	ท่านเป็น

แบบอย่างของผู้น�าที่ไม่มีใครเทียบได้	และบารมีของพระองค์ท่าน	ชมเชื่อว่าจนชมตายไปก็

ไม่มีใครบารมีเท่าพระองค์ท่านอีกแล้ว	 แล้วบารมีนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย	์	

แต่เป็นเพราะว่าส่ิงท่ีพระองค์ท่านท�ามาจริงๆ	 ตลอด	๗๐	ปี	 เราเองก็คงท�าส่วนของเราให้

ดีที่สุด

	 “สิ่งที่เราท�าไม่มีทางได้หนึ่งในล้านที่พระองค์ท่านท�า	 แต่เราก็จะท�า	 ท�าหน้าที่ของ

คนไทยให้ดีท่ีสุด	 แน่นอนว่าลูกของชมต้องรับรู้ถึงพระบารมีของพระองค์ท่าน”	 ชมพู่กล่าว

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

 เกรซ - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า	 นักแสดงน�าหญิงขนขนม	 น�้าดื่ม	 ผ้าเย็น	

กระดาษทิชชู	มาแจกทุกวัน	ที่สนามหลวง	เพราะในวันส่งเสด็จ	เธอติดงาน	ไม่มีโอกาสที่จะ

มาร่วมงานในวันนั้น	 เมื่อว่างจากคิวถ่ายละคร	 จึงรีบมาถวายงานหน้าพระบรมมหาราชวัง		

บริเวณท้องสนามหลวง

	 “ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือ	 รวบรวมเงินไปซื้อของ	 เกรซไม่มีโอกาสร่วมส่ง 

เสด็จพระองค์ท่านเพราะติดงาน	 วันนี้อยากมามาก	 ก่อนท่านจะสวรรคตก็ติดตามข่าวสาร

ของพระองค์ท่านตลอด	พอฟังประกาศจากส�านักพระราชวังก็ช็อก	เสียใจร้องไห้	 เข้าใจค�า

ว่าอาฟเตอร์ช็อกเป็นอย่างไร	เรามาบ่อยเพราะรู้สึกว่าเราอยู่บ้านเราก็เศร้าเหมือนทุกคนที่
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พอรับรู้ข่าวก็เสียใจ	เรามีใจดวงเดียวกัน	ใจที่เป็นแผลตอนนี้	แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือเราต้องจับมือกัน

และช่วยกันคนละไม้คนละมือ

	 “เมื่อคืนและคืนก่อนก็ได้ไปที่หัวล�าโพงด้วย	 แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละวัน	 จะพยายาม 

มาบ่อยๆ	เพราะเกรซไม่ได้มาตามซุ้ม	เกรซไปซื้อของเองกับเพื่อนๆ	ต้องไปแม็คโครก่อน	แล้วค่อย 

มาลง	 แล้วก็มาเข้าบู๊ธแบบที่เห็น	 ตั้งแต่วันแรกสุดเลยมาแจกน�้าเปล่า	 แจกขนม	พอลองมาเรื่อยๆ	 

ก็ท�าให้รู้ว่า	คนเขาต้องการอะไร	เขาขาดอะไร	เราก็สามารถปรับได้ในการซื้อแต่ละวัน	อะไรที่จ�าเป็น

ทีส่ดุตอนนี	้ยาดมนีอ่ย่างกบัทองเลย	เพราะว่าอากาศมนัร้อน	สิง่ท่ีคนอยากได้ท่ีสดุคอื	ยาดม	ผ้าเย็น

รวมถึงพัดจากช่อง	๗”	

	 ดาราสาวผู้น้ีรู้สึกดีใจที่ประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยอย่างแน่นขนัดในทุกวัน	 ไม่

เฉพาะแค่หลั่งไหลมากราบพระองค์ท่าน	แต่มาแจกของ	มาช่วยกันเป็นจิตอาสาก็มากมาย	จนต้อง

มีการคัดกรองจากหน่วยงานราชการ

	 “รู้สึกดีใจนะที่คนไทยเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในเวลานี้	 ไม่ใช่แค่คนหลั่งไหลมาสักการะ	 คนที ่

มาแจก	ที่เป็นแบบเกรซ	เป็นจิตอาสามาแจกมากันเยอะมากจนล้น	ตอนนี้ทางเทศกิจต้องสกรีนแล้ว

ว่าถ้าเป็นน�้าด่ืม	 อาหาร	 ขอจัดเป็นโรงทาน	 เราก็น�าของที่จ�าเป็นส�าหรับตอนนี้ที่สุดคือยาดม	 เป็น 

พัด	ผ้าเย็น	ขนมเล็กๆ	น้อยๆ	น�้าอัดลม	เกลือแร่	อะไรที่มันเพิ่มแรงที่จะท�าให้ไม่เป็นลม	เพราะว่า

เขาเดินกันมาไกล	บางคนจอดรถไกล	หรือบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็จะเหนื่อยนิดหนึ่ง”

	 แม้คนจะมาก	เธอก็มีแรงและก�าลังใจที่จะท�าเพื่อพระองค์ท่าน	มีก�าลังที่จะก้าวตามรอยเท้า

ของพ่อ		แนวทางทีส่�าคญัทีเ่ธอยดึไว้อย่างเหนยีวแน่นคือการท�าความดี		ดังพระราชด�ารัสของพระองค์ 

ท่านที่เคยสอนลูกๆ	ไว้

	 “เมื่อเรามีแรง	 มีก�าลังมากพอที่จะท�าได้	 ท�าไมเราไม่ท�าให้คนอื่น	 ดีกว่าเศร้าเสียใจอยู่บ้าน

เฉยๆ	แนวทางของพระองค์ที่ยึดเป็นหลักมีหลายข้อ	แต่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือความดี	ความดีดียังไง 

ก็ดีส�าหรับตัวเอง	ดีที่สุดส�าหรับเรา	และจะไปดีกับผู้อื่น	สมมุติว่าเราให้	เราเป็นคนให้	เขาได้	เราก็ได้

ความสุขในการที่เราได้ให้ด้วย	และค�าว่า	พอเพียง	พอเพียงนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะจ�าได้เสมอ	เพียงแต่

ว่าบางคนไม่รู้ความหมายของค�าว่าพอเพียงจริงๆ	ว่าคืออะไร	พอเพียงไม่ใช่ประหยัดจนอด	หรือว่า

ท�าให้ใครเดือดร้อน	 การพอเพียงคือการรู้จักความพอดี	 แต่ไม่ท�าให้คนอื่นเดือดร้อน	 มีมากให้มาก			

มีน้อยให้น้อย	นี่คือค�าว่าพอเพียงจริงๆ	

	 “เราอยู่ตรงนี้	 ถ้าเราพอเพียงแล้ว	 เราก็เอาก�าลังทรัพย์ของเรา	แรงก�าลังของเรามาแจกจ่าย 

ให้กับคนอื่นบ้าง	ถามว่าตั้งใจจะท�าแบบนี้ไปถึงเมื่อไร	ความจริงไม่ได้ตั้งใจจะมาทุกวันแบบที่เกิดขึ้น

นะ	ตอนที่มาวันแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาวันที่	๒,	๓,	๔	จน	๕	ไม่ได้คิด	คิดแค่ว่าวันไหนมีแรงก็มา	แต่

ก็ตั้งใจว่า	ถ้าจะมาแบบนี้ก็จะมาเรื่อยๆ	ทุกวัน”	

	 ในวันที่ไม่มีพ่อ	 ในความคิดของหญิงสาวคนนี้เธอรู้ว่าคนไทยขาดเสาหลักไปแล้ว	 จากนี้คง

ต้องจับมือกันไว้ให้มั่น	 ก้าวผ่านช่วงเวลาที่เจ็บปวดของชีวิตไปด้วยกัน	 สักวันหนึ่ง	 คนบนฟ้าอาจจะ
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ทอดพระเนตรลงมามองลูกของพระองค์	เมื่อเรารักกันพระองค์ท่านจะได้สบายพระทัย

	 นอกจากดารานักแสดงข้างต้นแล้ว	 ยังมีนักร้อง	 นักแสดง	 พิธีกร	 คนในวงการบันเทิงอีก

มากมายที่มีจิตอาสามาช่วยกันที่ท้องสนามหลวง	 เช่น	 กาละแมร์ - พัชรศรี เบญจมาศ	 พิธีกร	 

นกัเขยีนชือ่ดัง		ตัง้กลุ่มจติอาสายมืผ้าเพ่ือกราบพ่อ		น�า้ชา - ชีรณฐั ยสูานนท์	มาช่วยจงูคนพกิารเข้า 

กราบพระบรมศพ	อ้น เดอะสตาร์น�าเสื้อด�ามาแจก	๒๐๐	ตัว	แจกไอศครีม	และมาเดินเก็บขยะ

 แบงค์ - ปรีติ บารมีอนันต์	 นักร้องนักแสดง	 มาช่วยแจกข้าวให้ประชาชนที่เต็นท์มูลนิธ	ิ 

เฟม - ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์	 นักแสดงจากภาพยนตร์	 เรื่อง	 บ้านฉัน...ตลกไว้ก่อน	 แจกริสแบนด์	 

หนังสือ	ดอกไม้	เก็บขยะ

	 และยังมีคนวงการบันเทิงอีกมากมายที่เดินสวนกับผู้คนในท้องสนามหลวง	 โดยท่ีคุณอาจ

ไม่ทันสังเกต
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	 ลักษณะทางกายภาพของ	นภัทร โหตระภวานนท์	ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนผู้ที่ใช้ค�า 

น�าหน้าว่านางสาว	ไม่ใช่เพราะเธออายุมากเกิน	๕๐	ปี	ควรจะใช้ค�าน�าหน้าว่านาง	แต่เพราะ

ผมที่ตัดสั้น	ท่าทางที่กระเดียดไปทางชายชาตรี	ลักษณะการพูดจาที่ทะมัดทะแมง	วันนี้เธอ

ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีด�า	กางเกงขายาวสีด�า	

	 แต่เธอตดัสนิใจยอมใส่กระโปรง		เพราะเป็นโอกาสสดุท้ายท่ีจะได้อยู่ใกล้ชดิพระองค์

ท่านอย่างที่สุด	 ก่อนไปก็ใคร่ครวญอยู่นาน	 กว่าจะมากราบก็วันที่	 ๒๙	 ธันวาคม	๒๕๕๙	

แล้ว	 เพราะอยากให้คนต่างจังหวัดได้มีพื้นที่ใกล้ชิดพระองค์ท่านโดยไม่ต้องรอนาน	 จะได้

ไม่เหนื่อยมาก	 ตัดสินใจไปก่อนสิ้นปี	 เพราะอยากได้พรปีใหม่จากพระองค์ท่านก่อนจะเริ่ม

ชีวิตใหม่	ในปีใหม่	

	 “คนไทยทกุคนคงคดิเหมอืนกนัว่าเป็นโอกาสสดุท้ายท่ีจะได้อยู่ใกล้ชดิพระองค์ท่าน	

ก่อนไปก็ใคร่ครวญอยู่นาน	เพราะอยากให้คนต่างจังหวัดที่เขาอยู่ไกลๆ	ได้กราบก่อน	เลย

ตดัสนิใจไปวนัที	่๒๙	ธนัวาคม	๒๕๕๙		เพราะใกล้สิน้ปี		กอ็ยากได้พรปีใหม่จากพระองค์ท่าน	 

จะได้เริ่มปีใหม่	ชิวิตใหม่	

	 “วันน้ันเป็นวันที่ดีมากๆ	 เป็นวันท่ีพสกนิกรจากปกติไปกราบวันละ	 ๔๐,๐๐๐	-	

๕๐,๐๐๐	คน	แต่วันนั้น	๖๐,๐๐๐	คน	คิดว่าเป็นโชคดีที่ได้ไปอยู่รอใกล้ชิดพระองค์ท่านนาน

กว่าคนอื่นๆ	

การใส่กระโปรงครั้งสุดท้าย

กาญจนา พ.
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	 “ตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยมา	๓๐	กว่าปีได้ใส่กระโปรงแค่	๒	ครั้ง	คือวันไปสมัคร

งานครั้งแรก	ครั้งที่	๒	ตอนเข้าเฝ้าฯ	ที่วังสวนจิตรลดากับเจ้านาย	นี่เป็นครั้งที่	๓	ในชีวิตหลัง

เรียนจบ	 คิดอยู่นานว่าถ้าเราเป็นเพศท่ี	 ๓	 เราจะใส่ตามเพศสภาพได้	แต่พอถึงเวลาจริงๆ	 

เขาบอกว่าไม่ได้	ยกเว้นว่าเราจะแปลงเพศแล้วอย่างชัดเจน	ก็เครียดเพราะว่าเราจะแต่งตัว 

อย่างไร	จะดีไซน์ชุดอย่างไรดี	ให้นุง่ซิน่กไ็ม่ได้	กลวัหลดุ	เป็นเร่ืองท่ีต้องคดิมากท่ีสดุ	แต่กเ็ป็น 

โอกาสสดุท้ายทีจ่ะได้อยูต่่อหน้าพระองค์ท่าน		จะให้ใส่อะไรกต้็องใส่แล้วละ		เพือ่นกเ็อาผ้าถงุ 

สีด�ามาให้ใช้พันกาย	รู้สึกแปลกๆ	แต่เราก็อยากแต่งตัวให้สุภาพที่สุด

	 “พอถึงจุดสุดท้ายที่เรานั่งรอ	๔	ชั่วโมง	เราก็ใส่ตรงนั้นเลย	เรายืนมา	๙	ชั่วโมง	จะ

ใส่อะไรก็ได้	 เห็นผู้หญิงหลายๆ	 คนก็ใส่กางเกงก่อน	 แล้วมาเปลี่ยนกระโปรงตอนจะเข้า 

พระบรมมหาราชวัง	 พวกเขาขึ้นไปเปลี่ยนในรถสุขา	 อาจจะเพราะความสะดวกหรือไม่ชิน 

...เมือ่เราสญูเสยีท่าน สิง่ทีเ่ราคิดว่าเรารูจ้กัพระองค์ 
ท่านมากแล้ว กลับน้อยมากเมื่อเห็นสิ่งที่พระองค์ 
ทรงท�ให้กับคนไทย เป็นจุดๆ หนึ่งที่ท�ให้เราอยาก 
เปล่ียนแปลงตวัเอง  รูส้กึว่าชวีติเราไร้สาระ  ฟุม่เฟือย 
คิดว่าสิ่งที่คิดๆ เพื่อคนอื่นแล้ว แต่จริงๆ แล้ว มัน 
ไม่ได้ตอบสนองคนอ่ืน  มนัตอบสนองตวัเองมากกว่า 
วันนี้เราตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีข้ึน และดีใจ 
ที่ เห็นคนไทยเยอะแยะพูดเหมือนๆ กันว่าอยาก
เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ท�ในสิ่งที่ดี
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กับเครื่องแต่งกาย	 โชคดีที่เราพร้อม	 เพราะพอเราเดินไปใกล้ทางเข้า	 ผ่านเต็นท์ที่มีผ้าให้

เปลี่ยน	 จะมีคนตะโกนว่า	 ‘เพศไหนก็ต้องเปลี่ยนนะคะ	 จะเป็นทอม	 เป็นอะไรก็ต้องใส่

กระโปรง’	เรากภู็มใิจเพราะเราเปลีย่นมาแล้ว	ไม่โดนเรยีกให้เปลีย่นต่อหน้าคนเยอะแยะ	เรา

กค็ดิว่าเรากเ็ตรยีมพร้อมดทีีส่ดุแล้ว	มนัยากล�าบากหน่อยตอนเดิน	เพราะเราเดินไม่เป็นเลย”	

	 เมื่อมีครั้งแรกต่อมาก็มีคร้ังต่อไปท่ีเธอได้กราบพระบรมศพใกล้ชิดพระองค์ท่าน 

อีกครั้ง

	 วันนั้นเธอมีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่ง	 ผู้หญิงแท้ๆ	 ท่ีเพิ่งผ่านการผ่าตัดมดลูกมาแค	่ 

๒	สัปดาห์	แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อย	แต่ก็มีหัวใจอดทนน่าชื่นชม	ทั้งสองคนยืนรอ	

๑๐	ชัว่โมง	เพือ่จะได้เข้ากราบ	๒	นาที	หน้าพระบรมโกศ	ซึง่จะเป็นความทรงจ�าทีไ่ม่สามารถ

หาค�ามาอธิบายความรู้สึกได้ไปตลอดชีวิต	

	 นภัทรยงัเล่าถงึครอบครัวของเธอท่ีเคยเข้าเฝ้าฯ	พระราชวงศ์มาหลายรุ่น	ตัง้แต่สมยั 

คุณปู่	 ถ่ายทอดมายังคุณพ่อ	 และลูกๆ	 ทุกคน	 ตั้งแต่เธอยังเป็นเด็ก	 มีบ้านพักอยู่ในซอย

สุขุมวิท	เธอเฝ้าฯ	รับเสด็จสมเด็จย่าฯ	(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)	ที่ทรงม้าจาก

พระต�าหนกัมาในซอยสขุมุวิท	คร้ังท่ีท่านมาประทับอยู่ท่ีพระต�าหนกัเลอดิส	ซอยสขุมุวทิ	๔๓	

	 “พ่ียังทันได้รับเสด็จสมเด็จย่าท่ีทรงม้ามาตามซอยบ้านท่ีถนนสุขุมวิท	 ให้เราได ้

กราบ		ครอบครวัเราเป็นครอบครัวข้าราชการ		เราถกูปลกูฝังว่าเหนอืสิง่อ่ืนใดคือ	ชาต	ิศาสนา 

พระมหากษัตริย์	 เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่เราสละชีพได้เพื่อ	 ๓	 สถาบันนี้	 เราเป็นครอบครัว

ทหาร	เราได้รับการปลูกฝังมาตลอด	เราเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อ	คุณปู่	เทิดทูนท่าน 

เราเห็นท่านจรดกระบี่ลงบนบ่าพระราชทานยศให้พ่อ	นั่นเป็นภาพที่เราจ�าตลอดทั้งชีวิต

	 “ตั้งแต่เกิดมา	 ๕๐	 กว่าปี	 ก็มีพระองค์เป็นแบบอย่าง	 เราเป็นคนยุคเก่าดูข่าว 

พระราชส�านักตลอด	 เห็นในหลวงท่านเสด็จฯ	 ไปที่นั่นที่นี่	 แต่เมื่อเราสูญเสียท่าน	สิ่งที่เรา 

คิดว่าเรารูจ้กัพระองค์ท่านมากแล้ว		กลบัน้อยมากเมือ่เหน็สิง่ท่ีพระองค์ทรงท�าให้กบัคนไทย	 

เป็นจุดๆ	หนึ่งที่ท�าให้เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง	รู้สึกว่าชีวิตเราไร้สาระ	ฟุ่มเฟือย	คิดว่า

สิ่งที่คิดๆ	 เพื่อคนอื่นแล้ว	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 มันไม่ได้ตอบสนองคนอื่น	 มันตอบสนองตัวเอง

มากกว่า	 วันนี้เราตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น	 และดีใจที่เห็นคนไทยเยอะแยะพูด 

เหมือนๆ	กันว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ท�าในสิ่งที่ดี”

	 หลังวนัที	่๒๙	ธนัวาคม	๒๕๕๙		นางสาวนภทัร	โหตระภวานนท์	สาวทอมกน็ุง่ผ้าถุง

เข้ากราบพระบรมศพอีกหลายครั้ง
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	 ๑๙	นาฬิกา	วนัพฤหสับดท่ีี	๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๙	ผูป้ระกาศข่าวในชดุสูทสดี�า	ท่าทาง

สงบเรียบร้อย	ทว่าดวงตาฉายแววโศกเศร้า	ประกาศผ่านทางโทรทัศน์ว่า

 “ประกาศส�านักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต   

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปประทับรักษา 

พระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ตามที่ส�านักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น

 แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการ 

ประชวรหาได้คลายไม่ ได้ทรดุหนกัลงตามล�าดบั ถงึวนัพฤหสับด ีที ่๑๓ ตลุาคม พทุธศกัราช 

๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการ

สงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี  

 ส�านักพระราชวัง ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙”

	 บรรยากาศภายนอกสงบงนัเหมอืนวนัธรรมดาๆ	ทกุๆ	วนัทีผ่่านมา		ออกจะเงยีบเหงา 

กว่าวนัอ่ืนๆ	ด้วยซ�า้		แต่ข้างในจติใจนัน้สัน่สะท้านด้วยแรงปะทุอนัรนุแรงด้วยความจรงิทีว่่า 

พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็สวรรคตแล้ว		เสยีงร�า่ไห้ดังระงมอยู่ทัว่ทุกบ้านเรือน		ประชาชนท่ีได้เกดิมา

อยูใ่ต้ร่มพระบรมโพธสิมภารของพระองค์		ซึง่ต่างกท็ราบกนัดแีละตระหนกัอยู่ทุกลมหายใจ 

ในฐานะท่ีเป็นประชาชนของพระองค์ว่า	 พระองค์ได้ทรงงานหนักมาตลอดการครองราชย์	

๗๐	ปี	ทรงทุ่มเทและทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง	

บันทึกเล็กๆ ถวายในหลวง
คนในเครื่องแบบ

ธนณัฎฐ์ อารยสมโพธิ์
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	 ชดุสสีนัสดใสต่างๆ	ถกูเก็บลงกล่อง		แทนท่ีด้วยชุดสดี�า		ประชาชนจากท่ัวท้ังประเทศ	

ไม่ว่าจะเป็นเหนือ	อีสาน	กลาง	ใต้	ต่างก็หลั่งไหลกันเข้าสู่	ณ	ท้องสนามหลวง	

	 วันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	๒๕๕๙	 แดดแรงกล้าแผดลงมาคลุมครอบทั่วท้องสนามหลวง		

แต่ถึงกระนั้นเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก็ยังดังกึกก้องไปท่ัวท้ังบริเวณ	 หลังจาก

เสร็จกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	 ประชาชนนับล้านคนทยอยเดินทางกลับบ้าน	

ทุกตารางเซนติเมตรของพื้นที่ถนนล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยผู้คน	 โดยมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจคอย 

อ�านวยความสะดวกตามจุดบริการประชาชน	 ร้อยต�ารวจโทสินทูล ขิมสันเทียะ	 ได้ให้

สมัภาษณ์ว่า		แม้จะรูส้กึโศกเศร้าเป็นอย่างมากหลงัจากท่ีทราบข่าวการสวรรคตของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 แต่ก็ยังคงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่	 โดยน�าค�าสอนของพระองค์ 

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	ท�าเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่	

	 เช่นเดียวกนักับ	มนตร ีแดงเจรญิ	พ้ืนเพเป็นคนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา	เจ้าหน้าท่ี 

เทศกิจช�านาญงาน	ที่ได้กล่าวไว้ว่า

	 “ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดข้ึน	 เพราะทั้งตัวเราเองและประชาชนทุกคน 

ต่างก็โศกเศร้า	แต่ถึงจะเศร้าแค่ไหนก็ยังตั้งใจท�างานอย่างเต็มที่”	โดยตามปกติแล้ว	หน้าที่

หลักของเจ้าหน้าที่เทศกิจจะคล้ายเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 คือดูแลประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 เช่น	 เรื่องผู้ค้า	 ความสะอาด	 เป็นต้น	 เมื่อมาท�างานที ่

ท้องสนามหลวงจะมีงานที่คล้ายคลึงกับงานประจ�าที่ท�าอยู่แล้วคือการอ�านวยความสะดวก

ให้ประชาชน	โดยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบและท�างานตลอด	๒๔	ชั่วโมง	แบ่งเป็นกะ

เวลา	กะช่วง	๘.๐๐-๑๖.๐๐	น.	ช่วง	๑๖.๐๐-๒๔.๐๐	น.	และช่วง	๒๔.๐๐-๐๘.๐๐	น.

	 แม้ว่าระยะเวลาการท�างานหลังจากนี้จะยังไม่มีก�าหนดว่าจะยาวนานไปถึงเมื่อไร		

แต่มนตรีก็ยังเต็มใจและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที	่ พร้อมท้ังฝากถึงพี่น้องประชาชนชาว

ไทยด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน	แต่มุ่งมั่นว่า	

	 “ขอให้ประชาชนทุกคนมีความสบายใจ	 เพราะเจ้าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวก

ให้ตลอด	 ฝากก�าลังใจถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่ก�าลังเผชิญกับความโศกเศร้า	 เรายินดีที่ได้

ให้การบริการแก่พี่น้องชาวไทยทุกคน”

	 นอกจากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและเจ้าหน้าท่ีเทศกจิแล้ว		อกีหนึง่อาชพีส�าคญัท่ีคอยดแูล 

ประชาชนไม่แพ้กันก็คือทีมแพทย์และพยาบาลที่ประจ�าอยู่ตามจุดต่างๆ	 รอบสนามหลวง		

ท�าหน้าทีดู่แลประชาชนท่ีเจบ็ป่วยหรือมอีาการผดิปกตทิางสขุภาพ		ด้วยสภาพอากาศท่ีร้อน 

จัด	 ฝุ่นควันและผู้คนมากมาย	 ท�าให้ประชาชนอาจจะได้รับเชื้อโรคหรือมีปัญหาสุขภาพ 

ได้ง่ายกว่าปกติ	 ไม่ว่าจะเป็นปวดหัว	 เวียนหัว	 เป็นลม	 หรือเป็นไข้	 มีการแจกยา	 แจก
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แอมโมเนียให้พี่น้องประชาชน	และหากอาการหนักก็มีบริการน�าส่งโรงพยาบาลอีกด้วย	

 นิรดา กิติยา	ชาวนครสวรรค์	พยาบาลสาวผมสั้น	ใบหน้าเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ

และความสุขที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าหน่วยบริการประชาชน	ณ	 ท้องสนามหลวง	 ได้เล่า 

ด้วยน�้าเสียงภาคภูมิใจเกี่ยวกับงานประจ�าที่ท�า

	 “ปกติแล้วท�างานคัดกรองบริการประชาชน	อยู่แผนกผู้ป่วยนอกมีหลายงาน	 เช่น		

อยู่ห้องตรวจโรค	แล้วท�างานตามตารางเวร	ปกติงานประจ�าของเราคือการรักษา	คัดกรอง 

ผูป่้วยเพือ่ส่งให้แพทย์รกัษา	แต่งานท่ีสนามหลวงคืองานดแูลและป้องกนั	คอืดแูลประชาชน

ที่มากราบพระบรมศพ	และป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้น”

	 เม่ือถามถึงความรู้สึกจากเหตุการณ์วันแรกที่ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาท-

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	นิรดาก็น�้าตารื้นขึ้นมา		

	 “ด้วยความที่เราอยู่ในวงการหมอ	พยาบาล	เราก็พอจะทราบข่าวมาบ้างแล้ว	แต่ก ็

ยังไม่แน่ใจ	อยากฟังเรื่องจริงว่าที่เราได้รับรู้จริงหรือเปล่า”	เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นท�าให้เธอ

...บางทเีราท�ความดี แต่ไม่มีใครเหน็ เราก็จะนกึถงึ 
ค�สอนของในหลวงทีต่รสัว่า องค์พระจะสวยก็ต้อง
ปิดทองให้เตม็องค์  เราคอืส่วนทีปิ่ดทองหลงัพระให้
องค์พระสมบรูณ์  คิดแบบน้ีก็ท�ให้มีก�ลังใจท�งาน  
อกีอย่างคอืเรากอ่็านพระราชด�รสัของพระองค์และ
น�หลักคดิบางอย่างมาปรบัใช้กับการท�งานของเรา 
ท�งานเต็มที ่ท�หน้าท่ีของเราให้ดีสุด
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รู้สึกราวกับขาดสิ่งส�าคัญในชีวิตไป	 “ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพของในหลวงมาแล้ว			

เวลามาท�างานเราก็คิดเสมอว่ายังไงก็ต้องได้ไปกราบพระบรมศพ	รู้สึกเหมือนพระองค์ท่าน

ยังอยู่กับเราไม่ได้ไปไหน

	 “เราก็น้อมน�าค�าสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในการปฏิบัติงาน	 โดยเฉพาะเรื่องปิด

ทองหลังพระ	 คือบางทีเราท�าความดี	 แต่ไม่มีใครเห็น	 เราก็จะนึกถึงค�าสอนของในหลวงที่ 

ตรัสว่าองค์พระจะสวยก็ต้องปิดทองให้เต็มองค์	 เราคือส่วนที่ปิดทองหลังพระให้องค์พระ

สมบรูณ์		คิดแบบนีก้ท็�าให้มีก�าลงัใจท�างาน		อกีอย่างคอืเรากอ่็านพระราชด�ารสัของพระองค์

และน�าหลักคิดบางอย่างมาปรับใช้กับการท�างานของเรา	ท�างานเต็มที่	ท�าหน้าที่ของเราให้

ดีที่สุด”

	 เมื่อถามถึงความรู้สึกที่ได้มาช่วยงานในครั้งนี้	 พยาบาลผู้นี้ตอบว่า	 “ยินดีที่ได้มา 

ช่วยงาน	เพราะได้ช่วยทั้งงานในหลวง	และได้ช่วยเหลือประชาชน	ดูแลประชาชนที่เดินทาง

มาจากต่างจังหวัด	ดีใจที่ได้เห็นคนไทยมาร่วมท�าความดี	เช่นน้องๆ	ที่มาท�างานจิตอาสา”

	 	นิรดายังได้ฝากข้อความมาถึงประชาชนชาวไทยทุกคนอีกด้วยว่า	คนที่รักในหลวง		

ก็อยากให้ด�าเนินรอยตามความดีของในหลวง	ท่านอยู่ข้างบนจะได้รู้ว่าคนไทยรักกัน	

	 “แม้เหตุการณ์นี้จะไม่มีใครอยากให้เกิด	แต่เราก็ต้องยอมรับความจริง	อยากให้คน

ไทยรักกัน	ให้คิดถึงพระองค์ท่าน	ไม่แตกแยกกัน”

	 นอกจากนิรดาแล้ว	 พยาบาลอีกผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ในจุดบริการเดียวกัน	 หน้าตาและ

ท่าทางใจดี	 น�้าเสียงอ่อนโยนอ่อนหวานสม�่าเสมอขณะที่ให้บริการประชาชน	 เธอคือ	 

สุทัศนี จิระกุล	 ภูมิล�าเนาเป็นชาวสิงห์บุรี	 พยาบาลประจ�าศูนย์บริการสาธารณสุข	๑๗ 

สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน	 ผู้ท�าหน้าท่ีดูแลเด็กเล็กด้วยความใส่ใจ	 เล่าให้ฟังถึงการท�างาน 

ว่าเข้าเวรกันตามช่วงเวลาคือตี	๕	-	บ่าย	๒	โมง	และบ่าย	๒	โมง	-	๒	ทุ่ม	โดยเธอและเพื่อน

จะผลัดเปลี่ยนกันมาตามช่วงเวลาดังกล่าว			

	 “ไม่รู้สึกเหนื่อย	ภูมิใจมากกว่าที่ได้มาช่วยงานพระบรมศพในหลวง	เราก็จะผลัดกัน

มาดูแลประชาชน	คอยปฐมพยาบาลเวลามีคนเจ็บป่วย	แจกยาให้

	 “อุปสรรคของการท�างานก็คือรถทัวร์ที่ชอบมาจอดนานๆ	 เพราะว่ามีควัน	 ท�าให้

อากาศไม่ดี	แต่เราก็มีความสุขที่ได้ท�างาน	ทั้งงานที่ท�าถวายในหลวง	งานบริการประชาชน		

และงานดูแลเด็กๆ”

	 ยามบ่ายแก่ๆ	ตะวันเริม่คล้อยต�า่ลง	แสงแดดแรงกล้าท่ีเคยเจดิจ้าบัดนีก้ลบัอ่อนแสง

ลง		ตะวนัใกล้จะส้ินเวลาท�างาน		โบกมอือ�าลาขอบโลก		เตรยีมพกัผ่อนเพือ่กลบัมาท�างานใหม่ 

เช้าวันพรุ่งนี้	แต่พยาบาลที่อยู่ในหน่วยบริการยังคงท�างานบริการกันต่อไป	

	 พยาบาลอีกหนึ่งรายที่ท�าหน้าที่ประจ�าหน่วยบริการประชาชนคือ	 ธนัฏชนก  

เฉลิมชัย	ชาวจังหวัดนนทบุรี	พยาบาลสาวใบหน้าสดใสผู้นี้กล่าวถึงอาชีพพยาบาลไว้ว่า
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	 “รักอาชีพนี้เพราะได้ดูแลและบริการประชาชน	 ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นพยาบาลของ 

พระราชา”

	 เม่ือถามถึงความรู้สึกเม่ือทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	๙	ธนัฏชนกก็น�้าตาคลอ	พร้อมกับบอกเล่าความรู้สึกในใจ

ออกมา

	 “แต่แรกก็ไม่คาดคิดมาก่อน	 ตอนเด็กเคยเข้าเฝ้าฯ	 ในหลวงบ่อยมาก	 เคยไม่เข้าใจ 

ว่าท�าไมท่านจึงเสด็จฯ	 ไปตามท่ีต่างๆ	 พอโตขึ้นมารู้สึกภาคภูมิใจในวิชาท่ีเรียนและได้ 

ท�างานส่วนนี้	 แม้ว่าใครจะไม่เห็น	 ได้ท�างานเพื่อประชาชน	 ได้ด�าเนินรอยตามความดีงาม

ของในหลวง”

	 ธนัฏชนกยังบอกถึงความรู้สึกอีกว่าช่วงแรกที่ทราบข่าวการสวรรคตของในหลวง

รัชกาลที่	 ๙	 เธอรู้สึกหดหู่ใจมาก	 แต่เหตุการณ์นี้ก็ท�าให้ได้เห็นและเข้าใจว่าประชาชน 

รักในหลวงมากแค่ไหน	 มีประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัดตั้งแต่เช้า	 อีกทั้งยังได้เห็น 

สิ่งที่พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทย	นอกจากช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางมายัง

ท้องสนามหลวงแล้ว		เธอยงัได้ปลกูฝังและเล่าเร่ืองพระมหากรุณาธคุิณและพระราชกรณียกจิ

ที่พระองค์ทรงท�าเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอด	๗๐	ปี		

	 “อยากท�างานให้มากกว่านี้	 จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้มากข้ึน	 การท�าดีเราไม ่

จ�าเป็นต้องไปท�าที่วัด	 เราสามารถท�าดีกับเพื่อนร่วมโลกได้	 เหมือนกับในหลวงที่ประกอบ 

พระราชกรณยีกจิเพือ่ประชาชนชาวไทยให้มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	อยูด่กีนิดมีากขึน้	และ

การให้ท�าให้เรามีความสุขมากกว่าการได้รับ”

	 บุคคลในเครื่องแบบท่ีมีหน้าท่ีดูแลประชาชนท่ีมองข้ามไปไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งคือ

พนักงานท�าความสะอาด	ที่กระจายตัวอยู่รอบๆ	ท้องสนามหลวง	บุคคลในชุดเครื่องแบบ 

สีเขียวสะท้อนแสงที่สวมทับเสื้อด้านในอยู	่ คอยท�าหน้าที่แยกขยะและเก็บกวาดสิ่งปฏิกูล		

ทั้งขยะและใบไม้	เพื่อให้ท้องสนามหลวงสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ	

 ณัฐภัทร พลายทอง	 และ	 เยาวลักษณ์ รอดสดใส	 พนักงานท�าความสะอาด 

ที่ท�างานตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืน	 งานประจ�าคือท�าความสะอาดตามเขตพื้นที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย	 ทั้งสองเล่าตรงกันว่า	 ได้รับรู้การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ตั้งแต่เกิดมาก็มีพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชน	 ครั้งแรก 

ที่ทราบข่าวการสวรรคต	ณัฐภัทรเล่าว่า	 “เศร้าใจ	 เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต	 เราก ็

อยากท�าอะไรเพื่อในหลวง	 เพราะท่านก็ทรงท�าอะไรมาเพื่อเราตั้งมากมาย	 มาช่วยงานพิธี 

ก็เหมือนได้ช่วยงานท่าน	เป็นสิ่งที่เราจะท�าเพื่อท่านได้	เราก็อยากมาท�า”
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	 ขณะที่เยาวลักษณ์	 เล่าว่า	 “ใจหายนะ	 ตอนได้ฟังข่าวการสวรรคต	 ได้มาท�างาน 

ตรงนีเ้รากภ็าคภูมใิจ	เหน่ือยนะ	แต่กภ็มูใิจและเตม็ใจมาท�า	เรายังท�าโบแจกด้วยนะ”	ท้ังสอง

ยังบอกอีกว่าดีใจที่ได้เห็นประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันมาท�าความดีในพื้นที่นี้	

	 ถัดมาอีกไม่ไกลจากจุดแยกขยะของฝ่ายรักษาความสะอาด	 คือเต็นท์ของมูลนิธ ิ

ป่อเตก็ตึง๊	ธวชัชยั อนัวงษา	พนกังานประจ�าบริษัทท่ีใช้เวลาว่างช่วยเหลอืผูค้นด้วยงานอาสา 

สมัคร	ได้เล่าให้ฟังถึงงานที่ท�าว่าท�าหน้าที่คอยอ�านวยความสะดวกให้ประชาชน	บางครั้งก็

แจกน�้า	แจกขนม	ช่วยดูแลเรื่องการจราจรบ้าง

	 เจ้าตัวยังเล่าถึงความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตว่า

	 “อึ้งเลย	เป็นข่าวที่ไม่อยากได้ยิน	แต่พอเกิดขึ้นแล้วก็ต้องท�าใจ	พยายามท�าหน้าที่

ของเราให้ดีที่สุดตามค�าสอนของพระองค์	เราก็ภูมิใจที่ได้มาช่วยงานตรงนี้”

 ๓	ทุม่แล้ว	ท้องสนามหลวงเริม่เงยีบลง	ประชาชนทยอยกลบัจนใกล้จะหมด	เจ้าหน้าที่ 

ปิดการเข้ากราบพระบรมศพเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัรองรบัประชาชนในวนัรุง่ขึน้		มกีาร 

ท�าความสะอาด	เกบ็กวาด	ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ	และแม้ว่าจะปิดให้เข้าท้องสนามหลวง			

แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจตามจุดต่างๆ	 ก็ยังคงดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอด	 โดยเจ้าหน้าที่มีทั้ง 

ผู้หญิงและผู้ชายคอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนงานกันตามตารางเวลา	 เจ้าหน้าที่ผู้หญิงดูแล

ประชาชนถึง	๓	ทุ่ม	และส่งหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ชายคอยดูแลต่อไปตลอด	๒๔	ชั่วโมง	

 ส.ต.ต.โสภิดา อัศวแสงรัตน์	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจหญิงจากกองก�ากับการอารักษ์ 

และควบคุมฝูงชน	๑	 ได้เล่าการแบ่งช่วงเวลาท�างานว่าเจ้าหน้าที่ผู้หญิงจะกระจายก�าลังไป	

๘	จุดรอบท้องสนามหลวง	งานที่ท�าคือตรวจกระเป๋า	ดูแลความเรียบร้อย	คอยรักษาความ

ปลอดภัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นผู้หญิง	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจหญิงจะมีเวลาการ

ท�างานไม่เหมือนเจ้าหน้าที่ผู้ชายคือจะไม่ได้ท�างาน	๒๔	 ชั่วโมง	 แต่จะผลัดกันมาตามรอบ

คือ	๖	โมงเช้าถึงบ่าย	๒	และบ่าย	๒	ถึง	๓	ทุ่ม		

	 เม่ือถามความรู้สึกเกี่ยวกับการท�างานและเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิง	 เธอให้ค�าตอบว่า

มาท�างานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย	 แม้จะมีอุปสรรคเรื่องอากาศที่เดี๋ยวร้อนจัด	 เดี๋ยว

ฝนตก	 แต่ก็ไม่คิดว่าเป็นอุปสรรคอะไร	 ดีใจที่ได้มาเห็นบรรยากาศที่ท�าให้ผู้คนได้ช่วยเหลือ

กัน	มีน�้าใจต่อกัน

	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจอีกหนึ่งรายที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องสนามหลวงคือ	ส.ต.ต.ปริญญา 

ละมุล	 นายต�ารวจหน้าตาคมเข้ม	 บ้านเกิดอยู่ที่มหาสารคาม	 เล่าว่าอุปสรรคส�าหรับการ

ท�างาน	ณ	ท้องสนามหลวงคือสภาพอากาศท่ีร้อนจดั	และบางครัง้ฝนกต็ก	แต่ปัญหาเหล่านี้ 
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ก็ไม่ใช่ปัญหาหนักหนาส�าหรับเขาที่ตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อในหลวง	

	 “การช่วยงานพระราชพิธีในครั้งนี้ท�าให้หูตาไวกว่าเดิม	 ต้องใช้ความอดทนมากข้ึน			

ข้อดีของการท�างานแบบนี้คือได้เห็นทุกคนมีน�้าใจต่อกัน	 เห็นความรักของคนไทยทุกคนที่ 

มาด้วยใจครบั		ช่วยให้ผมมคีวามอดทนมแีรงบันดาลใจในการท�างานมากขึน้		รูส้กึมคีวามสขุ 

ที่เห็นประชาชนมีน�้าใจช่วยเหลือเผื่อแผ่กัน	 อยากให้ประชาชนรักและช่วยเหลือกันต่อไป		

ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ท�าหน้าที่ในงานนี้”

	 แม้ว่าวันนี้จะไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๙	แล้ว	แต่เจ้าหน้าที่ใน

เครื่องแบบจากหลายๆ	ภาคส่วนก็ยังคงเดินหน้าท�าหน้าที่ของตนเองอย่างสุดก�าลังความ

สามารถ	คอยดูแลความสงบเรียบร้อย	บริการ	 และดูแลประชาชน	ท�างานด้วยความตั้งใจ

และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ของประเทศไทย			

	 แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ	 แต่ก็เป็นส่วนเล็กๆ	 ที่ค่อยหลอมรวมและประกอบกัน

ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างโดยมีความตั้งใจและความใส่ใจของเจ้าหน้าท่ีทุกคนเป็นผลงานให้

ประชาชนได้ประจักษ์อย่างสม�่าเสมอ
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…ความรู ในวิชาการ เปนสิ่งหนึ่งที่จะทาํให
สามารถฟนฝาอุปสรรคได และทาํใหเปนคนที่มีเกียรติ

เปนคนที่สามารถเปนคนที่มีความพอใจไดในตัว
วาทาํประโยชนแกตนเองและแกสวนรวม

นอกจากวิชาความรู ก็จะตองฝกฝนในสิ่งที่ตัวตองปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับสังคม สอดคลองกับสมัย

และสอดคลองกับศีลธรรมที่ดีงาม
ถาไดทั้งวิชาการ ทั้งความรูรอบตัว และความรู ในชีวิต

ก็จะทาํใหเปนคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได…

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในโอกาสวันปดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ปการศึกษา ๒๕๑๔

ณ ศาลาผกาภิรมย พระราชวังดุสิต
วันเสารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕
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 ปุณณภา ปั้นงาวรศุข	เป็นผู้จัดการฝ่ายดูแลศิลปิน	บริษัทเอ็กแซ็กท์ซีเนริโอ	จ�ากัด		

ก่อนจะมาท�าหน้าที่ดูแลศิลปินนักร้อง	 ดารา	 ในสังกัด	 ผู้บริหารหญิงวัย	 ๔๘	ปีผู้นี้เคยท�า

หน้าทีดู่แลจดัการถ่ายท�าเรือ่งมวิสคิวดีโิอเพลงของบรษิทัและเคยท�าหน้าทีถ่วายงานเบือ้งหลงั

บทเพลงของขวญัจากก้อนดนิ	ท่ีเบิร์ด	ธงไชย	แมคอินไตย์	ขบัร้อง	แต่งโดย	ด้ี	นติพิงษ์	ห่อนาค

	 ในวันที่ในหลวงรัชกาลที่	๙	เสด็จสวรรคต	เธอท�างานอยู่ต่างประเทศ	ขณะที่ได้ข่าว	

เธอรู้สึกเป็นห่วงแม่ซึ่งอายุมากแล้ว	 และอยู่ท่ีบ้านเพียงล�าพัง	 แม้จะอยู่ไกลถึงประเทศจีน	 

แต่โทรศัพท์ของเธอกม็เีสียงดงัเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง		เพราะเป็นช่วงท่ีบรษัิทก�าลงัจะเปิดงาน

กาล่าละครเวทีเรื่องลอดลายมังกร

	 “ตอนที่ในหลวงสิ้น	 ปอท�างานอยู่ต่างประเทศ	 เราก็เป็นห่วงว่าแม่จะเป็นอะไรไป 

เพราะแม่อยู่คนเดียว	 รีบโทรไปบอกอาให้มาอยู่เป็นเพื่อนแม่	 เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนแก ่

เขาจะเป็นยังไง	 แต่เขาก็อยู่ได้	 ปออยู่ที่โน่นก็ฟังข่าว	 เพราะก�าลังจะมีงานกาล่าละครเวที 

ลอดลายมังกร	 มีคนที่เชิญมางานโทร.มาถามว่างานกาล่าจะยังมีอยู่ไหม	 ปอก็ถามว่าม ี

อะไร	 ก็รู้ว่าในหลวงสวรรคตแล้ว	 แล้วสักพักทางรัฐบาลก็สั่งงดงานรื่นเริง	 เราอยู่ที่ประเทศ 

จีนก็เช็คข่าวทางเน็ต	 เป็นเรื่องที่เราเคยคิดไว้ว่า	 สักวันท่านก็ต้องสิ้น	 แต่เราก็ไม่อยากให ้

ท่านสิ้น	แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว	เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับความจริง				

ส.ค.ส. พระราชทานที่หายไป

กาญจนา พ.
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ปกติเรารอ ส.ค.ส. พระราชทานทุกปี แต่ปีนี้ไม่มี  
รู้สึกเหมือนขาดอะไรไป ถามว่าท�ไมถึงรักในหลวง 
เราก็ตอบไม่ได้ แต่รู้ว่ารัก ท่านแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ให้คนไทย มีค�สอนดีๆ ที่ท่านพระราชทานไว้ เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ถึงเราจะไม่ได้ศึกษามาก แต่ก็ 
ถือว่าท่านเป็นครู เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการด�เนิน 
ชีวิต ในการท�งานของเราได้ เรารู้ว่าเราศรัทธา
พระองค์ เราเคารพ เชื่อและศรัทธาท่าน

	 “ปอประทับใจในแง่ของพระราชกรณียกิจที่ท่านทรงท�า	 ท่านทรงท�าโครงการ 

หลายอย่าง	 ได้เห็นตอนท่านทรงงาน	 แอบเสียใจท่ีเราไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยท่ีท่าน

พระราชทานปริญญาบัตร	 แต่พอเรามาดูแลศิลปิน	 มีมิวสิควีดิโอเพลงของพี่ด้ี	นิติพงษ์	 

ห่อนาค	ที่เกี่ยวกับพระองค์	เราก็รู้สึกดีใจเล็กๆ	ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้”	

	 ช่วงท่ีในหลวงประชวรอยู่ท่ีโรงพยาบาลศิริราช	 เธอได้พานักร้อง	 นัท	 มีเรีย	 ไป

ร้องเพลงอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโรงพยาบาล	 เพ่ือให้พระองค์ท่านทอดพระเนตร	 เธอรู้สึก 

ภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยการประสานงานนี้	

	 “ปกติเรารอ	ส.ค.ส.	พระราชทานทุกปี	แต่ปีนี้ไม่มี	รู้สึกเหมือนขาดอะไรไป	ถามว่า 

ท�าไมถงึรกัในหลวง	เรากต็อบไม่ได้	แต่รู้ว่ารัก	ท่านแก้ไขปัญหาต่างๆ	ให้คนไทย	มคี�าสอนดีๆ	

ที่ท่านพระราชทานไว้	เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	ถึงเราจะไม่ได้ศึกษามาก	แต่ก็ถือว่าท่านเป็น

คร	ูเป็นหลักยดึเหนีย่วในการด�าเนนิชวีติ	ในการท�างานของเราได้	เรารูว่้าเราศรัทธาพระองค์ 



บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก  215

เราเคารพ	เชื่อและศรัทธาท่าน”

	 แม้เธอจะยงัไม่เคยเข้าแถวยาว	เพือ่เข้ากราบถวายความเคารพพระบรมศพต่อหน้า 

พระบรมโกศ	 แต่ก่อนหน้าท่ีจะเปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบพระบรมศพอย่าง 

ใกล้ชิด	เธอกไ็ด้บรหิารจดัการพาน้องๆ	นกัร้องในสงักัด	ไปร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

ที่ท้องสนามหลวง	 เม่ือวันที่	 ๒๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 ยืนตากแดดร้อนตั้งแต่เที่ยง	 และอยู่

ท่ามกลางฝนตกปรอยๆ	ในช่วงเย็น

	 “ปอได้ไปก่อนที่จะเปิดให้เข้ากราบพระบรมศพ	 เราไปร่วมงานวันที่มีการร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี	 ปออยู่แถวศาลหลักเมือง	 คนเยอะมาก	 ปอไปกับน้องๆ	 เดอะสตาร	์		

หลังจากนัน้กพ็อดีนกัร้อง	ดาราในสงักดัไปเป็นจติอาสาในสนามหลวง	ปอไม่ได้ลงไปท�างาน

เต็มตัว	 แต่มีอะไรที่เกี่ยวข้องในงานท่านก็จะช่วย	 เราจะจัดสรรคนของเราไปช่วยไม่ว่างาน

อะไร	เช่น	ถ่ายเอ็มวีเพลงของท่าน	ละครเทิดพระเกียรติเราก็จะมีส่วนช่วย	อะไรที่ช่วยได้ก็

จะช่วย	เพียงแค่เราไม่ได้ไปเฝ้าฯ	ท่านที่วัดพระแก้ว	เราท�าในส่วนที่เราท�าได้”

	 นี่คือความจงรักจากหัวใจของเธอ
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…ชาติบานเมือง คือชีวิต เลือดเนื้อ
และสมบัติของเราทุกคน

และการดาํรงรักษาชาติประเทศนั้น
มิใชหนาที่ของบุคคลผู ใดหมูใดโดยเฉพาะ
หากแตเปนหนาที่ของทุกๆ ฝาย ทุกๆ คน

ที่จักตองรวมมือกระทาํพรอมกันไป
โดยสอดคลองกัน เกื้อกูลกัน…

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแกทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ และอาสาสมัครพลเรือน

ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก 
วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔
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ช้างเพนียดหลวง
ถวายความอาลัย

กาญจนา พ. / โยธิน เซ้ง

	 ถนนหน้าพระบรมมหาราชวงั		เช้าวนัทีฝ่นตกพร�าๆ		นอกจากประชาชนจากทกุสารทศิ 

แล้ว	ยังมีช้าง	๑๑	เชือกแต่งเครื่องทรงช้างศึกสีด�า	ปักลวดลายประดับด้วยดิ้นทองสวยงาม		

ควาญช้าง	๒๐๐	ชวีติสวมเครือ่งแต่งกายทหารสีด�า	เดินทางจาก	จ.อยุธยา	มาร่วมถวายความ

อาลัย

	 ช้างงางามตัวสูงใหญ่		พลายวงั		เดนิน�าขบวนอญัเชญิพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ	 พระยาช้างเผือก

ประจ�ารัชกาลที่	 ๙	 ช้าง	 ๑๑	 เชือกเดินแถวสวนสนามประกอบเสียงกลองถวายสักการะ

พระบรมศพ	เมื่อถึงบริเวณประตูด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง	ช้างและควาญช้างทั้ง	๒๐๐	

ชีวิตยืนสงบนิ่งและหมอบกราบ	 ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี	 ประชาชนที่อยู่ 

รอบๆ	 ช่วยกันเปล่งเสียงร้อง	 สิ้นเสียงเพลง	 ช้างทุกเชือกส่งเสียงร้องถวายความอาลัย 

อย่างพร้อมเพรียง

	 ควาญช้างที่นั่งบนคอพลายวัง	 เช้าวันที่	 ๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 ก็คือ	 นาย 

ลายทองเหรียญ มีพันธุ์ ประธานมูลนิธิพระคชบาล	 ผู้ดูแลช้างในเพนียดหลวง	 เขา 

ฝึกฝนช้างทุกตัวจนกระทั่งน�ามาถวายความอาลัยได้ส�าเร็จ	 เป็นท่ีตื่นตาตื่นใจของทุกคน	 

ลายทองเหรียญตั้งใจที่จะดูแลช้างและควาญช้างในแผ่นดิน	 จะไม่ยอมให้อาชีพนี้สูญหาย	 

แม้คนรุ่นเขาจะสิ้นลมไปก่อน	 แต่คนในตระกูลควาญช้างก็จะสานต่อเพนียดหลวงให้คงอยู่

ต่อไป
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	 “วันที่ไป	 พูดบอกพระองค์ท่านว่า	 พ่อ	 ลูกมาแล้ว	 ลูกจะท�าเรื่องช้างในแผ่นดินนี้	 

ไม่ต้องเป็นห่วง	ลูกได้ท�าจนส�าเร็จอย่างที่น�ามาถวาย	ความงดงามของช้างจะไม่เสื่อมหาย

ไปไหน	 ตราบใดที่ลูกยังมีชีวิต	 ตระกูลหรือคนช้างในปัจจุบันท่ีรวมตัวกันเดินทางไปยังม ี

ชีวิตอยู่	เราจะไม่ยอมให้สูญหาย	ไม่ต้องห่วงอีกต่อไป”

	 เขาเห็นการทรงงานของพระองค์ท่านมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก	 เมื่อโตข้ึนท�าธุรกิจร้าน

อาหารจนร�่ารวย	 วันหนึ่งเขาตัดสินใจทิ้งรายได้มหาศาลจากร้านอาหาร	 มาเปิดวังช้างแล

เพนียดอยุธยา	และในวันนั้น	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์	บดินทรเทพยวรางกูร

(สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ในขณะนั้น)	 เสด็จพระราชด�าเนินมา 

ทรงเปิด	การเลี้ยงช้างเพื่อแผ่นดินจึงเริ่มต้น

	 “ผมเห็นในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ตรากตร�าท�างานหนักมาตั้งแต่ผมเล็กๆ	 วันหนึ่งเรา 

เปิดเพนียดช้างท่ีนี่	 และสมเด็จพระบรมฯ	 ท่านได้เสด็จฯ	มา	 ก็เหมือนประหน่ึงว่าท่าน 

เสด็จฯ	มาทรงเปิดเพนียดช้างให้เรา	ท่านทรงเรียกเข้าเฝ้าฯ	มีพระราชด�ารัสกับผมว่า	‘เสด็จ

พ่อทรงห่วงช้าง	และเสด็จแม่ก็ท�าถวาย	ถ้าท�าถวาย	เราจะช่วย’

	 “วันนั้นเรามีช้างแค่	๘	เชือก	แต่หลังจากที่ท่านตรัส	ผมเองก็อยากท�าถวายในหลวง 

มานานแล้ว	ตอนนั้นชีวิตเราประสบผลส�าเร็จทุกอย่าง	ทั้งที่อายุก็เพิ่งย่างเข้า	๔๐	เอง	แล้วก ็

ว่างอยู	่	คิดว่างานนีเ้ป็นงานทีเ่ราจะท�าให้กบัแผ่นดนิได้		ช้างไทยต้องอยูส่บาย		ผมจบสตัววทิยา 

ชีวิตนี้จะท�าอะไรถ้าไม่ใช่ทางด้านสัตว์	 เลยมีโอกาสบุกเบิกงานนี้	ศึกษาหาข้อเท็จจริง	แล้ว

ค่อยๆ	ท�าความเข้าใจกับผู้เลี้ยงช้างคนอื่นๆ	จนมีวันนี้”

 นางร่มทองทราย มีพนัธุ	์เป็นภรรยาของนายลายทองเหรยีญ		เธอเป็นผูอ้อกแบบ

เครือ่งทรงช้างและชุดควาญช้าง		ดดัแปลงจากชดุออกศึกงานแสดงยุทธหตัถท่ีีช้างในเพนยีด 

ได้ไปแสดงมา	 น�ามาปรับให้เหมาะสมกับงานถวายความอาลัยพระเจ้าแผ่นดิน	 ภาพในหัว

ของเธอก่อนหน้านั้นมีแค่ค�าว่าท�าอย่างไรเครื่องทรงช้างศึกจึงจะดูเหมือนประชาชนที่สวม

ชุดด�าไว้อาลัย	ต้องเติมเพิ่มอะไรจึงจะงดงามและสมพระเกียรติ

	 “ช้างเราไปแสดงยุทธหัตถี	Light	and	Sound	บ่อยๆ	แต่ชุดที่ไปแสดงเป็นชุดออก

ศึก	 จึงต้องดัดแปลงให้เข้ากับงานพระบรมศพในหลวงให้ได้	 คนอยู่ในความอาลัยต้องใส่ 

เสื้อด�า	เราก็เปลี่ยนเป็นสีด�า	ต้องขลิบด้วยทองถึงจะสวยเด่นสมกับพระราชาของเรา	เราไป

พาหุรัด	ก็ได้ดิ้นทองมา	ลองวางเอาเข็มหมุดกลัดกับผ้าด�าเลย	เหมือนอย่างที่เราฝัน	ดูไปก ็

คล้ายๆ	ช้างศึก	ส่วนปลอกขา	ปลอกงา	ช้างศึกต้องใช้ของแท้	 เช่น	ทองแดง	ทองเหลือง	 

ชุดทองเหลืองหนักมาก	ช้างเราไม่คุ้นเคย	เราก็ใช้เป็นผ้าสีทองมาท�าแทน

	 “รูส้กึภมูใิจทีไ่ด้ท�าถวายพระองค์ท่านอย่างสมพระเกียรตพิระราชา		เรารู้ว่าบางอย่าง 
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ยังไม่สมบูรณ์แต่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่ามันขาด	 บอกตรงๆ	 ว่าท�าไม่ทัน	 เพราะท�ากันใน

ครอบครัว	เย็บกันในบ้าน”

	 ร่มทองทราย	 หรือเล็ก	 ภรรยาคู่ทุกข์คู ่ยากของประธานมูลนิธิพระคชบาล	 มี 

แนวทางการท�างานของตนว่าต้องคิดดี	ท�าดี	ท�าทุกอย่างจากหัวใจดังเช่นพระราชาของเธอ 

ที่ทรงงานด้วยหัวใจรักและเมตตาประชาชนของพระองค์	 งานออกแบบชุดเครื่องทรงเป็น

งานถนัดของเธอ	และเป็นหน้าที่โดยตรง	เจ้าตัวจึงท�าอย่างสุดฝีมือ

	 “การท�างานใจของเราต้องคิดดี	ท�าดี	ความดีมาช้า	แต่ยั่งยืน	เราสอนลูกสอนหลาน 

ว่าต้องท�าดจีากหวัใจ		อย่าท�าฉาบฉวย		ไม่ท�าแบบผักชีโรยหน้า		งานถวายความอาลยัในหลวง 

ท�าจากใจของชาวช้างทุกคน	เพื่อขอบคุณท่ีพระองค์ท่านทรงดูแลท้ังประเทศ	 ช้างเป็น 

สัญลักษณ์ของคนไทย	โลกรู้ว่าช้างของไทยเก่งก็เพราะพระองค์ท่าน

การท�งานใจของเราต้องคิดดี ท�ดี ความดีมาช้า 
แต่ยั่งยืน เราสอนลูกสอนหลานว่าต้องท�ดีจาก 
หัวใจ อย่าท�ฉาบฉวย ไม่ท�แบบผักชีโรยหน้า  
งานถวายความอาลยัในหลวงท�จากใจของชาวช้าง 
ทุกคน เพื่อขอบคุณที่พระองค์ท่านทรงดูแลทั้ง 
ประเทศ ช้างเป็นสัญลักษณ์ของคนไทย โลกรู้ว่า 
ช้างของไทยเก่งก็เพราะพระองค์ท่าน
 เราอยูก่บัช้างก็ขอมุ่งม่ันไปกับช้าง จะเลีย้งช้าง
ให้ดีที่สุด...
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	 “เราอยู่กับช้างก็ขอมุ่งมั่นไปกับช้าง	จะเลี้ยงช้างให้ดีที่สุด	ไม่ให้ช้างตกระก�าล�าบาก		

ช้างที่ตกระก�าก็มีเยอะ	เราก็เอามาเลี้ยงไว้หลายเชือกในเพนียด	เขาอาจจะมีโทสะ	อาจจะ

ไปท�าร้ายคนท�าร้ายใคร	 เราเอามาละลายพฤติกรรมให้เขาอยู่กับมนุษย์ได้อย่างมีความสุข		

เป็นความดีที่เราท�าอยู่ทุกวันนี้”

	 ควาญช้างหญิงสาวสวยคนเดียวท่ีอยู่บนคอช้างตัวใหญ่ในวันนั้นเป็นควาญสาว 

หน้าใส	ดีกรสัีตวแพทย์	บงัคับช้างตวัโตให้ยกขา	ย่อตวั	หมอบกราบ	และเปล่งเสยีงร้องถวาย

ความอาลัยได้พร้อมเพรียงกับช้างเชือกอื่นๆ	ความสามารถของเธอไม่ด้อยกว่าควาญช้าง

ชายตัวโตๆ	เธอบังคับช้างให้แสดงได้สง่างาม	สมความตั้งใจ

	 “ผูห้ญงิท�าได้หลายอย่างไม่แตกต่างจากผูช้าย		ดีใจท่ีคนให้ความส�าคัญกบัช้าง		หน้าท่ี 

ของพลอยในฐานะควาญคือ	 ท�าอย่างไรจะให้ช้างที่ตัวเองเลี้ยงสวยและสง่างาม	 เป็นที่รัก 

ของคนทั่วไป	นั่นคือหน้าที่ของควาญ	จะท�าอย่างไรให้เขาดูดี	มีคุณค่าในสายตาคนอื่น”

	 สัตวแพทย์หญิง	ลาดทองแท้ มีพันธุ์	หรือพลอย	สัตวแพทย์ประจ�าเพนียดหลวง			

ควาญช้างหญิงหนึ่งเดียวในขบวนช้าง	๑๑	เชือก	บอกเล่า

	 “วันนั้นรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของงานและได้ท�าในสิ่งที่เป็นความฝันส�าเร็จ		

ได้แสดงความจงรักภักดี	 ถวายความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 หลังจากที่เข้ามาเล้ียง 

ช้าง		พลอยกม็คีวามฝันทีจ่ะได้น�าช้างเข้าถวายงาน	เราไม่รูว่้าเมือ่ไรถงึจะได้ถวายงาน	ความ

ตั้งใจคือเราต้องฝึกช้างให้ดีที่สุด	เผื่อมีการเรียกใช้งาน	ช้างจะได้แสดงอย่างสมบูรณ์	เป็นที่ 

ภาคภูมิใจของพระองค์ท่าน	ถ้าช้างท�าได้ด	ีมคีวามสง่างามกแ็สดงถงึพระบารมขีองพระองค์”

	 การจะเป็นควาญช้าง	ใช่ว่าใครอยากจะเป็นก็เป็นได้	กฎระเบียบของผู้เลี้ยงช้างนั้น

มีข้อปฏิบัติหลายอย่าง	 เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่	มีความเมตตา	มีบารมีสูง	คนเลี้ยงช้างจึง 

ไมค่วรพดูจาไม่ดีหรอืให้ร้ายใคร	เปน็สิ่งที่สอนสบืกันมาจากควาญยคุก่อนๆ	ควาญชา้งต้อง

งดการดื่มเหล้า	เพราะหากดื่มมาก	พฤติกรรมควาญเปลี่ยนไปเรื่อยๆ	ช้างจะรับรู้	อารมณ์ก็

เปลี่ยนตามไปด้วย	สุดท้ายช้างก็จะไม่เชื่อฟังควาญที่ติดเหล้า

	 แม้จะเป็นควาญช้างหญงิตวัเล็กๆ	และงานเลีย้งช้างกเ็ป็นงานใหญ่เกนิตวั	บางเวลา

สัตวแพทย์อย่างเธอก็รู้สึกเหนื่อยและท้อที่จะน�าพาช้างจ�านวนมากในเพนียดสร้างชื่อเสียง

ให้กับครอบครัวและประเทศชาติ

	 “บางทีเราก็ท้อ	 เหนื่อย	 งานเลี้ยงช้างเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่	 บางทีก็มองไม่เห็น

หนทางทีจ่ะน�าพาช้างจ�านวนเยอะๆ	อย่างนีใ้ห้มชีือ่เสยีงได้ยังไง	หรอืควรจะไปท�าอย่างอืน่ 

ดีกว่าไหมที่เหนื่อยน้อยกว่านี้	 แต่ทุกครั้งที่เห็นภาพในหลวงทรงเลี้ยงช้าง	 ท่านมีช้างเป็น 

สัตว์เล้ียง	 เราจะท้อไม่ได้	 เพราะว่าเราก็เลี้ยงสัตว์ที่พระราชาท่านก็ทรงเลี้ยง	 เราจะต้อง 
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น�าพาสัตว์เหล่านี้ให้มีชื่อเสียงให้ได้

	 “การฝึกช้างไม่มปัีญหา	แม้บางเชอืกยงัท�าไม่ได้	กค็ดิว่าไม่ใช่ปัญหาอะไร	ค่อยๆ	ฝึก 

ช่วยกัน	ในที่สุดก็ฝึกได้เอง	พลอยฝึกช้างพลายกิ่งแก้ว	ตั้งแต่เขาอายุ	๓	ขวบครึ่ง	ปัจจุบัน 

อายุ	๑๖	ปี	 ถ้าเราคลุกคลีกับเขา	ผูกพันกันมานาน	ปัญหาในการท�างานก็จะน้อย	 เพราะ 

เขามีความไว้ใจ	เชื่อใจเรา”

	 พลอยตั้งใจจะพัฒนาสังคมคนเลี้ยงช้างให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	 เธอจะใช้ความ

สามารถของตนเองพัฒนาควาญช้างให้มีชีวิต	 มีการศึกษาที่ดีขึ้น	 เพราะเมื่อคนเลี้ยงช้าง

มีชีวิต	 มีสังคมควาญท่ีดีขึ้น	 ช้างก็จะดีขึ้นไปด้วย	 เมื่อสังคมของคนเลี้ยงช้างมีการศึกษา	 

มีการพัฒนาตนจนเห็นคุณค่าในตนเอง	 การพัฒนาคนและช้างก็จะยั่งยืน	 ทั้งคนและช้าง 

ต่างต้องพึง่พากนั	และน�าพากนัไปสูเ่ป้าหมายการสร้างชือ่เสยีงให้แก่ประเทศ	นีเ่ป็นความดี 

ที่เธอตั้งใจจะท�าต่อเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่	๙

	 “เมื่อไรที่คนเลี้ยงช้างมีชีวิตที่ดี	 ช้างก็จะดีไปด้วย	 ถ้าเราขาดคนเลี้ยงช้าง	 ช้างก็จะ 

ไม่เหลืออยู่	 ถ้าไม่มีใครอยากเลี้ยง	 เพราะเลี้ยงช้างไปก็ไม่มีอะไรดี	 คนก็จะไปท�าอาชีพอื่น 

วัฒนธรรมต่างๆ	 เกี่ยวกับช้างก็จะหายไป	 ช้างเป็นสัตว์ท่ีมีบารมีสูง	 คนเลี้ยงก็ควรจะมี 

คุณค่ามากขึ้นด้วย	แต่สังคมไทยไม่ค่อยเห็นความส�าคัญในเรื่องนี้

	 “อยากให้พระองค์ท่านทรงรับรู้ว่าคนช้าง	 รวมทั้งพลอย	 จะจงรักภักดีตราบสิ้นลม

หายใจ	จะท�าตามค�าสอนของท่านและส่งต่อให้ลูกหลานของเราตลอดไป”

 

	 นี่คือความหวังของควาญช้างสาวสวยรุ่นใหม่	 เป็นความหวังที่จะสืบต่อลมหายใจ

ของช้างไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป	 สมกับที่ช้างเป็นคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย 

มาช้านาน
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พลังแห่งความจงรัก
พลังแห่งความภักดี

ไกรภพ สาระกูล

	 ด้วยพลงัแห่งความจงรักภกัด	ี	ท่ีประชาชนคนไทยมต่ีอพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถ- 

บพิตร	พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย	ต่างเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้า	

เป็นที่ยึดเหนี่ยวมาเนิ่นนาน	ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีให้กับ

ประชาชนของพระองค์มากมายเกนิพรรณนา		จงึท�าให้พระองค์เปรยีบด่ัง	“พ่อ”	ของคนไทย 

ทีท่ัง้รกัและศรทัธาอย่างทีไ่ม่มพีระมหากษัตรย์ิพระองค์ใดในโลกเคยท�าให้กบัพสกนกิรแบบนี้ 

มาก่อน

	 เมื่อถึงคราวสิ้นพระองค์	 คนไทยทุกคนร�่าไห้	 แต่หัวใจของคนไทยยังตั้งมั่นเพื่อจะ

เจรญิรอยตามความดีแบบอย่างทีพ่ระองค์ทรง	“ธรรม”	และ	“สอน”		ให้คนไทยทุกคนมหีวัใจ

แห่งความดีงาม	ในวันที่พระองค์ไม่อยู่แล้ว	บทพิสูจน์ว่าคนไทยยังมีใจรักภักดีแค่ไหน	ให้ดู

ที่การท�าความดีตามแบบอย่างพระองค์ท่าน	 ยิ่งทุกคนท�าความดีมากแค่ไหน	 ชาวโลกก็จะ

สรรเสริญว่า	พระองค์	คือ	พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

	 ขณะท่ีหลายๆ	 คนก�าลังเตรียมตัวเดินทางเพื่อมากราบสักการะพระบรมศพด้วย

สภาพร่างกายที่พร้อมและมีก�าลังใจเต็มเปี่ยม	 มุ่งมั่นท่ีจะเดินทางมายังท้องสนามหลวง 

ด้วยก�าลังกายใจที่สมบูรณ์

	 ทว่ายังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่ง	 ที่แม้จะเป็นกลุ่มคนส่วนน้อย	 แต่มีใจภักดีไม่น้อยไป

กว่าใครอื่น	 ด้วยสภาพที่ไม่สมบูรณ์ครบ	 ๓๒	 เป็นบุคคลทุพพลภาพทางด้านร่างกาย	 แต ่

ด้วยสภาพจิตใจท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักและภักดี	 ท�าให้พวกเขาเหล่านี้มุมานะ	 ตั้งใจ

ท�าสิ่งสุดท้ายที่สามารถท�าให้กับพ่อหลวงของพวกเขาได้			
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	 หลายต่อหลายคน	ทันทีที่ทราบข่าวการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่	๙	พวกเขา 

เหล่านี้จึงมุ่งมั่นเดินทางมายังบริเวณท้องสนามหลวง	 เพื่อเข้ากราบสักการะเบ้ืองหน้า

พระบรมโกศ	 ในพระบรมมหาราชวังสักครั้งในชีวิต	 การเดินทางของพวกเขาหาได้สะดวก 

เฉกเช่นบุคคลทั่วไปไม่	 แม้สภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออ�านวย	 ท�าให้พวกเขามีอุปสรรคในการ 

เดินทางอย่างมาก	แต่ก็ถือว่านี่คือการเดินทางครั้งส�าคัญที่สุดในชีวิต

	 ชวิีตการเดินทาง		และความรูส้กึของพวกเขาเป็นอย่างไร		เรามาร่วมรบัรูถ้งึความจงรกั 

ของเขาร่วมกัน

ฝันสุดท้ายของลุงเอี่ยม
ขอทานพิการ

 

	 หลายท่านมีโอกาสเดินทางมากราบพระบรมศพหลายครั้ง	 แต่ส�าหรับใครบางคน 

ไม่เป็นเช่นนั้น	แม้การเดินทางสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดูเหมือนจะยากล�าบากยิ่ง

	 ขอทานเงนิล้านใจบญุ	ลงุเอีย่ม	หรอืนายเอีย่ม ค�าภริานนท์	อายุ	๖๖	ปี	ท่ีเคยสร้าง

ความประทบัใจ	เมือ่ครั้งทีบ่รจิาคเงินให้กบัวัดไร่ขงิ	ปีละนบัล้านบาท	วนันีข้อทานใจดผีู้นีจ้ะ

รู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์การสูญเสียขวัญและก�าลังใจของปวงชนชาวไทยครั้งใหญ่

	 ทนัททีีไ่ด้รบัข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ท�าให้ลุงเอี่ยมต้องการเข้าใกล้ชิดพ่อหลวงผู้ทรงเป็นที่รักเคารพเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิต	 แต่

กระนั้น	ด้วยความพิการทางด้านร่างกายท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง	

	 ลุงเอี่ยมได้สมใจในสิ่งที่ฝันอยากท�าเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต	 เมื่อ	พล.ต.ท.ศานิตย์		

มหถาวร	ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาลทราบข่าว	จึงมอบหมายให้ต�ารวจ	สน.ธรรมศาลา	มา

รับ	 จังหวะจ๊ะเอ๋กับรถตู้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มารับ

พอดี...

	 ก่อนหน้านี้ลุงบอกว่า	 ได้แต่ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด ่

ในหลวงทุกเย็น	 เศร้าโศกอาลัยก็ท�าได้แต่เพียงแต่งชุดด�านั่งรถเข็นคนพิการ	 กอดพระบรม 

ฉายาลักษณ์ไว้กับอก

	 เมื่อทราบว่ามีผู้จะพาไปกราบพระบรมศพ	 สีหน้าของลุงก็เปลี่ยนไปทันที	 จากที่

เศร้าหมองกลับยิ้มแย้ม	ชายชราขอเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่จากกางเกงขาสั้นสีด�า	เสื้อเชิ้ต
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สีด�า	เป็นกางเกงขายาวสีด�า	สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีด�า	สวมทับด้วยสูทสีด�า	พร้อมกับเผยว่า

ส�าหรับชดุสทูนีไ้ด้เตรยีมการไว้ตัง้แต่ทราบข่าวพ่อหลวงเสด็จสวรรคต	เพือ่จะสวมใส่วนัเข้าไป

กราบพระบรมศพ	แต่ไม่มีคนพาไป	ได้แต่เก็บไว้รอว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ไป

	 ขณะเดียวกัน	 นางมยุรี	 ด�าเนินผล	 ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	 จ.นครปฐม	 กรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ได้น�า 

รถตู้พร้อมเจ้าหน้าที่มาหานายเอี่ยม	 ที่ห้องแถวร้านค้าหน้าวัดไร่ขิง	 ซึ่งเป็นท่ีพัก	 กล่าวว่า	

เมื่อตอนเช้าได้รับค�าสั่งจาก	พล.ต.อ.อดุลย์	แสงสิงแก้ว	รัฐมนตรี	 ให้มารับตัวลุงเอี่ยมเพื่อ 

เข้ากราบพระบรมศพ	 ตามที่ลุงเอี่ยมปรารถนา	 เพราะถือว่าลุงเอี่ยมเคยได้รับรางวัล

ประชาบดี	ประเภทบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากล�าบากที่ประพฤติตนดีเด่นเมื่อปี	๒๕๕๕	ที่เป็น

ตัวอย่างทีดี่ของสงัคม	ในการเคารพกฎหมาย		เมือ่มาถงึ	พบว่าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจมารับเช่นกนั 

จึงตกลงกันว่าจะเดินทางไปพร้อมกัน	เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลลุงเอี่ยมด้วย

	 จากนั้น	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้ช่วยกันอุ้มลุงเอี่ยมขึ้นรถตู้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยัง

พระบรมมหาราชวังสมดังความตั้งใจครั้งสุดท้ายของชายชรา
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ลุงทองสาย
ผู้เดินทาง ๑๘ วัน ด้วยรถโยกสามล้อ 

 

	 ชายขาพกิารทัง้สองข้าง		มุง่หน้าเข้ามากราบสกัการะพระบรมศพเบ้ืองหน้าพระบรม

โกศ	ด้วยพาหนะส่วนตัวที่ท�าให้เขาเดินทางด้วยตนเองได้	นั่นคือรถสามล้อโยก	

	 ตั้งแต่คืนวันที่	๑๓	ตุลาคม	คืนที่ชาวไทยทั้งประเทศต่างตกอยู่ในอาการช็อก	และ 

ใจสลายอย่างสุดอาลัยในการสูญเสียครั้งใหญ่ของคนไทย	ลุงทองสาย บุญมา	วัย	๔๙	ปี	

ชาวจังหวัดสุรินทร์	ตัดสินใจเดินทางด้วยรถสามล้อโยกมายังพระบรมมหาราชวังในทันที

	 ชายวัยกลางคนมาถึงสนามหลวงเมื่อตี	๔	ของวันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	รวมระยะ

เวลาในการเดินทางกว่า	๑๘	วัน	ทันทีที่มาถึงก็มาติดต่อที่กองอ�านวยการ	บริเวณหน้าวัด

มหาธาตุฯ	เพราะเกรงว่าตนแต่งตัวไม่เรียบร้อย	แต่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ลุงเข้าวังได้ด้วยชุด

ที่สวมใส่มา	คือเสื้อยืดคอกลมตัวเก่า	หลังจากพักทานข้าว	ดื่มน�้า	ก็มีอาสาพาลุงเดินเข้าไป

ถวายบังคมพระบรมศพภายในพระบรมมหาราชวัง	ในช่องทางพิเศษส�าหรับคนพิการ

	 จากค�าบอกเล่าการใช้ชวีติระหว่างเดินทางของลงุ	พบว่าตลอดทางท่ีมากโ็ยกสามล้อ

มา	ค�า่ไหนนอนนัน่	นอนตามใต้ต้นไม้	ศาลา	หรอืตามป๊ัมน�า้มนั	พอแวะป๊ัมกจ็ะมคีนเอาข้าว		

เอาน�้ามาให้ดื่ม	มีประชาชนมาอาสาพาลุงขึ้นกระบะ	รถมาสนามหลวง	แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธ			

เพราะตัง้ใจจะโยกสามล้อมาเพือ่พ่อ	และตลอดระยะทางจากสริุนทร์ถงึกรุงเทพฯ	ลงุเดินทาง 

มาคนเดียว	 ด้วยเสื้ออีกตัวที่พกมาส�าหรับผลัดเปลี่ยน	 สิ่งส�าคัญที่ท�าให้เจ้าตัวมีก�าลังใจใน

การเดินทางครั้งนี้คือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงจากหนังสือพิมพ์
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	 “คิดถึงพ่อหลวง	 และภูมิใจที่ได้มา	 ดีใจที่มาถึง	 ได้มาไหว้พ่อหลวง	 ลุงรักพ่อหลวง				

เราเกิดมาในชีวิตต้องรักในหลวง	มันพูดไม่ออก	 เศร้าใจ”	นี่คือค�าพูดจากใจซื่อๆ	ของชาย

พิการวัยกลางคนที่หัวใจแกร่งเกินกายสังขารภายนอก

	 หลังจากเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพในช่วงเช้า	 เมื่อได้สอบถามถึงความรู้สึก 

ขณะกราบถวายบังคมพระบรมศพ	 เบ้ืองหน้าพระบรมโกศ	 ลุงว่ารู้สึกดีใจมากท่ีได้กราบ

พระองค์ท่าน	

	 “ผมมีบุญวาสนาแล้ว	 ได้มากราบในหลวง	 ปกติเคยดูแต่โทรทัศน์	 เป็นครั้งแรกใน 

ชีวิตที่มีโอกาสได้มาใกล้พระองค์ท่านขนาดนี้”	

	 ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีได้รับ	 ลุงจะเอาไปหว่านปลูก	 เพราะท่ีบ้านท�านาประมาณ	 

๑๐	ไร่	เลี้ยงดูตากับยายด้วย			

	 “ผมพูดไม่ออกบอกไม่ถูก	 อยู่ที่บ้านผมยกมือไหว้กราบรูปพระองค์ท่านทุกๆ	 วัน			

ในชีวิตก็จะท�าแบบนี้ตลอดไป”

	 ความเคารพศรัทธาในคุณความดีงามของใครคนหนึ่ง	 ย่อมเป็นก�าลังส�าคัญในการ

ด�ารงอยู่เพ่ือคุณความดีนั้น	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ท�าให้ลุงทองสาย	 ชายวัย 

กลางคนร่างพิการคนนี้มีก�าลังใจในการเดินทางไกลเพื่อจะมาสัมผัสบรรยากาศแห่งความ

โศกอาลัยของประชาชนชาวไทย	สักครั้งในชีวิต

(ขอบคุณข้อมูล : facebook อโนทัย สกุลทอง)

กลุ่มชมรมคนพิการวีลล์แชร์
จากปราจีนบุรีถึงสนามหลวง

 

	 ชมรมคนพิการวีลล์แชร์	 จ.	 ปราจีนบุรี	 พร้อมพสกนิกรเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ		

รวมตัวกันจัดกิจกรรม	 เดินทางด้วยรถสามล้อโยกจ�านวน	 ๙	 คน	๙	 คัน	ณ	 บริเวณหน้า 

โรงพยาบาลกบินทร์บุร	ี ก่อนเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่อกราบถวายอาลัยเบ้ืองหน้า

พระบรมโกศ	ในพระบรมมหาราชวัง	

	 การเดินทางครั้งนี้กลุ่มผู้พิการที่มุ่งมั่นด้วยใจภักดิ์	 ใช้เวลากว่า	๓	วันจึงได้มาถึงยัง

จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย
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  พภิพ เลไธสง	อาย	ุ๕๘	ปี	ประธานกลุม่พฒันาอาชพีคนพกิารอ�าเภอกบนิทร์บุรี	เล่า

ว่า	“หลงัจากทีไ่ด้ยนิการแถลงข่าวของส�านกัพระราชวงัด้วยความเสยีใจ	อย่างไรในหลวงท่าน 

ก็จากเราไปไม่กลับ	เราก็อยากไปกราบพระบรมศพของท่าน	ผมจึงรวมพลังกันกับคนพิการ

กบินทร์บุรีออกเดินทางด้วยรถโยก	๙	คัน	๙	คน	ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ	๓	วัน”

	 การวมตัวกันครั้งนี้	ไม่ใช่การจัดกิจกรรมโดยทั่วไป	แต่เป็นการรวมตัวรวมใจกันเพื่อ

จุดมุ่งหมายเดียวเท่านั้น	 ตลอดระยะเวลาการเดินทาง	 ทุกคนล้วนมีจิตที่มุ่งมั่น	 ใช้ก�าลัง 

กายใจอย่างเป่ียมล้น		แต่นัน่กม็ไิด้ท�าให้พวกเขาทดท้อใจ		ยังคงมุง่หน้าเดินทางมายังสถานท่ี 

ที่ได้ใกล้ชิดพ่อหลวงของพวกเขาให้มากที่สุด	

	 ส่วน	นายพงษ์ศักดิ์ แย้มจัน	อายุ	๒๗	ปี	พิการมาแต่ก�าเนิด	กล่าวถึงความรู้สึก

ค่อนข้างยากล�าบาก		ว่าต้ังใจจะนัง่รถโยกไปท่ีพระบรมมหาราชวงั		เพือ่ไปกราบพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ท่ีไปเพราะตนเป็นคนไทย	 ถึงแม้ว่า

ร่างกายจะไม่เอื้ออ�านวย	

		 “ไม่ไหวก็ต้องไหว	เพื่อในหลวง”	พร้อมชูนิ้วมือ	๒	นิ้ว	...สู้	สู้		ก่อนที่จะออกเดินทาง 

ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต�ารวจทุกท้องที่	 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฯ	 

และรถฉกุเฉนิของโรงพยาบาลหลายแห่งท่ีคอยอ�านวยความสะดวกให้กบัขบวนจกัรยานโยก

คนพิการ	เพื่อความปลอดภัย	ให้ถึงจุดหมายปลายทางต่อไปสมกับความตั้งใจอันแรงกล้า

	 แม้การเดินทางจะมีความยากล�าบาก	 แต่ก็มิได้ท�าให้พวกเขาเหล่านี้ถอยกลับ	 สิ่ง

เดียวที่ท�าให้พวกเขามีก�าลังกายใจมากมายขนาดนี้	คือ	ความจงรักและภักดี	น้อมส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	นั่นเอง
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โอกาสพิเศษ
ของกลุ่มเด็กพิการทางสมอง - พิการซ�้าซ้อน

	 แม้ความไม่สมบูรณ์ของสติปัญญาจะไม่ครบพร้อม	 แต่หัวใจไม่ได้บกพร่องไปด้วย

ส�าหรับคนกลุ่มหนึ่งที่มีหัวใจจงรักภักดี	 ในขณะที่พวกเขาถูกเรียกว่า	 ผู้พิการทางสมองและ

ปัญญา

	 เม่ือเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองจากสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา	

(หญิง)	หรือบ้านราชาวดี	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	รวมกลุ่มกันพาเด็กพิการทางสมองปัญญา	

และพิการซ�้าซ้อนอายุระหว่าง	๗-๑๘	 ปี	 ๒๓	 คน	 เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 “วันนี้เด็กๆ	ทุกคนต้องการที่จะมาสักการะพระบรมศพ	เพราะเด็กๆ	เหล่านี้รับรู้ถึง

การสูญเสียครั้งใหญ่ในครั้งนี้เป็นอย่างดี	เพราะทุกเช้าเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ	ผู้ปกครอง

และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะเล่าถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลท่ี	๙	 ท่ีทรงงานเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชนให้เด็กๆ	ฟังทุกวัน	จนเด็กๆ	กลุ่มนี้ซึมซับเข้าไปในความรู้สึก”

 นางวิมลพรรณ กุญแจทอง	 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ

ปัญญา	(หญิง)	กล่าวด้วยความตื้นตัน

	 ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ	ที่ทรงมีต่อผู้พิการทางสมอง	ปัญญา	และ

พิการซ�้าซ้อน	 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ	 ยังแสดงความรู้สึกถึงในหลวงรัชกาลที่	๙	 ว่า

พระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ราชพัสดุจ�านวนหนึ่งใน	จ.นนทบุรี	เพื่อสร้างสถานสงเคราะห์

เด็กพิการทางสมองและปัญญา	 (หญิง)	 ให้เด็กเหล่านี้มีที่พัก	ที่อยู่อาศัย	ถึงแม้พระองค์จะ

ไม่เคยเสด็จฯ	มาก็ตาม	แต่คณะผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงจดจ�าพระราชด�าริของ

พระองค์ท่านทีท่รงเน้นย�า้ให้เจ้าหน้าท่ีทกุคนดูแลเด็กเหล่านีใ้ห้ดี	และทุกคนกน็�าพระราชด�าริ

นี้มาใส่เกล้าและจะด�าเนินการตามพระราชด�าริให้ดีที่สุด

 น.ส.ไพลิน ชื่นอารมย์	 อายุ	 ๑๗	 ปี	 ผู้พิการทางสติปัญญา	พูดออกมาจากใจว่า	

รักในหลวงรัชกาลที่	๙	มาก	เพราะในหลวงท่านมีความเมตตาต่อประชาชน	พระองค์ทรง

มีโครงการในพระราชด�าริเพ่ือคนไทยมากมายทรงสร้างเขื่อนเก็บน�้า	 และโครงการกังหัน 

ชัยพัฒนาเพื่อบ�าบัดน�้าเน่าเสีย	 เป็นประโยชน์กับประชาชน	 และสอนหลักความพอเพียง	 

ไม่ใช้จ่ายเกินตัว	ซึ่งที่ผ่านมา	ผู้พิการจะได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารประจ�าปี	รู้สึกซาบซึ้ง

ในพระมหากรุณาธิคุณ	และจะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
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	 ขณะที	่น.ส.ประภาพร นกนาก	อายุ	๑๖	ปี	พกิารขาอ่อนแรงท้ังสองข้างตัง้แต่ก�าเนดิ	

กล่าวว่า	 ตอนที่ตนและครอบครัวทราบว่าพระองค์สวรรคต	 เสียใจกันมาก	 แม้ว่าตนจะไม ่

เคยไปรับเสด็จ	 หรือเห็นพระองค์ทรงงาน	 แต่พ่อกับแม่จะบอกเสมอว่านี่คือพระเจ้าอยู่หัว

ของเรา	 พระองค์ทรงงานหนัก	 และท�าทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี	 พ่อกับแม่จะ 

สอนเสมอให้ตนเป็นเด็กดี	ช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะท�าได้

	 “พวกเรามาเข้าคิวสักการะพระบรมศพตั้งแต่เวลาเช้า	๖	โมงครึ่ง	แม้จะรอนาน	แต่ 

ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือท้อ	 ถึงจะไม่ได้ขึ้นไปกราบสักการะพระบรมศพบนพระท่ีนั่งดุสิตมหา

ปราสาท	แต่ได้กราบสักการะเบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ด้านล่างกดี็ใจและภมูใิจมากแล้ว				

เพราะในชวีตินีห้นไูม่รูจ้ะทดแทนพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ท่ีมต่ีอพวกเราชาวไทยได้

อย่างไร	ได้แต่อธษิฐานขอให้พระองค์เสดจ็สูส่วรรค์	ตัง้ใจว่าจะเป็นลกูท่ีด	ีเชือ่ฟังพ่อแม่	และ

ช่วยพ่อแม่ท�างาน”	ประภาพรกล่าวจากใจ

	 ทุกคนมีโอกาสได้เข้ากราบพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ	 ในพระบรมมหา-

ราชวัง	ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ	ทั้งผู้ปกครอง	และเจ้าหน้าที่ทุกคน	ถือเป็นการท�าความดี

ถวายในหลวงรชักาลที	่๙	ทีม่อบโอกาสพเิศษนีใ้ห้กบัผูพ้กิารได้ปฏบัิตหิน้าท่ีของตนในฐานะ

ประชาชนของพระองค์สมดั่งตั้งใจ

ใช้มือปั่นจักรยานคนพิการ
กว่า ๕๐๐ กิโลเมตร ด้วยใจภักดี

 

	 ในการเดินทาง	 บางครั้งอุปสรรคก็ใช่ว่าจะเป็นเครื่องขัดขวางความส�าเร็จเสมอไป				

แต่อาจหมายถงึเครือ่งผลักดันให้เกิดก�าลงักายใจมุง่หน้าเดนิทางไปยังจดุมุง่หมายได้เช่นกนั	 

ฉะนัน้ไม่เป็นทีแ่ปลกใจเลยว่าผูพิ้การหลายราย		หลายกลุม่		ต่างมุ่งหน้าเดินทางด้วยระยะทาง 

ไกลๆ	 อย่างนั้นได้อย่างไร	 ด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช	อย่างเปี่ยมล้มหัวใจของพวกเขา	เฉกเช่นหนุ่มพิการคนนี้	

	 ด้วยระยะทางกว่า	๕๐๐	กโิลเมตร	มใิช่อปุสรรคส�าหรับหนุม่พกิารคนหนึง่		เมือ่เทียบ

กับสิ่งที่พ่อหลวงของเขาท�าให้ประชาชน	นายธนวิน ปินะถา	หรือ	 เพ็ชรน้อย	หนุ่มพิการ 

แต่ก�าเนดิ	วยั	๒๙	ปี		มุง่มัน่ท�าความดเีพือ่พ่อหลวงเป็นครัง้สดุท้าย		ใช้มอืป่ันจกัรยานคนพกิาร 

มากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบรมศพ	ณ	 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 

ในพระบรมมหาราชวัง
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	 เขาเริ่มใช้สองมือปั่นล้อจักรยานคนพิการ	 เมื่อวันที่	 ๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	ณ	

บ้านยางสีสุราช	 อ.ยางสีสุราช	 จ.มหาสารคาม	 เพ็ชรน้อยเตรียมสัมภาระ	 เสื้อผ้า	 ผ้าห่ม	 

เต็นท์นอน	 กับรถจักรยานประกอบเองคู่ชีพ	 พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และธงชาติไทยติดตัว	 เพื่อเดินทางมายัง 

พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท	 ในพระบรมมหาราชวัง	 โดยมีความตั้งใจเกินร้อยท่ีจะกราบ 

ถวายสักการะเบือ้งหน้าพระบรมโกศพระบรมศพ	ณ	พระท่ีนัง่ดสุติมหาปราสาท		ในพระบรม

มหาราชวัง	สักครั้งหนึ่งในชีวิต

	 เพ็ชรน้อย	 เป็นผู้มีความผิดปกติทางร่างกายมาตั้งแต่ก�าเนิด	 ขาลีบท้ังสองข้าง	 มี

เพียงร่างกายส่วนบนเท่านั้นที่ใช้งานได้ปกติ	 และมีพาหนะเป็นรถจักรยานขนาดเล็กคู่ใจ 

ใช้เดินทางไปไหนมาไหน	โดยไม่พึ่งคนอื่น

	 “ผมผิดปกติทางร่างกาย	 คือมีขาลีบทั้งสองข้างมาตั้งแต่เด็ก	 ปัจจุบันมีอาชีพสอน

เดาะลกูฟตุบอลให้กบัเดก็ๆ	ท�าธุรกจิขายตรงและอาชพีรับจ้างท่ัวไป		หลงัทราบข่าวการเสด็จ 

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ก็อยากจะปั่นจักรยานด้วย

มือจากจังหวัดมหาสารคาม	ระยะทางกว่า	๕๐๐	กิโลเมตร	ไปยังพระบรมมหาราชวังสักครั้ง 

หนึ่งในชีวิต	ตอนแรกผมตั้งใจจะปั่นไปกราบพ่อหลวงในวันที่	๕	ธันวาคม	แต่พระองค์เสด็จ

สวรรคตก่อน	จงึเปล่ียนใจเร่งเดนิทางเพือ่ไปสกัการะพระบรมศพแทน”	ชายพกิารหวัใจแกร่ง

ผู้นี้กล่าว
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	 ชายหนุ่มได้เตรียมตัวมานานกว่าหนึ่งอาทิตย์	โดยมีเพื่อนร่วมทางเป็นชาว	อ.ยาง- 

สีสุราช	 อีกสองคนปั่นจักรยานและขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นเพื่อน	 ส่วนการเตรียมอุปกรณ์ 

เดินทางจะมีจ�าพวกของใช้	 อุปกรณ์ซ่อมรถ	 และเต็นท์ส�าหรับกางพักตามริมทาง	 ซึ่งวันนี้ 

รูส้กึตืน่เต้นมากทีจ่ะได้เดนิทางไปกรุงเทพฯ		เพือ่จะไปสกัการะพระบรมศพ		คาดว่าจะใช้เวลา 

เดินทางประมาณ	๑๓	วัน

	 ระยะทางและเวลามใิช่อุปสรรคท่ีส�าคัญ		แต่จติใจทีท้่อถอยต่างหากท�าให้ความส�าเร็จ 

อยู่ไกลเกินเอื้อม	 ในการเดินทางครั้งนี้มิใช่เพื่อความส�าเร็จในชีวิต	 แต่เป็นการเดินทางเพื่อ

ในหลวง	ความดีครั้งยิ่งใหญ่ที่พวกเขาสามารถกระท�าได้	เป็นการแสดงพลังแห่งความจงรัก

ภักดีครั้งส�าคัญในชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว

นั่งรถโยก มาจนถึงสนามหลวง
 

	 ด้วยใจทีไ่ม่ย่อท้อ		และเตม็เป่ียมด้วยความจงรักภักดี		ถงึแม้พาหนะจะไม่เอ้ืออ�านวย			

แต่ก็มิอาจท�าให้หนุ่มพิการคนหนึ่งท้อถอยแม้แต่น้อยในการเดินทางไกล	 เพื่อมุ่งหน้าสู ่

ท้องสนามหลวง

	 นบัตัง้แต่วนัที	่๑๗	ตลุาคม	ทีผ่่านมา	

ต้น	หรอื	นายณัฐพล บบุผาวาส อายุ	๒๗	ปี 

หนุ่มพิการนั่งรถโยกมาจาก	 อ.สอยดาว	

จ.จนัทบรุ	ีเพ่ือเดินทางมาทีท้่องสนามหลวง 

ต้นมคีวามตัง้ใจจะมากราบถวายบังคมพระ- 

บรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา-

ภูมิพลอดุลยเดช	 เพราะตนเองรักพระองค์

ท่านเหมือนพ่อคนหนึ่ง	 และอยากจะท�า

อะไรเพื่อพระองค์ท่านสักครั้งในชีวิต	 จึง

บอกกบัทางบ้านว่า	จะออกเดนิทางมากราบ

ถวายบังคมพระบรมศพ	ซึ่งทางบ้านก็ไม่ได้

ห้ามปราม		ระหว่างทางกแ็วะพกันอนตามวดั 

จนกระทัง่มาพบกบั	นายบันเทิง เนาโอโลว์ 

อายุ	๕๘	ปี	ที่เดินเท้ามาจากจังหวัดชัยภูมิ	
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โดยพบกันที่	จ.สระบุรี	จึงเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ	พร้อมกัน

	 บันเทิงเริ่มออกเดินเท้ามาจากบ้านใน	อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	ช่วงแรกก็ถูกรองเท้ากัดจน

เป็นแผล	แต่ก็เดินมาเรื่อยๆ	ตลอดชีวิตลุงบันเทิงไม่เคยเข้าเฝ้าฯ	รับเสด็จพระองค์ท่านเลย	 

จึงตั้งใจว่าจะมากราบถวายบังคมพระบรมศพให้ได้สักครั้งในชีวิต

หนุ่มใหญ่พิการ
โยกรถเข็นพระราชทานมาถึงสนามหลวง

	 ด้วยภาวะความพกิารทางด้านร่างกาย		อาจมอบโอกาสให้บางคนได้รับสิง่ดีๆ	เข้ามา 

ในชีวิต	 ดั่งเช่นหนุ่มใหญ่ผู้พิการเดินไม่ได้ผู้นี้ท่ีมีโอกาสได้รับรถเข็นพระราชทาน	 เป็นที่ 

ภาคภูมิใจของตนเป็นอย่างมาก	และวนันีเ้จ้าตวัมโีอกาสใช้รถเขน็พระราชทานคันนี	้เดนิทาง

มาสักการะพระบรมศพถึงท้องสนามหลวงดังตั้งใจ	

 นายปาน หมื่นโยชน์	 พ่อเฒ่าพิการวัย	 ๔๘	 ปี	 ชาว	 อ.ละหานทราย	 จ.บุรีรัมย์	 

นั่งรถสามล้อแบบคันโยกพระราชทาน	 ติดรูปพระบรมฉายาลักษณ์	 และสวมเส้ือสีด�า 

ไว้ทุกข์ท่ีมีข้อความ	 “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป”	 ออกเดินทางจากบ้านไปตามถนนสาย

โชคชัย-เดชอุดม	ผ่าน	อ.นางรอง	อ.หนองกี่	จ.บุรีรัมย์	เพื่อจะไปถวายสักการะพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ 

ดวงพระวิญญาณพระองค์เมื่อเสด็จสู่สวรรคาลัย	 ในฐานะพสกนิกรไทยคนหนึ่งที่ส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์	 สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ขับรถสัญจรผ่าน	 บางคนน�า 

เงิน	สิ่งของ	อาหารมามอบ	ทั้งเป็นก�าลังใจให้ลุงปานเดินทางสู่จุดหมายตามที่ตั้งใจไว้

	 หนุ่มใหญ่พิการบอกว่า	 มีทุกวันนี้เพราะพระเมตตาของพระองค์	 จึงมีความตั้งใจ

จะเดินทางโดยรถโยกคนพกิารท่ีได้รบัพระราชทานมาให้ถงึกรงุเทพมหานคร	คาดว่าใช้เวลา

ประมาณ	๑๐	วัน	 เพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 

ภูมิพลอดุลยเดช	 ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 เพราะที่ผ่านมาตนได้รับสิ่งของ

พระราชทาน	ทั้งรถเข็นพระราชทาน	ฟันเทียมพระราชทาน	 ตลอดจนพระราชด�ารัสต่างๆ	

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ท�าให้มีชีวิต

อยู่ได้อย่างมีความสุข	แม้สภาพร่างกายจะพิการ	แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการด�าเนินชีวิต

	 “ท่ีผ่านมาได้เห็นพระองค์ทรงงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยมาก	 เพื่อให้พสกนิกร 
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ของพระองค์อยู่ดีกินดี	 เมื่อถึงพระบรมมหาราชวังแล้ว	 ผมจะเข้าไปกราบพระบรมศพ 

ของพระองค์ท่านเพื่อแสดงความอาลัยเป็นคร้ังสุดท้าย	 ตอบแทนท่ีพระองค์ทรงมีพระ-

มหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรตลอดมา”	เขากล่าวด้วยความตื้นตัน

	 เจ้าตัวออกเดินทางจากบ้านพักตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่	๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๙	ใช้เส้นทาง 

ลัดจาก	อ.ปะค�าเข้า	อ.โนนสุวรรณ	เพื่อเข้าสู่ถนนสาย	๒๔	โชคชัย-เดชอุดม	ต่อไปยังถนน

มิตรภาพ	 ในระหว่างทางก็แวะพักค้างคืนตามตู้ยามต�ารวจในเส้นทางผ่าน	 มีเจ้าหน้าท่ี 

มูลนิธิกู้ภัยฯ	 ประสานส่งต่อดูแลไปตามเส้นทาง	 ซึ่งตลอดเส้นทางมีผู้พบเห็นได้จัดหาน�้า

ดื่ม	อาหาร	สิ่งของจ�าเป็นไปมอบให้เป็นระยะ	มีคนเข้ามาแสดงความชื่นชมและให้ก�าลังใจ 

ลุงปาน	ขอให้เดินทางสู่จุดหมายปลายทางอย่างที่ตั้งใจ

	 ก�าลงัใจเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุในการปฏบัิตหิน้าท่ีหรือกระท�ากจิธรุะใดๆ	กต็าม		ลงุปาน 

บอกว่าตนได้รับมาโดยตลอดจากพระองค์ท่าน	 ท�าให้ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินชีวิต

ที่ผ่านมา	 สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับตนเป็นอันมาก	 ในคร้ังนี้ถือเป็นการสร้างความดี

ตอบแทนคุณพระองค์

บรรยากาศอันน่าจดจ�า
ของผู้พิการทางสายตา - จิตอาสา

	 ผู้บกพร่องทางสายตาจ�านวน	๓๐๐	คนและจิตอาสา	๑๐๐	คน	จากสมาคมนักเรียน

เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ	 ภายใต้การด�าเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอด

แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เบื้องหน้าพระบรมโกศ	 คนตาบอดจ�านวนมากช่วยกัน

เดินจูงมือกันอย่างช้าๆ	 โดยมีจิตอาสาคอยดูแลอย่างทั่วถึง	 ทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เข้ากราบ

สักการะพระบรมศพ

 

 นายช่วง โพธรัิญ อาย	ุ๖๘	ปี	ผูบ้กพร่องทางสายตาจาก	อ.นาเชอืก	จ.มหาสารคาม	

ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ	 กล่าวว่า	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ทรงมี 

พระมหากรุณาธิคุณกับคนพิการ	 โดยเฉพาะคนตาบอด	 ครั้งหนึ่งเสด็จพระราชด�าเนิน 

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	และพระบรมวงศานวุงศ์	ไปพระราชทาน 
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เ ล้ียงอาหารที่ โรงเรียนสอนคนตาบอด 

กรุงเทพฯ	 ช่วงปีใหม่ทรงพระราชนิพนธ ์

เพลง	 “ยิ้มสู้”	 เป็นก�าลังใจให้คนตาบอด	 

ภายหลังบทเพลงนี้น�ามาให้ก�าลังใจคน 

พิการทั้งหมด	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 

ที่พระองค์ทรงมองเห็นและปฏิบัติต่อคน 

ตาบอดเสมือนคนทั่วไป	 ท�าให้ทุกวันนี้คน 

ตาบอดหากมีศักยภาพและความสามารถ 

ก็ได้รับโอกาสเหมือนคนทั่วไป	 ตั้งแต่การ 

เข ้าเรียนในสถาบันการศึกษาท่ัวไปได	้

สามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อในสถาบัน

อุดมศึกษาต่างประเทศ	จนขณะนี้มีคนตาบอดเรียนจบปริญญาเอกเป็นดอกเตอร์หลายคน	

นอกจากนี้ยังมีโอกาสท�างานประกอบอาชีพมากขึ้น	อย่างตนที่ประกอบอาชีพหมอนวด

 น.ส.สุชัญญา วิศรุตไภศาล	อายุ	๑๗	ปี	นักเรียนชั้น	ม.๖	โรงเรียนศรีอยุธยาใน 

พระอุปถัมภ์	และนายวุฒิชัย แซ่ลี้	อายุ	๑๙	ปี	นักเรียนชั้น	ม.๖	โรงเรียนเซนต์คาเบรียล	

ร่วมกันกล่าวว่า	 รู้สึกดีใจมากที่ได้มาสักการะพระบรมศพ	 นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวใน 

ชีวิตที่ได้มากราบพระองค์	 ตั้งแต่ตอนที่พวกตนยังเด็กก็ได้ทราบข่าวพระราชกรณียกิจ 

ต่างๆ	จากข่าวในพระราชส�านกั	ท�าให้ทราบว่าพระองค์ทรงงานหนกัมาก		แม้ว่าพวกตนเป็น 

ผู้พิการทางสายตา	 แต่พระองค์ก็ยังทรงนึกถึงและไม่ทอดท้ิง	 พระองค์ทรงพระราชนิพนธ ์

เพลง	“ย้ิมสู”้	เพือ่ให้ก�าลงัใจคนตาบอดด้วย		ย่ิงท�าให้พวกตนรู้สกึส�านกึในพระมหากรุณาธคิณุ 

อย่างหาที่สุดมิได้
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 นายรชัตะ มงคล	อปุนายกสมาคม

ศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ	กล่าวว่า	

โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ	 ถือก�าเนิดขึ้นมา

ด้วยแนวพระราชด�าริของพระองค์	 ท่ีทรง 

เหน็คุณค่าของผูพ้กิารทางสายตา	ท่ีสามารถ 

มศีกัยภาพในการเรียนหนงัสอื		มใิช่เพยีงอยู่ 

บ้านเฉยๆ	เท่านั้น	เพราะเมื่อพวกเขาเหล่า

นั้นส�าเร็จการศึกษาก็จะสามารถดูแลตัวเอง

และผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	 พระองค์จึงมีพระ-

ราชด�าริให้จอมพล	ป.พิบูลสงคราม	ซึ่งด�ารง

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	 สร้าง

โรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงเทพฯ	ขึ้นมา
	 “สมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จฯ	 ไปท่ีโรงเรียน 

บ่อยมาก	เพื่อไปทรงเยี่ยมเยียนนักเรียนผู้พิการทางสายตา	หลายครั้งที่พระองค์โปรดที่จะ

เล่นกับเด็กๆ	 โดยทรงส่งสัญญาณมายังอาจารย์ที่สายตาปกติว่าไม่ให้บอกว่าพระองค์คือ 

ใคร		จากนัน้กจ็ะทรงใช้พระนามย่อว่า	‘พล’	เล่นกบัเด็กๆ	แทน		อีกท้ังยังทรงเป็นพระอาจารย์ 

สอนวิชาดนตรีให้แก่ผู้พิการทางสายตาอีกด้วย”

	 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงมีพระมหา 

กรุณาธิคุณต่อผู้พิการทางสายตาเร่ือยมา	 ทุกปีจะพระราชทานเลี้ยงอาจารย์และนักเรียน 

ผู้พิการทางสายตาที่พระราชวังพญาไท	 พร้อมทรงเป่าแซกโซโฟนพระราชทานแก่ทุกคน	 

ท่ีส�าคัญด้วยมีพระราชประสงค์อยากให้ผู้พิการทางสายตาทุกคนลุกข้ึนมาต่อสู้กับชีวิต	 

ไม่ท้อถอยกับโชคชะตา	พระองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง	“ยิ้มสู้”	ขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญ 

และก�าลังใจให้ผู้พิการทุกคนมีก�าลังใจในชีวิตต่อไป

	 นายรัชตะ	กล่าวต่อว่า	วันนี้ก็ถือเป็นอีกครั้งที่ผู้พิการทางสายตาทุกคนที่เคยได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณ	จะมาแสดงความกตัญญู	และร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชเป็นคร้ังสดุท้ายในฐานะลกูท่ีดีของพ่อ		จากนีต่้อไป 

ถึงแม้จะไม่มีพ่ออยู่แล้ว	 แต่พวกตนทุกคนจะน้อมน�าหลักค�าสอนและพระราชจริยวัตรของ

พระองค์มาเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตต่อไป

	 “ทีผ่่านมาเราจะเห็นว่าแม้พระองค์ท่านจะประชวรมากเพียงใดกต็าม		แต่กมิ็เคยหยุด 

การทรงงานเพือ่ประโยชน์และความสขุของประชาชนเลย		ดงันัน้พวกเราทุกคนร่างกายไม่ได้ 

ป่วยไข้	เพยีงแค่มคีวามบกพร่องทางสายตาเท่านัน้		เราจะมุง่มัน่ท�าสิง่ท่ีดีเพือ่ตอบแทนสงัคม 

เท่าที่จะท�าได้	ไม่ใช่ท�าหน้าที่เป็นเพียงผู้รับเพียงฝ่ายเดียว	ต้องเป็นผู้ให้ที่ดีด้วย”				
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	 น�้าชา	 จิตอาสา	 เผยความรู้สึกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากโครงการ 

แวร์ริ่งแอนด์แชร์ริ่ง	ให้มาช่วยเป็นจิตอาสาจูงคนตาบอดเข้าสักการะพระบรมศพ	รู้สึกดีและ

ตื้นตันใจมากที่ได้ช่วยคนตาบอด	และมีโอกาสได้สักการะพระบรมศพด้วย

	 “พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด�าเนนิชวีติของชา		เวลาชามปัีญหา		จะนกึถงึ 

พระองค์เสมอ	 ท�าให้สามารถท�าสิ่งท่ีดีและถูกต้องได้	 ก่อนหน้านี้ชาเคยมาแจกอาหาร 

และน�้าให้ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศ	 ท�าให้ชาได้เห็นความรักของคนไทยท่ีมีต่อ 

พระมหากษัตริย์	 ชารู้สึกปลื้มใจมาก	 โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและได้อยู่ใต้ร่มพระบรม-

โพธิสมภาร	เท่านี้ก็คุ้มค่ากับการเกิดมาแล้ว”	น�้าชากล่าวทั้งน�้าตา

	 นอกจากผู้ที่มีร่างกายพิการแล้ว	 คนอื่นๆ	 ที่มีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ก็ยังแสดง

ความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงได้อย่างน่าประทับใจ	 พวกเขามีโอกาสเดินทางเข้ามาถวาย 

สักการะพระบรมศพได้อย่างสะดวก	แต่พวกเขาไม่เลือกแบบนั้น	เขากลับเลือกที่จะเดินเท้า 

อย่างยากล�าบากเพื่อพิสูจน์หัวใจตนให้เป็นท่ีประจักษ์ว่า	พวกเขามีความจงรักภักดีต่อ	 

“พ่อหลวง”	มากขนาดไหน	ท�าไมถึงเลือกการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในรูปแบบที่ใช่ว่า

ใครจะสามารถท�าได้ง่ายๆ	แต่พวกเขากลับเลือกที่จะท�า

เดินเท้าด้วยเสื้อผ้าชุดเดียว
กับเงิน ๘๐ บาท 

 

 นายอธิตา ศรีทวีป	หรือบ่าวตา	อายุ	๓๐	ปี	ชาวบ้าน	ต.ปาล์มพัฒนา	อ.มะนัง	 

จ.สตูล	 ออกเดินเท้าด้วยเส้ือผ้าชุดเดียว	 พร้อมเงินสดติดตัวเพียง	 ๘๐	 บาท	 ออกจาก	

อ.หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อถวายสักการะพระบรมศพในหลวง

รัชกาลที่	๙	

	 เขาถอืฤกษ์ออกเดนิในเวลา	๐๙.๐๙	น.	จากบริเวณหน้าสนามกฬีาจริะนคร	เทศบาล

นครหาดใหญ่		พร้อมแนบพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช		ไว้ด้านหน้าและแขวนธงชาตไิทยไว้ด้านหลงั		บ่าวตาได้รับน�า้ดืม่และเงนิช่วยเหลอื 

จากชาวบ้านสองข้างทางที่เขาเดินทางผ่านเกือบตลอดเส้นทาง
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	 อธติา	กล่าวว่า	ตัง้ใจเดินเท้าไปถวาย 

สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพื่อร่วม

แสดงออกถึงความจงรักภักดี	 และเป็นครั้ง

หนึ่งในชีวิตท่ีต้องการท�าความดีถวายเป็น

พระราชกุศล	 โดยมีเสื้อผ้าชุดเดียว	 และ

รองเท้ากีฬาที่แม่ของเพื่อนซื้อให้	 และเงิน

ติดตัวอีกเพียง	 ๘๐	 บาท	 โดยเดินแบบค�่า

ไหนนอนน่ัน	 ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่วัน

ก็ตาม

	 “ชีวิตปกติท�างานขายหมวกตาม 

หน้างานของหนังตะลุงน้องเดี่ยว	 รวมท้ัง 

เคยเป็นศิลปินอิสระวงไต้ฝุ่น	และเคยเป็น 

ทหารเกณฑ์มาก่อน	 แรงบันดาลใจในการ 
เดินครั้งนี้คือพ่อหลวงของคนไทย	 แม้ผมจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน	 แต่ก็ไม่เท่ากับที่พระองค์ 

ทรงท�าให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข”	บ่าวตากล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ท่าน

หญิงเดี่ยว
เดินเท้าเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

 

 มาลี ดอกไม้	หรือหนึ่ง	อายุ	๕๔	ปี	ชาวบ้านกะทู้		ต.กะทู้	อ.กะทู้	จ.ภูเก็ต	เดินเท้า

มุง่หน้าเข้ากรงุเทพมหานคร	เพือ่ไปถวายสกัการะพระบรมศพท่ีพระบรมมหาราชวงั	โดยถอื

พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงมาระหว่างการเดินเท้าด้วย

	 มาลี	 กล่าวว่า	 เริ่มออกเดินทางจากสวนสาธารณะสะพานหิน	 อ.เมือง	 จ.ภูเก็ต	 

โดยใช้เส้นทาง	ถนนเทพกระษตัร	ีแล้วเข้าถนนเพชรเกษม	มุง่หน้าเข้า	จ.พงังา-สรุาษฎร์ธาน-ี

ชุมพร-ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี	 พร้อมถือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ- 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชไว้ด้านหน้าตลอดการเดนิทาง		นอกจากการเดนิเท้าเพือ่
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ถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์และเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วย	 ส�าหรับการ 

เดินทาง	หากเมื่อยล้าเมื่อใดก็จะหยุดพัก	ก่อนที่จะเดินทางต่อไป

	 ระหว่างการเดนิเท้าของมาล	ี	มชีาวบ้านท่ีพกัอาศยัอยู่ตามถนนเทพกระษัตรีได้ออก

มากล่าวให้ก�าลังใจ	และมอบน�้าดื่มรวมทั้งอาหารให้	บางรายก็บริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อให ้

ไว้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง	 เพื่อที่เธอจะได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางตามที่

ตั้งใจไว้

เดินเท้ากว่าพันกิโลเมตรด้วยใจภักดิ์

 นายบ�ารุง จันทรกุล	ประชาชนชาว	อ.เบตง	จ.ยะลา	ที่ได้เดินเท้าจากเบตง	มาถึง

บรเิวณท้องสนามหลวง		เพ่ือเข้าสกัการะพระบรมศพ		รวมระยะทางเดินเท้า	๑,๕๙๐	กโิลเมตร 

ใช้เวลาประมาณ	๒๗	วัน

	 บ�ารุง	 ในวัย	 ๕๙	 ปี	 กล่าวว่า	 ตนประกอบอาชีพค้าขาย	 ได้เริ่มเดินจากเบตงใน 

วันที่	 ๑๓	 พฤศจิกายน	 ซึ่งตรงกับวันที่ในหลวงรัชกาลท่ี	 ๙	 เสด็จสวรรคตครบ	 ๑	 เดือน	 

ชาวมุสลิมที่เบตงให้ตนเป็นตัวแทนในการเดินทางมาคร้ังนี้	 เพราะทุกคนต่างซาบซึ้งใน 

พระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงรัชกาลที่	๙	ทรงมีต่อประชาชนชาวเบตง	ท�าให้ทุกคนมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ก่อนออกเดินทาง	 พ่ีน้องชาวเบตงบอกว่าขอให้ไปถึงให้ได้	 ท�าให้ม ี

ก�าลังใจและมุ่งมั่นจนท�าส�าเร็จ
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	 “ทุกคนบอกว่าให้ผมท�าให้ได้	 ผมจึงต้องท�าให้ได้	 ระหว่างทางที่เดินเท้ามา	 ม ี

เจ้าหน้าทีท่างราชการอ�านวยความสะดวก	ท้ังเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวง	และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

ดูแลเป็นอย่างดี	 เพราะรู้ว่าผมตั้งใจท�าเพื่อพ่อ	 เป็นการเดินเทิดพระเกียรติ	 การเดินครั้งนี ้

ได้อะไรเยอะ	ทั้งเรื่องของความอดทน	ได้ความเพียรว่าเราต้องท�าให้ได้”	บ�ารุงกล่าว

	 โชคดีที่	พล.ต.พงษ์สวัสดิ์	พรรณจิตต์	รองแม่ทัพภาคที่	๑	ได้มอบเงินช่วยเหลือค่า

เดนิทางจ�านวนหนึง่		และได้ให้เจ้าหน้าท่ีดแูลเร่ืองการเข้าสกัการะพระบรมศพจวบจนกระท่ัง

เขาเดินทางถึงสนามหลวงส�าเร็จ	บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

จอมโจรร้อยศพ
เดินเท้าพันกิโลเมตรกราบพระบรมศพ

 

	 การให้โอกาสคน		เป็นส่ิงส�าคญัในการสร้างคนดใีนสงัคม		โดยไม่แบ่งแยกว่าคนคนนัน้ 

จะเป็นคนช่ัวเลวมาจากไหน		หากวนันีเ้ขาพร้อมท่ีจะกลบัใจเป็นคนด	ี	นัน่ย่อมเป็นโอกาสท่ีดี 

ที่สังคมจะได้เพิ่มคนดีๆ	ขึ้นมาอีก	เฉกเช่นอดีตจอมโจรผู้นี้	ไข่หมูก	อดีตจอมโจร	วัย	๖๗	ปี	

ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อหลายปีก่อน
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	 ไข่หมูก	 อดีตจอมโจร	 วัย	 ๖๗	 ปี	 เดินเท้าจาก	 จ.พัทลุง	 เพ่ือมาร่วมถวายอาลัย 

พระบรมศพ		ด้วยระยะทางกว่า	๑,๐๐๐	กโิลเมตร		โดยออกเดินเท้าตัง้แต่วนัที	่๑๔	พฤศจกิายน 

จาก	 จ.พัทลุง	 มีเป้าหมายให้ถึงท้องสนามหลวงในวันที่	 ๕	 ธันวาคม	 เพื่อเข้ากราบถวาย

บังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในชีวิตของเขาได้รับ

พระราชทานอภัยโทษหลายครั้ง	จากที่ต้องจ�าคุก	๓๒	ปี	ในความผิดครั้งล่าสุดเมื่อสิบปีกว่า

ในเรือนจ�าไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	จนพ้นโทษเมื่อเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 “ผมรู้สึกรักในหลวงรัชกาลที่	๙	 เหมือนพ่อจริงๆ	 ทั้งที่ตอนพ่อท่ีแท้จริงเสียชีวิต 

ก็ไม่ได้ออกมากราบศพ	 เนื่องจากถูกจองจ�า	 ท�าให้รู้สึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ท่าน	 และอยากขอเรียกร้องให้นักโทษ	 ทั้งที่เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษ	 และ 

ยังถูกจองจ�าให้กลับใจเป็นคนดีตลอดชีวิต	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 จะเป็นคนดีไปจน 

กว่าจะตาย”	ไข่หมูกกล่าวอย่างตั้งใจ

ผมรูส้กึรกัในหลวงรชักาลท่ี ๙ เหมอืนพ่อจรงิๆ 
ทั้งที่ตอนพ่อที่แท้จริงเสียชีวิตก็ไม่ได้ออกมา 
กราบศพ เนือ่งจากถกูจองจ� ท�ให้รูส้กึส�นกึใน 
พระมหากรณุาธคุิณของพระองค์ท่าน และอยาก 
ขอเรียกร้องให้นกัโทษ ทัง้ท่ีเคยได้รบัพระราชทาน 
อภัยโทษ และยังถูกจองจ� ให้กลับใจเป็นคนดี 
ตลอดชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จะเป็น 
คนดไีปจนกว่าจะตาย
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	 ในการเดินเท้าครั้งนี้	 มีนางอ�าพา ด้วงแดง	 อายุ	 ๖๐	 ปี	 ภรรยาคู่ชีวิต	 และนาย 

ชนะพงษ์ ภูมิพัน	 อายุ	 ๓๓	 ปี	 บุตรบุญธรรม	 ขับรถยนต์ติดตามดูแลด้วยความห่วงใย	

เนื่องจากไข่หมูกมีอายุมาก	และจะได้ช่วยดูแลในเรื่องความปลอดภัยให้ด้วย	

	 เมื่อผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ	 ท่ีมีเรือนจ�า	 เจ้าหน้าที่เรือนจ�าจะออกมาต้อนรับให ้

ก�าลงัใจเสมอ	เพราะสมยัทีไ่ข่หมกูถกูจองจ�า	เขาเป็นนกัโทษท่ีมคีวามประพฤตดีิ	เป็นตวัอย่าง

ที่ดีของนักโทษ	 จนเป็นที่รู้จักในบรรดาเจ้าหน้าที่เรือนจ�าทั่วภาคใต้	 และเป็นอดีตนักโทษ 

คนแรกที่มีการแสดงออกเพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 นอกจากนั้นในวันนี้ยังมีนาย 

พงษ์ศักด์ิ	 ฉิ่งสุวรรณโรจน์	 เจ้าของสวนนายด�าที่เคยถูกไข่หมูกเรียกค่าไถ่	 เดินทางมาเป็น

ก�าลังใจให้ไข่หมูกอีกด้วย

...

	 ทุกๆ	 การเดินทางของพวกเขาย่อมมีความหมาย	 แต่ความหมายอันยิ่งใหญ่และ

ส�าคัญในชีวิตที่เกิดขึ้นในวันนี้	เป็นไปเพื่อสถาบันที่พวกเขารัก	เคารพ	และเทิดทูนมากที่สุด	 

นั่นเป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์แห่งความเศร้าโศกระคนกับความปลาบปลื้มปีติ	 ในวันแห่ง

ความสูญเสียของคนไทย	 แต่ก็เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของการรวมใจกันท�าความดีครั้งส�าคัญใน

ประวัติศาสตร์	

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี-	 

จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	พระนามอันยิ่งใหญ่	เป็นก�าลังส�าคัญของ

แผ่นดินไทย	ที่คนไทยทุกคนมุ่งหน้าสืบสานต่อความดี	เดินตามรอยพระองค์อย่างไม่ลดละ	

เราจะเหน็ประชาชนเนอืงแน่นบริเวณท้องสนามหลวงและรอบๆ		พระบรมมหาราชวงัอย่างนี ้

ได้สักกีค่รัง้ในชวิีต	แต่นัน่กม็ไิด้หมายถงึว่า	ก่อนหน้านัน้จะไม่มเีหตกุารณ์แบบนีเ้กดิขึน้	ทว่า

เหตุการณ์เดียวกนั	แต่สถานการณ์กลบัต่างกนั	สถานการณ์แห่งความปลาบปลืม้ปีตยิินด	ีกบั

สถานการณ์แห่งความเศร้าโศก	แต่สิง่หนึง่สิง่เดยีวท่ีจะยึดเหนีย่วหวัใจของประชาชนคนไทย

ได้มากมายมหาศาลขนาดนี้	นั่นคือ	“ในหลวง รัชกาลที่ ๙” 

	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	 ท�าให้คนไทยต่างหลั่งไหลกันเข้ามา

เพื่อได้กราบพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศสักคร้ังในชีวิต	 แม้ความยากล�าบากและ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ	มีมากมาย	แต่นั่นก็มิได้ท�าให้พวกเขามีความท้อถอย	แม้หลายท่าน 

จะรอคอยเนิ่นนับหลายสิบชั่วโมง	เพื่อเข้ากราบพระบรมศพในเวลาไม่กี่นาที	ก็น�าพาความ

ปลาบปลื้มใจอันหาประมาณมิได้ตราบชั่วชีวิตของตนแล้ว
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	 เป็นทีป่ระจกัษ์แก่ชาวโลกว่า	คนไทยรกั	“พ่อหลวง”	ของเขามากขนาดไหน	พระองค์

คือพลังของแผ่นดิน	 พลังของความดี	 พลังของความสามัคคี	 และพลังของความจงรักภักด	ี

อย่างแท้จริง	

	 แม้จะสิ้นพระองค์แล้ว	แต่ความจงรักภักดีหาได้สิ้นไปจากใจคนไทยไม่	พระองค์ยัง

สถิตกลางหัวใจของคนไทยทุกคน	และทุกๆ	การกระท�าของคนไทยที่เห็นในขณะนี้	นั่นคือ

การด�าเนินตามรอยความดีที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้	 อันเป็นมรดกล�้าค่าที่พระองค์ทรง 

ฝากไว้ในหัวใจของคนไทย	

	 เป็นวันที่คนไทยทุกคนพร้อมใจกันท�าความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่	๙	 ครั้งสุดท้าย

ในชีวิต...
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“พวกเขาเชื่อว่าท่านเสด็จไปทุกที่

พวกเขาเชื่อว่าท่านเป็นเทวดา

พวกเขาเชื่อว่าท่านเป็นพ่อ

พวกเขาเชื่อ	เพราะพวกเขาเห็น”

และพวกเขา	เล่าให้ฉันฟังว่า...

 “อยากมาขอบคุณในหลวงเพราะว่ายายเกิดชาติเดียวและอายุหลายแล้ว อยากไป 

อยากไปเบิ่ง คนทั้งหลายทั้งปวงจักว่าจักประเทศ ยายเลยอยากมา และสิไปเว่าให้ลูกให้

หลานฟัง...

 “ท่านไปจัดที่ดินให้ท�าอยู่ท�ากิ๋น และก็มาปั้นเขื่อนชลประทานให้อย่างดี ก็จังว่าสิ 

ได้เฮด็ให้ใส่นามาตลอดเท่าซู่มือ้นี ้ เลยประทับใจนายหลวง  เขาว่าเพิน่ไปเฮ็ดให้อดุมสมบรูณ์  

บ้านเมืองปรังปรุงสูงเจ่ง ตะก้ีบ่มีเขื่อน ท�านาได้เที่ยวเดียว บัดนี้เพิ่นไปเฮ็ดเขื่อนให้แล้ว 

ท�านาได้ตลอดปีเลย เลยประทับใจเพิ่น

 “สมัยก่อนต�าข้าวตักน�้าแม่นบ่ สมัยในหลวงพาเจริญ บ่มีครก บ่มีสาก ลูกหลาน 

ต�าข้าวตักน�้าคือพวกยายบ่เป็นดอก ฝัดข้าวก็บ่เป็น เกี่ยวข้าวก็บ่เป็น ด�านาก็บ่เป็น พวก 

ยายเฮ็ดต้นกล้าด�านาแต่ก่อน บัดเพิ่นมาพาเจริญ บ่ได้ด�านา มีรถไถ ไถไปว่าน บ่ได้ด�า  

เจริญรุ่งเรืองเบิดทุกอย่าง เพิ่นเฮ็ดให้อุดมสมบูรณ์เบิดทุกแนวเลย”

 ยายผาด ปัดชาเขียว	วัย	๘๓	ปี	ชาว	จ.หนองบัวล�าพู	เว่าภาษาอีสานซื่อๆ	เมื่อ

พูดถึงความรักและเคารพที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่	๙

พวกเขาเล่าให้ฉันฟังว่า...

ณัฐวรรณ ล้วนใจบุญธรรม
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	 ในวันที่น�้าตายังไม่เหือดแห้ง	 ผู้คนจากทั่วสารทิศมารวมตัวกันเพ่ือกู่ก้องร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี	 ในบ่ายวันนั้น	 ฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนเดินเข้าไปหาหญิงวัยกลางคน 

สองคนที่นั่งกางร่มสีด�าอยู่กลางท้องสนามหลวง	 ผู้หญิงมัดผม	 ร่างเล็กกว่าคือ	น้ามณฑา 

แจ้งเกษตร	 อายุ	 ๕๐	 ปี	 ส่วนหญิงร่างสูง	 ผมสั้น	 ท่ีสวมแว่นด�าปกปิดใบหน้าไว้นั้นคือ	 

น้าอ�าพันธ์ ชุ่มน้อย	อายุ	๕๗	ปี

	 “เมื่อสมัยก่อนที่อยู่บ้านนอก...”

	 ยงัไม่ทนัจะจบประโยคแรก	ฉนักไ็ด้รู้ถึงเหตขุองแว่นด�าท่ีถกูสวมใส่ในวนัท่ีแดดไม่จดั	

ในวันนี้มันท�าหน้าที่บดบังแววตาที่มีความเศร้าเอ่อล้นอยู่ภายในจิตใจ

	 “คนนี้เขาร้องไห้ตั้งแต่พระองค์ท่านสวรรคต	 ร้องไห้ต้ังแต่ท่านประชวรหนัก	 จนถึง

ประกาศเป็นทางการ	แต่ตวัเราเองไม่ได้ร้องตัง้แต่ตอนแรก	ไม่เชือ่ตัง้แต่ตอนแรกว่าพระองค์

ท่านจะไป	แต่รอยืนยันแถลงการณ์จากส�านักพระราชวัง	พอแถลงการณ์เท่านั้นแหละ	กลั้น

น�า้ตาไม่ได้แล้ว	กล้ันมาหลายวนั	กลัน้มามากแล้ว	พอประกาศยนืยัน	น�า้ตากไ็หลมาเองโดย

ไม่ต้องท�าอะไรเลย”	

	 คุณน้ามณฑาเล่าถึงความรู้สึกเศร้าที่เคยถูกสะกดไว้	 เธอพูดเร็วแบบไม่เน้นค�าเพื่อ

สะกดกลั้นน�้าตาที่พร้อมจะไหลออกมาทุกเมื่อ	แม้จะมีน�้าเสียงสั่นเครือในบางช่วง

	 “ตัง้แต่เกดิมาเรากเ็หน็ในหลวงท่านแล้ว	พีเ่ป็นคนอ่างทอง	สมยัเดก็ๆ	เราเคยไปรอ

รับเสด็จท่านที่วัดใกล้ๆ	บ้านตั้งแต่ยังเล็กๆ	เกิดมาก็เห็นท่านท�าแต่งาน	ท�าแต่งาน	คือท่าน

ให้	เป็นคนให้เรามาตลอด	แต่เราเป็นคนที่ไม่เคยท�าอะไรถวายท่านเลย	เราก็คิดว่า	ท�ายังไง

เราจะท�าอะไรถวายท่านได้	ถึงครั้งสุดท้ายเราก็ต้องมา	สักครั้งหนึ่ง	คือจะมาเรื่อยๆ	จนกว่า

จะมีพิธีสุดท้าย	จะมาทุกครั้ง	ไม่ว่าจะมีพิธีอะไรก็แล้วแต่	มาเพื่อท่านสักครั้งในชีวิตตัวเอง”

	 เธอจบท้ายด้วยการประกาศความตั้งใจแน่วแน่	

	 หลังจากคุณน้าอ�าพันธ์หันไปซับน�้าตาให้พอเหือดแห้งและสวมแว่นด�ากลับเข้าไป		

เธอกเ็ล่าให้ฟังถงึพระมหากรณุาธคุิณของพระองค์ท่านท่ีมต่ีอเด็กน้อยยากจนจากต่างจงัหวดั

คนนี้

	 “สมัยก่อนเราเป็นเด็กบ้านนอก	 ตอนแรกๆ	ท่ีเข้าโรงเรียนก็เป็นเด็กยากจน	 นุ่ง 

ผ้าถุงไปเรียน	 สมัยก่อนที่เรียนหนังสือ	 ป.๑	 ใช้กระดาษดิน	 ดินสอหินอะไรอย่างนี้	 แต่พอ

ประมาณสักครึ่งปีได้	ครูบอกว่า	เอ้า	เลิกใช้	เดี๋ยวในหลวงท่านจะพระราชทานสมุด	ดินสอ	

และชุดมาแจก	ปัจจุบันก็ยังเก็บสมุดเล่มนั้นไว้อยู่
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	 “พอเราโตขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็รับเสด็จ	 ตอนนั้นเป็นลูกเสือชาวบ้าน	 ได้เห็น 

ท่านใกล้ๆ	หลังจากนั้นแต่งงานแล้วเราก็มาอยู่กรุงเทพฯ	พอมีงานฉลองสิริราชสมบัติเราก็

ไป	แล้วก็ไปรับเสด็จท่านเรื่อยเวลามีงาน	เพราะเราถือเสมือนว่าท่านเป็นพ่อของเรา

	 “เราก็ดีใจที่ได้เห็นในหลวงท่านเสด็จฯ	 ไปทุกท่ี	 ไปช่วยทุกอย่าง	 มีอะไรต่อมิอะไร 

ก็ช่วย	เราเชื่อว่าท่านเป็นเทวดาเดินดิน”

	 บดันีน้�า้เสยีงทีเ่คยส่ันเครือของคณุน้าอ�าพนัธ์เร่ิมแจ่มใสขึน้บ้าง		เธอพร้อมท่ีจะถอด

แว่นด�าเพื่อถ่ายรูปสักสองสามรูป	ก่อนเราจะแยกย้ายกันไปท�าตามสิ่งที่เราตั้งใจมาในวันนี้	

	 นั่นคือการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายให้เทวดาของเรา

 ยายชลอ จัดการ	หญิงร่างผอม	ผมซอยสั้น	วัย	๖๕	ปี	ชาวสุโขทัยที่มากรุงเทพฯ	

ครั้งนี้เพื่อมาร่วมงานรับปริญญาหลานและตั้งใจมาถวายความอาลัย	 คุณยายมาพร้อมกับ

หลานสาวสองคนตั้งแต่	๖	โมงเช้า	และในขณะนี้เป็นเวลาบ่าย	๓

	 “โอ้	 พ่อหลวงท่านเก่งมาก	 เก่ง	 ท่านมีปัญญาดี	 เป็นปัญญาที่สามารถจะรู้อะไร 

ล่วงหน้าได้	อย่างคลอง	๑	คลอง	๒	คลอง	๓	ที่ปทุมฯ	ท่านสามารถล่วงรู้ได้ว่าน�้าตรงนั้น 

จะต้องท่วมนั่นท่วมนี่	แค่มองๆ	ดูแผนที่ก็รู้แล้ว”

	 คุณยายกล่าวชื่นชมพ่อหลวงด้วยแววตาฉายประกายแห่งความภาคภูมิใจ	 แม้ใน 

วันนี้คุณยายจะมาไกลจากจังหวัดสุโขทัย	 แต่ก็ไม่ไกลเกินที่พระองค์ท่านจะเสด็จฯ	ไปถึง	 

คุณยายเล่าถึงความทรงจ�าในวัยเด็กที่เคยได้ไปรับเสด็จพระองค์		

	 “ครัง้ทีท่่านเสด็จฯ	ไปดูพืน้ท่ี	เมือ่ก่อนพืน้ท่ี	อ.ศรีส�าโรง	สโุขทัย	ไม่มโีรงพยาบาล	ทนีี้

ท่านจะให้ตั้งโรงพยาบาลสุโขทัยคือที่บ้านกล้วย	ปีนั้นยังเด็กเลยตามเขาไป	นุ่งชุดกระโปรง

นักเรียน	ไม่มีเสื้อผ้า	สมัยนั้นได้เห็นในหลวง	เห็นราชินี	ตอนนั้นราชินีก็ยังสาว	ในหลวงยัง

ดูหน้าอ่อนยังหนุ่ม”

	 คุณยายชลอยังเคยได้รับเสด็จพระองค์ท่านหลายต่อหลายครั้ง	 นอกจากความรัก

และชืน่ชมต่อองค์พระเจ้าแผ่นดนิแล้ว		ความจงรกัภกัดเีหล่านีก้ยั็งถกูส่งต่อสูรุ่น่ลกูรุน่หลาน

 “มีหลานอายขุวบกว่ายังไม่ถึงสองขวบดี		ยายจะบอกลกูบอกหลาน		ให้รักพระเจ้าอยู่หวั” 

	 หัวค�า่วนัหนึง่ขณะคณุยายก�าลงัดโูทรทัศน์		เหตกุารณ์ท่ีน�ามาซึง่ความเศร้าสลดของ 

คนไทยทั้งประเทศ	 ท�าให้คุณยายได้เห็นว่าค�าท่ีพร�่าสอนได้ถูกส่งต่อมาถึงหลานตัวน้อย 

แม้จะอยู่ในวัยยังไม่รู้เดียงสา
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	 “วนัทีม่แีถลงการณ์ส�านกัพระราชวงัประกาศข่าวสวรรคตของในหลวง		หลานตวัน้อย 

นั่งกราบโดยที่ไม่ต้องบอกเลย”

 สจ.ธนินจิตรา สุภศิริ	และ	คุณแม่อัมราพร มุ้งทอง	สองสตรีผู้น�าประชาชนจาก

เมืองแพร่มากราบพระบรมศพเล่าว่าคณะมากันทั้งหมด	 ๑๕๐	 คน	๓	 คันรถบัส	 ออกจาก

จังหวัดแพร่	๔	โมงเย็น	มาถึงปั๊ม	ปตท.แถวบางปะหันอยุธยา	เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าประมาณ 

ตีสอง	ออกจากที่นั่นประมาณตี	๓	มาถึงสนามหลวงเข้าแถวราวตี	๔	เพิ่งได้กราบพระบรม-

ศพเมื่อบ่ายโมง

	 สตรีวัย	๕๖	ปี	รูปร่างเล็ก	ตาคม	คือ	สจ.ธนินจิตรา	สุภศิริ	สมาชิกสภาจังหวัดแพร่	

ผู้น�าสตรีชาวแพร่กว่า	๑๕๐	ชีวิตมาถวายความอาลัย

	 แม้จะผ่านไปร่วมสองเดือนแล้ว	 แต่ความเศร้าในจิตใจเธอยังไม่คลายจาง	 เธอยัง 

คงจ�าได้ดีถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จฯ	มายังจังหวัดแพร่

	 “ในหลวงท่านเสด็จฯ	ไปจงัหวดัแพร่ทัง้หมด	๘	ครัง้		เพราะจงัหวดัแพร่เรามอีาสาสมคัร 

เสรีไทย	ช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา	ท่านได้รู้ว่าจังหวัดแพร่มีผู้เสียสละ

และมีน�้าใจต่อสู้เพื่อประเทศชาติ	ท่านก็เสด็จฯ	ไปจังหวัดแพร่	เพื่อขอบใจพี่น้องประชาชน 

ชาวจังหวัดแพร่ที่ได้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติของท่าน	ยังมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของท่าน

อยู่ทุกๆ	วัดที่ท่านเสด็จฯ	ไป	จึงดีใจมากที่ได้พาชาวบ้านมาครั้งนี้”

	 นอกจากจะเป็นผู้น�าสตรีชาวจังหวัดแพร่มาถวายความอาลัยในครั้งนี้แล้ว	 หลักค�า

สอนของพระองค์ท่านยังเป็นหลักที่เธอน�ามาใช้ในการครองชีวิต

	 “ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของประชาชน	เป็นนักการเมืองท้องถิ่น	เราก็ส่งเสริมให้

ชาวบ้าน		ให้เกษตรกรรูจ้กัอยูอ่ย่างพอเพียง		เดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน 

ส่งเสริมด้านการเกษตร	ลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้	โดยส่งเสริมอาชีพต่างๆ	พื้นบ้านตามที่เรา

ถนัดหลังจากที่หมดหน้าท�าการเกษตร	หัดมาท�าหัตถกรรม	ท�าขนมพื้นบ้าน	ช่วยหารายได้

ให้กบัครอบครวั		ช่วงนีก้พ็ยายามรณรงค์ไม่ให้ใช้สารเคมใีนการท�าเกษตร	ให้หนัมาใช้เกษตร

อินทรีย์	 เราส่งเสริมและท�าการอบรมทุกปี	 พาชาวบ้านไปดูโครงการในพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายที่

	 “อยากให้รุ ่นลูกหลานเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วให้มากทีสุ่ดก่อนทีม่นัจะสายเกินไปกว่านี	้	รุ่นแม่รุ่นน้ารุ่นอานียั่งเดนิกนัไม่ทัน		

เพราะมัวแต่ลุ่มหลงเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพราะฉะนั้นต้องรีบกลับไปหาราก	 เราก็ต้องกลับมา 

ยึดหลักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านให้ได้	ประเทศชาติจึงจะรอด”
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	 เธอฝากไว้ทิ้งท้าย	ก่อนจะพาฉันไปหา	คุณแม่อัมราพร	มุ้งทอง	นายกสมาคมผู้น�า

สตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่	อีกหนึ่งผู้น�าประชาชนมาในครั้งนี้	

	 “พอเข้าไปทีท้่องพระโรง		ความเหนด็เหนือ่ยมนัหายเป็นปลดิทิง้		มแีต่ความประทบัใจ 

เย็นชุ่มฉ�่า	พระเจ้าอยู่หัวของชนชาวไทยนี่	เราจะหาที่ไหนเปรียบพระองค์ไม่ได้แล้วนะคะ”

	 คุณแม่อัมราพร	 มุ้งทอง	 วัย	 ๖๕	 ปี	 หญิงผิวขาว	 ร่างสูงโปร่ง	 สวมชุดสุภาพสีด�า

เรียบร้อย	ผู้น�าสตรีจังหวัดแพร่มาถวายความอาลัยในครั้งนี้	 เล่าให้ฟังถึงความรู้สึกที่เพิ่งได้

เข้าไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙	แม้จะเป็นครั้งที่สองที่ได้

มา	แต่ความรู้สึกปีติตื้นตันก็ไม่เคยลดน้อยลงไป	

	 คุณแม่ย้อนเหตุการณ์คร้ังวัยเด็กที่ได้เห็นพระองค์ท่านตามโทรทัศน์	 จนครั้งหนึ่งมี

โอกาสได้เข้าเฝ้าฯ

	 “เริ่มแรก	 เห็นพระองค์ท่านออกโทรทัศน์	พระองค์ท่านมักจะมีแผนที่	มีกล้องถ่าย 

รูป	 ติดประจ�าพระองค์ตลอด	 เราก็เห็นประทับตานะ	 ติดตาติดใจอยู่ตรงนี้	 จะไปที่ไหนก็ม ี

พระองค์ท่านอยู่ในหัวใจของเรา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ทั้งคุณพ่อ	 สามีของแม่เป็นประธาน 

ลูกเสือชาวบ้าน	 เมื่อปี	 ๒๕๒๒	 ได้รับพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านจากพระหัตถ์ท่าน	 

ส่วนแม่ก็เป็นผู้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านจากสมเด็จพระนาง-

เจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ช่วงที่พระองค์เสด็จฯ	ไปจังหวัดแพร่	วันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๒๒	

ทั้งคุณปู่และแม่ก็ได้ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินตามพระราชอัธยาศัยแด่พระองค์ด้วยค่ะ”

	 แม้จะผ่านมานานมากแล้ว	 แต่คุณแม่ก็ยังจ�าได้ดีถึงวันท่ีและเวลาท่ีได้เข้าเฝ้าฯ 

พระองค์ท่าน	สิ่งนี้ยังคงประทับอยู่ในใจของเธอเสมอมา	

	 อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คุณแม่รวมถึงคนไทยทุกคนจะไม่มีวันลืม	 ในวันที่	๑๓	ตุลาคม	

๒๕๕๙	 วันที่คนไทยทั้งแผ่นดิน	 ต้องพบกับการสูญเสียครั้งใหญ่	 คุณแม่อัมราพรได้เล่าให้

ฟังถึงเหตุการณ์ในวันนั้น

	 “เรารู้ก่อนหนึ่งวันแล้วว่าพระองค์ท่านประชวรค่อนข้างหนัก	 เราก็สวดมนต์ถวาย	 

ขอให้พระองค์อยู่คู่ประเทศไทยต่อไป	 ตอนรู้แถลงการณ์ส�านักพระราชวังว่าเสด็จสวรรคต 

แล้ว	 โอ้โห	 ก็ยกมือไหว้	 น�้าตานี่ไหลพรากแบบกลั้นไม่อยู่	 ในใจอยากจะค้านว่าไม่จริงๆ	 

แต่ความตายเป็นสัจธรรมนะลูก	 ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้	 แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็น 

พระอรหันต์	 พระองค์ก็ต้องปรินิพพาน	 อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	

พระองค์ท่านคงเป็นเทวดาที่ดูแลพวกเราอยู่นะคะ”

	 ขณะกล่าวคุณแม่มองขึ้นไปบนฟ้า	และก้มหน้าลงมาด้วยรอยยิ้ม
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	 “พอรู้ว่าท่านสวรรคต	 เราก็เสียใจ	 น�้าตาไหล	 แต่ผมรู้ว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหน

หรอก	 ท่านยังอยู่กับเราตลอดไป	 เพราะฉะน้ันถึงท่านจากไปแล้ว	 แต่เราก็ยังอุ่นใจเมื่อ 

นึกถึงท่าน”

	 นับเป็นโชคดีที่ฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับ	ดร.นินนาท สาทิสสะรัต	 ชายร่างท้วม

ผิวขาว	 ท่าทางใจดี	 อายุราว	 ๗๐	 ปี	 อดีตครูสอนคณิตศาสตร์ผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่อายุ	๒๙	ปี	กลับมาไทยคราวนี้เขาเป็นตัวแทนน�าปัจจัยจากวัดธัมมาราม	นครชิคาโก	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 มาเข้าร่วมถวายในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน	ณ	 วัดจักรวรรดิ	

กรุงเทพมหานคร	ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นกฐินพระราชทานผืนสุดท้ายในรัชกาลที่	๙

	 คุณลงุถอืเป็นพทุธมามกะผูค้�า้จนุพระพทุธศาสนาในต่างแดน		ท้ังยังเคยได้มโีอกาส

ถวายเงนิโดยเสด็จพระราชกศุล		เพยีงไม่กีน่าททีีไ่ด้เข้าเฝ้าฯ	ใกล้ชดิพระองค์เป็นสิง่ทีภ่มูใิจมาก			

แม้จะใช้ชวีติในสหรฐัอเมรกิามากว่าค่อนชวีติ		หากแต่สายใยความผกูพนัของราษฎรคนนีต่้อ 

พระมหากษัตริย์ยังคงไม่เสื่อมคลาย

	 “เหมือนกับว่าพระองค์ท่านเป็นพ่อของพวกเรา	ผมคิดมาตั้งแต่เล็กๆ	ของผมอย่าง

นั้น	 และคิดว่าท่านเป็นพ่อที่ประเสริฐ	 เป็นพ่อที่ยุติธรรม	 ดูแลลูกๆ	ทุกคนในประเทศไทย

อย่างดี”	คุณลุงเล่าถึงพ่อของแผ่นดินเกิดด้วยความชื่นชม

	 เรือ่งราวของพ่อยงัคงประทับอยู่ในใจของชายผู้นี	้	รวมถงึเร่ืองระหว่างพระองค์ท่าน

กับพ่อท่านคล้าย	วาจาสิทธิ์	พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากแดนใต้	เมื่อครั้งในหลวงทรงนิมนต์

พ่อท่านคล้ายเข้ารับพระราชทานภัตตกิจในวังสวนจิตรลดา

	 “พอพ่อท่านคล้ายไปถึง	 ในหลวงท่านก็ก้มลงกราบให้พ่อท่านคล้ายปกกระหม่อม

ท่าน	 ในหลวงทรงรู้ว่าพ่อท่านคล้ายมีบุญญาธิการ	ก็บอกให้ท่านช่วยชยันโตปกกระหม่อม		

พ่อท่านคล้ายก็บอกท�าไม่ได้	พระองค์ท่านเป็นเทพ	มีบารมีสูงกว่า	ท่านก็เลยบอกว่าขอมือ

ในหลวงมาจับเท่านั้น	เป็นสิ่งหนึ่งที่ในหลวงสร้างความประทับใจให้กับผม	ท่านเป็นกษัตริย์

สูงสุด	พ่อท่านคล้ายเป็นคนธรรมดา	เป็นราษฎรของท่าน	อยู่ใต้ร่มโพธิสมภาร	แต่ท่านกลับ

เหน็พ่อท่านคล้ายเป็นเหมอืนนกับญุ		เป็นพระอรยิสงฆ์		เป็นเรือ่งทีผ่มประทบัใจพระองค์ท่าน 

มาก”

	 นอกจากพระองค์ท่านจะเป็นตัวอย่างพุทธมามกะให้กับพสกนิกรแล้ว	ยังเป็นแบบ

อย่างในการใช้ชีวิตของคุณลุงผู้อาศัยอยู่ในต่างแดนด้วย

	 “เศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจของผม	หลักง่ายๆ	มีเท่าไร 

ก็ใช้เท่านั้น	 อย่าใช้เกินตัว	 ถ้าผมยึดหลักของท่านว่าเศรษฐกิจพอเพียง	 ผมจะใช้เงินก้อนที่

ผมมีอยู่ไม่หมดจนตกไปถึงช่ัวลูกชั่วหลาน	 ผมตายไปแล้วลูกหลานของผมก็เอาเงินก้อนนี ้
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ไปใช้ต่อ	ในหลวงทรงเป็นอจัฉรยิะ	ท้ังภาษาองักฤษ	ฝรัง่เศส	ยงัแถมดนตรอีกีเป็นภาษาหนึง่	

แล้วยงัมพีระอจัฉรยิภาพด้านวทิยาศาสตร์	เกษตรศาสตร์		ในพระราชวงัของท่านท�าเป็นสวน 

เป็นทุ่งนา	 เป็นอะไรต่ออะไรมากมาย	 ท�าเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะมาเผยแผ่ให้แก่ราษฎร	หา

อย่างท่านไม่มีอีกแล้ว”

	 เป็นที่พิสูจน์ได้ว่าค�าสอนของพระองค์ท่านยังคงมีผู้คนน�าไปใช้ได้เสมอ	 แม้จะอยู่ 

ซีกไหนของมุมโลก	 สิ่งหนึ่งที่ยึดโยงจิตใจของคนไทยเอาไว้คือศรัทธาและความรักต่อ 

พระมหากษัตริย์	 ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจ	 ความรัก	 ที่เราต่างไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร	 รู้แต่ว่าเป็น

ความรักที่ไม่เคยลบเลือนจากใจ

	 พรวันเกิดปีนี้ของ	อนงค์ภัทร ธรตีกรธวัฒน์	 เป็นพรวิเศษจากเทวดาบนฟ้า	 คือ

ในหลวงในพระบรมโกศ

	 “วันนั้นลูกๆ	ลางานกัน	แล้วก็พาหม่าม้าไปกราบในหลวง	เพราะรู้ว่าหม่าม้าอยาก

ไป	 เตรียมเสื้อผ้าไว้แล้ว	 แต่ยังไม่มีโอกาส	ก็ดีใจที่ลูกๆ	พาไปในวันเกิด	หม่าม้าก็คิดว่าจะ

ไปขอพร	เพราะคิดว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ขนาดคนเขาเขียนอะไรไปถึงท่าน	ท่านยังช่วย

เหลือ	หม่าม้าก็คิดว่าเราจะไปขอพรวันเกิด	เพราะท่านเป็นเทพ	เป็นเทวดา

	 “ไปกันตั้งแต่	๖	โมงเช้า	๒	ทุ่มครึ่งถึงได้เข้า	อากาศร้อน	คนเยอะมาก	แต่ความรู้สึก

ของเราก็ไม่ได้เหนื่อยล้าหรืออะไร	ยังมองคนรอบๆ	ว่าท�าไมมากันเยอะจัง	ไปถามๆ	เขามา 

จากทั้งปราจีนฯ	 ลพบุรี	 นครปฐม	 คนเขาตั้งใจกันจริงๆ	 นะ	 เขาอยู่ไกลกว่าเรา	 เราอยู่แค่

กรุงเทพฯ	 ขนาดเขาแก่กว่าเรา	 ขาก็เดินไม่ดี	 แต่เขาก็ยังยืนรอ	 รอจนมืดถึง	 ๒	 ทุ่มกว่า 

อาโกวกลับไปก่อนเพราะต้องกลับไปท�างาน	 เลยเหลือกันแค่	๔	คน	หม่าม้ากับลูกๆ	กว่า 

จะเสร็จสิ้นพิธีเข้ากราบ	ออกมาก็เกือบ	๓	ทุ่ม	

	 “ตอนเข้าเราก็ได้เข้าไปแค่แป๊บเดียว	เจ้าหน้าที่ให้กราบพระบรมศพแล้วก็รีบๆ	เดิน

ออกไป	เพราะข้างล่างคนเยอะมาก	พอไปอยู่ตรงหน้าพระบรมศพ	ได้เข้าไปเห็น	แค่ขอเข้า 

ไปไหว้ใกล้ๆ		เรากร็ูส้กึดใีจนะ		รู้สกึว่าเรามบุีญท่ีได้เข้าไป		นีก่ยั็งอยากจะไปกราบพระบรมศพ 

อีก	ยังหาโอกาสอยู่”

	 ตอนเด็กๆ	 เธอบอกว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนัก	 แต่พอช่วงเกิดเหตุการณ์วิกฤติใน

ชาติ	ในหลวงทรงท�าให้สถานการณ์คลี่คลายลงได้โดยเร็ว	เธอรู้สึกว่าคนไทยรักในหลวง	

	 “พูดถงึตอนนัน้นะ	คนนิง่หมดเลย	แค่ในหลวงออกมาพดู	ทุกคนหยุดยิง	แล้วกเ็ลกิรา

ต่อกัน	เราก็ถือว่าประเทศไทยเรายังมีพระเจ้าอยู่หัว	และทุกคนก็รักพระองค์	หม่าม้าเกิดมา
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ก็เห็นภาพในหลวงอยู่แล้ว	เห็นท่านเสด็จไปนู่นไปนี่	คิดในใจว่าท่านไม่เหนื่อยบ้างเหรอ

	 “หม่าม้าเกิดที่นครปฐม	ครอบครัวหม่าม้าขายก๋วยเตี๋ยว	อาหารตามสั่งตามงานวัด 

ขายทุกอย่างเลยเป็นเต็นท์ใหญ่ๆ	ตอนหม่าม้าอายุได้สิบขวบกว่าๆ	ก�าลังขายของอยู่	พอรู้

ข่าวว่าในหลวงจะเสด็จฯ	มาแถวนัน้	ทุกคนกจ็ะชวนกนัไปรบัเสดจ็	เรากไ็ด้เหน็พระองค์ท่าน 

ท่านเดินเร็วมาก	 หรือตอนท่ีท่านเสด็จฯ	 ไปกาญจนบุรี	 เวลาขายของเราก็จะรู้ข่าวว่าวันนี้ 

ในหลวงจะเสด็จฯ	นะ	หม่าม้ากว็ิง่ไป	เข้าไปถงึบ้าง	ไม่ถงึบ้าง	บางทีกไ็ด้อยู่หน้าบ้าง	หลงับ้าง 

บางครั้งเราเข้าไปไม่ได้ก็ยืนดูท่านอยู่ไกลๆ”

	 หม่าม้าบอกว่าตนประทับใจค�าสอนของในหลวงตรงที่ท่านสอนว่าให้อยู่อย่าง 

พอเพยีง	อายมุากแล้วก็อยากอยูอ่ย่างเรยีบง่าย	ประหยัด	อดออม	คนเราไม่ต้องร�า่รวยมาก	

ก็มีความสุขได้หากรู้จักพอ	

	 เวลา	๗๐	ปี	ยาวนานขนาดไหนกัน	?	

	 ถ้าเปรียบเป็นชีวิตของคนคนหนึ่ง	เขาคนนั้นคงผ่านหลายบทบาทในชีวิต	ผ่านการ 

เป็นลกูของพ่อแม่	เป็นวยัรุน่หวัรัน้ของเพือ่นๆ	เป็นสามขีองภรรยา	เป็นพ่อของลกูๆ	ปัจจบัุน

คงเป็นคุณตาของหลานๆ	ดังเช่นชวีติของ	คณุตา ประมลู ช่างทอง	ชายวยั	๗๐	ปี		เกษตรกร

จากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื		ผูเ้ตบิโตคูเ่คยีงมาขวบปีเดียวกบัการครองราชย์ของในหลวง

รัชกาลที่	๙	ผู้ทรงเป็น	“ผู้ให้”	ตลอดมา

	 “ชื่นใจที่สุดเลย”	 คุณตาบอกฉัน	 ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนอบอ้าวในเวลาเกือบ

เที่ยง	บริเวณฟุตปาธริมถนนราชด�าเนิน	 ผู้คนจากทั่วสารทิศยืนรอรถทัวร์รับส่งเพื่อกลับไป

ยังถิ่นฐานที่เพิ่งจากมาเม่ือคืน	 หลายคนถือพัดไว้ในมือโบกไปมาเพ่ือช่วยคลายความร้อน		

ยังดีที่มีซุ้มแจกน�้าที่คอยดับความกระหายให้ประชาชนที่เนืองแน่นในบริเวณนั้น

	 “ชื่นใจที่สุดเลยครับ	 ในชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์ท่าน	 ลองถาม 

ทุกคนดูเถอะ	จะพูดค�าเดียวกัน”	

	 คุณตายืนยันอีกครั้งด้วยน�้าเสียงหนักแน่น	 หลังจากได้เข้าไปกราบพระองค์ท่าน

ในพระบรมมหาราชวัง	 แม้จะผ่านการเดินทางที่ยาวนานกว่า	 ๑๐	 ชั่วโมงจากขอนแก่นถึง

กรงุเทพฯ		แต่กไ็ม่ได้ท�าให้ชายรปูร่างสนัทัด		ผวิคล�า้แดดวยั	๗๐	ปีคนนีแ้สดงความหงดุหงดิใจ 

ออกมาแต่อย่างใด	แววตาภายใต้กรอบแว่นสี่เหลี่ยมเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติที่ครั้งหนึ่งใน

ชีวิตได้พาตัวเองมาเข้าเฝ้าฯ	ใกล้ชิดพระองค์ท่านอีกครั้ง

	 เมื่อครั้งวัยเด็ก	เด็กชายประมูลคนนี้เคยเดินเท้ากว่า	๑๒	กิโลเมตร	เพื่อไปรับเสด็จ
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พระองค์ท่านเม่ือคราวเสด็จฯ	มาท่ีสนามบินจงัหวัด	แม้จะได้เหน็เพยีงไกลๆ	แต่ไม่เคยท�าให้

นายประมูลที่ปัจจุบันอายุย่างเข้า	๗๑	ปีลืมความทรงจ�าครั้งนั้นได้เลย	เขาก็เหมือนคนไทย 

ทกุคนทีร่กัและศรทัธาพระองค์ท่านในฐานะพระเจ้าแผ่นดิน		อยากจะช่ืนชมพระบารมีสกัครัง้ 

ในชีวิต	

	 จนกระทัง่เมือ่เตบิโตขึน้เข้าสูว่ยัก�าลังสร้างเนือ้สร้างตวั		คณุตาเล่าให้ฉนัฟังถงึความ

ผดิพลาดเมือ่ครัง้ยงัหนุม่		ซึง่ทุกอย่างได้เปลีย่นไปเมือ่เจ้าตวัได้พาตวัเองเข้าไปกราบพระองค์

ท่านอีกคร้ัง	 ครั้งน้ีไม่ใช่การเดินเท้าเหมือนตอนวัยเด็ก	 หากแต่เป็นการเดินรอยตามเบ้ือง 

พระยุคลบาท

	 “ในช่วงชีวิตทีด่�าเนนิมา		ลงุมาคดิได้กช่็วง	๓๐	กว่านีแ่หละท่ีมาท�าตามพระองค์ท่าน				

แต่ก่อนกย็งัไม่รูห้รอกว่าจะไปยังไงมายังไง	เรากยั็งโลเลอยู่	ท�าอะไรกอ็ยากได้มากๆ	ท�าอะไร

ก็คอยจะผิดพลาดอยู่เรื่อย	พอมาเข้าต้นแบบของพระองค์ท่านที่ท�ามาก็เอาตัวรอดได้

	 “เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองส�าคัญ	 ปลูกให้พอมีพอกิน	 ถ้ามีมากเราก็ขาย			

มากกว่านั้นพอแจกเพ่ือนฝูงเพื่อนบ้านได้เราก็แจกไป	 เราก็จะมีความสุข	 สิ่งหลักที่ด�าเนิน

ตามพระองค์ท่านคืออยากรวยเราก็ท�าเอาใหม่	 ต้องเริ่มคิดขึ้นมาใหม่อีก	 คือเรามีอยู่แค่นี้

แล้วจะเอารวยแค่นี้ได้มั้ย	เราก็ต้องคิด	ถ้าท�าในแบบพระองค์ท่านเรามีโอกาสถ้าเรามีก�าลัง

กาย	ก�าลังทรัพย์พอ	เราอาจจะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาได้	อย่าทิ้งรอยเดิมว่างั้นเถอะ	เรามายังไง

เราก็ไปแบบเรื่อยๆ	ของเรา	อย่ากระโดด	อย่าแรง	สมมติว่าเรามีเงินพอซื้อวัวมาเลี้ยงเราก็

ซื้อ	พอซื้อหมูเราก็ซื้อ	แต่อย่าให้เกินก�าลังของตัวเองที่ท�าได้	แล้วเวลาใช้	มีส่วนใช้	ส่วนเก็บ	

ท�าบุญมั่ง	ก็อยู่ได้	ไม่เดือดร้อน”

	 คุณตาอธิบายให้ฉันฟังถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ปฏิบัติและยึดถือมาตลอด	

	 ฉันเช่ือว่าหลายคนคงเคยเห็นและได้ยินค�าสอนของพระองค์ท่านตามสื่อต่างๆ	 

คุณตาประมูลเป็นหนึ่งคนที่ได้ลองมาปรับใช้ในชีวิตจริง	ปัจจุบัน	คุณตาเป็นชายวัย	๗๐	ปี

ที่ยังดูแข็งแรงและเปี่ยมไปด้วยความสุข	ใช้เวลาช่วงเช้าไปกับการออกก�าลังกาย	บ้างก็เกี่ยว

หญ้าให้วัว	หรือดูแลสวนตามประสาเกษตรกร

	 “คิดว่าถ้าทางเทศบาล	หรือทางผู้ใหญ่บ้าน	ก�านัน	เขาให้รับสมัครเกณฑ์คนมาบวช	

คิดว่าจะบวชถวายพระองค์ท่านสักอาทิตย์หรือ	๓	วัน	๕	วัน”	ชายวัย	๗๐	ปีกล่าวถึงความ

ตั้งใจในเวลาอันใกล้นี้



254  บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก 

…การศึกษาเพื่อความฉลาดรู
มีขอปฏิบัติที่นาจะยึดหลักอยางนอยสองประการ
ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดใหรูจริง
ควรจะไดศึกษาใหตลอด ครบถวนทุกแงมุม

ไมใชเรียนรูแตบางสวนบางตอน หรือเพงเล็งเฉพาะบางแงบางมุม
อีกประการหนึ่ง ซึ่งจะตองปฏิบัติประกอบพรอมกันดวยเสมอ

คือตองพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆ ดวยความคิดจิตใจตั้งมั่นเปนปรกติ 
และเที่ยงตรงเปนกลาง ไมยอมรูเห็นและเขาใจตามอาํนาจ

ความเหนี่ยวนาํของอคติ ไมวาจะเปนอคติฝายชอบหรือฝายชัง
มิฉะนั้น ความรูที่เกิดขึ้นจะไมเปนความรูแท…

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ สวนอัมพร
วันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๔
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	 “จากเสยีงชตัเตอร์ท่ีทุกคร้ังเคยดังด้วยความสขุเสมอ	แต่ค�า่วนัท่ี	๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๙	

เป็นวนัทีผ่มกดชัตเตอร์ไปน�า้ตาเอ่อไป	เป็นคร้ังแรกท่ีต้องถ่ายภาพผ่านม่านน�า้ตาของตวัเอง		

ต้องถ่ายภาพความเศร้าโศกเสียใจของพสกนิกรที่สูญเสีย	 ‘พ่อหลวง’	 ในขณะที่ในใจก�าลัง

เศร้าสร้อยอย่างที่สุด

	 “ในฐานะพสกนิกร	 การสูญเสียพระองค์ท่านเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตผม	 

แต่เนื่องจากผมไม่ได้อยู่ในฐานะพสกนิกรของพระองค์ท่านเท่านั้น	 แต่ยังมีฐานะเป็น	 

‘ช่างภาพข่าว’	 ของส�านักข่าวเอพี	 มีหน้าที่ต้องบันทึกภาพเหตุการณ์ส�าคัญในประเทศที่ 

เกิดขึ้น	 เพื่อส่งเผยแพร่ออกไปทั่วโลกด้วย	 การบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้จึงเป็นการ

ถ่ายภาพครั้งที่ยากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่ง”	

	 ในฐานะช่างภาพผู้หนึ่ง	วสันต์ วณิชชากร	ต้องต่อสู้กับความรู้สึกโศกเศร้า	สูญเสีย 

อย่างทีสุ่ด	เมือ่มองเหน็คนร่วมชาต	ิร่วมใจรกัและภกัดี	หวัใจแตกสลายอยู่ตรงหน้า	ส่งความ

รูสึ้กทางสีหน้าและหยาดน�า้ตา	ผ่านทะลเุลนส์มา	แต่กด้็วยความตัง้ใจมัน่ว่าการถ่ายภาพครัง้

นี้	ต้องถ่ายภาพเพื่อสะท้อนให้ชาวโลกได้เห็นว่าคนไทยรักในหลวงรัชกาลที่	๙	มากเพียงใด		

และต้องการสะท้อนให้ชาวต่างชาตคิดิกลับมาว่าพระองค์ท่านต้องรักและท�าอะไรให้คนไทย

อย่างมากมายมหาศาลจริงๆ	 จึงท�าให้คนไทยจ�านวนมากโศกเศร้า	 เสียใจได้มากมายและ

ยาวนานได้ขนาดนี้	เจ้าตัวจึงต้องอดทน	อดกลั้นอารมณ์ไว้ก่อน	ท�างานในหน้าที่ของตนเอง

ให้ดีที่สุด	เพื่อพระองค์ท่านต่อไปให้จงได้

ภาพที่ถ่ายยากที่สุด

วสันต์ วณิชชากร
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	 “ด้วยความที่ผมเป็นช่างภาพ	Stringer	ของส�านักข่าวเอพี	ภารกิจถ่ายภาพให้ส�านัก

ข่าวเอพีมีเพียงบางวันเท่านั้น	 และนี่คือภาพประวัติศาสตร์ครั้งส�าคัญ	 หากผ่านไปแล้ว	 ไม่

สามารถจะย้อนกลับมาได้	ผมจึงพยายามมาถ่ายภาพทุกครั้งที่มีโอกาส	แม้จะต้องเดินทาง

มาจากต่างจงัหวดักต็าม	และนบัตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไป	หรอืในช่วงงานท่ีผ่านมา	ภาพทุกภาพ		

แม้ผมจะไม่ได้รบัมอบหมายงานจากส�านกัข่าว		ถ้าผมมจัีงหวะเวลา		ผมก็จะข้ึนมาเกบ็บันทึก 

ภาพไว้	 ให้เป็นประวัติศาสตร์ของคนไทย	 ของตัวเอง	 ซึ่งผมคิดว่า	 ผมในฐานะช่างภาพใน

รชักาลของพระองค์ท่านคนหนึง่		ผมต้องบันทึกภาพไว้ไม่ว่าภาพนัน้จะท�าความยากล�าบากใจ 

ให้ผมมากมายขนาดไหนก็ตาม”

	 ในวนัที	่๒๙	ตลุาคม	๒๕๕๙	เป็นอกีวนัหนึง่ท่ีวสนัต์มองเหน็ถึงความจงรกัและภกัดี

ต่อพระองค์ท่านอย่างทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อนในชวิีต		เป็นวนัแรกท่ีมกีารเปิดให้ประชาชนเข้าไป

กราบพระบรมศพ		ประชาชนจ�านวนมากเข้ามารอควิเพือ่กราบพระบรมศพตัง้แต่ช่วงเย็นวัน

ที่	๒๘	รอคอยอย่างอดทนด้วยรักและภักดี	 ช่วงเช้าถึงเย็นยืนรอต่อคิว	ตากแดดเต็มพื้นที่

ของสนามหลวง	ทั้งร้อน	ทั้งหิว	กว่าสิบชั่วโมง	

	 ช่วงค�่าวันนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก	 แต่ก็ไม่สามารถท�าลายความมุ่งมั่นของ

ประชาชนได้	พวกเขาไม่หนีแถว	ยังคงยืนรอสู้ทนพายุฝนอันรุนแรง	ไม่ไปไหน			

	 “ในวนันัน้ผมต้องถ่ายภาพเหล่านีท่้ามกลางสายฝน		หลายคนมาถามว่าไม่กลวักล้อง

พังหรือ	ผมตอบกลับไปว่า	‘กล้องผมพัง	ผมหาที่ซ่อมได้	แต่ภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้	ผม 

ไม่สามารถหามันได้อีกแล้ว	 ถ้าวันนี้ผมไม่ถ่ายภาพไว้’	 ผมถือว่านี่คือภาพแห่งความรักและ

ภักดีอย่างสุดข้ัวหัวใจ	ไม่มีใครมาท�าอะไรแบบนีห้รอก	นอกจากจะท�าถวายในหลวง	ในหลวง

องค์เดียวเท่านั้นที่จะท�าให้ประชาชนคนไทยยอมทนแดด	ทนฝน	ทนหิว	ทนทุกอย่าง	เพื่อ

เฝ้ารอที่จะได้เข้าเฝ้าฯ	ได้อยู่ใกล้ๆ	กับพระองค์ท่านอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย				

	 “อีกวันที่ผมถือว่าถ่ายภาพยากท่ีสุด	 คือการถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อน้อมร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ที่โรงพยาบาล

ศิริราช	เมื่อวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	ซึ่งเป็นวันครบ	๑	เดือนของการจากไปของพ่อหลวง”

	 วันนั้นช่างภาพผู้นี้รู้สึกได้ว่าขณะท่ีพี่น้องประชาชนร้องเพลง	 ไม่ว่าจะเป็นเพลง

สรรเสริญพระบารมี	 เพลงต้นไม้ของพ่อ	 โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์	 “ความฝันอัน

สูงสุด”	พวกเขาก�าลังสื่อสารอยู่กับพระองค์ท่านด้วยความเป็นสมาธิ	ความเป็นส่วนตัว	

	 “ความจริงผมไม่อยากรบกวนอารมณ์ของพวกเขาเลย	แต่ผมก็เชื่อว่าการที่พวกเขา

เห็นผมร้องเพลงไปด้วย	 น�้าตาไหลนองอาบแก้มไปด้วย	 ขณะค่อยๆ	 ขยับเข้าไปถ่ายภาพ		

พวกเขากค็งรบัรูไ้ด้ว่าผมกอ็ยูใ่นอารมณ์เดยีวกนักบัพวกเขา		เพยีงแต่ผมกต้็องท�าหน้าท่ีของ

ผมไปด้วย		
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	 “ความรูส้กึของประชาชน		พวกเขาเหล่านีอ้ยู่ในสายตาท่ีมองผ่านเลนส์ของผมตลอด

ระยะเวลาตั้งแต่ค�่าวันที่	 ๑๓	 ตุลาคมจนมาถึงในวันนี้	 ผมจดจ�าได้ทุกความรู้สึกที่น้อมรับ 

เข้ามา	 มันท�าให้ผมรับรู้เลยว่าพระองค์ท่านทรงมีพระบารมียิ่งใหญ่มหาศาลอย่างที่สุดไม่มี

ใครเทยีบได้	ในความรูส้กึรกัและภักดีของพวกเขา	ในแต่ละวนัท่ีผ่านมา	ย่ิงถ่ายภาพ	ย่ิงบันทกึ

ภาพไปเรือ่ยๆ	ไม่มีเลยทีค่วามรูส้กึเหล่านีจ้ะจางหายไป	มนักลบัท่วมท้น	ทวคีณูเพิม่มากขึน้ 

แม้วันเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานหลายเดือนแล้ว	 เพียงแต่ความรู้สึกที่เคยร้องไห้	 โศกเศร้า	

น�า้ตาไหล	แปรเปล่ียนไปเป็นการกระท�าความดี	เป็นคนด	ีเดนิตามรอย	ตามค�าสอนของพ่อ”	

	 การถ่ายภาพครัง้นี	้ท�าให้ชีวิตช่างภาพผูน้ีเ้ปลีย่นไปเลก็น้อย	เพราะนอกจากภาพถ่าย

ที่เน้นอารมณ์และความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อในหลวง	ตนยังเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ	ใน

ฐานะทีเ่คยถวายงานพระองค์ท่านไว้ในเฟซบุ๊คด้วย	มกีารแชร์ท้ังภาพและเรือ่งราวท่ีเขาเขยีน

ออกไปจ�านวนมาก

	 “นอกจากนี้ภาพของผมคือภาพ	‘หยาดเหงื่อของพ่อ	หยดน�้าตาของลูก’	ที่ผมถ่าย

ไว้เมื่อเช้าวันที่	๑๕	ตุลาคม	ที่บริเวณหน้าประตูพระบรมมหาราชวัง	ในระหว่างที่ประชาชน

มารอเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

ที่ศาลาสหทัยสมาคม	 ในพระบรมมหาราชวัง	 ได้รับคัดเลือกให้มาจัดแสดงในนิทรรศการ	 

‘ทรงสถติในดวงใจไทยทัง้ชาต’ิ	ของกระทรวงวฒันธรรม	ท่ีพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต	ิเป็นภาพ

ที่ได้คะแนนโหวตให้เป็นภาพที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดอันดับหนึ่ง

	 “หลังจากน้ันภาพนีก้ยั็งได้รบัคดัเลอืกเป็น	๑	ใน	๙		‘ภาพแห่งความภกัดีต่อในหลวง

รัชกาลที่	๙’	 ที่กระทรวงวัฒนธรรมจะน�ามาจัดท�า	 ‘จดหมายเหตุ’	 ท�าให้มีสื่อกระแสหลัก

จ�านวนมาก	ทั้งหนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	และนิตยสารต่างๆ	มาขอสัมภาษณ์	แต่ถ้าจะมี

คนรู้จักผมมากขึ้น	เพราะภาพนี้	หรือเพราะงานนี้	ผมไม่ต้องการ		

	 “หากเป็นไปได้	ผมขอ	‘ในหลวง’	กลับคืนมา	ผมไม่อยากถ่ายภาพแบบนี้	ใจจริงๆ	

ถ้าเลือกได้	ไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เลย	แต่ที่สุดแล้ว	ไม่ว่าภาพนั้นจะสุขหรือทุกข์	สุดท้าย

แล้วมันจะงดงามในทุกๆ	ความรู้สึกเสมอ”	

	 วสันต์	วณิชชากร	(ช่างภาพบ้านนอก)	ช่างภาพส�านักข่าวเอพี	ถ่ายทอดถ้อยค�าแห่ง

ความอาลัยในหลวงรัชกาลที่	๙	ผ่านหลังเลนส์ได้เกินบรรยาย
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	 “เมือ่ในหลวงรชักาลที	่๙	เสดจ็สวรรคต		เป็นความรูส้กึสญูเสยีท่ีย่ิงใหญ่มากส�าหรบั

คนไทยอย่างผมและทกุๆ	คน		ความรูส้กึมากน้อยอาจแตกต่างกนัไป		จ�าได้ว่าตัง้แต่สมยัเด็กๆ 

ทุกวันผมจะชอบนั่งดูข่าวในพระราชส�านัก	ชอบดูในหลวงเสด็จฯ	ไปยังที่ต่างๆ	เพราะสมัย

เด็กๆ	 เราแทบไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดเลย	 การเสด็จพระราชด�าเนินก็เป็นการเปิดโลก 

ให้เด็กอย่างเราได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น	ที่ที่ไม่เคยไป...

	 “โดยเฉพาะเรือ่งฝนหลวงเกีย่วข้องกบัผม		เพราะพ่อบอกตัง้แต่เด็กว่าผมชือ่เทพฤทธิ์ 

มาจากชื่อของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์	 เทวกุล	 ผู้ช่วยงานในหลวงเรื่องการท�าฝนเทียม	 ผม

เลยกลายเป็นเด็กท่ีเข้าใจเรื่องข้ันตอนการท�าฝนเทียมตั้งแต่ตอนน้ัน	 พออ่านหนังสือออก		

พ่อก็คอยหาข้อมูลเรื่องนี้มาให้อ่านเสมอ...	

	 “จนกระทั่งก่อนในหลวงรัชกาลที่	๙	เสด็จสวรรคตไม่กี่ปี	เหตุการณ์บ้านเมืองมีการ 

แยกฝักแยกฝ่ายแยกสี	 ผมเคยคุยกับเพื่อนว่าหากสิ้นพระองค์	 น�้าตาคนจะท่วมแผ่นดิน	 

แล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทย”

 กชณัฐ ทองเรือง	 กล่าวถึงที่มาของชื่อเดิม	 และจบลงด้วยการตั้งค�าถามให้ขบคิด		

จนวันหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ของคนไทยก็เกิดขึ้นจริง

เปลี่ยนความเสียใจเป็นพลัง

กชณัฐ ทองเรือง
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	 “ใกล้ๆ	วันที่	๑๓	ตุลาคม	กระแสข่าวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น	ก็เริ่มหนาหูขึ้น	หลัง

จากนัน้เมือ่ได้ฟังประกาศอย่างเป็นทางการตอน	๑	ทุ่ม		ขณะฟังประกาศร่างกายกช็าไปหมด 

น�้าตาร่วงพรู	 ผมเดินไปหาที่นั่งเงียบๆ	 ใช้เวลาสั้นๆ	 ปล่อยให้น�้าตาแห่งความสูญเสียของ

ผู้ชายหน้าตาโหดๆ	 อย่างผม	 ไหลให้เต็มที่	 แล้วกลับเข้าไปท�างานต่อให้เสร็จทั้งที่ไม่เหลือ

จติใจทีจ่ะท�าอะไรเลย		ความเสยีใจมนัแน่นจนจุก		ผมอึง้และสญูเสยีอย่างไม่เคยรู้สกึมาก่อน

	 “นบัจากวนันัน้ผมมคีวามตัง้ใจว่าจะเกบ็ภาพในทุกๆ	กจิกรรม	และสญัลกัษณ์ถวาย

ความอาลัยให้ได้มากที่สุด	 แต่ยังไม่มีจุดมุ่งหมายว่าจะน�าไปท�าอะไรต่อ	 แค่เก็บไว้ในความ

ทรงจ�า	แต่พอพี่คนหนึ่งติดต่อมาว่าเพื่อนที่กรุงเทพฯ	ต้องการคนช่วยเก็บภาพตลอดหนึ่งปี 

ผมก็ยินดีมากที่ภาพของผมจะเป็นประโยชน์	 ทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่มีเวลาว่างมากพอ	 อยาก 

ว่างมากกว่านี้	อยากเก็บภาพที่แสดงความรู้สึกได้มากและหลากหลายกว่านี้”

	 ต้นเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 เป็นโอกาสเหมาะที่เขาจะได้เดินทางจากหาดใหญ่

ขึ้นกรุงเทพฯ	 เพราะลูกสาวเรียนจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ก�าลังจะเข้ารับพระราชทาน

ปรญิญาบตัร	เขาและคุณแม่	(คะรี	ทองเรือง)	น้องสาว	(มธุรส	ทองเรือง)	และภรรยา	(เสาวนย์ี	

บัวแก้ว)	 เดินทางมาแสดงความยินดีกับลูก	 และต้องการแสดงความจงรักภักดีด้วยการเข้า

กราบพระบรมศพ

	 “วันที่เข้ากราบสักการะ	 เราเดินทางออกจากที่พักตั้งแต่ตี	 ๔	 เพราะมีข่าวว่าตี	 ๕ 

จะเริ่มปล่อยให้เข้าไปในสนามหลวง	 แต่พอตี	 ๔	 คร่ึง	 แถวยาวมาถึงหน้ามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์แล้ว	 ผมหันไปถามแม่ว่าไหวมั้ย	 แม่วัย	 ๗๔	 ตอบแบบไม่ต้องคิดว่าต้องไหวส	ิ	

พวกเราต่อแถวด้วยใจมุ่งมั่น	เวลาเริ่มผ่านไป	ฟ้าค่อยๆ	สว่าง	เราทั้งสามคนค่อยๆ	ขยับไป

ตามแถว	เห็นอะไรหลายอย่างที่ไม่คิดว่าจะเห็น	จู่ๆ	ก็มีคนเข้ามาแทรกแถวแซงคิวต่อหน้า

	 “เราคยุกนัว่าในหลวงทรงเหนือ่ยเพือ่เรามาหลายสบิปี		ท่านเดินไม่รู้กีห่มืน่ก่ีแสนกโิล 

ในประเทศไทย	 ท�าไมคนเหล่านั้นรอเพื่อในหลวงไม่ได้	 แล้วก็กลับมาคิดในแง่ดีว่าเขาคงมี

ความจ�าเป็นเร่งด่วน	 ผมทิ้งภาพไม่น่าดูนั้น	 แล้วหันมาดูแลผู้หญิงที่ผมต้องดูแลเป็นพิเศษ 

ในวันนี้	คอยถามแม่ว่าไหวมั้ย?	แม่หิวมั้ย?	เข้าห้องน�้ามั้ย?	แต่แม่ไม่ยอมท�าอะไรเลย	ไม่ว่า

กิน	เข้าห้องน�้า	เพราะแม่เป็นคนธาตุอ่อน	กินอะไรผิดไปเพี้ยนไปอาจจะต้องรีบเข้าห้องน�้า		

แม่ให้เหตุผลว่าหากต้องเข้าห้องน�้า	 กลัวหลุดจากแถว	 แม่พูดค�าหนึ่งว่า	 ‘ทนเพื่อในหลวง

แค่นี้ไม่เป็นไรหรอก’

	 “เราสามคนแม่ลกูใช้เวลา	๖	ชัว่โมง		รอคอยด้วยความตัง้ใจเพือ่ได้เข้ากราบพระบรม- 

ศพอย่างภูมิใจ	 และมีความสุข	 ส�าหรับผมถ้านับจนถึงวันนี้	 ผมเข้ากราบหน้าพระบรมโกศ	 

๓	ครั้งแล้ว	ครั้งที่	๒	ไปกับภรรยา	ใช้เวลารวม	๑๑	ชั่วโมง	เพราะเป็นช่วงปีใหม่มีคนมามาก

ที่สุด	และครั้งที่	๓	ไปในนามคณะเจ้าภาพบริษัทในเครือบ้านซูกรุ๊ป	บ�าเพ็ญกุศลถวาย”

	 เจ้าตวักล่าวว่าตนรกัการถ่ายรปู	ถงึไม่ได้ท�าเป็นอาชีพเพือ่เลีย้งตวัเอง	แต่ตนเชือ่ว่า
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งานทีไ่ด้ถ่ายภาพในช่วงยามแห่งความสญูเสยีคร้ังนีค้งสามารถเป็นประโยชน์แก่สงัคมได้บ้าง	

ไม่มากก็น้อย

 “การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดมีปีระโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกนัเพือ่ความ

สนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคม ให้เป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง”

	 นี่คือพระราชด�ารัสของในหลวงที่ชายหนุ่มผู้รักการถ่ายภาพประทับใจ

	 “ในจ�านวนภาพของในหลวงท่ีมีผู้ถ่ายไว้ท่ีเป็นภาพท่ีติดตาผมท่ีสุดคงเป็นภาพที ่

ในหลวงทรงรับดอกไม้เหี่ยวๆ	จากคุณยายคนหนึ่งที่รอเฝ้าฯ	แต่เช้าจดบ่าย	จนดอกบัวใน

มือคุณยายเหี่ยวเฉา	แต่พระองค์ทรงโน้มพระวรกายลงเพื่อให้คุณยายได้เฝ้าฯ	ใกล้ชิดที่สุด	 

ส่วนภาพอื่นที่ชอบคือทุกภาพที่พระองค์ทรงกล้องถ่ายรูปครับ	 เพราะในหลวงก็ทรงรักการ 

ถ่ายภาพและมีพระอัจฉริยภาพทางด้านนี้”
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…เด็กๆ นอกจากจะตองเรียนความรูแลว
ยังตองหัดทาํการงานและทาํความดีดวย
เพราะการทาํงานจะชวยใหมีความสามารถ

มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได
และการทาํดีนั้นจะชวยใหมีความสุขความเจริญ

ทั้งปองกันตนไว ไมใหตกตํ่า…

 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก

ประจําป ๒๕๓๐
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 “...ราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้ง 

ทบัขาใครเข้าบ้าง  รถแล่นผ่าฝงูคนไปได้อย่างช้าทีส่ดุ  ถงึวดัเบญจมบพิตร  รถแล่นเรว็ขึน้ได้บ้าง 

ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียง ใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า ‘อย่าละทิ้งประชาชน’ อยาก

จะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ ‘ทิ้ง’ ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ ‘ละทิ้ง’ อย่างไรได้  

แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว...”

	 ถ้อยค�าจากพระราชนิพนธ์	 “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์”	 ได้บอก 

เล่าถึงความนัยในพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ไว้เป็นอย่างดี	 และเป็นดั่งค�ามั่น

สัญญาที่พระองค์ทรงมีให้กับพสกนิกรชาวไทย	เมื่อพระองค์เสด็จฯ	นิวัตสู่ประเทศไทย	ใน

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 วันที่	 ๕	 พฤษภาคม	๒๔๙๓	พระปฐมบรมราชโองการท่ี

พระองค์มีพระราชด�ารัสก็ไม่แคล้วกล่าวถึงพสกนิกรของท่าน	 	

 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

	 และความนั้นก็ได้จารึกไว้ในหัวใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศตั้งแต่วันนั้นจน

วันนี้...มิลืมเลือน

	 ประเทศไทยในรัชสมัยของพระองค์นับเป็นแผ่นดินท่ีสุขสงบเสมอมา	 พระราช

กรณียกิจของพระองค์ช่วยบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุขให้แกพสกนิกรเรื่อยมา	 ท�าให้ประชาชนมี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดั่งค�ากล่าวที่พระองค์ทรงมีให้แก่ราษฎรทุกถ้อยค�า	

เมล็ดพันธุ์ของพระราชา

ปารมี โปร่งเฉลยลาภ
ศุภกร ติยะวรากุล
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	 เวลาผันผ่านไปตามกาล		ต้นไม้ใหญ่ท่ีแผ่กิง่ก้านปกคลมุมอบความร่มเย็นเร่ิมเอนไหว 

ผู้อาศัยก็ได้แต่ภาวนา...	‘ขอให้พระองค์ทรงมีพระอาการดีขึ้น’	‘หมอเก่งอยู่แล้ว’	หลายคน 

มุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลศิริราชที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายอยู	่ เพื่อให้รู้สึกว่ายังได้

ใกล้ชิดพระองค์ท่าน...	เพื่อบอกกับพระองค์ผ่านการกระท�าว่า	‘ไม่เป็นไร...พระองค์ต้องไม่

เป็นไร’

	 เมื่อเย็นของวันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 ข่าวที่ประชาชนไม่อยากได้ยินที่สุดก็มา

ถึง...	 รวดเร็ว	 เสียจนจ�าไม่ได้ว่ารู้สึกอะไรบ้าง	 ภาพของพระองค์ฉายชัดเข้ามาในความทรง

จ�าของประชาชนทุกคน	และเมื่อระลึกได้ก็รู้ว่า	พระองค์จากไปแล้ว	ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา	

ประชาชนคนไทยทุกคนต่างตกอยู่ในความเศร้าสลดครอบคลุมมาจนกระทั่งล่วงเลยเข้าสู่

เดือนใหม่ของปี	

	 ภาพผู้คนหล่ังไหลมายังท้องสนามหลวงเป็นสิ่งที่พร�่าบอกเสมอว่าทุกคนปวดร้าว

เพียงใด	ถึงแม้ในใจของผู้คนจะร�่าไห้	แต่ชีวิตก็ต้องก้าวเดินเพื่อท�าหน้าที่ของตนต่อไป	ด้วย

หัวใจคิดแต่เพียงว่าถึงโศกเศร้าเพียงใดจงอย่าละทิ้งหน้าที่ของตน	 ภาพของคนหลากหลาย

อายุและอาชีพท่ีก้มๆ	 เงยๆ	 คอยบริการผู้คนและผู้ที่มาถวายความเคารพพระบรมศพจึง

ดงึดูดให้อยากเข้าไปพดูคุยถงึเรือ่งราวต่างๆ	ในความตัง้ใจท่ีจะบรกิารแก่ผูค้นโดยมใิช่หน้าท่ี

ของตน	อาจเพราะชุดที่พวกเขาสวมใส่	วัย	และส่วนอื่นๆ	บ่งบอกได้ถึงการเป็นเมล็ดพันธุ์ที่

ก�าลังอยู่ในเส้นทางการศึกษาด้วยซ�้าไป...											

	 “ครั้งยังเป็นเด็ก...จดจ�าได้เสมอว่า	 ผมเห็นพระเจ้าอยู่หัวบนหน้าปฏิทิน	 เห็นพระ-

ราชกรณียกิจและค�าพ่อสอนมามากมาย	 เม่ือเติบโตขึ้น...ผมยังคงเห็นพระองค์บนปฏิทิน	

โทรทัศน์	 หนังสือ	 รวมถึงแอพพลิเคชั่น	 เช่น	 สุขพอที่พ่อสอน	ค�าสอนของพ่อ	 และนิทาน

ของพ่อ	ฯลฯ	ผมเชื่อมั่นว่า	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้จะปรากฏให้ทุกคนเห็นและรับรู้อยู่เสมอ”

 วีระวัชร์ มงคลโชติ	นิสิตชั้นปีที่	๔	สาขาวิชาจิตวิทยา	คณะจิตวิทยา	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	เล่าถึงความทรงจ�าด้วยน�้าเสียงที่ศรัทธาเปี่ยมล้น

	 “ผมเป็นคนจังหวัดระยอง	 คิดว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวระยองดีขึ้นเพราะ 

พระองค์ท่าน	 จากการที่ทรงลงพื้นท่ีเพื่อส�ารวจปัญหา	 จนเกิดโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริต่างๆ	รู้สึกชื่นชมพระองค์	ไม่มีใครอยากให้ท่านจากไป	อยากให้ท่านอยู่กับเรา 

ไปนานๆ	 เป็นเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทร	 ผมเชื่อมั่นว่าพระราชกรณียกิจท้ังหมดจะเป็นแรง 

บันดาลใจให้กับคนที่ท�าเพื่อสังคมอีกมาก

	 “พระองค์คอืแรงบันดาลใจของผม	ท�าให้รู้ว่าพระองค์ท่านทรงทุ่มเทเพือ่ให้ประชาชน

มีชีวิตท่ีดีขึ้นดังนั้นผมจึงคิดว่าเราต้องสร้างประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด	 เช่นในเรื่องการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด	 ผมรู้ว่าการใช้ยาเสพติดไม่ดี	 และผู้เสพก็น่าจะรู้ว่าไม่ดี	 เราต้องท�า
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อย่างไรให้เขาเลิกได้	 ผมจะน�าความรู้ด้านจิตวิทยามาปรับใช้	 ไม่ต่อว่าหรือตัดสินว่าเขาผิด		

แต่จะช่วยเหลือและสนับสนุนให้ค่อยๆ	เลิก	ไม่จ�าเป็นต้องหักดิบ	ผลไม่ใช่แค่เลิกยาเสพติด

ได้	แต่เรื่องอื่นก็จะดีขึ้นด้วย”

	 นอกจากนี้	คนเรายังต้องรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

	 “ผมตั้งใจท�าความดีมาตลอด	ตอนนี้ก�าลังท�าโครงการส่วนคณะ	เป็น	Social	Enter-

prise	 อยู่ระหว่างประกวดและด�าเนินการ	 ส่วนวันนี้ผมเลือกมาเป็นจิตอาสาคัดแยกขยะที่

สนามหลวง

	 “หากมีโอกาสมาอีกก็จะมางานพระเมรุมาศ	 เพราะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต	 ผมรู้สึก 

โชคดีที่ได้เกิดและเติบโตในแผ่นดินรัชกาลที่	 ๙	 ...แผ่นดินที่สอนให้รู้ว่าเราต้องย้อนมอง

ที่ตนเอง	 เพราะเป็นนิสิตที่เข้าถึงองค์ความรู้และการศึกษา	 เราต้องรับผิดชอบและสร้าง

ประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุด”

 

	 เป็นที่น่ายินดีว่า	 นักศึกษาผู้ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของชาติรู้จักค�านึงถึงประโยชน ์

ส่วนรวม	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งจะหล่อหลอมให้เป็นนักจิตวิทยาที่ดี	รวมไปถึง	

“ว่าที่พยาบาล”	สองคนนี้...

	 “เลอืกเรยีนพยาบาลศาสตร์		เพราะคดิว่าพยาบาลตอบโจทย์มากทีส่ดุ		อยากช่วยเหลอื 

ประชาชนตามรอยในหลวงและสมเด็จย่า	รู้สึกดีใจที่เห็นพระองค์ท่านเสียสละ	จะพยายาม

เดินตามรอยท่านที่สอนให้เราพอเพียง	พอประมาณ	เป็นคนดี	และซื่อสัตย์”

 ญาดา อินธิสาร	และ	โชติรัตน์ วงศ์ชนะ	นักศึกษาชั้นปีที่	๑	คณะพยาบาลศาสตร์	

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา	 จังหวัดนครนายก	 เล่าถึงความใฝ่ฝันพร้อมๆ	 กับน�้าตาท่ี 

ไหลรินลงมา

	 “หนเูป็นคนจงัหวัดอดุรธาน	ี	รูจ้กัโครงการแก้มลงิ		โครงการทีเ่กีย่วกบัเขือ่นต่างๆ	และ 

รู้ว่าในหลวง	 พระราชินีเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการทอผ้าที่ต�าบลนาข่า	 อ�าเภอเมืองอุดรธานี	

หนูทราบพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์	ครอบครัว	และโรงเรียน	รู้สึกดีใจมากที่เกิดใน

รัชกาลนี้	 เรายังไม่พบเจอความล�าบากเลย	 พระองค์ท�าเพื่อเรามาตลอด	 ทรงยอมล�าบาก

แทนพวกเราคนไทย”

	 คงไม่มีกษัตริย์ที่ไหนท�าเพื่อประชาชนมากเท่านี้	 เธอจึงอยากมาเป็นจิตอาสาที่ 

สนามหลวง

	 “หนูตั้งใจมาที่นี่และอยู่ในช่วงปิดเทอม	 ที่นี่ได้เห็นรอยยิ้มของคน	 เราคัดแยกขยะ 

แล้วยิ้มให้เขา	 เขาก็ยิ้มให้เรา	 แล้วพยายามช่วยเหลือเรา	 รู้สึกสนุก	 ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์	รวมถึงจะช่วยรณรงค์ต้านภัยบุหรี่	บอกคนรอบข้างว่าบุหรี่มีผลเสียอย่างไร	เน้น

ให้ระวัง	ลด	ละ	และเลิก”
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	 สาวน้อยว่าที่พยาบาลบอกเล่าพร้อมรอยยิ้ม	

	 “ส�าหรับในหลวงของเรา	 เชื่อว่าชาวอุดรธานีรักพระองค์มาก	 คนไทยทุกคนก็รัก

พระองค์มาก	วันที่ท่านสวรรคต	เหมือนเมืองอุดรธานีดับ	มันเศร้าไปหมด	คนขายของอยู่ๆ	

ก็ยังร้องไห้	 ตั้งใจจะมางานพระเมรุมาศ	 เพราะเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิต	 และจะช่วยเหลือ 

ผู้อืน่ต่อไปโดยคิดว่า	จะเป็นพยาบาลท่ีดีให้ได้	อยากกลบัไปท�างานทีบ้่านเกดิ	ถ้าอาย	ุ๔๐	ปี	

และครอบครัวมีความสุข	ก็อยากลงไปเป็นพยาบาลที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

	 ทุกค�าพูดของเด็กสาวที่บอกเล่าเรื่องราวท�าให้ทราบว่าแม้จะอาศัยอยู่จังหวัดไหน

หรือพื้นที่ใดในประเทศไทย	 เราต่างก็มีความสุข	 เพราะในหลวงทรงท�าเพื่อทุกคนและทุก

พื้นที่ให้คนไทยได้อยู่เย็นเป็นสุข	ดังเช่นพื้นที่อ�าเภอ	“หาดใหญ่”	จังหวัดสงขลา...

	 “ในหลวงพระราชทานช่ือมหาวิทยาลัย	 ‘วลัยลักษณ์’	 รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เรียนที่นี	่

หนูจะตั้งใจเรียน	 เป็นนักศึกษาที่ดี	 ให้คุ้มค่ากับทุนรัฐบาล	 โตขึ้นก็จะเป็นเภสัชกรที่ดี	 เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชนชาวไทย	และจะน�าค�าสอนของพระองค์ท่านไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน”

 สิริลักษณ์ บุญชัย	 นักศึกษาชั้นปีที่	 ๑	 ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	จ.นครศรีธรรมราช	เล่าด้วยน�้าเสียงตื้นตัน

	 “หนูเป็นชาวอ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 เคยเห็นโครงการแก้มลิง	 โครงการ 

ฝนหลวง	และกังหันน�้าชัยพัฒนาผ่านทางโทรทัศน์	คิดว่าพระราชกรณียกิจต่างๆ	เป็นงาน 

ท่ีหนักมาก	 แต่พระองค์ก็ท�าเพื่อเรา	 ซาบซึ้งใจที่พระองค์ท่านท�าเพื่อคนไทยมากขนาดนี้	

รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เกิดในรัชกาลที่	 ๙	 เพราะว่าท่านเป็นเสมือนพ่อคนหน่ึงที่ท�าเพ่ือลูก 

คนไทยทั้งประเทศ”

	 ถ้าไม่มีพระองค์ท่าน	ไม่มีโครงการต่างๆ	บ้านเราคงล�าบากมากกว่านี้

	 “หนูรู้จักโครงการบรรเทาอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่	 รู้สึกขอบคุณพระองค์ท่านมาก 

ท่ีช่วยเหลือชาวหาดใหญ่	 อุทกภัยเป็นปัญหาหนักเหมือนกัน	 พอน�้าท่วมก็ท่วมหนัก	 ถ้า 

ไม่มีโครงการของพระองค์ท่าน	เราก็อยู่กันล�าบากมาก	โรงเรียนโดนน�้าท่วมก็หยุดเรียน	พอ

มีโครงการก็ดีข้ึน	 น�้าท่วมแล้วลดลงไวกว่าเดิม	 ตอนหลังไม่ค่อยมีน�้าท่วมเลย	 ถึงมีก็ท่วม 

นิดเดียว”

	 ด้วยความรัก	ความหวังดีที่ในหลวงมีต่อคนไทย	ท�าให้เธอตั้งใจมากราบท่าน

	 “หนเูดนิทางมาจากหาดใหญ่		ตัง้ใจมากราบพระบรมศพร่วมกบัครอบครัว		ถ้ามเีวลา 

ว่างจะมางานพระเมรุมาศ	 รู้สึกเสียใจที่ท่านสวรรคต	 เพราะเกิดและเติบโตมาก็เห็นท่าน

ท�างานเพื่อเราโดยตลอด	ท่านก็เหมือนพ่อเราคนหนึ่ง”

	 ดังนั้น	ฉันจึงอยากบอกท่านว่า	 “ชาวภาคใต้และฉันขอขอบคุณในความกรุณาของ

พระองค์ท่านมาก	ที่ช่วยเหลือและดูแลพวกเรา”
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	 พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงกระท�ามาตลอดระยะการครองราชย์มิได้ทรง 

หยุดหย่อน	 จนกว่าประชาชนจะได้รับ	 “ประโยชน์”	 และ	 “ความสุข”	 ท�าให้เรากล่าวได้ว่า	

ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตรย์ิท่ีเปรยีบดงัพ่อของชาวไทย	ท้ังคอยช่วยเหลือ	แก้ไขปัญหา	 

ให้โอวาท	และเป็น	“แรงบันดาลใจ”	ให้แก่ลูกอยู่เสมอ...		

	 “หนูประทับใจคดีลักโม่	 เมื่อปี	 ๒๔๙๕	 ที่พระเจ้าอยู่หัวพิจารณาคดี	 ส่วนจ�าเลย

ยอมรับสารภาพ	 บอกว่าจะไม่ท�าผิดอีกแล้ว	 ต่อไปนี้จะท�าความดี	 หนูจึงรู้สึกมีท่านเป็น 

แรงบนัดาลใจ	เป็นแบบอย่างของการท�าความดี	รวมถงึการพิจารณาคดีหากได้เป็นผู้พิพากษา 

เสมือนอยู่ภายใต้พระปรมาภิไธยของท่าน”

หนเูป็นคนกรงุเทพฯ เหน็ท่านเสดจ็ฯ ตามถิน่ทรุกนัดาร 
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ท�ให้รู้จักโครงการฝน 
หลวง โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน และ
โครงการหลวงทีน่�ผลผลติของชาวบ้านมาเพ่ิมมลูค่า
มากขึน้  อย่างท่ีทกุคนรูจ้กักนั  หนเูหน็มาตัง้แต่ยงัเดก็ 
ผ่านทางข่าวในพระราชส�นกั  โดยส่วนใหญ่ครอบครวั 
ก็ปลูกฝังเรื่องพระราชกรณียกิจ รวมถึงโรงเรียนก ็
ปลูกฝังว่าพระองค์ท่านทรงท�อะไรบ้างเพื่อพวกเรา 
หนูรู้สึกดีใจที่มีท่านเป็นพระมหากษัตริย์ และได้เกิด 
ในรัชสมัยของท่าน
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 ศิรประภา วิริยะพาหะ	นักศึกษาชั้นปีที่	๓	ภาควิชานิติศาสตร์	คณะสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เล่าถึงความประทับใจ

	 “หนเูป็นคนกรงุเทพฯ	เหน็ท่านเสดจ็ฯ	ตามถิน่ทรุกนัดารต่างๆ	เพือ่ช่วยเหลอืชาวบ้าน 

ท�าให้รู้จักโครงการฝนหลวง	 โครงการแก้มลิง	 โครงการแกล้งดิน	 และโครงการหลวงที่น�า

ผลผลิตของชาวบ้านมาเพิ่มมูลค่ามากข้ึน	 อย่างท่ีทุกคนรู้จักกัน	 หนูเห็นมาตั้งแต่ยังเด็ก	 

ผ่านทางข่าวในพระราชส�านัก	 โดยส่วนใหญ่ครอบครัวก็ปลูกฝังเรื่องพระราชกรณียกิจ	 

รวมถึงโรงเรียนก็ปลูกฝังว่าพระองค์ท่านทรงท�าอะไรบ้างเพื่อพวกเรา	หนูรู้สึกดีใจที่มีท่าน

เป็นพระมหากษัตริย์	และได้เกิดในรัชสมัยของท่าน”

	 ทุกวันนี้ยังคิดถึงท่าน	เสมือนท่านยังอยู่กับเรา...

	 “รู้สึกเสียใจที่พระองค์สวรรคต	 เราเกิดมาก็เห็นท่านทรงงานโดยตลอด	 จนถึงตอน 

ที่เราโต	ท่านก็ทรงงานมามากมายเหลือเกิน	พอพระองค์สวรรคต	เราก็ต้องรู้สึกเสียใจเป็น

ธรรมดาที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ท่ีดีและทุ่มเทเพื่อประชาชนขนาดนี้	 หนูจึงอยากมางาน

พระเมรุมาศ	คิดว่าเป็นเหตุการณ์ส�าคัญ	อยากจะมาอยู่ในเหตุการณ์นี้”

	 คุณความดีของท่านจะคงเป็นแบบอย่างให้เลือกท�าดีต่อไป

	 “หนูจะปฏิบัติตัวให้ดีในทุกๆ	วัน	คิดว่าเพียงพอ	เช่น	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ฯลฯ	

ส่วนจิตอาสาก็จะท�าต่อไปเรื่อยๆ	 รู้สึกว่าเมื่อมีโอกาส	 ก็น่าจะไปช่วยผู้ด้อยโอกาสกว่าเรา	

ให้ได้รับโอกาสที่ดีขึ้น	ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

 

	 หากทุกคนช่วยเหลือกันและกัน	มอบโอกาสให้กับผู้ที่ด้อยกว่า	รวมถึงรู้จักเอื้อเฟื้อ

เกื้อกูล	 ก็จะท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของท้ังสองฝ่ายดีข้ึน...เช่นเดียวกับที่พระองค์ท่านทรง

ปฏิบัติผ่านพระราชกรณียกิจเรื่อยมา	เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทย

	 “ขอบคุณในหลวงแทนทุกคนและประชาชนภาคตะวันออก	 ท่านท�าให้ทุกพื้นที่มี 

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

	 แม้เป็นถ้อยค�าสั้นๆ	แต่ก็กล่าวจากหัวใจของ	ปัณณวัฒน์ อารีชาติ	และ	จารุพงศ์ 

จันทุมณี	นักศึกษาชั้นปีที่	๑	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

	 “ผมเป็นคนจังหวัดชลบุรี	 ครอบครัวและโรงเรียนมีส่วนช่วยปลูกฝังเร่ืองพระราช

กรณียกิจของในหลวง	 ท�าให้รู้จักโครงการฝนหลวง	 โครงการแก้มลิง	 โครงการหลวง	 และ 

โครงการอื่นๆ	รู้สึกว่าช่วยด้านเศรษฐกิจได้หลากหลาย	ช่วยชาวบ้านให้มีงานท�า	มีความรู้

ที่จะใช้ประกอบอาชีพ”

	 โครงการของพระองค์ท่านกระจายอยู่ทั่วประเทศ	รวมถึงจังหวัดชลบุรี
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	 “ผมรูสึ้กดีทีมี่โครงการอ่างเกบ็น�า้คลองหลวงรัชชโลทร	เพราะตอนท่ียังไม่มโีครงการ	

อ�าเภอพนัสนิคมจะมีน�้าท่วมทุกปี	 จนกระท่ังมีโครงการ	 น�้าก็เลิกท่วม	 ชาวบ้านแถวนั้น

สามารถท�ามาหากินได้ดีขึ้น”

	 ในหลวงคือผู้พลิกฟื้นชีวิต	ท่านท�าให้ความผาสุกกลับคืนมาอีกครั้ง

	 “ผมดีใจที่เกิดและเติบโตในรัชกาลที่	 ๙	 ขอบคุณที่ท่านท�าเพ่ือประเทศไทย	 วันน้ี 

จึงมาสักการะพระบรมศพ	 เพราะอยากแสดงความเคารพต่อท่าน	 และตั้งใจจะมางาน 

พระเมรุมาศ	เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย”

	 “นอกจากนี้	 ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เรา	 ผมจึงตั้งมั่นว่า	 ‘จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด	บุหรี่	เหล้า	ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดี	โดยเริ่มที่ตนเองเพื่อเป็นแบบอย่าง’	”

 

	 การท�าความดีจึงมีหลายรูปแบบ	 แม้จะท�าเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง	 แต่หากท�าเป็น

กิจวัตรก็นับว่าดี	เพราะจะเป็นเสมือนแบบอย่างให้กับคนในสังคม...

	 “ท�าไมในหลวงถึงเก่งมาก	สามารถบริหารได้ทั้งประเทศ	รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคน

ไทยคนหนึ่ง	 ซึ่งได้เห็นพระราชกรณียกิจของท่าน	 เช่น	 โครงการแก้มลิง	 โครงการชั่งหัวมัน	

รวมถึงโครงการฝนหลวงที่มีการน�าเครื่องบินเข้ามาร่วมใช้เพื่อการเกษตร”

 ศราวุธ สอนเสนา	นักศึกษาชั้นปีที่	๓	สาขาวิชาธุรกิจการบิน	วิทยาลัยนานาชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	เล่าถึงความภูมิใจด้วยน�้าเสียงเทิดทูน

	 “ผมเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น	 รู้จักโครงการพระราชด�าริในจังหวัด	 เช่น	 โครงการ

เข่ือนน�้าเชิญ	 และโครงการพัฒนาการเกษตรสองฝั่งแม่น�้าชี	 ฯลฯ	 รู้สึกดีใจที่พระองค์ท่าน 

ช่วยเหลือชาวขอนแก่น	 แต่เมื่อท่านสวรรคต	 ก็รู้สึกเสียใจที่คนไทยเราสูญเสียกษัตริย์ที่ดี 

ที่สุด	ถ้ามีโอกาสก็จะมางานพระเมรุมาศ”

	 เห็นในหลวงท�าเพื่อเรามามากมาย	จึงอยากเดินตามรอยที่จะท�าเพื่อสังคม

	 “ผมเคยมาคัดแยกขยะกับเพื่อนที่สนามหลวง	 เห็นจากที่อาจารย์ประชาสัมพันธ์	 

ก็ต้ังใจจะมา	 และเห็นจากเฟซบุ๊กว่า	 มีนักศึกษาสวนสุนันทาเคยมาช่วยในวันเคลื่อนพระ- 

บรมศพจากโรงพยาบาลศิริราช	 เมื่อผมมาเป็นจิตอาสาก็ได้เห็นจิตใจของคนไทยรวมเป็น

หนึ่งเดียว	 นอกจากนี้	 ผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีโดยไม่ดื่มเหล้า	 สูบบุหรี่	 ซึ่งท�ามาโดยตลอด 

และจะท�าต่อไปในทุกวัน”

	 “ผมในฐานะชาว	 จ.ขอนแก่น	 คนหนึ่ง	 อยากจะบอกว่า	 ‘รู้สึกขอบคุณท่าน	 ถึงแม้

ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้ว	แต่สิ่งที่ท่านท�าเพื่อชาวบ้าน	จะได้รับการจดจ�าตลอดไป’	”
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	 ร่องรอยของทุกสิ่งที่พระองค์ทรงท�าเพื่อประชาชนชาวไทย	 ท�าให้เช่ือมั่นว่า	 

ประชาชนทุกภาค	ทุกจังหวัด	จะไม่ลืมในหลวง	เพราะท่านทรงท�าเพื่อพวกเขามาแล้วทั้งสิ้น	 

ภาพทุกภาพยังคงบอกเล่าผ่านรูปถ่าย	ผ่านสารคดี	และผ่านการบอกเล่าจากความรู้สึกของ 

คนไทย	ทุกคนจึงรู้สึกราวกับพระองค์ท่านยังคงอยู่เสมอ	 เมล็ดพันธุ์มากมายที่ก�าลังเติบโต

งอกงามยังคงสวยสดและแผ่กิ่งก้านอย่างแช่มช้าตามรอยต้นไม้ใหญ่	 ที่เป็นดั่ง	 ‘ต้นแบบ’	

ของทุกต้น	 ด้วยปุ๋ยของ	 ‘ความดี’	 เช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์ตัวน้อยที่ก�าลังโผล่พ้นแผ่นดิน 

แสนกว้างขึ้นมาบนโลกใบนี้	

	 “รูสึ้กเศร้าใจทีพ่ระองค์สวรรคต	คดิว่าพระองค์จะอยูก่บัประชาชนชาวไทยนานกว่า

นี้	แต่ก็รู้สึกดีใจที่เกิดในประเทศไทย	และได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่	๙”

 พิชชาพร วิทัศนานนท์	 และ	ปพิชญา เพ็ญกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 ๔	

แผนการเรียนศิลป์-ค�านวณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	เล่าถึงความรู้สึกที่มีร่วมกัน

	 “หนูเป็นคนกรุงเทพฯ	รู้จักกังหันน�้าชัยพัฒนา	รู้จักโครงการของพระเจ้าอยู่หัว	เช่น	

โครงการฝนหลวง	โครงการแก้มลิง	และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง	ฯลฯ	หนูรู้สึก

ภาคภูมิใจที่ท่านรักและช่วยเหลือประชาชนชาวไทย	 เป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเรา	 ท�าให้

ประชาชนด�าเนินตามรอยของพระเจ้าอยู่หัว	 น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้หลายอย่าง	 เช่น		

เรื่องความพอเพียง	เรื่องครอบครัว	ทรงสอนให้ใช้ไฟฟ้ากับน�้าอย่างประหยัด”

	 การที่ท่านช่วยเหลือประชาชนนั้น	 นับเป็นส่ิงที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่างและน�ามา 

ใช้ในชีวิต

	 “หนูเคยมาเป็นจิตอาสาคัดแยกขยะที่สนามหลวงแล้ว	๒	ครั้ง	ครั้งนี้มาเป็นครั้งที่	๓ 

เพราะอยากท�าความดี	อยากอ�านวยความสะดวก	ถึงจะท�าเล็กๆ	น้อยๆ	ก็ยังได้ช่วยเหลือ	

หนูรู้สึกดีและมีความสุขที่ได้มาเป็นจิตอาสา”

	 เมื่อมองไปรอบๆ	 เต็นท์	 สนามหลวงที่คนเคยพลุกพล่านก็ยังคงเดิม	 หากแต่ภาพ

ผู้คนที่เดินไปมา	 ที่เคยท้ิงบุหรี่	 สูบบุหรี่ทั้งที่มีป้ายห้าม	 ทั้งขยะที่เคยกองอยู่ไม่เรียบร้อยก็

หายไป...ไม่เหมือนเดิม	ภาพที่เด็กหญิงทั้งสองเคยเห็นก�าลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

	 “หนูรู้สึกว่าวัยรุ่นบางส่วนก�าลังติดบุหรี่	 หนูจะเริ่มที่ตนเองโดยเป็นตัวอย่างที่ดี	 ไม่

สูบบุหรี่และบอกโทษที่มีต่อสุขภาพ	 ถ้ารักตัวเองก็ต้องรักษาสุขภาพ	 ถ้าสุขภาพย�่าแย่ต้อง

ค�านึงถึงพ่อแม่และคนรอบข้างว่าจะอยู่อย่างไร”
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	 เมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดต่างก็พยายามท�าหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได	้ 

แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆ	น้อยๆ	ที่คนอื่นปรามาสว่าใครก็ท�าได้ก็ตาม	แต่พวกเขาก็จะคงท�าต่อไป 

ด้วยความตั้งใจใจที่จะท�าประโยชน์ให้แก่ผู้คน	 แก่บ้านเมือง	 ด�าเนินรอยตามพระองค์ท่าน	

ต้นแบบของพสกนิกร	เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	จากการเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยจนเติมเต็ม 

ทุกส่วนที่ต้องการ	 ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อปี	 ๒๕๒๓	 อันกล่าวถึงการท�า 

คุณประโยชน์	ความว่า

 “...การท�าเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมนัน้ได้ประโยชน์มากกว่าท�าเฉพาะประโยชน์ส่วนตวั 

และบอกได้ว่า คนไหนท�าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแท้ๆ ล้วนๆ เชื่อว่าประโยชน์นั้นจะไม่ได้ 

เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัว แบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งก็ไม่สบาย ก็หนัก ก็เหนื่อย  

แต่ถ้าผู้ใดท�าเพื่อส่วนรวม ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว และยิ่งมีความสุข...”

 

	 เมื่อทุกคนได้ท�า	“ประโยชน์”	แล้ว	“ความสุข”	ก็จะตามมา	

	 รอยยิ้มของทุกคนที่ได้รับจากการท�าคุณประโยชน์และมอบความสุขให้แก่พวกเขา		

เติมเต็มในหัวใจ	 เมล็ดพันธุ์ท่ีก�าลังเติบโต	 เพื่อสะสมเป็นก�าลังต่อไปในอนาคต	 พร้อมแผ่ 

กิ่งก้านเพื่อส่งมอบให้กับสังคม...	เมล็ดพันธุ์ที่สวยงามตามรอยพระองค์



272  บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก 



บั น ทึ ก ค ว า ม จ ง รั ก  273

1

 หลงัจบข่าวประกาศการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

รชักาลที	่๙	อย่างเป็นทางการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย	รตัตกิาลแห่ง

ความเงียบงันก็เสมือนได้เริ่มต้นขึ้นในหัวใจของคนไทยเกือบทั้งประเทศ		

	 ในห้วงยามนัน้		ผมทบทวนเร่ืองราวต่างๆ	ท่ีบันทึกไว้ในความทรงจ�านบัตัง้แต่วยัเดก็ 

จวบจนกระทั่งถึงวันนี้ที่อายุก้าวผ่านหลักชีวิตท่ีสามสิบมาแล้ว	 ท้ังความทรงจ�าผ่านข่าว 

สารคดีในโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	จ�าได้ว่าสมัยเรียนชั้นประถม	ครูมักให้ผมและเพื่อนๆ	ใน

ห้องผลัดกันจัดบอร์ดหน้าห้องเรียนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวง	 พร้อมกับพูด 

เสมอๆ	ว่า	สถาบันพระมหากษัตริย์คือสถาบันที่เป็นดั่งหลักให้คนไทยได้มีที่ยึดเหนี่ยว	เป็น 

ที่พ่ึงทางจิตใจ	 เรื่องราวเหล่านั้นผมยังคงจ�าได้	 แต่ผมกลับไม่รู้สึกชัดแจ้ง	 จวบจนค�่าวันท่ี

พระองค์เสด็จสวรรคต	 ผมเร่ิมรับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างท่ีไม่เคยรู้สึกมาก่อน	 ผมหันไป 

ถามแม่ขณะที่ดูรายการพิเศษเฉพาะกิจในห้วงเวลาแห่งการสูญเสียครั้งใหญ่นี้	 ถามว่าแม ่

รู้สึกอย่างไรที่ตอนนี้ไม่มีในหลวงรัชกาลที่	๙	อีกแล้ว

	 “ใจหาย...”	แม่ตอบสั้นๆ	พร้อมนัยน์ตาที่คลอด้วยน�้าใสๆ

รัตติกาลแห่งความรัก

เอกจิต สว่างอารมย์
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2

	 แม้จะล่วงผ่านคืนวันอันโศกเศร้าของพสกนิกรไทยมาหลายห้วงยามแล้ว	 แต่ท้อง

สนามหลวงในเวลาใกล้เที่ยงคืนก็ยังสุกสกาวไปด้วยแสงไฟส่องสว่าง	พระบรมมหาราชวังที่

เรอืงรองด้วยแสงไฟสีเหลืองส้มดเูด่นเป็นสง่า	ผูค้นจากท่ัวทุกทิศทางยังหลัง่ไหลเพือ่เข้าแถว

รอสักการะพระบรมศพ

	 ผมลงรถโดยสารประจ�าทางตรงบรเิวณใกล้ๆ	สีแ่ยกคอกววั		แล้วเดนิเลาะเลยีบมาทาง 

โรงแรมรตันโกสินทร์		ข้ามถนนมายังท้องสนามหลวง		เพือ่มุง่หน้าไปท่ีประตฝ่ัูงมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์		ตลอดเส้นทางผมเจอผูค้นมากมาย		หลายจงัหวะท่ีสบตากบับรรดาผูค้นเหล่านัน้ 

เรายิม้ให้กนัเสมือนหนึง่ญาตพิีน้่องท่ีรู้จกัคุน้เคยกนัมา		มองลกึในแววตาของผูค้นในค�า่คนืนี ้

ความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่	๙	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ยังคงไม่ได้จางหายไป	แม้อีกไม่กี่วันก็จะครบ	๑๐๐	วันแห่งการจากไปของพระองค์

	 จากการเดินส�ารวจด้วยตัวเอง	 และสอบถามเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครท่ีมาช่วย

บริการประชาชนในทุกค�่าคืน	 พอท�าให้ทราบว่า	 ผู้คนจะมาพักค้างอ้างแรมเพื่อต่อแถว 

สกัการะพระบรมศพในทุกค�า่คนื	มากบ้าง	น้อยบ้าง		หากเป็นคืนวนัศุกร์	เสาร์	ผูค้นจะหลัง่ไหล 

มามากกว่าวันอ่ืนๆ	 ที่รุ่งข้ึนต้องมีภารกิจการงาน	 การบริหารจัดการก็จะแตกต่างไปตาม 

จ�านวนประชาชนด้วยเช่นกัน	 แต่หลักๆ	แล้วทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังจะมีอยู่ด้วยกัน 

สองทางเข้าที่จะเปิดตั้งแต่เช้ามืด	คือประตูฝั่งคลองหลอด	หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์และอีก

ด้านคือประตูตรงมุมถนนท่าพระจันทร์	ด้านข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 ผมตัดสินใจหยุดเท้าตัวเองตรงหัวแถวท่ีตั้งขึ้นตรงหัวมุมถนนท่าพระจันทร์	 โดย

หมายใจว่าจะพยายามพูดคุยกับผู้คนที่มาในค�่าคืนนี้ให้หลากหลายที่สุดเท่าที่จะท�าได้เพื่อ

คลี่คลายค�าถามบางค�าถามที่ค้างอยู่ในใจ

3

	 บริเวณหัวมุมถนนท่าพระจันทร์	 ในเวลาหลังทุ่มเป็นต้นไป	 คือ	 หมุดหมายเริ่มต้น

ของหัวแถวทีม่าพักค้างข้ามคืนเพือ่เป้าหมายในใจในการเข้ากราบถวายสกัการะพระบรมศพ 

ในหลวงรัชกาลที่	๙	ในช่วงเวลาเช้ามืด	

	 “ผมนดักบัภรรยาว่าไม่ต้องท�าโอท	ี	บอกลูกๆ	ให้ลาพกัร้อน		วนันีจ้ะไปกราบพ่อหลวง 

กัน	 อยากให้ลูกได้มากราบพระบรมศพพระองค์ท่าน	 ให้เขาได้รู้สึกถึงบุญคุณแผ่นดิน	 ได ้

เห็นถึงบารมีของพระองค์	แม้ในวันที่ไม่มีพระองค์ท่านอยู่แล้ว”	คุณลุงอนุชิต นลพงษ์	วัย	 
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๕๐	กว่า	บอกเล่าถึงเหตุผลในการมากันอย่างพร้อมหน้าทั้งครอบครัว	มีเพียงพลาสติกแผ่น 

บางๆ	ส�าหรับปูรองนั่ง	 ขาของคุณลุงเหยียดตรงคล้ายจะยืดให้คลายเมื่อย	คุณป้า	ภรรยา 

คุณลุงอนุชิตที่น่ังอยู่ข้างๆ	 เล่าให้ฟังพร้อมรอยยิ้มเมื่อเห็นผมเหลือบมองไปที่ขาของคุณ

ลุงว่า	ลุงขาไม่ดี	แต่ก็อยากมา	ยิ่งป้าเคยมาแล้วครั้งหนึ่ง	มานั่งรอเพื่อเข้ากราบพระบรมศพ 

ตอนเช้าแบบนี้	 พอกลับไปแล้วเล่าให้ลุงฟัง	 ลุงจึงอยากมาบ้าง	 ป้าเองก็ห่วงกลัวลุงจะเดิน

ไม่ไหว	แต่วันนี้ใจลุงสู้	ต่างจากที่เคยมาครั้งก่อนแล้วขาไม่ดีเอามาก	เลยต้องชวนกันกลับ

	 ส�าหรับผู้ชายที่มีหัวใจมุ่งมั่นแล้ว	 แม้จะล้มเหลวในครั้งแรก	 แต่ความคิดจะล้มเลิก

ย่อมไม่มีทาง	เช่นเดียวกับคุณลุงที่เดินทางมาจากคลอง	๒	ปทุมธานีผู้นี้	

	 “ครั้งก่อน	วันที่	๒๙	ตุลา	คนเยอะมาก	มาตั้งแต่	๑๐	โมงเช้า	 เข้าไปยังไงก็เข้าไม่

ถึง	เลยชวนแฟนกลับบ้าน”	คุณลุงหยุดพูด	เหมือนก�าลังคิดถึงเรื่องเมื่อครั้งแรกมาสักการะ

พระบรมศพ			

	 “วันน้ันขาไม่ดีด้วย	 แต่วันนี้ยังไงก็ต้องกราบพระองค์ให้ได้	 ผมบอกพ่อหลวงว่า 

วันนี้จะมาไหว้พ่อหลวงนะ	ขออย่าให้ปวดเมื่อย	 ขอให้เดินคล่องๆ	หน่อย	 วันนี้ผมเดินลิ่ว

เลย	จนลูกถามเลยว่าพ่อจะรีบไปไหน”	

	 นี่กระมังที่เขาบอกกันว่า	ถ้าก�าลังใจดี	จะมีพลังบางอย่างเกิดขึ้น

	 “ลุงล�าบากไหม”	ผมเอ่ยถามไปด้วยใจที่เป็นห่วง	แต่ค�าตอบที่ได้กลับมาท�าให้หัวใจ

ผมฟูจนปริออกมาเป็นรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้า

	 “ไม่เลย	พระองค์ท่านล�าบากกว่าลุงมาก	ล�าบากทุกวัน	ท่านไม่ใช่พระราชาที่สบาย				

ท่านทรงงานทุกวัน	 ท�างานเพื่อราษฎรทุกวัน	 มาวันนี้ก็ขอให้ได้กราบท่าน	 อยากบอกกับ

พระองค์ต่อหน้าแท่นพระบรมศพว่าขอให้พ่อหลับสบาย”

	 ผมยกมอืไหว้ลาลุงและครอบครวั	แล้วเดนิเลาะเลยีบถนนท่าพระจนัทร์ไปตามแนว

แถวเหล่าพสกนกิรทีจ่งรกัต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีอาศัยบาทวถิเีป็นท่ีนัง่รอเป็นแนวยาว	

แม้แสงไฟส่องสว่างข้างทางจะให้แสงสลัว	ไม่สว่างมากมาย	แต่สิ่งที่สว่างไสวกลับเป็นน�้าใจ 

คนไทยในบริเวณนั้น	ผมเห็นแต่ผู้คนที่อาทร	แบ่งปันที่นั่ง	รอยยิ้ม	ยาทากันยุง	และอาหาร

ที่บรรดาอาสามูลนิธิต่างๆ	เอามาบริการเพื่อคลายหิว	

	 ผมเดินไปเรื่อยๆ	 ตามสายลมเย็นๆ	 ที่พัดในเดือนธันวาคม	 ค�่าคืนนี้อากาศก�าลัง 

เยน็สบาย		ไม่ร้อนหรอืหนาวเกนิไป		หางแถวในขณะเวลาใกล้เท่ียงคนืได้ปัดไปยังท่าช้างแล้ว				

ผมหยุดดูฝูงคนที่ทยอยกันมา	บ้างมาด้วยแท็กซี่	บ้างมากันเป็นรถตู้	บ้างซ้อนมอเตอร์ไซค์ 

จิตอาสา	 ความสับสนของผู้คนที่ไม่รู้จะไปต่อแถวทางไหนมีให้เห็นอยู่บ้าง	 แต่เพียงไม่นาน

ก็ได้รับความกระจ่างชัดจากบรรดาอาสาสมัครที่คอยช่วยเจ้าหน้าที่รัฐช้ีแนะอธิบายก็ท�าให้

คลี่คลาย	 และอีกสิ่งท่ีประจักษ์แก่สายตาขณะที่เดินบนถนนแห่งความจงรักเส้นนี้คือความ

งดงามที่เรียกกันว่าความเท่าเทียม	 ท่ีประชาชนคนไทยท่ีมีหัวใจรักในหลวงได้แสดงออก 
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อย่างเสมอภาค	ไม่มีใครได้สิทธิเหนือใคร	แม้จะมีรายได้	ชนชั้น	อาชีพที่แตกต่างกันแค่ไหน		

แต่หากจะเข้ากราบพระบรมศพ		ทุกคนต้องนัง่รออยู่บรเิวณทางเดนิเท้าเหมอืนกนัทุกผูน้าม

	 ในระหว่างนั้นเอง	 สายตาผมก็สะดุดเข้ากับผู้หญิงวัยกลางคน	 เธอรวบผมรัดตึง

เรียบร้อย	แต่งกายชุดกระโปรงด�า	รองเท้าสีด�ารัดส้น	ดูภูมิฐาน	ต่อแถวนั่งปะปนไปกับผู้คน

เพียงล�าพัง	ผมยกมือไหว้เธอ	แล้วบทสนทนาก็เริ่มขึ้น

	 เธอเป็นผู้หญิงวัยห้าสิบกว่าๆ	เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนท์ให้เช่า	และเจ้าของร้านค้า

ย่านเดอะมอลล์งามวงศ์วาน	 ใบหน้ายิ้มแย้ม	 ดูเป็นหญิงไทยที่มีความอิ่มเอิบ	 มีความสุข

ระบายอยู่บนดวงหน้า	เธอมากราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่	๙	มาแล้ว	๗	ครั้ง	ครั้งนี้

เป็นครั้งที่	 ๘	 เธอเล่าให้ผมฟังว่าเธอมาที่นี่ตั้งแต่รู้ข่าวสวรรคตในวันที่	 ๑๓ตุลาคม	 เธอชื่อ	 

ศิริพร ยิ่งยวด 

	 “ตอนที่รู้ว่าพระองค์เสด็จสวรรคต	 รู้สึกเคว้งคว้างเหมือนตัวเราไม่มีหัวใจอยู่กับตัว	

ไม่รูว่้าเราจะท�ายงัไง	ต่อไปประเทศจะเป็นอย่างไร	น�า้ตามนัไหลออกมาไม่รู้ตวั”	เธอบรรยาย

ความรูส้กึภายในใจด้วยเสยีงสัน่เครือ		เสมอืนหนึง่คนไร้ท่ีพึง่ในวนัท่ีในหลวงของคนไทยไม่อยู่ 

แล้ว	แม้จะมากราบพระองค์ท่านหลายครั้งแล้ว	แต่ทุกครั้งที่ก้มลงกราบที่แท่นพระบรมศพ	

เธอยังบอกกับผมว่ายังไม่อยากจะเชื่อว่าไม่มีพระองค์ท่านอยู่แล้วจริงๆ

	 “ทุกครั้งที่เข้าไปกราบ	น�้าตาก็จะไหล	นี่พระองค์จากเราไปแล้วจริงๆ	หรือ”

	 ผมฟังค�าบรรยายความรู้สึกของเธอที่มีต่อพระองค์แล้ว	 พาให้นึกต่อไปว่าเพราะ 

อะไรกัน	 เธอจึงรู้สึกจงรักกับพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ได้อย่างมากมายถึงเพียงนี้	 แต่เมื่อ

ยิ่งคุยก็ยิ่งเข้าใจ	 เพราะส่ิงที่เธอเล่าถึงความทรงจ�าเร่ืองพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงม ี

พระเมตตา	มีผลต่อครอบครัวเธอ	และชาวชุมพรทั้งเมือง

	 “พี่เป็นคนชุมพร	แม่	พี่น้องยังอยู่ที่ชุมพร	ตอนปี	๒๕๔๐	ที่น�้าท่วมหนักๆ	คนชุมพร

แทบไม่มใีครอยากอยูช่มุพรอกีเลย		ปกตเิดอืนพฤศจกิายน	น�า้จะท่วมชมุพรทกุปี		แต่ปี	๒๕๔๐ 

ท่วมหนกัมาก		บ้านอยูไ่ม่ได้เลย		คนตายเยอะมาก		ครอบครวัอยูท่ีช่มุพรกนัหมด		รถในตวัเมอืง 

ลอยหมด	 ติดต่อกันไม่ได้เลย	 หลังจากน�้าท่วม	 มีนักข่าวมาสัมภาษณ์	 คนชุมพรจะไม่อยู่

กันแล้ว	 แล้วไม่มีใครมาช่วย	 หลังจากนั้นไม่นาน	 ในหลวงเสด็จฯ	 ส่วนพระองค์	 ที่ตรงนั้น

กันดารมาก	คนตกปลาเห็นพระองค์ท่านเดินส่องไฟฉายกับข้าราชบริพารไม่กี่คน	แล้วท่าน

กพ็ระราชทานทรพัย์ให้ขุดคลองหนองใหญ่		ตัง้แต่วนันัน้จนวนันีเ้พิง่จะมนี�า้ท่วมเท่ียวนีเ้อง”

	 ในระหว่างที่คุยกันนั้น	ผมและน้าศิริพรต้องคอยโบกปัดอยู่เป็นระยะๆ	จนผมอดที่

จะถามเธอไม่ได้ว่า	มานั่งตรงนี้แล้วมาตั้งหลายครั้ง	ไม่รู้สึกว่าล�าบากหรือ

	 “ในหลวงล�าบากกว่าเรามาก	 พระองค์ท่านเสด็จฯ	ไปทุกที่	 เสด็จฯ	ไปสะเมิง	 ไป 

พัฒนาชาวเขา	 ไปจนติดเชื้อไมโครพลาสม่า	 ท่านยังไม่ล้มเลิกที่จะไป	 ทุกที่ที่กันดาร	 ท่าน

เสด็จฯ	ไปหมด	แล้วเราเป็นใคร	ล�าบากแค่นี้ยังไม่เท่ากับพระองค์ท่านล�าบาก”	
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	 ผมฟังค�าที่พูดของผู้หญิงตรงหน้าแล้วย้ิมรับด้วยความเข้าใจและเคารพในความ 

กว้างใหญ่ของหัวใจที่ผู้ชายอย่างผมยังมีขนาดสู้เธอไม่ได้	 เธอส�าทับผมต่ออีกว่า	 เธอจะท�า

ทุกอย่างเท่าที่ท�าได้	 เพื่อจะด�าเนินตามความดีของพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่	 และจะ 

สอนลูกหลานให้จงรักภักดีต่อในหลวงเสมอไป

	 ก่อนที่ผมจะลากลับ	ผมถามเธออีกครั้งว่า	จะมากราบพระองค์อีกไหม	

	 “ต้องมาให้มากที่สุด	 เหมือนเรายังได้ใกล้ชิดพระองค์	 การได้มากราบพระบรมศพ

คือการได้พบพระองค์อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด”	เธอตอบอย่างไม่ลังเล

ตอนปี  ๒๕๔๐ ทีน่�า้ท่วมหนกัๆ  คนชมุพรแทบไม่มีใคร 
อยากอยู่ชุมพรอีกเลย ปกติเดือนพฤศจิกายน น�้า 
จะท่วมชุมพรทุกปี แต่ปี ๒๕๔๐ ท่วมหนักมาก บ้าน 
อยูไ่ม่ได้เลย  คนตายเยอะมาก  ครอบครวัอยูท่ีช่มุพร 
กนัหมด  รถในตวัเมอืงลอยหมด  ตดิต่อกนัไม่ได้เลย 
หลังจากน�า้ท่วม  มนีกัข่าวมาสมัภาษณ์  คนชมุพรจะ 
ไม่อยูก่นัแล้ว  แล้วไม่มีใครมาช่วย  หลังจากน้ันไม่นาน 
ในหลวงเสด็จฯ ส่วนพระองค์  ทีต่รงนัน้กนัดารมาก 
คนตกปลาเห็นพระองค์ท่านเดินส่องไฟฉายกับ 
ข้าราชบรพิารไม่กีค่น  แล้วท่านกพ็ระราชทานทรพัย์
ให้ขุดคลองหนองใหญ่...
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	 ผมออกเดินต่อในโมงยามที่ก้าวเข้าสู่อีกวัน	 เดินไปมองผู้คนไปเรื่อยๆ	 จนพบว่า 

ตวัเองมายนือยูข้่างก�าแพงพระบรมมหาราชวงัอนัเรอืงรอง		ผมหยุดยืนข้างต�ารวจชัน้ผูน้้อย

ที่ยืนยามอยู่บริเวณนั้น	ผมสบตา	ยิ้มให้	และพูดคุยกับเขา

	 “ง่วงไหมพี่”	ผมถามด้วยรอยยิ้ม

	 “ไม่ครบั	เพ่ิงผลัดมายืนแทนเพือ่น”	ต�ารวจนครบาลวยัย่ีสบิปลายๆ	พดูตอบผมด้วย

ไมตรี

	 “พี่ได้เข้าไปกราบพระองค์ท่านหรือยัง	ห่างกันแค่ก�าแพงกั้นเอง”	ผมถามพลางมอง

ไปที่ก�าแพงพระบรมมหาราชวัง	ซึ่งห่างจากประตูเทวาพิทักษ์ไม่มากนัก

	 ต�ารวจผู้นี้ยิ้มรับบางๆ	ก่อนตอบกลับมา	“ยังเลยครับ	แต่ก่อนท�างานทุกครั้งผมจะ

หันไปกราบก�าแพงวังก่อน	ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็ภูมิใจ	เหมือนได้ท�างานรับใช้พระองค์ท่าน”	

	 เราคุยกันอีกช่ัวครู่	 ก่อนที่ผมจะข้ามถนนไปยังหางแถวของคืนนี้ท่ีอยู่บริเวณหน้า

ราชนาวีสโมสร	โดยหมายใจที่จะเข้าไปคุยกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ก�าลังรอฟ้าสว่างเพื่อกราบ

พระบรมศพเหมือนเช่นคนไทยคนอื่นๆ	นั่นคือกลุ่มชนชาวเขา	

	 เครื่องแต่งกายสีสันฉูดฉาดโทนสีแดง	 ที่ประดับด้วยโลหะชิ้นเล็กๆ	 หากไม่ใช่ชุด 

แต่งกายประจ�าชนเผ่าคงถูกมองว่าไม่ถูกกาลเทศะ	 แต่เมื่อทางราชการอนุญาตให้พวกเขา 

สามารถแต่งกายชุดประจ�าชนเผ่าเข้าสักการะพระบรมศพได้	 พวกเขาและเธอจึงมาท่ีนี่

ด้วยความภูมิใจท่ีคนไทยท่ีมีเชื้อสายชาติพันธุ์	 “ดาละอั้ง”	 ชาวเขาที่อยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศไทยจะได้เข้ามากราบพระบรมศพได้เช่นกัน	

	 “พวกเรารักในหลวง	เพราะพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งเรา”	ยา ปักน้อย	ชายหนุ่ม

วัยสามสิบต้นบอกเหตุผลสั้นๆ	ที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่	๙	ได้ทรง

งานไว้ในระหว่างทรงพระชนม์อยู่	 ตรงกันกับสิ่งที่อยู่ในใจของ	 เอื่อย ตาลีปาน	 เด็กสาว 

ชาวดาละอั้งที่สื่อความหมายในการมากราบพระบรมศพในความหมายเดียวกัน	“อยากมา 

กราบพระองค์ท่าน	 อยากไหว้ท่าน	 เพราะท่านรักพวกหนู	 ถึงพวกหนูจะเป็นชาวเขายังไง	 

ท่านก็ไม่เคยทอดทิ้ง	ท่านไม่เคยรังเกียจ	ถึงจะยากจน	พ่อหลวงก็ช่วยเหลือทุกอย่าง”	

	 พวกเขาเล่าว่า	มบ้ีานเกดิอยูท่ี	่อ.แม่จนั	จ.เชียงราย		แต่มาท�างานโรงงานท่ีสมทุรสาคร			

เหมาแท็กซี่กันมา	 ออกเงินกันคนละร้อยบาท	 มากราบพระบรมศพต้ังแต่เม่ือวานนี้แล้ว 

รอบหนึ่ง	 และจะเข้าคิวกราบอีกรอบในรุ่งเช้าวันนี้ก่อนที่จะพากันกลับที่พัก	 “มันสุขใจ	 แค่ 

นั่งรอตรงนี้ก็มีความสุขแล้ว	 นอนอยู่ห้องก็ทุกข์	 คิดนู่น	 คิดนี่	 แต่มาอยู่ที่นี่ใจมันสบาย	 ยิ่ง 

เข้าไปกราบในหลวงถึงข้างในยิ่งมีความสุข”	 ชายหนุ่มพูดด้วยรอยย้ิมท่ีเบิกบาน	 พร้อม 

ขยายความในใจต่อว่า	 “ถ้าไม่มีในหลวง	 ผมก็ไม่รู้จะได้เข้าไปในวังแบบนี้ไหม	 เพราะเรา 

ไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์	แต่ได้ไปกราบท่านในวัง	ท�าให้ผมรู้สึกถึงความเป็นคนไทย	ผม

อยู่เมืองไทย	ผมอยากเป็นคนไทย”
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	 “นอนไม่ได้หนูก็ยอม	 ขอให้ได้กราบท่านอีกรอบหนึ่ง	 คือ	 หนูได้ไปกราบในหลวง 

เม่ือวานนี	้แต่กอ็ยากกราบอกี	รูส้กึปลืม้ใจ	มคีวามสขุ	ขอให้ได้ไปกราบอกีครัง้หนึง่	อยากมา 

ขอพรจากท่าน	ให้พวกหนมีูความสุข”	หญงิสาวคนเดมิพูดด้วยสายตาท่ีทอดไปยังพระบรม- 

มหาราชวัง	คล้ายจะให้สิ่งที่เธอพูดลอยตามลมเข้าไปถึงพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ	

	 ความสุขนี่เองท่ีขับเคลื่อนให้คนกลุ่มนี้	 ที่แม้จะไม่มีบัตรประชาชนท่ีแสดงถึงความ

เป็นคนไทย	แต่หากหัวใจของเขาเหล่านี้แสดงความเป็นราษฎรในพระองค์	ที่ยังคงนั่งรออยู่

ตรงนี้ด้วยใจอิ่มเอมเสมอเหมือนเป็นพสกนิกรที่อยู่ในสายพระเนตรของพระองค์

	 “เรารักในหลวงนะคะ	 แม้จะไม่เคยเห็นท่าน	 แต่ท่ีเรามีวันนี้	 ไม่ล�าบาก	 มีกิน	 มีใช้	 

ก็เพราะพระองค์	พระองค์รักชาวเขา”

4

	 ใกล้สว่างแล้ว		ผมนัง่รถโดยสารประจ�าทางกลบับ้าน		พร้อมค�าตอบบางอย่างท่ีบอก

ผมว่าท�าไมคนไทยถึงรักในหลวงรัชกาลที่	๙
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…เยาวชนทั้งหลายที่อยูในวัยเรียน
ยอมมีความมุงมั่นที่จะศึกษาวิชาการตางๆ ให ไดมากๆ
เพื่อนาํไปใชทาํประโยชน สรางสมความสุขความเจริญ

ใหแกตัวเอง ตลอดจนสวนรวม
แตการใชวิชาความรูนั้น จาํเปนจะตองใชอยางถูกตอง

ดวยคุณธรรมและความสามารถที่เหมาะ
จึงจะไดผลเต็มเปยม…

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ

ณ สนามศุภชลาศัย
วันอาทิตยที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒
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	 ในวันที่คนไทยสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมพิลอดุลยเดช		ประชาชนใต้ร่มพระบารมต่ีางโศกเศร้า		และด�าเนนิชวิีตอย่างคนไร้หวัใจ 

น�า้ตารนิอาบแก้มไม่เว้นวนั		ขณะท่ีโลกหมนุไปตามวนัเวลา		เหมอืนว่าเวลาในประเทศเลก็ๆ 

ชือ่ว่า	“ไทย”	หยดุนิง่ไปชัว่ขณะ	หลงัจากท่ีพยายามยันกายขึน้จากทุกข์โศก	ตัง้ตวัเงยหน้าให้

น�้าตาไหลย้อนกลับไปข้างใน	ประชาชนเล็กๆ	ของพระองค์	ต่างลุกขึ้นมาแสดงความจงรัก

อย่างต่อเนื่อง

 เรืองนภา  ปนวงษ์		วยั	๔๕	ปี		โปรดิวเซอร์อสิระ	เล่าทัง้น�า้ตาว่าวนัทีใ่นหลวงสวรรคต 

เธอท�างานอยูท่ีบ้่าน		รอฟังข่าวพระราชส�านกั		เพราะมกีระแสข่าวว่าพระอาการประชวรไม่สู้ 

ดีมาตั้งแต่วันที่	 ๑๒	 ตุลาคม	 ระหว่างนั้นเธอร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความกังวล	 ครั้นพอมี

ประกาศแถลงการณ์จากส�านักพระราชวังก็ย่ิงร้องไห้หนักกว่าเดิม	 ใจก็คิดแต่ว่าจะท�าอะไร

เพื่อตอบแทนพระคุณในหลวงได้บ้าง			

	 “พอรู้ข่าวเท่านั้น	 ตั้งสติไม่ได้เลย	 รู้แต่ว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร	 เพราะก่อน 

หน้านีเ้รามคีวามทกุข์กจ็ะตัง้จติบอกท่านทุกคร้ัง		เรามท่ีานยึดเหนีย่ว	ว่าเราจะต้องท�าความดี 

เพราะเวลาที่เรามีอุปสรรคก็จะดูรูปท่าน	 รู้สึกใกล้ชิดพระองค์	 เพราะเราได้ยืนบนแผ่นดิน 

เดียวกับท่าน	 เรามีท่านเป็นต้นแบบ	 เราชื่นชมและยึดถือค�าสอนของท่านเป็นหลักใจมา 

ตลอด

กว่าบัวจะพ้นน�้า

กาญจนา พ.
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	 “ค�าสอนหนึ่งที่ยึดไว้คือการเป็นคนดี	 ในหลวงมีพระราชด�ารัสว่าการเป็นคนดีเป็น 

ยาก	 ต้องฝ่าฝัน	 ต้องทวนกระแส	 แต่ก็ต้องท�าให้ได้	 เราเป็นแค่คนเล็กๆ	 คนหนึ่ง	 สูงที่สุด

ที่เราได้ท�าคือเคยถวายงานมิวสิควีดีโอเพลงตามรอยพระราชา	 ตั้งแต่ประมาณปี	 ๒๕๕๔			 

เป้าหมายการท�าเอ็มวีนี้คือเพื่อให้เด็กไม่ลืมในหลวง	 ให้รู้ว่าท่านท�าอะไรเพื่อแผ่นดินบ้าง		

ท่านเหนื่อยแค่ไหน	 วันที่เราท�าเอ็มวีนี้	 เราอยากท�าเพราะภูมิใจที่ได้ท�า	 คือสูงสุดของคนที่

ท�างานแล้ว	แต่พอท่านสวรรคต	แล้วเราได้ดูงาน	ยิ่งมีความภูมิใจมากกว่าเดิม	ร้องไห้หนัก

กว่าเดิม	รู้สึกว่าเป็นบุญเหลือเกินที่เคยได้ท�างานถวายท่านบ้างแม้ไม่ได้มากมาย”

	 เจ้าตัวกล่าวว่าตั้งแต่วันที่ในหลวงสวรรคตจนถึงวันนี้	ความเสียใจยังไม่ได้ลดลงเลย			

อาทิตย์แรกเป็นช่วงที่จิตใจย�่าแย่มาก	แต่หลังจากนั้นก็บอกตัวเองว่าเธอต้องไม่เป็นอย่างนี้			

เพราะพระองค์ท่านคงไม่ได้ปรารถนาจะเห็นคนไทยร้องไห้	

	 “เรามองหาว่าเราจะท�าอะไรเพื่อสังคมได้บ้าง	 หลังจากไปกราบท่านที่สนามหลวง	 

ก็ตัดสินใจไปเป็นจิตอาสาให้มูลนิธิกระจกเงา	 คอยดูแลเด็กตามโรงพยาบาลที่แผนกผู้ป่วย 

เด็ก	วันพุธกับวันศุกร์ก็ท�ากิจกรรมเป่าลูกโป่ง	วาดรูประบายสีช่วงที่เด็กๆ	รอหาหมอ	อยาก

ท�าความดีถวายพระองค์ท่าน	เมื่อก่อนเราอยากท�าดีให้ตัวเอง	แต่หลังจากท่านสิ้นไปแล้วก็

อยากท�าดีให้คนอื่น	พระองค์ท่านเคยตรัสว่าท�าดีไม่ต้องให้ใครเห็นก็ได้	อะไรที่เราจะท�าให้

คนอื่นได้ก็จะท�า”

	 วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๙		มีหนังในโครงการ	“เราเกิดบนแผ่นดินรัชกาลที่	๙”	ให้ชม

ฟรี	๑๕	หนังสั้นจาก	๑๕	ผู้ก�ากับ	ฉายที่โรงภาพยนตร์เซ็นจูรี่	เดอะ	มูฟวี่	พลาซ่า	โครงการ

นี้เริ่มมาจาก	นัฐพงศ์ วงศ์ข�า	 ผู้ก�ากับมิวสิควีดีโอที่แกรมมี่	 สนใจอยากท�าหนังสั้นถวาย 

ในหลวงสักเรื่อง	แต่พวกเธอมีเครือข่ายที่ท�างานโปรดักชั่นก็เริ่มมีการพูดคุยกัน	

	 “ตอนที่คิดจะท�าก็ไม่คิดว่าจะเป็นโปรเจ็คใหญ่ขนาดนี้	 คิดแค่จะท�าด้วยทุนตัวเอง		

อาจจะเอามาลงยูทูบ	 พอคุยกับหลายๆ	 ผู้ก�ากับ	 หลายคนก็สนใจ	 จนเป็นเทียนกลุ่มใหญ ่

สว่างมาก	มีทุนจากผู้ก�ากับ	แชร์หน้าที่กัน	ช่วยกันท�างานให้ส�าเร็จ	หนังทุกเรื่องจะมีเนื้อหา

เกี่ยวกับในหลวง	 แต่ละเรื่องจะมีความแตกต่างตามความคิดของผู้ก�ากับแต่ละคน	 ดีวีดี 

หนังชุดนี้จะผลิตส่งให้เด็กในโรงเรียนในชนบทได้ซึมซับ	 รับรู้เรื่องราวของในหลวง	 โดยมีผู้

สนับสนุนที่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องดีงามที่จะแบ่งปันกันได้	 รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการ

ผลิตก็จะมอบให้มูลนิธิพระดาบส

	 “ทุกคนรู้สึกภูมิใจ	ทั้งที่ทางสายอาชีพผู้ก�ากับทุกคนจะเป็นคู่แข่งกัน	แต่พวกเขาคิด 

แค่ว่าจะท�าหนงัให้ดทีีส่ดุ		เพราะเป้าหมายเดียวกนัคือเพือ่ถวายท่าน		และท�าให้กบัประชาชน

ของท่าน	 ให้เด็กรุ่นต่อไปได้รู้ว่าเขามีในหลวงองค์นี้ที่ทุกๆ	 คนรัก	 งานนี้ช่วยลดอัตตาของ 

คนท�างานลง	ว่าเราไม่ได้ท�าเพื่อการแข่งขัน”

	 คนท�างานฟรีแลนซ์อย่างเธอ	 เมื่อเกิดสถานการณ์ความสูญเสียของคนทั้งชาติใน
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ครั้งนี้	ท�าให้เข้าใจหลายสิ่งอย่างมากขึ้น	ซาบซึ้งถึงค�าว่าพอเพียงชัดเจนขึ้น	เมื่อก่อนใช้ของ

โดยไม่เห็นค่า	มีเงินก็ซื้อใหม่เกินจ�าเป็น			

	 “เราได้หันกลับมามองตัวเองไหมว่าท่ีเราบอกว่าพอเพียง	 เราท�าตัวเองพอเพียง 

จริงหรือเปล่า	ที่ผ่านมาเป็นมายา	มันยังไม่ใช่ความพอเพียงจริงๆ	วันนี้ค�าว่าพอเพียงของ

เราแจ่มชัด	 ใช้จ่ายอย่างประหยัดจริงๆ	 จะออกนอกบ้านต้องมีเหตุจริงๆ	 ไม่ใช่ไปเพราะ

อยากออกจากบ้านไปนั่นไปนี่	ค�าสอนของพระองค์ท่านเหมือนค�าสอนในพระพุทธศาสนา 

พอเพียงไม่ใช่แค่ประหยัด	 พอเพียงคือความเข้าใจว่าความพอเพียงของเราคือแบบไหน		

อย่างไร	แต่ไม่ใช่ค�าว่าเข้าตาจน	ในวันที่เราเข้าใจค�านี้จริงๆ	 เมื่อท�าแล้วเราจะอิ่มที่ใจ	และ

ไม่ท�าให้คนอื่นเดือดร้อนไปกับเราด้วย”

	 ไม่เพียงเท่านั้น	ความกตัญญูต่อแม่ของในหลวง	เป็นสิ่งที่จับใจเธอเป็นที่สุด

	 “ภาพที่ในหลวงกอดสมเด็จย่าอยู่ในใจเรา	 เพราะครอบครัวเราไม่สมบูรณ์	 เราได้ 

เห็นความรักของแม่ลูก	 เป็นสิ่งเติมเต็มเรา	 วันหนึ่งเราดูภาพนั้นก็ฉุกคิดและตัดสินใจว่าจะ

ต้องไปกราบขอขมาแม่	 อยากขอโทษ	 เพราะเราก็ไม่รู้ว่าแม่เจออะไรมาบ้างในชีวิตแม่	 เรา

ไม่เคยคุยกับแม่ตั้งแต่เล็กจนโต	เพิ่งจะได้คุยกันไม่นานมานี้	แต่เหมือนข้างในเรายังไม่ค่อย

ยอมรับแม่	 แต่ก่อนที่เราจะออกจากบ้านก็จะมองภาพท่านที่อยู่ในบ้านก่อน	 วันนั้นไม่ใช ่

วันพิเศษอะไร	แต่เราอยากท�านะ	พอไหว้แม่	แม่ก็ก็ร้องไห้แล้วเล่าให้ฟังทุกอย่างว่าแม่เคย

ผ่านความทุกข์อะไรมาบ้าง	 เพราะเรามีก�าแพงกั้นอยู่เลยไม่เคยรู้ความทุกข์ของแม่	 โชคดีที่

เรามีในหลวงเป็นต้นแบบ	

	 “เราดูท่านในโทรทัศน์ตั้งแต่เด็ก	 เหมือนคนใกล้	 แต่ไม่เคยเห็นความดี	 ทั้งที่ท่าน 

ทรงงานทุกวัน	 ก็รู้ว่าท่านท�างานหนัก	 แต่ไม่ได้คิดอะไร	 เพราะเห็นเป็นกิจวัตรประจ�าวัน	 

เพิ่งมาเห็นคุณค่าของพระองค์ท่านจริงๆ	 เมื่อไม่กี่ปีนี้	 เราอาจจะท�าดีได้ไม่เท่าท่านหรอก	 

แต่อยา่งนอ้ยนา่จะคดิว่าเมือ่เราตายไป	อยากใหค้นข้างหลังพูดถึงเราอยา่งไร	เรากท็�าอย่าง

นั้น	อยากให้คนเห็นความดีก็ต้องท�าดี	ความดีท�ายากมาก	ต้องต่อสู้กับตัวเอง	ต้องให้สัจจะ

กับตัวเอง	ต่อให้ดี	เก่ง	มีวิชามากแค่ไหน	มีคนสอนก็ไม่ฟัง	นอกจากวันนั้นคิดได้เอง	เข้าใจ

เอง	เราอาจจะส�านึกครั้งแรก	แล้วหลุดไป	ก็ได้บทเรียน	ส�านึกอีกครั้งก็หลุดอีก	ก็มีบทเรียน

เพิ่มขึ้น	 จนเราคิดว่าจะต้องไม่มีอีกแล้ว	 ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้	 เหนื่อยที่จะมีบทเรียนอีก

แล้ว	เหมือนดอกบัวกว่าจะพ้นน�้าก็ต้องใช้เวลา”

	 เพราะมใีนหลวงรชักาลที	่๙	เป็นต้นแบบ		เรืองนภาจงึตัง้ใจว่าอย่างน้อยเธอปรารถนา 

จะเป็นเช่นบัวที่พ้นน�้าในที่สุด
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	 ในยุคสมัยท่ีบุคคลมีตัวตนมากกว่าหนึ่งตัวตน	 มีสังคมที่ปฏิสัมพันธ์โดยไร้ขีดจ�ากัด

ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร	ท�าลายอุปสรรคด้านระยะทางกายภาพ	ข่าวสารข้อมูลเดินทาง

ถึงกันเพียงแค่เสี้ยววินาที	และที่ส�าคัญ	ทุกคนบนโลกเสมือนสามารถสร้างเนื้อหา	บอกเล่า

เรือ่งราวของตวัเอง		เรือ่ยไปจนเร่ืองราวนอกตวัท่ีอาจกระเทือนถงึสงัคมสิง่ท่ีว่ามานัน้เกดิขึน้ 

ภายใต้โลกเสมือนจริงที่เรียกว่า	โซเชียลมีเดีย

	 โซเชียลมีเดีย	เป็นโลกใบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน	แต่ผสานเข้ากับวิถีชีวิตประจ�า

วันได้อย่างสนิทโดยเฉพาะเด็กที่เกิดและเติบโตในช่วง	 ๑๐-๒๐	 ปีนี้	 แต่ใช่ว่าคนที่เกิดก่อน

หน้าจะไม่สนิทคุ้นเคยกับโลกเสมือนจริงใบใหม่นี้	 หากแต่คนเหล่าน้ีก็ได้สร้างตัวตนบนโลก

ใบใหม่นี้ด้วยเช่นกัน	โลกของโซเชียลมีเดีย	จึงเป็นโลกใบใหม่ที่ก�าลังผสานเอาคนทุกยุคทุก

สมัยให้อยู่ร่วมกันในมิติต่างๆ	ผ่านช่องทางการสื่อสารแห่งยุคสมัยใหม่	ในนามของ	เฟซบุ๊ค	 

อินสตราแกรม	ไลน์	ทวิตเตอร์	ยูทูบ	ฯลฯ	

	 ในวันที่ประเทศไทยสิ้นสุดแผ่นดินแห่งรัชสมัยของในหลวงภูมิพล	 โลกเสมือนจริง 

ก็เสียใจ	ร�่าไห้	ไม่ต่างกัน	รูปโปรไฟล์ที่เคยแสดงตัวตนหลากสีสันในเฟซบุ๊ค	ถูกปรับเปลี่ยน

เป็นโทนสีด�า	–	เทา	หรือเปลี่ยนเป็นภาพดวงตาร�่าไห้บนธงชาติไทย	โพสต์ต่างๆ	ที่ผู้อาศัย

อยู่ในโลกเสมือนได้แสดงถึงความโศกเศร้า	บอกเล่าเรื่องราวความรักและผูกพันกับสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ด้วยหัวใจที่รักยิ่ง	 รูปถ่ายตนเองที่แสดงออกถึงความอาลัย	 ไม่ว่าจะเป็น 

การใช้เชิงสัญลักษณ์ต่างๆ	 อาทิ	 การถ่ายรูปใบประกาศนียบัตรส�าเร็จการศึกษาท่ีได้รับ

พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่	๙	รูปถ่ายธนบัตรที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์	

ภาพเขียนลายเส้นพระพักตร์	 ตลอดจนรูปถ่ายการมาร่วมแสดงความอาลัย	 ณ	บริเวณ 

ท้องสนามหลวง	หรือบริเวณอื่นๆ	ที่ทางราชการจัดไว้เพื่อให้ประชาชนได้ถวายความอาลัย

และแสดงออกถึงความจงรัก	นอกจากนี้การถ่ายทอดสด	 (live)	ตัวเองเพื่อสื่อสารกับเพื่อน

โลกเสมือนจริง
หลังแผ่นดินรัชกาลที่ ๙

เอกจิต สว่างอารมย์
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ร่วมโลกเสมือนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการท่ีโลกโซเชียลมีเดียในนามเฟซบุ๊คนิยมใช้กันมากใน

เวลานั้น	นอกจากนี้แฟนเพจต่างๆ	ที่มีก็ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักในการเปลี่ยนแปลง 

เรื่องราวที่โพสต์อยู่เป็นประจ�า	จัดท�าเนื้อหาใหม่ให้เข้ากับห้วงเวลาการไว้อาลัยด้วยเช่นกัน

	 ในทวติเตอร์	มกีารทวติข้อความส้ันๆ	ท่ีแสดงออกถงึความอาลยั	พร้อมตดิแฮทแทค	

(#)	#เดินตามรอยพ่อ	#คนไทยในรัชกาลที่	๙	#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันคร์	 เป็นต้น	ตลอด 

จนบอกเล่าข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ที่เกี่ยวกับก�าหนดการพระราชพิธีต่างๆ	

	 ผู้ใช้อินสตราแกรม	 บอกเล่าเร่ืองราวตัวเองผ่านรูปท้ังท่ีเป็นรูปตนเอง	 รูปภาพ

บรรยากาศการแสดงความอาลัยในพืน้ทีต่่างๆ		ตลอดจนรปูภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ในหลวง 

รัชกาลที่	๙	ในลักษณะโทนสีด�า	-	เทา	พร้อมค�าอธิบายถึงความรู้สึกนั้น	พร้อมติดแฮทแทค	

(ลักษณะข้อความคล้ายในทวิตเตอร์)	 มีการลงรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลท่ี	๙	

ทัง้นีย้งัมกีารแสดงความระลกึถงึในหลวงรัชกาลท่ี	๙	ในรูปแบบจ๊ิกซอว์ต่อเป็นรูปใหญ่อีกด้วย

	 ยูทูบคือ	ช่องทางการลงวีดิโอ	ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ	ในรูปแบบวีดิโอ	เพื่อน�ามา

เล่าเรื่องต่างๆ	 ทั้งในส่วนบุคคล	 ที่น�าคลิปวีดิโอส่วนตัว	 ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่มีต่อ

พระองค์	 ในส่วนศิลปิน	 ช่องทางน้ีนับเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่บทเพลงที่มีเนื้อหา

แสดงออกถึงความรักในพระมหากษัตริย์พระองค์นี้	 ไม่เว้นหน่วยงาน	 องค์กร	 สถาบันการ

ศึกษาก็ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสารเรื่องราวแห่งความจงรัก	เช่นกัน

	 ในส่ือไลน์มกีารส่งต่อข้อมลูในรปูแบบของรปูภาพทีม่ข้ีอความแสดงความอาลยัอยู่

ภายใน	และวดิีโอทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการทรงงานของพระองค์	ตลอดจนบรรยากาศต่างๆ	ท่ี

เกีย่วเนือ่งกบัความอาลัยในการจากไปของกษัตรย์ผูย่ิ้งใหญ่แห่งราชวงศ์จกัร	ีมกีารใช้ไลน์ใน

การสื่อสารเพื่อบอกกล่าวกิจกรรมหรือข่าวต่างๆ	

	 ในทุกเหตกุารณ์ส�าคญัทีเ่กดิข้ึนบนโลกจริง	จะได้รับการบันทึกของผู้คนในโลกเสมือน

เช่นกนั	เช่น	วนัทีค่นไทยรวมตวัมาร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมทีีท้่องสนามหลวง	เมือ่วันที่ 

๒๒	ตลุาคม	๒๕๕๙		ภาพถ่ายของคลืน่มหาชนเรือนแสนถกูถ่ายทอดออกท้ังในช่วงกลางวนั 

และการจดุเทยีนชยัในเวลากลางคนืจากบรรดาผูค้นทีม่าร่วมงาน		ผ่านทกุช่องทางในสือ่สงัคม 

ออนไลน์	 และเม่ือส�านักราชวังเปิดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทให้ประชาชนได้เข้าไปถวาย 

สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เบื้องหน้าพระ- 

บรมโกศ	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง	ในวันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๕๙	 

สื่อสังคมออนไลน์ก็ได้แสดงออกถึงการมีอยู่ของตัวตนต่อพระราชพิธีส�าคัญนี้	 ทั้งการ 

ถ่ายภาพตัวเอง	 (เซลฟี่)	 การถ่ายภาพบรรยากาศการนั่งรอคิวเพื่อเข้าไปกราบสักการะนาน

นับสิบชั่วโมง	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	สื่อสังคมออนไลน์	ยังเป็นเสมือนคลังความทรงจ�าส่วนบุคคลที่เก็บเรื่อง

ราวอันประทับใจในระดับปัจเจกไว้อีกด้วย	 อาทิเช่น	 ภาพถ่ายลุงมอเตอร์ไซค์จิตอาสาที่มา
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ช่วยรับเข้างาน	 ภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวครั้งไปเดินเป็นอาสาสมัครเก็บขยะที่ท้องสนาม

หลวง	ภาพถ่ายส่วนตัวที่ได้ก้มกราบยังก�าแพงพระบรมมหาราชวัง	 วีดิโอ	 /	 ภาพถ่าย	การ

สร้างสรรค์งานศิลปะที่แสดงออกถึงความจงรักในพระองค์	เป็นต้น	

	 ถัดจากนั้นไม่นาน	 พื้นที่โลกเสมือนก็ได้ท�าหน้าที่บรรจุความประทับใจที่แสดงถึง

ความสามัคคีของพสกนิกรชาวไทยท่ีอยู่ในองค์กร	 หน่วยงานต่างๆ	 ในการแปรอักษรโดย 

ใช้คนแปรเป็นรูปลักษณ์	 สัญลักษณ์ต่างๆ	 เช่น	 เลข	 ๙	 พร้อมตัวหนังสือที่บ่งบอกถึงชื่อ

หน่วยงานและองค์กรนั้นๆ	 เหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาเป็นรูปแบบภาพถ่าย	 และวีดิโอ	 ทั้งใน 

ช่องทางเฟซบุ๊คและในไลน์ที่แชร์ส่งต่อๆ	ตลอดจนการลงรูปในอิสตราแกรม	ก็เป็นอีกหนึ่ง

ช่องทางในการแสดงตัวตนที่บ่งบอกถึงความรักและอาลัยที่ยังไม่เลือนไป

	 ๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 ความปิติยินดีของพสกนิกรชาวไทยก็ได้เกิดขึ้น	 เมื่อสมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 องค์รัชทายาท	ทรงตอบรับค�ากราบบังคมทูล 

เชญิของตวัแทนปวงชนชาวไทยเสด็จขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี	๑๐	นามว่า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ภาพพระฉายาลักษณ์ของ

พระองค์และข้อความสดุดีทรงพระเจรญิถกูส่งต่ออกีครัง้ในหมูม่วลชนท่ีรกัเคารพในสถาบัน

พระมหากษตัรย์ิทัง้การส่งต่อในไลน์และเฟซบุค๊	การขึน้ข้อความสัน้ๆ	ทรงพระเจรญิ	พร้อม

แฮทแทค	 #รัชกาลที่	 ๑๐	 ในทวิตเตอร์	 เช่นเดียวกับการลงรูปเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง

รัชกาลที่	๑๐	บนอิสตราแกรม

	 ๕	 ธันวาคม	๒๕๕๙	 วันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 เป็นอีก

หนึ่งวันท่ีโลกโซเชียลมีเดียมีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างมาก	 เมื่อมีการจัดพิธีร�าลึกพระองค์

ท่าน	 ณ	 สะพานภูมิพล	 ภาพคลื่นมหาชนแต่งกายชุดด�าเนืองแน่นสะพาน	 สองมือชู 

พระบรมฉายาลักษณ์มกีารส่งต่อกนัอย่างรวดเรว็		สร้างประสบการณ์ร่วมในความรูส้กึจงรกั

และอาลัยแก่พระองค์ท่านอีกครั้ง	 เช่นเดียวกันกับเมื่อเวลาเดินมาครบ	 ๑๐๐	 วันแห่งการ 

จากไปของพระองค์	 ประชาชนคนไทยยังคงแสดงความอาลัยผ่านโซเชียลมีเดีย	 ตอกย�้าถึง

ความรักและภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

	 พลังการถ่ายทอดความรูส้กึและเรือ่งราวในระดบัปัจเจกชนของคนไทยทีม่ต่ีอในหลวง 

รชักาลท่ี	๙	ผ่านโลกเสมอืนจริง	ยังคงมอียู่และเป็นจริง	โลกเสมอืนจริงภายใต้ช่องทางสือ่สาร 

โซเชยีลมเีดียยงัขบัเคล่ือนและบอกให้โลกจรงิได้รบัรู	้และยังคงอยู่ในหวัใจคนไทยตลอดกาล

	 หรอือย่างน้อยท่ีสดุ		เม่ือแอพพลเิคช่ันวนันีเ้ม่ือปีก่อน	(on	this	day)	ในเฟซบุ๊คท�างาน 

ครบรอบปี		เหล่าพสกนกิรของพระองค์ท่ีได้โพสต์เร่ืองราวในห้วงเวลาท่ีผ่านมา		จะได้กลบัมา 

ซมึซบัและทบทวนหวนระลึกถงึพระมหากรณุาธคิณุทีใ่นหลวงรชักาลที	่๙		มต่ีอปวงชนชาวไทย 

	 นีค่อืความจรงิทีเ่หน็และเป็นอยู่ในโลกโซเชยีลมเีดีย		โลกเสมอืนท่ีมคีวามจงรักจรงิๆ 

อยู่ในนั้น	#ฉันเกิดในรัชกาลที่	๙	#ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
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…กิจการใดที่ทาํในการตางๆ
โดยเฉพาะในการรับนองใหมนี้ 

มีเหตุผลและจะเปนผลดีรายแคไหน 
และตองใหทุกคนไดเห็นเหตุผลนั้น 

ไมใชวาสักแตจะใหนองใหม
กลัวพี่รุนเกาเทานั้นเอง…

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องในวันทรงดนตรี

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วันเสารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๒
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เส้นสีจากความจงรักของ
วิทยา ทรัพย์ธนะอุดม

กาญจนา พ.

	 วันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เป็นวันที่คนไทยล้วนเศร้าเสียใจกับความสูญเสียครั้ง 

ยิ่งใหญ่	ตลอดทั้งสัปดาห์	ทุกอย่างล้วนหยุดชะงัก	หันหน้าไปทางไหนก็มีแต่สีด�าและคราบ

น�า้ตา		วทิยทุกุคล่ืนเปิดเพลงพระราชนพินธ์สลบัถ่ายทอดงานพระราชพธิ	ี	ผงัสถานโีทรทศัน์

รายการเหมือนกนัทกุวนั		ทกุช่องน�าพระราชกรณียกจิต่างๆ	มาเปิดให้คนไทยได้รู้จกัในหลวง

รัชกาลที่	๙	มากกว่าที่เคยคิดว่ารู้		เป็นช่วงที่พสกนิกรของพระองค์ดูโทรทัศน์	ฟังวิทยุ	ผ่าน

ม่านน�้าตา	กว่าจะตั้งสติได้เวลาก็ผ่านไปแล้วหลายวัน

	 แม้คราบน�้าตาจะยังไม่ทันแห้งเหือด	 แต่ผู้คนทุกวงการต่างก็เริ่มขยับตัวท�าสิ่งนั้น	 

สิ่งนี้	 เพื่อถวายความอาลัยแด่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้าย	หวังให้พระองค์ได้ 

รับรู้ถึงความรัก	 ความศรัทธา	 หลังจากพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต	 ภาพพระองค์ปรากฏ

บนเฟสบุ๊คของผู้คนหลากหลายอาชีพที่ต้องการแสดงความจงรัก	๑๐	วันให้หลังภาพบนสื่อ 

โซเชียลก็จุดประกายให้เกิดโครงการ	๙	นักออกแบบกับ	๗๐	ภาพความทรงจ�าขึ้น	

 วทิยา ทรัพย์ธนะอดุม	หนุม่ใหญ่อารมณ์ดวียั	๔๘	ปีคนนีไ้ด้รับการทาบทามให้เป็น	

๑	ใน	๙	นักออกแบบผู้วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์	๗๐	ภาพแห่งความทรงจ�า	เมื่อได้รับ

การทาบทาม	อดีตนกัศึกษาออกแบบผลติภณัฑ์	จากมหาวทิยาลยัศลิปากร	กไ็ม่รอช้า	แม้จะ 

ท�างานออกแบบมาตลอดตัง้แต่เรียนจบ		ห่างหายจากการวาดภาพมานาน		จะวาดบ้างกเ็พยีง 

ลายเส้นเพือ่บนัทกึความทรงจ�าเท่านัน้		ภาพล่าสุดท่ีวาดก็ต้องย้อนเวลากลบัไปประมาณ	๑	ปี 

เขาเคยวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช 

เพื่อน�าไปประมูลช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
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	 “พี่คนหนึ่งอยู่	 CDC	 เขาบอกว่า	 คุณนุ้ย	 ผมเห็นในโซเชียลมีคนแสดงออกเร่ือง

ในหลวงเยอะมาก	 เขาก็อยากเอาภาพที่คนวาดพระองค์ท่านมาแสดงงาน	 เน้นที่คนอยาก

แสดงความรู้สึกถึงพระองค์	 รวบรวมได้สองสามคน	 ผมก็เลยแนะน�าเพื่อนอีกสองสามคน			

ตอนแรกเขาไม่ได้คาดหวังจากผม	 เพราะเวลามันน้อยแค่	๗	วัน	 เราก็ได้แนวคิดมาว่า	๗๐	

ภาพในความทรงจ�า	๗๐	ปีที่ขึ้นครองราชย์	 ก็มาเป็น	๙	นักออกแบบกับ	๗๐	ภาพความ 

ทรงจ�า	ผมมีรูปเก่า	๒	รูป	เขาขอรูปใหม่	๒	รูป	แต่ผมก็จะลองวาดไปเรื่อยๆ	ช่วงนั้นขอทาง

ออฟฟิศว่าไม่เข้า	 ขอนั่งวาดภาพในหลวงอย่างเดียว	 ก็วาดไปได้เรื่อยๆ	 ยิ่งวาดก็ยิ่งติดลม	 

ผมก็บอกเขาว่าจะวาดไปเรื่อยๆ	 แล้วเอาภาพไปให้เลือก	 ได้รูปพระองค์ท่านใหม่	 ๕	 รูป			

แล้วไปยืมรูปเก่าที่วาดไว้เมื่อปีที่แล้ว	๑	รูป	วาดด้วยสีไม้	คนก็มาถามเหมือนกันว่าวาดด้วย

สีอะไร	เขาดูไม่ออกว่าเป็นสีไม้	ปกติผมไม่ได้เขียนงานแบบนี้เลย	แค่ถ้ามีโอกาสก็วาดเล่นๆ	

ในสมุดบ้าง	บางทีไปเที่ยวก็นั่งวาดรูปลายเส้นเร็วๆ		

	 “ผมยังไม่ใช่เป็นคนวาดรูป	 ผมเป็นนักออกแบบ	 ชื่อนิทรรศการที่เขาตั้งว่า	 ๙	 นัก

ออกแบบผมว่าค่อนข้างตรง	เพราะแต่ละคนที่แสดงงานไม่ค่อยได้ท�างานเรื่องนี้เป็นกิจวัตร			

บางคนกไ็ม่ได้วาดรปูเลยนานมาก		แต่พอพระองค์ท่านสิน้กไ็ม่รู้จะท�าอย่างไรท่ีจะแสดงความ 

รู้สึก	ระบายความทุกข์ออกมา	ก็ระบายออกมาด้วยการวาดรูป	แล้วไม่ได้โชว์ที่ไหน	แต่พี่ดี ้

นิติพงษ์	ห่อนาค	เห็น	ก็ขอรูปมาโพสต์ให้เราได้ดูว่า	พี่เกี๊ยง	(เกียรติศักดิ์	เวทีวุฒาจารย์	อดีต

นกัร้องวงเฉลยีง)	ท�า		ผมเห็นผมกแ็นะน�าให้คนจดังานตดิต่อพีเ่กีย๊ง		ผมได้คยุกบัพีเ่ขาท่ีหน้า 

งาน	เขาก็บอกว่าพอท�าแล้วก็รู้สึกอยากท�าต่อ	เหมือนได้ฟื้นความทรงจ�าเรื่องในหลวง	รวม

ทั้งเรื่องการวาดภาพด้วย

	 “ตอนเลือกรูปก็ค่อยๆ	 เลือก	 แต่พอตั้งหลักได้	 ก็คิดว่าน่าจะท�าอะไรให้เป็นเรื่อง 

เป็นราว	ให้เป็นแนวทางเดียวกนั	รปูแรกทีว่าดเป็นภาพในหลวงทรงเปียโน	สิง่ท่ีผมรูส้กึกค็อื

พระองค์ท่านเป็นต้นแบบของความมีพระอัจฉริยภาพ	ท่านเป็นคนเก่ง	 ท�าได้ทุกอย่าง	 ผม

ช่ืนชมและศรัทธาพระองค์มาก	 อยากจะวาดให้ได้ทุกมุม	 ก็เลยวาดในเรื่องพระอัจริยภาพ

ของธรรมราชา	 ค�าว่าธรรมราชา	 ผมชอบค�านี้จากสวนโมกข์	 ปีนี้ที่สวนโมกข์ท�าโครงการ

ปฏิบัติตามแนวทางธรรมราชา	คิดว่าชื่อนี้เหมาะกับท่านมาก	ราชามีอยู่ทั่วไป	ประเทศไหน

ที่มีระบบกษัตริย์ก็มีพระราชา	 แต่พระราชาที่มีธรรมมีไม่มาก	 เราอยากถ่ายทอดภาพของ

ในหลวงในแง่ที่พระองค์เป็นธรรมราชา	เป็นพระอัจริยภาพของธรรมราชา	มีพระอัจริยภาพ

ทางกิจกรรม	ทางดนตรี	ทางกีฬา	การถ่ายภาพ	รูปสุดท้ายที่วาดเป็นรูปที่ผมประทับใจมาก 

คือพระอัจริยภาพทางธรรม	 เป็นภาพทรงผนวช	 เท่าท่ีค้นคว้าข้อมูล	 ยังไม่ค่อยเห็นใคร 

พูดถึงพระองค์ด้านนี้	 แต่ในความรู้สึกของผมค�าว่าพระอัจริยภาพ	 หมายถึงความเป็นเลิศ	

ประเสริฐ”
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	 ขณะวาดภาพ	มคีนบอกว่าภาพท่ีเขาวาดบอกถงึความตัง้ใจของผูว้าด	มคีวามรู้สกึถงึ

ความรัก	ความจงรักภักดีอยู่ในงานชัดเจน	ขณะที่วาด	ตนรู้สึกว่าอยากจะวาดภาพพระองค์

ท่านให้งามที่สุด	เพื่อแสดงถึงความรัก	ความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ท่าน	

	 “หน้าที่ของคนวาดภาพ	 เรามีหน้าที่ท�าให้คนเข้าใจเรื่องราว	 เรื่องราวของพระองค์

ใครๆ	ก็รู้แล้ว	 แต่สิ่งที่อยากท�าคือท�าให้คนรู้สึกว่าภาพนี้เป็นความงดงามด้านพระจริยวัตร		

พระอัจฉริยภาพของพระองค์

	 “ผมภมิูใจทีไ่ด้ท�างานนีถ้วายพระองค์ท่าน		มคี�าท่ีเขาขอให้ผมโควตเพือ่ไปท�าแสตนด์ 

ผมใช้ค�าว่า		ความรูส้กึทีมี่ต่อพระองค์ท่าน		และความรูส้กึตอนวาดภาพ		ความรูส้กึตอนวาดภาพ 

คอืผมมคีวามรกัและความศรทัธาในสิง่ท่ีพระองค์ทรงท�า		แล้วผมเหน็มาแต่เด็ก		ส่วนแนวทาง 

ที่ได้จากพระองค์ท่านเป็นอัจริยภาพของธรรมราชาผู้ผ่านมาเพื่อสร้างบารมี	และยืนยันต่อ

โลกนี้ว่าพระโพธิสัตว์มีจริง”

	 เจ้าตัวจบท้ายลงด้วยประโยคที่ฟังแล้วจับใจ	ในความเป็นธรรมราชาของพระองค์
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 “ตั้งแต่ดูทีวีวันที่ ๑๓ ตอนเย็น เวลา ๖ โมงกว่าๆ ก็อึ้งนะ แล้วก็จุกอยู่ข้างใน แต่

ไม่ได้ร้องไห้ ก็รู้แล้วละว่าพระองค์ท่านอายุเยอะแล้ว วันรุ่งขึ้น เนื่องจากบ้านลุงอยู่ใกล ้

โรงพยาบาลศิริราช ก็มาตอนบ่าย คิดว่าจะแทรกตัวเข้าไปได้ รู้ว่าคนจะเยอะ แต่ไม่รู้ว่าคน

จะมหาศาลขนาดนี้ ใช้ค�าว่ามหาศาลดีกว่า เข้าไปไม่ได้เลย จึงตัดสินใจข้ามเรือจากศิริราช

เพื่อจะมาท่ีสนามหลวง เพราะว่าสนามหลวงเป็นท่ีท่ีกว้าง ยังไงเราก็ได้เห็นตอนท่ีเขา 

เคลื่อนพระบรมศพ พอลุงข้ึนมาจากท่าเรือก็เดินมาไม่น่าจะถึง ๓๐ ก้าว จ�านวนฝูงชน

มหาศาล ไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปได้เลย ลุงไม่เห็นขบวนพระบรมศพหรอก แต่ก็ยังอยาก

อยู่ในบริเวณนี้ ได้อยู่ใกล้ๆ พระองค์”

	 ค�าบอกเล่าจากลงุศกัดิช์ยั  ชวลติ		ทีเ่ล่าถงึเหตกุารณ์ครัง้ส�าคญัในวนัทีค่นไทยทุกคน 

ไม่มวีนัลืม		หลังจากวนันัน้	๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๙		ท้องสนามหลวงกไ็ม่เคยเงยีบอีกเลย	แม้ว่า

จะร้อนเพียงใด	 แม้ว่าคนจะหนาแน่นแค่ไหน	 เป็นปกติไปเสียแล้วที่จะเห็นคนแปลกหน้า 

สับเปล่ียนหมนุเวยีนกนัอยูท่ี่ท้องสนามหลวง		คณุลงุเป็นหนึง่ในคนทีม่าทีท้่องสนามหลวงเป็น 

ประจ�า	ลุงบอกว่าตนเป็นคนยากจน	ไม่มีงานท�า	อาศัยอยู่บ้านเฉยๆ	จึงมีเวลามาสักการะ 

พระบรมศพอยู่หลายครั้ง	 ว่างเมื่อไรก็มา	 มาเช้าบ้าง	 บ่ายบ้าง	 มาบ่อยจนทราบแล้วว่าถ้า

มาช่วงบ่ายๆ	จะได้เข้าไปไวมากกว่า	บ่อยขนาดที่ว่ามีพนักงานดูแลบริเวณท้องสนามหลวง

ทักทายลุงอย่างเป็นกันเอง	

	 ความจงรักภักดีท่ีชายชรามีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	๙	 นั้น	 ไม่

ต้องอธิบายมาก	 เพียงแค่ลุงเปิดถุงพลาสติกใบใหญ่ที่สะพายไว้กับตัวตลอดเวลา	 ภายใน

ถุงพลาสติกสีขุ่นเต็มไปด้วยภาพถ่ายพระราชทานมากกว่า	๒๐	ใบ	แทนจ�านวนครั้งที่ลุงได้

เข้าไปกราบสกัการะพระบรมศพ		พดัท่ีมคีนแจกจ่ายให้ระหว่างรอเข้าไปสกัการะพระบรมศพ	

เสียงเล็กๆ ที่คุณ
อาจไม่เคยได้ยิน

พรพิรุณ วงษ์ละคร
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ปฏิทิน	ธนบัตร	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้	เจ้าตัวจะเก็บไว้ให้ลูกหลานดู	ว่าลุงได้เกิดในสมัยนี้	สมัยที่

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ต่างชาติยอมรับให้เป็น	king	of	king	หรือแม้แต่สร้อยที่ลุง

แขวนอยู่นั้นก็ไม่ใช่พระเกจิอาจารย์รูปใด	แต่กลับเป็นเหรียญ	๑๐	บาท	ที่เป็นภาพพระบรม-

ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ท่ีลุงศรัทธายกมือไหว้ 

ทุกครั้งที่พูดถึง		

	 “เราไม่เห็นจะต้องไปซื้อเหรียญราคาแพงๆ	 เราไม่มีเงินมาก	 แต่เรามีพระองค์อยู่ 

กับตัวกันอยู่แล้ว	นี่แหละของขลังที่คุ้มครองเราได้ดีที่สุด	เข้าไปกราบท่านทุกครั้งก็จะขอให้

ท่านปกปักรกัษา		ทกุครัง้ทีเ่ข้าไปกราบ		คิดเสมอว่าเป็นการตอบแทนพระองค์ด้วยความจงรัก 

ภักดี	 ตอบแทนที่พระองค์ทรงดูแลประชาชนของพระองค์มาโดยตลอดไม่เคยพัก	 จากนี้ไป

เราก็ท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด	 ท�าอย่างปกติที่เคยท�า	 ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร	 ไม่

ฟุ่มเฟือย	อย่างที่พระองค์ทรงสอนให้พอเพียง”

	 ลงุยงับอกอีกว่าตนยงัจะมาท่ีท้องสนามหลวงนีเ้ร่ือยๆ		จนกว่าจะถงึวนัพระราชทาน 

เพลงิพระบรมศพ		และลงุได้ทิง้ท้ายด้วยการเขยีนข้อความภาษาองักฤษท่ีเขยีนออกมาจากใจ 

ในวันนั้นวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	หลังจากดูข่าวแล้วท�าอะไรไม่ถูกก็ได้เอาปากกามาเขียน

ข้อความนี้ลงหลังปฏิทินที่บ้าน	ไม่รู้ว่าเขียนถูกหลักไหม	แต่ตนเขียนออกมาจากใจจริงๆ	

“WHY ๙ BECAUSE α SOME ONE WAS BORN IN 1927
AFTER HE DIED THE PEOPLES IN THE LAND OF SMILE

CALL HIM “THE GREAT KING OF THE WORLD”

       Sakchai Chavalit

 

	 จากด้านในท้องสนามหลวง	 ฉันได้มีโอกาสออกมาบริเวณรอบนอกและได้พบกับ

คุณตาท่านหนึ่งนั่งอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ตาคงนั่งอยู่ตรงนี้มาเป็นเวลา

นานพอที่จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผู้คนที่มาท้องสนามหลวงได้	

	 “ผู้คนในวันนี้เบาบางลงจากวันแรกของเหตุการณ์มากแล้ว”	

	 คุณตานั่งนิ่ง	 ไม่ค่อยพูดจากับใครมากนัก	 ภายใต้เสื้อผ้าเก่าๆ	 ผมที่ไม่ได้ผ่านการ

หวี	และบุคลิกเงียบๆ	อย่างนี้	ไม่มีใครรู้เลยว่าก่อนหน้าวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	ทุกๆ	วัน		

คุณตาสนิท พิจิตรศิริ	วัย	๘๔	ปี	จะมานั่งที่ริมน�้าตรงหอสมุดธรรมศาสตร์	มองไปยังโรง

พยาบาลศิริราชชั้น	๑๖
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	 “ตานั่งดูพระองค์ท่านเกือบสองปีท่ีท่านอยู่ท่ีนั่น	มีคนถามว่าเรามองอะไร	เราก็ 

ตอบไม่ได้นะ”	

	 แม้ตาจะไม่มีบ้าน	ไม่มีทีวี	แต่ตาก็รู้และเข้าใจค�าสอนของพระองค์ท่านได้ดี	ตา 

บอกว่า	“ตอนนี้ก็ท�าตามหน้าที่พลเมืองดีอยู่ ไม่ท�าให้ใครเดือดร้อน เชื่อฟังผู้ที่เขาควบคุม

ดูแลบริเวณนี้ เรานั่งอยู่อย่างนี้ก็ดูผู้คนที่เขามา ใครๆ ก็อยากมากราบพระองค์ ตอนนี้ท่าน

เหนื่อยแล้ว แต่ท่านยังเป็นร่มโพธิ์ให้คนยากไร้ คนจนก็มาที่นี่ได้กิน” 

	 แม้ว่าชายชราจะเข้าไปกราบพระบรมศพไม่ได้	 เพราะไม่มีบัตรประชาชนอยู่กับตัว			

มีหลายคนที่อยากจะพาตาเข้าไป	 แต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่เป็นไร	 เราเคารพอยู่ท่ีจิตใจ	 เรานั่ง

ตรงนี้เราก็สักการะพระองค์ได้	 และตาก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้ท่ีหน้าธรรมศาสตร์จนถึงวันท่ีจะ

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

	 แม้ว่าพระองค์จะไม่อยู่กับเราแล้วจริงๆ	 แต่สิ่งท่ีเกิดข้ึนท�าให้พวกเราชาวไทยได้

เป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง	 ไม่ว่าทุกคนจะมาจากไหน	 ไม่ว่าทุกคนจะมีฐานะอย่างไร	 ทุกคน

มาที่ท้องสนามหลวงด้วยใจจงรักภักดีเช่นเดียวกัน	ทุกคนเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือกันที่นี่	 คง

ไม่ใช่แค่คุณลุงศักดิ์ชัย	กับคุณตาสนิท	เท่านั้น	แต่ประชาชนทุกคนก็ล้วนจงรักภักดี	และร่วม 

สักการะพระองค์ในใจตราบนิจนิรันดร์
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 หน่อง - อรุโณชา ภาณุพันธ์	 ผู้จัดละคร	 บริษัทบรอดคาซท์ไทยเทเลวิชั่น	 เป็น 

ลูกสาวเพียงคนเดียวของหม่อมเจ้าหญิงอรุณแสงไข	 ภาณุพันธ์	 กับนายชุมพล	 ทองรักษ์		

เติบโตมากับนิทานชาดกในพระไตรปิฎก	 วันที่เราพบกันนั้น	 ผ่านวันเวลาที่โลกได้สูญเสีย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เกินกว่า	๑๐๐	วันมาแล้ว

	 แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน		ในหลวงรัชกาลท่ี	๙		กยั็งคงเป็นความทรงจ�าท่ีประทับ

อยูใ่นหวัใจของเราทกุคนเสมอ		เธอเองกมี็ความทรงจ�าท่ีติดอยู่ในหัวใจ		น�ามาเล่าผ่านน�า้เสยีง 

สดใส	หน้าตายิ้มแย้ม	แต่แววตาเศร้าสร้อย

	 “ความทรงจ�าอย่างแรกคอืเราได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหตัถ์พระองค์

ท่าน	เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด	พอท�าบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์	ก็มีโอกาสจัดท�าสารคดี

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ๖๐	 พรรษา	 ซึ่งมี	 ๒	 ส่วนคือส่วนของ 

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ	 พระราชประวัติถ่ายท�าท่ีเมืองโลซานน์	 ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์	 ที่ทรงศึกษาตอนทรงพระเยาว์	 ได้สัมภาษณ์พระสหายหลายๆ	ท่าน	 และ

พระอาจารย์ของพระองค์	 ทุกท่านที่ได้พูดคุยด้วยล้วนมีความประทับใจในพระองค์ตั้งแต่

ทรงพระเยาว์ทั้งสิ้น	

	 “ความทรงจ�าที่ไม่เคยลืมอีกประการคือเคยมีโอกาสได้ตามเสด็จ	 เราเห็นข่าว 

พระองค์ท่านเสด็จ	๑-๒	นาทีในโทรทัศน์	แต่จริงๆ	พระองค์ใช้เวลานานมากในแต่ละพื้นที่		

อย่างห้วยฮ่องไคร้	 โครงการพัฒนาท่ีนี่เร่ิมต้นปี	 ๒๕๒๕	 เดิมเป็นพื้นที่กันดาร	 ปลูกอะไรก ็

ไม่ได้		ในหลวงทรงวางแนวทาง		พลกิฟ้ืนท�าให้ดินปลกูต้นไม้ได้		แล้วท่านทรงวางวตัถปุระสงค์

ของโครงการที่จะท�าให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นอย่างยั่งยืน”

อรุโณชา ภาณุพันธุ์
ผู้สานต่อพระราชปณิธาน

กาญจนา พ.
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	 เพราะได้ท�าสารคดีพระราชกรณียกจิ	ท�าให้เธอได้เหน็ว่าในหลวงทรงให้ความส�าคญั

กบัเรือ่งของการเกบ็ข้อมูลทีล่ะเอยีด		เพราะการเกบ็ข้อมลูท่ีละเอยีดอย่างต่อเนือ่ง		สามารถ

ท�าให้เกิดการวิจัย	การพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของประชาชนได้	ช่วงที่เธอและทีมงานได้

ท�างานนี้	พระองค์ทรงมีพระชนมายุ	๖๐	พรรษา	ยังเสด็จพระราชด�าเนินเร็วมาก	คุณหน่อง 

ต้องวิ่งตาม	 ทหารที่ติดตามพระองค์ก็ต้องวิ่ง	 เธอรู ้สึกว่าพระองค์ท่านเหมือนไม่ทรง

เหน็ดเหนื่อย	 ทรงมีความมุ่งมั่นสูงมากในสิ่งที่พระองค์ทรงริเริ่ม	 และท�าให้เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง	

	 “ดูเหมือนพระองค์ท่านไม่เคยหยุดพักเลยจริงๆ	 รู้สึกปลื้มปีติที่คนรุ่นใหม่ๆ	 ที่ไม่

เคยได้เห็นพระองค์	 ได้มาเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มากมายมหาศาล	 เราคิดว่า

ในเวลาทีเ่ทา่กนั	ท�าไมพระองค์ทรงงานเพื่อประโยชนข์องประชาชน	ทรงท�าให้ประเทศชาติ

มากเหลือเกิน	สิ่งเหล่านี้ท�าให้เรายิ่งต้องเร่งท�าความดี	ในเวลาที่เราเหลืออยู่ในชีวิตเราต้อง

เป็นหน้าที่ที่เราต้องสืบต่อพระราชปณิธานของ
พระองค์ท่านทุกอย่าง ในวิชาชีพของทุกคนก็
อาจจะมีอาชีพที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถจะ
ใช้แนวทางของพระองค์ท่านให้เกิดประโยชน์ใน
วชิาชพีของทกุคนได้  คอืท�หน้าทีข่องเราให้ดีท่ีสดุ 
เมือ่ทกุคนคดิได้อย่างนีก้เ็ป็นสิง่ทีเ่ราจะตอบแทน
พระองค์ท่านได้ดีที่สุด คือการท�ความดีถวาย
พระองค์ท่าน
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สร้างประโยชน์ได้อย่างไร	เรากไ็ด้แต่คดิ	แล้วเรากค็งต้องหาวธิกีารสร้างประโยชน์อย่างทีเ่รา

คิดให้ดี	 หาวิธีท�าให้เกิดขึ้นให้ได้	 เพราะบางทีคิดแล้วก็ไม่ได้ท�าก็มี	หรือเราก็มีเหตุผลต่างๆ	

นานา	ท�าให้ไม่ได้ท�าสิ่งต่างๆ	เหล่านี้

		 “ตอนท�าละครเรื่อง	น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์	ผู้ก�ากับเคยถามว่า	รู้ไหม	การท�าความด ี

คืออะไร	การท�าความดีเฉพาะตนเองไม่เรียกว่าความดี	แต่การท�าความดีหมายถึงการท�าให้

ผู้อื่นได้รับประโยชน์อันดีงาม	นั่นคือการท�าความดี”

	 ในวนัที	่๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๙		ทุกคนในแผ่นดินไทยรับรู้ถึงความสญูเสยีอันใหญ่หลวง 

ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียว	 หากยังเป็นความสูญเสียของทุกคนที่เคยได้เห็น	 ได้เข้า

เฝ้าฯ	พระองค์	

	 “เป็นหน้าที่ที่เราต้องสืบต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านทุกอย่าง	 ในวิชาชีพ

ของทุกคนก็อาจจะมีอาชีพที่แตกต่างกัน	 แต่ก็สามารถจะใช้แนวทางของพระองค์ท่านให้

เกิดประโยชน์ในวิชาชีพของทุกคนได้	คือท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด	เมื่อทุกคนคิดได้อย่างนี้

ก็เป็นสิ่งที่เราจะตอบแทนพระองค์ท่านได้ดีที่สุด	คือการท�าความดีถวายพระองค์ท่าน

	 “วันแรกที่ในหลวงสวรรคต	 เรากินข้าวไม่ลง	 ชีวิตเป็นสิ่งท่ีต้องด�าเนินต่อ	 เราจะ

ด�าเนินชีวิตต่ออย่างไร	 ความดีของพระองค์จะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไป	 ไม่มีวันจะ

หายไปไหน	พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่เราเองต้องด�าเนินตามรอยพระองค์ท่าน	 การท�า 

ความดีทุกอย่างคือการเดินตามรอยพระองค์ท่าน	แต่ทั้งหมดแล้ว	 เราก็ต้องมีสติ	แล้วก็ท�า

ปัจจุบันให้ดี	ถ้าเรารู้สึกว่าเรารักพระองค์ท่าน	แต่เราขาดสติในการที่จะท�าอะไร	เรามีหน้าที่

ต้องดูตัวเรา	มีหน้าที่ต้องดูแลคนใกล้ชิด	ดูสังคมที่เราอยู่ด้วยให้พากันไปในทิศทางที่ดี	นาที

นี้สิ่งที่ดีคือรักษาใจ	น�าสิ่งที่พระองค์ทรงให้ไว้	พระบรมราโชวาท	พระราชด�ารัสมาใช้ในการ

ด�าเนินชีวิต”

	 คุณหน่องได้น�าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมาท�าเป็นละคร	๙	เรื่อง	พระราชด�ารัสของพระองค์มากมายมหาศาล	ครอบคลุม

ทุกอย่างในการด�าเนินชีวิตในทุกด้าน	 ทั้งชีวิตการท�างาน	 ครอบครัว	 สังคม	 ทุกสิ่งอย่าง	 

ลูกเสือ	เด็ก	ผู้ใหญ่	ทหาร	แม้กระทั่งศิลปิน	พระองค์ท่านก็พระราชทานแนวคิดไว้มากมาย

ที่พึงยึดเป็นแบบอย่างที่ดีได้

	 เพื่อเราทุกคนจะได้ด�าเนินชีวิตด้วยความสวัสดี
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